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ค ำน ำ 
 

 รายงานความก้าวหน้าชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้า

ที่เป็นธรรม ระยะที่ 6” นี้ เป็นการรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการวิจัยในระยะ 7 เดือน 

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 เนื้อหาประกอบด้วย 3 บท 

ได้แก่ บทที่ 1 เป็นเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดในการด าเนินการชุดโครงการฯ ในระยะที่ 6 บทที่ 2 เป็น

รายงานการจัดกิจกรรมของชุดโครงการในช่วงเวลารายงานความก้าวหน้า บทที่ 3 เป็นผลการ

ด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย การติดตามโครงการวิจัยเดิม การจัดเวทีเผยแพร่แนวคิดธุรกิจฐาน

สังคม การพัฒนาศูนย์เรียนรู้มีชีวิต การบริหารจัดการระบบสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกิจฐานสังคม 

ข้อเสนอโครงการวิจัยใหม่ และผลการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในต่างประเทศ และมีราย

ละอยีดที่เกี่ยวข้องน าเสนอในภาคผนวก 
 

 ใคร่ขอขอบคุณท่านรองผู้อ านวยการส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ดร.สีลาภรณ์ 

บัวสาย) เจ้าหน้าที่สกว. ดร.ชุมเจตน์  กาญจนเกษร อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตรประจ า

ประเทศอินโดนีเซีย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนท าให้การ

ด าเนนิการวิจัยเป็นไปตามแผนการวิจัยทุกประการ  

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์  ภัทราวาท) 

ผูป้ระสานงานชุดโครงการ 

มิถุนายน 2556 



 (b) 

บทสรุปผู้บริหาร 

รายงานความก้าวหน้าชุดโครงการวิจัยการขบัเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ 

และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 6 

 

การด าเนินการชุดโครงการวจิัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็น

ธรรม” ระยะที่ 6 มีวัตถุประสงค์ส าคัญ 4 ประการ คือ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาร่วมกับ

ภาคีส าหรับแนวทางการสง่เสริมตัวแบบธุรกิจฐานสังคม (SEE) เพื่อใช้เป็นกลไกการพัฒนาชุมชนเพื่อ

ลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ การท าหน้าที่เป็นแกนน าในการขับเคลื่อนการพัฒนาและขยายผล

ตัวแบบธุรกิจฐานสังคมที่มุง่ปรับเปลี่ยนค่านิยม วิธีคิด วธิีการท างานร่วมกันของคนในสังคม สถาบัน

เกษตรกร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแนวทางที่น าไปสู่การค้าที่เป็นธรรม การศึกษาหาแนวทางในการ

ขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคมในรูปแบบต่าง ๆ การสนับสนุนและหาแนวทางการขับเคลื่อน SEE และการ

ขยายผลสู่พันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

การด าเนินการเป็นไปภายใต้กระบวนการขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมส าคัญ ๆ ซึ่งในที่นี้จะ

สรุปให้เห็นกระบวนการและผลของแตล่ะกิจกรรมในช่วงเวลารายงานความก้าวหน้าดังนี้ 

1. การให้การสนับสนุนโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการฯ ได้ด าเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 73 

กิจกรรม มีผู้เข้าร่วมทั้งสิน้ 2,381 คน 

2. การจัดเวทีเผยแพร่ท าความเข้าใจในตัวแบบธุรกิจฐานสังคมด้วยการเชิญชวนภาคี

องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องมาช่วยกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและมองเห็นความเชื่อมโยง

บริบทของธุรกิจฐานสังคมที่มีต่อการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ

และการเตรียมความพร้อมในการเผชิญหน้าในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างท้าทาย

ในช่วงรายงานความก้าวหน้าได้ด าเนินการทั้งสิ้น 7 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมเวทีทั้งสิ้น 246คน โดยผลลัพธ์ที่

ได้จากการจัดเวทีเผยแพร่ ก่อเกิดเป็นโครงการความรว่มมอืทางวิชาการที่ส าคัญ 3โครงการ ได้แก่  

2.1) โครงการความร่วมมือในการขับเคลื่อนตัวแบบธุรกิจฐานสังคมภายใต้ความ

ร่วมมือ 4 หน่วยงาน ได้แก่ ส.ป.ก.-สว.สก.-สกว.-สวก. ภายใต้กรอบเวลา 3 ปี ระหว่างปี 2557-

2559 

2.2) โครงการความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาการรวมกลุ่มเกษตรกรและ

แนวทางการพัฒนากลไกการเข้าถึงตลาดระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และกรมส่งเสริมกสิกรรม 

และสหกรณ์ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

2.3) ความสนใจของคณาจารย์วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตในการด าเนินการวิจัยร่วมกับชุด

โครงการฯเพื่อการพัฒนาธุรกิจฐานสังคมในพืน้ที่จังหวัดภูเก็ต 

3. การติดตามสนับสนุนโครงการวิจัยเดิมให้แล้วเสร็จทั้งสิ้น 5 โครงการ ได้แก่ 

โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ระยะที่ 3 โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ



 (c) 

สหกรณ์ไทย ระยะที่ 3 โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 3 โครงการวิจัยแนวทางการ

พัฒนาไปสู่ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรราม และโครงการศูนย์สารสนเทศ

เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ปีที่ 4 

4. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้มีชีวิต ได้ด าเนินการมาใน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ข้าว

คุณธรรม ศูนย์เรียนรู้ตลาดสุขใจ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ และศูนย์เรียนรู้ Farmer 

Shop 

ข้อเสนอส าหรับการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกิจฐานสังคมเป็นไปใน 4 

รูปแบบ ได้แก่ การพัฒนาคลังความรู้เพื่อการเผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การเผยแพร่ผ่าน

เครือขา่ยสังคมออนไลน์ในกลุ่มนักวิจัย สมาชิก Farmer Shop ฯลฯ การเผยแพร่ผ่านเมนูศูนย์เรียนรู้มี

ชีวิตทางออนไลน์ ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตในชุมชนต่าง ๆ และการจัดเวทีประชุมเสวนาแก่กลุ่มเป้าหมาย 

คณาจารย์ นักส่งเสริม ผูน้ าเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร นสิิต นักศึกษาและผูส้นใจ 

ในช่วงรายงานความก้าวหน้าได้น าเสนอ (ร่าง) ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ควรด าเนินการใน

ระยะต่อไปจ านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการวิจัย “แนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจฐาน

สังคมไทย-ลาว และโครงการ “แนวทางการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าโดยใช้กลไกธุรกิจฐานสังคม : 

กรณีศกึษา เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม 

โดยการด าเนินการวิจัยเป็นไปตามแผนการวิจัยทุกประการ แต่ การรายงาน

ความก้าวหน้าเดิมได้ก าหนดไว้ในเดือนที่ 5 แต่ได้จัดท าในช่วงเวลาการวิจัย 7 เดือน เนื่องจากมี

กิจกรรมคาบเกี่ยวกับการจัดท าโครงการความร่วมมือ ส่วนแผนการวิจัยในช่วงต่อไปจะมีโครงการ

ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนกลไกตัวแบบธุรกิจฐานสังคม การพัฒนา

หลักสูตรเรียนรู้ผู้ประกอบการธุรกิจฐานสังคม 1 หลักสูตร ที่พัฒนาภายใต้ความร่วมมือกับภาคี การ

จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมระบบธุรกิจฐานสังคมเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ตามแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 11 และการจัดท าเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจฐานสังคม จ านวน 2 รายการ ซึ่ง

คาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ 
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(1 พฤศจกิายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556) 

12 

 



บทที่ 1 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ 

การด าเนินการวิจัย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ

การค้าที่เป็นธรรม” ระยะที่ 5 ที่เพิ่งเสร็จสิ้นในเดือนตุลาคม 2555 นั้น ได้มุ่งเน้นการน าชุดความรู้ภายใต้

กรอบระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม (VN & F Platform) ไปใช้เป็นแนวทางในการปลุกจิตส านึก ปรับ

วิธีคิด วิธีการด าเนินงาน และวิถีการบริโภคของภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาไปสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่

เป็นธรรม โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีโครงการวิจัยภายใต้โครงการทั้งสิ้น 12 โครงการ ประกอบด้วย 

โครงการพัฒนาและด าเนินการตัวแบบ Farmer Shop โครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน โครงการ

แนวทางการพัฒนาไปสู่ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม โครงการเครือข่ายคุณค่า

ข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย โครงการเครือข่ายคุณค่าผลไม้ โครงการเครือข่ายคุณค่ายางพารา โครงการ

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ โครงการโซ่อุปทานสินค้าสถาบันเกษตรกรไทย โครงการโซ่

อุปทานธุรกิจสหกรณ์การเกษตรไทย โครงการมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์ โครงการนวัตกรรม

ขบวนการสหกรณ์ไทย และโครงการการพัฒนาศักยภาพกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน (รูปที่ 1.1) 
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รูปที ่1.1 การวิจัยภายใต้ชุดโครงการ ระยะที่ 5 
 



 2 

  กระบวนการด าเนินการวิจัยภายใต้กรอบระบบคุณค่าและการค้าที่ เป็นธรรม                     

(VN & F Platform) ซึ่งได้ด าเนินการร่วมกับกลุ่มเป้าหมายการวิจัย ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกร 

สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP นั้น มีแนวปฏิบัติที่ส าคัญ 7 ประการ 

ได้แก่ การสร้างภาคีในรูปแบบหุ้นส่วน/พันธมิตร (Partnership Interaction) การเสริมสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างกัน (Complementary Relationship) การมีมุมมองร่วมกัน (Common Perception) การก าหนด

วิสัยทัศน์ร่วม (Common Vision) การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเครือข่าย (Participatory) ตาม

โครงสรา้งและระบบการท างานที่ออกแบบร่วมกัน การร่วมมือกันของภาคีเครือข่าย ภายใต้ข้อตกลง/

เงื่อนไข/แผนการด าเนินงาน (Cooperation Among Partnership) และการขับเคลื่อนการด าเนินการสู่

ผลประโยชน์ร่วมของเครือขา่ย (Mutual Benefits) 
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รูปที่ 1.2 แนวปฏิบัติตามกรอบระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม (VN&F Platform) 
 

 ผลการด าเนินการวิจัยในระยะที่ 5 ได้น ามาซึ่งตัวแบบธุรกิจ ที่ชี้ให้เห็นการเชื่อมโยง             

การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อการบรรลุเป้าหมายทางสังคมร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย 

ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า ธุรกิจฐานสังคม (Social Economy Enterprises: SEE) 

 การประเมินตัวแบบธุรกิจฐานสังคมที่เป็นผลลัพธ์จากการพัฒนาตามกรอบระบบ

คุณค่าการค้าที่เป็นธรรม (VN & F Platform) โดยใช้กรอบการวิเคราะห์ “Three Economic System 

and the Social Economic ของ Alberta Social Economy Research Alliance” ชี้ให้เห็นคุณลักษณะที่

ส าคัญ 5 ประการของตัวแบบ SEE ได้แก่ การด าเนินการบนหลักการพึ่งพาและร่วมมือกันเพื่อการ

บรรลุเป้าหมายใน 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  มีกรอบการด าเนินงานอย่างมีแบบ

แผนเพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วม  มีการบริหารจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ  ด าเนินธุรกิจภายใต้กลไก

การตลาดเพื่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคม และไม่รับเงินทุนเพื่อการแทรกแซงกลไกตลาด                 

ที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าที่เป็นธรรม (รูปที่ 1.3) 
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รูปที่ 1.3 คุณลักษณะของตัวแบบธุรกิจฐานสังคม (SEE) 
 

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในระยะที่ 5 ซึ่งจัดท าในรูปแบบของแผนที่ยุทธศาสตร์                     

การขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคม (SEE) เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สู่การ

บรรลุวิสัยทัศน์ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี

ความสุข มีความเสมอภาค เป็นธรรม มภีูมคิุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” (รูปที่ 1.4) 
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รูปที่ 1.4 แผนทียุ่ทธศาสตร์การขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคม (SEE) สู่การบรรลุวิสัยทัศนก์ารพัฒนา

ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
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ส าหรับการด าเนินการของชุดโครงการวจิัยในระยะตอ่ไป มขี้อเสนอแนะให้ด าเนินการใน 

2 กลุ่มงานวิจัย ได้แก่ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนธุรกิจฐานสังคม (SEE) และกลุ่ม

งานวิจัยศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์กรธุรกิจฐานสังคมให้ขยายวงกว้างในชุมชน และภาคส่วน

เศรษฐกิจต่าง ๆ ที่ประชาชนและองค์กรมีความสนใจ ซึ่งจะน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าทาง

เศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสของเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย สถาบันเกษตรกร ในการเข้าถึงตลาด                  

และเข้าถึงระบบการค้าที่เป็นธรรม นอกจากนั้น ยังจะช่วยให้ผู้บริโภคได้เข้ามามีส่วนร่วมในฐานะ

หุน้ส่วนในการขับเคลื่อนระบบการค้าที่เป็นธรรม และการเข้าถึงสินคา้คุณภาพราคาเป็นธรรม 

 

1.2 หลักการและเหตุผล 

การด าเนินงานของสหกรณ์ในประเทศไทยที่ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2459 จนถึงปัจจุบันเป็น

เวลากว่า 96 ปี โดยรัฐได้ใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อน าไปสู่การ

แก้ปัญหาด้านการประกอบอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ หน่วยงานรัฐที่ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ

หลักในการส่งเสริมสหกรณ์ ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส าหรับภาค

ขบวนการสหกรณ์ มีสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ ท าหน้าที่

ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสหกรณ์ในฐานะองค์กรกลางของเครอืข่ายสหกรณ์ 

สถานการณ์การด าเนินงานของสหกรณ์ในประเทศไทย (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2554)

ชี้ให้เห็น จ านวนสมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 11.19 ล้านคน (ร้อยละ 16.51 ของประชากร) 

ทุนด าเนินงานทั้งสิ้น 1.31 ล้านล้านบาท (ร้อยละ 13.07 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ) ปริมาณ

ธุรกิจของสหกรณ์ไทยในภาพรวมคิดเป็นมูลค่า 1.4 ล้านล้านบาท มีก าไรสุทธิ  44,226 ล้านบาท  

ผลการวิจัยภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็น

ธรรม (จุฑาทิพย์  ภัทราวาท และคณะ, 2554) ชี้ให้เห็นข้อจ ากัดของการสหกรณ์ ได้แก่ คนในสังคม

ไม่เชื่อมั่นไว้วางใจในสหกรณ์ พันธะความรับผิดชอบของสหกรณ์ที่มีต่อสมาชิกย่อหย่อน กลุ่มคนวง

ในขาดจติวิญญาณสหกรณ์ มุมมองในประเด็น: “สหกรณ์เป็นเครื่องมือของรัฐ” เป็นอุปสรรคในการ

พัฒนาสหกรณ์ตามบริบทของการเป็นองค์กรพึ่งพาตนเอง สหกรณ์ส่วนใหญ่ขาดการบริหารจัดการ

ที่มององค์รวม การให้การศึกษาและเทคโนโลยี เน้นที่ความรู้ ยังขาด“วิธีคิด” และองค์ความรู้ไม่

สอดคล้องกับบริบทสหกรณ์  

การด าเนินการของชุดโครงการฯ ในระยะที่ 5 ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การศึกษาหาแนวทางการ

ยกระดับการพัฒนาสมรรถนะของสหกรณ์และการน าคุณค่าสหกรณ์ในการแก้ปัญหาของ

ผูป้ระกอบการรายย่อยและสถาบันเกษตรกร เพื่อน าไปสู่การท าหน้าที่เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม บนหลักการพึ่งพาและร่วมมือกัน ข้อค้นพบจากการวิจัยภายใต้ชุดโครงการฯในระยะที่ 5 

ชี้ให้เห็นแนวทางการยกระดับการพัฒนาสหกรณ์ไปสู่บริบทของการเป็นองค์กรธุรกิจฐานสังคม 

(Social Economy Enterprises: SEE) ซึ่งจะช่วยเสริมพลังให้สหกรณ์สามารถท าหน้าที่เป็นกลไกในการ
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พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม บนหลักการพึ่งพาตนเองและร่วมมอืกันได้เหมาะสมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ

ทิศทางการพัฒนาการสหกรณ์ภายใต้บริบทขององค์การสหประชาชาติ และภาคีทั่วโลกที่ประกาศให้

ปี 2555 เป็นปีสากลแห่งการสหกรณ์ โดยใช้สโลแกน “สหกรณ์เป็นองค์การธุรกิจที่เป็นทางเลือกสู่

ชีวติที่ดีกว่าส าหรับทุกคน” โดยที่ประชุมขององค์การระหว่างประเทศหลายแห่งได้เห็นพ้องต้องกันว่า

ในอนาคตอันใกล้ “สหกรณ์” และองค์กรธุรกิจในรูปแบบ SEE จะมีการเติบโตมากที่สุด และจะช่วย

แก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมได้ดีกว่า บนหลักการด าเนินงานที่มีค่าใช้จ่ายต่ ากว่า มี

ความเสี่ยงเชิงธุรกิจต่ ากว่า (องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ, 2555) นอกจากนั้นยัง

สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ซึ่งมุ่งเน้นไปในทิศทางของ

การพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างสมดุลใน 3 เสาหลัก ได้แก่ การพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม  

การด าเนินการวจิัยของชุดประสานงานระยะที่ 6 จะประกอบด้วยการติดตามโครงการ

ที่ให้ทุนไว้ จ านวน 9 โครงการ และการวิจัยเพื่อพัฒนาส าหรับลู่ทางการใช้ตัวแบบธุรกิจฐานสังคม

เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและการบรรลุเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจะด าเนินการใน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มระบบสนับสนุนและกลุ่มการพัฒนา

โครงการวิจัยธุรกิจฐานสังคมร่วมกับพันธมิตรในประเทศและต่างประเทศ 

 

1.3 วัตถุประสงค์  

 1.3.1 เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการวิจัยและพัฒนา ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องให้ได้มาซึ่งความรู้และ

นวัตกรรมส าหรับแนวทางในการส่งเสริมตัวแบบธุรกิจฐานสังคม (SEE) ในการเป็นกลไกการพัฒนา

ชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 11 และเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  1.3.2 เพื่อเป็นแกนน าในการขับเคลื่อนการพัฒนาและขยายผลตัวแบบธุรกิจฐานสังคม 

(SEE) ที่มุง่เน้นการปรับเปลี่ยนค่านิยม วิธีคิด วธิีการท างานรว่มกันของคนในสังคม สถาบันเกษตรกร 

ผูป้ระกอบการรายย่อย นักธุรกิจ เจา้หน้าที่สง่เสริมของรัฐ และภาคีที่สนใจ ตลอดจนผู้บริโภคในแนว

ทางการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 

  1.3.3 เพื่อศกึษาหาแนวทางและการขับเคลื่อนการสนับสนุนธุรกิจฐานสังคม ในส่วนของ 

ระบบสารสนเทศ หลักสูตรเรียนรู ้ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต และหลักสูตรการศกึษาในสถาบันการศึกษา  

  1.3.4 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตัวแบบธุรกิจฐานสังคม และหาแนวทาง ขยายผลสู่

หุน้ส่วนและพันธมิตรทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
 

1.4. กรอบคิดการด าเนินการชุดโครงการ   

  การด าเนินการชุดโครงการฯ ในระยะที่ 6 จะเป็นไปภายใต้กรอบคิดในรูปที่ 1.5 
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 1.4.1 กลุ่มงานวิจัยพัฒนาระบบสนับสนุนธุรกิจฐานสังคม จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนา

ระบบสนับสนุน เพื่อใช้เป็นปัจจัยน าเข้าในกระบวนการขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคม ประกอบด้วย 

(1) การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ธุรกิจฐานสังคมในลักษณะศูนย์เรียนรู้มีชีวิต โดยทีม

ประสานงานกลางจะท าหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการน าตัวแบบธุรกิจฐานสังคมที่เป็น

ผลผลิตงานวิจัยที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี มาใช้ประโยชน์เป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตส าหรับผู้สนใจ ได้แก่ 

ศูนย์ขา้วคุณธรรม กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน (ตลาดสุขใจ) กลุ่มผู้ปลูกผลไม้คุณภาพ จ.จันทบุรี 

ร้าน Farmer Shop ตัวแบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า ฯลฯ ตลอดจนการติดตามโครงการวิจัยที่ได้รับการ

สนับสนุนทุนวิจัย จ านวน 9 โครงการ 

(2) การพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ “ผู้ประกอบการธุรกิจฐานสังคม” ร่วม กับภาคี

หนว่ยงานรัฐหรือองค์กร/ชุมชน เพื่อสรา้งคนเข้าสู่กระบวนการขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคม 

(3) การพัฒนาสื่อเพื่อเผยแพร่แนวคิดและรูปธรรมของธุรกิจฐานสังคมแก่

สาธารณะ และผูส้นใจ ประกอบด้วย แผน่พับ วีดีทัศน์เพื่อการเผยแพร่ 

(4) การสร้างทีมงานส่งเสริมธุรกิจฐานสังคมร่วมกับภาคีเพื่อท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง

แก่กลุ่มเป้าหมาย หนว่ยงานรัฐ ชุมชน กรรมการสหกรณ์ 

(5) การติดตามโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จ านวน 9 โครงการ 

เพื่อสกัดบทเรียนมาสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจฐานสังคม 

1.4.2 กลุ่มงานวิจัยศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจฐานสังคม (SEE) จะมุ่งเน้นไปที่

การสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาตัวแบบธุรกิจฐานสังคม ที่มีการบริหารจัดการโซ่อุปทานใน

ธุรกิจร่วมกับภาคีทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยในระยะที่ 6 จะครอบคลุมการสนับสนุน

โครงการวิจัยใหม่ 1 โครงการ และการศึกษาลู่ทางการพัฒนาโครงการวิจัยส าหรับการเชื่อมโยง

พันธมิตรในกลุ่มประเทศ ASEAN +3 
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รูปที่ 1.5 กรอบคิดการด าเนินการชุดโครงการ 
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1.5 กระบวนการวิจัย 

 กระบวนการท างานของชุดโครงการฯ จะประกอบด้วยกิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้ 

 1.5.1 การจัดเวทีเผยแพร่ท าความเข้าใจแก่สาธารณชน และภาคีที่สนใจ (ทั้งหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคขบวนการสหกรณ์ และภาคประชาชน) เกี่ยวกับบริบทและทิศทางการ

ขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคม ในการเป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  

 โดยจะมุ่งเน้นไปที่การเชิญชวนภาคีองค์กรระหว่างประเทศที่มีภารกิจเกี่ยวข้องใน

การขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคม ได้แก่ FAO, องค์การสหประชาชาติ, IDACA ประเทศญี่ปุ่น มาช่วย

กระตุ้นให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นความส าคัญและมองเห็นความเชื่อมโยงบริบทของธุรกิจฐานสังคม ที่มีต่อ

การแก้ปัญหาความยากจน การลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ และสังคมสู่การบรรลุเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจะขยายผลกลุ่มเป้าหมายไปที่ผู้ประกอบการรายย่อยและรายกลาง  องค์กร

บริหารส่วนท้องถิ่น และองค์กรชุมชนให้มากขึ้น 

 1.5.2 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ 4 แห่ง จากทุนเดิม การท างานที่มีบทเรียนความ 

ส าเร็จ โดยการสนับสนุนแต่ละแห่งให้พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้มาศึกษาดูงาน การจัดท า

เอกสาร และวดีีทัศน์เผยแพร่ การจัดการแปลงทดลอง เป็นต้น 

 1.5.3 การติดตามโครงการวิจัยเดิมที่มีอยู่ 9 โครงการ และการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง

และภาคีที่สนใจ เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยและโครงการวิจัยใหม่ควบคู่กับการส่งเสริมการขับเคลื่อน

ขบวนการธุรกิจฐานสังคม ร่วมกับภาคีภายใต้กรอบทิศทางในแผนที่ยุทธศาสตร์ 
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รูปที่ 1.6 กระบวนการขับเคลื่อนการวจิัย 
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1.6 นิยามเชิงปฏิบัติการที่ใช้ในการวิจัย 

1.6.1 ธุรกิจฐานสังคม (Social Economy Enterprise: SEE) (จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ, 

2555) ให้ความหมายว่า เป็นตัวแบบธุรกิจที่มีคุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ การด าเนินการบนหลักการ

พึ่งพาและร่วมมือกันของภาคีทั้งปัจเจกบุคคลและองค์กร เพื่อการบรรลุเป้าหมายใน 3 มิติ มีกรอบการ

ด าเนินงานอย่างมีแบบแผนเพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วม มีการบริหารจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ มีการ

ด าเนินธุรกิจภายใต้กลไกการตลาดเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วม และไม่ด าเนินการที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าที่

เป็นธรรม  
 

1.6.2 การค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) (สมาคมการค้าที่เป็นธรรมระหว่างประเทศ 

และองค์การป้ายสินค้าแฟร์เทรดระหว่างประเทศ, 2549) ได้ก าหนดหลักการของการค้าที่เป็นธรรม

ไว้ 7 ประการ ได้แก่ 

1.) การสรา้งโอกาสแก่ผู้ผลิตที่ถูกเอารัดเอาเปรียบในเชงิเศรษฐกิจ 

2.) ความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

3.) การสร้างสมรรถนะแก่ผู้ผลิตในการปรับปรุงทักษะการจัดการและการเข้าถึง

ตลาดใหญ่ ๆ 

4.) การจา่ยราคาที่เป็นธรรม 

5.) ความเที่ยงธรรมในการจา่ยผลตอบแทนโดยไม่ค านงึถึงเพศ 

6.) สถานการท างานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 

7.) การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
 

1.6.3 กรอบการพัฒนาสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม (จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 

และคณะ, 2555)  

เป็นการบูรณาการชุดความรู้การเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

และการบริหารจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการยกระดับการพัฒนา

ให้ก่อเกิดเป็นตัวแบบธุรกิจไปสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม โดยจะเป็นไปภายใต้กระบวนการ 

7 ประการ ได้แก่  

 1) การสร้างความร่วมมอืของภาคีเครอืข่ายในรูปแบบของหุ้นส่วนหรือพันธมิตร (Partnership 

Interaction) ภายใต้คา่นิยมหรือปณิธานรว่ม 

 2) การเสริมสรา้งความสัมพันธ์ระหว่างกันของภาคีเครอืข่าย (Complementary 

Relationship) โดยใช้กิจกรรมร่วมและการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกันอย่างต่อเนื่อง 

 3) การมีมุมมองร่วมกัน (Common Perception) ภายใต้การจัดการความรู้ และกลไกของ

เวทีถอดบทเรียน การศกึษาจากตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดี 
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 4) การก าหนดวิสัยทัศน์ร่วม (Common Vision) โดยใช้เวทีระดมความคิดในการมอง

อนาคตร่วมกัน เพื่อน าไปสู่การวางแผนการท างานร่วมกัน ภายใต้กรอบระบบคุณค่าการค้าที่เป็ น

ธรรม และแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 5) การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเครือข่าย (Participatory) ด้วยการพัฒนาโครงสร้าง

การขับเคลื่อนการด าเนินงานเครือขา่ยสู่เป้าหมายร่วม 

 6) การร่วมมอืกันของภาคีเครอืข่าย (Cooperation among Partnership) ด้วยการก าหนด

เงื่อนไข ข้อตกลงของภาคีในการขับเคลื่อนแผนการด าเนินการของเครอืข่าย 

 7)  การก าหนดผลประโยชน์หรอืเป้าหมายร่วมของภาคีเครอืข่าย (Mutual Benefits) 

เพื่อให้เกิดการเสรมิพลังซึ่งกันและกัน โดยต้องมกีลไกการตดิตามประเมิลผลเพื่อน าข้อมูลป้อนกลับ

ไปปรับปรุงในระยะตอ่ไป 
 

1.6.4 การพัฒนาที่ยั่งยืน (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2555) หมายถึง การพัฒนาที่

ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันโดยไม่ส่งผลให้ต้องลดทอนความสามารถในการ

ตอบสนองต่อความต้องการของคนรุ่นต่อ ๆ ไป และต้องมีความสมดุลของกระบวนการพัฒนาใน 3 

เสาหลัก ได้แก่ ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน 
 

1.7 ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ 

  1.7.1 ชุดความรู้/นวัตกรรม และระบบสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจฐานสังคม (SEE) 

  1.7.2 ตัวแบบธุรกิจฐานสังคมที่เกิดจากการมสี่วนร่วมของประชาชน ท าหน้าที่เป็นกลไก

ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม และลดความเหลื่อมล้ าของรายได้ 

  1.7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจฐานสังคม หลักสูตรเรียนรู้ผู้ประกอบการธุรกิจฐานสังคม 

และศูนย์เรียนรู้มีชีวิต (ศูนย์เรียนรู้ชาวนาคุณธรรม ศูนย์เรียนรู้กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ศูนย์

เรียนรู้กลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ จ.จันทบุรี และศูนย์เรียนรู้เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์

ไทย) เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจฐานสังคมสู่สากล และน าประโยชน์สูชุ่มชน 

  1.7.4 ภาคีเกษตรกร ผู้ประกอบการ สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ มีขีดความสามารถ

ในการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวติที่ดี มีความสุขรว่มกัน 

 1.7.5 มีภาคีหนว่ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความรู้ความเข้าใจในตัว

แบบธุรกิจฐานสังคม และเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ า

ทางเศรษฐกิจและสังคม 

 1.7.6 ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาธุรกิจฐานสังคมในการเป็นกลไกพัฒนาสู่ระบบคุณค่า 

และระบบการค้าที่เป็นธรรม และการบรรลุวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 11  
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1.8 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

  1.8.1 คนในสังคมตระหนักในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และการมสี่วนรว่มเป็นหุ้นส่วน

ในการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม ผา่นกลไกธุรกิจฐานสังคม 

  1.8.2 ลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ ช่วยแก้ปัญหาการประกอบอาชีพแก่เกษตรกร

ผูป้ระกอบการรายย่อย และเปิดทางเลอืกใหมใ่นการเข้าถึงตลาดและผูบ้ริโภค 
 

1.9 ผลการด าเนินงานชุดโครงการในระยะ 5 เดือนแรก 

  1.9.1 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ส าหรับโครงการวจิัยเดิมจ านวน 4 โครงการ 

 1.9.2 การจัดเวทีเผยแพร่แนวคิดธุรกิจฐานสังคมแก่ภาคีที่สนใจ 1 ครั้ง 

  1.9.3 ศูนย์เรียนรู้มีชีวติ (ศูนย์เรียนรู้ชาวนาคุณธรรม) เกี่ยวกับธุรกิจฐานสังคม เพื่อการ

เผยแพร่แก่ผู้สนใจ จ านวน 1 แหง่  

  1.9.4 ข้อเสนอส าหรับการเผยแพรร่ะบบสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกิจฐานสังคม 

 1.9.5 ข้อเสนอโครงการใหม่ 1 โครงการ ส าหรับแนวทางการพัฒนาธุรกิจฐานสังคมสู่

ระบบการค้าที่เป็นธรรม 
 

1.10 ผลการด าเนินงานชุดโครงการในระยะ 5 เดือนหลัง 

  1.10.1 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ส าหรับโครงการวิจัยเดิม จ านวน 5 โครงการ  

 1.10.2 การจัดเวทีเผยแพร่แนวคิดธุรกิจฐานสังคมแก่ภาคีที่สนใจ 3 ครั้ง 

 1.10.3 การศกึษาลู่ทางความรว่มมอืกับพันธมิตรในต่างประเทศ ในการด าเนินการ

โครงการวิจัยพัฒนาธุรกิจฐานสังคม 

  1.10.4  หลักสูตรเรียนรู้ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม 1 หลักสูตร ที่พัฒนาภายใต้ความ

ร่วมมือของนักวิจัยภายใต้ชุดโครงการฯ และภาคี 

 1.10.5 ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต เพื่อการเผยแพร่ 3 แห่ง (ศูนย์เรียนรู้กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสาม

พราน ศูนย์เรียนรู้กลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ จ.จันทบุรี และศูนย์เรียนรู้เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ

สหกรณ์ไทย) 

  1.10.6 ข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมระบบธุรกิจฐานสังคม เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์แผน 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 

 1.10.7 การพัฒนาข้อเสนอโครงการใหม่ 1 โครงการ ส าหรับแนวทางการพัฒนา SEE สู่สากล 

 1.10.8 เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจฐานสังคม จ านวน 2 รายการ 
 

 

11. แผนการวิจัย 

  แผนการวิจัยระหว่าง 1 พฤศจกิายน 2555 – 31 สิงหาคม 2556 เป็นระยะเวลา 10 

เดือน มีรายละเอียดดังตาราง 
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กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. การประสานงานภาคีท้ังใน-ตา่งประเทศ            

2. การจัดเวทีเผยแพร่ SEE  4 ครั้ง           

3. การส่งเสริมศูนยเ์รียนรู้มชีวีติในพืน้ท่ี 4 แห่ง และการพัฒนา

ทีมงาน เดอืนละครัง้ (in - house training) 
          

4. การพจิารณาข้อเสนอโครงการและประสานงานสกว. เพื่อเซน็

สัญญาโครงการ 

  
        

5. การจัดกิจกรรมสง่เสริมธุรกิจฐานสังคมร่วมกับภาค ี5 ครัง้           

6. การประสานงานภาคีเพื่อศกึษาแนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุน           

7. การจัดเวทีประชุมร่วมกับภาคี           

8. การตดิตามงานและสง่เสริม SEE ในพื้นท่ี 9 แห่ง           

9. การร่วมประชุม – เจรจาธุรกิจ – การสร้างเครอืขา่ยพันธมติร

ตา่งประเทศ 

     
 

  
  

10. การวเิคราะห์ถอดบทเรียนและจัดท ารายงานวจิัย           

11. เวทีรายงานความก้าวหน้า-รายงานขัน้สุดท้ายของโครงการวจิัย

ภายใตชุ้ดโครงการ 

        
 

 

 

 

 



บทที่ 2 

กิจกรรมของชุดโครงการวจิัยเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาและขยายผล 

ตัวแบบธุรกิจฐานสังคม 

 

การด าเนินการชุดโครงการวจิัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็น

ธรรม ระยะที่ 6” ในช่วงระยะเวลา 5 เดือน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ถึง                           

31 พฤษภาคม 2556 ได้ด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาในการขยายผลตัว

แบบธุรกิจฐานสังคมร่วมกับภาคีที่เป็นคนในสังคม สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย นัก

ธุรกิจ เจ้าหน้าที่รัฐ ตลอดจนผู้บริโภค จ านวนทั้งสิ้น 73 กิจกรรม (ดังรายละเอียดในตารางที่ 1) 

ประกอบด้วย การจัดเวทีเผยแพร่แนวความคิดธุรกิจฐานสังคม 7 ครั้ง การประสานงานกับภาคี

เครือข่ายภายในประเทศ 11 ครั้ง ต่างประเทศ 2 ครั้ง การส่งเสริมศูนย์เรียนรู้มีชีวิต 4 ครั้ง และ

กิจกรรมสนับสนุนการวจิัยอื่นๆ 49 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิน้ 2,381 คน 
 

ตารางท่ี 2.1   การด าเนนิกิจกรรมของชุดโครงการฯ ในช่วงเวลาการรายงานความก้าวหนา้ 

(1 พฤศจิกายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556) 

ล าดับ

ท่ี 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จ านวน 

ผู้เขา้ 

ร่วม 

สถานท่ี ผลลัพธ์ 

1 1/11/55 โครงการการ

ขับเคล่ือนการ

พัฒนาการ

สหกรณ์และ

การค้าที่เป็น

ธรรม ระยะท่ี 6 

การประชุมหารือเพ่ือ

หารือแนวทางความ

ร่วมมือการด าเนินการ

โครงการพฒันาระบบ

ธุรกจิเชือ่มโยงโซ่อุปทาน

ข้าวหอมมะลิในจังหวัด 

ศรีสะเกษ 

 

ผู้ประสานงาน 

ชุดโครงการฯ/ 

ทมีวิจัย/ 

คณะกรรมการ

เครือข่ายคุณค่า

ข้าวหอมมะลิ

สหกรณ์ไทย 

2 ห้อง 214 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา  

มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร ์

- แนวทางความร่วมมือ

การด าเนินโครงการ

พัฒนาระบบธรุกจิ

เชื่อมโยงโซ่อุปทานข้าว

หอมมะลิจังหวัด        

ศรีสะเกษ 

- บริษัท บางซื่อโรงสีไฟ

เจียเม้ง จ ากัด จะเข้ามา

ถา่ยทอดอบรมเรือ่งการ

ส่งเสริมการผลิตเพ่ือ   

ลดต้นทุนเพ่ิมผลผลิต

และการรวบรวม

ผลผลิตแกเ่กษตรกร        

ที่เข้าร่วมโครงการ          

โดยวางแผนจะด าเนิน

โครงการราวเดือน

มกราคม 2556 

2 2/11/55 โครงการการ

ขับเคล่ือนการ

พัฒนาการ

สหกรณ์และ

การค้าที่เป็น

การประชุมหารือการ

จัดท าข้อเสนอ

โครงการวจิัยการจัดการ

ความรู้ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

เพื่อการพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประสานงาน 

ชุดโครงการฯ/ 

ทมีวิจัย 

3 ห้อง 214 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา  

มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร ์

- การขับเคล่ือนงานวจิัย

จะใหค้วามส าคัญกับ

การจัดการโซ่อุปทาน

การทอ่งเท่ียว และการ

จัดท าฐานข้อมูลความรู้
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ตารางท่ี 2.1   การด าเนนิกิจกรรมของชุดโครงการฯ ในช่วงเวลาการรายงานความก้าวหนา้ 

(1 พฤศจิกายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556) 

ล าดับ

ท่ี 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จ านวน 

ผู้เขา้ 

ร่วม 

สถานท่ี ผลลัพธ์ 

ธรรม ระยะท่ี 6 กลุ่มทอ่งเท่ียวชุมชน 

 

จากภูมปิัญญาท้องถิ่น 

เพ่ือการเผยแพร่และ

น าไปใช้ประโยชน์ 

- ส ารวจข้อมูลในพื้นที่

งานวจิัยว่ามกีระแส    

การทอ่งเท่ียวอย่างไร 

และเก็บข้อมูลของ

ชุมชนในพื้นที่มลัีกษณะ

พเิศษสามารถท างาน

วจิัยเชิงปฏบิัติการได้

โดยใช้ชุดความรู้          

VN&F Plat For 

3 6/11/55 โครงการวจิัย

เครือข่ายคุณค่า

ข้าวหอมมะลิ

สหกรณ์ไทย  

ปทีี่ 3 

การจัดเวทีแลกเปล่ียน

เรียนรู้ หัวขอ้ “การสร้าง

ความเข้าใจ GAP แก่

สมาชิก” 

ผู้ประสานงาน 

ชุดโครงการฯ/ 

นักวิจัย/ 

ทมีวิจัย/ 

เครือข่ายคุณค่า

ข้าวหอมมะลิ

สหกรณ์ไทย 

131 หอประชุมใหญ่

โรงเรียนจันทรุ

เบกษาอนุสรณ์ 

จังหวัดร้อยเอ็ด 

- การประชุมเวทถีอด

บทเรียนการท านา

มาตรฐาน GAP ขึน้    

โดยมีสมาชิกสหกรณ์

ของภาคเีครือข่ายเข้า

ร่วมจ านวน 131 คน 

- การประเมินความรู้

ความเข้าใจเบื้องต้นของ

เกษตรกรที่มีต่อการ       

ท านาตามมาตรฐาน 

GAP 

 

4 9/11/55 โครงการวจิัย

พัฒนาและ

ด าเนินการ                

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

ประชุมคณะกรรมการ

บริหารร้าน Farmer shop  

นักวิจัย/ 

คณะกรรม 

การบริหารร้าน 

Farmer shop 

7 ห้อง 214 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก. 

- ติดตามความกา้วหน้า 

Outlet ไร่สุวรรณ 

- ผลการด าเนินงาน

โครงการร้าน Farmer 

Shop ณ คณะ

เศรษฐศาสตร์ มก. 

- โครงการของขวญัปใีหม่ 

ประจ าปี 2556 

5 15/11/55 โครงการวจิัย

การพัฒนาและ

การด าเนินการ

ตัวแบบ Farmer 

Shop 

การประชุมหารือร่วมกับ

ผู้บริหารโรงพยาบาล 

นครธน เรื่องการจัดบู๊ท 

Farmer Shop 

ผู้ประสานงาน 

ชุดโครงการฯ/ 

นักวิจัย 

ผู้บริหาร

โรงพยาบาล 

นครธน 

7 ห้องประชุมแผนก

โภชนาการ 

โรงพยาบาลนครธน 

- หารือเรื่องการเปิด 

Outlet Farmer Shop 

ภายในโรงพยาบาล               

นครธน 

- โรงพยายาบาลนครธน

ร่วมกับร้าน farmer 

shop น าสินค้าเข้าร่วม

จ าหน่ายท่ีร้านค้าของ

โรงพยาบาลกอ่น 



 14 

ตารางท่ี 2.1   การด าเนนิกิจกรรมของชุดโครงการฯ ในช่วงเวลาการรายงานความก้าวหนา้ 

(1 พฤศจิกายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556) 

ล าดับ

ท่ี 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จ านวน 

ผู้เขา้ 

ร่วม 

สถานท่ี ผลลัพธ์ 

เน่ืองจากยังไมม่รี้าน 

Outlet แบบเป็นรูปแบบ  

- มอบหมายใหคุ้ณ

เสน่หล์ตา เป็นผู้จัดหา

ท าเลในการจัดบู๊ท 

Farmer shop  

6 15/11/55 โครงการวจิัย

กลุ่มธุรกจิเชิง

คุณค่าสาม

พราน ปีท่ี 3 

การประชุมร่วมกับทีมวจิัย

เพ่ือติดตามการ

ด าเนินงานของ

โครงการวจิัย 

ผู้ประสานงาน 

ชุดโครงการฯ/ 

ทมีวิจัย 

5 ห้อง 214 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา  

มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร ์

- การอบรมการจัด

การเกษตรอินทรีย ์             

( ICM : Integrate 

Cropping 

Management)                

แกเ่ครือข่าย ประชาชน

ผู้สนใจทีม โดย                 

ผศ.ดร.ศวพร ศุภผล 

อาจารยผ์ู้เชี่ยวชาญ          

จากคณะเกษตร มก. 

- แผนที่จะขยายผลการ

รับรองมาตรฐานสินค้า

เกษตรอินทรีย ์(IFOAM) 

ไปยังเครือข่ายผูผ้ลิต/

ผู้คา้ตลาดสุขใจ                

โดยขณะน้ีมเีครือข่าย

สนใจเข้าร่วมแล้ว

จ านวน 4 ราย 

7 16/11/55 โครงการวจิัย

พัฒนาและ

ด าเนินการ                

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การประชุมหารือจัดท า

คู่มือร้าน Farmer shop 

นักวิจัย/

เจ้าหน้าที่ 

ที่เก่ียวข้อง 

3 ห้อง 204 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก. 

- การประชุมสรุปก าหนด

โครงร่างของคู่มือ ดังน้ี 

 -  หน้าปก 

 -  ค าน า 

 -  สารบัญ 

- เก่ียวกับร้าน Farmer 

Shop 

- ท าเลที่ดีและ

บรรยากาศในร้าน...    

ของเรา 

- ใครครือ

กลุ่มเป้าหมายและท า

อย่างไรถงึจะรู้ ? 

- วธิีจัดหาสินค้ามา

จ าหน่ายในร้าน 

- การก าหนดราคา

สินค้า 
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ตารางท่ี 2.1   การด าเนนิกิจกรรมของชุดโครงการฯ ในช่วงเวลาการรายงานความก้าวหนา้ 

(1 พฤศจิกายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556) 

ล าดับ

ท่ี 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จ านวน 

ผู้เขา้ 

ร่วม 

สถานท่ี ผลลัพธ์ 

- เทคนิคการจัดหาร

และส่ังซื้อ 

- เทคนิคการจัด                   

ชั้นสินค้า 

- แคชเชียร์และการขาย 

- การบริหารสินค้า          

คงคลัง 

- การท ารายงาน

การเงนิ 

- ข้อควรระวังและความ

เส่ียงต่างๆ 

- กจิกรรมท่ีต้องท า 

(ประจ าวัน/

ประจ าเดือน) 

- ภาคผนวก 

8 22/11/55 โครงการการ

ขับเคล่ือนการ

พัฒนาการ

สหกรณ์และ

การค้าที่เป็น

ธรรม ระยะท่ี 6 

การเชื่อมโยงเครอืข่ายกับ 

IDAKA จากประเทศญี่ปุ่น 

ทมีวิจัย/ 

Mr.ABE จาก

สหพันธ์สหกรณ์

การเกษตรแห่ง

เอเชีย IDAKA  

ประเทศญี่ปุ่น 

11 ห้อง 214 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา  

มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร ์

- ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้

เล่าประสบการณ์ของ

ขบวนการสหกรณ์        

ในประเทศไทยและ

ประเทศญี่ปุ่น 

- ค าแนะน าถึง                      

แนวทางการพัฒนา

ระบบสหกรณ์ใน

ประเทศไทยในเรื่องของ

สภาพสังคม วัฒนธรรม

ของประเทศไทย 

9 23/11/55 โครงการการ

ขับเคล่ือนการ

พัฒนาการ

สหกรณ์และ

การค้าทีเ่ป็น

ธรรม ระยะท่ี 6 

การประชุมเสวนา

แลกเปล่ียนประสบการณ์

วจิัยด้านสหกรณ์กับ

นักวิจัยในขบวนการ

สหกรณ์ไทยและ

นานาชาติ จัดโดย 

ภาควชิาสหกรณ์ 

หน่วยงานร่วมจัด และ

สถาบันวชิาการด้าน

สหกรณ์ 

ทมีวิจัย 150 โรงแรม มิราเคลิ 

แกรนด์ คอนเวนชั่น 

 

- การแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ระหว่าง

นักวิจัยในกลุ่มประเทศ

อาเซยีน 

- การวางแผนการศึกษา       

ดูงานในกลุ่มประเทศ

อาเซยีนร่วมหัวหน้า

ภาควชิาสหกรณ์และ

ทูตเกษตรไทยใน

อาเซยีน (ดร.ชุมเจตน์ 

กาญจนเกษร) 

10 26/11/55 โครงการการ

ขับเคล่ือนการ

พัฒนาการ

สหกรณ์และ

การประชุมหารือร่วมกับ

ทา่นเลขาธิการส านักงาน

การปฏิรูปที่ดินเพ่ือ

เกษตรกรรม เพ่ือหารือ

ผู้อ านวยการ

สถาบันวชิาการ

ด้านสหกรณ์/ 

ทา่นเลขาธิการ

8 ส านักงาน 

การปฏิรูปที่ดิน 

เพ่ือเกษตรกรรม 

ถนนราชด าเนินนอก 

- แนวทางสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือขยายผล

การด าเนินงานสู่

เกษตรกร โดยใช้ชุด
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ตารางท่ี 2.1   การด าเนนิกิจกรรมของชุดโครงการฯ ในช่วงเวลาการรายงานความก้าวหนา้ 

(1 พฤศจิกายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556) 

ล าดับ

ท่ี 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จ านวน 

ผู้เขา้ 

ร่วม 

สถานท่ี ผลลัพธ์ 

การค้าที่เป็น

ธรรม ระยะท่ี 6 

แนวทางการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือ

ขยายผลการด าเนินงานสู่

เกษตรกรในเขตพื้นที่ 

ส.ป.ก 

ส านักงานการ

ปฏิรูปที่ดินเพ่ือ

เกษตรกรรม/ 

ทมีวิจัย 

กรุงเทพมหานคร ความรู้และงานวจิัย      

ของสถาบันฯ 

โดยเฉพาะหลักสูตรลูก

ชาวนามืออาชีพ                  

โดยมอบหมายให้

เจ้าหน้าที่ทมีงาน          

ส.ป.ก. ไปคัดเลือกพืน้ที่

ในเขต ส.ป.ก.                 

ที่เหมาะสมเพื่อเป็น

พื้นที่ต้นแบบส าหรับ         

น าชุดความรู้ไปใช้

พัฒนาชุมชนและสังคม 

11 27/11/55 โครงการการ

ขับเคล่ือนการ

พัฒนาการ

สหกรณ์และ

การค้าที่เป็น

ธรรม ระยะท่ี 6 

การประชุมร่วมกับนักวิจัย

เพ่ือหารือแนวทางการ

น าเสนอรายงาน

ความกา้วหน้า

โครงการวจิัยการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมของ

ขบวนการสหกรณ์ไทยใน

ช่วงเวลาของแผนพัฒนา

การสหกรณ์แห่งชาติ 

ผู้ประสานงาน 

ชุดโครงการฯ/ 

นักวิจัย 

4 ห้อง 214 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา  

มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร ์

- แนวทางการขับเคล่ือน

งานวจิัยภายใต้

วัตถุประสงค์และ

แนวคดิทฤษฎี                   

ในการขับเคล่ือน           

ซึ่งจะมีการจัดเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู้            

กับกลุ่มเป้าหมาย 

12 30/11/55 โครงการวจิัย

การพัฒนาและ

การด าเนินการ

ตัวแบบ Farmer 

Shop 

การประชุมเพ่ือคัดเลือก

สินค้า ครั้งที่ 8 

นักวิจัย/ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ 

ผู้ประกอบการ 

25 ห้อง 601 ชั้น 6 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา  

มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร ์

- การประชุมคัดเลือก

สินค้าโดยมี

ผู้ประกอบการเข้าร่วม

คัดสินค้า จ านวน             

11 ราย มีสินค้า จ านวน   

41 รายการ 

13 30/11/55 โครงการวจิัย

การพัฒนาและ

การด าเนินการ

ตัวแบบ Farmer 

Shop 

การบรรยายพิเศษ หัวขอ้ 

“การเตรียมตัวต้ังรับของ

ผู้ประกอบการ SMEs และ 

OTOP  ในการกา้วสู่

ประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีน”โดย ดร.ธนภัท 

แสงอรุณ ส านักงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์

การค้า กระทรวงพาณิชย ์

นักวิจัย/ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ 

ผู้ประกอบการ

รายใหม่และ 

รายเก่า 

35 ห้อง 701 ชั้น 7 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา  

มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร ์

- ได้รับความรู้เกี่ยวกับ

แนวทางการต้ังรับ

ส าหรับ SMEs และ

วสิาหกจิชุมชน เพื่อ

รองรับการแขง่ขันใน 

AEC น้ันทุกฝ่ายท้ัง

ผู้ผลิต 

- โอกาสของ SMEs            

และวสิาหกจิชุมชน จาก

การรวมตัวทาง

เศรษฐกจิ 

- ความเส่ียงที่ SMEs     

และวสิาหกจิชุมชนต้อง

เตรียมรับมอื 
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ตารางท่ี 2.1   การด าเนนิกิจกรรมของชุดโครงการฯ ในช่วงเวลาการรายงานความก้าวหนา้ 

(1 พฤศจิกายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556) 

ล าดับ

ท่ี 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จ านวน 

ผู้เขา้ 

ร่วม 

สถานท่ี ผลลัพธ์ 

- สินค้าผูกพันตาม

ข้อตกลงการค้าเสรี

อาเซยีน จ านวน 23 

รายการ 

14 31/11/55 โครงการวจิัย

การพัฒนาและ

การด าเนินการ

ตัวแบบ Farmer 

Shop 

การเชื่อมโยงภาคี

เครือข่ายงานวจิัย 

ระหวา่งเครอืข่ายคุณค่า

ข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย

และโครงการร้าน Farmer 

Shop เพื่อน าข้าวแบรนด์

เกิดบุญจ าหน่ายแก่

ประชาคม มก. 

 

ผู้ประสานงาน/ 

ทมีวิจัย/ 

ประชาคม มก./ 

ผู้ท่ีให้ความสนใจ 

33 โรงอาหารกลาง 

มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร์ วทิยาเขต

บางเขน 

- การจัดกจิกรรม

ประชาสัมพันธ์และ

จ าหน่ายสินค้า 

- มผีู้ให้ความสนใจใน

กจิกรรม 20 ราย 

- มผีู้ให้ความสนใจและให้

การสนับสนุนโดยการ

สมัครเป็นสมาชิก

โครงการ จ านวน 13 

ราย 

15 6/12/55 โครงการการ

ขับเคล่ือนการ

พัฒนาการ

สหกรณ์และ

การค้าที่เป็น

ธรรม ระยะท่ี 6 

การเชื่อมโยงเครอืข่ายกับ

คณะนักศึกษาโครงการ

หลักสูตรการจัดการการ

พัฒนาชนบท หลักสูตร

นานาชาติ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

ผู้ประสานงาน 

ชุดโครงการฯ/ 

คณะนักศึกษา

โครงการ

หลักสูตรการ

จัดการการ

พัฒนาชนบท 

หลักสูตร

นานาชาติ 

มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน่ 

12 ห้อง 214 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา  

มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร ์

- ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้

ทางวิชาการและ

ประสบการณ์ท างาน

วจิัยด้านการพัฒนา

สหกรณ์ในประเทศไทย 

โดยได้น าเสนอบริบท

ของการขับเคล่ือนงาน

ชุดโครงการวจิัยการ

พัฒนาการสหกรณ์    

และการค้าที่เป็นธรรม

และข้อค้นพบจาก

งานวจิัยในรอบหลายปี

ที่ผ่านมา 

16 7/12/55 โครงการวจิัย

พัฒนาและ

ด าเนินการ                

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การประชุมหารือวางแผน

เตรียมจ่ายเงินเฉล่ียคนื

ประจ าปีแกส่มาชิกร้าน 

Farmer shop/รูปแบบ

กระเช้าโครงการของขวญั

ปใีหม่/การจัดท าคูม่อืร้าน 

Farmer shop 

ทมีวิจัย/ 

เจ้าหน้าท ี

ที่เก่ียวข้อง 

3 ห้อง 204 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก. 

- การเตรียมจ่ายเงินเฉล่ีย

คนืสมาชิกโครงการร้าน 

Farmer Shop เพ่ือคนื

ก าไรแก่สมาชิกโครงการ

ร้าน Farmer Shop                  

ตามส่วนซื้อ 

- สรุปยอดซื้อสะสมของ

สมาชิก แต่ละรายใน

โปรแกรม excel กอ่น 

แล้วจึงด าเนินการ

ค านวณเงนิเฉล่ียคนื 3% 

ใหแ้ล้วเสร็จ ภายใน 1 

สัปดาห ์
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ตารางท่ี 2.1   การด าเนนิกิจกรรมของชุดโครงการฯ ในช่วงเวลาการรายงานความก้าวหนา้ 

(1 พฤศจิกายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556) 

ล าดับ

ท่ี 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จ านวน 

ผู้เขา้ 

ร่วม 

สถานท่ี ผลลัพธ์ 

17 12/12/55 โครงการการ

ขับเคล่ือนการ

พัฒนาการ

สหกรณ์และ

การค้าที่เป็น

ธรรม ระยะท่ี 6 

การเชื่อมโยงเครอืข่าย

งานวจิัยร่วมกับ บริษัท          

บเีอสซเีอ็ม ฟูด้ จ ากัด         

ในเครือ บริษัท บางซื่อ

โรงสไีฟเจียเม้ง จ ากัด 

ผู้ประสานงาน 

ชุดโครงการฯ/ 

ผู้บริหาร บริษัท          

บเีอสซเีอ็ม ฟูด้ 

จ ากัด    

230 บริษัท บีเอสซเีอ็ม 

ฟูด้ จ ากัด          

- พธิีเปดิโรงงานผลิต          

ข้าวหุงสุกพรอ้ม

รับประทานและ

ผลิตภัณฑ์จาก          

ข้าวของบริษัท บเีอสซี

เอ็ม ฟูด้ ซ่ึงเป็น                  

บริษัทในเครือบริษัท 

บางซื่อโรงสีไฟเจียเมง้ 

จ ากัด โดยมี               

ฯพณฯ นายอ าพล        

เสนาณรงค์ องคมนตรี 

เป็นประธานในพธิีเปดิ

งาน โดยมีหน่วยงาน

ราชการ ผูป้ระกอบการ 

18 14/12/55 โครงการวจิัย

การพัฒนาและ

การด าเนินการ

ตัวแบบ Farmer 

Shop 

การประชุมหารือร่วมกับ

ผู้บริหาร บริษัท พันธุ์สุข 

2008 จ ากัด ในการจัดต้ัง

ร้าน Farmer Shop  

ผู้ประสานงาน 

ชุดโครงการฯ/ 

ผู้บริหาร บริษัท 

พันธุ์สุข 2008 

จ ากัด 

5 บริษัท พันธุ์สุข 

2008 จ ากัด 

- ประชุมร่วมกับ                 

คุณชปาพันธ์ เงนิมูล 

กรรมการผู้จัดการ             

บริษัทพันสุข 2008 

จ ากัด ซ่ึงสนใจในการ     

น าแนวคดิร้าน              

Farmer shop                     

ไปด าเนินการจัดต้ัง               

ในพื้นที่โครงการของ

บริษัทพันสุข 2008 

จ ากัด เป็นสถานที่

จ าหน่ายสินค้า อาหาร

ปลอดภัย  

19 17-28 

/12/55 

โครงการวจิัย

การพัฒนาและ

การด าเนินการ

ตัวแบบ Farmer 

Shop 

การประชาสัมพันธ์และ

จ าหน่ายสินค้าแบรนด์ 

Farmer Shop ภายใต้

โครงการของขวัญปใีหม่ 

ประจ าปี 2555 

ทมีวิจัย/ 

ประชาคม มก./ 

ผู้ท่ีให้ความสนใจ 

250 ซุม้หน้าร้าน  

Farmer Shop 

คณะเศรษฐศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร ์

- โครงการของขวญัปใีหม่

ขึน้ ระหว่างวันที่ 17-28 

ธันวาคม พ.ศ.2555 

เสริมสร้างบรรยากาศใน

เทศกาลปใีหม่ด้วยการ

สรรหาของขวัญคุณภาพ  

ราคาเป็นธรรมของ

เครือข่ายร้าน Farmer 

Shop  

- ชุดของขวญั โดยมี

สินค้าจ าหน่าย 80 

รายการ จาก

ผู้ประกอบการ 25 ราย 

จ าหน่ายเป็นชุด 5 ชุด              
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ตารางท่ี 2.1   การด าเนนิกิจกรรมของชุดโครงการฯ ในช่วงเวลาการรายงานความก้าวหนา้ 

(1 พฤศจิกายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556) 

ล าดับ

ท่ี 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จ านวน 

ผู้เขา้ 

ร่วม 

สถานท่ี ผลลัพธ์ 

ใหเ้ลือก คอื 

1. ชุดของขวัญ                 

Farmer Shop     

2. ชุดกล่องข้าว

คุณธรรม และถุงสา            

ใส่ข้าวคุณธรรม   

3. ชุดชาใบหม่อน  

4. ชุดน้ าพริกแมเ่กตุ   

5. ชุดกระเช้าของขวญัปี

ใหม่ 2556  

เบ้ืองต้นยอดจ าหน่าย

สามารถจ าหน่าย

กระเช้าได้ จ านวน                  

37 กระเช้า มผีู้สนใจ

เลือกซือ้กว่า 400 คน 

20 18/12/55 โครงการวจิัย

เครือข่ายคุณค่า

ข้าวหอมมะลิ

สหกรณ์ไทย  

ปทีี่ 3 

การประชุมหารือระหวา่ง

ประธานเครอืข่ายคุณค่า

ข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย

และผูป้ระสานงาน                 

เพ่ือขอค าแนะน าจาก                          

เรื่องการเจรจาเพื่อการ

ส่งออกข้าวเกดิบุญไป

ประเทศจีน 

ทมีวิจัย/ 

ประธาน

เครือข่ายคุณค่า

ข้าวหอมมะลิ

สหกรณ์ไทย 

 

12 ห้อง 214 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา  

มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร ์

- ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

ขั้นตอนและมาตรการ

และราคาท่ีเหมาะสม

เพ่ือให้การด าเนินงาน

เป็นไปโดยความ

เรียบร้อยไมเ่กิด          

ความเส่ียงในธุรกจิ         

อีกท้ังเป็นประโยชน์ต่อ

สหกรณ์การเกษตรที่มี

ความพร้อมในการ

ส่งออกข้าวหอมมะลิ 

21 19/12/55 โครงการวจิัย

พัฒนาและ

ด าเนินการ             

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การประชุมแนวทางการ

จัดต้ัง Outlet Farmer 

Shop ณ สหกรณ์

การเกษตรปราสาท จ ากัด 

ทมีวิจัย Farmer 

Shop/ 

เครือข่ายวิจัย 

4 ห้อง 204 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก. 

- การประชุมหารอืร่วมกับ

เครือข่ายวิจัย เพื่อการ

น าโมเดลร้าน Farmer 

Shop ซึ่งเป็น New 

Business Model เพ่ือ

จ าหน่ายสินค้าที่มี

คุณภาพราคาเป็นธรรม

แกส่มาชิกสหกรณ์ 

22 25/12/55 โครงการการ

ขับเคล่ือนการ

พัฒนาการ

สหกรณ์และ

การค้าที่เป็น

ธรรม ระยะท่ี 6 

การประชุมหารือร่วมกับ

ผู้ทรงคุณวุฒิ เก่ียวกับ

ภารกจิงานวจิัย 

ผู้อ านวยการ

สถาบันวชิาการ

ด้านสหกรณ์/ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

4 ห้อง 214 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา  

มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร ์

- แนวทางแผนการ

ด าเนินงานวจิัยภายใต้

ชุดโครงการการ

ขับเคล่ือนการ

พัฒนาการสหกรณ์และ

การค้าที่เป็นธรรม 

ระยะท่ี 6 
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ตารางท่ี 2.1   การด าเนนิกิจกรรมของชุดโครงการฯ ในช่วงเวลาการรายงานความก้าวหนา้ 

(1 พฤศจิกายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556) 

ล าดับ

ท่ี 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จ านวน 

ผู้เขา้ 

ร่วม 

สถานท่ี ผลลัพธ์ 

- กระบวนการขับเคล่ือน

เก่ียวข้องกับการพฒันา

เศรษฐกจิ การพัฒนา

สังคม และส่ิงแวดล้อม 

โดยมีประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการพัฒนา 

ซึ่งสอดคล้องกับทิศ

ทางการพัฒนาประเทศ

ภายใต้แผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคม

แห่งชาติ ฉบับท่ี 11 

23 2/1/56 โครงการการ

ขับเคล่ือนการ

พัฒนาการ

สหกรณ์และ

การค้าที่เป็น

ธรรม ระยะท่ี 6 

การประชุมหารือแนวทาง

ความร่วมมือ 

การด าเนินการโครงการ

พัฒนาระบบธรุกจิ

เชื่อมโยงโซ่อุปทาน 

ข้าวหอมมะลิ  

จังหวัดศรีสะเกษ 

ผู้ประสานงาน 

ชุดโครงการฯ/ 

คุณมนัส ชูผกา 

2 ห้อง 214 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา  

มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร ์

- แนวทางความร่วมมือใน

การ MOU ระหวา่ง

สถาบันวชิาการด้าน

สหกรณ์ และบริษัท 

บางซื่อโรงสีไฟเจียเมง้ 

จ ากดั 

24 3/1/56 โครงการวจิัย

พัฒนาและ

ด าเนินการ             

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

ประชุมสรุปงาน          

การจัดโครงการของขวญั

ปใีหม่ 

ทมีวิจัย Farmer 

Shop 

10 ห้อง 214 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก. 

- มผีู้เข้าเย่ียมชมบูท๊            

โครงการของขวัญปใีหม่ 

จ านวน 400 ราย 

- การเก็บแบบสอบถาม

ความคิดเห็นของ

ผู้ใช้บริการ จ านวน 82 

ชุด มคีวามพงึพอใจใน

ระดับมาก 

25 4/1/56 โครงการการ

ขับเคล่ือนการ

พัฒนาการ

สหกรณ์และ

การค้าที่เป็น

ธรรม ระยะท่ี 6 

การประชุมหารือลู่ทาง

การพัฒนาธรุกจิร่วมกับ 

คุณชุมเจตน์ กาญจนเกสร 

เอกอัครราชทูตที่ปรึกษา

ฝ่ายการเกษตร  

ประเทศอินโดนีเซยี และ 

ผศ.ดร.ณรงค์ กูเ้จรญิ

ประสทิธิ์ หัวหน้าภาควชิา

สหกรณ์  

คณะเศรษฐศาสตร ์

ผู้อ านวยการ

สถาบันวชิาการ

ด้านสหกรณ์/ 

เอกอัครราชทูต     

ที่ปรึกษาฝา่ย

การเกษตร  

ประเทศ

อินโดนีเซยี/ 

หัวหน้าภาควชิา

สหกรณ์  

คณะ

เศรษฐศาสตร ์

3 ห้อง 214 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา  

มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร ์

- การประชุมหารอื

เก่ียวกับแผนการศึกษา

ดูงานในกลุ่มประเทศ

อาเซยีน 

26 5/1/56 โครงการการ

ขับเคล่ือนการ

พัฒนาการ

การประชุมหารือแนวทาง

ความร่วมมืองานวจิัย

ร่วมกับวิทยาลัย 

ผู้อ านวยการ

สถาบันวชิาการ

ด้านสหกรณ์/ 

3 ห้อง 214 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา  

- แนวทางความร่วมมือ

งานวจิัยด้านการ

ทอ่งเท่ียวระหวา่ง
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ตารางท่ี 2.1   การด าเนนิกิจกรรมของชุดโครงการฯ ในช่วงเวลาการรายงานความก้าวหนา้ 

(1 พฤศจิกายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556) 

ล าดับ

ท่ี 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จ านวน 

ผู้เขา้ 

ร่วม 

สถานท่ี ผลลัพธ์ 

สหกรณ์และ

การค้าที่เป็น

ธรรม ระยะท่ี 6 

ชุมชนภูเก็ต  

มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร์  

คณะนักศึกษา

วทิยาลัย 

ชุมชนภูเก็ต  

มหาวิทยาลัย

สงขลา 

นครินทร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร ์

สถาบันวชิาการ                  

ด้านสหกรณ ์

มหาวิทยาลัยเกษตร                

ศาสตร์ และ วทิยาลัย

ชุมชนภูเก็ต 

มหาวิทยาลัยสงขลา      

นครินทร์ โดยมุ่งเน้นที่

การมส่ีวนร่วมของ               

ชุมชุนทอ้งถิ่น 

27 7/1/56 โครงการวจิัย

พัฒนาและ

ด าเนินการ                

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การร่วมประชุมวางแผน

โครงการซือ้ข้าวจาก

ชาวนา จ าหน่ายข้าวหอม

มะลิเกดิบุญ และข้าว

คุณธรรมในงานเกษตร

แห่งชาติ ประจ าปี 2556  

ทมีวิจัย Farmer 

Shop 

3 ห้อง 204 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก. 

- การประชุมหารอื

เก่ียวกับบู๊ทจ าหน่ายข้าว 

และเตรียมประสาน           

กับเครือข่ายในการ             

มาจ าหน่ายข้าว             

โดยมอบให ้              

คุณสายสุดา ศรีอุไร                         

เป็นผู้ประสานงาน 

- เตรียมจัดท า

แบบสอบถามเพ่ือติด         

แบรนด์ข้าว 

 

28 10/1/56 โครงการวจิัย

พัฒนาและ

ด าเนินการ             

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

ประชุมหารอืวางแผนการ

จัด lay out ศูนยเ์รียนรู้

ข้าว และการจัดท า POP 

UP สินค้า 

ทมีวิจัย Farmer 

Shop 

2 ห้อง 204 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก. 

- แบง่พื้นที่เป็นของ

โครงการข้าวและ 

Farmer Shop โปสเตอร์

ที่ใชแ้สดงในศูนยเ์รียนรู้

ใชโ้ปสเตอร์เดียวกันกับ

โปสเตอร์ท่ีใช้ในงาน 

MOU ส.ป.ก. 

- ใหจ้ัดท า POP UP 

สินค้าใหม่/ สินค้าขายดี 

/ สินค้าแนะน า เพื่อ

ประชาสัมพันธ์และ

รณรงค์ให้สมาชิกซือ้

สินค้าเพ่ิม 

 

29 11/1/56 โครงการวจิัย

เครือข่ายคุณค่า

ข้าวคุณธรรม 

การประชุมเพ่ือติดตาม

การด าเนินงานร่วมกับ

หัวหน้าโครงการวจิัย

เครือข่ายคุณค่าข้าว

คุณธรรม 

ผู้ประสานงาน 

ชุดโครงการฯ/ 

หัวหน้า

โครงการวจิัย

เครือข่ายคุณค่า

ข้าวคุณธรรม 

2 ห้อง 214 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา  

มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร ์

- ผลการด าเนินงานการ

จัดต้ังศูนยเ์รียนรู้             

ณ มูลนิธิธรรมะร่วมใจ 

จังหวัดยนโสธร 
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ตารางท่ี 2.1   การด าเนนิกิจกรรมของชุดโครงการฯ ในช่วงเวลาการรายงานความก้าวหนา้ 

(1 พฤศจิกายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556) 

ล าดับ

ท่ี 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จ านวน 

ผู้เขา้ 

ร่วม 

สถานท่ี ผลลัพธ์ 

30 11/1/56 โครงการการ

ขับเคล่ือนการ

พัฒนาการ

สหกรณ์และ

การค้าที่เป็น

ธรรม ระยะท่ี 6 

 

การใหสั้มภาษณ์โดย 

ผู้ประสานงานกับ

สถานีโทรทัศน์ Thai PBS 

เก่ียวกับภารกจิงานวจิัย 

ผู้ประสานงาน 

ชุดโครงการฯ/ 

นักข่าว Thai PBS 

2 ห้อง 214 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา  

มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร ์

- ผู้อ านวยการสถาบันฯ 

ได้ให้ข้อมูลชุดความรู้

เก่ียวกับเครือข่าย

คุณค่าชาวนาคุณธรรม 

เครือข่ายคุณค่าข้าว

หอมมะลิสหกรณ์ไทย 

และหลักสูตรชาวนา     

มอือาชีพที่ใหก้าร

สนับสนุนโดยส านักงาน

ส่งเสริมการเรียนรู ้        

และคุณภาพเยาวชน 

31 11/1/56 โครงการวจิัย

การยกระดับ

มาตรฐานการ

ตรวจสอบ

สหกรณ์โดยใช้

กลไกผู้

ตรวจสอบ

กจิการ 

การประชุมเพ่ือหารอืและ

ติดตามการด าเนินงาน

ร่วมกับผูท้รงคุณวฒุิ         

และทีมวจิัยโครงการวจิัย

การยกระดับมาตรฐาน

การตรวจสอบสหกรณ์

โดยใช้กลไกผู้ตรวจสอบ

กจิการ 

ผู้ประสานงาน 

ชุดโครงการฯ/ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ 

นักวิจัย 

5 ห้อง 214 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา  

มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร ์

- รายงานความกา้วหน้า

ผลการด าเนิน

โครงการวจิัย 

- แนวทางด าเนินโครงการ

เพ่ือศึกษาแนวทางการ

การยกระดับ

ความสามารถผู้

ตรวจสอบกจิการ

สหกรณ์สู่การ

ตรวจสอบกจิการที ่            

ได้มาตรฐานควรเป็น

อย่างไร 

32 15/1/56 โครงการการ

ขับเคล่ือนการ

พัฒนาการ

สหกรณ์และ

การค้าที่เป็น

ธรรม ระยะท่ี 6 

การประชุมเพ่ือหา

แนวทางความร่วมมือ

ร่วมกับผูบ้ริหาร ส.ป.ก. / 

สวก. / สกว. / สว.สก. ใน

การสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือร่วมกัน 

ผู้ประสานงาน 

ชุดโครงการฯ/ 

เลขาธิการ  

ส.ป.ก./ 

ผู้อ านวยการ 

สวก./ 

ผู้ประสานงาน 

สกว. 

7 ห้องประชุม 

สวนอาหาร 

โพลา โพล่า 

สาขาเกษตร 

- การน าชุดความรู ้          

ของโครงการวจิัย            

ไปขยายผลในพื้นที่     

ของ สปก. และ สกว. 

อาทิ หลักสูตรชาวนา

มอือาชีพ ท่ีสถาบัน

ได้รับการสนับสนุนจาก

ส านักงานส่งเสริม          

การเรียนรู้และคุณภาพ

เยาวชน 

 

33 15/1/56 โครงการวจิัย

พัฒนาและ

ด าเนินการ                

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การประชุมวางแผน

เตรียมโครงการกจิกรรม

การบรรยายพิเศษ          

ในหัวข้อการดูแลสุขภาพ

ด้วยพืชสมุนไพร 

ทมีวิจัย Farmer 

Shop 

2 ห้อง 204 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก. 

- การประสานงานกับ

วทิยากร 

- การจัดเตรียม

ก าหนดการ 

- แผนการประชาสัมพันธ์

โครงการ 
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ตารางท่ี 2.1   การด าเนนิกิจกรรมของชุดโครงการฯ ในช่วงเวลาการรายงานความก้าวหนา้ 

(1 พฤศจิกายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556) 

ล าดับ

ท่ี 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จ านวน 

ผู้เขา้ 

ร่วม 

สถานท่ี ผลลัพธ์ 

34 16/1/56 โครงการวจิัย

การพัฒนาและ

ด าเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

การประชุมหารือแนวทาง

ความร่วมมือเก่ียวกับ

โครงการร้าน Farmer 

Shop กับ บริษัท ปตท. 

จ ากัด (มหาชน) 

ผู้ประสานงาน 

ชุดโครงการฯ/ 

ผู้บริหาร  

บริษัท ปตท. 

จ ากัด (มหาชน) 

8 ห้อง 214 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา  

มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร ์

- บริษัท ปตท.จ ากัด 

(มหาชน) ได้ให้ความ

สนใจในเรื่องของการจัด

โครงการให้ความรู้ต่างๆ 

แก ่เกษตรกร สมาชิก

สหกรณ์ของสถาบัน

วชิาการด้านสหกรณ์ 

และโครงการหลักสูตร

ชาวนามืออาชีพ ท่ีมี

จุดมุ่งหมายเพื่อให้

ชาวนาได้รับความรู้และ

สามารถน าไปใช้ได้จริง

ในสังคมปัจจุบัน โดยจะ

ประสานด้านสายงาน

ธุรกจิของบริษัท ปตท.

จ ากัด (มหาชน) เพ่ือ

เสริมพลังสนับสนุน

โครงการ 

35 16/1/56 โครงการวจิัย

การพัฒนาและ

ด าเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

การประชุมติดตาม 

การด าเนินงานร่วมกับ

คณะกรรมการบริหาร

โครงการร้าน Farmer 

Shop 

นักวิจัย/ 

คณะกรรมการ

บริหารร้าน 

Farmer Shop 

11 ห้อง 214 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา  

มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร ์

- รายงานผลการ

ด าเนินงานโครงการร้าน 

Farmer Shop 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 

และธันวาคม 2555  

- ผลการด าเนินงาน

โครงการของขวัญปใีหม่ 

ประจ าปี 2556 

- ติดตามความกา้วหน้า 

Outlet Farmer Shop, 

Outlet ไร่สุวรรณ, 

Outlet ร้านสหกรณ์ 

กฟผ. จ ากัด และ  

Outlet ปกึเตียน                   

คาบาน่า รึสอร์ท &                

เรสซเิด้นท ์อ.ทา่ยาง              

จ.เพชรบรุี  

- การพจิารณาการจัดบู๊ท 

Farmer Shop ในงาน

เกษตรแห่งชาติ ที่จะจัด

ขึน้ระหวา่งวันที่                       

31 มกราคม-                         

9 กุมภาพันธ์ 2556 
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ตารางท่ี 2.1   การด าเนนิกิจกรรมของชุดโครงการฯ ในช่วงเวลาการรายงานความก้าวหนา้ 

(1 พฤศจิกายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556) 

ล าดับ

ท่ี 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จ านวน 

ผู้เขา้ 

ร่วม 

สถานท่ี ผลลัพธ์ 

36 16/1/56 โครงการวจิัย

พัฒนาและ

ด าเนินการ                

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การใหค้ าแนะน า              

ในการประชุมเจ้าหน้าที่

โครงการร้าน Farmer 

shop เพ่ือหารอืระบบงาน

ร้าน  

ทมีวิจัย Farmer 

Shop 

3 ห้อง 204 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก. 

- การก าหนดนโยบาย

ของการปรับปรุงรายการ

สินค้าใหม่ดังนี้ 

 1.  ห้ามปรับปรุง

รายการสินค้า

ยอ้นหลังวันที ่

 2.  กอ่นการปรับปรุง

รายการสินค้าต้อง

ขออนุมัติจาก

ผู้จัดการร้านกอ่น

ทุกครั้ง 

 3.  ใหเ้จ้าหน้าที่ back 

office ปฏิบัติตาม

คู่มือการปฏิบัติงาน

อย่างเคร่งครัด 

37 17/1/56 โครงการวจิัย

พัฒนาและ

ด าเนินการ             

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การใหค้ าแนะน า             

เจ้าหน้าที่โครงการ           

ร้าน Farmer shop            

เพ่ือหารือจัดท า Lay out 

ศูนยเ์รียนรู้ข้าว 

ทมีวิจัย Farmer 

Shop 

2 ห้อง 204 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก. 

- การวางรูปแบบศูนย์

เรียนรู้ข้าว เพ่ือให้

ความรู้แกป่ระชาคม 

มก. 

38 18/1/56 โครงการวจิัย

พัฒนาและ

ด าเนินการ                

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การติดตามการประชุม

หารือจัดท าคูม่อืร้าน 

Farmer shop 

ทมีวิจัย Farmer 

Shop 

4 ห้อง 204 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก. 

- แนวทางในการเขียน

คู่มือ โดยต้องการใหม้ี

องค์ประกอบในแต่ละ

หน่วยดังนี ้คอื  

1. เกริ่นน า/ ทฤษฎี ของ

หัวข้อน้ัน  

2. ระเบยีบ/ นโยบาย/ 

แนวปฏบิัติ  

3. Do & Don’t ซึ่ง

เน้ือหาอยากใหน้ า

ข้อมูลจาก

ประสบการณ์จรงิที่ได้

ปฏิบัติงาน และศึกษา

หาข้อมูลเพ่ิมเติมใน

หัวข้อที่แต่ละคนท า 

39 22/1/56 โครงการวจิัย

พัฒนาและ

ด าเนินการ             

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การประชุมหารือวางแผน

เตรียมจ่ายเงินเฉล่ียคนื

ประจ าปีแกส่มาชิกร้าน 

Farmer shop 

ทมีวิจัย Farmer 

Shop 

3 ห้อง 204 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก. 

- ระเบยีบการจ่ายเงิน

เฉล่ียคนืแกส่มาชิก 

- สมาชิกท่ีได้รับเงนิเฉล่ีย

คนื จ านวนทัง้สิน้ 291 

ราย รวมมูลค่าเงนิเฉล่ีย

คนื 10,583.00 บาท 
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ตารางท่ี 2.1   การด าเนนิกิจกรรมของชุดโครงการฯ ในช่วงเวลาการรายงานความก้าวหนา้ 

(1 พฤศจิกายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556) 

ล าดับ

ท่ี 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จ านวน 

ผู้เขา้ 

ร่วม 

สถานท่ี ผลลัพธ์ 

- ด าเนินการจ่ายเงินเฉล่ีย

คนื ในวันอังคารและ

พฤหัสบดีของเดือน

กุมภาพันธ์ 2556         

เวลา 12.30 – 16.30 น. 

 

40 23/1/56 โครงการวจิัย

พัฒนาและ

ด าเนินการ                

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การประชุมหารือ Outlet 

ไร่สุวรรณ  

ทมีวิจัย Farmer 

Shop  

2 ห้อง 204 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก. 

- การประชุมหารอื       

แนวทางการขับเคล่ือน 

Outlet Farmer Shop       

ณ ไร่สุวรรณ 

41 25/1/56 โครงการการ

ขับเคล่ือนการ

พัฒนาการ

สหกรณ์และ

การค้าที่เป็น

ธรรม ระยะท่ี 6 

พธิีลงนามข้อตกลงความ

ร่วมมือทางวิชาการ

ระหวา่งมหาวิทยาลัย

เกษตร 

ศาสตร์ โดยสถาบัน

วชิาการด้านสหกรณ์ 

คณะเศรษฐศาสตร์ และ

บริษัท  บางซื่อโรงสีไฟ

เจียเม้ง จ ากัด 

อธิการบดี

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์/ 

ผู้อ านวยการ

สถาบันวชิาการ

ด้านสหกรณ์/ 

ทมีงาน บริษัท  

บางซื่อโรงสีไฟ

เจียเม้ง จ ากัด 

18 ห้องประชุม 9 ชั้น 2 

อาคารสารนิเทศ 

50 ป ี

มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร ์

- ความร่วมมือในการ

ด าเนินโครงการพัฒนา

ระบบธุรกจิเชื่อมโยง         

โซ่อุปทานข้าวหอมมะลิ

จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี

เป้าหมายเกษตรกรท่ี

เข้าร่วมโครงการ 

จ านวน 50 ราย 

- คาดหวังว่าการด าเนิน

โครงการนี้จะช่วยให้

เกษตรกรสามารถเพิ่ม

ผลผลิตต่อไร่ไม่น้อย

กว่า 60% ต้นทุนการ

ผลิตลดลงไม่น้อยกวา่ 

40% และท าให้ชาวนามี

การปรับวธิีคดิและ

วธิีการผลิตภายใต้              

โซ่อุปทานที่ยั่งยนื 

 

42 27/1/56 โครงการวจิัย

พัฒนาและ

ด าเนินการ                

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

คัดเลือกสินค้าในงาน ไทย

แลนด์ เบสช๊อปปิ้งแฟร์ 

2013 

นักวิจัย 220 อิมแพ็ค เมืองทอง

ธานี จ.นนทบุรี 

- นักวิจัยคัดสินค้าที่        

น ามาเข้าร่วมจัดใน          

งาน ไทยแลนด์                  

เบสช๊อปปิ้งแฟร์ 2013 

43 29/1/56 

- 

9/2/56 

โครงการการ

ขับเคล่ือนการ

พัฒนาการ

สหกรณ์และ

การค้าที่เป็น

ธรรม ระยะท่ี 6 

การประชาสัมพันธ์และ

จ าหน่ายผลผลิตงานวจิัย 

ข้าวแบรนด์เกดิบุญ และ

ข้าวแบรนด์คุณธรรม  

ในงานเกษตรแห่งชาติ 

ทมีวิจัย/ 

ประชาคม

งานวจิัย 

500 มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร ์

วทิยาเขตบางเขน 

- เครือข่ายคุณค่า                

ข้าวคุณธรรม จ าหน่าย

ได้จ านวน 700 กโิลกรัม 

- เครือข่ายคุณค่าข้าว

หอมมะลิสหกรณ์ไทย

สามารถจ าหน่าย              
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ตารางท่ี 2.1   การด าเนนิกิจกรรมของชุดโครงการฯ ในช่วงเวลาการรายงานความก้าวหนา้ 

(1 พฤศจิกายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556) 

ล าดับ

ท่ี 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จ านวน 

ผู้เขา้ 

ร่วม 

สถานท่ี ผลลัพธ์ 

ข้าวเกดิบุญ                

ขนาด 1 กโิลกรัม                 

และ 5 กโิลกรัม รวมกัน

ได้จ านวน 533 กโิลกรัม 

 

 

44 30/1/56 โครงการการ

ขับเคล่ือนการ

พัฒนาการ

สหกรณ์และ

การค้าที่เป็น

ธรรม ระยะท่ี 6 

การประชุมผู้ประสานงาน

ฝ่ายชุมชนและสังคม 

ผู้บริหารฝ่าย

ชุมชนและสังคม/ 

ผู้ประสานงาน/ 

ผู้ช่วย

ประสานงาน 

30 โรงแรมบัดดี ้

โอเรียลทอล 

ริเวอร์ไซด์ 

ปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 

- สรุปงานวจิัยของแต่ละ

ชุดโครงการ 

- การวางกรอบแนว

ทางการท าวจิัยใน             

ป ี2557 

- การชี้แจงระเบยีบ

การเงนิรูปแบบใหม่ท่ีใช้

ระเบยีบของ กพช. 

45 2/2/56 โครงการวจิัย

เครือข่ายกลุ่ม

ธุรกจิเชงิคุณค่า

สามพราน  

ปทีี่ 3 

การเชื่อมโยงเครอืข่าย

และลงพื้นที่โดย

คณะกรรมการรางวัล

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว

ไทย ประจ าปี 2556 

คณะกรรมการ

รางวัล

อุตสาหกรรม

ทอ่งเท่ียวไทย/ 

ทมีวิจัย 

12 โรงแรมสามพราน 

ริเวอร์ไซด์ นครปฐม 

- คณะกรรมการ                     

การประกวดรางวัล

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว

ไทย ประจ าปี 2556 

เย่ียมชมตลาดสุขใจ   

46 5/2/56 โครงการวจิัย

การพัฒนาและ

ด าเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

การประชุมหารือร่วมกับ

ผู้บริหารร้านใบจาก 

เก่ียวกับแนวทางการ

เชื่อมโยงธุรกจิโครงการ

ร้าน Farmer Shop 

นักวิจัย/ 

ผู้บริหารร้าน 

ใบจาก 

3 ห้อง 214 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา  

มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร ์

- หารือร่วมกันส าหรับ

แนวทางการเชื่อมโยง

ธุรกจิระหวา่ง โครงการ

ร้าน Farmer shop         

และร้านใบจาก                     

โดยมีข้อสรุปเบื้องต้น

ทางโครงการร้าน 

Farmer shop                         

จะส่งรายการสินค้าที่

น่าสนใจจ าหน่ายในร้าน

ใบจากจ านวน 50 

รายการ 

47 5/2/56 โครงการวจิัย

เครือข่ายคุณค่า

ผลไม้ ระยะท่ี 3 

การประชุมร่วมกับทีมวจิัย

เครือข่ายคุณค่าผลไม้ 

เพ่ือหารือแนวทางการ

ขับเคล่ือนศูนยเ์รียนรู ้

มชีีวติ ในจังหวัดจันทบุรี 

ผู้ประสานงาน 

ชุดโครงการฯ/ 

ทมีวิจัย 

6 ห้อง 214 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา  

มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร ์

- แนวคดิในการขับเคล่ือน

ศูนยเ์รียนรู้มีชีวิต 

- หารือแนวทางการ

ขับเคล่ือนศูนยเ์รียนรู้          

มชีีวติ (Living Learning 

Center) ซึ่งเครอืข่าย

ผลไม้(ศูนยเ์รียนรู้                

กลุ่มชาวสวนผลไม้

คุณภาพ) เป็น 1 ใน 4 

ของศูนยเ์รียนรู ้
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ตารางท่ี 2.1   การด าเนนิกิจกรรมของชุดโครงการฯ ในช่วงเวลาการรายงานความก้าวหนา้ 

(1 พฤศจิกายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556) 

ล าดับ

ท่ี 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จ านวน 

ผู้เขา้ 

ร่วม 

สถานท่ี ผลลัพธ์ 

48 6/2/56 โครงการการ

ขับเคล่ือนการ

พัฒนาการ

สหกรณ์และ

การค้าที่เป็น

ธรรม ระยะท่ี 6 

การประชุมร่วมกับภาคี

เครือข่ายหลักสูตร 

“ชาวนามืออาชีพ”  

เพ่ือเตรียมการพธิีลงนาม

ความร่วมมือทางวิชาการ

กับ 4 หน่วยงาน ในการ

น าชุดความรู้ของสถาบัน

วชิาการด้านสหกรณ์ไปใช้

กับกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ประสานงาน 

ชุดโครงการฯ/ 

เครือข่ายชาวนา

มอือาชีพ/ 

ผู้บริหาร

หน่วยงานความ

ร่วมมือ 4 

หน่วยงาน 

3 ห้อง 214 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา  

มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร ์

- การแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ระหว่าง

ชาวนาคุณธรรมใน

จังหวัดยโสธร           

และทีมวจิัยทัง้ 4 พื้นที่ 

- การเตรียมงานพธิี               

ลงนามข้อตกลงความ

ร่วมมือทางวิชาการ

ระหวา่ง มหาวทิยาลัย

เกษตร ศาสตร์                            

โดยสถาบันวชิาการด้าน

สหกรณ์ ส านักงาน            

ปฎิรูปที่ดินเพ่ือ

เกษตรกรรม (สปก.), 

ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวจิัย 

(สกว.) และส านักงาน

พัฒนาการวจิัย

การเกษตร (สวก.) 

ภายใต้โครงการถ่าย

โอนความรู้ในการ

ยกระดับความสามารถ

ของเกษตรและ

เจ้าหน้าที่ สปก. : 

Smart Farmers; Smart 

officer สู่การพัฒนา

อย่างเป็นองค์รวมเพื่อ

การกนิดีอยู่ดี 

49 12/2/56 โครงการวจิัย

เครือข่ายกลุ่ม

ธุรกจิเชงิคุณค่า

สามพราน  

ปทีี่ 3 

การประชุมหารือและ

ติดตามการด าเนินงาน

ร่วมกับทีมวจิัย

โครงการวจิัยเครือข่าย

กลุ่มธุรกจิเชิงคุณค่าสาม

พราน ปีท่ี 3 

ผู้ประสานงาน 

ชุดโครงการฯ/ 

ทมีวิจัย 

6 ห้อง 214 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา  

มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร ์

- การรายงานผลการ

ขับเคล่ือนโครงการวจิัย 

ในช่วงท่ีผา่นมาโดยทีม

นักวิจัยได้ขับเคล่ือนจัด

กจิกรรมพัฒนา

ศักยภาพภาคเีครือข่าย

ต้นน้ าเกษตรกร 

กจิกรรมยกระดับ

มาตรฐานตลาดสุขใจ 

- การหารือแผนการ

ด าเนินโครงการในระยะ

ต่อไปหลังจากเสร็จสิ้น

โครงการในระยะต่อไป 
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ตารางท่ี 2.1   การด าเนนิกิจกรรมของชุดโครงการฯ ในช่วงเวลาการรายงานความก้าวหนา้ 

(1 พฤศจิกายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556) 

ล าดับ

ท่ี 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จ านวน 

ผู้เขา้ 

ร่วม 

สถานท่ี ผลลัพธ์ 

- การหารือแนวทาง         

การพัฒนาศูนยเ์รียนรู้    

มชีีวติ 

50 14-15/2/56 โครงการการ

ขับเคล่ือนการ

พัฒนาการ

สหกรณ์และ

การค้าที่เป็น

ธรรม ระยะท่ี 6 

การศึกษาดูงานของภาคี

เครือข่ายงานวจิัย 

โครงการหลักสูตร 

“ชาวนามืออาชีพ” และ

เครือข่ายคุณค่าข้าว

คุณธรรม เพ่ือศึกษาแนว

ปฏิบัติท่ีดีในการท านา

อย่างยั่งยืน 

ผู้ประสานงาน 

ชุดโครงการฯ/ 

เครือข่ายชาวนา

มอือาชีพ/นักวิจัย 

เครือข่ายคุณค่า

ข้าวคุณธรรม/ 

บริษัท บางซื่อ

โรงสไีฟเจียเม้ง 

จ ากัด 

83 มูลนิธิธรรมะร่วมใจ/ 

บริษัท บางซื่อโรงสี

ไฟเจียเม้ง จ ากัด 

- การศึกษาแนวปฏบิัติท่ีดี 

จึงได้มีแผนงาน

การศึกษาดูงานนอก

พื้นที่ซึ่งเป็นกจิกรรม

ส่วนหน่ึงของการ

จัดการเรียนรู ้

- กจิกรรมเวทีแลกเปล่ียน

เรียนรู้สรุปผล

การศึกษาดูงาน 

51 18/2/56 โครงการวจิัย

พัฒนาและ

ด าเนินการ                

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การติดตามการประชุม

ยอ่ย เรื่อง ระบบร้าน 

Farmer Shop 

ทมีวิจัย Farmer 

Shop 

4 ห้อง 214 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก. 

- มอบหมายใหน้างสาว   

วสินธราถ่ายโอนความรู้

เก่ียวกับระบบ back office 

ใหน้างสาวอรสิริ ตาม

แผนที่ได้เสนอไว ้เพ่ือให้

ปฏิบัติจริงท่ีร้าน Farmer 

Shop เพ่ือทดสอบความ

เข้าใจและฝึกฝนใหเ้กิด

ความช านาญ 

52 19/12/55 โครงการวจิัย

พัฒนาและ

ด าเนินการ             

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การประชุมแนวทางการ

จัดต้ัง Outlet Farmer 

Shop                                

ณ สหกรณ์การเกษตร

ปราสาท จ ากัด 

ทมีวิจัย Farmer 

Shop/ 

เครือข่ายวิจัย 

4 ห้อง 204 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก. 

- การประชุมหารอืร่วมกับ

เครือข่ายวิจัย เพื่อการ

น าโมเดลร้าน Farmer 

Shop ซึ่งเป็น New 

Business Model เพ่ือ

จ าหน่ายสินค้าที่มี

คุณภาพราคาเป็นธรรม

แกส่มาชิกสหกรณ์ 

53 20/2/56 โครงการวจิัย

การพัฒนาและ

ด าเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

การจัดกิจกรรมเสวนา

และบรรยายพิเศษ หัวขอ้ 

การดูแลสุขภาพด้วยพืช

สมุนไพร เพื่อให้ความรู้แก่

สมาชิกร้าน Farmer Shop 

ทมีวิจัย/ 

สมาชิกร้าน 

Farmer Shop/ 

ทมีวิทยากรจาก

วัดไร่ขิง/ 

ผู้ท่ีให้ความสนใจ 

140 ห้อง 5205 ชั้น 2 

อาคารปฏิบัติการ

คณะเศรษฐศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร ์

- การบรรยายพิเศษใน

หัวข้อการดูแลสุขภาพ

ด้วยพืชสมุนไพรโดยคุณ

หมอโกศล สิงห์ทอง 

และทีมแพทยท์างเลือก

ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร 

จากวัดไร่ขิง อ.สาม

พราน จ.นครปฐม  

- กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ฟังมคีณาจารย ์

บุคลากร นิสิตเข้าร่วม

ฟังบรรยายกวา่ 120 คน 
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ตารางท่ี 2.1   การด าเนนิกิจกรรมของชุดโครงการฯ ในช่วงเวลาการรายงานความก้าวหนา้ 

(1 พฤศจิกายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556) 

ล าดับ

ท่ี 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จ านวน 

ผู้เขา้ 

ร่วม 

สถานท่ี ผลลัพธ์ 

- การคนืเงนิเฉล่ียคนืแก่

สมาชิกร้าน Farmer 

shop 

54 22/2/56 โครงการการ

ขับเคล่ือนการ

พัฒนาการ

สหกรณ์และ

การค้าที่เป็น

ธรรม ระยะท่ี 6 

การศึกษาดูงานเพ่ือ

เชื่อมโยงเครือข่ายร่วมกับ

คณะผูบ้ริหารและ

บุคลากรวทิยาลัยชุมชน

ภูเก็ต 

ผู้อ านวยการ

สถาบันวชิาการ

ด้านสหกรณ์/ 

คณะผูบ้ริหาร

และบุคลากร

วทิยาลัยชุมชน

ภูเก็ต 

10 ห้อง 214 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา  

มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร ์

- การน าเสนอบริบทการ

ด าเนินงานของสถาบันฯ 

ทัง้ 4 ภารกจิของ

สถาบันฯ คือ การวจิัย 

การบริการวชิาการ 

การเชื่อมโยงเครอืข่าย 

และการพัฒนาองค์กร 

- มอบหมายให ้                   

คุณสุพจน์ สุขสมงาม 

เจ้าหน้าที่วจิัยสถาบันฯ 

น าคณะผูบ้ริหาร                

และบุคลากรวทิยาลัย

ชุมชนภูเก็ต (วชก.)              

ไปศึกษาดูงานศูนย์

เรียนรู้มีชีวิต                   

( Living Learning 

Center ) ยังตลาดสุขใจ 

โรงแรมสามพราน                    

ริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน 

จ.นครปฐม 

55 26/2/56 โครงการวจิัย

เครือข่ายคุณค่า

ข้าวหอมมะลิ

สหกรณ์ไทย  

ปทีี่ 3 

การประชุมหารือร่วมกับ

ทมีวิจัยเพื่อตดิตาม              

การด าเนินงาน

โครงการวจิัยเครือข่าย

คุณค่าข้าวหอมมะลิ

สหกรณ์ไทย ปีท่ี 3 

ผู้ประสานงาน 

ชุดโครงการฯ/ 

ทมีวิจัย/ 

คณะกรรมการ

บริหารเครือข่าย 

12 ห้อง 214 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา  

มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร ์

- การหารือแผนงานวจิัย

ในระยะ 2 เดือนกอ่น

การน าเสนอ (ร่าง)

รายงานฉบับสมบูรณ์                   

ในวันที่ 23 เมษายน 

2556 

56 28/2/56 โครงการการ

ขับเคล่ือนการ

พัฒนาการ

สหกรณ์และ

การค้าที่เป็น

ธรรม ระยะท่ี 6 

พธิีลงนามความร่วมมือ

ทางวิชาการวา่ด้วย 

“โครงการถ่ายโอนความรู้

ในการยกระดับ

ความสามารถของ

เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ 

ส.ป.ก.  (Smart Farmers ; 

Smart Officers) สู่การ

พัฒนาอย่างเป็นองค์รวม

เพ่ือการกนิดีอยู่ดี”

ระหวา่ง มหาวทิยาลัย

เกษตร 

อธิการบดี

มหาวิทยาลัย

เกษตร 

ศาสตร์ (มก.) /

รองเลขาธิการ

ส านักงานการ

ปฏิรูปที่ดินเพ่ือ

เกษตรกรรม  

(ส.ป.ก.) / 

รองผูอ้ านวยการ

ส านักงาน

กองทุนสนับสนุน

90 ห้องประชุมก าพล 

อดุลวทิย์ 

อาคารสารนิเทศ 

50 ป ี 

มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร ์

- พธิีลงนามความร่วมมือ

ทางวิชาการวา่ด้วย 

“โครงการถ่ายโอน

ความรู้ในการยกระดับ

ความสามารถของ

เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ 

ส.ป.ก.  (Smart 

Farmers ; Smart 

Officers) สู่การพัฒนา

อย่างเป็นองค์รวมเพื่อ

การกนิดีอยู่ดี” 

- การเสวนา “การถา่ย
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ตารางท่ี 2.1   การด าเนนิกิจกรรมของชุดโครงการฯ ในช่วงเวลาการรายงานความก้าวหนา้ 

(1 พฤศจิกายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556) 

ล าดับ

ท่ี 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จ านวน 

ผู้เขา้ 

ร่วม 

สถานท่ี ผลลัพธ์ 

ศาสตร์ (มก.)  ส านักงาน

การปฏิรูปที่ดินเพ่ือ

เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวจิัย (สกว.) 

ส านักงานพัฒนาการวจิัย

การเกษตร (สวก.) 

การวจิัย (สกว.)/ 

ผู้อ านวยการ

ส านักงาน

พัฒนาการวจิัย

การเกษตร 

(สวก.)/ 

เจ้าหน้าที่  

ส.ป.ก./ 

เครือข่าย

งานวจิัย 

โอนความรู้ในการ

ยกระดับความสามารถ

ของเกษตรกรและ

เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.  

(Smart Farmers; Smart 

Officers) สู่การพัฒนา

อย่างเป็นองค์รวมเพื่อ

การกนิดีอยู่ดี” โดย      

ดร.วรีะชัย นาควบิูลย์

วงศ์ เลขาธิการ ส.ป.ก.                 

รศ.ดร.พรีเดช ทอง

อ าไพ ผูอ้ านวยการ 

สวก. และ                     

ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย 

รองผูอ้ านวยการ สกว.  

โดยมีคุณประวีณมัย   

บา่ยคล้อย เป็นผู้ด าเนิน

รายการ 

57 1/3/56 โครงการ

เครือข่าย

สารสนเทศเพ่ือ

การพัฒนา

สหกรณ์ 

การประชุมหารือกับ

คณะท างานวารสาร 

ฅนสหกรณ์ เพ่ือติดตาม

ความกา้วหน้าการจัดท า

วารสารฅนสหกรณ์ 

ผู้ประสานงาน 

ชุดโครงการฯ/ 

คณะท างาน

วารสาร 

ฅนสหกรณ์ 

5 ห้อง 214 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา  

มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร ์

- ความกา้วหน้าจัดท า

วารสารฅนสหกรณ์ 

- รูปแบบปกและบทความ

ในวารสารฅนสหกรณ์ 

- รูปแบบการจัดท า

เว็บไซต์สถาบันวชิาการ

ด้านสหกรณ์ 

58 4/3/56 โครงการวจิัย

พัฒนาและ

ด าเนินการ             

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การสังเกตการณ์                

การประชุมหารือ               

วางแผนการจัดกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์โครงการ

ร้าน Farmer shop 

ผู้ประสานงาน 

ชุดโครงการฯ/ 

ทมีวิจัย Farmer 

Shop 

2 ห้อง 204 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก. 

- การวางแผนงานร่วมกับ

เจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบ 

ใหม้กีารเขียนโครงการ

ประชาสัมพันธ์โครงการ 

Farmer Shop จ านวน          

5 โครงการ 

59 13/3/56 โครงการการ

ขับเคล่ือนการ

พัฒนาการ

สหกรณ์และ

การค้าที่เป็น

ธรรม ระยะท่ี 6 

การเชื่อมโยงเครอืข่าย

และการบรรยายความรู้ 

หัวข้อ การจัดการโซ่

อุปทานในธุรกจิสหกรณ์

แกก่รรมการและฝา่ย

จัดการของเครอืข่าย

คุณค่าข้าวหอมมะลิ

สหกรณ์ไทย 

ผู้ประสานงาน 

ชุดโครงการฯ/ 

กรรมการและ

ฝ่ายจัดการของ

เครือข่ายคุณค่า

ข้าวหอมมะลิ

สหกรณ์ไทย 

60 สหกรณ์การเกษตร

เกษตรวสัิย จ ากัด 

จังหวัดร้อยเอ็ด 

- การแลกเปล่ียน

ประสบการณ์              

และแนวคดิในการ

จัดการธรุกจิของ

สหกรณ์แต่ละแห่ง

จากน้ันเป็นการถอด

บทเรียนเพ่ือการเรียนรู้

เชงิเปรียบเทยีบคอื

ความแตกต่างในการ

ด าเนินธุรกจิแบบด่ังเดิม
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ตารางท่ี 2.1   การด าเนนิกิจกรรมของชุดโครงการฯ ในช่วงเวลาการรายงานความก้าวหนา้ 

(1 พฤศจิกายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556) 

ล าดับ

ท่ี 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จ านวน 

ผู้เขา้ 

ร่วม 

สถานท่ี ผลลัพธ์ 

และการจัดการโซ่

อุปทานในธุรกจิ

สหกรณ์ 

- เปิดเวทเีรียนรู้ร่วมกัน 

เพ่ือน าความคดิเรื่อง

การจัดการโซ่อุปทาน 

ใหเ้ห็นความเชื่อมโยง

สัมพันธ์ระหว่าง

กจิกรรมต้ังแต่ต้นน้ า 

กลางน้ า และปลายน้ า 

กลยุทธ์ความร่วมมือ

ระหวา่งภาคพีันธมติร 

60 7/3/56 โครงการวจิัย

พัฒนาและ

ด าเนินการ                

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การติดตามจัดท า           

คู่มือร้าน Farmer shop 

ทมีวิจัย Farmer 

Shop 

2 ห้อง 204 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก. 

- ติดตามความกา้วหน้าการ

จัดท าคูม่อืการด าเนินการ 

ร้าน Farmer Shop  

- การด าเนินการจัดท า

รายงานความกา้วหน้า

โครงการฯ 

61 15/3/56 โครงการการ

ขับเคล่ือนการ

พัฒนาการ

สหกรณ์และ

การค้าที่เป็น

ธรรม ระยะท่ี 6 

การประชุมร่วมกับ

ผู้บริหาร บริษัท บเีอสซี

เอ็ม ฟูด้ จ ากัด เกี่ยวกับ

แนวทางการท าการตลาด

ผลิตภัณฑ์ข้าวถ้วย 

ผู้ประสานงาน 

ชุดโครงการฯ/ 

ผู้บริหาร บริษัท 

บเีอสซเีอ็ม ฟูด้ 

จ ากัด 

4 ห้อง 214 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา  

มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร ์

- แนวทางความร่วมมือ

การด าเนินโครงการ

พัฒนาระบบธรุกจิ

เชื่อมโยงโซ่อุปทานข้าว

หอมมะลิ ร่วมกับ     

บริษัท บางซื่อโรงสีไฟ

เจียเม้ง จ ากัด 

62 25/3/56 โครงการการ

ขับเคล่ือนการ

พัฒนาการ

สหกรณ์และ

การค้าที่เป็น

ธรรม ระยะท่ี 6 

การประชุมเพ่ือน าเสนอ

รายงานความกา้วหน้า

โครงการวจิัยยอ่ยภายใต้

ชุดโครงการ จ านวน 6 

โครงการ ดังน้ี 

1. โครงการวจิัยการสร้าง

โซ่อุปทานระหวา่งประเทศ

ส าหรับสินค้าสถาบัน

เกษตรกรของไทย 

2. โครงการวจิัยแนวทาง

การเพ่ิมศักยภาพในการ

แข่งขันภายใต้โซอุ่ปทาน

ของธุรกจิสหกรณ์

การเกษตรไทย 

3. โครงการวจิัยเครือข่าย

คุณค่ายางพารา ปีท่ี 3   

ผู้ประสานงาน 

ชุดโครงการฯ/ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ 

นักวิจัย 

28 ห้อง 601 ชั้น 6 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา  

มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร ์

- การน าเสนอผลการ

ด าเนินโครงการวิจัย

และรับฟังข้อเสนอแนะ

จากผูท้รงคุณวุฒิ เพ่ือ

การน าไปปรับปรุงการ

ด าเนินงานในอนาคต 
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ตารางท่ี 2.1   การด าเนนิกิจกรรมของชุดโครงการฯ ในช่วงเวลาการรายงานความก้าวหนา้ 

(1 พฤศจิกายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556) 

ล าดับ

ท่ี 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จ านวน 

ผู้เขา้ 

ร่วม 

สถานท่ี ผลลัพธ์ 

4. โครงการวจิัยการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมของ

ขบวนการสหกรณ์ไทยใน

ช่วงเวลาของแผนพัฒนา

การสหกรณ์แห่งชาติ 

5. โครงการวจิัยการ

ยกระดับมาตรฐานการ

ตรวจสอบสหกรณ์โดย

กลไกผู้ตรวจสอบกิจการ   

6. โครงการวจิัยการ

จัดการภูมปิัญญาท้องถิ่น

เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ

การทอ่งเท่ียวผา่น                        

แนวคดิเครือข่ายคุณค่า

สหกรณ์ : กรณศีึกษา

เครือข่ายการทอ่งเท่ียว

ชุมชน จังหวัดพังงา 

7. โครงการวิจัยการ

พัฒนาและด าเนินการตัว

แบบ Farmer Shop 

63 28/3/56 โครงการการ

ขับเคล่ือนการ

พัฒนาการ

สหกรณ์และ

การค้าที่เป็น

ธรรม ระยะท่ี 6 

การประชุมเตรียมความ

พร้อมการเดินทางศึกษา 

ดูงานและประชุมหารือ

ส าหรับแนวทางการ

พัฒนาความร่วมมอืดา้น

งานวจิัยกับเครือข่าย

สหกรณ์ในประเทศ

อินโดนีเซยี 

ผู้ประสานงาน 

ชุดโครงการฯ/ 

คณะศึกษาดูงาน

ประเทศ

อินโดนีเซยี 

3 ห้อง 214 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา  

มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร ์

- การเตรียมความพร้อม

การเดินทางไปศึกษา             

ดูงานและประชุมหารือ

ส าหรับแนวทางพัฒนา

ความร่วมมือด้าน

งานวจิัยในอนาคตกับ

หน่วยงานเครือข่าย

สหกรณ์ ในประเทศ

อินโดนีเซยี  

- มกี าหนดเดินทางไปใน

วันที่ 2-5 เมษายน 

2556 

64 2-5/4/56 โครงการการ

ขับเคล่ือนการ

พัฒนาการ

สหกรณ์และ

การค้าที่เป็น

ธรรม ระยะท่ี 6 

การศึกษาดูงานและ

ประชุมหารอืส าหรับ 

แนวทางการพัฒนา 

ความร่วมมือด้านงานวจิัย

กับเครือข่ายสหกรณ์ใน

ประเทศอินโดนีเซยี 

ผู้ประสานงาน 

ชุดโครงการฯ/ 

คณะศึกษาดูงาน

ประเทศ

อินโดนีเซยี/ 

หัวหน้าภาควชิา

สหกรณ์ คณะ

เศรษฐศาสตร/์ 

เอกอัครราชทูตที่

6 กรุงจากาต้า 

ประเทศอินโดนีเซยี 

- การศึกษาลู่ทางความ

ร่วมมือทางวิชาการ     

และธุรกจิที ่                

ประเทศอินโดนีเซยี 

- การฟังบรรยายสรุป

จากทีมงานสถานฑูต

เก่ียวกับประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน

ร่วมกับกองกจิการนิสิต
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ตารางท่ี 2.1   การด าเนนิกิจกรรมของชุดโครงการฯ ในช่วงเวลาการรายงานความก้าวหนา้ 

(1 พฤศจิกายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556) 

ล าดับ

ท่ี 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จ านวน 

ผู้เขา้ 

ร่วม 

สถานท่ี ผลลัพธ์ 

ปรึกษาฝา่ย

เกษตร ประเทศ

อินโดนีเซยี 

มหาวิทยาลัยเกษตร    

ศาสตร ์

- มโีครงการจะจัดบูท๊

แสดงสินค้าเกษตร           

แปรรูปของเครอืข่าย

ผู้ประกอบการร่วมกับ

สถานทูตไทย                   

ในระหวา่ง                   

วันที่ 6-9 มถิุนายน น้ี 

65 10/4/56 โครงการวจิัย

เครือข่ายคุณค่า

ข้าวหอมมะลิ

สหกรณ์ไทย  

ปทีี่ 3 

การประชุมหารือร่วมกับ

ทมีวิจัยเพื่อตดิตาม              

การด าเนินงาน

โครงการวจิัยเครือข่าย

คุณค่าข้าวหอมมะลิ

สหกรณ์ไทย ปีท่ี 3 

ผู้ประสานงาน 

ชุดโครงการฯ/ 

ทมีวิจัย/ 

เครือข่าย

คณะกรรมการ

บริหารทมี 

9 ห้อง 214 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก. 

- เตรียมการน าเสนอ

รายงานวจิัยเครอืข่าย

ข้าวหอมมะลิสหกรณ์

ไทย ปทีี่ 3 ในช่วงโค้ง

สุดทา้ย  

- Mr.Ming นักธุรกจิชาว

จีนได้มาเจรจาซื้อข้าว

ของเครือข่ายน าไป

จ าหน่ายในประเทศจีน 

66 17/4/56 โครงการวจิัย

กลุ่มธุรกจิเชิง

คุณค่าสาม

พราน 

การประชุมเพ่ือหารอืและ

ติดตามการด าเนินงาน

โครงการวจิัย 

ผู้ประสานงาน 

ชุดโครงการฯ/ 

ทมีวิจัย 

6 ห้อง 214 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก. 

- รูปแบบการน าเสนอ

ข้อมูลจากการ

ด าเนินงานโครงการวิจัย

ตามวัตถุประสงค ์

67 22/4/56 โครงการการ

ขับเคล่ือนการ

พัฒนาการ

สหกรณ์และ

การค้าที่เป็น

ธรรม ระยะท่ี 6 

การประชุมหารือแนว

ทางการด าเนินการ

โครงการวจิัย 

ผู้ประสานงาน 

ชุดโครงการฯ/ 

คุณมนตรี คง

ตระกูลเทียน/ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

6 ห้อง 214 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก. 

- การน าเสนอผลการ

ขับเคล่ือนภารกจิและ

แผนงานของสถาบันฯ 

อาทิ การขับเคล่ือนศูนย์

เรียนรู้มีชีวิตทัง้ 4 แห่ง

และการขับเคล่ือน SEE 

(Social Economy 

Enterprise) 

- คุณมนตรี คงตระกูล

เทียน และคณะ มคีวาม

สนใจท่ีลงพื้นที่ไปศึกษา

ดูงานศูนยเ์รียนรู้ ทัง้           

4 ศูนย ์

68 24/4/56 โครงการการ

ขับเคล่ือนการ

พัฒนาการ

สหกรณ์และ

การค้าที่เป็น

ธรรม ระยะท่ี 6 

การประชุมเพ่ือน าเสนอ 

(ร่าง) รายงานฉบับ

สมบูรณ์โครงการวจิัยยอ่ย

ภายใต้ชุดโครงการการ

ขับเคล่ือนการพัฒนาการ

สหกรณ์และการค้าที่เป็น

ผู้ประสานงาน 

ชุดโครงการฯ/ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ 

นักวิจัย 

37 ห้อง 601 ชั้น 6 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก. 

- การน าเสนอ (ร่าง) 

รายงานวจิัยฉบับ

สมบูรณ์ของทมีวิจัย  

1) โครงการวจิัย

เครือข่ายคุณค่าข้าว

หอมมะลิสหกรณ์ไทย 
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ตารางท่ี 2.1   การด าเนนิกิจกรรมของชุดโครงการฯ ในช่วงเวลาการรายงานความก้าวหนา้ 

(1 พฤศจิกายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556) 

ล าดับ

ท่ี 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จ านวน 

ผู้เขา้ 

ร่วม 

สถานท่ี ผลลัพธ์ 

ธรรม มโีครงการวจิัย 

ดังน้ี 

1) โครงการวจิัยเครอืข่าย

คุณค่าข้าวหอมมะลิ

สหกรณ์ไทย 

2) โครงการวิจัยเครือข่าย

คุณค่าผลไม้ 

3) โครงการวจิัยเครือข่าย

กลุ่มธุรกจิเชิงคุณค่า            

สามพราน 

2) โครงการวิจัย

เครือข่ายคุณค่าผลไม้ 

3) โครงการวจิัย

เครือข่ายกลุ่มธุรกจิเชงิ

คุณค่าสามพราน 

- การรับฟังขอ้เสนอแนะ

ของผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่

น าไปปรับใช้ในงานวจิัย

ต่อไป 

69 26/4/56 โครงการวจิัย

พัฒนาและ

ด าเนินการ                

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การประชุม

คณะกรรมการบริหาร

โครงการร้าน Farmer 

Shop 

หัวหน้า

โครงการวจิัย/ 

คณะกรรมการ

บริหารโครงการ 

8 ห้อง 214 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก. 

- รายงานผลการ

ด าเนินงานโครงการร้าน 

Farmer Shop 

- แนวทางการด าเนินงาน

โครงการร้าน Farmer 

Shop ระยะท่ี 2   

- การขยายผลการน า 

Farmer Shop ไปใช ้       

การสนับสนุนเครือข่าย

ผู้ประกอบการ                 

การขยายผลร้านค้า

ปลีกชุมชน 

- การหาพื้นที่จัดร้านรวม 

(Show room) ลักษณะ

คล้ายการจัดบู๊ทใน   

เมืองทองธานีและต้องมี              

การประชาสัมพันธ ์

70 29/4/56 โครงการวจิัย

พัฒนาและ

ด าเนินการ                

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การประชุมหารือเก่ียวกับ

การจัดท าบัญช ี                  

ร้าน Farmer Shop 

ทมีวิจัย 3 ห้อง 214 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก. 

- ใหม้กีารปรับแกป้รุงงบ 

โดยให้เพิ่มต้นทุนค่า

กระเป๋า Farmer Shop 

ที่จ าหน่ายให้แก ่             

สภาข้าราชการ                  

ของประจ าเดือนมนีาคม 

2556 

71 9-10 

/5/56 

โครงการการ

ขับเคล่ือนการ

พัฒนาการ

สหกรณ์และ

การค้าที่เป็น

ธรรม ระยะท่ี 6 

การศึกษาดูงานและ

ประชุมหารอืส าหรับ 

แนวทางการพัฒนา 

ความร่วมมือด้านงานวจิัย

กับเครือข่ายสหกรณ์ใน

ประเทศลาว 

ผู้ประสานงาน 

ชุดโครงการฯ/ 

คณะศึกษาดูงาน

ประเทศลาว/ 

หัวหน้าภาควชิา

สหกรณ์ คณะ

เศรษฐศาสตร/์ 

6 ประเทศลาว - การศึกษาดูงานและ

ประชุมหารอืร่วมกับ

คุณค าอ้วน ค าพูเกยีว 

หัวหน้าแผนกสหกรณ์ 

กระทรวงกสิกรรมและ

ปา่ไม ้ของประเทศลาว 

- แผนจัดท าโครงการ
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ตารางท่ี 2.1   การด าเนนิกิจกรรมของชุดโครงการฯ ในช่วงเวลาการรายงานความก้าวหนา้ 

(1 พฤศจิกายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556) 

ล าดับ

ท่ี 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จ านวน 

ผู้เขา้ 

ร่วม 

สถานท่ี ผลลัพธ์ 

เอกอัครราชทูต     

ท่ีปรึกษาฝา่ย

เกษตร ประเทศ

อินโดนีเซยี 

ความร่วมมือในงานวจิัย

ร่วมกันหลังจากน้ันได้

เดินทางไปศึกษาดูงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม

และการค้าลาว 

- การศึกษาดูงานบริษัท 

Lao Ggo Industry LTD. 

ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต

ผลไม้แปรรูปบรรจุ

กระป๋องจ าหน่าย  

- การพัฒนาหลักสูตร      

การเรียนการสอน

ร่วมกันเพ่ือสอดรับกับ

การเปิดประชาคม

เศรษฐกจิอาเชียน                  

ในระดับคณะระหวา่ง

ทัง้ 2 มหาวิทยาลัย 

72 25/5/56 โครงการการ

ขับเคล่ือนการ

พัฒนาการ

สหกรณ์และ

การค้าที่เป็น

ธรรม ระยะท่ี 6 

การประชุมหารือ               

แนวทางการด าเนินงาน

ของชุดโครงการวจิัย กับ 

คุณทรงพล เจตนาวณิชย ์

ผู้อ านวยการสถาบัน

เสริมสร้างการเรียนรู้          

เพ่ือชุมชนเป็นสุข (สรส.) 

ผู้ประสานงาน 

ชุดโครงการฯ/ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

2 ห้อง 204 ชั้น 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก. 

- แนวทางความร่วมมือ

เชงิวิชาการในการ

ขับเคล่ือนการจัดการ

เรียนรู้แกเ่กษตรกร 

- ด าเนินการจัดท า

ข้อเสนอโครงการวจิัย

ซึ่งมพีื้นที่ด าเนินใน               

อ.ทา่งาม อ.อินทร์บรุี             

จ.สิงห์บุร,ี ต าบลปา่งิว้ 

จ.อ่างทอง และ                     

ต.หนองสาหร่าย               

อ.ดอนเจดยี ์                   

จ.สุพรรณบุร ี

- คุณทรงพล เจตนา

วณิชย ์ได้ตอบรับเป็น           

ที่ปรึกษาโครงการวจิัย

หลักสูตรชาวนา                

มอือาชีพ 

73 29/5/56 โครงการการ

ขับเคล่ือนการ

พัฒนาการ

สหกรณ์และ

การค้าที่เป็น

ธรรม ระยะท่ี 6 

การเชื่อมโยงเครอืข่าย

เกษตรกรภายใต้กลไกของ 

บริษัท บางซื่อโรงสีไฟ

เจียเม้ง จ ากัด 

ผู้ประสานงาน 

ชุดโครงการฯ/ 

ทมีบริษัท บาง

ซื่อโรงสีไฟ

เจียเม้ง จ ากัด/ 

เกษตรกร 

35 บริษัท บางซื่อโรงไฟ

เจียเม้ง จ ากัด 

- การเชื่อมโยงเครือข่าย

ภาคพีันธมติรกับบริษัท 

บางซื่อโรงสีไฟเจียเมง้ 

จ ากดั และเครือข่าย

ชาวนาในจังหวัด                

ศรีสะเกษ 
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บทที่ 3 

ผลการด าเนินงานวิจัยในระยะรายงานความก้าวหน้า 

 

3.1 ผลการติดตามโครงการวจิัยเดิม 

ผลการติดตามโครงการวิจัยเดิมที่ต่อเนื่องจากการด าเนินการชุดโครงการวิจัย ในระยะ

ที่ 5 ปรากฎว่าแล้วเสร็จ จ านวนทั้งสิน้ 5 โครงการ ประกอบด้วย 

 

3.1.1  โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ปทีี่ 3 

การขับเคลื่อนโครงการวิจัยในปีที่ 3 มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการด าเนินการ

โครงการน าร่องในแปลงทดลองเกษตรอินทรีย์ ภายใต้ทีมพี่เลี้ยงและผู้เช่ียวชาญ เพื่อน าไปสู่การ

ขยายผลของเกษตรกรที่เป็นภาคีพันธมิตรอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ในขณะเดียวกันจะใช้กลไกตลาด

สุขใจเป็นกลไกการขับเคลื่อนความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัยและสินค้าเกษตร

อินทรีย์สู่ผู้บริโภค โดยจะได้ท าการประเมินผลกระทบในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า

สามพราน ที่มตี่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม ของภาคีพันธมิตรและชุมชน  

การพัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์                   

จะใช้กลไกของการเรียนรู้ในการยกระดับความรู้  และทักษะในการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร               

แก่เกษตรกรผู้ผลิตที่เป็นสมาชิกของภาคีเครือข่าย ตลอดจนการท าแปลงเกษตรอินทรีย์ตัวอย่างน า

ร่อง เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้า

เกษตรอินทรีย์  โดยใช้พื้นที่เกษตรของสวนสามพราน เพื่อใช้เป็นแปลงเกษตรอินทรีย์สาธิต และให้

กลุ่มภาคีเครือขา่ยที่สนใจเข้ามาเป็นผู้ผลิตในการจัดการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์  ภายใต้การก ากับ

ดูแลของทีมพี่เลี้ยง  และผู้เช่ียวชาญ ปัจจุบันแปลงเกษตรอินทรีย์สวนสามพราน ได้ผ่านการรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ระดับสากล  

การพัฒนาแปลงเกษตรอินทรีย์กลุ่มภาคีเครือข่าย กลุ่มพัฒนายั่งยืนคลองจินดา 

โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และสมาชิกส่วนใหญ่ที่อยู่ในตลาดสุขใจก็ผลิตผัก และ

ผลไม้ สมาชิกในกลุ่มมีความเห็นว่า ควรมีการท าแปลงเกษตรอินทรีย์ตัวอย่างไว้บริเวณตลาดสุขใจ

ด้วย หากลูกค้ามีความสนใจ หรือสมาชิกมีความสนใจต้องการเรียนรู้ และใช้เป็นแนวทางในการผลิต

สินค้าเกษตรอินทรีย์ ทางสวนสามพราน ยินดีที่ให้ภาคีเครือข่ายได้พื้นที่ในการผลิตพืชผักอินทรีย์ 

เป็นแปลงเกษตรอินทรีย์ตัวอย่าง มีการจัดการระบบเกษตรอินทรีย์  และมีพี่เลี้ยงคอยให้ค าแนะน า

อยู่ตลอดเวลา ทั้งเรื่องการวางแผนการผลิต การจัดการดูแลรักษาผลผลิต โดยการใช้ชีวภัณฑ์

ควบคุมแมลงศัตรูพืช เป็นต้น  ตลอดจนส่งเสริมยกระดับการผลิตกลุ่มภาคีเครือข่ายที่ผลิตเกษตร

อินทรีย์ ให้มีมาตรฐานรองรับอย่างเป็นรูปธรรม และสวนสามพราน ยังจะเป็นแกนกลางในการ
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ประสานงานกับหน่วยงานตรวจรับรองมาตรฐาน เพื่อให้เกษตรกรเครือข่ายที่มีความสนใจต้องการ

ขอรับรองมาตรฐานได้ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์ของตนเอง 

ผลการด าเนินงานกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ  

และสังคม เกิดการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป ตลอดจนการ

ยกระดับสมรรถนะดา้นการผลผลติสินคา้เกษตรปลอดภัยสู่สินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น เกิดเป็น

รูปแบบธุรกิจที่มกีารพึ่งพาและร่วมมือกัน ใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคม ภายใต้

การบริหารจัดการอย่างมีระบบ พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป ให้มี

ความเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค เกิดเป็นสังคมการเรียนรู้ของเกษตรกรภาคีพันธมิตร 

ชุมชน ผู้ประกอบการ นักวิชาการ นักพัฒนา ที่เข้ามาร่วมมือกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายใต้ปณิธาน

ร่วม ด้านการผลผลิตสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปอินทรีย์ แลกเปลี่ยนทัศนคติ จาก

หนว่ยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เกษตรต าบลอ าเภอสามพราน เพื่อขยายผลการด าเนินเครือข่าย

กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ด้านการผลผลติสินคา้เกษตรอินทรีย์และสนิค้าเกษตรแปรรูปสู่ต าบล

ต่างๆ ในอ าเภอสามพรานต่อไป ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ตลาดสุขใจเป็นที่รู้จักไปอย่างกว้างขวาง 

เป็นตลาดต้นแบบที่มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบสามารถให้ผู้อื่นน าไปพัฒนาการด าเนินการเกิด

ตลาดอนิทรีย์แหง่ใหมต่่อไปได้ในอนาคต 

 

3.1.2 โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ระยะที่ 3 

การจั ดท าฐานข้ อมูลด้ านราคาเพื่ อ ระบบธุ รกิ จคุณค่ าข้ า วหอมมะลิ          

สหกรณ์ไทยน ารอ่ง โดย  5 สหกรณ์ เป็นข้อมูลสารสนเทศที่เครือข่ายสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 

และเป็นข้อมูลอ้างอิงในด้านราคาข้าวเปลือกและข้าวสารหอมมะลิให้แก่หน่วยงานอื่นๆ แสดงให้

ปรากฏชัดเจนเป็นรูปธรรมถึงคุณประโยชน์ของระบบเครือข่ายสหกรณ์ ที่มีศักยภาพในการ

ด าเนนิการช่วยเหลือชาวนาบริเวณ 5 จังหวัด ให้ได้รับความเป็นธรรมในการขายข้าวเปลือกหอมมะลิ

ใหม่ ในช่วงปลายฤดูถึงต้นฤดูกาลใหม่ ได้ผลตอบแทนต่อเกษตรกรในด้านราคาที่เป็นธรรม ใกล้เคียง

กับราคากลางมากกว่าโรงสีเอกชนสูงถึง 2,000-3,000 บาท/ตัน 

ผลลัพธ์ด้านการส่งเสรมิการผลิตข้าวคุณภาพดีและลดต้นทุน (GAP): 

การถอดบทเรียนจากการส่งเสริมผลิตข้าวคุณภาพ GAP ซึ่งมีสมาชิกเข้า

โครงการ จ านวน 4,046 คน ผ่านและได้ใบรับรองแล้ว 2,510 คน และยังไม่ได้รับการรับรอง 1,536 

คน ผลการด าเนินงานส่งเสริมการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP พบว่า การสื่อสารภาครัฐกับสมาชิก

คลาดเคลื่อน ท าให้เกิดความสับสนและไม่เข้าใจประโยชน์ที่แท้จริงของ GAP มีกระบวนการผลิตข้าว 

GAP ไม่เข้าถึงวิถีชีวิตของสมาชิกเกษตรกร กระบวนการตรวจรับรองแปลงปลูกข้าวและออก

ใบรับรอง GAP ล่าช้าไม่ทันต่อการเก็บเกี่ยวของสมาชิก ด้านการตลาดข้าว GAP ที่ยังไม่แน่นอน ท า

ให้การสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกข้าว GAP ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 
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ผลกระทบจากโครงการจ าน าข้าวของรัฐการเก็บผลผลิตไม่แบ่งแยกเกรดและคุณภาพของข้าว ท าให้

ข้าวคุณภาพดปีนกับข้าวคุณภาพทั่วไป  

ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาระบบธุรกิจเครือข่ายสู่เป้าหมายร่วม :  

การขับเคลื่อนแบรนด์ “ข้าวเกิดบุญ” ได้รับการตอบรับที่ดี มีผู้บริโภคสนใจและ

รู้จักเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการประชาสัมพันธ์ข้าวในงานแสดงสินค้ากับหน่วยงานราชการ ศูนย์

แสดงสนิค้า และการเปิดท้ายขายข้าวที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งท าเป็นประทุกวันที่ 15 และสิ้น

เดือนของทุกเดือน ตั้งแตเ่ดือนสิงหาคม 2555 – เมษายน 2556 ท าให้ยอดขายในระยะนี้อยู่ในเกณฑ์

ที่ดี และความร่วมมือของเครือข่ายทุกสหกรณ์ ที่มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาท าหน้าที่ช่วยกัน

ประชาสัมพันธ์ขายข้าวเกิดบุญ ภาคีก็ได้ประโยชน์จากกกิจกรรมนี้ซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสทาง

การตลาด สรา้งนสิัยการท างานรว่มกัน และเตรียมความพรอ้มในอนาคต  

ชุดความรู้ : การรวมกันของกลุ่มสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรปฏิรูป

ที่ดิน และชุมนุมสหกรณ์การเกษตร เป็นภาคีเครือข่ายข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ปัจจุบันมีจ านวน

สมาชิก 14 สหกรณ์ ใน 5 จังหวัด ระบบคุณค่าที่เกิดจากการสร้างความเชื่อมโยงและผนึกก าลังกัน

เพื่อด าเนนิธุรกิจการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิทั้งของสหกรณ์ภาคีเครือข่ายฯ ควบคู่กับระบบ

เครือข่ายฯ รวมถึงงานศึกษาวิจัยเชิงวิชาการในโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์

ไทย ที่ด าเนินต่อเนื่องมาจนถึงระยะที่ 3 โดยมีผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด เป็น

หัวหน้าโครงการวิจัยฯ บริหารจัดการร่วมกันเป็นทีมวิจัย ด าเนินงานตามระบบกลุ่ม ทีมกลยุทธ์ 

รวมถึงทีมที่ปรึกษาสถาบันวิชาการสหกรณ์ นับเป็นกลุ่มแนวหน้าที่มีความทุ่มเท และพยายามในการ

ขับเคลื่อนงานของเครือข่ายให้เกิดการพัฒนาก้าวหน้า เพื่อให้บรรลุประโยชน์ต่อองค์กรของตนเอง

และเครือขา่ยฯ 

สมาชิกภาคีที่มีโรงสี 7 สหกรณ์ ได้จัดท าถุงบรรจุภัณฑ์ 5 กิโลกรัม และ 1 

กิโลกรัม สุญญากาศ รูปแบบใหม่ มีการปรับปรุงสีสันและแก้ไขข้อข้อความในการใส่ที่ตั้งของ

สหกรณ์ออก เพื่อการวางจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้าช้ันน าได้ เป้าหมายการตลาดข้าวเกิดบุญของ

ภาคีเครือขา่ยมีความซับซ้อนทางการตลาดกับแบรนด์ข้าวสหกรณ์อยู่เหมอืนกัน 

อุปสรรค : จากกระบวนการศกึษาวิจัยฯ พบประเด็นปัญหาส าคัญ ดังนี้ 

1. ปัญหาของระบบบริหารจัดการเครือข่ายฯ คือ สมาชิกเครือข่ายสหกรณ์ภาคี

เครือข่ายฯ ขาดการร่วมมือและประสานงานกัน ไม่มีการน าแผนการตลาดข้าวหอมมะลิเครือข่ายฯ 

บรรจุไว้ในแผนธุรกิจสหกรณ์ภาคีเครือขา่ยฯ  

2. ความไม่เข้าถึงในแบรนด์ “ข้าวเกิดบุญ” เนื่องจากสหกรณ์มีแบรนด์สินค้าเป็น

ของตนเอง การจ าหน่ายกลุ่มลูกค้าข้าวหอมมะลิสหกรณ์มีความคุ้นเคยกับตราสินค้าสหกรณ์ จึง

ไม่ให้ความส าคัญกับแบรนด์ข้าวเกิดบุญ เท่าที่ควร 
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3. การตลาดแบรนด์ “ข้าวเกิดบุญ” ขาดบุคลากรที่มีเทคนิคเป็นนักขาย       มือ

อาชีพ ท าให้การประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจกับกลุ่มผู้บริโภคไม่ส าเร็จเท่าที่ควร รวมถึงอุปสรรค

ของการตลาดของสินค้าเครือขา่ย คือ ต่างคนตา่งขายแบรนด์ของตนเอง  

4. ขาดมาตรฐานการตรวจสอบสินค้าก่อนถึงมือผู้บริโภค เนื่องจากความพร้อม

ในการผลิตของแต่ละสหกรณ์มีมาตรฐานไม่เหมือนกัน  ท าให้สินค้าภายใต้แบรนด์ข้าวเกิดบุญ  มีทั้ง

คุณภาพและดอ้ยคุณภาพปะปนกันมา เกิดผลกระทบต่อความไว้วางใจของผู้บริโภค 

5. ภารกิจด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว GAP ไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 

จากแปลงนาจนถึงการแปรรูปอย่างจริงจัง อีกทั้งได้รับผลกระทบจากโครงการรับจ าน าข้าวของรัฐ 

และการออกใบรับรองที่ล่าช้าของภาครัฐ การเก็บผลผลิตข้าว GAP ไม่มีการแยกเก็บที่ชัดเจน ท า

ให้ผลผลติข้าว GAP ปะปนไปกับข้าวเกรดอื่นๆ อีกปัญหาส าคัญ คือ ขาดความชัดเจนในการเชื่อมโยง

ผลผลิตขา้ว GAP ไปสู่ระบบการค้าข้าว  

ข้อเสนอแนะ : 

1. ระบบธุรกิจเครือขา่ยฯ ตอ้งมกีารประสานงาน มีความมุ่งมั่น มีการบริหารงาน

จัดการรว่มกัน ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เพื่อประโยชน์ร่วมกัน โดย

ประโยชน์นัน้ต้องใกล้เคียงกัน  

2. การติดตามแบรนด์เชิงคุณค่า “ข้าวเกิดบุญ” ที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ ควร

อธิบายท าความเข้าใจ เรื่องความเป็นสินค้าสหกรณ์ ประชาสัมพันธ์คุณค่าข้าวหอมมะลิที่เป็น

ผลผลิตของชาวนาช่วยเหลือชาวนาโดยผ่านกลไกลสหกรณ์เป็นตัวขับเคลื่อนทางธุรกิจตลาด 

3. สรรหาบุคลากรด้านการตลาดเพื่อสร้างคุณค่าของแบรนด์ “ข้าวเกิดบุญ” 

รวมถึงการสรา้งภาพลักษณ์ของแบรนด์และการวางสินค้าในตลาดกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างกันของแบ

รนด์ “ข้าวเกิดบุญ” และแบรนด์สหกรณ์ เพื่อเพิ่มยอดขายจ าหน่ายสร้างผลก าไร สามารถสร้าง

แรงจูงใจใหแ้ตล่ะสหกรณ์เครือข่ายร่วมมอืร่วมใจกับขายข้าวแบรนด์ “ข้าวเกิดบุญ” 

4. สหกรณ์ภาคีเครือข่ายฯ ควรให้การสนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจในการ

ส่งเสริมการผลิตข้าว GAP และการแยกเก็บข้าวของโรงสีสหกรณ์ อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้าน

นโยบาย การตลาด และเพิ่มเป้าหมายของภารกิจในด้านการลดต้นทุนการผลิตควบคู่ไปกับการ

ส่งเสริมการผลิต เช่น สหกรณ์การเกษตรบรบือ จ ากัด ก าหนดราคาซื้อข้าวเปลือก GAP สูงกว่า

ราคาข้าวเปลือกโครงการรับจ าน าในราคาที่สูงกว่า ตันละ 1,000 บาท ท าให้เกษตรกรมีแรงจูงใจใน

การเข้าร่วมโครงการ และเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรายย่อยทราบถึงข้อดีและประโยชน์ที่

เกษตรกรจะได้รับ หากขายข้าวให้กับสหกรณ์ ทั้งในระบบรับซื้อที่ยุติธรรมและในช่วงปลายฤดูถึงต้น

ฤดูใหม่ที่มีความต้องการขายผลผลิต สหกรณ์จะเอื้อประโยชน์กับเกษตรกรในด้านราคาโดยตรงซึ่ง

สูงกว่าระบบพ่อค้าคนกลาง การตรวจรับรอง GAP ที่ล่าช้าของภาครัฐ เนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่อง

บุคลากรไม่เพียงพอ จึงเห็นควรว่าควรใหเ้จ้าหนา้ที่สหกรณ์มีสว่นร่วมในการตรวจรับรองด้วย เพื่อให้
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ทันการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร และการเชื่อมโยงผลผลิตข้าว GAP สู่ระบบการค้า สหกรณ์ควรมีการ

ก าหนดการผลิตและตลาดสินค้า GAP อย่างเป็นระบบ โดยด าเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและ

ภาคีเครือขา่ยที่เกี่ยวข้อง 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและสาธารณะ : 

1. ควรสานต่อการด าเนินงานเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะสิสหกรณ์ไทย เพื่อ

สร้าง แบรนด์เกิดบุญให้เป็นที่ประจักษ์ของภาพลักษณ์ขา้วหอมมะลิไทยสู่สากล 

2. การเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์จะช่วยยกระดับ

การท าธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรทั้งในระดับต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ซึ่งจะช่วยสร้างคุณค่า

และมูลค่าเพิ่ม ให้แก่ผูผ้ลติและผูบ้ริโภค และควรขยายผลสู่สหกรณ์การเกษตรอื่นๆ 

3. การพัฒนารูปแบบธุรกิจของเครือขา่ยคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทยถือเป็น

นวัตกรรมของรูปแบบธุรกิจสหกรณ์การเกษตรไทย ในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเปิดเสรี  

AEC  

4. ควรขยายผลชุดความรู้และแนวคิดการบริหารจัดการโซ่อุปทานในรูปของ    

ศูนย์เรียนรู ้

5. การสรา้งแบรนด์เชิงคุณค่า (แบรนด์เกิดบุญ)  

ข้อเสนองานวิจัยในระยะต่อไป : 

1. แนวทางการขับเคลื่อนขา้วเกิดบุญในตลาดอาเซียนเป็นพรีเมยีม 

2. การสรา้งศูนย์เรียนรู้สหกรณ์การเกษตรรว่มกับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

3. การด าเนินการ Farmer Shop ในศูนย์กระจายสินค้าของ สหกรณ์การเกษตร

เกษตรวิสัย จ ากัด และ สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด 

 

3.1.3 โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 3 

การท างานวิจัยเครือขา่ยคุณค่าผลไม้ระยะที่ 3 “ทีมวจิัยต้องการจะน าเสนอความ

ท้าทายของเกษตรกรผู้ผลิตพืชอาหารที่พร้อมจะยืนหยัดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด 

ภายใต้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ผ่านขบวนการขับเคลื่อนของเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิต

ผลไม้คุณภาพ และสหกรณ์ที่เป็นแกนกลาง ภายใต้การค้าที่เป็นธรรม การให้ความส าคัญการสร้าง

เวทีการมีส่วนร่วม ของทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง โดยการน าข้อมูลรอบด้านมาใช้ในการตัดสินใจ                       

วางแผนการผลิตควบคู่ การวางแผนการตลาด ทั้งข้อมูลในแปลงผลิตของทายาทเกษตรกรและ

ข้อมูลผลการด าเนินงานสหกรณ์ ควบคู่กับช่องทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น บนพื้นของการสร้างพันธมิตร

ทางธุรกิจ 

ในส่วนระยะเวลาที่ผ่านมา ชุดความรูโ้ครงการวิจัยเครือขา่ยคุณค่าผลไม้ระยะที่ 1

พบว่าปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุน มีหนี้สิน พบว่าในความเป็นจริง 
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ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ได้เกิดจากผลผลิต แต่เกิดจากความไม่เข้มแข็ง ความไม่เข้าใจ และการ                 

ไม่ร่วมมือกันของตัวเกษตรกรเอง ประเด็นส าคัญหัวใจหลัก ในอดีต “เราไม่ใช้ตลาดน าการผลิต”                 

ท าให้ผลผลติออกมาล้นตลาด รัฐบาลต้องทุ่มงบประมาณมาช่วยเหลือทุกปี เกษตรกรสมาชิกผู้ผลิต

ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ ถ้าอยู่โดดเดี่ยวไม่รวมตัวกัน ก็จะขาดโอกาสในด้านต่างๆ สร้างความ

เข้าใจซึ่งกันและกัน เกิดการพึ่งพาตนเอง มีการแบ่งปันมากขึ้น จนเกิดเป็นความผูกผัน สร้างเกาะ

ป้องกันตัวเอง ด้วยระบบสหกรณ์ ผลจากงานวิจัยได้เห็นรูปแบบการท าสวนผลไม้คุณภาพ ภายใต้

กลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ 4 กลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มน าร่อง บนแนวทางการเชื่อมโยงสู่เครือข่ายธุรกิจ

รวบรวมผลไม้คุณภาพของสหกรณ์การเกษตรเขาคชิฌกูฏ จ ากัด เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อน อัน

จะก่อใหเ้กิดผลดีตอ่เกษตรกรสมาชิกผูผ้ลติผลไม้คุณภาพ  

ในระยะที่ 2 เกิดการต่อยอดและขยายผลการขับเคลื่อนให้เกิดความเข้มแข็งทั้ง

ทางด้านการพัฒนาการผลิต และการพัฒนาช่องทางการตลาดผลไม้ ไปยังสหกรณ์การเกษตร

มะขาม จ ากัด ซึ่งมีพื้นที่ด าเนินการเชื่อมต่อกับสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จ ากัด ที่เป็นโมเดล

ต้นแบบ โดยการน าเอาชุดความรู้ตัวแบบการท าสวนผลไม้คุณภาพตามแนวทางการรวมกลุ่มผู้ผลิต

ผลไม้คุณภาพ สร้างเป็นเครือข่ายเวทีแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาการผลิตเชื่อมโยง  เป็นเครื่องมือ

ในการจัดการ ค้นหาองค์ความรู้ ทั้งที่มีอยู่เดิมและความรู้ใหม่ ได้มีการขับเคลื่อนกลุ่มผู้ผลิตผลไม้                 

ใน 8 ต าบล 2 อ าเภอ  มุ่งไปสู่การพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่องทั้งด้านวิชาการเรียนรู้ผ่าน

ประสบการณต์รง สามารถน ามาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกับแปลงผลิตของตนเองน าไปสู่การ

วางแผนการผลิตและการตลาดร่วมกัน ก่อให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์

การเกษตรทั้ง 2 แห่ง 

ในการขับเคลื่อนงานวิจัยในระยะที่ 3 มุ่งพัฒนาศักยภาพของตนน้ า โดยใช้แนวคิด

การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Co-Creation Marketing)ที่มีมุมมองการรังสรรค์ร่วมกันระหว่าง Producer 

และ Consumer โดยมุ่งเน้นการผลิตผลไม้คุณภาพตามความ ต้องการผู้บริโภค (Market Driven)

การตลาดซึ่งเป็นพืน้ฐานส าคัญในการสรา้ง Cluster หรือการรวมกลุ่ม Co-Creation เป็นลักษณะการ

เชื่อมโยงกันของคลัสเตอร์ที่ไม่ใช่การเชื่อมของผู้ประกอบการกับซัพพลายเออร์หรือพาร์ตเนอร์เพียง

ด้านเดียว แตย่ังเชื่อมไปถึงผู้บริโภคด้วย 

การพัฒนาระบบการผลิตผลไม้คุณภาพเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของคู่ค้า /

ผูบ้ริโภค ผ่ายกระบวนการ Co-Creation หรอืจะเรียกว่าเป็นการรว่มคิด รว่มสร้าง ร่วมปฏิบัติ เพื่อให้

เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและต้องเผชิญกับสถานการณ์การ

แข่งขันทางการตลาด ตลอดจนผลตอบแทนต่อการลงทุนของเกษตรที่เกษตรกรควรจะได้รับภายใต้

สภาวะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ค่านิยมทางวัตถุ ที่เกษตรกรไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
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บทบาทส าคัญในการพัฒนาเกษตรกร สหกรณ์ต้องให้ความส าคัญและสนับสนุน 

ส่งเสริมการประกอบอาชีพควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์ ท าให้เกษตรมี

รายได้และมีอาชีพที่ยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลตอ่ฐานะของสหกรณ์ในที่สุด  

จากการวิจัยการขับเคลื่อนเครอืข่ายคุณค่าผลไม้ท าให้เกิดตัวแบบธุรกิจเครือข่าย

คุณค่าผลไม้ ที่มีมุมมองการด าเนินธุรกิจ เชิงสวัสดิการ ขับเคลื่อนบนพื้นฐานของความศรัทธา                  

เอือ้ อาทร แบ่งปันบนพื้นฐานอาชีพของ ตนต้นน้ า-ตนกลางน้ า-ตนปลายน้ า ที่จะสามารถเชื่อมร้อย

การท างานบนแนวทางการมีส่วนร่วมเกิดประโยชน์อย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง น ามาซึ่ง

รายได้และอาชีพที่มั่นคง ส่งผลตอ่การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 

การก้าวไปสู่นโยบายการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนASEAN Economic 

Community AEC  การปรับตัวของกลุ่มผู้ผลิต/สหกรณ์ จึงต้องให้ความส าคัญในการปรับตัวเพื่อไม่ให้

เกิดผลกระทบ การจัดการชุดความรู้จึงให้ความส าคัญในการสร้างจิตส านึกในการผลิตและการ

ด าเนินธุรกิจรวบรวมผลไม้คุณภาพ ภายใต้มาตรการด้านสุขอนามัยพืชในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม 

GAP, GMP บนพื้นฐานแนวคิด ผู้ผลิตปลอดภัย ผู้บริโภคปลอดภัย สิ่งแวดล้อมปลอดภัย เกษตรกร

ต้องมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติจนเป็นความเคยชิน เกิดการยอมรับด้วยตัวเกษตรกรเอง ซึ่งเกิดจาก

การปฺฎิบัติจรงิ จะท าให้เกษตรกรเข้าใจระบบอย่างแท้จริง โดยผา่นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่มีการประสานงานความร่วมมือกันตลอดการ

ท างานรว่มกันอย่างใกล้ชิด ของทุกฝา่ย ที่ส าคัญจะตอ้งเข้าใจกระบวนการท างานไว้วางใจ ซึ่งกันและ

กัน  ซึ่งในสภาวะการที่แนวโน้มในการบริหารธุรกิจรวบรวมผลไม้จะต้องค านึงถึงลูกค้าเป็นส าคัญ 

เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทั้งทางด้านการพัฒนากระบวนการผลิตและการพัฒนาขยายช่องทาง

การตลาดของผลไม้คุณภาพ ซึ่งจะท าให้สามารถปรับตัวใหท้ันกับสถานการณ์ดังกล่าว ตลอดจนเป็น

การสรา้งภูมิคุม้กันใหร้ะบบสหกรณ์การเกษตร 

การพัฒนาระบบโซ่อุปทาน Supply Chain Management ซึ่งเป็นการบริหาร

กระบวนการทั้งหมด ทุกขั้นตอน ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อสินค้า และส่งสินค้าไปสู่ผู้บริโภค 

กระบวนการดังกล่าวนีถ้ือได้ว่าเป็น “หัวใจส าคัญ” ของการบริหาร ธุรกิจรวบรวมผลไม้ของสหกรณ์

ในปัจจุบัน เกษตรกรและสหกรณ์ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง และไม่ให้ความส าคัญ

เท่าที่ควร การบริหารจัดการธุรกิจภายใต้ระบบเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) จะต้องมุ่งเน้นเรื่อง

การบริหารโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ และนั่นก็เป็นสาเหตุส าคัญ ที่ท าให้การแข่งขันในธุรกิจ

รวบรวมผลไม้ของสหกรณ์ที่นับวันจะรุนแรง หากแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

การขับเคลื่อนกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ภายใต้สังกัดสหกรณ์ ด้วยการสร้าง

ระบบการการบริหารจัดการที่มีประสิทธิสูงสุด ซึ่งจะส่งผลต่อการช่วยลดขั้นตอน การท างาน                   

ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาในการท างาน เกิดประสิทธิภาพ ต้องยึดแนวทางการร่วมมือ พัฒนา ทั้งระบบ

การบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (Collaboration) โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
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ภาวการณ์แนวโน้มการบริหารธุรกิจสมัยใหม่จะ ต้องค านึงถึงลูกค้าเป็นส าคัญ เพื่อตอบสนองคู่ค้า /

ผูบ้ริโภคอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ทีมวิจัยคาดหวังว่าการเชื่อมต่องานวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ภายใต้การค้าที่

เป็นธรรม ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยจากส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัยโดยมี

สถาบันวิชาด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาเกษตรศาสตร์ ประสานงานการขับเคลื่อนงานวิจัย

ให้ส าเร็จ เพื่อใหเ้กิดการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต และการตลาด จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกร

รายย่อยให้เกิดการปรับเปลี่ยนพัฒนาการผลิต คงไว้ในอาชีพการเป็นเกษตรกรผู้ผลิตผลไม้ได้อย่าง

ยั่งยืนควบคู่กับความมั่นคงของสหกรณ์ 

 

3.1.4 โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาไปสู่ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตร

อินทรยี์เชิงคุณธรรม 

โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาไปสู่ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

เชิงคุณธรรม กรณี กลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวคุณธรรม ภายใต้เครือข่ายมูลนิธิธรรมะร่วมใจ จังหวัด

ยโสธร มีวัตถุประสงค์  

1. เพื่อสืบค้น ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบ การรับรองมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์ / การประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสม ต่อการพัฒนาระบบการตรวจรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม 

2. เพื่อสร้างระบบการรับรองมาตรฐาน / การประกันคุณภาพภายในส าหรับ 

“มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม” 

3. เพื่อจัดท าขอ้เสนอเชิงนโยบายส าหรับระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์คุณธรรมที่น าไปสู่ความน่าเชื่อถือในระดับสากล 

การตอบโจทย์วิจัยในครั้งนี้  ทีมนักวิจัยได้ท าการศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีเชิง

ระบบ ดังแผนภาพ 
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เริ่มจากการสืบค้นข้อมูลจากเอกสารของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งในและ

ต่างประเทศ โดยท าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ

เกษตรกร นักวิชาการ ผูเ้ชี่ยวชาญ ผู้บริโภค ที่เกี่ยวข้อง และท าการเก็บข้อมูล ด้วยการเข้าไปส ารวจ 

สอบถาม พูดคุยแบบเจาะจง  จนสามารถสร้างตัวแบบที่เรียกว่า มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิง

คุณธรรม มีเนื้อหาข้อก าหนดเป็นมาตรฐาน 45 ข้อ และได้ออกแบบ คู่มือการประกันคุณภาพ ให้

สามารถที่จะน าไปปฏิบัติแล้วบรรลุตามมาตรฐานที่ก าหนด  

ทีมนักวิจัยได้มีปฏิบัติการลงพื้นที่โดยเฉพาะช่วงการน าเอามาตรฐานเกษตร

อินทรีย์เชิงคุณธรรม และคู่มอืการประกันคุณภาพไปทดลองใช้กับชาวนาสมาชิก 119 ราย นั้น มีการ

ลงพืน้ที่อย่างเข้มขน้  

ผลการวิจัยพบว่า ระบบการรับรองมาตรฐานที่มีการด าเนินงานอยู่อย่างเป็น

ทางการและเป็นยอมรับกันในวงกว้างทั่วไป ทั้งของประเทศไทยและของต่างประเทศนั้น  ล้วนเป็น

มาตรฐานที่ท าการตรวจรับรองกระบวนการผลิตเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคว่า ผลิตผลทาง

การเกษตรที่ได้มานั้นมีความเป็นผลิตผลจากระบบเกษตรอินทรีย์ไร้สารพิษ แต่ตัวคนผู้ ผลิต 

(เกษตรกร ชาวนา) จะมีชีวิตยากล าบาก เจ็บป่วย มีหนี้สิน กินสูบดื่มเสพ (เหล้า เบียร์ บุหรี่ ยาเสพ

ติด เล่นการพนัน มีอบายมุข) ถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างไร ไม่มขี้อก าหนดห้ามและบอกแนวทางแก้ไข

เอาไว้ในมาตรฐาน  

ระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม  ที่ทีมนักวิจัยได้

พัฒนาขึ้น ดังแผ่นภาพ 
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จากแผนภาพระบบการตรวจรับรองจะเห็นว่ามีการตรวจรับรองใน 2 ระดับ คือ 

ระบบการตรวจรับรองภายใน (ตัวอักษรตัวตรง) และระบบการตรวจรับรองจากภายนอก  (ตัวอักษร

ตัวเอียง) ที่เรยีกว่า สภาผูบ้ริโภคหรือเครือข่ายผู้บริโภคหรือเครือข่ายคนกินข้าวเกื้อกูลชาวนา ซึ่งท า

ให้ระบบการตรวจรับรองนี้มคีุณค่าและได้รับความนา่เชื่อถือมากยิ่งขึน้ 

ส าหรับในส่วนของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม และ คู่มือการประกัน

คุณภาพ ที่ทีมวิจัยได้ออกแบบสร้างขึ้นแล้วน ามาปฏิบัติการทดลองใช้จริงๆกับชาวนาคุณธรรม                   

ที่สมัครเข้าร่วม 119 ราย ในระยะเวลา 1 รอบการผลิตนั้น ผลการวิจัยพบว่า ตัวข้อก าหนด 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม 45 ข้อ และ คู่มือการประกันคุณภาพ นั้นเป็น นวัตกรรมใหม่  

เป็นชุดความรูเ้กี่ยวกับ ระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม ที่มีลักษณะเป็น

ทั้ง กระบวนการ และ ผลิตภัณฑ์  กลุ่ม / องค์กร ชาวนาสามารถน าเอา ระบบการตรวจรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม และ คู่มือการประกันคุณภาพ ตาม มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

เชิงคุณธรรม ไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนามนุษย์ให้เป็นคนที่มีคุณค่า และคนที่มีคุณค่านี้ก็ได้

กลาย เป็นต้นธารของสายน้ าแห่งความดี ผลิตข้าว พืช ผัก ผลไม้อินทรีย์ไร้สารพิษ ออกมาเป็น

อาหารที่มีคุณค่าให้แก่มนุษยชาติ ผูบ้ริโภคทั้งแผ่นดนิในระบบการค้าที่เป็นธรรม  

ข้อเสนอเชิงนโยบายที่จะท าให้ระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตร

อินทรยี์คุณธรรม ได้รับความน่าเชื่อถอืในระดับสากล นั้นประกอบด้วย 

1. นโยบายสร้างจิตส านึกการพึ่งตนเอง สร้างคุณค่าให้ชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2. นโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกร ชาวนา และผู้บริโภค ได้ท าการค้า                

ที่เกื้อกูลเป็นธรรม (CSA) 

3. นโยบายสนับสนุนให้เครือข่ายผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม              

ในการตรวจรับรองมาตรฐาน ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณค่าของงานระบบการรับรองมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์เชิงคุณธรรมได้รับความนา่เชื่อถือมากขึ้น 

4. นโยบายสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาให้มีการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์                 

ไร้สารพิษทีม่ีการรับรองมาตรฐานในระดับสากลใหเ้พิ่มมากขึ้น โดย 

4.1 การสรา้งเครือขา่ยและการขยายพื้นที่การผลติข้าวอินทรีย์ 

4.2 จัดหาปัจจัยการผลิตให้เพียงพอกับการผลิตพชือินทรีย์ 

4.3 การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาผลผลิตข้าวอินทรีย์โดยการใช้งานวิจัย

แบบมีสว่นร่วม 

4.4 การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูป และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากข้าว

อินทรีย ์
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ข้อเสนอแนะ : 

เนื่องจาก โครงการวิจัยนี้ มีกิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติการทดลองใช้คู่มือการ

ประกันคุณภาพ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรมด้วย   ผู้ท าวิจัยมีความเห็นว่า กิจกรรม

การทดลองใชคู้่มือฯ นั้นควรจะต้องน ามาทดลองใช้ ในสภาพที่สอดคล้องกับฤดูกาลที่มีการผลิตจริง

ของพืชแต่ละชนิด แต่ละพื้นที่(ภูมิภาค) และควรที่จะต้องมีปฏิบัติการทดลองใช้คู่มือนี้อย่างน้อย 3 

รอบการผลิต เช่น กรณีการผลิตข้าวนาปีของชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปฏิบัติการทดลอง

ใช้คูม่อืการประกันคุณภาพ นี ้ควรอยู่ในชว่ง เดอืน มกราคม ถึง เดือนมีนาคมของปีถัดไป เป็นต้น 

 

3.1.5 โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ปีที่ 4 

การด าเนินโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ที่แล้วเสร็จใน                    

ปีที่ 4 นั้น มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อสร้างระบบการถ่ายโอนความรู้จากการวิจัย และข้อมูลข่าวสาร      

ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นคลังความรู้ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และวารสารฅนสหกรณ์ เพื่อการ

สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเชิงค่านิยม การปรับกระบวนทัศน์ และการเพิ่มพูนความรู้

ตามกรอบการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม โดยคาดหวังที่จะเปิดโอกาสแก่ผู้น าและ

ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าถึงความรู้และข้อมูลข่าวสาร และเกิดเป็นสังคมข้อมูลข่าวสารเพื่อการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้อย่างตอ่เนื่อง  

กระบวนการด าเนินการได้มุ่งเน้นในการพัฒนาคลังข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่

ส าคัญ ได้แก่ งานวิจัย  บทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ  และข้อมูลข่าวสารจากสถาบันการศึกษา และ

หน่วยวิจัยทั้งในและต่างประเทศ โดยแบ่งการท างานเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนงานจัดท าคลังข้อมูล 

การจัดท าวารสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ตา่งๆ และเว็บไซต์ 

ผลการด าเนินงานในปีที่ 4  ได้จัดท าและเผยแพร่วารสารฅนสหกรณ์ จ านวน                 

6 ฉบับ มีสมาชิกวารสารจ านวน 400 คน มีบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และสถาบันวิจัยทั้ง    

ในและตา่งประเทศ เผยแพรใ่นวารสารทั้งสิ้น 104 บทความ ผลการประเมินความคิดเห็นของสมาชิก

อยู่ในระดับดีมาก ใคร่มีข้อเสนอแนะน าให้มีการน าเสนอบทความด้านเศรษฐศาสตร์ที่สหกรณ์ควรรู้

และสามารถน าไปปฏิบัติได้ และอยากให้ลงบทความเกี่ยวกับขบวนการสหกรณ์ในต่างประเทศอย่าง

ต่อเนื่อง  

ผลการพัฒนาคลังขอ้มูล ซึ่งได้จัดท าใน 2 แนวทางได้แก่คลังข้อมูลเพื่อการสืบค้น

ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  มีรายงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่ จ านวน 46 รายการ  บทความน าเสนอ 

จ านวน 108 บทความ  วีดีทัศน์ออนไลน์ จ านวน 12 เรื่อง แคตตาล็อคออนไลน์ของสินค้าโครงการ

ร้าน Farmer Shop 641 รายการ นอกจากนั้นยังได้พัฒนาเครือข่ายสังคมออนไลน์ในรูปของเฟสบุ๊ค 

และ บล็อกเรียนรู้ส าหรับเครือนักวิจัย  เครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์  เครือข่าย Farmer  Shop ฯลฯ 
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โดยมีผู้สนใจเข้าสืบค้นเฉลี่ยเดือนละ 2,279 ราย  รวม 34,188 ราย และมีผลการประเมินความ

คิดเห็นจากผู้ใชบ้ริการอยู่ในระดับดีมาก 

เอกสารสิ่งพิมพ์เพื่อการเผยแพร่มีจ านวนทั้งสิ้น 19 รายการ ประกอบด้วย                  

พ็อคเก็ตบุ๊ค “ท าสหกรณ์ให้เป็นทางเลือกของประชาชน” และ “ท าไม ระบบสหกรณ์จ านวนมาก                 

จึงส าเร็จหรือล้มเหลว? บทวิเคราะห์การสหกรณ์เชิงระบบ” วารสารฅนสหกรณ์ คู่มือผู้ตรวจสอบ

กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ช านาญการ บทความวิชาการ “Farmer Shop as a business 

model for sustainability” และ “Value network: A strong strategic intent for Co-operatives 

development in Thailand” และรวมบทความ “Mainstreaming Co-operation: An Alternative 

Conference”  โบชัวร์ Farmer Shop โบชัวร์โครงการของขวัญปีใหม่ โครงการซื้อข้าวจากชาวนา                 

โบชัวร์ประกาศเกียรติคุณ โบชัวร์กรอบทิศทางการด าเนินงานชุดโครงการวิจัย โบชัวร์สถาบัน

วิชาการด้านสหกรณ์ โบชัวร์หลักสูตรชาวนามืออาชีพ วีดีทัศน์ Farmer Shop วีดีทัศน์การขับเคลื่อน

การพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม วีดีทัศนห์ลักสูตรชาวนามืออาชีพ วีดีทัศน์โครงการซื้อ

ข้าวจากชาวนา วีดีทัศนโ์ครงการของขวัญปีใหม่ 

ประเด็นที่เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจ คือ ในรอบ 15 เดือน นั้นได้มีผู้สนใจเข้ามา

เยี่ยมชมศูนย์สารสนเทศ และสืบค้นข้อมูล จ านวน 579 คน ประกอบด้วย นิสิต นักศึกษา ทั้งชาวไทย 

และต่างประเทศ ผู้น าสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร โดยเฉลี่ยจะมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมและขอค า

ปรึกษาหารือ เดือนละ 4 ครั้ง โดยส่วนใหญ่ ได้สืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์ แต่มีความประสงค์จะ

ขอค าปรึกษาจากนักวิจัย และขอความรูเ้พิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดท าเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์                

ในระยะต่อไป  ควรเพิ่มเมนูส าหรับธุรกิจฐานสังคม และองค์ความรู้ที่เชื่อมข้องในเว็บไซด์ และ                 

สื่อเพื่อการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนฐานการวิจัยของชุดโครงการ การพัฒนาการ

สหกรณ์ และการค้าที่เป็นธรรม ที่เปิดพื้นที่ในการวิจัยทางด้านธุรกิจฐานสังคมที่มุ่งแก้ปัญหาความ

เหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ สูก่ารพัฒนาในแนวทางของการค้าที่เป็นธรรม  การพัฒนาคลังข้อมูลในเว็บ

ไซด์ในรูปของ E-book, E-document ที่เกี่ยวข้องกับการค้าที่เป็นธรรม และ ธุรกิจฐานสังคมให้มาก

ขึ้น ตลอดจนการวางระบบการสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายสังคมออนไลน์ และเครือข่ายฅนสหกรณ์ 

เพื่อพัฒนาให้เป็นสังคมฐานความรู้ที่มีบทบาทในการแบ่งปันความรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารใน                

วงกว้าง 

 

3.2 การจัดท าเวทเีผยแพร่แนวคดิธุรกิจฐานสังคมแก่ภาคี 

การจัดเวทีเผยแพร่แนวคิดธุรกิจฐานสังคมแก่ภาคี ในช่วงเวลา 7 เดือน ในระยะรายงาน

ความก้าวหน้าได้ด าเนินการไป 7 ครั้ง มีผู้สนใจเข้าร่วม จ านวนทั้งสิ้น 246 คน และก่อให้เกิด

โครงการความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วย “โครงการถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับความสามารถ
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ของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.  (Smart Farmers ; Smart Officers) สู่การพัฒนาอย่างเป็นองค์

รวมเพื่อการกินดอียู่ดี” และ “โครงการสร้างทางเลือกใหมแ่ก่ชาวนาในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

 

 

3.2.1 การเผยแพร่แนวคิดแก่คณะกรรมการ

บริหารโครงการร้าน Farmer Shop ณ ห้องศูนย์

สารสนเทศสหกรณ์  อาคารวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  

 
 

 

3.2.2 การเผยแพร่แนวคิดแก่เจ้าหน้าที่ส านักงาน

การปฏิ รู ปที่ กิ น เพื่ อ เกษตรกรรม  (ส.ป .ก . )                        

จ านวน 90 คน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ 

ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 

ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จุดมุ่งหมาย : เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ส าหรับการ

วางแผนการด า เนิน โครงการความร่วมมือ                   

4 หน่วยงาน ส.ป.ก.-สกว.-สว.สก.-สวก. ในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจฐานสังคมสู่การบรรลุ

วิสัยทัศนก์ารพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 

  

 
 

 

 

3.2.3 การเผยแพร่แนวคิดแก่ผู้น าขบวนการ

สหกรณ์ในประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 2-5 

เมษายน 2556 ณ กรุ งจาการ์ต้ า  ประเทศ

อินโดนีเซีย 

จุดมุ่งหมาย : เพื่อเผยแพร่แนวคิดและ

รณรงค์หาแนวร่วมในการขับเคลื่อนธุรกิจฐาน

สังคมในกลุ่มประเทศอาเซียน  

ข้อสรุปในการด าเนินการโครงการวิจัย             

น าร่องการศึกษาแนวทางความร่วมมือการ

เชื่อมโยงธุรกิจฐานสังคมไทย-อินโดนีเซีย 
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3.2.4 การเผยแพร่แนวคิดแก่ เจ้าหน้าที่ กรม

ส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ กระทรวงกสิกรรม

และป่าไม้ ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 

ณ  น ค ร ห ล ว ง เ วี ย ง จั น ท น์  ส า ธ า ร ณ รั ฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

จุดมุ่งหมาย : เพื่อเผยแพร่แนวคิดและ

รณรงค์หาแนวร่วมในการขับเคลื่อนธุรกิจฐาน

สังคมในกลุ่มประเทศอาเซียน 

ข้อสรุปในการด าเนินการโครงการวิจัย             

น าร่องการศึกษาแนวทางความร่วมมือการ

เชื่อมโยงธุรกิจฐานสังคมไทย-ลาว 

  

 
 

 
 

 

3.2.5 การเผยแพร่แนวคิดธุรกิจฐานสังคมใน           

กลุ่มนักศึกษาโครงการหลักสูตรการจัดการ            

การพัฒนาชนบท (Master of Rural Development 

Management, MRDM ) หลักสูตรนานาชาติ            

จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น             

เ มื่ อ วั นที่  6  ธั น ว าคม  2555  ณ  ห้ อ งศู น ย์

สารสนเทศสหกรณ์  อาคารวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จุดมุ่งหมาย : เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เกี่ยวกับกรอบคิดและแนวทางพัฒนาธุรกิจฐาน

สังคม เพื่อการกินดีอยู่ดขีองคนในชาติ 

ข้อสรุป : นักศึกษาและอาจารย์จาก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 12 คน ให้ความ

สนใจและจะกลับไปหาลู่ทางการเชื่อมโยงความ

ร่วมมือทางวิชาการ 
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3.2.6 การเผยแพร่แนวคิดธุรกิจฐานสังคมในกลุ่ม

คณาจารย์จากวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต เมื่อวันที่                

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ หอ้งศูนย์สารสนเทศ

สหกรณ์  มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์  และ              

ตลาดสุข ใจ  โรงแรมสามพราน ริ เ วอร์ ไซด์            

อ.สามพราน จ.นครปฐม 

จุดมุ่งหมาย : เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เกี่ยวกับกรอบคิดและแนวทางพัฒนาธุรกิจฐาน

สังคม เพื่อการกินดีอยู่ดขีองคนในชาติ 

ข้อสรุป : คณาจารย์จากวิทยาลัยชุมชน

ภูเก็ต จ านวน 10 คน มีความสนใจเป็นนักวิจัย

ภายใต้ชุดโครงการ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการศึกษา

หารูปแบบการเชื่อมโยงธุรกิจฐานสังคม 

  

 
 

 

3.2 .7 การเผยแพร่แนวคิดธุรกิจฐานสั งคม               

ในโอกาสการประชุมวิชาการในการน าเสนอ

ผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ของนิสิต

นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  ค รั้ ง ที่  7                   

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 มีผู้เข้าเยี่ยมชม 

จ านวน 45 คน 

จุดมุ่งหมาย : เพื่อเผยแพร่แนวคิดธุรกิจ

ฐานสังคมแก่นสิิตและคณาจารย์ 

ข้อสรุป : ผู้เยี่ยมชมบู๊ทมีความคิดเห็นเชิง

สนับสนุนและเห็นว่ามีประโยชน์ในระดับดี 
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3.3 การพัฒนาศูนย์เรยีนรู้มีชวีิต 

ผลการด าเนินการส่งเสริมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้มีชีวิต ภายใต้การสนับสนุนของทีม

ประสานงานกลางกับทีมวจิัยเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยแก่ผู้สนใจ จ านวน 4 แหง่ ประกอบด้วย 
 

3.3.1 ศูนย์เรยีนรู้มีชวีิตข้าวคุณธรรม 

นับตั้ งแต่ปีพ .ศ.  2549 ที่ กลุ่ ม

ชาวนาคุณธรรม ได้ใช้กระบวนการวิจัยมา

แก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ า โดยบูรณาการ

น าเอาเอกลักษณ์ที่มีอยู่เดิม คือ “ศีลเด่น 

เป็นงาน ชาญวิชา” ควบคู่กับการสร้าง 

แบรนด์ข้าวคุณธรรม และการสร้าง

พันธมิตรธุรกิจเพื่อน าผลผลิตกระจายสู่

ผูบ้ริโภคเปูาหมาย 

ณ วันนี้ “ข้าวคุณธรรม” กลายเป็น

ภูมิปัญญาของกลุ่มชาวนาที่สร้างสรรค์

ทางเลือกแก่ชาวนาในการผลิต การ

จ าหน่าย และการมีชีวติความเป็นอยู่ที่คนในสังคมสนใจไปเรียนรู้ 

 

3.3.2 ศูนย์เรยีนรู้มีชวีิตกลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ 

ด้วยตระหนักดีเรื่องการท าสวน

ผลไม้อย่างยั่งยืนและการธ ารงรักษาสวน

ผลไม้คุณภาพ ในแหล่งปลูกผลไม้ที่ดีที่สุด

ของประเทศ พ่อวิชัย ประกอบทรัพย์ และ

ทายาทเกษตรกรชาวสวนผลไม้ ภายใต้

การสนับสนุนของนักวิชาการ ส านักงาน

สหกรณ์ จั ง ห วั ด จั นทบุ รี  สหก รณ์

การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จ ากั ด และ

สหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด ได้

รวมตัวกันเป็นกลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ 

ด้วยจิตส านึก “การพึ่งพาและร่วมมือกัน” กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ จึงเป็นศูนย์

เรียนรู้มีชีวติที่จะช่วยจรรโลงใหค้นในสังคม โดยเฉพาะเยาวชนได้มองเห็นความส าเร็จอย่างเป็นองค์รวม

ระหว่างวิถีอาชีพ และวิถีชีวติ 
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3.3.3 ศูนย์เรยีนรู้ตลาดสุขใจ 

“ตลาดสุขใจ” เป็นแหล่งเรียนรู้มี

ชีวิตทีเ่กษตรกร และผูบ้ริโภคที่เห็นคุณค่า

ในเรื่องอาหารปลอดภัย และเกษตร

อินทรีย์  ผ่ านกลไกของตลาดนัดซึ่ ง

ด าเนินการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 

โรงแรมสวนสามพราน ในฐานะที่

ถูกมอบหมายจากภาคีกลุ่มธุรกิจเชิง

คุณค่าสามพรานให้เป็นแกนน าสู่  “ภาคี

ทุกคนมีจิตส านึกเกษตรอินทรีย์ โดยมีสวนสามพรานเป็นเสาหลักในการให้ความรู้ และปัญญาไปสู่

ความกินดีอยู่ดี มีความสุขถ้วนหน้า” ได้ร่วมมือกับภาคี ประกอบด้วยหน่วยงานราชการในจังหวัด 

โรงเรียน และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ใน อ.สามพราน เพื่อสานฝันให้ประเทศไทย มีศูนย์เรียนรู้ “ตลาดสุข

ใจ” ในการเผยแพร่วัฒนธรรมการเรียนรู้สูเ่กษตรอินทรีย์แก่ผูส้นใจทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 
 

3.3.4 ศูนย์เรยีนรู้มีชวีิต Farmer Shop 

โครงการร้าน Farmer Shop เป็นตัวแบบธุรกิจ

ทางเลือกที่ได้ถูกออกแบบให้ผู้ผลิต และผู้บริโภคมาเป็น

เจ้าของร่วมกัน โดยการน าชุดความรู้การบริหารจัดการ

โซ่อุปทานอย่างบูรณาการมาใช้ในธุรกิจภายใต้สโลแกน 

“ไม่ได้หวังที่ก าไร แค่อยากให้เป็นลูกค้าประจ า” ซึ่งช่วย

รณรงค์ให้คนไทยตระหนักเห็นความส าคัญของแบรนด์ 

Farmer Shop ที่เป็นทางเลือกของคนไทยในการพัฒนา

ระบบธุรกิจจากต้นน้ า กลางน้ า สู่ปลายน้ า เพื่อจ าหน่ายสินค้าคุณภาพ ราคาเป็นธรรม แก่ผู้บริโภคที่

เป็นสมาชิก อีกทั้งยังช่วยลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงตลาดและกลุ่มเปูาหมายของผู้ประกอบการ 

SMEs และOTOP ที่เผชิญหน้าในปัจุจบัน 

ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต Farmer Shop ได้ด าเนินการในลักษณะของศูนย์เรียนรู้เคลื่อนที่เพื่อการ

เผยแพร่ตัวแบบธุรกิจร้านค้าชุมชนใหแ้ก่ผูส้นใจในช่วงรายงานความก้าวหน้า ได้แก่ 

    
ศูนย์เรียนรู้มีชวีิต Farmer Shop  

ณ ThaiPBS 

ศูนย์เรียนรู้มีชวีิต Farmer Shop  

ณ คณะเศรษฐศาสตร์ 
ศูนย์เรียนรู้มีชวีิต Farmer Shop  

ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
ศูนย์เรียนรู้มีชวีิต Farmer Shop  

ร่วมกับสภาข้าราชการภายใต้

โครงการซือ้ข้าวจากชาวนา 
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3.4 ข้อเสนอส าหรับการบรหิารจัดการระบบสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกิจฐานสังคม 

เพื่อให้การเผยแพร่ชุดความรู้เกี่ยวกับตัวแบบธุรกิจฐานสังคมแพร่หลายแก่คนในสังคมใน

วงกว้างให้ได้รับรู้ มีความเข้าใจและตระหนักเห็นความส าคัญและใช้ธุรกิจฐานสังคมเป็นกลไกในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามกรอบการพัฒนาธุรกิจฐานสังคมระหว่างปี 2556-2559 

สู่การบรรลุเปูาหมาย “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความเสมอภาค เป็นธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ

เปลี่ยนแปลง” ควรด าเนินการดังนี ้(รูปที่ 3.1)  
 

 
 

รูปที่ 3.1 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกิจฐานสังคม 

 

3.4.1 การพัฒนาคลังความรู้เพื่อการเผยแพร่ผ่านเครอืข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ 

ในปัจจุบันคลังความรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ได้จัดท าบนเว็บไซต์ของ

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ www.cai.ku.ac.th ประกอบด้วย 

1) บทความจ านวน 103 เรื่อง 

 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2 ตัวอย่างบทความที่น าเสนอในคลังความรู้ 

http://www.cai.ku.ac.th/
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2) Facebook นักวิจัย  http://www.facebook.com/webrar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Facebook Farmer Shop http://www.facebook.com/farmershopku 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4) Facebook ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ ์http://www.facebook.com/auditorcai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/webrar
http://www.facebook.com/farmershopku
http://www.facebook.com/auditorcai
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5) เมนูศูนย์เรียนรู้มีชีวติมี 5 เมนู  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรม ศูนย์เรียนรู้ตลาดสุขใจ 

  
ศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ ศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop 

 

3.4.2 วารสารฅนสหกรณ์/สื่อและเอกสารเพื่อการเผยแพร่ 

การเผยแพร่บทความที่เกี่ยวกับธุรกิจฐานสังคมผ่านวารสารฅนสหกรณ์ในระหว่าง

เดือนพฤศจิกายน 2555-พฤษภาคม 2556 มีจ านวน 30 บทความ เผยแพร่ในกลุ่มสมาชิกวารสาร

จ านวน 330 คน/สหกรณ์ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย จ านวน 11 แห่ง พระสงฆ์ จ านวน 23 รูป สื่อ

และเอกสารเพื่อการเผยแพร่ จ านวน 14 รายการ 
 

     
วารสารฅนสหกรณ์ ฉ.18 วารสารฅนสหกรณ์ ฉ.19 คู่มือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ คู่มือการถ่ายโอนความรู้

จากการวิจัย 

การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

น าการเปลี่ยนแปลง 
     

     
การจัดการสอ. โบชัวร์โครงการของขวัญ 

ปีใหม่ 
โบชัวร์การดูแลสุขภาพด้วยพืช

สมุนไพร 
โบชัวร์ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต โบชัวร์ SHOs System 
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ศูนย์เรียนรู้ตลาดสุขใจ ศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรม 

  
ศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ ศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop 

 

3.4.3 ศูนย์เรยีนรู้มีชวีิต/ศูนย์เรยีนรู้เคลื่อนที ่

1) ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตด าเนินการโดยชุมชนที่เป็นภาคีเครือข่ายการวิจัยของชุด

โครงการมีจ านวน 4 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรม ศูนย์เรียนรู้ตลาดสุขใจ ศูนย์เรียนรู้

กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ และศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop (ได้กล่าวรายละเอียดไว้ในหว้ข้อ 3.3) 

2) ศูนย์เรียนรู้เคลื่อนที่ (Mobile Learning Center) ด าเนินการโดยทีมประสานงาน

กลาง โดยจะจัดในรูปของบู๊ทน าเสนอแนวคิด กระบวนการท างาน ตลอดจนการน าเสนอให้

กลุ่มเปูาหมายเห็นคุณค่าและประโยชน์ที่เกิดจากการด าเนินการธุรกิจฐานสังคม ซึ่งถือเป็นการเปิด

โอกาสการเข้าถึงระบบสารสนเทศแก่ผูส้นใจใหก้ว้างขวาง และสามารถจูโ่จมเข้าถึงเปูาหมายในเชิงรุก 
 

3.4.4 เวทปีระชุม/เสวนา 

 การใช้เวทีประชุม/เสวนาเพื่อเผยแพร่ชุดความรู้เกี่ยวกับธุรกิจฐานสังคมนั้น จะ

ด าเนินการอย่างต่อเนื่องกับกลุ่มเปูาหมายตามกรอบการวิจัย ซึ่งในช่วงของรายงานความก้าวหน้าได้

ด าเนินการกับกลุ่มเปูาหมายนักวิจัย ผู้ประกอบการ SMEs OTOP ครูผู้สอนในอาชีวศึกษา เครือข่ายนัก

สหกรณ์ และผูน้ าชุมชน 
 

3.5 ข้อเสนอโครงการวิจัยใหม่ 

ผลการศึกษาลู่ทางความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศในการด าเนินการ

โครงการวิจัยพัฒนาธุรกิจฐานสังคมที่อยู่ระหว่างด าเนินการเพื่อเซ็นสัญญาวิจัยมี 2 โครงการ ได้แก่  
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3.5.1 โครงการแนวทางการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าโดยใช้กลไกธุรกิจฐานสังคม: 

กรณศึีกษา เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร 
 

1. ความเป็นมา 

ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจในการจัดที่ดินและที่อยู่อาศัยให้เกษตรกรคุ้มครองที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาความรู้และขีดความสามารถเกษตรกร เร่งรัด

พัฒนาธุรกิจการเกษตรโดยการพัฒนาสถาบันเกษตรกรในด้านธุรกิจ ปัจจุบัน ส.ป.ก. จัดที่ดินให้กับ

เกษตรกรไปแล้วกว่า 2.4 ล้านราย เนื้อที่กว่า 34 ล้านไร่ ปัญหาที่ผ่านมาคือผู้ที่ได้รับจัดสรรที่ดินท า

กินจ านวนมากที่ไม่ได้ใชท้ี่ดนิให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสทิธิภาพหรอืท าการเกษตรแล้วขาดทุนท า

ให้เกษตรกรขาดความมั่นใจในอาชีพเกษตรกร ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้ที่ได้รับจัดสรร

ที่ดนิท ากินเหล่านั้นขาดความรูแ้ละทักษะทางเกษตรกรรม ขาดการจัดการที่เหมาะสม 

ส.ป.ก.จงึมแีนวนโยบายที่จะยกระดับความสามารถของเกษตรกรในเขตปฏิรูป

ที่ดนิให้มขีีดความสามารถในการใชท้ี่ดนิเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งมีจิตส านึกในการพึ่งพาและ

ร่วมมือกันและการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสถาบันเกษตรกรที่จะเป็นกลไกส าคัญในการให้บริการแก่

สมาชิก เพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน แหล่งปัจจัยการผลิตและตลาด เพื่อการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม

แก่สมาชิกที่เป็นเกษตรกร และผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

ด้วยการประสานงานของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อการ

น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (สว.สก.) ในฐานะหน่วยงานวิจัยภายใต้

การสนับสนุนของสกว. จึงได้มีโอกาสได้จัดเวทีหารือร่วมกับส.ป.ก. และในที่สุดได้จัดท าเป็นบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  (ส.ป.ก.-สว.สก.-สกว.-สวก.) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 

2556 ณ ห้องก าพล อดุลวิทย์ โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ 

การพัฒนาตัวแบบธุรกิจที่มีการบริหารจัดการโซ่อุปทาน เพื่อน าประโยชน์สู่สมาชิกและชุมชน เพื่อ

น าไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มในการใช้ประโยชน์ที่ดินและเป็นไปในแนวทางการพัฒนาที่

ยั่งยืน 

เพื่อสานต่อนโยบายของสกว.ในการต่อยอดการวิจัย และการขับเคลื่อน

ภารกิจของส.ป.ก. โดยใช้ทุนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาตัวแบบธุรกิจฐานสังคมของชุด

โครงการฯ การด าเนินการโครงการวิจัยในครั้งนี้ จึงจะเป็นไปภายใต้แผนความร่วมมือการวิจัย

ระหว่าง ส.ป.ก.-สว.สก.-สกว. โดยเป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี ระหว่างปี 2557-2559 
 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อศกึษาแนวทางการยกระดับสมรรถนะของเกษตรกรในแนวทาง การ

ท าการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP)  
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2.2 เพื่อศกึษารูปแบบของสถาบันเกษตรกรที่เหมาะสมในการเป็นกลไกการ

สร้างคุณค่าและมูลค่า เพิ่ม และการน าผลผลติการเกษตรเข้าสู่ตลาดอย่างเหมาะสม 

2.3 เพื่อใหข้้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร 

และการเตรยีมความพร้อมในการก้าวสู่การเปิดเสรีอาเซียน 
 

3. ผลงานวิจัยที่คาดหวัง 

3.1 เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะใน 3 มิติ ทั้งจิตส านึก การ

พึ่งพาและร่วมมือกัน การปรับวิธีคิดในการท าการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice) และการ

เพิ่มพูนความรูแ้ละทักษะเกี่ยวกับโซ่อุปทานสินคา้เกษตร 

3.2 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมของส.ป.ก.ที่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ มีความรู้ 

ทักษะและประสบการณ์ในเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม การวางแผนกลยุทธ์ในการ

ส่งเสริมเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่น การจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ เพื่อใช้เป็น

กลไกในการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มพึ่งพาตนเองและร่วมมือกัน เพื่อการลดข้อจ ากัดในการ

ประกอบอาชีพการเกษตรและการเข้าถึงตลาด 

3.3 ได้ตัวแบบธุรกิจที่ เป็นกลไกในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ-สังคมของ

เกษตรกร 

3.4 ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายแก่ส.ป.ก.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนด

นโยบายส่งเสริมเกษตรกรสู่การกินดีอยู่ดี 

 

4. กรอบคิดการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้จะเป็นไปภายใต้กรอบคิดการพัฒนาตัวแบบธุรกิจฐานสังคม

และกรอบ Strategic framework ในการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยกลไกธุรกิจฐานสังคม 
 

4.1 กรอบคิดการพัฒนาตัวแบบธุรกิจฐานสังคม (รูปที่ 3.2) 

กระบวนการขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคม ประกอบด้วย 

1) การสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในรูปแบบของหุ้นส่วนหรือ

พันธมิตร (Partnership Interaction) ภายใต้คา่นิยมหรือปณิธานรว่ม 

2)   การเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่ างกันของภาคี เครือข่ าย 

(Complementary Relationship) โดยใช้กิจกรรมร่วมและการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกันอย่าง

ต่อเนื่อง 

3)  การมมีุมมองร่วมกัน (Common Perception) ภายใต้การจัดการความรู้ 

และกลไกของเวทีถอดบทเรียน การศึกษาจากตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดี 
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4)  การก าหนดวิสัยทัศน์ร่วม (Common Vision) โดยใช้เวทีระดมความคิด

ในการมองอนาคตร่วมกัน เพื่อน าไปสู่การวางแผนการท างานร่วมกัน ภายใต้กรอบระบบคุณค่า

การค้าที่เป็นธรรม และแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

5)  การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเครือข่าย (Participatory) ด้วยการ

พัฒนาโครงสรา้งการขับเคลื่อนการด าเนินงานเครือขา่ยสู่เปูาหมายร่วม 

6)  การร่วมมือกันของภาคีเครือข่าย (Cooperation Among Partnership) 

ด้วยการก าหนดเงื่อนไข ข้อตกลงของภาคีในการขับเคลื่อนแผนการด าเนินการของเครือขา่ย 

7)  การก าหนดผลประโยชน์หรือเปูาหมายร่วมของภาคีเครือข่าย (Mutual 

Benefits) เพื่อให้เกิดการเสรมิพลังซึ่งกันและกัน โดยต้องมีกลไกการติดตามประเมิลผลเพื่อน าข้อมูล

ปูอนกลับไปปรับปรุงในระยะตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2 กรอบแนวคิดการพัฒนาธุรกิจฐานสังคม 

 

4.2 กรอบยุทธศาสตร์ (Strategic Framework) ในการขับเคลื่อนการพัฒนา โดย

ใช้กลไกธุรกิจฐานสังคมสู่การบรรลวุิสัยทัศน์ร่วม (รูปที่ 3.3)  
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รูปที่ 3.3 กรอบยุทธศาสตรใ์นการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยกลไกธุรกิจฐานสังคมสู่วิสัยทัศนร์่วม 

 

5. วิธีการวจิัยและการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยจะเป็นไปในรูปแบบของการวจิัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยทีม

ประสานงานกลางจะท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าแก่นักวิจัย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ส .ป.ก.และ

เกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการวิจัย ซึ่งการด าเนินการวิจัยจะประกอบด้วยขั้นตอนที่

ส าคัญดังนี้ 

ขั้นที่หน่ึง : การประชุมเชงิปฏิบัติการเพื่อช้ีแจงท าความเข้าใจในกรอบแนวคิด

และกรอบการด าเนินการเชิงยุทธศาสตร ์(Strategic Framework) แก่เจ้าหน้าที่ส.ป.ก.และเกษตรกรที่

มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ 

ขั้นที่สอง : การจัดท าข้อเสนอโครงการ แผนการด าเนินการวิจัย และตัวชี้วัด

ความส าเร็จของโครงการ เพื่อน าเสนอผา่นการคัดสรรโดยทีมประสานงานกลาง 
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ขั้นที่สาม : การด าเนินการโครงการวิจัยภายใต้การให้ค าปรึกษาแนะน าของผู้

ประสานงานและผูท้รงคุณวุฒิ 

ขั้นที่สี่ : การติดตาม/ประเมินผลของผู้ประสานงาน/ผู้ทรงคุณวุฒิ และ

รายงานผลการด าเนินการเพื่อน าเสนอคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงตามกรอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ก าหนด 

ขั้นที่ห้า : การปรับแผนการวิจัยเพื่อให้มีความเหมาะสมในช่วงการวิจัยปีที่ 2 

และปีที่ 3 

ขั้นที่หก : การจัดประชุมเชงิปฏิบัติการเพื่อการถอดบทเรียนที่ได้จากการวิจัย

เพื่อน าไปขยายผลในพืน้ที่อื่นและจัดท าขอ้เสนอเชิงนโยบาย 

6. แผนการวิจัย 3 ปี (ปี 2557-2559) 
 

กิจกรรม 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     
1. การจัดประชุมเตรียมการวัย/

ประสานงานผู้เกี่ยวข้องที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการวิจัย 

                

2. การประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อ
น าเสนอโครงการของเจ้าหน้าท่ี
ส.ป.ก. 
2.1 กลุ่มโครงการวจิัยการส่งเสริม

การท าการเกษตรที่ดีแก่
เกษตรกร 

2.2 กลุ่มโครงการวจิัยการพัฒนาตวั
แบบธุรกิจฐานสังคมในกลุ่ม
เกษตรกร 

                

3. การปรับปรุงข้อเสนอโครงการและ
การเตรียมความพร้อมของนักวิจัย 

                

4. การด าเนินการวิจัย                 
5. การติดตามหนุนเสรมิแก่นักวิจยัใน

พื้นที ่
                

6. การจัดท ารายงานความก้าวหน้า/
รายงานฉบับสมบูรณ ์

                

 

3.5.2 โครงการแนวทางการเชื่อมโยงเครอืข่ายธุรกิจฐานสังคมไทย-ลาว 

1.  หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยเป็นประเทศผู้น าด้านการส่งออกสินค้าเกษตรอาหารอันดับที่ 3 

ของโลก และเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียน โดยสามารถผลิตอาหารที่ส าคัญเลี้ยงประชากรโลกได้ 250 

ล้านคน หรือ 4 เท่าของประชากรของประเทศ และการส่งออกอาหาร คิดเป็นร้อยละ 80 ของ
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ผลผลิตประเทศ (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2550) โดยข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย

ระบุว่าลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของไทยคือ ประเทศจนี รองลงมาเป็นญี่ปุุน และสหรัฐอเมริกา ตามล าดับ 

และพบว่าในปัจจุบันมูลค่าการส่งออกของไทยไปประเทศกลุ่มอาเซียนนั้นมากกว่ามูลค่าการส่งออก

ไปสหรัฐฯ กับญี่ปุุนรวมกันประมาณ 10% โดยมีข้อสังเกตว่าอาจมีสาเหตุมาจากการเติบโตของ

เศรษฐกิจจีนและอาเซียน และการย้ายฐานการผลิตจากสหรัฐฯ และญี่ปุุนมายังประเทศจีนและ

อาเซียนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร มีมูลค่าการส่งออก

รวมกันคิดเป็นร้อยละ 17.8 ขณะที่สินค้าอุตสาหกรรม มีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 76.9 (ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย, 2550) บทวิเคราะหข์องกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้ชี้ให้เห็นโอกาสของไทยใน

การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน มดีังนี้ 

 ภาษีน าเข้าเป็นศูนย์ ซึ่งจะท าให้การน าเข้าวัตถุดิบ สินค้ากึ่งส าเร็จรูป จาก

แหลง่ผลิตใน AEC ที่มคีวามได้เปรียบด้านราคาและคุณภาพ 

 กรอบคิดส าหรับการรวมตลาดของ 10 ประเทศเป็นหนึ่ง ท าให้ตลาดใหญ่ขึ้น 

ซึ่งส่งผลดีต่อการร่วมมือกันในกลุ่มประเทศอาเซียน ส าหรับการสร้างอ านาจการต่อรองและโอกาส

ในการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพจากการมขีนาดการผลิตที่เหมาะสม 

 การลงทุนในอาเซียนท าได้โดยเสรี สามารถย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่

เหมาะเป็นแหล่งผลติซึ่งมีคา่แรงงานและปัจจัยการผลิตถูกกว่า 

 การสร้างโอกาสในการใช้ฐานการผลิตร่วมในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา 

สปป.ลาว พม่า และเวียดนาม) โดยไทยเป็นผู้น า (Least Developed Countries : LDCs)  

 ระบบโลจสิติกส์ในภูมภิาคสะดวกขึ้นและมีค่าใช้จ่ายต่ าลง 

 การท าข้อตกลงทางการค้าในรูปแบบของ FTA อาเซียน เช่น ASEAN+1, +3, 

+6 ท าให้มคีวามได้เปรียบเรื่องภาษีน าเข้ากว่าคู่แขง่ทางการค้าอื่นที่อยู่นอกอาเซียน 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพจิารณาถึงผลกระทบ (อุปสรรค) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น พบว่า

มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดคู่แข่งใหม่ในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งคู่แข่งทางการค้าจะสามารถเข้ามา

แข่งขันในเขตแดนการค้าของไทย และไทยอาจถูกแย่งแรงงานฝีมือไป พร้อมกับส่วนแบ่งการตลาด

จากผู้มีความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ของคู่แข่งทาง

การค้า 

ด้วยตระหนักดีถึงสถานการณ์ที่เป็นโอกาสและอุปสรรคดังกล่าวข้างต้น การ

ศกึษาวิจัยในครั้งนี้จึงมุ่งด าเนนิการในแนวทางของการมองกรอบวิสัยทัศนใ์หม่ในการใช้ประโยชน์จาก

ทุนความรู้ของชุดโครงการการขับเคลื่อนการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม โดยเฉพาะการน าตัว

แบบธุรกิจฐานสังคม (SEE) และชุดความรู้การเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า (Value Network Building) 

การบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ (Integrated Supply Chain Management) ซึ่งเป็นตัว
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แบบธุรกิจที่เกิดจากกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ใหมข่องพันธมิตรธุรกิจ (Strategic partner) ที่มา

ร่วมมือกันเพื่อการบรรลุเปูาหมายร่วมและการเสริมพลังกันในการด าเนินธุรกิจภายใต้โซ่คุณค่า 

(Value chain) ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่น าคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่ม ไปสู่ผู้บริโภคใน

ชุมชนและสังคมในทิศทางของการค้าที่เป็นธรรม (Fair trade) 

ในเบือ้งตน้ได้มีการประชุมเจรจาหารอืกับหัวหนา้แผนกกลุ่มสหกรณ์และธุรกิจ

กสิกรรม กรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ กระทรวงกสิกรรมและปุาไม้ ของ สปป.ลาว ซึ่งมี

แนวนโยบายในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรและส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกร /

สหกรณ์ เพื่อแสวงหาแนวทางการยกระดับความสามารถของเกษตรกรในการน าผลผลิตสู่ตลาดทั้ง

ภายในและต่างประเทศ โดยทั้งสองฝุาย คือ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ กรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ กระทรวงกสิกรรมและปุาไม้ 

ของ สปป.ลาว มีความสนใจร่วมกันในการพัฒนาตัวแบบธุรกิจฐานสังคม (SEE) เพื่อใช้เป็นกลไกใน

การส่งเสริมอาชีพเกษตรกร และการเชื่อมโยงสู่ตลาดในระดับภูมิภาค ดังนั้นจึงนับเป็นโอกาสดี

ส าหรับการวิจัยเพื่อศึกษาหาแนวทางในการขยายโอกาสส าหรับการเชื่อมโยงธุรกิจการเกษตรไทย-

ลาว เพื่อเตรียมความพรอ้มการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อศึกษารูปแบบธุรกิจที่เหมาะสม สามารถเชื่อมโยงการส่งเสริมการ

ผลติในระดับเกษตรกรและการน าผลผลิตสูผู่บ้ริโภคคนสุดท้าย 

2.2  เพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาเกษตรกรให้มีการผลิตที่ได้

มาตรฐานคุณภาพเพื่อความพร้อมในการก้าวสู่ Global Value Chain 

2.3 เพื่อศกึษาแนวทางเชิงกลยุทธ์ เตรียมการพัฒนาสู่ Global Value Chain 
 

3.  การตรวจเอกสาร 

 3.1 Meine Pieter Van Digk and Jacques Triemekens (2012)) กล่าวว่า Global 

Value Chain คือ การเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตในท้องถิ่นสู่ผู้บริโภคคนสุดท้ายในตลาดต่างประเทศ 

3.2 Meine Pieter van Dijk (2012) ชี้ว่าการใช้กลไกของพันธมิตรธุรกิจในการ

ยกระดับการพัฒนาโซ่คุณค่าของระบบโซ่อุปทานนี้เป็นปาล์มในมาเลเซีย Meine Pieter van Dijk 

ชีใ้ห้เห็นว่าพันธมิตรธุรกิจขึน้มามีบทบาทส าคัญในระบบเศรษฐกิจและการยกระดับไปสู่การพัฒนาโซ่

คุณค่า ซึ่งเนเธอแลนด์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ได้เริ่มพัฒนาโซ่คุณค่าของน้ ามันปาล์มมาตั้งแต่ปี 

2545 โดยมีจุดมุง่หมายที่จะลดข้อจ ากัดในธุรกิจน้ ามันปาล์มและการก้าวสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจ

ยุโรป อย่างไรก็ตาม การจัดการความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนก่อให้เกิดปัญหาและพันธมิตรธุรกิจมาเลเซีย

ก็ตัดสินใจถอนตัว จากพันธมิตร โดยหลังจากได้มีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงาน
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ระหว่างพันธมิตรธุรกิจ ก็ชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยส าคัญคือ ภูมิหลังของพันธมิตร ทรัพยากร และ

ความสามารถของพันธมิตร การปฏิบัติตามบทบาทที่วางกรอบไว้ร่วมกัน ตลอดจนกฎระเบียบ และ

ระบบความรับผดิชอบ 

3.3 Jacques H. Trienekens (2012) ได้ศึกษา embedded ในโซ่คุณค่า ซึ่งเน้น

ไปที่ตลาดทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนสถาบัน ชี้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในโซ่คุณค่าจะต้องให้

ความสนใจในเรื่องการสร้างคุณค่าในตัวผลิตภัณฑ ์ความสัมพันธ์ที่เป็นไปในทิศทางของธรรมาภิบาล

ซึ่งกันและกัน และการเลือกชอ่งทางการตลาดที่แตกต่าง 

3.4 Michael E. Porter (1990) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาโซ่คุณค่า ได้แก่ 

โครงสรา้งพื้นฐานทางกายภาพ ทรัพยากรมนุษย์ที่มคีวามรู ้เทคโนโลยี 
 

4.  กรอบแนวคิดการวจิัย 

การวิจัยในครั้งนี้จะเป็นไปภายใต้กรอบแนวคิดการยกระดับการสร้างคุณค่า

และมูลค่าเพิ่ม 4 ประการ ได้แก่ การท าการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การด าเนินธุรกิจบน

การพึ่งพาและร่วมมือกัน การค้าที่เป็นธรรม และอาหารปลอดภัย ซึ่งมีองค์ประกอบในขั้นตอนการ

วิจัยที่น ามาพิจารณาใน 5 ประการ ได้แก่ (รูปที่ 3.4) 

4.1 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ เกี่ยวข้อง ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ ที่เกี่ยวข้อง 

4.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในมิติของจิตส านึก วิธีคิด ความรู้และ

ทักษะที่เกี่ยวข้อง 

4.3 การก าหนดยุทธศาสตร์ส าหรับรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง ภายใต้โซ่คุณค่าสู่เปูาหมาร่วม 

4.4 การจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการด้วยการเชื่อมโยงพันธมิตรธุรกิจสู่

เปูาหมายร่วม 

4.5 การด าเนินการเพื่อการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม เพื่อยกระดับการผลิต

สินค้าในระดับผู้ผลิต ไปสู่การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าแก่ผูเ้กี่ยวข้อง จนถึงผูบ้ริโภคคนสุดท้าย 
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รูปที่ 3.4 กรอบคิดการยกระดับการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม (ประยุกต์จาก J.E. Austin 

Associates, Inc., จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย) 

 

5.  กระบวนการวิจัย 

การด าเนินการวิจัยจะเป็นไปในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน

ร่วม ซึ่งประกอบด้วยการด าเนินการที่ส าคัญ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 

5.1 การก าหนดยุทธศาสตร์ โดยใช้วิธีการ SWOT Analysis ส าหรับการ

ขับเคลื่อนการปรับปรุงสภาพแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การด าเนินการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการเป็นโซ่คุณค่าเพื่อน าไปสู่

การสรา้งคุณค่าและมูลค่าเพิ่มส าหรับสินคา้เกษตร  

5.2 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทาง

กายภาพ กฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวข้อง 

5.3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับสมรรถนะในมิติของ

จิตส านึก วิธีคิด ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโซ่คุณค่า สู่การบรรลุเปูาหมายการสร้าง

คุณค่าและมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตร 

5.4 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการให้เกิด

เป็นความสัมพันธ์ใหม่ในระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ภายใต้โซ่อุปทานในทิศทางที่จะก่อให้เกิดคุณค่าและ

มูลค่าเพิ่มทั้ง 4 ประการ 

5.5 การด าเนินการและตดิตาม ประเมินผล ตัวช้ีวัดคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม 
 

6.  ผลงานวิจัยที่คาดหวัง 

รูปแบบของการเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยใช้

ทุนความรู้เดิมจากชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 
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7. แผนการวิจัย 3 ปี  (ปี พ.ศ. 2557 – 2559) 
 

กิจกรรม 
ปี พ.ศ. 2557 พ.ศ. 

2558 
พ.ศ. 
2559 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- การประสานงานระหว่างนักวิจัย ไทย – สปป.ลาว               
- การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา               
- การปรับปรุงโครงสรา้ง               
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์               
- การจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ 
  (การสร้างพันธมิตรธุรกิจในโซ่อปุทาน) 

              

- การวางแผนธุรกิจ               
  การผลติสินคา้ (วัตถุดิบ)               
  การก าหนดมาตรฐาน               
  การก าหนดข้อตกลง/เป้าหมายความส าเร็จ               

- การด าเนินการ/การติดตาม ประเมินผล               
- การวิเคราะห์ผลการด าเนินการวิจัย               
- การจัดท ารายงานวิจยั               

  รายงานความก้าวหน้า               
  รายงานฉบับสมบูรณ ์               

 
 

3.6 ผลการประชุมหารอืแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมในต่างประเทศ 

3.6.1 ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย ณ ประเทศอินโดนีเซีย
ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2556 

สืบเนื่องจากการด าเนินการชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการ

สหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” ระยะที่ 6 ได้ก าหนดกรอบแนวทางการวิจัยออกเป็น 2 กลุ่มงาน 

ได้แก่ กลุ่มงานวิจัยพัฒนาระบบสนับสนุนธุรกิจฐานสังคม และกลุ่มงานวิจัยศึกษาแนวทางการ

พัฒนาธุรกิจฐานสังคม/สหกรณ์ สู่การสร้างพันธมิตรธุรกิจในต่างประเทศ เพื่อความยั่งยืนในการ

ด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ การเตรียมความพร้อมส าหรับการก้าวสู่การเปิดเสรีอาเซียน โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานขบวนการสหกรณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานสหกรณ์กับ

หน่วยงานในขบวนการสหกรณ์ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อน าข้อมูล ความรู้จากการพัฒนาขบวนการ

สหกรณ์ในประเทศอินโดนีเซียมาพัฒนางานวิจัยด้านสหกรณ์ และเชื่อมโยงเครือข่ายในการพัฒนา

งานวิจัยด้านสหกรณ์กับประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ 
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1. สถานทูตไทยประจ าประเทศอินโดนเีซีย 

ได้รับฟังการบรรยายสรุปจากทีมงานสถานทูตเกี่ยวกับ ASEAN ร่วมกับทีมกอง

กิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งประเทศอินโดนีเซียมีประชากร 240 ล้านคน มากกว่า

ไทย 5 เท่า และเป็นที่ตัง้ของส านักงานเลขาธิการอาเซียน  

 ตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา อินโดนีเซียครองอันดับหนึ่งการประกอบอาชีพ

ประมงทะเล รองลงไปได้แก่ พมา่ ฟิลปิปินส์ เวียดนาม และไทย อยู่อันดับที่ 5  การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง 

เวียดนามครองอันดับหนึ่ง รองลงไปคือ อินโดนีเซีย ไทยอยู่อันดับที่ 3 ตามด้วยพม่า อันดับที่ 4 

 ประเทศอินโดนีเซีย ตามกฎกระทรวง ยอมให้มีท่าเทียบเรือที่ส าคัญๆ เพื่อ

ส่งออกสินคา้ไปต่างประเทศ ได้แก่ จาการต์า ตันจง ตันจูเประ เกาะสุราเวสี 

 ผลผลิตการเกษตรที่ส าคัญของอินโดนีเซีย คือ กาแฟ มะพร้าวแห้ง ไม้ตัด

ดอก ปัจจุบันผลิตขา้วได้พอเพียง 

 รัฐบาลโดย BULLOCK (The Board of Logistics) มี Food Program แจกข้าว

คนจนทุกเดือน และมีการสั่งขา้วมะลิแดงไว้ 

 ท่ านอัครราชทูต  ดร . ชุมเจตน์  กาญจนเกษร ได้ตอบค าถามนิสิ ต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ว่าคนอินโดนีเซียสนใจและเตรยีมความพร้อมเรื่องการก้าวสู่ ASEAN ในปี 

2558 มากน้อยแค่ไหน ท่านตอบว่า เมื่อเทียบ

กับประเทศไทย ซึ่งหน่วยงานต่างๆ หันมา

รณรงค์เรื่อง ASEAN ดูเหมือนจะมากกว่า

อินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม คนอินโดนีเซียดู

เหมือนจะค่อยๆ ปรับตัว อีกทั้งหน่วยงานรัฐ

และภาคเอกชนก็มีการปรับตัวในการอยู่ในโลก

โ ลก าภิ วั ต น์ ม า น านพอสมคว ร  โ ดยจ ะ

สังเกตเห็นได้จากนโยบายของรัฐที่มีความ

เข้มงวดในเรื่อง NTB (Nontariff Barrier) ส าหรับสินค้าน าเข้า ยกตัวอย่างเรื่องทุเรียนน าเข้าจากไทย 

จะยอมใหน้ าเข้าหลังจากหมดฤดูกาลทุเรียนของอนิโดนีเซียไปแล้ว อีกทั้งยังมีนโยบายส่งเสริม SMEs 

เป็นอย่างมาก ซึ่งจะได้กล่าวในช่วงของรายละเอียดที่ Ministry of SMEs and Cooperatives 
 

2. กระทรวงสหกรณ์อินโดนีเซีย (Ministry of Cooperatives and SMEs)  

Mr.Prijambodo ผู้ช่วย ฝุายผู้ตรวจสอบกิจการและบัญชีสหกรณ์และ SMEs ได้

เล่าให้ฟังเกี่ยวกับสถานการณ์ของสหกรณ์และ SMEs ในอินโดนีเซียว่า สหกรณ์ในอินโดนีเซียแบ่ง

ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ Marketing Coops, Consumer Coops, Service Coops และ Loan+Savings 
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Coops. มีจ านวนทั้งสิ้น 194,000 Coops และอยู่ภายใต้กฎหมายสหกรณ์ ซึ่งกฎหมายฉบับใหม่ (17/12) 

ประกาศใช้เมื่อปี ค.ศ. 2012 

ภายใต้กฎหมายใหม่มีนโยบายส่งเสริมให้สหกรณ์เดิมที่เป็นแบบ Multipurpose 

มาเป็น single propose โดยมีเหตุผลว่าจะท าให้ Loan & Savings Coops มีประสิทธิภาพและเป็นมือ

อาชีพมากขึ้น ส่วนสหกรณ์ประเภทอื่นก็จะได้มุ่งเน้นในเรื่องธุรกิจที่ตนถนัด SMEs ในอินโดนีเซีย มี

สัดส่วนการจา้งงานธุรกิจถึงรอ้ยละ 95 และมีสัดส่วน 58% ของ GDP ในอินโดนีเซียไม่มี Coop Bank 

มีแต่ BOKOPIN ซึ่งสหกรณ์ถือหุน้เพียง 10% อีก 90% เป็นเอกชนมาลงทุน  

นโยบายสนับสนุน SMEs นั้นเป็นไปภายใต้ Guarantee & Institutional Sate and 

Enterprise ตัวอย่างเช่น SME ในด้านเกษตรกรรม รัฐ guarantee เงินกู้ให้แบงค์ 8% Commercial 

Bank รับผิดชอบความเสี่ยง 29% SMEs ในอินโดนีเซียจะจ าแนกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ Food-

Beverage, Agro-Industry และ Handicraft 

รัฐบาลอินโดนีเซียมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาสหกรณ์ โดยประสานงาน

ระหว่างกระทรวงสหกรณ์และ SMEs ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ปี 1992 (The Coop. Law 

1992) ในจ านวนสหกรณ์ 140,000 มีที่ท าการคา้ (trading coop.) ประมาณ 80,000  

ในบรรดาสหกรณ์ 4 ประเภท Mutual Finance Coops เป็นสหกรณ์ที่เข้มแข็ง

และมีสมาคมการค้าของสหกรณ์ ที่เป็นที่รู้จักได้แก่ Rural 

Trading Coops., Association of Indonesia Batic Co-op 

(Gabunjan Koperasi Batin Indonesia/ GKBI) 

The Credit Union (Induk Koparasi 

Kredit/ INKOPDIT) เป็นองค์กรกลางที่มสีมาชิกเป็น 1,200 

Credit Coop groups ทั่วประเทศ มีสมาชิก 250,000 และ 

500,000 Mutual savings group ที่เรียก Arisan group 

เป็นกลุ่มเตรียมการสหกรณ์ กลุ่มเกษตร และกลุ่มสตรี 
 

3. สภาสหกรณ์แห่งอินโดนเีซีย (DEKOPIN)  

เมื่อคราวการประชุม Congress ครั้งที่ 1 ปี 1947 มีผู้แทน 500 คน จากเกาะ

ชวา กาลิมันตัง สุมาตรา และสุราเวสี ก็มีข้อสรุปส าคัญ

ประการหนึ่ง ให้ตั้งองค์กรชื่อ Central Organization of 

Indonesia People’s Coops (SOKRI) ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อ

เป็น Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) หรือสภา

สหกรณ์อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นองค์การอิสระของขบวนการ

สหกรณ์ ตามกฎหมาย ปี 1992 ท าหน้าที่เป็นองค์กร

กลางทั้งใน-ต่างประเทศ มีสาขาระดับจังหวัด เรียก 
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Prouincial Cooperative Council (Dekopinwil) และส านักงานระดับหมู่บ้าน เรียก Dekopinda ปัจจุบัน

มี Dekopinwil 33 จังหวัด – 385 Dekopinda ใน 385 การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสมาชิกของ 

DEKOPIN ตั้งสหกรณ์ขั้นมัธยมและขั้นประถม ตลอดจนสมาชิกของสหกรณ์ในระดับการปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

 ปัจจุบัน DEKOPIN มีสมาชิก 33 ล้าน 194,000 สหกรณ์ ขั้นปฐม 60 ชุมนุม

สหกรณ์ระดับชาติ และ 33 สภาสหกรณ์ระดับจังหวัด 

 จากการพูดคุยกับกรรมการฝุาย Expert ชี้ว่า กฎหมายสหกรณ์ฉบับใหม่ที่

ประกาศใชใ้นปี 2012 นั้น รัฐไม่ใหก้ารสนับสนุนสหกรณ์แต่มุ่งไปที่ SMEs มากกว่า 
 

4. ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ (INDUK KUD)  

Induk KUD จัดตั้งขึ้นในปี 1979 เป็นชุมนุมระดับชาติของ rural coops ใน

อินโดนีเซีย ภารกิจเพื่อสง่เสริมการด าเนินงานของชมรมการสหกรณ์ โดยให้การศึกษาอบรม พัฒนา

ธุรกิจและจัดสวัสดิการแก่สมาชิกในชุมชน Induk KUD ท าธุรกิจส่งเสริมการออมและให้เงินทุนแก่

สมาชิกทั้งทางตรงและทางอ้อม ท าโบรชัวร์เผยแพร่สินค้าและปัจจัยการผลิต ตลอดจนจัดตั้งตลาด

ในประเทศและต่างประเทศ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ผลิตผล เหมืองแร่ ปุาไม้ 

และผลติภัณฑ์หัตถกรรม 

 ปัจจุบัน Induk KUD มีสมาชิกใน 27 จังหวัด และมีส านักงานสาขา 3 จุดใน

ต่างประเทศ Induk KUD เป็นตัวแบบขององค์กรสมาชิก 

30 แห่ง 9,437 สหกรณ์ มีสมาชิกรายบุคคล 13.4 ล้าน 

มีพนักงาน 45 คน (9 คน เป็นผู้หญิง)   

 พัฒนาการของ Rural Coops มา

จาก Village Coops จนถึงกฎหมายสหกรณ์ปี 1997 ได้

พัฒนาหน่วยงานส่งเสริมจากหลายๆ กระทรวงมาเป็น

กระทรวงสหกรณ์และจัดตั้ง Department of Logistics 

(DOLOG) โดยรับประกันราคาและให้สหกรณ์ (KUD) ซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรและผู้ค้ารายย่อย 

จึงดูเหมือนสหกรณ์เป็นกลไกของรัฐ อย่างไรก็ตามพบว่า สหกรณ์ส่วนใหญ่ไม่มีทักษะด้านการ

จัดการจงึท าให้เกิดความเสี่ยง 
 

5. ศูนย์ส่งเสริมสหกรณ์และผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง 

(SMESCO)  

 SMESCO Indonesia Company (SIC) ตั้งขึ้นในปี 2007 โดยมีจุดมุ่งหมาย

ส่งเสริมผลิตภัณฑท์ี่ได้มาตรฐานโลกของอินโดนีเซีย   
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SMESCO Building เป็นอาคาร 17 ช้ัน ช้ันละ 500 ตร.ม. ประกอบด้วย ศูนย์ค้า

ปลีกสินค้า Premium Trading House ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ธุรกิจ ห้องประชุม การบริการธนาคาร 

ร้านอาหาร ฯลฯ ส าหรับสนับสนุนธุรกิจของ SMESCO 

 วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันเช่ียวชาญในด้านการตลาดต่างประเทศส่งเสริม

สินค้า SMEs และท าให้ SMESCO Indonesia เป็น icon ของ SMEs 

 ภารกิจ : 

1) จัดสิ่ งอ านวยความสะดวก

ส าหรับการแสดงสนิค้า 

2) ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ตล าด ใ ห้ กั บ

ผลผลิตผ่านกิจการการค้า 

3) จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ

แก่ SMESCO 

4)  จัดหอ้งโชวร์ูมที่ UKM Gallery 

5) ประสานงานจัดการเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกทั้งการประชุม เวที

สัมมนาการแลกเปลี่ยนเงิน การท่องเที่ยว ค้าปลีก และcafé 

 

6. สรุปผลการศึกษาดูงานและประชุมหารอืส าหรับแนวทางพัฒนาความ

ร่วมมือด้านการวิจัยในอนาคต 

การเดินทางไปศกึษาดูงานและประชุมหารอืส าหรับแนวทางพัฒนาความร่วมมือ

ด้านการวิจัยในอนาคต ได้สาระส าคัญดังนี้ 

1. ได้เพิ่มพูนความรู้การตลาดสินค้าไทยในประเทศอินโดนีเซีย ได้ทราบข้อมูล

ข่าวสาร นวัตกรรมการพัฒนาสหกรณ์และ SMEs ในอินโดนีเซีย  และมีแผนงาน Road Show สินค้า 

Farmer Shop ในงานการส่งเสริมสินค้าไทย ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2556 

2. ได้ความรู้ส าหรับน าไปขยายผลตัวแบบธุรกิจฐานสังคม/สหกรณ์สู่การสร้าง

พันธมิตรธุรกิจในต่างประเทศเพื่อความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและการเตรียม

ความพรอ้มส าหรับการก้าวสู่การเปิดเสรีอาเซียน 

3. ได้โอกาสสร้างภาคีพันธมิตรภาควิชาสหกรณ์ สถานเอกอัครราชทูตไทยใน

อินโดนีเซีย DEKOPIN, INDUK  KUD และ SMESCO ส าหรับความรว่มมอืทางวิชาการในอนาคต 

 

3.6.2 ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย ณ ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 
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สืบเนื่องจากการด าเนินการชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการ

สหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” ระยะที่ 6 ได้ก าหนดกรอบแนวทางการวิจัยออกเป็น 2 กลุ่มงาน 

ได้แก่ กลุ่มงานวิจัยพัฒนาระบบสนับสนุนธุรกิจฐานสังคม และกลุ่มงานวิจัยศึกษาแนวทางการ

พัฒนาธุรกิจฐานสังคม/สหกรณ์ สู่การสร้างพันธมิตรธุรกิจในต่างประเทศ เพื่อความยั่งยืนในการ

ด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ การเตรียมความพร้อมส าหรับการก้าวสู่การเปิดเสรีอาเซียน โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานขบวนการสหกรณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานสหกรณ์กับ

หน่วยงานในขบวนการสหกรณ์ประเทศสปป.ลาว เพื่อน าข้อมูล ความรู้จากการพัฒนาขบวนการ

สหกรณ์ในประเทศสปป.ลาวมาพัฒนางานวิจัยด้านสหกรณ์ และเชื่อมโยงเครือข่ายในการพัฒนา

งานวิจัยด้านสหกรณ์กับประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ 

 
(1) กรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ 

เช้าวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 คณะได้เดินทางไปประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

ผูบ้ริหารกรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ 

กระทรวงกสิกรรมและปุาไม้ ประเทศสปป.

ลาว ได้รับทราบข้อมูลว่า กระทรวงกสิ

กรรมและปุาไม้ แบ่งออกเป็น 12 กรม 

ได้แก่ กรมแผนกความร่วมมือ สถาบัน

ค้นคว้ากสิกรรมแห่งชาติลาว กรมส่งเสริม

กสิกรรมและสหกรณ์ กรมปลูกฝัง (ท า

เกี่ยวกับเรื่องนิติกรรมสัญญา และการ

รับรอง) กรมเลี้ยงสัตว์ หรือกรมประมง 

กรมชลประทาน กรมปุาไม้ กรมตรวจการปุาไม้ กรมตรวจการ กรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดินกสิกร

รม 

ในอดีตที่ประเทศลาวปกครองด้วยระบอบคอมมิวนสิต์นัน้ จึงไม่ได้ใหค้วามส าคัญกับ

สหกรณ์ แต่ใหค้วามส าคัญเกี่ยวกับเรื่องการจัดตัง้กลุ่มมากกว่า จนกระทั่วในปี ค.ศ. 2010 รัฐบาลได้

ออกประกาศของนายกรัฐมนตรใีห้มกีารจัดตั้งสหกรณ์ ที่เรียกว่า “ต าหรับนายก” ฉบับที่ 136 โดยมี

นโยบายส่งเสริมให้มีสหกรณ์ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างแท้จริง ซึ่ง

แผนกกลุ่มสหกรณ์และธุรกิจกสิกรรม ที่ท้าวค าอ้วน ดูแลอยู่นั้น ก าลังศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของ

ระเบียบการจัดตัง้สหกรณ์ในประเทศลาว และก าลังศึกษาเรื่องกฎหมายและการร่างกฎหมายที่จะใช้

ในอนาคต ปัจจุบันสหกรณ์ที่มีอยู่ คือ สหกรณ์การปรุงแต่ง หรือเรียกว่า สหกรณ์แปรรูป ซึ่งมีการ

แปรรูปหมอ่น การท าสบู่และแชมพู สหกรณ์โพนต้อง อยู่ที่นครหลวง และได้รับข้อมูลว่า มูลนิธิฮันส์ 

ไซเดล เคยให้การสนับสนุน และขณะนี้มี “สถาบันค้นคว้ากสิกรรมและปุาไม้” อยู่ที่ ดงโด่ง 
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ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัย และจะส่งเสริมการจัดตั้งเกษตรกรให้เป็นสมาคม และจะ

พัฒนาให้เป็นสหกรณ์ตามนโยบายในที่สุด ซึ่งหน่วยงานได้รับทุนสนับสนุนจาก DGRV ประเทศ

เยอรมน ีมโีครงการความรว่มมอื 3 ปี จะสิน้สุดในปี ค.ศ. 2014   

 

(2) กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าลาว  

บ่ายวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เข้าพบ 

คุณพูวง พรมบุตร หัวหน้าแผนกส่งเสริมและพัฒนา

สินค้าลาว สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมลาวและการค้า

ลาว โดยคุณพูวง ได้ให้ข้อมูลของเรื่องนโยบายของแผนก

ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าลาวว่า ขณะนี้ประเทศลาวได้

เล็งเห็นความส าคัญของการจัดตั้งกลุ่มหรือสมาคมใน

ชุมชนต่างๆ และจะประสานงานกับกรมส่งเสริมกสิกรรม

และสหกรณ์ พยายามพัฒนาสินค้าของชุมชน โดยเคยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฮันส์ ไซเดล ซึ่ง

ปัจจุบันได้หยุดไปประมาณ 2 ปีแลว้ ทั้งนี้เคยพากลุ่มไปศึกษาดูงานที่ จ.เชยีงใหม่ ประเทศไทย หลาย

ครั้ง และปัจจุบันมีการวางกฎระเบียบ มีการปรับปรุงสินค้าคุณภาพ พร้อมส่งคนไปศึกษาดูงาน ณ 

ประเทศจนี เกาหล ีและประเทศไทย  

ปัจจุบันกระทรวงได้ส่งเสริมโครงการ “หนึ่งเมือง หนึ่งผลิตภัณฑ์” โดยมีเปูาหมาย

เพื่อส่งเสริมให้ใช้วัตถุดิบ และแรงงานในท้องถิ่น และมีการด าเนินการในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

และพยายามส่งเสริมให้มีการจัดตั้งระเบียบของกลุ่มมารองรับ มีหัตถกรรมจักสาน ตีเงิน ช่างทอง 

ช่างเงิน กลุ่มแปรรูปอาหาร เช่น อาหารกระป๋อง โดยสินค้าเด่นเป็นจ าพวกกาแฟและจักสาน ซึ่ง

ปัจจุบันขายใหก้ับโรงแรมและกลุ่มนักท่องเที่ยว 
 

(3) บริษัท Lao Agro Industry Co., Ltd 

ช่วงเช้าของวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ได้เดินทางไปบริษัท Lao Agro Industry Co., 

Ltd ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตผลไม้แปรรูปกระป๋อง โดย

ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ส าคัญ คือ น้ าข้าวโพดปรุงแต่งด้วย

ครีม ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง GMP และ HACCP 

แล้ว โดยรับซื้อข้าวโพดหวานจากกลุ่มเกษตรกร มีการ

ท า Contract Farming ให้ปุ๋ยและยาแก่เกษตรกร มีก าลัง

การผลิตประมาณหนึ่งพันตัน สินค้าจะวางจ าหน่ายใน

มินิมาร์ทในเขตเวียงจันทน์และบริเวณใกล้เคียง 
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การลงทุนวางฐานการผลิตในประเทศลาว จะได้โอกาสในแง่ของการยกเว้นภาษี

ส าหรับผักแปรรูป และผลไม้กระป๋องในตลาดยุโรป บริษัทมีการใช้เชื้อเพลิงประเภทถ่านหิน ที่

เรียกว่าแอนทราไซด์ ท าให้มีต้นทุนการผลิตที่ไม่สูงมาก และค่าแรงประมาณวันละ 200 บาทต่อคน 

โดยในอนาคตตอ้งการใหร้ัฐชว่ยสนับสนุนให้เกษตรกรรวมตัวกันปลูกผักที่มีคุณภาพ และมีนโยบายที่

จะท า Contract Farming กับกลุ่มเกษตรกร 

 

(4) ศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผัก

ปลอดสารพษิ น้ างมึ  

คณะฯได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่กลุ่ม

เกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษน้ างึม ตั้งอยู่ที่แขวงเวียง

จันทร์ รวม 19 ครอบครัว ร่วมมือกันท างาน ซึ่ง คุณอิงศร 

ได้เล่าให้ฟังว่าก าลังรับผิดชอบในเรื่องการส่งเสริมการ

จัดตั้งกลุ่มนี้ โดยมีคุณพรสวรรค์ อายุ 56 เป็นแกนน ากลุ่ม 

โดยจะมีแกนน าประมาณ 8 คน รับผิดชอบเรื่องการรับรอง

การปลูกผักปลอดภัย (Inter Control System : IEC) โดยกลุ่ม IEC จะท าหน้าที่สุ่มตรวจการปลูกผักของ

ทั้ง 19 ครอบครัว ซึ่งผลผลิตที่ได้จะส่งขายที่ตลาด ออร์แกนิค ซึ่งมีการเปิดตลาดทุกวันพุธและวันเสาร์ 

จ าหน่ายราคาสูงกว่าผักทั่วไปประมาณ กิโลกรัมละ 5 บาท ซึ่งเกษตรกรมีความพึงพอใจในรายได้ที่

สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม พบว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปขายผักคนละ 250 บาท รวม 10 คน เป็นเงิน 

2,500 บาท ในแต่ละเที่ยว เพื่อขายสินค้าด้วยตัวเอง มีรายได้ประมาณ 2 ล้านกีบ ซึ่งเหล่านี้คือมูลค่า

ทางการตลาด 

ข้อสรุปที่เห็นตรงกันคือ โครงการความร่วมมือในการพัฒนา Smart Officers, Smart 

Farmers และเรื่องการส่งเสริมกลุ่มตามหลักการสหกรณ์ นอกจากนี้ ขณะที่ไปดูงานกลุ่มเกษตรกร 

คุณอิงศร ได้ให้ความสนใจในโครงการ Farmer Shop ซึ่งอาจอยู่ในรูปโครงการ Farmer Shop Laos 

ซึ่ง คุณค าอว้น กล่าวว่ามีความเป็นไปได้สูง  
 

(5) ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือ ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

แห่งชาติสปป.ลาว 

เวลา 14.30 น. เข้าพบ รองศาสตราจารย์

แสงจัน จันทเสน รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์และ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ประกอบด้วย 5 

ภาควิชา ได้แก่  ภาควิชาบัญชี การเงินการธนาคาร 

บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการค้า โดยมีหลักสูตร
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ทั้งหมด 7 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการตลาด เศรษฐศาสตร์พัฒนาและการวางแผน การเงินภาครัฐ 

การค้าระหว่างประเทศ บัญชี-การเงนิ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการค้า และมีโครงการความ

ร่วมมือกับมหาวทิยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย มหาวิทยาลัยกวางสี ประเทศจนี  

ต่อข้อค าถามที่ ดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์ ได้ถามว่า มีความเป็นไปได้ในการท า

โครงการความรว่มมอืในเรื่องของหลักสูตรนานาชาติหรือไม่ ซึ่ง รศ.แสงจัน บอกว่ามีความเป็นไปได้ 

แต่น่าจะเป็นโครงการความร่วมมือพร้อมกันหลายสถาบันในอาเซียน ได้แก่ ประเทศไทย ลาว 

เวียดนาม พม่า หรือจีน เพราะจะมีความยั่งยืนมากกว่า ในส่วนของการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์การ

พัฒนานั้น ได้มีความร่วมมือระหว่างสถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจแห่งชาติลาว และ FAO ได้เข้ามา

สนับสนุนในเรื่องของ Food security และ Food sustainable อยู่  
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โครงการวิจยัการจัดการความรูภูมิปัญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาศักยภาพกลุมทองเที่ยวชุมชน ซึ่งการ

ขับเคลื่อนงานวิจัยจะใหความสําคัญกับการจัดการโซอุปทานการทองเที่ยว และการจัดทําฐานขอมูล

ความรูจากภูมิปัญญาทองถิ่น เพื่อการเผยแพรและนําไปใชประโยชน์ 

โดยที่ประชุมไดหารอืในประเด็นของวัตถุประสงค์งานวิจัย และชุดความรูที่จะนําไปเป็น

เครื่องมือ ตลอดจนวิธีการกระบวนการดําเนินงานวิจัย โดยผูอํานวยการไดแนะนําทีมวิจัยสํารวจขอมูล

ในพืน้ที่งานวิจัยวามีกระแสการทองเที่ยวอยางไร และเก็บขอมูลของชุมชนในพื้นที่มีลักษณะพิเศษ

สามารถทํางานวิจัยเชิงปฏิบัติการไดโดยใชชุดความรู VN&F Plat Form และปรับแกขอเสนอ

โครงการวิจัยและดําเนินการตามกระบวนการในครั้งตอไป 

 

ปิดประชุมเวลา 10.15 น. 
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รายงานสรุปการประชุมเวทถีอดบทเรียนการท านาตามมาตรฐาน GAP 

ภายใต้ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 6 

วันอังคารที่ 6 พฤศจกิายน 2555 เวลา 9.00 -16.00 น. 

ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ จ.ร้อยเอ็ด 

 

ผู้มาประชุม 

 1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ที่ปรึกษาเครือขายฯและวิทยากร 

 2. คุณบุญเกิด ภานนท์ ประธานกรรมการดําเนินการบริหารเครือขายฯและ 

   ผูจดัการสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด 

 3. คุณบุญลวน อุดมพันธ์ ผูชวยผูจัดการฝุายโรงส ีสกก.เกษตรวิสัย จํากัด 

 4. คุณวิทูล ธรรมเดชากุล ผูจัดการสหกรณ์การเกษตรกระสัง จํากัด 

 5.                       ผูจัดการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเกษตรบุรีรัมย์  

   จํากัด 

 6. คุณนิตยา อินทร์ทอง ผูจัดการสหกรณ์การเกษตรพิมาย จํากัด 

 7. คุณจํารัส จันทร์ศรี ผูจัดการสหกรณ์การเกษตรบรบือ จํากัด 

 8.    ธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง ผูจัดการสหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด 

 9.                    ผูจัดการสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จํากัด 

 10.คุณพรสุดา  ภาคภูมรัิตน์ ผูชวยผูจัดการฝุายโรงสสีกก.บรบือ จํากัด 

 11.                       สหกรณ์การเกษตรพิมาย จํากัด 

 12.          พ      สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด 

 13.           โ ด  ผูแทนสหกรณ์การเกษตร       จำกัด 

 14.คุณณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ เจาหนาที่สถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

 

ผู้เข้าร่วมอบรม 

 เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยจํากัด  จํานวน 88     

 เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์สุวรรณภูมสิาม จํากัด   จํานวน 3     

 เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จํากัด  จํานวน 22     

 เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรโพนทราย จํากัด  จํานวน 5     

 เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบรบือ จํากัด  จํานวน 13     

 รวมผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น     จ านวน 131 ราย 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

 คุณบุญเกิด ภานนท์ ผูจัดการสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด ไดกลาวเปิดประชุม

และเรียนเชญิ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ใหความรูแกเกษตรกร

สมาชิกในการทําการเกษตรปลอดภัย (GAP) โดยมีประเด็นสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

 

วาระที่ 1 การประเมินความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นของเกษตรกรที่มีต่อการท านาตามมาตรฐาน 

GAP 

 จากการประเมินความรูความเขาใจเบื้องตนของเกษตรกรที่มีตอการทํานาตามมาตรฐาน 

GAP โดยใชแบบสอบถาม พบวาเกษตรกรเห็นถึงประโยชน์จากการทํา GAP ทั้งในสวนของผูปลูกที่จะ

ปลอดภัยจากการใชสารเคมี และยาฆาแมลง ผูบริโภคไดรับประทานอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมี

ตกคาง และสุดทายยังเป็นการชวยรักษาสภาพแวดลอมอกีดวย 

 อยางไรก็ตามในขั้นตอนการปฏิบัติ เกษตรกรยังไมเขาใจในวิธีการ รูสึกวายากในการปฏิบัติ

เพราะมีเอกสารที่เกี่ยวของหลายชุด ไมคุนเคยกับการจดบันทึกขอมูล สภาพภูมิประเทศ-สภาพอากาศ

ไมเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติ เชน ปีนี้ฝนแลง ระบบชลประทานในพื้นที่ไมเหมาะสมทําใหไมสามารถ

ควบคุมวัชพชืโดยการใชน้ําคลุมได เป็นตน 

 ข้อค้นพบ เกษตรกรสวนใหญยังไมแนใจในการตัดสินใจทํานาตามมาตรฐาน GAP 

      พ       ด      ด    พ                 ด         G P                          

          พ                                     ด                               จ        

 ด             ด                                                      ด                   ด      

                    จ                         ของคนในพื้นที่หรือขอมูลรับประกันที่แนนอนวาหากทํา

นาตามมาตรฐาน GAP     จ      ด                 ด                             เกษตรกรสวน

ใหญสนใจสูตรการทําปุยชีวภาพ ทั้งนี้ฝุายสินเชื่อของสหกรณ์การเกษตรวิสัย จํากัด ซึ่งเป็นผูใหความรู

แกสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ไดเสนอแนะใหมีการคัดเลือก สอบถามความสมัครใจวามีเกษตรกรรายใด

สนใจเขารวมโครงการ แลวจึงลงพื้นที่ใหความรูในการปฏิบัติอยางใกลชิด ซึ่งนาจะทําใหไดผลสัมฤทธิ์ที่

ดีกวา 

 

วาระที่ 2 เวทอีบรมการท านาตามมาตรฐาน GAP 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท วิทยากรไดใหความรูแกผูเขาอบรมเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ดีของ

ชาวนาในยุคปัจจุบัน กรอบคิดความเชื่อมโยงระหวางวิถีอาชีพชาวนา และอธิบายในรายละเอียดของ

หลักเกณฑ์การผลิตขาวตามมาตรฐาน GAP ทั้ง 7 ดาน ประกอบดวย แหลงน้ํา พื้นที่ปลูก การใชวัตถุ

อันตรายทางการเกษตร การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตกอนเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวและการ

ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การขนยาย การเก็บรักษาและการรวบรวมผลิตผล และ การบันทึกและการ
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จัดเก็บขอมูล เพื่อเชื่อมโยงสูเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู อภปิรายกลุมยอยเกี่ยวกับประเด็นปัญหา อุปสรรคที่

พบของเกษตรกรในการปฏิบัติใหไดตามเกณฑด์ังกลาวในชวงบาย 

 

                
        GAP

         

           

                  
           



                 
                              

                          
                 



                      
                  



            
                



                                                                                             
 

วาระที่ 3 เวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปรายกลุ่มย่อย 

 ในชวงบายไดมกีารแบงเกษตรกรออกเป็น 4      ยอย จํานวนสมาชิกกลุมละประมาณ 30 

คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับปัญหาที่พบจากปฏิบัติเพื่อใหไดตามมาตรฐาน 

GAP ดังสรุปไดดังนี้ 

เกณฑ์ ประเด็นท่ีพบ 

1. แหลงน้ํา  อยูหางจากแหลงน้ํา 

 มีคลองแตไมมีนํ้า 

 ประสบภัยแลงขาดแคลนน้ํา ตองอาศัยน้ําฝน

อยางเดียว 

 ขากแคลนแหลงเก็บน้ําขนาดใหญ(สวนรวม) 

 ขาดแคลนแหลงเก็บน้ําขนาดเล็ก(การเกษตร

แตละราย) 

 แหลงน้ําตื้นเขิน 

 ประสบภัยน้ําทวม 

 น้ําไมพอใช/ไมมีแหลงน้ํา/นอกเขตชลประทาน 

ทําใหหญาขึ้น ขาวตาย 

2. พืน้ที่ปลูก  ดินเป็นดินเปรีย้ว/ดินเค็ม 

 พืน้ที่ลุมๆดอนๆไมสามารถเก็บน้ําได 

 สภาพดินไมอุมน้ําเก็บน้ําไมได 
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เกณฑ์ ประเด็นท่ีพบ 

 ปัญหาแมลงศัตรูพืช และวัชพืช 

 ปัญหาสภาพดินไมอุดมสมบูรณ์ 

 ขาดความรูเรื่องการปรับปรุงสภาพดิน 

 มีสารเคมีปนเปื้อนจากการใชสารเคมีในพื้นที่

เป็นเวลานาน 

3. การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร  ปัญหาสุขภาพของชาวนา 

 ปัญหาสารพิษตกคางในแปลงนา 

 ปัญหาสภาพแวดลอมเสื่อมโทรม 

 ปัญหามีอันตรายตอสัตว์เลี้ยง 

 ทําใหมสีารพิษตกคางในสิ่งแวดลอมโดยรวม 

 ถาไมใชยาแลวจะใชอะไรกําจัดหญา เพราะใช

สารเคมีไมได 

 ปกติใชสารเคมีเชน มาแดง ดีคูมนิ ฟูราดาน ซึ่ง

พบวาคนใชแลวรูสึกแนนหนาอก  

 มีการใชยาฆาแมลงในพืน้ที่ขางเคียง ทําใหมี

การปนเปื้อน  

 ขาดความรูในการใชสารเคมี    

4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลติกอน

เก็บเกี่ยว 

 เมล็ดพันธุ์ปลอมปน 

 ไมรูเทคนิคการใสปุยใหเหมาะสมกับดิน และ

ระยะการเติบโตของพืช 

 ขาดแคลนแรงงาน แรงงานตนทุนสูง 

 ตองไถหลายรอบทําใหตนทุนสูง 

5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บ

เกี่ยว 

 ตองเก็บเกี่ยวกอนกําหนดเนื่องจากรถเกี่ยวหา

ยาก 

 รถเกี่ยวเกี่ยวไมทันทําใหขาวกรอบเสีย ไมได

เปอร์เซ็นที่ด ี

 ปัญหาเรื่องขาวปนเปื้อนจากรถเกี่ยว 

 ปัญหาสิ่งปลอมปนในขั้นตอนเก็บเกี่ยว เพราะ

ตองเหยียบตนขาว  

 ปัญหานํ้าทวมบางสวน เชน โนนทราย ทําใหรถ
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เกณฑ์ ประเด็นท่ีพบ 

เขาไปเกี่ยวยาก 

 ขาดเครื่องมอืที่เหมาะสม ในครัวเรอืนเพื่อชวย

ลดความชื้นและขายขาวไดราคาดขีึน้ 

 ยังไมรูวธิีการตากโดยรักษาคุณภาพขาวใหดี 

 คาแรงสูง คารถเกี่ยวสูง 

 ขาดแคลนแรงงาน 

 ปัญหาเรื่องการตากขาว(ถาฝนตก) 

 ขาดแคลนยุงฉางในครัวเรือน ที่ไดมาตรฐาน 

 ปัญหาสถานที่ตากขาวไมเพียงพอ การลัก

ขโมยขาว 

 เนื่องจากไมใชสารเคมีทําใหมีปัญหามอด 

แมลง นก หนูมากินขาว 

ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสมาชิกในกลุ่ม: 

 การไถกลบตอซัง เพื่อเป็นปุยพืชสด 

 การปลูกพืชตระกูลถั่ว เชน ถั่วฟัก ปอเทือง 

เพื่อปรับปรุงดนิ 

 ตากขาวใหแหงมิเชนนั้นจะทําใหขาวขึ้นรา 

6. การขนยาย การเก็บรักษาและการรวบรวม

ผลติผล 

 ปัญหารถขนไมเพียงพอ และคาขนสงแพง 

 ปัญหายุงฉางและลานตากไมเพียงพอ 

 ปัญหาเรื่องสัตว์ที่มากินขาวในยุงฉาง 

 ปัญหาเรื่องน้ําหนักลดจากการเก็บรักษาไม

เหมาะสม 

 ตอนขายไมมีความรู “นายทุนซือ้เอง-ขายเอง”

เรื่องเกณฑใ์นการหักราคา 

 ผูตรวจขาวไมยุตธิรรม ทําใหขายขาวไดราคา

ไมยุติธรรมกับชาวนา 

 เก็บไวนานทําใหคุณภาพลดลง 

7. การบันทึกและการจัดเก็บขอมูล  ปัญหาขึน้อยูกับเกษตรกรเองไมจดบันทึก 

 ไมจดบันทึกเพราะคิดวาตนเองจําได 

 เอาความสะดวกเป็นหลัก 
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เกณฑ์ ประเด็นท่ีพบ 

 เอกสารเยอะ ยุงยาก เขาใจยาก 

 ไมมเีวลาเก็บ/จดบันทึก 

 ไมเคยเก็บขอมูลสถิติ/ผลผลิต 

 เกษตรกรขาดการเก็บและบันทึกขอมูลเนนการ

ปฏิบัติอยางเดี่ยว 

 

ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสมาชิกในกลุ่ม: 

 ในการไถแตละครั้งตองจดบันทึกวาปลูก หวาน 

ลงกลา ปักดํา ใสปุย การใชสารเคมี ยาฆา

แมลง การกําจัดวัชพืช วันไหน เมื่อไหรอยาง

ชัดเจน จะชวยใหจัดการไดงายขึ้น 

  

 นอกจากนีย้ังมีประเด็นอื่นๆที่เกษตรกรตองการความชวยเหลือจากสหกรณ์หรือหนวยงาน

ภาครัฐ ดังนี้ 

สหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ 

 ตองการพันธุ์ขาว และปุยที่ดใีนราคาถูก 

 จัดหาวัสดุ อุปการณ์การเกษตรราคาถูก 

และดอกเบีย้ต่ํามาใหสมาชิก 

 ตองการขายขาวใหไดราคาสูงขึ้น 

 ตองการเจาหนาที่ชวยสงเสริมใหความรูใน

พืน้ที่ 

 อยากใหตัวแทน/หัวหนากลุมเกษตกรมี

ความรู GAP มากขึ้น เพื่อจะไดมาถายทอด

ใหคนในกลุมได 

 ตองการใหชวยสนับสนุนความรูในการทํา 

GAP                             ด          

ฯลฯ 

 ตองการการพัฒนาแหลงน้ําในพืน้ที่ ทั้งขุดลอก

แหลงน้ําเดิม เจาะบอบาดาลขนาดใหญใหม 

 ขยายไฟฟูาเพื่อการเกษตร 

 อยากใหเกษตรอําเภอ/ตําบล ชวยแนะนํา 

อบรมวาปุย/ยาตัวไหนควรใช ไมควรใช 

  

 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 
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รายงานการประชุม 

รายงานการด าเนินงานของโครงการซื้อข้าวจากชาวนา 

วันท่ี 6 พฤศจกิายน 2556 

ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

2. นางสาวณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ นักวิจัยประจําโครงการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00-10.00 น. 

การดําเนินงานของโครงการซื้อขาวจากชาวนา ตั้งแตวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2555 มีผล

ประกอบการ ดังตอไปนี้ 

1. สรุปยอดสมาชิกประจ าเดือน 

จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 มีทั้งสิ้น 217 ราย โดยมีจํานวนสมาชิกที่

เพิ่มขึน้จากเดือน ตุลาคม 2555 จํานวน 13 ราย  

2. รายได้ 

2.1 ขายสด 

ในงวดเดือนพฤศจิกายน 55 มีรายไดรับจากการจําหนายขาวรวมทั้งสิ้น 49,379     

ประกอบดวย 
 

รหัสสนิคา ชนิดขาว จํานวน (ถุง) ปริมาณ (กก.) มูลคา (บาท) 

R1 คุณธรรม – กลองหอมมะลิ 105 70 70 3,290 

R2 คุณธรรม – กลองหอมมะลิแดง 79 79 4,159 

R3 คุณธรรม – กลองหอมนลิ 60 60 4,620 

R4 เกิดบุญ – 5   . สุญญากาศ 5 5 950 

R5 เกิดบุญ – 5   . 174 870 31,320 

R6 เกิดบุญ – 1   . สุญญากาศ 120 120 5,040 

 รวมทั้งสิ้น 508 1,204 49,379 

 

 

 

 

 



 

 1-10 

2.1 ขายส่ง (ขายเชื่อ) 

มียอดการจําหนายจากการขายสง ดังนี้ 

รหัสสนิคา ชนิดขาว สายสงA01 – คุณสมพงษ์ โหตระไวศยะ 

จํานวน (ถุง) ปริมาณ (กก.) มูลคา (บาท) 

R1 คุณธรรม – กลองหอมมะลิ 105 3 3 141 

R2 คุณธรรม – กลองหอมมะลิแดง 2 2 104 

R3 คุณธรรม – กลองหอมนลิ 1 1 76 

R4 เกิดบุญ – 5   . สุญญากาศ    

R5 เกิดบุญ – 5   . 20 100 3,600 

R6 เกิดบุญ – 1   . สุญญากาศ    

 รวมยอดขายคา้งรับ 26 106 3,921 

 

รวมเป็นรายไดจากการขายทั้งสิน้ 53,300     

3. ต้นทุนสินค้าขายและรายงานสินค้าคงเหลือ/เคลื่อนไหว 

3.1  มียอดสินคายกมาตนงวด 24,168 บาท ซื้อระหวางงวด 71,284 บาท โอนสินคาไป

ราน Farmer Shop 14,411 บาท และ คืนสินคาผูประกอบการ 327 บาท คงเหลือสินคาปลายงวด 

31,889 บาท คิดเป็นตนทุนขายทั้งสิน้ 48,825 บาท 

4. รายจ่ายการช าระค่าสินค้าและค่าใช้จ่ายใ นการด าเนินงานอื่นๆ 

4.1  ในงวดเดือนพฤศจิกายน 2555 มีการจายชําระคาสินคาแกผูประกอบการ รวม 

22,761 บาท ดังรายละเอียดตอไปนี ้ 

สกก.กระสัง จํากัด     29,750 บาท 

สกก.สุวรรณภูม ิจํากัด      17,150     

โครงการขาวคุณธรรม     10,874     

4.2  คาใชจายในการดําเนินงาน ประกอบดวย คาสงสินคาแกสมาชิกจํานวน 310 บาท 

คาโทรศัพท์ 300 บาท และวัสดุสิ้นเปลือง 60 บาท รวมเป็นเงิน 670 บาท เบิกจากบัญชีโครงการราน 

Farmer Shop 

5. งบการเงนิ 

งบกําไรขาดทุนประจํางวดเดือน พฤศจิกายน 2555 มียอดรายไดทั้งสิ้น 53,300 บาท 

หักตนทุนขาย 48,825 บาท คงเหลือกําไรขั้นตนสุทธิ 4,475 บาท หรือคิดเป็น 8.4% ของรายได ใน

เดือนนี้มียอดขายและกําไรเพิ่มสูงขึ้นกวายอดจําหนายปกติเนื่องจากมีสมาชิกสั่งซื้อขาวกลอง และขาว

เกิดบุญ 1 กก. เพื่อมอบเป็นของขวัญในปริมาณมาก นอกจากนี้ยังมียอดจําหนายขาวในราคาปกติจาก

การออกบู฿ธหนาโรงอาหารกลางดวย 
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6. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 

เงินรับเขาบัญชธีนาคารในเดือนพฤศจกิายน ทั้งสิน้ 35,104 บาท มาจาก 

รายไดจากงวดกอนมาเขาบัญชใีนรอบเดือนนี้ 9,332 บาท 

รายไดจากการขายสดประจําเดือน พฤศจกิายน 49,379 บาท 

หัก ยอดเงนิฝากระหวางทาง      22,581 บาท 

คงเหลือเงินฝากเขาบัญชทีั้งสิน้ 36,130 บาท 

7. การประชาสัมพันธ์โครงการฯและรับสมัครสมาชกิ 

ในเดือนพฤศจิกายน มีการจัดกิจกรรมจําหนายสินคาวันที่ 15 พฤศจิกายน และงาน

ตลาดนัดธงเขียววันที่ 30 พฤศจกิายน สรุปประเด็นไดดังนี้ 
 

กจิกรรม จ านวน 

ผู้รับฟัง 

จ านวน

ผู้สมัคร

สมาชิก 

ความคดิเห็น/ข้อเสนอแนะจากลูกค้า 

1. กิจกรรมจําหนายสินคา ณ 

หนาโรงอาหารกลาง 

ประมาณ 

20 ราย 

13 ราย - ตองการทราบความแตกตางดานสรรพคุณ

สินคาของขาวกลองท้ัง 3 ชนิด 

- นาจะมีการจัดโปรโมช่ัน สาํหรับชวงเทศกาลปี

ใหมสําหรับคนท่ีซือ้สนิคาจํานวนมาก 

- มลีูกคาใหมท่ีมาตามคาํแนะนาํจากลกูคาเกา 

เพราะขาวอรอย 

- สมาชิกท่ีเป็นผูปกครองมาซื้อสินคาเพราะไดรับ 
 e   ge  จ                    

  

ประเด็นที่พบอื่นๆ มดีังตอไปนี้ 

1. ฝ่ายผู้ผลิต 

1.1)  เกิดบุญ 1 กก. –  กก.เกษตรวิสัย จํากัด 

 บรรจุภัณฑซ์ีลไมคอยเรียบรอย และมี Vac เสีย ประมาณ 21     

1.2) เกิดบุญ 5 กก.รอบวันที่ 15 พ.ย. –  กก.ปราสาท จํากัด 

 มีความพรอมในการจําหนายดี และขาวคุณภาพดี 

 จําหนายขาวไดประมาณ 30 ถุงเล็ก (150   .) 

1.3)  เกิดบุญ รอบวันที่ 30 พ.ย. –  กก.พิมาย จํากัด 

 มีความพรอมดานอุปกรณ์ออกรานดี มีการหุงชิม และเจาหนาที่ก็ใหขอมูลเกี่ยวกับขาว

และเครือขายไดดี ลูกคาใหความสนใจเป็นอยางดี ทําใหสามารถจําหนายขาวที่นํามา

ไดหมด 
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 จําหนายขาวได 90     (330   .) ดังรายละเอียดตอไปนี ้

แบรนด ์ ชนิดขา้ว ยอดจ าหน่าย 

ถุง กก. 

ข้าวเกดิบุญ 

(หอมมะลิแท1้00%) 

หอมมะลิ (1 กก.) 30 30 

หอมมะลิ (5 กก.) 40 200 

หอมมะลิ (5 กก.vac) 20 100 

 

2. สายส่ง 

2.1)  ในเดือนนี้มีการเปิดสายสงไปยังนอกสถานที่ ไดแก สกว. โดยมียอดการสั่งซื้อรวมทั้งสิ้น 

192 กก. คิดเป็นมูลคารวม 8,041     จากการสงสินคาในรอบแรกนี้ยังมีความขลุกขลัก

เล็กนอยในเรื่องการสงมอบสินคาเมื่อไปถึง มีขอจํากัดเรื่องความสูงของรถสงสินคาที่จะขึ้น

บนอาคาร และมีความผิดพลาดในการจัดสนิคา 1 ราย  

 

ปิดประชุมเวลา 10.00 น. 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

คร้ังที่ 26/2555 (ระยะที่ 2 คร้ังท่ี 13/2555) 

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจกิายน 2555 เวลา 8.30–10.40 น. 

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214  ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ.จุฑาทิพย์   ภัทราวาท  หัวหนาโครงการวิจัย Farmer Shop 

2.  คุณกาญจนา คูหากาญจน ์ ประธานกรรมการ 

3.  คุณบรรหาร แสงฟาูสุวรรณ  รองประธานกรรมการ 

4.  คุณสุขุม ไวทยธํารงค์  กรรมการ 

5.  คุณสมพงษ์ ชุมเพง็พันธ์  กรรมการ 

6.  อาจารย์ใจฟูา ทรัพย์สินทวีลาภ กรรมการ 

7.  คุณสายสุดา ศรอีุไร   นักวิจัย 

 

เริ่มประชุม เวลา  8.30 น.  

 

วาระที่ 1   เรื่องแจงเพื่อทราบ  

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท มเีรื่องแจงเพื่อทราบแกที่ประชุม ดังนี้ 

1. ความคืบหนาจากการประชุมครั้งที่ผานมา รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เลาเรื่อง

ผลกระทบของนโยบายรัฐกับการปฏิบัติงานของสถาบันฯ ซึ่งสงผลใหความรวมมือ

ของโครงการกับรานสหกรณ์จังหวัดตราดยังไมมีความคืบหนาเทาที่ควร 

2. รานสหกรณ์ กฟผ. ยังคงปรับปรุงไมแลวเสร็จ ทําใหการนําสินคาของราน Farmer 

Shop ตองรอตอไป 

3. จากการหารือกับ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนการ

วิจัย ผูใหทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของสถาบันฯ เรื่องนําเสนอโครงรางงานวิจัยใน

ระยะตอไป โดยไดสรุปเนื้อหาที่ไปนําเสนอประกอบดวยคุณลักษณะของงาน 5 

ประการคอื 

1. เป็นตัวแบบที่ใชการบริหารจัดการโซอุปทานที่ระเบิดจากขางใน 

2. ใชการพึ่งพาและรวมมือกันของภาคี  

3. การพัฒนาตัวแบบที่ใชกลไกการตลาดเป็นตัวดําเนนิเรื่อง ไมมีการบิดเบือน 

4. การใชวิสัยทัศนร์วมของตัวแบบที่เกิดขึน้ใหม 

5. การใชกลไกการมสีวนรวม 
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 ซึ่งทั้งหมดนี้เรียกวา “ธุรกิจฐานสังคม” ทั้งนี้ไดแบงกลุมองค์กรออกเป็น 3 กลุม คือ 1) 

องค์กรของรัฐ 2) องค์กรภาคเอกชน และ 3) SEE: Social Economy Enterprise ซึ่งเป็นเปูาหมายของการ

ดําเนนิงาน ตอไปจะเป็นการนํา SEE เป็นตัวเคลื่อนงาน สรางหลักสูตรโรงเรียนลูกชาวนาฯ สรางตัวแบบ 

และสรางธุรกิจ ฯลฯ โดยทั้งหมดนี้เป็นการสรุปทิศทางการดําเนินงานของสถาบันฯ ในระยะตอไป 

 จากนั้น รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ไดนําเสนอ “แผนที่ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนธุรกิจฐาน

สังคม (SEE) สูการบรรลุวิสัยทัศนก์ารพัฒนาภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11” ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท อธิบายรายละเอียดของแผนที่นี้วาแถวแรกซายมือจะเป็น

โครงการนํารองเป็นเสาหลักของการเกษตร จะมีการลงพื้นที่สรางหลักสูตร แถวที่สองคือแทงของ

ผูประกอบการ ซึ่งในชวงเวลาที่เหลือของโครงการจะพยายามดําเนินงานทั้งในประเทศและตางประเทศ 

โดยสวนของในประเทศนั้นจะตองมี Outlet ของราน Farmer Shop อยางแนนอน สําหรับแถวที่สาม ที่

แผนทียุ่ทธศาสตร์การขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคม (SEE) สู่การบรรลุวสิัยทัศน์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 
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ประกอบดวย นักวิจัย/ภาคีวิจัย การพัฒนาระบบสนับสนุน หนวยสงเสรมิ SEE กลไกการรับรองคุณภาพ

ฯ กลไกการกระจายสินคา และนวัตกรรมสนับสนุน SEE เชน ผลักดันการออกกฎหมายใหมใหควบคุม

การคาของผูประกอบการรายใหญ-รายยอย เป็นตน นอกจากนี้สิ่งที่สนใจคือการตั้งสมาคมโดยความ

รวมมือของผูประกอบการ ซึ่งสถาบันฯ จะชักชวนสถาบันฯ หรือหนวยงานอื่นๆ ที่เห็นดวยกับงานนี้มา

เขารวม  

 สุดทายแถวที่สี่ดานขวามือ คือ การมีสวนรวมของสมาชิก การพัฒนาหลักสูตรรวมกับ

สถาบันการศึกษา การสรางเครือขายผูบริโภค อันจะนําไปสูการมี Outlet เพื่อเป็นการเขาถึงผูบริโภคใน

สังคม ใหเห็นการสรางการคาที่เป็นธรรม มีรานคาชุมชน/รานคาทางเลือก (รานในหนวยราชการ) ทําให

คนในสังคมตระหนักถึงวิถีการบริโภคที่สรางสรรค์สังคมคุณภาพ ราคาเป็นธรรม และใสใจสุขภาวะ

สิ่งแวดลอม เป็นตน 

 ภายหลังจากจบการชี้แจงรายละเอียดแผนที่ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคม 

(SEE) สูการบรรลุวิสัยทัศนฯ์ แลว รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท จงึขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริหาร

ฯ ในที่ประชุม 

คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ กรรมการบริหารโครงการรานฯ ตั้งขอสังเกตเรื่อง การจัดตั้งสมาคม 

เพราะจากประสบการณ์ที่ผานมาเคยเขารวมสมาคมรานคาปลีก ซึ่งรวมกันผลักดันในลักษณะดังกลาว

เชนกันแตถูกตอตาน จึงมีความกังวลวาจะมีความเป็นไปไดมานอยเพียงใด 

 ทั้งนี้จากขอสังเกตของคุณบรรหาร แสงฟูาสุวรรณ ที่กลาวมานั้น กรรมการบริหารฯ ตั้ง

ขอสังเกตไววา ควรตองใหมีคนตั้งธงนําไปกอนเพื่อขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ แลวจึงคอยๆ แกปัญหา

ตามบริบทตอไป  

 

วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 25/2555 

  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร Farmer Shop ครั้งที่ 25/2555 เมื่อวัน

อังคารที่ 4 กันยายน 2555 ที่ประชุมพิจารณาแลวรับรองรายงานการประชุม 

   

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 ติดตามความกาวหนา Outlet ไรสุวรรณ 

คุณบรรหาร แสงฟูาสุวรรณ รายงานในที่ประชุมวา พบสินคาใหมเป็นกลวยเล็บมือนางอบ เชนเดียวกับ

แบรนด์ กลวยเล็บมือนางอบ “ศรีภา” วางจําหนายในรานคาไรสุวรรณ แตสินคานั้นไมมีการรับรอง

มาตรฐาน อย. ซึ่งเห็นวาเป็นเรื่องอันตรายสําหรับรานคามาก เนื่องจากหากสาธารณสุขตรวจสอบพบ

จะตองถูกปรับ และการจัดวางสินคาของราน Farmer Shop ไมอยูในโซนเดียวกันแตกลับจัดวางอยาง

กระจัดกระจายทั่วไปในรานไรสุวรรณ 
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ที่ประชุมจึงตั้งขอสังเกตไววา พบสินคาไมเป็นไปตามขอตกลง และขาดการติดตอประสานงานเพื่อการ

นําสินคาเขาวางจําหนายในรานไรสุวรรณ 

3.2 ผลการดําเนินงานโครงการราน Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. 

ประจําเดือนกันยายน และตุลาคม 2555 

คุณวสินธรา ขวยเขิน เจาหนาที่ประจําราน Farmer Shop รายงานผลประกอบการเดือนกันยายน 2555 

ซึ่งมีรายไดตั้งแตวันที่ 1-30 กันยายน 2555 ยอดขายสุทธิ 108,004 บาท และมีกําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

39,777.86 บาท สวนผลประกอบการเดือนตุลาคม 2555 มีรายไดตั้งแตวันที่ 1-31 ตุลาคม 2555 

ยอดขายสุทธิ 68,890.50 บาท และมีกําไร (ขาดทุน) สุทธิ 33,161.80 บาท ทั้งนี้ไมรวมคาสถานที่ 

คาตอบแทนพนักงาน และคาสาธารณูปโภค โดยมีขอสังเกตวายอดจําหนายของเดือนตุลาคมมียอด

จําหนายลดลง เนื่องจากอยูในชวงปิดภาคการศกึษา 

 โดยสินคาขายดี 10 อันดับแรก เรียงตามจํานวนชิ้น ไดแก น้ําขาวโพด เครื่องดื่มผลไม น้ํา

ดื่มเกษตร น้ําฟักขาว ขนมเปี๊ยะ กะหรี่พัฟ ไดฟูกุ คุกกี้เพื่อสุขภาพ โรลมวนไสตางๆ และเกรนนี่มี 

ตามลําดับสินคาขายดี 10 อันดับแรก เรียงตามจํานวนเงิน ไดแก น้ําขาวโพด ขาวเกิดบุญ 5 กก. ไม 

vacuum เครื่องดื่มผลไม ขนมเปี๊ยะ น้ําฟักขาว ถุงผา Farmer Shop ขาวกลองคุณธรรมหอมนิล คุกกี้

เพื่อสุขภาพ ขาวกลองคุณธรรม หอมมะลิ 105 และขาวกลองคุณธรรม หอมแดง ตามลําดับ  

 สําหรับยอดสมาชิกโครงการราน Farmer Shop ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 มีทั้งสิ้น 865 

ราย เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2555 จํานวน 81 ราย โดยแบงเป็นสมาชิกที่มียอดซื้อทั้งสิ้น 587 ราย 

และสมาชิกที่ไมมียอดซือ้รวม 278 ราย 

3.3 โครงการจําหนายขาวกับ สหกรณ์ รพ.กรุงเทพนครธน 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจงในที่ประชุมวาไดประสานงานกับตัวแทนรานสหกรณ์ของโรงพยาบาลฯ 

เรียบรอยแลว ทั้งนี้จะขอประสานงานนัดหารือกับตัวแทนสหกรณ์ รพ.กรุงเทพนครธน อีกครั้ง โดยจะ

มอบใหชุมนุมสหกรณ์บุรีรัมย์ หรอื สกก.เกษตรพิสัย เป็นผูจัดสงสนิคา  

คุณบรรหาร แสงฟูาสุวรรณ ประสานงานขอนัดหารือกับรานสหกรณ์ฯ โดยสรุปนัดหารือวันพฤหัสบดีที่ 

15 พฤศจกิายน 2555  

 

วาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

  4.1 เวทีคัดสินคาครั้งที่ 8 และเวทีบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู  

 กําหนดจัดเวทีคัดสินคาครั้งที่ 8 ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 โดยตั้งเปูาเชิญ

ผูประกอบการ SMEs และ OTOP เขารวมเวที 30 ราย พรอมจัดเวทีบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยน

เรียนรู ในหัวขอ “การเตรียมตัวตั้งรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของ SMEs OTOP รายย่อยและ

รายกลาง” ซึ่งจะเชิญตัวแทนจากกระทรวงพาณิชย์เป็นผูบรรยาย ทั้งนี้คณะกรรมการสามารถเชิญ

เครือขายผูประกอบการเพื่อเขารวมฟังการบรรยายในครั้งนีไ้ด 
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 4.2 โครงการของขวัญปีใหม ประจําปี 2556 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท นําเสนอโบรชัวร์ประชาสัมพันธ์ที่จะใชในชวงจัดโครงการของขวัญ

ปีใหม ประจําปี 2556 โดยไดจัดเป็นชุดกระเชาของขวัญหลากหลาย ใหคณะกรรมการรวมพิจารณา ซึ่ง

จะเริ่มขึ้นในชวง 15 ธ.ค. 2555 เป็นตนไปจนถึงสิ้นปี ทั้งนี้ผูประกอบการแตละทานอาจมีชุดของขวัญ

ของตัวเองเขารวมโครงการ โดยใหนํามาเสนอในที่ประชุมเพื่อรวมกันพิจารณากอนทําการ

ประชาสัมพันธ์ 

 

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

1. อ.ใจฟูา ทรัพย์สินทวีลาภ ใหขอสังเกตวา ตุ฿กตาคุณบุญซื่อที่ทําจากไม มาจําหนายนั้น

ไมควรใชไมบริเวณที่มตีาไม เนื่องจากจะทําใหเนื้อไมแตกออกจากกันได 

 

เลิกประชุมเวลา  10.40 น. 
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รายงานการประชุมโครงการวจิัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ปีที่ 3 คร้ังท่ี 3 

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 10.00-12.00 น. 

ณ ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. รศ. จุฑาทิพย์   ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

 2. คุณอรุษ  นวราช  หัวหนาโครงการวิจัย 

 3. คุณสุทิศ  จริาวุฒิพงษ์  นักวิจัย 

 4. คุณวิชัย   มีสวัสดิ ์ นักวิจัย 

 5. คุณพิมพ์พนิต  จันทร์โอทาน  ที่ปรึกษาสามพราน ริเวอร์ไซด์ฯ 

 6. คุณสุพจน์   สุขสมงาม เจาหนาที่วจิัย สว.สก. 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูประสานงานกลางชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์

และการคาที่เป็นธรรม ไดกลาวเปิดการประชุมโครงการวิจัยกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน ปีที่ 3 หลังจากนั้น

คุณวิชัยรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการวิจัยที่ผานมาไดดําเนินการคือ 

 1. การอบรมการจัดการเกษตรอินทรีย์ ( ICM : Integrate Cropping Management) แกเครือขาย 

ประชาชนผูสนใจทีม โดย  ผศ.ดร.ศวพร ศุภผล อาจารย์ผูเช่ียวชาญจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 2. โครงการสงเสริมสุขภาพ สุขใจ หางไกลโรค ใหบริการตรวจโรคเบื้องตน อาทิ ตรวจระดับ

น้ําตา ไขมัน ความดันโลหิต แกประชาชน ผูบริโภค ณ บรเิวณตลาดสุขใจ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555  

 3. การทําความสะอาด ตลาดสุขใจ Big Cleaning day โดยคณะกรรมการบริหารตลาดสุขใจ 

พอคา แมคา อ.บ.ต. ตางชวยกันทําความสะอาดภูมิทัศน์ นอกจากนี้ยังไดทําการจัดรูปแบบวางตําแหนงของ

รานจําหนาย แยกตามประเภทสินคาที่จําหนาย เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบรอย เมื่อวันที่ 13 

พฤศจิกายน 2555 

 โดยตลาดสุขใจจะรวมกับสํานักงานสาธารณะสุข จ.นครปฐม มีแผนงานที่จะพัฒนายกระดับให

ตลาดสุขใจเป็นตลาดที่ไดรับมาตรฐานอาหารปลอดภัย  โดยจะดําเนินการติดตั้ง ตราช่ังกิโลกลาง และปูาย

ประชาสัมพันธ์บอกราคากลางของสินคา ผักผลไม และรณรงค์ใหผูคารักษาความสะอาด โดยใสถุงมือ ผากัน

เปื้อน และหมวก  

 นอกจากนี้นักวจิัยยังมีแผนที่จะขยายผลการรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย์ (IFOAM) ไปยัง

เครือขายผูผลิต/ผูคาตลาดสุขใจ โดยขณะนี้มีเครือขายสนใจเขารวมแลวจํานวน 4 ราย คือ กลุมพี่นองสอง

ตําบล กลุมเกษตรกรคลองโยง กลุมผูผลิตชมพู คุณรวงทอง และลุงกจิ กลุมพัฒนายั่งยืนคลองจินดา โดยทาง

สวนสามพราน รเิวอร์ไซด์รวมกับทมีที่ปรึกษาจะผนึกกําลังเป็นพี่เลีย้งสนับสนุนใหคําแนะนํากับเครือขาย 
 

เลิกประชุมเวลา 11.30 น. 
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การประชุมหารอืความร่วมมือการเปิด Outlet Farmer Shop กับโรงพยาบาลนครธน 

วันท่ี 15 พฤศจกิายน 2555 เวลา 13.30 – 15.00 น. 

ณ แผนกโภชนาการ โรงพยาบาลนครธน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. คุณเยาวเรศ ทองสมิา รองผูอํานวยการฝุายบริหารโรงพยาบาลนครธน 

2. คุณเสนห์ลตา นาคชํานาญ ผูเชี่ยวชาญดานโภชนาการโรงพยาบาลนครธน 

3. คุณสุภาพร ศรสีิตานนท์ นักโภชนาการโรงพยาบาลนครธน 

4. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

5. คุณกาญจนา คูหากาญจน ์ ประธานโครงการราน Farmer Shop 

6. คุณบรรหาร แสงฟาูสุวรรณ กรรมการโครงการราน Farmer Shop 

7. คุณสุขุม  ไวทยธํารง กรรมการโครงการราน Farmer Shop 

8. คุณวสินธรา ขวยเขิน  เจาหนาที่ประจําโครงการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

 รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ผูอํ านวยการสถาบันวิชาการดา นสหกรณ์พรอมดวย

คณะกรรมการราน Farmer Shop ไดรวมหารือกับคุณเยาวเรศ ทองสิมา รองผูอํานวยการฝุายบริหาร

โรงพยาบาลนครธน ถึงการเปิด Outlet Farmer Shop ภายในโรงพยาบาลธนบุรี โดยรศ.จุฑาทิพย์            

ไดกลาวถึงความเป็นมาของโครงการราน Farmer Shop โดยสังเขป ดังนี้ 

 โครงการราน Farmer Shop  เป็นโครงการนํารองเพื่อการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ

รานคาปลีกชุมชน ที่ไดนําเอา ชุดความรูดานการบริหารจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการมาใชในการ

ออกแบบระบบการดําเนินงานวิจัย โดยกระบวนการวิจัยจะครอบคลุมการดําเนินการ ตั้งแตการสราง

เครอืขายอุปทาน การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสินคาและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์การวางระบบ จัดหา และ

ตรวจสอบยอนกลับ การบริหารจัดการ รานคาปลีกและการสรางแบรนด์ Farmer Shop โดยคาดหวังจะให

เกิดเป็นตัวแบบรานคาปลีกทางเลือก ที่ขยายผลไปจัดตั้งในชุมชน สหกรณ์และในกลุมผูประกอบการราย

ยอย ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชน์ทั้งดานการลดปัญหาขอจํากัดของผูประกอบการรายยอยที่ผลิตสินคา

เกษตรแปรรูปที่มีคาใชจายการตลาดสูง อีกทั้งเป็นทางเลือกแกผูบริโภคที่มีแหลงจําหนายสินคาคุณภาพ 

ราคาเป็นธรรม ภายใตสโลแกน "ไมไดหวังที่กําไร แคอยากใหเป็นลูกคาประจํา"  ผูมีสวนเกี่ยวของจะเขามา

เป็นหุนสวนหรือพันธมิตรธุรกิจรวมกัน ในขณะเดียวกัน กลไกของ Farmer Shop ก็จะรณรงค์ให ประชาชน

ในสังคม หันมาอุดหนุนสินคาไทย ภายใต แบรนด ์Farmer Shop   

 โครงการราน Farmer Shop จะมุงเนนไปที่การนําทุนความรู ทุนทางสังคมและทุน

ทรัพยากรที่เป็นผลผลิตงานวิจัยไปใชประโยชน์ โดยคาดหวังจะนําไปสูการสรางระบบธุรกิจเชิง
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สรางสรรค์ ในทิศทางของการจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการ ในกลุมสินคาเกษตรแปรรูป เพื่อการ

รักษาสวนแบงการตลาดของสินคาเกษตรแปรรูปในสภาวะที่ประเทศไทยตองเผชิญกับคูแขงทางการคา

จากตางประเทศ ในยุคเปิดเสรีอาเซียน อีกทั้งการลดขอจํากัด/อุปสรรคของสินคาเกษตรแปรรูปเป็น

เรื่องการพัฒนาชองทางการตลาด เพื่อการเขาถึงผูบริโภค เพื่อใหเกิดการบูรณาการความรวมมือ

ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ และการนําไปใชประโยชน์ โดยการดําเนิน การโครงการจะใชระยะเวลา

ตอเนื่อง 5 ปี เพื่อนําไปสูการขยายผลการจัดตั้งและดําเนินงาน Farmer Shop ในชุมชน โรงพยาบาล 

โรงเรียน มหาวิทยาลัย และสหกรณ์ตอไป 

 ทั้งนี้คุณเยาวเรศไดใหความสนใจกับโครงการราน Farmer Shop เป็นอยางมาก ซึ่ง               

คุณเยาวเรศ ไดกลาววารูจักโครงการราน Farmer Shop จากคุณเสนห์ลตา ครั้งเมื่อเขารวมงาน

ประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณคาประจําปี 2555 ไดเยี่ยมชมภายในบู฿ทของภาคี

พันธมิตรผูประกอบการราน Farmer Shop และเล็งเห็นวาแนวคิดของราน Farmer Shop นั้นมีความ

นาสนใจและเห็นวาโรงพยาบาล นครธนมีความตองการรานคาที่เนนสินคาสุขภาพแบบนี้ ดังนั้น                 

จึงไดเสนอความคิดแกคุณเยาวเรศ จึงเป็นที่มาในการเชิญรศ.จุฑาทิพย์เพื่อหารือเรื่องการเปิด Outlet 

Farmer Shop ภายในโรงพยาบาลนครธนขึ้น จากนั้นรศ.จุฑาทิพย์ ไดยกตัวอยางสินคาที่จําหนายใน

โครงการ Farmer Shop ไดแก ขาวเกิดบุญ ขาวคุณธรรม ลูกอมมะขาม ชาออร์แกนิค กลวยอบ

เล็บมอืนาง และน้ําพริกตางๆ เป็นตน และนําแคตตาล็อกสินคาที่ผานเวทีคัดเลือกใหคุณเยาวเรศไดลอง

พิจารณา หากคุณเยาวเรศสนใจสามารถดูแคตตาล็อกสินคาภายในเว็บไซต์ของสถาบันได 

 จากนั้นไดหารือเรื่องรายละเอียดในการจัดตั้ง Outlet Farmer Shop ซึ่งรศ.จุฑาทิพย์ ได

กลาววา สถาบันวิชาการดานสหกรณ์จะเป็นทีมพี่เลี้ยงในการจัดตั้ง Outlet โดยจะชวยสนับสนุนในเรื่อง

ระบบตางๆ เชน ระบบสั่งสินคา ระบบการขาย เป็นตน แตทั้งนี้โรงพยาบาลนครธนตองเป็นผูดําเนินการ

และติดตอกับทางผูประกอบการเอง ซึ่งคุณเยาวเรศกลาววาเริ่มแรกใหนําสินคาเขารวมจําหนายที่

รานคาของโรงพยาบาลกอน เนื่องจากยังไมมีราน Outlet แบบเป็นรูปแบบ โดยไดมอบหมายใหคุณ

เสนห์ลตา เป็นผูจัดหาทําเลในการจัด Outlet โดยที่ดูไวมีตรงดานลางตึกสนามไชย และดานหนาบันได

ทางขึ้นตึกสนามไชย รศ.จุฑาทิพย์ ไดขอความรวมมือใหจัดสินคาของผูประกอบการจากโครงการ 

Farmer Shop อยูในเชลฟเดียวกันและมีปูายโครงการ Farmer Shop ติดดวย โดยคุณเยาวเรศ กลาววา

ขอประชุมกับทางผูบริหารโรงพยาบาลกอน แตทั้งนี้ผูประกอบการจากโครงการ Farmer Shop สามารถ

นําสินคามาสงที่โรงพยาบาลไดเลยหากทางโรงพยาบาลมคีําสั่งซือ้ 

 คุณเยาวเรศ ไดเชิญโครงราน Farmer Shop เขารวมตลาดนัดสีเขียวของโรงพยาบาล โดย

จัดทุกวันพุธ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ราน Farmer Shop ใหเป็นที่รูจักของแพทย์ เจาหนาที่ และผูคน

ทั่วไปมากขึ้น ซึ่งรศ.จุฑาทิพย์ เห็นดวยกับการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบนี้ ซึ่งจะมีการหารือใน

รายละเอียดการจัดแผนประชาสัมพันธ์ตอไปในอนาคต   

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 
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รายงานการประชุมย่อยการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของร้าน Farmer Shop 

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจกิายน 2555 เวลา 9.00-10.10 น. 

ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม 

 1.  รศ. จุฑาทิพย์    ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

 2.  นางสาวณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ เจาหนาที่วจิัยประจําโครงการ 

 3. นางสาววสินธรา  ขวยเขิน  เจาหนาที่วจิัยประจําโครงการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ ไดหารือรวมกับนางสาว

สินธราและนางสาวณัฐกานต์ เรื่องการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของราน Farmer Shop เพื่อเป็นเครื่องมือ

ในการเป็น Coching แกรานคาปลีกชุมชน ทั้งนี ้ที่ประชุมไดรวมกันกําหนดโครงรางของคูมอืดังนี้ 

 -  หนาปก / คํานํา / สารบัญ 

 -  เกี่ยวกับราน Farmer Shop 

 - ทําเลที่ดแีละบรรยากาศในราน...ของเรา 

 -  ใครครอืกลุมเปูาหมายและทําอยางไรถึงจะรู? 

 -  วิธีจัดหาสินคามาจําหนายในราน 

 -  การกําหนดราคาสนิคา 

 -  เทคนิคการจัดหารและสั่งซื้อ 

 -  เทคนิคการจัดช้ันสนิคา 

 -  แคชเชยีร์และการขาย 

 -  การบริหารสินคาคงคลัง 

 -  การทํารายงานการเงนิ 

 -  ขอควรระวังและความเสี่ยงตางๆ 

 -  กิจกรรมที่ตองทํา (ประจําวัน/ประจําเดือน) 

 -  ภาคผนวก 
 

 ทั้งนี ้ผอ.สว.สก. ไดกําหนดใหสงรางคูมือภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เพื่อจะไดรวม

หารือและนําเสนอคูมือที่ไดเขียนมา โดย ผอ.สว.สก. ไดแนะนําใหศึกษาขอมูลในเรื่องที่จะรางคูมือจาก

ทฤษฎีในหนังสือ อินเตอรเ์น็ต หรือตําราเรียนทั้งในไทยและตางประเทศ เพื่อประกอบการทําคูมือดวย 
 

เลิกประชุมเวลา 10.10 น. 
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รายงานการประชุมการเชื่อมโยงเครอืข่ายกับ IDACA จากประเทศญี่ปุ่น 

วันท่ี 22 พฤศจกิายน 2555 เวลา 09.00-10.30 น. 

ณ ห้อฃประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ผู้มาประชุม 

 1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

 2. Dr.Abe   Yukio  Manager training department Institute for the  

      development of agricultural cooperation in Asia 

 3. คุณศศธิร  วิเศษ   ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 

 4. คุณสุรางค์  พุมโพธิ์ทอง ผูจัดการสหกรณ์การเกษตรเขาคชิฌกูฏ จํากัด 

 5. คุณพิชญา  ผลมาก  ผูจัดการสหกรณ์การเกษตรมะขาม จํากัด 

 6. น.ส.สายสุดา ศรอีุไร  รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ พรอมดวยเครือขาย

นักวิจัยที่เคยผานการอบรมจาก IDACA ไดแก คุณศศิธร วิเศษ ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนา

ธุรกิจสหกรณ์ คุณสุรางค์ พุมโพธิ์ทอง ผูจัดการสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด , คุณพิชญา ผล

มาก ผูจัดการสหกรณ์การเกษตรมะขาม จํากัด ไดใหการตอนรับ Dr.Abe Yukio : Manager training 

department Institute for the development of agricultural cooperation in Asia ( IDAKA ) ในโอกาสที่ 

Dr.Abe มาเขารวมงานสัมมนา International Seminar 2012 : Cooperative business Interco operation 

forward to ASIAN Economic committee (AEC) 

 ทั้งนี้ที่ประชุมไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู เลาประสบการณ์ของขบวนการสหกรณ์ใน

ประเทศไทยและประเทศญี่ปุุน Dr.Abe ไดถายทอดประสบการณ์ไวอยางนาสนใจคือในอดีตเมื่อ30 ปี

กอน รัฐบาลญี่ปุุนใหการสนับสนุนขบวนการสหกรณ์ผาน Japan Agriculture Cooperatives(JA) ภายหลัง

ปี 2000 ภาคธุรกิจเห็นวารัฐบาลญี่ปุุนใหการสนับสนุนภาคสหกรณ์มากเกินไปจะไมทําใหเกิดการ

แขงขันเสรี จงึรวมตัวกันกดดันเชงินโยบายแกรัฐบาลญี่ปุุนใหทําการสนับสนุนภาคสหกรณ์ใหนอยลง  

 ผลดงักลาวทําใหสหกรณ์ขนาดเล็กที่ไมมีศักยภาพในการแขงขันเพียงพอประสบปัญหา 

โดยสหกรณ์ขนาดใหญเขาไปควบรวมกิจการสหกรณ์ขนาดเล็ก โดยตั้งสหกรณ์ขนาดเล็กเหลานั้นเป็น

สาขายอยในการใหบริการสมาชิก  

 ในชวงทาย Dr.Abe ไดใหคําแนะนําถึงแนวทางการพัฒนาระบบสหกรณ์ในประเทศไทย

ในเรื่องของสภาพสังคม วัฒนะธรรมของประเทศไทยไมแตกตางจากประเทศญี่ปุุนในอดีต ดังนั้นการ

พัฒนาระบบสหกรณ์ในประเทศไทยควรเรียนรูประสบการณ์พัฒนาระบบสหกรณ์จากประเทศญี่ปุุนปิด

ประชุมเวลา 10.30 น. 
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รายงานการประชุมการเชื่อมโยงเครอืข่ายกับ IDACA จากประเทศญี่ปุ่น 

วันท่ี 23 พฤศจกิายน 2555 เวลา 09.00-15.00 น. 

ณ โรงแรมมิราเคลิ แกรนด์ คอนเวนช่ัน 
 

ผู้มาประชุม 

 1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

 2. Dr.Abe   Yukio  Manager training department Institute for the  

      development of agricultural cooperation in Asia 

 3. นายสุพจน์ สุขสมงาม เจาหนาที่สถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

  แขกผูมีเกียรติ จํานวน 150 คน 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์/อาจารย์ประจําภาควิชา

สหกรณ์ พรอมดวยคุณสุพจน์ สุขสมงาม เจาหนาที่วิจัย ไดเขารวมงานสัมมนา International Seminar 

2012 : Cooperative business Interco operation forward to ASIAN Economic committee (AEC) ซึ่งจัด

ขึ้นโดยภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อขานรับปีสากลสหกรณ์ 

International  Year of  Cooperatives  2012   

 ในเวลา 09.00 น. อ.ดร.ณรงค์ กูเจริญประสิทธิ์ หัวหนาภาควิชาสหกรณ์ กลาวรายงาน

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานแก รศ.วุฒิชัย กปิลกาญน์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ประธานในพิธีกลาวเปิดงาน 

 หลังจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษในหัวขอ A new Co-operative business and 

economic model responding to the challenges of the 21st century โดย Dr.Peter Davis : Director of 

the Unit for Membership Based Organization at the school of Management, University of Leicester  

 ในเวลา 11.00 น. Dr.Abe Yukio : Manager training department Institute for the 

development of agricultural cooperation in Asia ( IDACA ) ไดบรรยายในหัวขอ Situation of supply 

chain system thru Cooperative with a focus on distribution of vegetables and fruits in Japan 

 ในชวงบายเป็น การเสวนาแลกเปลี่ยนรวมกันระหวาง professor Dr.Yamao Masahiro 

Vice Dean of Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University และ รศ.ดร.สาโรช อังสุ

มาลิน ผูทรงคุณวุฒิภาควิชาสหกรณ์ 

 งานสัมมนา International Seminar 2012 ในครั้งนี้นั้นจัดขึ้นระหวางวันที่ 22-23 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โดยมีนักสหกรณ์จากหนวยงานตางๆทั้งในประเทศและตางประเทศสนใจเขา

รวมแลกเปลี่ยนประสบการณซ์ึ่งกันและกัน 

ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
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รายงานการประชุม 

เพื่อหารอืร่วมกับผู้บริหารส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

วันท่ี 26 พฤศจกิายน 2555 เวลา 13.00-14.00 น. 

ณ ห้องประชุมจารินอัตถะโยธิน ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

 

ผู้มาประชุม 

 1. คุณวีระชัย  นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม  

 2. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

 3. คุณสุวรรณ บูรพรนุสรณ์ ผูอํานวยการสํานักงานการปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม 

 4. คุณสุวิทย์ ภูมปิระสิทธิ์โชค เจาหนาที่บริหารโครงการงานวิจัยการสรางและพัฒนาเกษตรกร

รุนใหม 

 5. คุณวินัย เมฆดํา รักษาการผูอํานวยการกลุมพฒันาเกษตรกรรุนใหมและยุว

เกษตรกร 

 6. น.ส.สายสุดา ศรอีุไร รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

 7. น.ส.กันนิกร อาจวิสัย เจาหนาที่ปฏิรูปที่ดนิกลุมพัฒนาเกษตรกรรุนใหมและยุว

เกษตรกร 

  

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

 

รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ และทีมวิจัย รวม

ประชุมกับทานเลขานุการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คุณวีระชัย  นาควิบูลย์วงศ์) เพื่อ

หารือการสรางเครือขายความรวมมือขยายผลการดําเนินงานสูเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งทาน

เลขานุการสํานักงานการปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมสนใจหลักสูตรชาวนามืออาชีพไปใชในพืน้ที่สปก. 

รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท  ไดนําเสนอที่ประชุมวา ปัจจุบันหลักสูตรชาวนามืออาชีพที่

สถาบันวิชาการดานสหกรณ์ และทีมวิจัยไดกําลังดําเนินการในพื้นที่ทดลอง 4 พื้นที่ ไดแก จังหวัด

เชยีงราย จังหวัดสิงหบ์ุรี จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดชุมพร เพื่อเพิ่มสมรรถนะทั้งในดานทัศนคติที่มี

ตออาชีพการทํานา การปรับวิธีคิดในทิศทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน การเพิ่มพูนความรูและทักษะในการ

ประกอบอาชีพและสามารถดํารงชีวิตอยางเทาทัน มภีูมคิุมกันตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น 

กําลังอยูในระยะบมเพาะหลักสูตรและยินดีที่ทานเลขานุการสปก.สนใจนําหลักสูตรไปใชในพื้นที่สปก. 

และไดเสนอใหมุงไปที่กลุมเปูาหมายนักสงเสริม 

ทั้งนี้ ที่ประชุมไดมีขอสรุปมอบหมายใหดําเนินการโครงการรวมกันในรูปแบบ Pilot Project 

โดยในขั้นแรกใหเลือกพื้นที่ที่เป็นโรงเรียน กลุมเกษตรกรรุนใหม ในพื้นที่ภาคกลาง ไดแก จังหวัดอยุธยา 
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จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี ภายใตแนวคิด “สิ่งแวดลอมดี ผูผลิตดี ผูบริโภคดี” เป็นการ

ผสมผสานระหวางที่ดิน คน และอุดมการณ์ โดยมอบหมายใหผอ.สุวรรณ และคุณวินัย รวบรวมขอมูล

ของแตละพื้นที่ขางตนมาศึกษา วิเคราะห์เพื่อเลือกพื้นที่ที่จะใชในการดําเนินการโครงการนํารอง โดยมี

เปูาหมายวา ใน 3 ปีขางหนา อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไร จะไปเปลี่ยนตรงจุดไหน เพื่อเป็นตัวอยาง

ของพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จและนําไปปรับใชในพืน้ที่อื่น ๆ ตอไป ตองสรางความมั่นใจในการขยายผล 

รวมทั้งตองใหความสําคัญในเรื่องกระบวนการตดิตามประเมินผล 
 

เลิกประชุมเวลา 14.15 น. 
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รายงานการประชุม 

เพื่อหารอืร่วมกับผู้บริหารส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

วันท่ี 27 พฤศจกิายน 2555 เวลา 09.00-12.00 น. 

ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

 1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

 2. ดร.โชคชัย สุทธาเวศ นักวิจัย 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูประสานงานกลางชุดโครงการการขับเลื่อนการพัฒนาการ

สหกรณ์และการคาที่เป็นธรรม  และ อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ผูทรงคุณวุฒิดานงานวิจัยสถาบันฯ

ไดจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับรายงานเบื้องตนโครงการวิจัยการสรางสรรค์นวัตกรรมของ

ขบวนการสหกรณ์ไทย  

 โดย ดร.โชคชัย ไดนําเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงานวิจัยภายใตวัตถุประสงค์และ

แนวคิดทฤษฎีในการขับเคลื่อนซึ่งจะมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมเปูาหมาย ทั้งนี้ผูอํานวยการ

สถาบันฯ และผูทรงคุณวุฒิใหคําแนะนําแกหัวหนาโครงการสําหรับแนวทางการขับเคลื่อนแผนงานวิจัย

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ใหตรงกันและคาดวาจะมีการนําเสนอรายงานความกาวหนาในเดือนกุมภาพันธ์ 

2556 

 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
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การประชุมคัดเลือกสินค้า Farmer Shop คร้ังท่ี 8 (ภาคเช้า) 

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจกิายน 2555 เวลา 9.00-12.00 น. 

ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6  อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ.จุฑาทิพย์   ภัทราวาท  ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

2.  ผศ.ดร.อภริดี อุทัยรัตนกิจ  ผูทรงคุณวุฒิ สถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

3.  คุณสายสุดา  ศรอีุไร   รองผูอํานวยการฝุายบริหาร สว.สก. 

4.  คุณกาญจนา คูหากาญจน ์ ประธานกรรมการบริหารโครงการราน  

      Farmer Shop 

5.  คุณบรรหาร  แสงฟาูสุวรรณ  กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop  

6.  คุณสุขุม   ไวทยธํารงค์  กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop 

7.  คุณสมพงษ์  ชุมเพ็งพันธุ์  กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop 

8.  คุณศรุดา  โลหะนะ  นักวิจัยเช่ียวชาญ สถาบันคนควาและพัฒนา 

      ผลติภัณฑ์อาหาร 

9.  คุณรัตนพร  แสงกระจาง  กลุมสตรีอาสาพัฒนาหนองตารส 

10. ดร.ธนกร  โฆษิตวทิย์  บริษัท คลอลิตี้ มีท จํากัด 

11. คุณวัชรัศมิ ์ ทองทิม   บริษัท เอฟแอนด์บี เฮาส์ จํากัด 

12. คุณรัฐชัย   โชติดํารงค์  กลุมเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

13. คุณสัมฤทธิ์  บุษษะ   กลุมแปรรูปผลผลิตบานคลองบง 

14. คุณธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง  สหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด 

15. คุณศรัณย์พร อมรพิสฐิพงศ์  กลุมชลาลัย 

16. คุณชลดิา  จันทร์สิริพงศ์  Nature taste 

17. คุณจักรพงษ์ หทัยสุทธิ  บริษัท เอ็นแน็กซัส (ประเทศไทย) จํากัด 

18. คุณขวัญเรือน    กลุมแมบานเกษตรกรแกงเสือเตนพัฒนา 

19. คุณวิชัย   มีสวัสดิ ์   สามพราน ริเวอร์ไซด์ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายสุพจน ์  สุขสมงาม  เจาหนาที่วจิัย สถาบันวิชาการดานสหกรณ์  

2.  นางสาววสินธรา ขวยเขิน   เจาหนาที่โครงการวิจัย สถาบันวิชาการดาน 

      สหกรณ์ 
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3.  นายนายพรพงษ์ แสงนาค  เจาหนาที่สารสนเทศ สถาบันวิชาการดาน 

      สหกรณ์ 

เริ่มประชุม เวลา  09.30 น. 

 

 รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ ในฐานะหัวหนา

โครงการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop กลาวตอนรับผูเขารวมเวทีการคัดสรรสินคา 

พรอมช้ีแจงกําหนดการของเวทีในภาคเชาและภาคบาย ดังตอไปนี้ 

 

ภาคเช้า 

8.30 - 9.00 น.  ลงทะเบียน 

9.00 - 9.10 น.  กลาวเปิดการประชุม  

   โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

9.10 - 10.00 น. ชี้แจงรายละเอียดโครงการ Farmer Shop และเงื่อนไขการสงสินคาเขาราน 

   Farmer Shop โดย รองศาสตราจารย์จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และ  

   คณะกรรมการบริหารรา้น Farmer Shop 

10.00 - 12.00 น. น าเสนอสินค้าเพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือก และสรุปผลการตัดสิน 

   โดย คณะกรรมการคัดเลือกสินค้า 

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน 

ภาคบ่าย 

12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน 

13.00 – 15.00 น. การบรรยายพิเศษ หัวขอ “การเตรียมตัวตัง้รับของผูประกอบการ SMEs  

   และ OTOP ในการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดย ดร.ธนภัท แสง 

   อรุน ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารค้า กระทรวงพาณิชย์  

15.00 – 15.30 น. เวทีรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกเครอืขายผูประกอบการ 

   โดย คณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop  

15.30 – 16.00 น. กลาวปิดการประชุม และถายรูปที่ระลึกรวมกัน 

   โดย ผูอ้ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 

 จากนั้น รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แนะนําผูทรงคุณวุฒิที่เขารวมเป็นกรรมการคัดสินคา 

ไดแก ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ คุณศรุดา โลหะนะ คุณสายสุดา ศรีอุไร และคณะกรรมการบริหาร

โครงการราน Farmer Shop แลวจึงเปิดเวทีใหผูประกอบการเริ่มนําเสนอสินคา ดังตอไปนี้ 

 



 

 1-29 

1.  คุณธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด 

 เป็นตัวแทนจากกลุมสหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด นําสินคาแปรรูปจากขาวหอมมะลิ 

ซึ่งเป็นผลผลติหลักของสมาชิกสหกรณ์ มานําเสนอประกอบดวย  

1. เจลน้ ามันร าข้าวว่านหางจระเข้  ใชเคลือบผิวหนาหลังอาบน้ํา ชวยรักษาแผลเป็น 

ผานการผลิตอยางพิถีพิถันดวยขั้นตอนที่ยุงยากมาก  

2. สบู่มะหาด ไดรับการรับรองมาตรฐาน อย. แลว 

3. สครับขัดผิว ผลติจากรําขาวหอมมะลิแดง ไดรับการรับรองมาตรฐาน อย. แลว 

4. โลชั่นบ ารุงผิว ใชหลังอาบน้ํา ชวยใหผวิเนียนนุม  

 ผลติภัณฑ์ทุกชนิดที่นํามาในครั้งนีไ้ดรับการรับรองมาตรฐาน อย. แลว 

 

2.  คุณสัมฤทธิ์ บุษษะ ตัวแทนจากกลุ่มแปรรูปผลผลิตบ้านคลองบง 

นําเสนอผลิตภัณฑ์จากกลุมแปรรูปผลผลิตบานคลองบง ดังนี้ 

1. น้ าองุ่น 100% บ้านไร่ภูฟ้า ใชองุนในพืน้ที่ ดวยเห็นวาผลผลิตองุนในพื้นที่มีจํานวนมาก

จงึคิดนํามาแปรรูปเป็นน้ําองุน เริ่มทําเป็นปีที่ 2  

2. แยมองุ่น บ้านไร่ภูฟ้า ใชเศษเหลือจากกากขององุน 

3. องุ่นกวน บ้านไร่ภูฟ้า เป็นทอฟฟี่องุน 

โดยวัตถุดิบผลองุนจะรับจากเกษตรกรรายยอยในพื้นที่และบริเวณใกลเคียงในอําเภอวังน้ํา

เขียวประมาณ 10 ราย ดวยการจายเงินสดใหแกเกษตรกร ทั้งนี้การรับซื้อจากสวนโดยตรงนั้นทําใหซื้อ

วัตถุดิบไดในราคาไมแพง มีทั้งไปรับที่สวนโดยตรงและบางรายนํามาสงถึงที่ มีโรงงานผลิตสัปดาห์ละ 1 

ครั้ง มแีรงงาน 5 คน เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรอืน ซือ้เครื่องจักร (ตัวตีองุน) มาผลิตเอง โดยศึกษาการ

ผลิตน้ําองุนจากวิลเลจ ฟาร์ม แลวทดลองผลิตเอง และเริ่มทดสอบตลาดในวังน้ําเขียวและงานโอทอป 

ไดรับการสงเสริมจากกรมการพัฒนาชุมชน โดยใชทุนสวนตัวทั้งหมด มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อยาง

ตอเนื่องมาโดยตลอด นอกจากนี้ไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชวยออกแบบเครื่องบรรจุ

ภัณฑ์ใหฟร ีผลิตภัณฑไ์ดผานการรับรองมาตรฐาน อย. เรียบรอยแลวจากสาธารณสุขจังหวัด 

ผลิตภัณฑ์น้ําองุนผลิตไดเดือนละประมาณ 5,000 ขวด เก็บไดนาน 6 เดือน แตจําหนาย

จรงิเพียงเดือนเดียวก็หมด โดยสงตามมินิมาร์ทและรีสอร์ทในอําเภอวังน้ําเขียว ซึ่งปัจจุบันผลิตไดไมพอ

จําหนาย ราคาจําหนายขวดเล็ก (200 ซีซี) ราคา 35 บาท (สง 27 บาท) ขวดใหญ (700 ซีซี) 150 บาท 

ผานการฆาเชื้อโดยการตมและนึ่งฆาเชื้อแลวกรองหลายๆ ครั้ง บางครั้งมีการปรับรสชาติน้ําองุนบาง

เพื่อใหมีรสชาติคงที่ สําหรับองุนกวน ราคาสง 30 บาท ราคาขายกลองละ 40 บาท สวนแยมองุนราคา

สง 45 บาท ขายกระปุกละ 65 บาท 

สําหรับผลิตภัณฑแ์หนมเห็ดชาววัง และเห็ด 3 รส แบรนด์ “นภา” ซึ่งผูประกอบการอีกราย

หนึ่งฝากมานัน้ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ขอใหผูประกอบการมาเขารวมนําเสนอดวยตัวเองในครั้งตอไป 
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3.  ดร.ธนกร โฆษิตวิทย์ ตัวแทนบริษัท ควอลิตี้ มีท จ ากัด 

 เป็นที่ปรึกษาบริษัท ควอลิตี้ มีท จํากัด นําเสนอผลิตภัณฑ์ ดังตอไปนี้ 

1. น้ าผลไม้ Functional drink 100% เป็นน้ําผลไมที่ผลิตจากดอกไม โดย 90% เป็นน้ํา

ดอกบัวหลวง ชวยเรื่องระบบขับถายและบํารุงหัวใจ ซื้อวัตถุดิบจากตัวแทนซึ่งเป็นคน

ติดตอกับเกษตรกร 

2. น้ าดอกดาหลา แหลงวัตถุดิบจากจังหวัดสมุทรสาคร มีสรรพคุณแกทองอืดทองเฟูอ มี

วิตามินซีสูง ชวยบํารุงผิวพรรณ และมีคอลลาเจนชวยเสริมกับวิตามินซี วัตถุดิบดอกดา

หลาจากดําเนินสะดวก และ  อัมพวา  

3. ไข่สุขภาพ ประกอบดวย ไขคิดส์ และไขโอเมกา มกีระบวนการผลิตที่พิเศษ ทํามา 16 ป ี

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผูประกอบการเป็นผูคิดคนและจางโรงงานผลิต โดยจัดจําหนายใน

นาม แอฟแอนด์บี เฮาส์ จํากัด 

 

คุณวัชรัศมิ์ ทองทิม ตัวแทนบริษัท แอฟแอนด์บี เฮาส์ จํากัด ใหขอมูลเสริมวาน้ําดอกบัว

หลวง มีสรรพคุณชวยบํารุงหัวใจและยังมีอินนูลิน ซึ่งมีอยูในแกนตะวันดวย ชวยระบบขับถายและระบบ

ลําไส พรอมกับใสน้ําผึ้งแทนน้ําตาล  

สําหรับผลิตภัณฑไ์ขสุขภาพทั้ง “ไขคิดส์” และ “ไขโอเมกา” นั้นไดมทีี่มาจากการไดรวมงาน

กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อ 10 ปีกอน โดยตองการเพิ่มคุณคาในไขใหมากขึ้น โดยไขคิดส์นั้นจะมี

การเสริมไอโอดีน โดยใชน้ํามันปาล์มเสริมในอาหารใหไกกิน และจําหนายในชื่อ “ไข ดร.เฮ็น” ซึ่งบริษัท 

ควอลิตี ้มที จํากัด จะเป็นผูผลิตให มีกําลังการผลิตประมาณ 5,000 ฟองตอวัน ที่เหลือจะรวบรวมจาก

ฟาร์มที่เป็นคูคากันจากจังหวัดนครนายกและสระบุรี สําหรับเหตุผลที่ตองมีแหลงผลิตหลายแหง

เนื่องจากตองมกีารบริหารความเสี่ยงจากโรคที่อาจเกิดขึ้นในแตละพื้นที่ จึงจะมีแหลงผลิตที่ทดแทนกัน

ได สวนสถานที่จําหนายจะขายตามหางสรรพสินคา Modern trade มินิมาร์ท โรงแรม และสงรานเอ็มเค 

สุกี ้ดวย 

 

จากนั้นคุณวัชรัศมิ์ ทองทิม ไดนําเสนอผลิตภัณฑ์เพิ่มเตมิ ไดแก 

4. กล้วยน้ าว้าอบ ตราบาเนเน่ โดยพัฒนาชุมชนบางกระทุมเป็นผูผลิตให ภายใตการ

ควบคุมและตรวจสอบจากบริษัท ทําสง 7-11 จึงตองเครงครัดเรื่องคุณภาพและมาตรฐาน

สินคาในทุกกระบวนการผลิต  

5. มะขามไอแทมพลัส เป็นมะขามปรุงรสในกลอง มี 2 รสชาติ แบบเสริมคอลลาเจนและ

เสริม     อะคาเนทีน เนื้อมะขามเป็นกอนไมมเีมล็ด รับจากตัวแทนในพืน้ที่ จ.อุตรดิตถ์  

6. มะขามคลุกพรกิ มีแหลงที่มาจาก จ.อุตรดิตถ์ เชนกัน สาเหตุที่ไมนํามาจาก จ.เพชรบูรณ์ 

เนื่องจากวัตถุดิบไมพอสงใหแกโรงงาน 
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7. แก่นตะวัน รับจากเกษตรกรที่ไมมีทุนทําการตลาด เป็นแกนตะวันสด สามารถกินสดได

คลายมันแกว หรอืนําไปทําผักสลัด หรอืแปรรูปอื่นๆ ได ราคาถุงละ 150 บาท เก็บแชเย็นได 

2-3 เดือน มีสรรพคุณชวยระบบลําไส แกทองอดืทองเฟูอ 

 สําหรับบริษัท แอฟแอนด์บี เฮาส์ จํากัด นัน้เป็นสวนหน่ึงของบริษัท ควอลิตี้ มีท จํากัด เป็น

กลุม SMEs ที่เปิดกิจการมาประมาณ 16 ปี มีผลิตภัณฑเ์ดนคือ ไขและเห็ด  

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ถามเพิ่มเติมวาบริษัทนี้มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ

อยางไร 

 ดร.ธนกร โฆษิตวิทย์ ชี้แจงวา บริษัทเป็นกลุม SMEs ที่มีผลิตภัณฑ์มาจากกลุมเกษตรกร

โดยตรง มี Contract farming กับเกษตรกร ทั้งมะขามและกลวย เป็นตน ซึ่งเป็นการชวยเหลือกลุม

เกษตรกรโดยจะนํามาใสบรรจุภัณฑ์ใหมแลวสรางแบรนด์ของบริษัทเอง ซึ่งคิดวาตรงกับวัตถุประสงค์

ของ Farmer Shop  

 

4.  คุณรัตนพร แสงกระจ่าง ตัวแทนกลุ่มสตรอีาสาพัฒนาหนองตารส 

นําเสนอผลิตภัณฑ์ของกลุมสตรีอาสาพัฒนาหนองตารส คือ ทุเรียนหมอนทองทอด

กรอบ เป็นการนําทุเรียนหมอนทองมาแปรรูป ปัญหาที่พบคือ วัตถุดิบทุเรียนไมเพียงพอ ทั้งนี้ตองใช

วัตถุดิบปีละ 100-150 ตัน โดยรวบรวมจากสมาชิก กลุมเกษตรกร จ.จันทบุรี และระยอง นอกจากนี้ยัง

รับจากจังหวัดอุตรดิตถ์ และภายใตที่ อ.หลังสวน ดวย โดยจะคัดทุเรียนหมอนทองลูกใหญมากผลิตเป็น

สินคาของกลุมซึ่งขายดีมาก ทําใหเกิดปัญหาวัตถุดิบไมเพียงพอ แตรับรองไดวามีผลิตภัณฑ์อยาง

ตอเนื่องตลอดปี สามารถสั่งซื้อทางโทรศัพท์แลวกลุมจะมีเสนทางจัดสงใหได นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์จะ

ไดรับการอบลมรอนกอนบรรจุทําใหไมหนื เก็บไวไดนาน 2 เดือน  

 

5.  คุณขวัญเรอืน ตัวแทนจาก กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแก่งเสือเต้นพัฒนา 

 นําเสนอผลิตภัณฑ์จากกลุมแมบานเกษตรกรแกงเสือเตนพัฒนา ดังนี้ 

1. กล้วยหน้ากระเทยีม  

2. เมล็ดทานตะวันคั่ว ซื้อเมล็ดทานตะวันจากเกษตรกรสมาชิกมากกวา 20 ราย ใน

อําเภอพัฒนานิคม แลวสงใหผูประกอบการทําการกระเทาะเปลือกใหโดยใชเครื่อง

กระเทาะเปลือก คิดเป็นกิโลกรัมละ 10 บาท แลวนํามาแปรรูปโดยใชแรงงานชาวบานใน

ทองถิ่นทําการคั่ว แลวจึงบรรจุใสถุง สงจําหนายทั่วประเทศ ไมมีปัญหาการขาดแคลน

วัตถุดิบอยางแนนอน ทั้งนี้ผูทํากระเทาะเปลือกจะเป็นคนเก็บเมล็ดทานตะวันไว แลว

ผูประกอบการไปซื้อมาคั่วเองจําหนายภายใตแบรนด์ “แมขวัญเรือน” ไดรับการรับรอง

มาตรฐาน อย. และ มผช. แลว มีทั้งแบบอบน้ําผึ้ง อบสมุนไพร และรสดั้งเดิม 
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3. ข้าวโพดคั่ว มี 2 รส คือ ขาวโพดคั่วโบราณกะทิ (แบบเค็ม) และขาวโพดคั่วโบราณ

มะพราว (แบบหวาน)  

4. ถั่วกระเทาะเปลือก เป็นถั่วทอดอบกรอบที่ใชวัตถุดิบในทองถิ่น 

5. ข้าวเกรียบทานตะวัน มีแบบกระปุกและแพ็ค 

6. น้ าพรกิเผา แมขวัญเรอืนเป็นผูผลิตเองมรีสชาติอรอยกลมกลอม หอมอรอย 

 

6. คุณศรัณย์พร อมรพิสิฐพงศ์ ตัวแทนกลุ่มชลาลัย 

 นําเสนอเครื่องดื่มสุขภาพโฮลิสติค (Holistic) โดยการนําสมุนไพรมาแปรรูปเป็นเครื่องดื่ม 

ประกอบดวย 

1. ยอดชาขาว สําหรับชงเป็นเครื่องดื่ม 

2. ชาเขียวอูหลงไขมุก 

3. สมุนไพรเจียวกูหลาน 5 ใบ 

4. ชาเขียวใบหมอน 

5. ตะไครเตยหอม  

6. สบูใยบวบ เป็นสบูอโรมา เทอราปี (aroma therapy) 7 กลิ่น  

 

 ทั้งนี้ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ชี้แจงวาขอยกเวนผลิตภัณฑ์ชาเขียวใบหมอนเนื่องจากทาง

ราน Farmer Shop ไดมผีลติภัณฑ์นี้จําหนายอยูกอนแลวจะไมรับซ้ําซอน ที่เหลือจะรับเขาเป็นสินคาของ 

Farmer Shop ทั้งหมด 

 

7.  คุณจักรพงษ์ หทัยสุทธิ จากบรษิัท เอ็นแน็กซัส (ประเทศไทย) จ ากัด  

 นําเสนอผลิตภัณฑ์ “น้ าตาลมะพร้าวออร์แกนิค” ผานการตรวจสอบจาก มกท. 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานยุโรป ไมใสน้ําตาลทราย แหลงวัตถุดิบจากแมกลอง อัมพวา มี

เครือขายกับชาวสวนประมาณ 10 ราย พรอมแปรรูปสงใหบริษัท ไดสงออกจําหนายในประเทศอังกฤษ

และดูไบ เคยแสดงสินคาในประเทศลอนดอน สวนในประเทศไทยเริ่มวางจําหนายในซุปเปอร์มาเก็ตใน

เครือเดอะมอลล ์และรานสุขภาพตางๆ จากผลการวิเคราะหท์างหองแล็ปพบวามีธาตุอาหารสูง  

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กลาววามีตลาดในอนาคตที่จะรวมกับโรงพยาบาล แตมีราคา

คอนขางแพง จึงอาจขายยาก กลุมลูกคานาจะเป็นคนตางชาติในประเทศไทย 

 

8.  คุณชลิดา จันทร์สิริพงศ์ จาก Nature taste 
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 นําเสนอสินคา “ผลไม้อบแห้ง” ชนิดตางๆ ไดแก สตรอเบอรี่อบแหง มะมวงอบแหง 

สับปะรดอบแหง และผลไมรวมอบแหง ทั้งหมดไดรับการรับรองมาตรฐาน อย. แลว ไมมีน้ําตาล high 

fiber ชวยเรื่องระบบขับถาย มีแหลงผลิตที่จังหวัดเชียงราย เป็นโรงงานผลิตที่เนนสงตางประเทศ และ

โรงงานแปรรูปอื่นๆ แลวตนเองรับมาจําหนายในแบรนด์ของตัวเอง ซึ่งขณะนี้ยังพยายามพัฒนาบรรจุ

ภัณฑ์ใหทันสมัยและเหมาะสม โดยสงจําหนายที่ Villa market เป็นกลุมสินคาเพื่อสุขภาพ และสงขายที่

โรงเรียนนานาชาติ บางกอกพัฒนา 

 

9.  คุณวิชัย มีสวัสดิ์ ตัวแทนจากโรงแรมสวนสามพรานรเิวอร์ไซด์ 

 นําเสนอผลิตภัณฑ์จากแผนกเบเกอรี่ ของโรงแรมสวนสามพรานริเวอร์ไซด์ ที่รวมกันผลิต

ขนมไทย ไดแก มะพร้าวแก้ว ดอกจอก และกลีบล าดวน  โดยผลิตและจัดจําหนายเฉพาะในโรงแรม

เทานั้น ราคาจําหนายมะพราวแกวในบรรจุภัณฑ์ 12 ชิ้น ราคา 50 บาท (สง 40 บาท) ดอกจอก ถุงละ 

50 บาท (สง 40 บาท) และกลีบลําดวน ราคา 100 บาท (สง 90 บาท) 

 

10. คุณรัฐชัย โชติด ารงค์ จากกลุ่มเคร่ืองดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

 นําเสนอสินคาโอทอป 5 ดาว เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ไดแก 

1. น้ าว่านหางจระเข้ในน้ าใบเตยหอม ลีลาวดี ใชน้ํา RO ซึ่งเป็นน้ําที่สะอาดมาก 

ผลิตภัณฑ์ไดรับการรับรองมาตรฐาน อย. แลว มีสรรพคุณชวยบํารุงลําไส กระพาะ

อักเสบ ปวดตามขอ เสนเลือดสมอง ชวยลางพิษ กระบวนการผลิตดวยระบบพาสเจอ

ไรซ์ 

2. น้ าว่านหางจระเข้ในน้ าเก๊กฮวย ลีลาวดี เชนเดียวกับน้ําวานฯในน้ําใบเตยหอม  

3. น้ าแมรี่พันช์ (ผลไม้รวม) ผลิตจากผลไมแชแข็ง สามารถเก็บในอุณหภูมิปกติได 2 

เดือน  

ผลิตจากโรงงานที่บานแพว จังหวัดสมุทรสาคร รสชาติดี สงจําหนายที่สหกรณ์จุฬา 

สหกรณ์เกษตรฯ มศว. รานอาหารเจ และรานอาหารเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพฯ 

 

เมื่อการนําเสนอสินคาจากผูประกอบการเสร็จสิ้นแลว รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท จึงชี้แจง

รายละเอียดโครงการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop ซึ่งไดเปิดประเด็นดวยการถาม

ผูประกอบการที่เขารวมเวทีคัดสรรสินคาวา “รูเรื่อง Farmer Shop มากนอยแคไหน” จากนั้นจึงชี้แจงวา 

Farmer Shop เป็นแบรนด์ของโครงการรานคาปลีก ซึ่งรวมถึงกิจกรรมในทุกเรื่องที่มาของสินคา โดย

องค์กรที่รับผดิชอบคือ สถาบันวิชาการดานสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มี

พันธกิจที่มุงพัฒนาระบบการจัดการโซอุปทาน ผานเครือขายผูประกอบการ ที่มีจิตสํานึกการพึ่งพาและ

รวมมือกันในการจําหนายสินคาเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ เป็นที่เชื่อถือไววางใจแกผูบริโภค และหันมา
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เป็นลูกคาประจํา โดยมีกรอบคิดการบริหารจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการของรานคาปลีกภายใตแบ

รนด์ Farmer Shop ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ ที่ปรึกษาโครงการฯ กลาวเสริมวา สโลแกนของรานคือ 

“ไมไดหวังกําไร แคอยากใหเป็นลูกคาประจํา” และวิสัยทัศน์ “ผูผลิตและผูบริโภคเป็นเจาของรวมกัน” 

พรอมมีวัตถุประสงค์ คือการจัดตั้งและดําเนินการราน Farmer Shop ในรูปแบบโครงการนํารอง เพื่อ

ทดสอบระบบและพัฒนาไปสูการนําไปใชประโยชน์ในฐานะการเป็นทางเลือกแกผูผลิตและผูประกอบใน

การเขาถึงตลาด ที่มีแนวทางของการคาที่เป็นธรรม และการเป็นทางเลือกแกผูบริโภคในการเขาถึง

แหลงจําหนาย สินคาคุณภาพ ราคาเป็นธรรม และการสรางแบรนด์ Farmer Shop เพื่อเขาถึงผูผลิต 

และผูบริโภค 

 ทั้งนี้แบรนด์ Farmer Shop จะมองเรื่องของสุขภาพอยางแทจริง ดังนั้นผูผลิตตองมี

กระบวนการผลิตที่มคีุณภาพจริงๆ คําวา “อาหารที่ปลอดภัย” เป็นคําที่กวางมาก ตองดูในทุกๆ ขั้นตอน

อยางครอบคลุมทุกดาน เชน น้ํามันที่ใชทอดควรใชกี่ครั้ง  เป็นตน ซึ่งเหลานี้คือความรูเล็กๆ นอยๆ ที่

ผูประกอบการควรตองรู ตองมองอยางรอบดาน  
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 คุณศรุดา โลหะนะ นักวิจัยเช่ียวชาญ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให

คําแนะนําในฐานะผูเชี่ยวชาญดานผลิตภัณฑ์อาหาร โดยขอฝากผูผลิตวาใหเนนดานคุณภาพ โดยเฉพาะ

ในอนาคตที่ประเทศกําลังจะกาวสูประชาคมอาเซียน ตองเนนเรื่องคุณภาพใหมากยิ่งขึน้ 

 

 คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ประธานกรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop กลาว

วา การที่โครงการมีสโลแกนไมไดหวังที่กําไรนั้นคือ ตัวองค์กรที่ไมหวังกําไร แตมีจุดมุงหวังที่ตองการ

ชวยผูประกอบการ เพราะผูประกอบการสวนใหญที่สงสินคาเขาหางสรรพสินคาขนาดใหญนั้นจะโดนหัก

คาจีพีมากจนแทบไมเหลืออะไร ซึ่งโครงการนี้ตองการตองการชวยผูประกอบการใหมีที่ยืน เป็น

โครงการที่ไมเอาเปรียบทั้งผูประกอบการและผูบริโภค ชวยใหทุกคนอยูดวยกันได และเมื่อมีคาจีพีไมสูง 

จึงตองคัดสินคาที่มีคุณภาพจริงๆ และยังมีผูเช่ียวชาญดานตางๆ เขาชวยแกปัญหา ทั้งปัญหาวัตถุดิบ 

และกระบวนการผลิต เป็นตน โดยเราสามารถเขามาปรึกษากับโครงการเพื่อสงตอไปหาหนวยงานที่

แกปัญหาใหเราได 

 

 คุณสุขุม ไวทยธ ารงค์ คณะกรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop อธิบาย

ความหมายของโลโกราน Farmer Shop ตามภาพ 

 

 

 

 

 

  

 

สําหรับคอนเซ็ปท์ของโครงการฯ คือการคาที่เป็นธรรม นั่นคือ ผูผลิตและผูบริโภคจับมือ

กัน รวมกันตัดการคาที่ไมเป็นธรรมออกไป นอกจากนี้พวกเราผูประกอบการเคยรวมกับโครงการ

ออกบู฿ท Farmer Shop เป็นรานจําหนายในเมืองทอง ซึ่งคนที่มาชมงานเมื่อไดรูจุดมุงหมายของพวกเรา

แลวก็จะเขามาชวยอุดหนุนเป็นอยางดี แตทั้งนี้พวกเราผูประกอบการเองก็ตองชวยกันกอน เพราะใน

ระยะแรกอาจไมไดกําไรมากนัก แตตองชวยกันสงเสริมให Farmer Shop เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รูจักใน

วงกวางตอไป 
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 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กลาวเสริมวาในระยะแรกราน Farmer Shop ตั้งในคณะ

เศรษฐศาสตร์ เพราะตองการทดลองระบบของรานคาปลีก มีระบบสมาชิก ซึ่งไมไดหวังที่จะแขงกับ

เซเวนอีเลฟเวนแตอยางใด ไดมีการทดสอบระบบในมหาวิทยาลัย มีรายไดประมาณสามพันบาทตอวัน 

โดยสามารถทําใหนิสิตและประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค เชน 

มีการเปิดบู฿ทขายขาวทุกสิน้เดือน ผูบริโภคก็เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาเป็นลูกคาประจําของราน โดย

เราตองการสรางแบรนด์ใหเขาไปอยูในใจของผูบริโภคกอน และขณะนี้กําลังจะมีการนําราน Farmer 

Shop ไปทดสอบระบบเป็นรานคาชุมชน 4 แหง และในอนาคตคาดวาจะไปยังตางประเทศดวย จากนั้น 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท จงึเปิดเวทีใหผูประกอบการผูเขารวมไดซักถามและแสดงความคดิเห็น 

 

 ดร.ธนกร โฆษิตวิทย์ ตัวแทนบริษัท ควอลิตี้ มีท จํากัด กลาววาตนเองมีประสบการณ์

เป็นกรรมการสมาคมการตลาดแหงประเทศไทย มีแนวความคิดที่จะขอปรึกษาวา 1) หากตองการจัดตั้ง

สมาคม SMEs แหงประเทศไทย และอยากมารวมสนับสนุนกับโครงการ Farmer Shop โดยเฉพาะ และ 

2) จาก business model ของ Farmer Shop นั้น เราตองตอบโจทย์ใหไดวา outlet ที่จะขยายในปีหนาและ

เปิดรับอาเซียนในอีก 3 ปีขางหนานั้น มีการวางแผนบางหรือไม และจะมีการลงทุนอยางไร ทั้งนี้อยาก

ขอเสนอตัวเขารวมการทํางานกับโครงการ Farmer Shop ดวย เพราะชอบทํางานที่เป็นลักษณะ non-

profit เชนกัน และแตเดิมนัน้ตนเองเป็นกรรมการบริหาร 108 shop อยูดวยจึงคิดวาประสบการณ์ที่มีอยู

จะสามารถชวยสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการนี้ได โดยมีแนวคิดวาเราอาจจับมือกับปั๊มน้ํามันซึ่ง

ไมจําเป็นตองเป็นแบรนด์ใหญนัก แลวพัฒนาผลักดันใหสรางราน Farmer Shop ตามสาขาตางๆ ทั่ว

ประเทศไดดวย  

 

 คุณธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง ผูจัดการสหกรณ์การเกษตรปราสาท กลาววาจากเริ่มตนเห็น

วาอาจารย์จุฑาทิพย์ เกงมากที่ทํางานโครงการราน Farmer Shop ไดสําเร็จ ซึ่งตนเองเพิ่งเริ่มเขามา

นําเสนอสินคาเป็นครั้งแรก แตไดเขารวมในโครงการซือ้ขาวจากชาวนาของ Farmer Shop มาตั้งแตตน มี

ความเห็นวาทุกจังหวัดทุกอําเภอมีรานคาอยูแลว เชน ปั๊มน้ํามัน นาสนใจใหนําสินคาไปวางจําหนายใน

ทุกจังหวัดได โดยการรวมมือกับสหกรณ์ที่มีปั๊มน้ํามัน เพื่อใหผูบริโภคทุกจังหวัดไดบริโภคสินคาที่มี

คุณภาพ และมีสนิคาจากเกษตรกรในพืน้ที่นั้นๆ นําสินคาของตัวเองมาวางจําหนายได คิดวางานนี้นาจะ

สําเร็จ เพราะสหกรณ์เองก็ไมไดหวังกําไรมากนัก เชนเดียวกับนโยบายของโครงการ Farmer Shop ทั้งนี้

สหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด เองก็กําลังทํารานคาจึงคิดวานาจะรวมมือกับโครงการนี้ตั้งราน 

Farmer Shop ได ซึ่งอาจเป็นการชวยลดคาขนสงไดอกีทางหนึ่ง  

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท จึงชักชวนให สกก.ปราสาท จํากัด รวมจัดตั้งเชลฟในปั๊มน้ํามัน

ของสหกรณ์ เป็นโมเดลตนแบบแหงแรก ที่เป็น Food Co-op ที่ยังไมเคยมีในประเทศไทยมากอน โดย
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อาจเริ่มตั้งเชลฟกอน และคิดวางานนี้นาจะสําเร็จ เพราะทีมงานของ สกก.ปราสาท จํากัด นั้นเป็น

ทีมงานที่มองนอกกรอบและมีฝีมอืในการดําเนินธุรกิจเป็นอยางมาก แลวจะรวมวางแผนกันตอไป ดังนั้น

หาก สกก.ปราสาท จํากัด ยินดรีวมงาน สถาบันฯ จะเริ่มดําเนินการจัดตั้งโมเดลตอไป  

ทั้งนี้การตั้ง outlet นั้น ผูประกอบการมีเครดิตเทอม 30 วัน แลวผูประกอบการชวยจัดสินคาให

หมุนเวียนสดใหมอยูเสมอจะเป็นไปไดหรือไม โดยขณะนี้โครงการฯ กําลังจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมให 

โดยผูประกอบการตองเขามาดูแลสินคากันเองจะไดหรือไม ซึ่งระยะแรกผูประกอบการอาจตองอดทน

ไปกอน จากนั้นขอให คุณวิชัย มีสวัสดิ์ ตัวแทนจากโรงแรมสวนสามพรานริเวอร์ไซด์ เลาเรื่องตลาดสุข

ใจ ของโครงการกลุมธุรกิจเชงิคุณคาสามพราน  

 

 คุณวิชัย มีสวัสดิ์ ตัวแทนโรงแรมสวนสามพรานริเวอร์ไซด์ และเป็นนักวิจัยของโครงการ

กลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน  เลาวาตลาดสุขใจ เปิดทุกเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-17.00 น. เนนผัก

ผลไมปลอดสารพิษ และมีอาหารสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ตลาดคอนขางแคบแลวเพราะมีพอคาแมคาที่

ใหความสนใจจํานวนมาก และมีคนลงชื่อไวอีกจํานวนหนึ่ง ซึ่งรายไดคอนขางดีมีเงินหมุนเวียนในตลาด

สัปดาห์ละประมาณหนึ่งแสนบาท ยอดหมุนเวียนทั้งเดือนรวมลานกวาบาท  

 

 คุณธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง เสนอเพิ่มเติมวา Fly now ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อชวยเหลือ

เกษตรกรและชุมชนเชนกัน จงึคิดวานาจะรวมกันได 

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ถามวาหากสามารถติดตอกับ Fly now ได ดร.ธนกร โฆษิตวิทย์ 

พรอมจะใหความรวมมอืชวยเหลือในการดําเนินงานหรอืไม 

 

 ดร.ธนกร โฆษิตวิทย์ กลาววายินดีชวยเหลือเต็มที่ เพราะมีกลุมเครือขายอยูพอสมควร 

นอกจากนี้ขณะนี้มีแนวคิดที่จะซื้อเวลา อ.ส.ม.ท. เพื่อทํารายการใหกลุมโอทอป และ SMEs ในชื่อ 

“คัมภีร์ SMEs ชี้ชองขาย” เพื่อใชเวลาประมาณวันละ 5 นาทีในการประชาสัมพันธ์สินคาใหแกกลุม 

SMEs และโอทอป โดยมีคาใชจายที่ไมแพงมากนัก ดังนั้นหากโครงการฯ หรอืผูประกอบการรายใดสนใจ

อาจเขารวมกลุมกับเรานําเสนอสินคาผานชองทางนี้ได  

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เราตองคิดมาก ตองกรองพอสมควร และมองในระยะยาว 

เพราะ มหีลายหนวยงานสนับสนุนมากมายอยูแลว จากนั้นจงึขอปิดเวทีในภาคเชา และเชิญผูรวมเวทีทุก

ทานรวมรับประทานอาหารกลางวัน 

 

เลิกประชุมเวลา  12.15 น. 
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การประชุมคัดเลือกสินค้า Farmer Shop คร้ังท่ี 8 (ภาคบ่าย) 

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจกิายน 2555 เวลา 13.15 - 15.30 น. 

ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6  อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ.จุฑาทิพย์   ภัทราวาท  ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

2.  ผศ.ดร.อภริดี อุทัยรัตนกิจ  ผูทรงคุณวุฒิ สถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

3.  คุณสายสุดา ศรอีุไร   รองผูอํานวยการฝุายบริหาร สว.สก. 

4.  คุณกาญจนา คูหากาญจน ์ ประธานกรรมการบริหารโครงการราน 

       Farmer Shop 

5.  คุณบรรหาร แสงฟาูสุวรรณ  กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop

  

6.  คุณสุขุม  ไวทยธํารงค์  กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop 

7.  คุณสมพงษ์ ชุมเพ็งพันธุ์  กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop 

8.  คุณศรุดา  โลหะนะ  นักวิจัยเช่ียวชาญ สถาบันคนควาและพัฒนา

       ผลติภัณฑ์อาหาร 

9.  คุณงามจติร โลวทิูร   นักวิจัย สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ์

       อาหาร 

10. ดร.ธนภัทร  แสงอรุณ   สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การคา 

       กระทรวงพาณชิย์  

11. รศ.ดร.จนิภาวรรณ สิรันทวิเนติ  ที่ปรึกษา หจก.วานไิทย 

12. คุณมณิสรา เจนวากรวงศ ์ นักวิจัยโครงการราน Farmer Shop 

13. คุณรัชฎา  แกวดวงดี  บริษัทบางกอกพัฒนาไวน์เนอรี่ จํากัด 

14. คุณสุนันทา   ใบแยม   กลุมนิสาสมุรไพร 

15. คุณศุภชัย  ศริิกุลพิบูลย์  รานไลเฮงเภสัช 

16. คุณประยงค์ วงษ์สกุล  วิสาหกิจชุมชนตําบลดอนตูม 

17. คุณปุณณภา เปรมปรี  กลุมพฤกษาสมุนไพร 

18. คุณปุณิกา  วุฒิเทียน  กลุมแมบานรักษ์สุขภาพ 

19. คุณธัญภัทร โพธิ์รมไทร  วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบาน 

       กระซาขาว 

20. คุณดารณ ี แยมศรีสุข  กลุมขาวหอมตักสิลา 

21. คุณมาลับ   ตรสีมบูรณ์  กลุมสตรีสหกรณ์ศรีมาลัย 
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22. คุณฆอรีเยาะ ซากา   กลุมแปรรูปลูกหยีสะดาวา 

23. คุณเกษร  ดีมานพ   เกสรไหมหอม 

24. ดร.ธนกร  โฆษิตวทิย์  บริษัท คลอลิตี้ มีท จํากัด 

25. คุณรัฐชัย   โชติดํารงค ์ กลุมเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

26. คุณสัมฤทธิ์ บุษษะ   กลุมแปรรูปผลผลิตบานคลองบง 

27. คุณธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง  สหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด 

28. คุณศรัณย์พร อมรพิสฐิพงศ ์ กลุมชลาลัย 

29. คุณจักรพงษ์ หทัยสุทธิ  บริษัท เอ็นแน็กซัส (ประเทศไทย) จํากัด 

30. คุณขวัญเรือน    กลุมแมบานเกษตรกรแกงเสือเตนพัฒนา 

31. คุณสุพจน์  บินยูซบ   กลุมสหกรณ์โคขุนสระแกว จํากัด 

32. คุณนัด  ดวงใส   สหกรณ์ผูปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายสุพจน ์  สุขสมงาม  เจาหนาที่วจิัย สถาบันวิชาการดานสหกรณ์  

2.  นางสาววสินธรา ขวยเขิน   เจาหนาที่โครงการวิจัย  

       สถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

3.  นายพรพงษ์ แสงนาค  เจาหนาที่สารสนเทศ  

       สถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

 

เริ่มประชุม เวลา  13.15 น. 

 

 ผศ.ดร.อภริดี อุทัยรัตนกิจ ผูทรงคุณวุฒิ กลาวแนะนําวิทยากร ในการบรรยายพิเศษ หัวขอ 

“การเตรียมตัวตั้งรับของผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน” โดย    ดร.ธนภัท แสงอรุน จากสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การคา กระทรวง

พาณชิย์ จากนั้นวิทยากรไดทําการบรรยายตามหัวขอเรื่อง ซึ่งสรุปเนื้อหาสําคัญดังนี้ 

 แนวทางการตั้งรับสําหรับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพื่อรองรับการแขงขันใน AEC นั้นทุก

ฝุายทั้งผูผลิต (ไดแก ชาวไร ชาวนา ชาวสวน) ผูคาปลีก การบริการ และการทองเที่ยว ตองจับมือกัน

ทํางานรวมกันในทุกภาคสวน สําหรับเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) 

ประกอบดวยสมาชิก 10 ประเทศ มีประชากรรวมกันประมาณ 600 ลานคน มีจีดีพี (GDP) รวมกัน

ประมาณ 2 ลานลานดอลลาร์ สรอ. โดยวัตถุประสงค์หลักของการตั้ง AFTA-ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ก็เพื่อใชประโยชน์จากทรัพยากรในประเทศเพื่อนบานในภดูมิภาคมาเสริมสรางความสามารถ

ในการแขงขันใหกับสินคาไทยทั้งในอาเซียนและในตลาดโลก อาทิ ทรัพยากรธรรมชาติ แรงงานราคาถูก 
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สิทธิพิเศษจาก GSP ประตูการคา-เสนทางเช่ือมตอไปยังตลาดอื่นในเอเซีย โดยสมาชิกจะคอยๆ ลดภาษี

สิคาทุกรายการใหเหลือ 0-5% และยกเลิกเครื่องกีดขวางการคาและการลงทุนทั้งหลายใหหมดไปดวย 

กลายเป็นกลุมประเทศที่มีตลาดและฐานการผลิตรวมกัน เสริมอํานาจตอรองในเวทีเจรจาการคา

ระหวางประเทศ 

 ลักษณะของประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) คือ 1) เป็นตลาดและ

ฐานการผลติรวม สินคาเคลื่อนยายไดอยางเสรี ทําธุรกิจบริการไดอยางเสรี ลงทุนไดอยางเสรี แรงงาน

มีฝีมอืไปทํางานไดอยางเสรี และเงนิทุนเคลื่อนยายไดอยางเสรีมากขึ้น 2) สรางเสริมขีดความสามารถใน

การแขงขัน ทั้งดานนโยบายภาษี นโยบายการแขงขัน สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา การคุมครองผูบริโภค 

และพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 3) การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาค ลดชองวางการพัฒนาระหวาง

สมาชิกเกา-ใหม สนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและยอม 4) การบูรณาการเขากับเศรษฐกิจ

โลก มีการทํา FTAs กับประเทศนอกเขต เพื่อขยายความรวมมอืทางเศรษฐกิจ 

 โอกาสของ SMEs และวิสาหกิจชุมชน จากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ คือ 1) ขยายชองทาง

ของสินคาไทยไปยังผูบริดภคในภูมิภาค 2) ลดตนทุนการผลิตจากการนําเขาวัตถุดิบและสินคาขั้นกลาง

มาตอยอดในตนทุนที่ต่ําลง 3) จัดตั้งกิจการ ใหบริการ ตลอดจนทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียน

สะดวกมากขึ้น ทั้งภาคการผลิต ภาคการคา ภาคบริการตางๆ อาทิ การทองเที่ยว บริการสุขภาพ 4) 

การเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยงอื่นๆ ในภูมภิาคเพื่อดงึดูดใหนักทองเที่ยวทั่วโลกหลั่งไหลเขามา 

 ความเสี่ยงที่ SMEs และวิสาหกิจชุมชนตองเตรียมรับมือ ไดแก 1) การไหลทะลักของสินคา

ที่มรีาคาถูกกวาในนามของประเทศเพื่อนบาน 2) นักลงทุนจนีอาศัยสิทธินักลงทุนสัญชาติอาเซียนเขามา

ลงทุนในธุรกิจคาสงและคาปลีก 3) การเคลื่อนยายแรงงานคุณภาพของไทยไปยังประเทศที่ให

คาตอบแทนสูงกวา 4) การเดินทางทองเที่ยวในอาเซียนโดยไมแวะพักในประเทศไทย 

 สําหรับสินคาผูกพันตามขอตกลงการคาเสรีอาเซียน จํานวน 23 รายการ ไดแก น้ํานมดิบ/

นมปรุงแตง นมผงขาดมันเนย ลําไยแหง ขาวโพดเลีย้งสัตว์ กระเทียม หอมหัวใหญ เมล็ดพันธุ์ หอมใหญ 

มันฝรั่ง พริกไทย ขาว เมล็ดถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันปาล์ม น้ํามันมะพราว เนื้อ

มะพราวแหง ชา เมล็ดกาแฟ กาแฟสําเร็จรูป ไหมดิบ น้ําตาล และใบยาสูบ ซึ่งจากการปรับลดอัตรา

ภาษีและเปิดเสรีทางการคาการลงทุน สินคาเกษตรหรืออาหารจากประเทศเพื่อนบานที่มีชนิดเดียวกัน 

หากคุณภาพไมไดดอยกวากันแตมีราคาถูกกวา ยอมไดเปรียบและเขาถึงตลาดไทยไดมากกวาสินคาจา

เกษตรกรไทย  

 ดังนั้นแนวทางการปรับตัวของธุรกิจ SMEs และวิสาหกิจชุมชน คือ 1) ทบทวนจุดออนและ

จุดแข็งของตัวเอง เลือกทําเฉพาะสิ่งที่ชอบ แตขายในสิ่งที่มีคนซื้อ 2) รุกเพื่อรับ-ปรับปรุงสินคา ใหมี

ประโยชน์เพิ่มเติม และมีความแปลกใหม โดยใชเทคโนโลยีการผลิต การออกแบบที่สรางสรรค์ การ

บรรจุหีบหอที่แปลกใหม การเชื่อมโยงเรื่องราวเฉพาะถิ่น ซึ่งตองอาศัยการทํางานอยางใกลชิด เรง

สื่อสารระหวางสมาชิก/เป็นพันธมิตร ไดแก ผูผลิต ผูคา และผูบริโภค 3) สรางเครือขายเพื่อการสื่อสาร
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ภาพลักษณ์ของสินคา เพื่อเจาะตลาดเฉพาะ (Niche Market) ที่ขยายตัว 4) มองตลาดในอินโดจีนเป็น

ตลาดเดียวกัน หรือปรับมุมมองแบบ ASEAN One ออกไปแสวงหาตลาดในประเทศเพื่อนบานรวมกับ

สํานักงานพาณชิย์จังหวัดที่มุงสนับสนุนผูประกอบการรายยอยในทองถิ่น 5) รวมกันพัฒนาสินคาสิ่งบงชี้

ทางภูมิศาสตร์ อาทิ สมโอนครชัยศรี สับปะรดศรีราชา มะขามหวานเพชรบูรณ์ ขาวหอมมะลิสุรินทร์ 

กาแฟดอยตุง หอยนางรมสุราษฎร์ธานี รมบอสราง ผาไหมมัดหมี่ หรือ เครื่องจักรสานพนัสนิคม เป็น

ตน 

 สวนบทบาทของภาครัฐ โดยมีกรอบยุทธศาสตร์ประเทศระยะยาว มี New Growth Model 

สรางฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน คือปรับ Internal Process ประกอบดวย หลุดพนจากประเทศ

รายไดปานกลาง (Growth & Competitiveness) เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Growth) และลดความ

เหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ทั้งนี้รัฐไดมีมาตรการที่จะเตรียมสําหรับธุรกิจ SMEs และวิสาหกิจชุมชน 

ดังนี้คอื 1) ตองยึดประโยชน์ของคนสวนใหญ และการสงเสริมการคาในฐานะเครื่องมือพัฒนาชีวิตความ

เป็นอยูที่ดีขึ้นอยางมั่นคงและยั่งยืน 2) สรางตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัด และผลิตภัณฑ์เดนของ

จังหวัด 3) มีแนวทางแกไขสําหรับผูที่ไดรับผลกระทบ อาทิ จัดตั้งกองทุนเพื่อฟื้นฟูและปรับตัว สําหรับ

ผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบ และหามาตรการปูองกันฉุกเฉิน (Safeguard) เชน มาตรฐานสินคา

อาเซียน มาตรฐานสุขอนามัย มาตรฐานสิ่งแวดลอม การตรวจสอบยอนกลับ สวัสดิภาพแรงงาน เป็น

ตน เพื่อชวยใหสินคาแบงเกรดไดมากขึ้น และเป็นการชวยกีดกันทางการคาอยางหนึ่ง  

 หลังจากจบการบรรยายของวิทยากรพิเศษแลว ผูเขารวมเวทีไดรวมแสดงความคิดเห็นและ

ซักถามประเด็นตางๆ ดังนี้ 

 

 คุณธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง (ผูจัดการสหกรณ์การเกษตรปราสาท) เลาเพิ่มเติมในประเด็น

เรื่องการพัฒนาสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร์ เนื่องจาก สกก.ปราสาท เป็นสวนหนึ่งในการดําเนินงานจด

ทะเบียน “ขาวหอมมะลิสุรินทร์” เป็นผลิตภัณฑ์ที่บงชี้ทางภูมิศาสตร์ แตทั้งนี้ตองเสียคาใชจายตางๆ ทั้ง

คาใบรับรอง คาตรวจสอบและอื่นๆ  ซึ่งตองมีงบประมาณพอสมควร และเห็นวาทางรัฐเองก็ยังไมให

ความสนใจในเรื่องนี้มากนัก จึงคิดวาถามีการทําอยางจริงจังจะเกิดประโยชน์แตรัฐควรตองใหความ

ชวยเหลือสนับสนุนสําหรับบางรายที่ไมมีงบประมาณในการตรวจสอบในสวนนี้ดวย 

 

 คุณสุขุม ไวทยธ ารงค์ (คณะกรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop) ถามวาถา

ผูประกอบการมกีารรวมกลุมแลวไปขอใหกระทรวงพาณชิย์ชวยพาไปหาตลาดจะไดหรือไม และถาไดรับ

ออร์เดอร์มาแลวจะมีแผนอยางไรตอไป และอยากทราบวาในสวนของผูคารายใหญนั้นเตรียมตัวกันไว

แลวอยางไรบาง และผูประกอบการรายเล็กอยางพวกเราจะชาเกินไปหรอืไม 
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 ดร.ธนภัท แสงอรุณ พูดถึงมาตรการเชิงรุกของกระทรวงฯ วาถาผูประกอบการมีความ

พรอมใหรวมกลุมกันไปแลวใหกระทรวงฯ ชวยหาตลาดได แตกระทรวงฯ จะมีวัตถุประสงค์หลักในการ

พาไปเพื่อทําการสํารวจพฤติกรรมผูบริโภควาเป็นอยางไร จะพาไปดูตลาด ใหไดขอมูลเรื่องตลาด 

วัฒนธรรม และเครือขายในตางประเทศ ทั้งนี้อาจไมไดรับการสั่งซื้อมาโดยตรง แตจะเป็นรูปแบบการ

สนับสนุนเรื่องชองทางการติดตอมากกวา สวนเรื่องผูคารายใหญนั้นยังไมไดขาววาเขาไปในประเทศ

เพื่อนบานแลวหรือไม เทาที่มีขอมูลจะเป็นพวกผูผลิตสินคาบางอยางที่เป็นรายใหญ เชน ผูผลิตโคมไฟ 

แอร์ เครื่องไฟฟูาภายในอาคาร เป็นตน แตยังไมพบของอุปโภคบริโภคมากนัก จึงคิดวาผูประกอบการ

รายเล็กจงึยังมโีอกาสที่จะไปเปิดตลาด โดยเฉพาะตามแนวชายแดน  

 

 คุณศรัณย์พร อมรพิสิฐพงศ์ (ผูประกอบการกลุมชลาลัย) ถามวาในสวนของรัฐบาลนั้น 

สินคาของกลุมไดรับการคัดสรรกับรัฐบาลมานานแลว แตยังไมเห็นความคืบหนาในการนําไปจําหนาย

แตอยางใด ขอถามวาจะเป็นไปไดหรอืไมที่กระทรวงฯ จะชวยตอรองกับหางขนาดใหญเพื่อเปิดโอกาสให

นําสินคาทองถิ่นเขาวางจําหนายในหางฯ โดยเสียคาแรกเขาถูกลงบาง  

 

 ดร.ธนภัท แสงอรุณ ในสวนนีต้นเองไมไดอยูในสวนของกรมการคาภายใน จึงไมสามารพให

คําตอบได แตทั้งนี้ทราบมาวาผูประกอบการรายใหญบางราย เชน โลตัส ที่เปิดพื้นที่บางสวนใหแก

ผูประกอบการนําสินคาทองถิ่นหรอืสินคาของชุมชนเขาไปวางจําหนายได โดยตองผานการคัดเลือกจาก

หางกอน ทั้งนี้หางขนาดใหญมักใหเหตุผลที่ไมรับสินคาชุมชน เพราะไมผูประกอบการไมสามารถสง

สินคาไดอยางตอเนื่อง 

 

 คุณกาญจนา คูหากาญจน์ (ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop) 

แสดงความเห็นวากรณีโลตัส หรือบิ๊กซี ใหพื้นที่แกสินคาชุมชนนั้น จะใหพื้นที่หลบมุมหรือพื้นที่ที่ลูกคา

ไมเขาถึง จึงอยากถามวาจะมีมาตรการอยางใดหรือไม ที่จะชวยใหสินคาจากชุมชนไดเขาถึง CSR ที่

แทจริงบาง เพราะสวนใหญแลวหาง Modern trade ใหญๆ มักจะไมไดปฏิบัติอยางตรงไปตรงมาเหมือน

ที่บอกไวกับกระทรวงฯ เชน ผูประกอบการตองเสียคาแรกเขา 1-2 แสน แลวเมื่อไปตอไมไหวก็ตอง

ออกไป แลวก็จะมีผูประกอบการรายอื่นๆ เป็นเหมอืนแมงเมา ที่ตองเสียเงินสวนนี้กันตอไปเรื่อยๆ จึงขอ

ฝากขอมูลเหลานีไ้ปยังผูที่เกี่ยวของของกระทรวงพาณิชย์ดวย 

 

 ดร.ธนภัท แสงอรุณ คิดวาการทํา CSR ของหางใหญเหลานั้นจะตองเป็นสินคาที่ขายไดจริง 

และขายไดอยางตอเนื่องจงึจะดําเนนิงานกับหางใหญไดจริง และขอรับขอมูลทั้งหมดจากผูประกอบการ

ในวันนีไ้วดวยความยินดี  
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 สุดทาย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สรุปแผนภาพงานวิจัยของสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ที่

จะดําเนนิงานตามแผนภาพ แผนที่ยุทธศาสตรก์ารขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคม (SEE) สูการบรรลุวิสัยทัศน์

การพัฒนาภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ จอฝากขอมูลไปยังกระทรวงพาณิชย์วา ควรระวังเรื่องสินคา

ราคาถูกจะไหลเขาประเทศไทยมากขึ้น กระทรวงฯ เคยมองหรือไมวาหากผูประกอบการรายใหญหันไป

ใชวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบานที่มีราคาถูกกวาแลว เกษตรกรไทยจะทําอยางไร เพราะเหลานี้คือความ

มั่นคงทางอาหาร เนื่องจากเกษตรกรสามารถผลิตไดแตมีราคาแพงกวาของนําเขา แลวเกษตรกรไทยก็

จะเลิกทําการเกษตรหันไปหาอาชีพอื่นแทน ดังนั้นความมั่นคงทางอาหารก็จะหายไป จึงขอฝากให

กระทรวงฯ มองในเรื่องนีด้วย 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กลาวขอบคุณวิทยากร ดร.ธนภัท แสงอรุณ และผูเขารวมเวทีทุก

ทาน พรอมกลาวปิดเวที 
 

เลิกประชุมเวลา   15.30 น. 

แผนที่ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคม (SEE) สู่การบรรลุวสิัยทัศน์การพัฒนาภายใต้
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
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รายงานการประชุมย่อย 

เรื่อง การเฉลี่ยเงนิคนืตามส่วนซ้ือแก่สมาชิกโครงการร้าน Farmer Shop 

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555  เวลา  10.30 – 11.00 น. 

ณ  ห้อง  204  อาคารวิจัยและพัฒนา  มก. 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

2. นางสาววสินธรา ขวยเขิน  นักวิจัยประจําโครงการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.30  น. 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ ไดกลาวเปิดการประชุม

เรื่องการเฉลี่ยเงินคืนตามสวนซื้อแกสมาชิกโครงการราน Farmer Shop ที่มีสวนรวมในการสรางสรรค์

ธุรกิจทางเลือก ซึ่งผูผลิตและผูบริโภคเป็นเจาของรวมกัน ไดมีมติที่ประชุมเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนตาม

สวนซื้อแกสมาชิก ดังนี ้

 1. สมาชิกที่ไดรับเงินเฉลี่ยคืนตองมียอดซื้อสะสมตั้งแตวันที่ 24 สิงหาคม 2554 – 31 ธันวาคม 

2555 ตั้งแต 300 บาทขึ้นไป (ซึ่งยอดซื้อสะสมไมนับรวมยอดซื้อสินคาจากบู฿ทโครงการประชาสัมพันธ์อื่นๆ 

ที่โครงการราน Farmer Shop ไดจัด ตั้งแตวันที่ 24 สิงหาคม 2554 – 31 ธันวาคม 2555  เชน โครงการ

ของขวัญปีใหม 2554 และ 2555, บู฿ทอาหารเพื่อสุขภาพ, งานมหกรรมสกว. ฯลฯ เป็นตน) 

 2. สมาชิกที่เขาเงื่อนไขขอที่ 1 จะไดรับเงินเฉลี่ยคืนในอัตรารอยละ 3 จากยอดซื้อสะสมของ

สมาชิกแตละราย ตั้งแตวันที่ 24 สิงหาคม 2554 – 31 ธันวาคม 2555 

 3. สมาชิกที่มียอดซื้อสะสมตั้งแตวันที่ 24 สิงหาคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554 ต่ํากวา 

300 บาท จะไดรับของที่ระลึกจากโครงการราน Farmer Shop ตามที่ประชุมเห็นสมควร 

 4. ระยะเวลาการแจกเงินเฉลี่ยคืนตามสวนซื้อ ใหติดประกาศภายในเดือน มกราคม 2556 

และดําเนินการแจกเงินเฉลี่ยคืนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 หากพนจากระยะเวลาที่กําหนดใหนําเงินคืน

เขาบัญชโีครงการราน Farmer Shop ตอไป 

 

 ทั้งนี ้ผอ.สว.สก. ไดมอบหมายใหน.ส.วสินธรา สรุปรายละเอียดการเฉลี่ยเงินคืนแกสมาชิก

แตละรายเพื่อนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการราน Farmer Shop พิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

 

เลิกประชุมเวลา  11.00  น. 
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การประชุมเตรยีมงาน 

“แผนประชาสัมพันธ์โครงการของขวัญปีใหม่ 2556” 

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 

ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 

 

ผู้มาประชุม 

1.รศ.จุฑาทิพย์   ภัทราวาท             ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

2.นางสาวสายสุดา   ศรีอุไร            รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

3.นางสาววรวรรณ   ดาวเจริญ        นักวิจัยประจําโครงการ 

4.นางสาวณัฐกานต์  สหวัชรินทร์      นักวิจัยประจําโครงการ 

 

เริ่มประชุม เวลา  10.00น. 

 ตามที่ไดมกีารกําหนดการดําเนินการโครงการของขวัญปีใหมในวันที่17-28 ธันวาคม 2555  

จึงไดมีการวางแผนเพื่อการประชาสัมพันธ์ ดังนี้ โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ไดเสนอวา ควรมีการ

ประชาสัมพันธ์โดย ใช โบรชัวร์ ประกาศทางเวบไซต์และ LED            เกษตรศาสตร์  ติดประกาศ

ที่ราน เขียนกระดานประชาสัมพันธ์โครงการของขวัญปีใหม 2556 ทั้งนีไ้ดมอบหมายใหนางสาววรวรรณ 

ดาวเจรญิ คิดขอความประชาสัมพันธ์โครงการ และมอบหมายใหคุณสายสุดา ศรีอุไรเป็นที่ปรึกษา และ

สงมอบงานตอใหคุณพรพงษ์ แสงนาค เจาหนาที่สารสนเทศชวยเหลือในดานการใชสื่ออเิล็คทรอนิกส์ 

 

เลิกประชุม เวลา 11.00น. 
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คณะนักศึกษาโครงการหลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบท หลักสูตรนานาชาติ  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นศึกษาดูงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

วันท่ี 6 ธันวาคม 2555 เวลา 14.00-17.00 น. 

ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 
 

ผู้มาประชุม 

 1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

 2. รศ.ดร.สมศักดิ์  ศรสีันติสุข 

 3. Mr.Thomas Njoroge Chege 

 4. Mr.Thim Seat 

 5. Mr.Kim Vuochhong 

 6. Ms.Fathmath Abdulla Saeed 

 7. Ngwe Thee 

 8. Cung Khin Dim 

 9. Nguyen Huy Hoang 

 10. Pone Salimath 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 

คณะนักศึกษาโครงการหลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบท (Master of Rural 

Development Management, MRDM ) หลักสูตรนานาชาติ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

โดยมี รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข เป็นหัวหนาคณะ พรอมดวยนักศึกษานานาชาติ 8 คนประกอบดวย 

Mr.Thomas Njoroge Chege จากประเทศเคนยา, Mr.Thim Seat และMr.Kim Vuochhong จากประเทศ

กัมพูชา, Ms.Fathmath Abdulla Saeed จากประเทศมัลดิฟ, Ngwe Thee และCung Khin Dim จาก

ประเทศเมียนมาร์, Nguyen Huy Hoang จากประเทศเวียดนาม และ Pone Salimath จากประเทศลาว 

ทั้งนี้ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการและ

ประสบการณท์ํางานวิจัยดานการพัฒนาสหกรณ์ในประเทศไทย โดยไดนําเสนอบริบทของการขับเคลื่อน

งานชุดโครงการวิจัยการพัฒนาการสหกรณ์และการคาที่เป็นธรรมและขอคนพบจากงานวิจัยในรอบ

หลายปีที่ผานมา 

นอกจากนี้ผูอํานวยการฯยังไดนําคณะนักศึกษาไปเยี่ยมชมราน Farmer shop ที่คณะ

เศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวแบบเครื่องมือที่จะชวยสรางระบบการคาที่เป็นธรรม โดยคณะศึกษาได

เลือกซือ้สินคาจากราน Farmer shop ไปเป็นของฝากของที่ระลึกกลับไป 

ปิดประชุมเวลา 17.00 น. 
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การประชุมเตรยีมงาน 

“รูปแบบการจัดกระเช้าโครงการของขวัญปีใหม่ 2556” 

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2555 

ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 

 

ผู้มาประชุม 

1.รศ.จุฑาทิพย์   ภัทราวาท             ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

2.นางสาวสายสุดา   ศรีอุไร             รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

3.นางสาววรวรรณ   ดาวเจริญ         นักวิจัยประจําโครงการ 

4.นางสาวณัฐกานต์  สหวัชรินทร์       นักวิจัยประจําโครงการ 

 

เริ่มประชุม เวลา  14.00น. 

 ตามที่ไดมกีารกําหนดการดําเนินการโครงการของขวัญปีใหมในวันที่17-28 ธันวาคม 2555 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ไดเสนอวา ควรมีการจัดกระเชาโดยใชสินคาภายในรานหลากหลายรูปแบบ

ตามราคา ทําปูายติดกระเชาที่มีชื่อสินคาระบุน้ําหนักและราคาของสินคาลงไปในนั้น โดยไดมอบหมาย

ให นางสาววรวรรณ ดาวเจริญและนางสาวณัฐกานต์ สหวัชรินทร์จัดทํากระเชาของขวัญ มอบหมายให

นางสาวจินตหรา นกเงิน ชวยหยิบสินคาภายในรานโดยใหนางสาววรวรรณ ดาวเจริญตรวจนับสต฿อก

รายการสินคาที่นํามาจัดกระเชา มอบหมายใหนางสาวสายสุดา ศรีอุไรทําปูายติดกระเชาของขวัญ  

มอบหมายใหนายสุพจน์ สุขสมงาม นํากระเชาของขวัญไปแร็พพลาสติก  พรอมทั้งใหดําเนินการจัด

กระเชาตนแบบใหเสร็จทันเวลาที่กําหนดเพื่อจัดแสดงในศูนย์เรียนรูขาว และเพื่อจะไดใหสั่งกระเชา

ของขวัญลวงหนาไดที่ราน Farmer Shop ที่นางสาวจินตหรา นกเงิน หรอืสอบถามไดที่นางสาววรวรรณ  

ดาวเจรญิ และใหปรับแกโบรชัวร์สนิคาและกระเชาของขวัญตามตนแบบ  

               ไดขอสรุปเป็นกระเชาของขวัญราคา 500 700 800 900 1,000 1,200 1,400 1,700 

และชุดของขวัญราคา 300 บาท โดยใหนําดอกไมประดิษฐ์มาประดับตกแตงเพิ่มเติม 

 

เลิกประชุม เวลา  15.00 น. 
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รายงานการประชุมย่อยการเตรยีมจ่ายเงินเฉลี่ยคนืสมาชิกโครงการร้าน Farmer Shop 

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00-10.15 น. 

ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม 

 1.  รศ. จุฑาทิพย์    ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

 2. นางสาววสินธรา  ขวยเขิน  เจาหนาที่วจิัยประจําโครงการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ ไดกลาวเปิด                  

การประชุมการจายเงินเฉลี่ยคืนแกสมาชิก เพื่อคืนกําไรแกสมาชิกโครงการราน Farmer Shop                  

ตามสวนซื้อ ทั้งนี้ ที่ประชุมไดหารือเรื่องอัตราการเฉลี่ยเงินคืน ซึ่งที่ประชุมไดรวมกันพิจารณารายได 

ตนทุน และกําไรสุทธิจากงบกําไร-ขาดทุน ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2554 – เดือนพฤศจิกายน 2555         

จงึมมีตใิหจายเงนิเฉลี่ยคืน 3% จากยอดซือ้สินคาของสมาชิกแตละราย  

 นางสาววสินธรา ไดแจงวาระบบสะสมยอดซื้อของสมาชิกมีปัญหาในปลายเดือน

พฤศจกิายน โดยเจาหนาที่แคชเชียร์ไดแจงปัญหาเนื่องจากมีสมาชิกบางรายสอบถามวาทําไมแตมสะสม

ลดลง? ดังนัน้ เจาหนาที่แคชเชียร์จึงไดแจงกับเจาหนาที่ back office ดวยวาจาใหตรวจสอบปัญหาที่พบ 

หลังจากไดตรวจสอบพบวาระบบการสะสมยอดซื้อของสมาชิกมีปัญหาจริงตามที่ไดรับรายงาน ผอ.สว.

สก. จงึไดแนะนําใหนํายอดซือ้สะสมของเดือนตุลาคม 2555 นํามารวมกับยอดซื้อของสมาชิกแตละราย

ในเดือนพฤศจิกายน 2555 ในโปรแกรม excel เพื่อทําใหขอมูลยอดซื้อของสมาชิกแตละรายมีความ

ถูกตอง แมนยํามากที่สุด  

 ดังนั้น ที่ประชุมมีมติใหนางสาววสินธรา ดําเนินการสรุปยอดซื้อสะสมของสมาชิก                 

แตละรายในโปรแกรม excel กอน แลวจึงดําเนินการคํานวณเงินเฉลี่ยคืน 3% ใหแลวเสร็จ                    

ภายใน 1 สัปดาห์ และนํามาเสนอแก ผอ.สว.สก. ตอไป 

 

เลิกประชุมเวลา 10.15 น. 
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รายงานการประชุมย่อยการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของร้าน Farmer Shop 

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2555 เวลา 11.00-11.45 น. 

ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม 

 1.  รศ. จุฑาทิพย์    ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

 2.  นางสาวณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ เจาหนาที่วจิัยประจําโครงการ 

 3. นางสาววสินธรา  ขวยเขิน  เจาหนาที่วจิัยประจําโครงการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น. 

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ ไดหารือรวมกับนางสาว

สินธราและนางสาวณัฐกานต์ เรื่องการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของราน Farmer Shop เนื่องจากราง

คูมอืไมเป็นไปตามแผนที่ไดวางไว ซึ่ง ผอ.สว.สก. ไดกําหนดใหสงภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ซึ่ง

ที่ประชุมไดรวมปรับปรุงโครงรางของคูมือ ซึ่งมีการเปลี่ยนหัวขอในบางสวนและเรียบเรียงหัวขอให

นาสนใจ และไดแบงผูที่รับผดิชอบเนือ้หาในหนวยตางๆ ดังนี้ 

 

หน่วยที่  ผู้รับผิดชอบ 

1 รูจัก Farmer Shop วสินธรา 

2 ทําเลที่ตัง้และการจัดบรรยากาศภายในราน ณัฐกานต์ 

3 ใครคือลูกคา ณัฐกานต์ 

4 การกําหนดราคา ณัฐกานต์ 

5 เทคนิคหลักการจัดการการสั่งซือ้สินคา ณัฐกานต์ 

6 เทคนิคการรับสินคาและการจัดช้ันวาง วสินธรา 

7 Cashier และการขาย วสินธรา 

8 การจัดการสต็อกสินคา ณัฐกานต์ 

9 รายงานการเงนิ วสินธรา 

10 ขอควรระวังและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ณัฐกานต์ 

11 กิจวัตรพนักงานประจําราน ณัฐกานต์ 

ภาคผนวก วสินธรา 
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 จากนั้น ผอ.สว.สก. ไดมอบหมายใหสงรางคูมือในสวนที่แตละคนรับผิดชอบทุกวัน                

ซึ่งหากใครเขียนไดแคไหน ก็สามารถสงให ผอ.สว.สก. พิจารณาและแกไขใหกอนได โดย ผอ.สว.สก. ได

กําหนดวันที่คูมือเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมกราคม 2556 เพื่อหวังวาจะนําไปเป็นเครื่องมือ                 

ในการเป็น Coashing ที่ Outlet อ.ปึกเตียน ที่จะเริ่มเจรจาธุรกิจในอนาคตอันใกลนี้ 

 

เลิกประชุมเวลา 11.45 น. 
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รายงานการประชุม 

การเชื่อมโยงเครอืข่ายงานวจิัยร่วมกับ บริษัท บีเอสซีเอ็มฟู้ด จ ากัด 

วันท่ี 12 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00-12.00 น. 

ณ บริษัท บีเอสซีเอ็ม ฟู้ด จ ากัด ถนนรมิทางรถไฟ บางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 

 

ผู้มาประชุม 

 1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

 2. คุณมนัส  ชูผกา  ผูบริหาร บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจยีเมง จํากัด 

  แขกผูมีเกียรติ 230 ราย 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ ไดรับเชิญเขารวมพิธี

เปิดโรงงานผลติขาวหุงสุกพรอมรับประทานและผลิตภัณฑจ์ากขาวของบริษัท บีเอสซีเอ็ม ฟููด ซึ่งเป็น

บริษัทในเครือบริษัท บางซื่อโรงสไีฟเจียเมง จํากัด โดยมี ฯพณฯ นายอําพล เสนาณรงค ์องคมนตรี                 

เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีหนวยงานราชการ ผูประกอบการตัวแทนจําหนายเขารวมกวา 200 คน 

บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจยีเมง จํากัด กอตัง้และดําเนินการผลิตและสงออกขาวหอมทั้งใน

ประเทศ และตางประเทศทั่วโลกมานานกวา 70 ปี ในนามตรา  “Golden Phoenix” หรอื “กิมหงษ์” และ

จัดจําหนายขาวสารบรรจุถุงภายในประเทศ ภายใตช่ือตราสินคา ”หงษ์ทอง” มีโรงสีขาว โรงปรับปรุง

และบรรจุ ขนาดใหญ 2 แหง คือ นนทบุรี, ศรสีะเกษ  มีกําลังการผลติรวม 200,000 ตัน ตอปี โดยได

ขยายกิจการเปิดบริษัท บีเอสซีเอ็ม ฟููด จํากัด และสรางโรงงานผลิตขาวหุงสุกพรอมรับประทานและ

ผลติภัณฑจ์ากขาวนานพันธ์เพื่อเป็นการตอยอดธุรกิจดวยดารลงทุนวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกลาว โดย

มุงเนนความอรอย สะดวกปลอดภัยและใสใจสิ่งแวดลอม ซึ่งในอนาคตสถาบันวิชาการดานสหกรณ์จะมี

ความรวมมอืดานงานวิจัยรวมกับทางบริษัทในการบริหารจัดการโซอุปทานขาวหอมมะลิไทยอยางเป็น

ระบบในพืน้ที่ จ.ศรีสะเกษ   

 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
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รายงานการประชุม 

การประชุมหารอืร่วมกับผู้บริหาร บริษัท พันธ์สุข 2008 จ ากัด ในการจัดตั้ง Farmer Shop 

วันท่ี 14 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00-14.00 น. 

ณ บริษัทพันสุข 2008 จ ากัด จ.เพชรบุรี 

 

ผู้มาประชุม 

 1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

 2. คุณชปาพันธุ์ มูลพันธ์  กรรมการผูจัดการบริษัท พันธุ์สุข 2008 จํากัด 

 3. น.ส.สายสุดา ศรอีุไร  รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ พรอมดวยคุณสายสุดา 

ศรอีุไร รองผูอํานวยการสถาบันฯ ไดเดินทางไปประชุมรวมกับคุณชปาพันธ์ เงนิมูล กรรมการผูจัดการ

บริษัทพันสุข 2008 จํากัด ซึ่งสนใจในการนําแนวคิดราน Farmer shop ไปดําเนนิการจัดตัง้ในพืน้ที่

โครงการของบริษัทพันสุข 2008 จํากัด 

ซึ่งเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นริมถนนเพชรเกษม อ.ทายาง จ.เพชรบุรี โดยใชแนวคิดเป็น

สถานที่จําหนายสินคา อาหารปลอดภัย ซึ่งอยูในชวงระยะเวลาดําเนินการกอสรางและตกแตงสถานที่ 

ในการไปในครั้งนีคุ้ณชปาพันธ์ไดเชญิผูอํานวยการสถาบันฯ เยี่ยมชมความกาวหนาการกอสราง และ

สํารวจพืน้ที่สําหรับนํา Model ราน Farmer shop ไปจัดตัง้ในโครงการดังกลาว 

 

ปิดประชุมเวลา 14.00 น. 
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รายงานการประชุมย่อยการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในโครงการของขวัญปีใหม่ 2556 

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 14.00 – 15.30 น. 

ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม 

 1. รศ. จุฑาทิพย์    ภัทราวาท    ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

 2. นางสาวสายสุดา  ศรอีุไร       รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

 3. นางสาววสินธรา  ขวยเขิน  เจาหนาที่วจิัยประจําโครงการ 

 4. นางสาวรวรรณ  ดาวเจริญ เจาหนาที่วจิัยประจําโครงการ 

 5. นางสาวจนิตรา  นกเงนิ  เจาหนาทีป่ระจําราน Farmer Shop 

 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ กลาวเปิดการประชุม

แบงหนาที่ความรับผดิชอบในโครงการของขวัญปีใหม 2556 ที่จัดขึน้ตั้งแตวันที่ 18 – 29 ธันวาคม 2555 

ซึ่งในปีนี้มีความแตกตางจากโครงการของขวัญปีใหมในปีที่แลว เนื่องจากเมื่อปี 2554 ราน Farmer 

Shop ปิดดําเนินการเพื่อปรับปรุงรานจากเหตุมหาอุกภัย จึงตั้งบู฿ทขึ้นที่หนาราน และนําสินคาออกมา

จําหนายที่บู฿ท แตในปีนี้ราน Farmer Shop ยังคงเปิดรานจําหนายตามปกติ แตโครงการของขวัญปีใหม

จะจัดในบู฿ทดานหนารานดังปีที่แลว ดังนั้น เมื่อมีการจัดบู฿ทของขวัญปีใหมขึ้น จําเป็นตองแบงหนาที่

ความรับผดิชอบใหมช่ัวคราวในระหวางที่โครงการของขวัญปีใหมดําเนินการอยู  

 ผอ.สว.สก. ไดแบงหนาที่ความรับผดิชอบดังนี้ 

 

ล าดับ ภาระงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 การสั่งสนิคาเพือ่จําหนายในโครงการของขวัญปีใหม วสินธรา 

2 ผูประจําบู฿ทของขวัญปีใหม วรวรรณ/ จนิตรา 

3 ผูจัดบู฿ท Farmer Shop วรวรรณ/ จนิตรา 

4 รับสินคาและควบคุมสต็อกสินคา วรวรรณ/ วสินธรา 

5 รับออเดอร์กระเชาของขวัญ วรวรรณ 

6 แคชเชยีร์บู฿ทของขวัญปีใหม จนิตรา 

7 สรุปยอดขายประจําวัน จนิตรา 

8 ผูรับผิดชอบเบิกสินคาจากราน Farmer Shop วสินธรา 



 

 1-54 

ล าดับ ภาระงาน ผู้รับผิดชอบ 

9 ผูสรุปโครงการของขวัญปีใหม วรวรรณ 

10 ผูเก็บแบบสอบถาม วรวรรณ/ จนิตรา 

11 แคชเชยีร์ราน Farmer Shop ประทิน 

12 ผูดูแลราน Farmer Shop ประทิน 

13 ประชาสัมพันธ์โครงการของขวัญปีใหม วรวรรณ 

14 ดูแลภาพรวมของบู฿ทโครงการของขวัญปีใหม วรวรรณ 
 

 

 จากนั้นนางสาวจินตราไดขอเจาหนาที่ประจําบู฿ทเพิ่มเนื่องจากประสบการการจัดบู฿ทในปีที่

ผานมา พบวา ลูกคาจะมาพรอมๆ กันในเวลาใกลเคียงกัน เชน ชวงพักเที่ยง หรือชวงประมาณบาย 2 

เป็นตน ทําใหดูแลการขายไมทั่วถึง ซึ่งเกิดความเสี่ยงที่สินคาจะสูญหาย และทําใหลูกคาไมสามารถ

สอบถามรายละเอียดของสินคาได ที่ประชุมจึงมีมติใหนางสาววสินธราอยูประจําบู฿ทในชวงโครงการ

ของขวัญปีใหม วันที่ 18-29 ธันวาคม 2555 โดยใหทําหนาที่จัดบู฿ท ประจําบู฿ท บริการลูกคา เก็บ

แบบสอบถาม ดูแลสต็อกสินคาที่นําออกมาจําหนาย และเบิกสินคาจากราน Farmer Shop ในกรณีที่

สินคาบางอยางเป็นของราน Farmer Shop เชน มงคลพฤกษา ชุดของขวัญกุ฿กไก    เป็นตน 

 ที่ประชุมไดรวมกันหารือถึงแนวทางในการจําหนายสินคา ซึ่งมีมติวา ผูดูแลบู฿ทจะเป็น

ผูเขียนรายการสินคาที่ลูกคาซื้อและใสถุงใหเรียบรอย จากนั้นจึงสงใบรายการใหแคชเชียร์ทําการ

คิดเงิน/ทอนเงิน จากนั้นผูดูแลบู฿ทจึงสงสินคาพรอมเงนิทอน(ถามี) ใหลูกคา เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ

ขาย ซึ่งที่ประชุมมอบหมายใหนางสาววสินธรา ดําเนินการจัดทําใบรายการสินคาที่มีจําหนายทั้งหมด 

(สินคาและกระเชาของขวัญ) เพื่อใชในวันออกบู฿ท โดยตองจําหนายสินคาเป็นเงินสดเทานั้น หากมีลูกคา

จากหนวยงานภายใน มก. สนใจสั่งซือ้สินคา/ กระเชาของขวัญ ที่จายเป็นเงินโอน ใหแจงแกรอง ผอ.สว.

สก. หรอื ผอ.สว.สก. เพื่อพิจารณาดําเนนิการตอไป 

 ที่ประชุมไดรวมกันหารือถึงแนวทางการตรวจนับสินคา ซึ่งมีมติวา ในตอนเชาของการ

จัดบู฿ทใหตรวจนับสินคาที่นําออกมาจําหนายทุกรายการ และในระหวางวันหากนําสินคาใดออกมา

เพิ่มเติมใหบันทึกลงในรายการสต็อกดวย และเมื่อถึงชวงปิดบู฿ทใหนับสินคาคงเหลือที่บู฿ทใหเสร็จสิ้นกอน

จึงจะนําสินคาเขาไปเก็บในคลังสินคาได ทั้งนี้ ดําเนินการเช็ดสต็อกในชวงกอนเปิดบู฿ท-หลังเก็บบู฿ททุก

วัน เพื่อเป็นขอมูลวามีสินคาสูญหายในระหวางวันหรือไม หากมีขอสงสัยหรือพบปัญหาใหปรึกษารอง 

ผอ.สว.สก. หรอื ผอ.สว.สก. ทันที  

 

เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 
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รายงานการประชุมเครอืข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย  

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2555 

ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม 

 1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท  ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

 2. คุณบุญเกิด    ภานนท์   ผูจัดการ สกก.เกษตรวิสัย จํากัด 

 3. คุณธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง  ผูจัดการ สกก.ปราสาท จํากัด   

 4. คุณบุญลวน อุดมพันธ์   

 5. คุณวิทูล  ธรรมเดชากุล  

 6. คุณรุงอรุณ ชวกรกุล  

 7. คุณนารี  หยกจักรพันธ์   

 8. คุณพัชร  หยกจักรพันธ์   

 9. คุณสายสุดา ศรอีุไร   รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

 

รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ประธานที่ประชุมกลาวเปิดประชุม จากนั้นคุณบุญลวน อุดมพันธ์ 

แจงแกที่ประชุมถึงวัตถุประสงค์ในการจัดประชุม สืบเนื่องจากการดูงานในตางประเทศและการออกบู฿ท

ตางๆ ทําใหไดพบกับ คุณนารี หยกจักรพันธ์ และคุณพัชร หยกจักรพันธ์ ผูสงออกสินคาไทยไปประเทศ

จีน มีความสนใจในขาวแบรนด์  “เกิดบุญ” จึงตองการติดตอเพื่อนําขาวสงออกไปยังประเทศจีน โดย

อาจเป็นการสงไปยังซุปเปอร์มาเก็ตของที่นั่น แตทั้งนี้ตองทําการปรับรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ใหมี

ภาษาจนีและภาษาอังกฤษบนถุงขาวแตยังคงความเป็นขาว “เกิดบุญ” อยูเหมือนเดิม จึงเป็นที่มาขอการ

เชญิผูเกี่ยวของมาประชุมกันในวันนี้ 

 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ถามคุณนารี และคุณพัชร หยกจักรพันธ์ ถึงเหตุผลที่ใหความสนใจ

กับขาวแบรนด์ “เกิดบุญ” และมีเปูาหมายการสงออกอยางไร 

 

คุณนารี และคุณพัชร หยกจักรพันธ์ ชี้แจงวาจากการคัดเลือกขาวแบรนด์ตางๆ จากแตละ

สหกรณ์ไปแสดงที่ประเทศจีน นําโดยรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และไดมีการ

ทดลองชิมแลวพบวาขาวแบนรด์ “เกิดบุญ” ไดรับความพึงพอใจในคุณภาพของขาวหอมมะลิแท อีกทั้ง

ประเทศจีนตองการขาวหอมมะลิแทที่ไมมีการปลอมปนดวยจึงเลือกขาวแบรนด์ “เกิดบุญ” โดยมี
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เปูาหมายการสงที่ตลาดกลางและตลาดบนของจีน สงตามซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นเครือขาย ซึ่งจะเริ่มที่

ซุปเปอร์มาเก็ตในเขตกวางตุงประมาณ 100 กวาแหง ประมาณการวาในล็อตแรกนี้จะสั่งไปประมาณ 

6-8 ตู ขณะนี้กําลังรอผลตอบรับจากตัวแทนกระจายสินคาในประเทศจีนวาพอใจหรือไมกับตัวอยาง

สินคาที่สงไปใหทดสอบ นอกจากนี้ตองรอรายละเอียดการปรับถุงบรรจุภัณฑ์ใหเป็นภาษาจีนและการ

แสดงรายละเอียดตางๆ บนถุงวาตองประกอบดวยอะไรบางใหถูกตองตามระเบียบของประเทศจีน 

 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สอบถามความคิดเห็นของเครือขายผูผลิตขาวแบรนด์ “เกิดบุญ” วา

เครือขายวางแผนกันไวอยางไรบาง เพราะมีความเป็นหวงในเรื่องของการผลิตใหเพียงพอกับการสงออก

ดวย 

 

คุณธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง ผูจัดการ สกก.ปราสาท จํากัด ถามวาเนื่องจากขาวเกิดบุญ มี

ผูผลติจากหลายแหลง อาจมคีวามแตกตางกันบางจะเกิดปัญหาหรอืไม 

 

คุณนารี หยกจักรพันธ์ กลาววา ขอใหผูผลิตรักษาคุณภาพใหไดมาตรฐาน กอนสงออกไปก็

ควรตรวจสอบใหแนนอนวาเป็นขาวหอมมะลิแทไมปลอมปนและไดคุณภาพจริงๆ เพราะเมื่อสงไปแลวไม

ควรจะไดรับการตอวากลับมาจากผูบริโภคที่ประเทศจีน 

 

คุณบุญล้วน อุดมพันธ์ ชี้แจงวา จากการหารือแลวมีแนวทางการดําเนินงานคือ ขาวตองออก

จากชองเดียวกัน โดยแตละสหกรณ์จะนําขาวที่ผลิตตามมาตรฐานที่กําหนดมารวมกันกอนในขั้นตน 

แลวจึงรวมกันทําการบรรจุที่โรงปรับปรุงคุณภาพขาวแหงเดียวกัน จึงจะสงออกไปยังประเทศจนีได 

 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท จึงถามเพิ่มเติมวาหากทําเชนนั้นแลว ตนทุนตอหนวยจะตองเพิ่มขึ้น

หรอืไม และเครอืขายจะรับตนทุนที่ตองเพิ่มขึน้ไดหรอืไม 

 

คุณธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง กลาววาหากทุกแหงทําขาวใหไดมาตรฐานตามที่กําหนดจริงแลว ไม

นามีความจําเป็นที่ตองทําเชนที่คุณบุญลวน เสนอมาเพราะจะทําใหมตีนทุนเพิ่มขึน้ 

 

คุณนารี หยกจักรพันธ์ กลาววานาจะสามารถสงแยกเป็นตูๆ ไปไดวาแตละตูมาจากแหงใด 

แตขอใหผูผลิตทุกแหงรักษาคุณภาพใหไดมาตรฐานตามที่ตองการไดจริง ทั้งนี้ในขั้นตอนการผลิตโดย

ปกติจะตองระบุวันผลติและวันหมดอายุอยูแลว จึงอาจเพิ่มโคดเขาไปวามาจากแหลงใด หากเกิดปัญหา

ก็นาจะตามไดวามาจากแหลงใดได 
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คุณบุญล้วน อุดมพันธ์ ชี้แจงวาปกติผูผลิตจะทําเชนที่คุณนารี กลาวมาอยูแลวคือ ระบุวันที่

ผลิตและวันหมดอายุ และมีโคดแสดงแหลงที่ผลิตของแตละเครือขายดวย เมื่อเกิดปัญหาก็สามารถ

ตรวจสอบไดวามาจากแหลงผลติใด 

 

คุณบุญเกิด ภานนท์ แสดงความเห็นวา หากแยกสงจากแตละผูผลิตแลวอาจเกิดกรณีที่วา 

ผูบริโภคมีความชอบขาวที่มาจากแหลงผลิตแตละแหงไมเทากัน เพราะปัจจัยในการทําใหผูบริโภคกิน

ขาวแลวรูสึกหอมอรอยจะเกิดจากหลายปัจจัยมาก เชน กินขาวตอนเชา กลางวัน และเย็น ก็จะไดกลิ่นที่

ไมเหมอืนกัน เกิดการเปรียบเทียบซึ่งอาจทําใหเกิดความแบงแยกไมเป็นเอกภาพ และเห็นวาไมเป็นการ

รวมกลุมกันผลิตอยางแทจริงภายใตแบรนด์ “เกิดบุญ” ดวย ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นในประเทศไทยแลววา

ขาวที่วางจําหนายในที่เดียวกันแบรนด์เดียวกัน ถุงหนึ่งขายไดแตอีกถุงหนึ่งขายไมไดเพราะแสดงแหลง

ผลติที่ตางกัน ทําใหผูบริโภคเกิดการเปรียบเทียบขึน้ได จงึมคีวามเป็นหวงในกรณีนีด้วย 

 

คุณนารี หยกจักรพันธ์ เสนอความเห็นวาในการสงแตละครั้งควรมีที่มาจากแหลงเดียวกัน 

เชน ใน ล็อตแรกสั่ง 5 ตู ก็ควรมาจากแหลงผลิตเดียวกัน และครั้งตอไปเมื่อสั่งเพิ่มก็อาจจะมาจาก

แหลงผลิตอกีแหงหนึ่งก็ได แตการสงแตละครัง้เห็นวาควรสงมาจากแหลงเดียวกัน 

 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กลาววาโจทย์นี้เกิดขึ้นตามที่เคยเป็นหวงกันไว เพราะหากเป็นรอบ

ของแหลงผลิตขนาดกลาง เกรงวาจะไมสามารถผลิตไดตามที่ผูสงออกตองการได เชน สกก . กระสัง 

จํากัด จึงอยากขอความเห็นจากผูจัดการ สกก. กระสัง ที่มีกําลังการผลิตขนาดกลางเทานั้นวาจะทําได

หรอืไม 

 

คุณวิทูล ธรรมเดชากุล ผูจัดการ สกก. กระสัง จํากัด กลาววาหากเป็นการสั่งล็อตใหญใน

เวลาอันสั้นอาจจะไมมกีําลังพอที่จะผลติไดทันตามที่ตองการ 

 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท นี่คือเรื่องที่ตองคํานึงถึง ดังนั้นจึงตองมีการวางแผนลวงหนา หากผู

สงออกสั่งในเวลากระช้ันอาจไมสามารถผลิตใหทันตามตองการได ควรมีการวางแผนลวงหนาเป็นปี 

เพื่อใหผูผลิตวางแผนการผลิตได นอกจากนี้เรื่องหนึ่งที่เป็นหวงคือ ถามผูสงออกวาหากทําการคาไป

แลวระยะหนึ่งมผีูผลติรายอื่นเขามาเสนอราคาสงที่ถูกกวาขอเรา ผูสงออกจะเปลี่ยนไปรับรายที่ใหราคา

ต่ํากวาหรอืไม 

 

คุณพัชร หยกจักรพันธ์ กลาววาในเรื่องการทําการคานั้น หากมีการทําสัญญากับผูผลิตราย

ใดแลวจะตองมีการพูดคุยกันกอนเสมอ จะไมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยางแนนอน 



 

 1-58 

 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กลาววาพวกเราทําการคาที่เป็นธรรม ยินดีที่ไดรวมงานกับคุณพัชร 

และคุณนารี แตทั้งนี้การทํางานตองมีการวางแผนลวงหนาเพื่อใหผูผลิตสามารถวางแผนการผลิตใหมี

สงไดตามความตองการ 

 

คุณนารี หยกจักรพันธ์ เสนอวาอนาคตอาจจะเป็นการสั่งขาวจากเครือขายแตตองใชชื่อแบ

รนด์อื่นๆ เพื่อจําหนายไปยังเขตอื่นของประเทศ  

 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ขอใหตองเป็นแบรนด์อะไรก็ไดที่ตองสื่อถึงเครอืขายคุณคาฯ นี้เทานั้น 

ไมควรใชเป็นแบรนด์ขาวทุงกุลา เพราะจะมีการซ้ําซอนกับขาวทุงกุลาของเอกชน หรืออาจใชชื่อ 

“เครือขายขาวหอมมะลิสหกรณ์ไทย”  

 

คุณบุญเกิด ภานนท์ กลาววา ณ วันนี้ตองขอใหคุณนารี ไดรับการตอบรับจากผูคาที่ประเทศ

จนีมากอน แลวจงึจะมาตกลงในรายละเอียดตอไป 

 

คุณนารี หยกจักรพันธ์ ขณะนี้กําลังรอคําสั่งซื้อจากลูกคายืนยันมาอีกครั้ง และเรื่องรูปแบบ

บรรจุภัณฑ ์แตที่แนนอนคอืขอเป็นถุงสุญญากาศ ทั้งนี้ทางผูสงออกเองก็มีความเป็นหวงในเรื่องที่อาจมี

ผูสงออกรายอื่นมาใหราคาแกผูผลติสูงกวาแลวจะเปลี่ยนใจไมทําการคากับเราเชนกัน 

 

คุณบุญเกิด ภานนท์ กลาววาทางเครือขายยืนยันวาถาตกลงกันแลวจะไมเปลี่ยนแปลงแนนอน 

ถึงจะมีผูสงออกรายอื่นมาใหราคาดีกวาก็ตาม ทางเราจะใหโอกาสแกผูที่เขามาติดตอเราและตกลงกัน

ไวกอนแลว 

จากนั้นที่ประชุมไดหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทั้งฝุายเครือขายคุณคาสหกรณ์ไทย

และฝาุยผูสงออก โดยสรุปเบือ้งตนวาบรรจุภัณฑ์จะใชถุงแบรนด์ “เกิดบุญ” ที่จะตองมีการพิมพ์เพิ่มชื่อ

เป็นภาษาจีนเพิ่มลงไป คําอธิบายภาษาจีน วิธีการหุง รายละเอียดคุณคาอาหาร (Nutrition Facts) และ

ยังคงเครื่องหมายเครือขาย สหกรณ์ มาตรฐานสหกรณ์ และเครื่องหมายรับรองมาตรฐานตางๆ ยัง

คงไว ทั้งนี้จะตองพูดคุยรายละเอียดเชิงลึกเมื่อไดคําสั่งซื้ออยางแนนอนจากคูคาในประเทศจีนมาก

เรียบรอยแลวตอไป 

 

ทั้งนี้คุณพัชร หยกจักรพันธ์ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขาวหอมมะลิที่บริโภคกันนั้น ในอดีต

คนจีนถือวาขาวหอมมะลิเป็นขาวชัน้เยี่ยม แตปัจจุบันในประเทศจีนมีขาวหอมมะลิแทอยูนอยและมีราคา

แพง ทําใหคนจนีไมคอยบริโภคกัน แตถาเราสามารถเปิดตลาดนําเขาขาวหอมมะลิแทที่ไมมีปลอมปนได
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จะเป็นเรื่องดี โดยอยากใหคําแนะนําแกเกษตรกรไทยวา ควรรูจักการปรับปรุงที่ดิน การใชปุย การ

ปรับปรุงพันธุ์ และเรื่องสําคัญที่สุดคือวิธีการลดตนทุน การเพิ่มผลผลิต ทําอยางไรใหชาวนารักษา

ชื่อเสียงของขาวหอมมะลิไทยไวใหคงอยู และไดรับการยอมรับตลอดไป นอกจากนี้ตองนําเทคโนโลยีเขา

มาชวยในการพัฒนาดานตางๆ ดวย เพราะถาไมพัฒนาตอไปจะสูเวียดนามไมไดเพราะขณะนี้เวียดนาม

กําลังพัฒนาอยางมาก 

 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
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รายงานการประชุมหารอืการขับเคลื่อนงานวิจัยระยะที่ 6 

(ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 6)  

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2555 

ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท  ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

2.  นพ.สมเกียรติ ธาตรธีร  ผูทรงคุณวุฒิ สถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

3.  อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน ์ ผูทรงคุณวุฒิ สถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

4.  คุณสุรจติต์  แกวชิงดวง  ผูทรงคุณวุฒิ สถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

5.  อาจารย์เชิญ บํารุงวงศ์  ผูทรงคุณวุฒิ สถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

6.  ดร.ปรีชา  สิทธิกรณ์ไกร  ผูทรงคุณวุฒิ สถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

 

เริ่มประชุมเวลา   9.00 น. 

 

รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ เกริ่นนําวัตถุประสงค์ของ

การประชุมในครั้งนี้ คือเพื่อขอรับฟังความคดิเห็นและคําแนะนําสําหรับการดําเนินงานในระยะตอไปของ

สถาบันฯ โดยแจงแกที่ประชุมวาไดแตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันฯ (ชุดที่ 4) ประกอบดวย 

1. คุณเอ็นนู   ซื่อสุวรรณ  ผูทรงคุณวุฒิ ประจําสถาบันวิชาการ 

      ดานสหกรณ์ 

2. อาจารย์สมพร  อิศวิลานนท์  ผูทรงคุณวุฒิสถาบันคลังสมองของชาติ 

3. รศ.ดร.สิร ี ชัยสิร ิ  รักษาการคณบดี คณะเศรษฐศาสตร ์มก. 

4. คุณลดาวัลย์ คําภา   เลขาสภาพัฒน์ 

5. รศ.พีระเดช  ทองอําไพ  สนง. พัฒนาการวิจัยการเกษตร  

      (องค์การมหาชน) 

6. ผศ.ดร.ประพิณวดี ศริิศุภลักษณ์  รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มก. 

7. คุณกฤษฎา  อุทยานนิ  ผูตรวจราชการ กระทรวงการคลัง 

8. รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน ์ รองผูอํานวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มก. 

9. ดร.ปรีชา  สิทธิกรณ์ไกร  อาจารย์ประจําภาควิชาสหกรณ์  

      คณะเศรษฐศาสตร ์

10. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท  ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 
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จากนั้นจงึนําเสนอผลการดําเนินงานของสถาบันฯ ในปี พ.ศ.2555 ภายใตวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กร

ที่มุงพัฒนานวัตกรรมความคิด เพื่อยกระดับการนําคุณคาสหกรณ์สูการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีภารกิจการ

วิจัยหลัก 3 ประการ ไดแก  

1. ภารกิจการสรางกลไกการเรียนรูสูบริการวิชาการ  

2. ภารกิจการพัฒนาคลังความรูสูระบบคุณคาและการคาที่เป็นธรรม 

3. ภารกิจการพัฒนาองค์กรสูองค์การแหงการเรยีนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นพองกันวาใหปรับแกไขเพิ่มเติม ดังนี ้

1. ภารกิจที่ 1 : การสรางกลไกการเรียนรูสูการบริการวิชาการ (เพิ่มคําวา “การ” หนาคํา

วาบริการวิชาการ) 

2. ภารกิจที่ 3 : การพัฒนาองคก์ารสูองค์การแหงการเรยีนรู (เปลี่ยนคําวา “องค์กร” เป็น

คําวา “องค์การ”) 

สําหรับพืน้ที่การวิจัยของชุดโครงการวิจัยฯ ในระยะที่ 5 แสดงไวดังรูป (รูปพื้นที่การวิจัยชุด

โครงการฯ ในระยะที่ 5 และโครงการใหม่)  

 

 

 

 

 

              

      
                       

                

              
                        
                    

      
              

                         

          

“                                      
                              

                     ”

รูป ผลการด าเนินงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2555 
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โดยโครงการวจิัยทั้งที่อยูระหวางดําเนินงานและเสร็จสิ้นแลวในปีที่ผานมา ประกอบดวย 7 

โครงการ ไดแก  

1. โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม เป็นโครงการที่เสร็จสิ้นแลวและกลุม

เครือขายสามารถดําเนินงานตอไดเอง โดยมีการสรางศูนย์เรียนรูแลว 

2. โครงการเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณ์ไทย อยูระหวางดําเนินงาน โดยเหลือ

เวลาการทํางานประมาณ 5 เดือน 

3. โครงการวิจัยเครือขายคุณคาผลไม จ.จันทบุรี เป็นโครงการระยะที่ 3 ซึ่งไดมีการสราง

ศูนย์เรียนรูแลวเชนกัน 

4. โครงการวิจัยเครือขายคุณคายางพารา จ.ตรัง อยูระหวางดําเนินงาน ซึ่งขณะนี้

เครือขายกําลังประสบปัญหาราคายางตกต่ํา 

5. โครงการวิจัยตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop อยูระหวางดําเนินงาน 

6. โครงการวิจัยกลุมธุรกิจเชงิคุณคาสามพราน อยูระหวางดําเนินงาน  

ทั้งนี้โครงการที่เหลือทั้งหมดจะเสร็จสิ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2556 และคาดวา

ผลลัพธ์งานวิจัยจะมีศูนย์เรียนรู (Learning center) เกิดขึ้นทั้งหมดอยางนอย 4 โครงการ 

ในสวนของโครงการใหมที่จะดําเนนิการในปี 2556 ประกอบดวย 5 โครงการ ไดแก 

1. โซอุปทานสินคาสถาบันเกษตรกรไทย 

2. โซอุปทานธุรกิจสหกรณ์การเกษตรไทย 

รูป พ้ืนที่การวิจัยชุดโครงการฯ ในระยะที่ 5 และโครงการใหม่ 
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3. มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์ 

4. นวัตกรรมขบวนการสหกรณ์ไทย 

5. การพัฒนาศักยภาพกลุมทองเที่ยวชุมชน 

ทั้งนีจ้ากการดําเนินงานโครงการฯ ของสถาบันฯ ไดผลผลติจากงานวิจัยภายใตชุดโครงการฯ ใน

ระยะที่ 5 ดังรูป (รูปผลผลติการวิจัยภายใต้ชุดโครงการวจิัย ระยะที่ 5)  

 

 

 

 

 

 

โ 

 

 

 

 

 

 

 

โดยผลผลิตหลักของสถาบันฯ ในขณะนี้คือ รานคาตนแบบ Farmer Shop ที่ประกอบดวย

เครือขายผูประกอบการ (SMEs โอทอป) เครือขายผูบริโภคในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประมาณ 600 

ราย มีเอ฿าท์เล็ท (Outlet) ที่ไรสุวรรณและรานสหกรณ์ กฟผ. แตไมประสบความสําเร็จมากนักเนื่องจาก

พบปัญหากับระบบการจัดการภายในของรานแตละแหง ซึ่งโจทย์ของงานนี้คือ ตองตอบ สกว. (ผูใหทุน

วิจัย) วารานคาชุมชนเชนนี้จําเป็นที่ตองมีในประเทศหรือไม มีเวลาทํางานถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 

โดยจะเนนที่การทําตัวแบบระบบรานคาปลีก แตปัญหาใหญที่พบคือเรื่องของ “คน” ที่จะเขามาทํางาน 

เพราะแตละคนมเีปูาหมายแตกตางกัน 

นอกจากนี้สถาบันฯ ไดทําการวิเคราะห์แลวพบวา สถาบันฯ จะมุงเนนการทํางานในพื้นที่สวนที่

เป็นธุรกิจฐานสังคม (Social Economy Enterprises: SEE) ดังรูป (รูปกรอบการวิเคราะห์บริบทเชิง

เปรียบเทียบระหว่าง SEE และองค์การธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ)  

 

 

รูป ผลผลิตการวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัย ระยะที่ 5 
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 สําหรับคุณสมบัติของธุรกิจฐานสังคม (SEE) นั้นประกอบดวย 5 ลักษณะ ไดแก 

1. ดําเนนิการบนหลักการพึ่งพาและรวมมอืกันเพื่อการบรรลุเปูาหมายใน 3 มิติ 

2. มีกรอบการดําเนินงานอยางมแีบบแผนเพื่อการบรรลุเปูาหมายรวม 

3. มีการบริหารจัดการโซอุปทานในธุรกิจ 

4. มีการดําเนินธุรกิจภายใตกลไกตลาดเพื่อเปูาหมาย 

5. ไมดําเนนิการแทรงแซงกลไกตลาดที่เป็นอุปสรรคตอการคาที่เป็นธรรม 

โดยสถาบันฯ จะเลือกดําเนินงานกับผูที่มีคุณสมบัติครบทั้ง 5 ประการขางตน เพื่อการ

ดําเนนิงานในขอบเขตพื้นที่การทําธุรกิจฐานสังคม (SEE)  

 

ทั้งนี้ในที่ประชุมไดเปิดเวทีอภิปรายอยางกวางขวางถึงคําวา “ธุรกิจฐานสังคม” และ “Soci l 

Econo y Enterpri e ” โดยใหขอสังเกตถึงการใชคําในภาษาอังกฤษที่เหมาะสมและตรงกับความหมายที่

งานของสถาบันฯ ตองการสื่อถึง  

สุดทายที่ประชุมไดขอสรุปและมีความเห็นที่ตรงกันแลววา คําวา “ธุรกิจฐานสังคม” ในที่นี้คือ

การพูดถึงตัวธุรกิจซึ่งเป็นการทําธุรกิจที่อยูบนพื้นฐานของสังคม ดังนั้นการใชคําในภาษาอังกฤษวา 

รูป กรอบการวิเคราะห์บริบทเชิงเปรียบเทียบระหว่าง SEE และองค์การธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ 
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“Soci l Econo y Enterpri e ” นั้นถูกตองแลว โดยจะเป็นการเนนที่ตัวองค์กรธุรกิจที่มีอัตลักษณ์ที่

ชัดเจนคือ มุงฐานสังคม ไมไดมุงที่ฐานนายทุน 

จากนั้น รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ไดนําเสนอแผนที่กลยุทธ์ของสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

(พ.ศ. 2554-2559) ดังรูป และเปิดเวทีขอคําแนะนําและขอคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิวาสถาบันฯ ควรจะ

ทําอะไรตอไปเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนท์ี่วางไว  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คุณสุรจติต์ แก้วชิงดวง ใหขอสังเกตวางานของสถาบันฯ เป็นงานที่เกี่ยวของกับทั้ง 2 สวน 

คือ สวนสหกรณ์ที่จดทะเบียนและสหกรณ์ที่ไมไดจดทะเบียน โดยไดกลาวถึงงานที่เกี่ยวของกับสหกรณ์

ที่จดทะเบียนวา ถาสถาบันฯ ทํางานโดยไมมองเรื่องการตลาดบางอาจจะถูกลืม เชน หลักสูตรผูตรวจ

สอบกิจการฯ นัน้ ขณะนีชุ้มนุมฯ ไดขอความรวมมือกับกรมตรวจฯ ทําการอบรมโดยใชชื่อวา “หลักสูตร

ผูตรวจสอบกิจการเบือ้งตน” มีการอบรม 3 วัน ซึ่งไดรับความนิยมเป็นอยางมาก มีผูสนใจสมัครเขารวม

การอบรมแตละรุนจํานวนกวารอยคน หรือกรณีเรื่องงานวิจัยนั้น มีตัวอยางจากสหกรณ์ตํารวจ ที่จาง

สถาบันจัดอันดับ ทริส (TRIS) ทํางานใหซึ่งเมื่อไดอานแลวคิดวาสถาบันฯ เองก็นาจะทําไดเชนกัน ทั้งนี้

เห็นวาทริสนัน้ทําแตเรื่องขอมูลตัวเลขเพียงอยางเดียว ดังนั้นหากสถาบันฯ ทําแลวเพิ่มรายละเอียด เชน 

ตัวชี้วัดการลดจํานวนสมาชิกที่มีพฤติกรรมการกูบอยๆ หรือมีตัวชี้วัดหรือตัวประเมินใหสมบูรณ์ไดจะ

นาสนใจมากขึน้ 

รูป แผนที่กลยุทธ์ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (พ.ศ. 2554-2559) 
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 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ชี้แจงวางานบางประเภทหากมีผูอื่นทําไดแลวสถาบันฯ จะไมทํา 

นอกจากนี้ตั้งแตปี  พ.ศ. 2534-2543 ไดทําการสืบคนขอมูลพบวาไมมีขอมูลอะไรที่นาสนใจ 

เชนเดียวกับที่ทริสทํา ซึ่งเหลานีไ้มใชเปูาหมายที่สถาบันฯ ที่จะเขาไปทํางานในสวนนี้ 

 นพ.สมเกียรติ ธาตรีธร กลาววาหนวยงานทริสนั้นควรทําการประเมินเฉพาะธนาคาร

พาณชิย์เทานั้น แตไมควรเขามาประเมินงานของสหกรณ์ 

 อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ กลาวถึงเรื่องจํานวนคนในการอบรมหลักสูตรผูตรวจสอบ

ฯ ที่มีจํานวนกวารอยคนในแตละรุนนั้น ในสวนการอบรมหลักสูตรฯ ของสถาบันฯ ไมไดเนนในเรื่อง

จํานวนคน แตเนนเรื่องคุณภาพมากกวาโดยมีการใหทดลองปฏิบัติจริง เพราะการอบรมคนจํานวนกวา

รอยคนในระยะเวลา 3 วัน นั้นนาจะเนนแตปริมาณ ไมไดเนนเรื่องคุณภาพ นอกจากนี้ยังเห็นดวยกับ 

นพ.สมเกียรติ ธาตรีธร ที่วาการใหหนวยงานทริสมาจัดช้ันใหนั้นเสียเงินเปลาและไมมีความจําเป็น 

เพราะทริสนัน้เป็นเพียงการจัดช้ันวาอยูระดับ A, B, C เทานั้น 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สรุปประเด็นคือ ผูทรงคุณวุฒิแนะนําวาสถาบันฯ นาจะเขาไปมี

บทบาทเพิ่มขึน้ แตทั้งนีเ้จตนาของสถาบันฯ คือเราจะทําในสิ่งที่ไมมีใครทํามากอน 

 คุณสุรจิตต์ แก้วชิงดวง กลาวถึงเรื่องหลักสูตรผูตรวจสอบฯ โดยมองวาหลักสูตรของ

กรมตรวจฯ นัน้เป็นการตรวจสอบดานการเงนิการบัญชีเพียงอยางเดียว แตจากประสบการณ์คิดวาตอง

มีมากกวานั้น ซึ่งคนที่เขามาเป็นผูตรวจสอบควรจะมีความรูเรื่องกรณีศกึษาอยางอื่นมากกวา 

อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ กลาววา เคยมีอธิบดีทานหนึ่งไดออกระเบียบปฏิบัติมาวา การ

จะมีหลักสูตรอะไรก็ตามจะตองไดรับความเห็นชอบจากกรมตรวจฯ จึงจะออกวุฒิบัตรรับรองได ดังนั้น

หลักสูตรของชุมนุมฯ จึงไดรับความนิยมมากเพราะผูเขารับการอบรมมั่นใจวาจะไดรับวุฒิบัตรรับรอง

แนนอน แตขณะนีเ้มื่อเปลี่ยนอธิบดีผูออกกฎขอนี้แลว และหนังสือทุกเรื่องถูกระงับไปโดยอธิบดีคนใหม 

จงึคิดวาปัจจุบันไมมกีฏหรอืขอผูกมัดในเรื่องนี้แลว ทั้งนี้คิดวาไมอยากใหหยุดเรื่องสมาคมผูตรวจสอบฯ 

เพื่อใหผูตรวจสอบกิจการสหกรณ์ไดมหีลักพิงบาง 

 รศ.จุฑาทพิย์ ภัทราวาท ชีแ้จงวาขณะนี้มีความกลัว วาคนที่เขามาในสมาคมจะไมใชผูที่มี

วัตถุประสงค์เชนเดียวกับสถาบันฯ แลวสมาคมจะกลายไปเป็นแบบอื่นนอกเหนือจากความตั้งใจแรกเริ่ม 

ประเด็นนี้จึงตองรอทบทวนอีกครั้ง 

 อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ใหความเห็นวาเรื่องการกอตั้งสมาคมฯ นั้นจะดีหรือไม

ขึน้อยูกับคณะผูกอตัง้จะวางฐานรากอยางไรตั้งแตแรกเริ่ม  

 นพ.สมเกียรติ ธาตรีธร ใหขอคิดเรื่องการกอตั้งสมาคมไววามีบันไดอยู 2 ขั้นที่ตอง

คํานึงถึง เรื่องแรกคือชาวสหกรณ์ทั้งประเทศรูจักสถาบันนี้ทุกคนแลวหรือไม เรื่องที่สองคือไดรับการ
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ยอมรับความเป็นสหกรณ์แลวหรือไม นอกจากนี้ขอแนะนําใหผลิตเอกสารทางวิชาการใหครอบคลุมทั้ง

ทฤษฎี วิธีคิด และการปฏิบัติ คือใหทั้งความรูและขั้นตอนการปฏิบัติใหลึกและกวางขวางพอ ใหเป็นที่

รูจัก แลวคิดวาเรื่องการตัง้สมาคมไมนาจะเป็นเรื่องยาก 

 คุณสุรจติต์ แก้วชิงดวง ใหขอสังเกตเพิ่มเติมเรื่องการประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ ยังแคบ

กวากรมทั้ง 2 กรม และชุมนุมฯ เพราะทั้งหมดมีความพรอมมากกวา จึงเป็นที่รูจักในวงกวางมากกวา

สถาบันฯ เชน หลักสูตรผูตรวจสอบกิจการฯ ของชุมนุมฯ สามารถทําใหเป็นที่นิยมไดเร็วมาก  ในขณะที่

หลักสูตรผูตรวจสอบฯ ของสถาบันฯ ดีมากแตเมื่อเสนอไปกับชุมนุมฯ หรือกรมฯ กลับไมไดรับความ

สนใจ 

 รศ.จุฑาทพิย์ ภัทราวาท ชีแ้จงวาการทําใหเป็นที่รูจักทําไดไมยาก เชน กรณีหลักสูตรการ

อบรมเรื่องหนึ่งของจุฬาฯ ที่ทําโบรชัวร์แจกทุกหนวยงาน แตสถาบันฯ จะไมทําเชนนั้น เพราะสถาบันฯ 

จะเนนการประชาสัมพันธ์กับเครือขายภาคีที่มีความคิดเห็นคลายกันมากกวา 

 นพ.สมเกียรติ ธาตรธีร กลาวเสริมวา หลายปีที่ผานมาสถาบันฯ ทํางานเชิงลึก (มาก) แต

ขาดความกวาง ดังนั้นตองหาวิธีสังเคราะห์วาจะตองทําอยางไรตอไป แนะนําวาใหเขียนตําราที่ตรงตาม

ความตองการของตลาดแตตลาดยังขาดอยู โดยใหเขียนออกมาตามแนวทางของสถาบันฯ เขียนเป็น

ตํารากึ่งคูมอื ใหเนือ้แท เชน เขียนวาสหกรณ์อยาไปทําตัวเป็นธนาคารพาณชิย์ หรอืตองตอบคําถามใหมี

ทิศทางที่ตางจากตําราทั่วไป ดังนั้นจากเดิมที่สถาบันฯ ทํางานแบบลึกแตแคบ จึงควรขยายใหกวาง

เพิ่มขึน้ 

 อาจารย์เชิญ บ ารุงวงศ์ กลาววาสหกรณ์มีอุดมการณ์และวิธีการที่แตกตางจากทุนนิยม 

โดยทุนนิยมทําเพื่อประโยชนส์วนบุคคล แตสหกรณ์เป็นการทําประโยชนเ์พื่อสังคม 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ชี้แจงการทํางานของสถาบันฯ ดวยรูปพัฒนาการของการวิจัย

ระหวางปี 2543-2555 ซึ่งสิ่งที่สถาบันฯ พยายามทําคือการฝึกคนใหเขาสูกระบวนการวิจัย ดังนั้น

บางครั้งการทํางานของนักวิจัยในพื้นที่จึงมักพบปัญหาทั้งปัญหาการเขียนรายงานวิจัย ปัญหาการทิ้ง

งานไปรับงบรัฐในระหวางการทํางานกับสถาบันฯ เป็นตน จากนั้นจึงนําเสนอรูป แผนที่ยุทธศาสตร์การ

ขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคมสูการบรรลุวิสัยทัศนก์ารพัฒนาภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  
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 รศ.จุฑาทพิย์ ภัทราวาท กลาวสรุปวาเวทีในวันนีผู้ทรงคุณวุฒิแนะนําใหมีตํารา และควรมี

การถายโอนความรูแบบงายๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลิกประชุมเวลา   11.00 น. 

รูป พัฒนาการของการวิจัยระหว่างปี 2543-2555 

รูป แผนที่ยทุธศาสตร์การขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคมสู่การบรรลวุิสัยทัศน์การพฒันาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ 11 
 



 

 1-69 

รายงานการประชุม 

เพื่อหารอืเรื่องแนวทางความร่วมมือการด าเนิน 

โครงการพัฒนาระบบธุรกิจเชื่อมโยงโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิจังหวัดศรสีะเกษ 

วันท่ี 3 มกราคม 2556 เวลา 13.00-15.00 น. 

ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

 1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

 2. คุณมนัส  ชูผกา  กรรมการผูจัดการบริษัท พันธุ์สุข 2008 จํากัด 

 3. น.ส.สายสุดา ศรอีุไร  รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

 

คุณมนัส ชูประกาศ  จากบริษัท บางซื่อโรงสไีฟเจียเมง จํากัด ไดเขาพบ รศ.จุฑาทิพย์              

ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ เพื่อหารอืเรื่องแนวทางความรวมมือการดําเนิน

โครงการพัฒนาระบบธุรกิจเชื่อมโยงโซอุปทานขาวหอมมะลิจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีเปูาหมายเกษตรกร

ที่เขารวมโครงการ จํานวน 50 ราย 

โดยสถาบันวิชาการดานสหกรณ์จะใหการสนับสนุนหลักสูตรลูกชาวนามอือาชีพในการ

จัดการเรยีนรูแกเกษตรกร ปลูกจติสํานึก ปรับวิธีคิดและเพิ่มพูนความรูการจัดการโซอุปทานแก

เกษตรกร 

ทาง บริษัท บางซื่อโรงสไีฟเจยีเมง จํากัด โดยทีมงานผูเช่ียวชาญจะเขามาถายทอดอบรม

เรื่องการสงเสริมการผลติเพื่อลดตนทุนเพิ่มผลผลติและการรวบรวมผลผลติแกเกษตรกรที่เขารวม

โครงการ โดยคาดหวังวาการดําเนินโครงการนี้จะชวยใหเกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลติตอไรไมนอยกวา 

60% ตนทุนการผลิตลดลงไมนอยกวา 40% และที่สําคัญทําใหชาวนามีการปรับวิธีคิดและวิธีการผลติ

ภายใตโซอุปทานที่ยั่งยืน 

 

ปิดประชุมเวลา 14.00 น. 
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รายงานการประชุมเตรยีมงาน 

“สรุปโครงการของขวัญปีใหม่ 2556” 

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2556 

ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 

 

ผู้มาประชุม 

1.รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท               ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

2.นางสาวสายสุดา   ศรอีุไร             รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

3.นางสาววรวรรณ   ดาวเจรญิ         นักวิจัยประจําโครงการ 

4.นางสาวณัฐกานต์  สหวัชรินทร์       นักวิจัยประจําโครงการ 

5.นางสาววสินธรา   ขวยเขิน            นักวิจัยประจําโครงการ 

 

เริ่มประชุม เวลา  09.30น. 

 

 ตามที่ไดมีการกําหนดการดําเนินการโครงการของขวัญปีใหมในวันที่ 17-28 ธันวาคม 

2555  

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ไดมอบหมายให นางสาววรวรรณ ดาวเจริญจัดทําสรุปแบบ

ประเมินโครงการของขวัญปีใหมและงบประมาณคาวัสดุอุปกรณ์ที่ ใชในการดําเนินโครงการ 

ขอเสนอแนะและปัญหา มอบหมายให นางสาววสินธรา ขวยเขินจัดทํางบประมาณคาใชจาย ยอดขาย 

กําไร-ขาดทุน และมอบหมายใหนางสาวณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ตรวจสอบความถูกตอง และมานําเสนอ

โดยการรายงานกอนเก็บเขาแฟูมรายงาน   

 

เลิกประชุม เวลา 10.30น. 
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รายงานการประชุม 

เพื่อหารอืเรื่องลู่ทางการพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศไทย-อินโดนีเซียผ่านเครือข่ายสหกรณ์

วันท่ี 4 มกราคม 2556 เวลา 13.00-15.00 น. 

ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

 1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

 2. ผศ.ดร.ณรงค์  กูเจริญประสิทธิ์ หัวหนาภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. 

 3. คุณชุมเจตน์  กาญจนเกสร  อัครราชทูตที่ปรึกษาฝาุยการเกษตร 

      ประเทศอนิโดนีเชยี 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ ไดใหการตอนรับ                 

คุณชุมเจตน์ กาญจนเกสร อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝุายการเกษตรประเทศอินโดนีเชีย และ ผศ.ดร.ณรงค์ 

กูเจริญประสิทธิ์ หัวหนาภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. เพื่อหารอืเรื่องลูทางการพัฒนาธุรกิจ

ระหวางประเทศไทย-อินโดนีเซียผานเครือขายสหกรณ์  

เบือ้งตนในการหารอืในครั้งนีท้างคุณชุมเจตน์ กาญจนเกสร ไดเชญิผูอํานวยการสถาบันฯ 

และเครือขาย ไปดูงานในพื้นที่ความรับผดิชอบของกระทรวงสหกรณ์และSMEs , Bank Rakyat ของ

ประเทศอนิโดนีเซีย, นอกจากนี้ยังมขีอสรุปที่จะไปหาลูทางกับประเทศในอาเชียนและเอเชยี เชน ลาว 

เวียดนาม และญี่ปุุน โดยคุณชุมเจตน์จะกลับไปศกึษาขอมูลสหกรณ์ในประเทศอินโดนีเชยีเพิ่มเติมและ

จะประสานมายังสถาบันเพื่อดําเนินการตอไป 

ในชวงทายผูอํานวยการสถาบันฯ ไดเรียนเชญิคุณชุมเจตน์ กาญจนเกสร เป็นผูทรงคุณวุฒิ

สถาบันฯ  

  

ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
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รายงานการประชุม 

หารอืถึงแนวทางความร่วมมืองานวิจัยด้านการท่องเที่ยวระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันท่ี 5 มกราคม 2556 เวลา 16.00-17.00 น. 

ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

 1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

 2. อาจารย์วิโรจน์   ภูตอง   ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต   

      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 3. คุณนวลจันทร์ พูพัฒนศิลป  นักวิชาการอุดมศกึษา วทิยาลัยชุมชนภูเก็ต  

      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

เริ่มประชุมเวลา 16.00 น. 

 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ ไดประชุมรวมกับ

อาจารย์วิโรจน ์  ภูตอง ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคุณ

นวลจันทร์ พูพัฒนศลิป นักวิชาการอุดมศกึษา วทิยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

โดยที่ประชุมไดรวมหารอืถึงแนวทางความรวมมอืงานวิจัยดานการทองเที่ยวระหวาง

สถาบันวิชาการดานสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ์ละ วทิยาลัยชุมชนภูเก็ต 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมุงเนนที่การมีสวนรวมของชุมชุนทองถิ่น  

  

ปิดประชุมเวลา 17.00 น. 
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รายงานการประชุมเตรยีมงาน 

“การจัดท า pop up สินค้าในร้าน Farmer Shop” 

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2556 

ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 

 

ผู้มาประชุม 

1.รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท           ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

2.นางสาววรวรรณ   ดาวเจริญ         นักวิจัยประจําโครงการ 

 

เริ่มประชุม เวลา  14.00น. 

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาทไดมอบหมายใหนางสาววรวรรณ ดาวเจริญจัดทําปฺอบอัพสินคา  

แบงรายละเอียดเป็นสินคามาใหม สินคาขายดี สินคาแนะนํา เพื่อดงึดูดความสนใจจากลูกคาและ

สมาชิกโครงการราน Farmer Shop และออกแบบสรางสรรค์ใหขอมูลเกี่ยวกับขาวเกิดบุญและขาว

คุณธรรมที่ราน Farmer Shop คณะเศรษฐศาสตร์ 
                 

เลิกประชุม  เวลา  15.00น. 
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รายงานการประชุม 

เพือ่รายงานสถานการณ์การด าเนินงานของเครือข่ายคุณค่าชาวนาคุณธรรม 

วันท่ี 11 มกราคม 2556 เวลา 16.00-17.00 น. 

ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

 1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

 2. คุณนิคม  เพชรผา  นักวิจัย 

 

เริ่มประชุมเวลา 16.00 น. 

 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์/ผูประสานงานกลาง               

ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการคาที่เป็นธรรม ไดประชุมรวมกับคุณนิคม                  

เพชรผา นักวิจัยเครือขายคุณคาชาวนาคุณธรรม เพื่อรายงานสถานการณ์การดําเนินงานของเครือขาย

คุณคาชาวนาคุณธรรม โดยในวันนีคุ้ณนิคม เพชรผา ไดรายงานสถานการณ์การดําเนินงานของกลุม

เครือขายคุณคาชาวนาคุณธรรม   

 โดยในเบือ้งตนไดแจงวาผลผลติขาวเปลือกในปีนี้สามารถจําหนายไดราคาเกวียนละ 

20,500 บาท นอกจากนี้คุณนิคมยังแจงแกผูอํานวยการสถาบันฯ วาในขณะนีไ้ดรับเชญิเป็นกรรมการ

พัฒนาเกษตรอินทรีย์แหงชาติ ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรในภาคอีสาน เพื่อรวมยกรางยุทธศาสตร์

พัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย 

 จากนั้นผูประสานงานกลางโครงการฯ ไดมอบหมายใหคุณนิคม จัดทําขอเสนอโครงการ

พัฒนาศูนย์เรียนรูมีชีวติของเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม ซึ่งเป็นแผนการยอยของชุดโครงการการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการคาที่เป็นธรรม ระยะที่ 6  

 

ปิดประชุมเวลา 17.00 น. 
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รายงานการประชุม 

สัมภาษณ์และออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS  

วันท่ี 11 มกราคม 2556 เวลา 13.00-15.00 น. 

ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

 1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

 2. นักขาว Thai PBS 

 

เริ่มประชุมเวลา 16.00 น. 

 

นักขาวสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ไดเขาพบ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบัน

วิชาการดานสหกรณ์ เนื่องจากสนใจในภารกิจการขับเคลื่อนงานวิจัยของสถาบันฯเกี่ยวกับการแนวทาง

ที่แตกตางในการแกปัญหาการประกอบอาชีพของชาวนาไทย โดยไดขอขอมูลเบือ้งตนและจะนัดหมาย

ผูอํานวยการสถาบันฯ อีกครั้งเพื่อสัมภาษณ์และออกอากาศทางสถานโีทรทัศน์ Thai PBS  

ทั้งนีผู้อํานวยการสถาบันฯ ไดใหขอมูลชุดความรูเกี่ยวกับเครือขายคุณคาชาวนาคุณธรรม 

เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณ์ไทย และหลักสูตรชาวนามอือาชีพที่ใหการสนับสนุนโดยสํานักงาน

สงเสริมการเรยีนรูและคุณภาพเยาวชน  

 

ปิดประชุมเวลา 17.00 น. 
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รายงานการประชุม 

หารอืแนวทางการด าเนินโครงการวิจัย 

วันท่ี 11 มกราคม 2556 เวลา 10.00-12.00 น. 

ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

 1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

 2. คุณผานิต  บูรณ์โภคา  ผูอํานวยการกลุมวิจัยและพัฒนา  

      กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 3. คุณยุวดี  เมืองแมน 

 4. อาจารย์วรเทพ  ไวทยาวิโรจน ์ ผูทรงคุณวุฒิ 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ ไดประชุมโครงการวิจัย

การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยใชกลไกผูตรวจสอบกิจการ รวมกับ คุณผานิต 

บูรณ์โภคา ผูอํานวยการกลุมวิจัยและพัฒนา กรมตรวจบัญชสีหกรณ์/หัวหนาโครงการวิจัย และคุณยุวดี 

เมืองแมน โดยมี อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน ์ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นที่ปรึกษา รวมรับฟัง 

 โดยในวันนีน้ักวิจัยไดรายงานความกาวหนาผลการดําเนินโครงการวิจัยซึ่งไดดําเนินการ

ขับเคลื่อนตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2555 และรับฟังความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูประสานงานและ

ผูทรงคุณวุฒิเพื่อปรับปรุงการดําเนินการใหเป็นไปตามความคาดหวังและขัน้ตอนวิธีการวิจัยที่ไดกําหนด

ไวในขอเสนอโครงการวิจัยฯ 

   สําหรับโครงการวิจัยการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยใชกลไกผู

ตรวจสอบกิจการ มแีนวทางดําเนินโครงการเพื่อศกึษาแนวทางการการยกระดับความสามารถผู

ตรวจสอบกิจการสหกรณ์สูการตรวจสอบกิจการที่ไดมาตรฐานควรเป็นอยางไร มีปัจจัยอะไรที่สงผลตอ

การกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบ การกําหนดวิธีการดําเนินงานตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถของผูตรวจสอบกิจการใหมคีุณภาพ อันจะสงผลตอการพัฒนาสหกรณ์  

 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
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รายงานการหารอืแนวทางความร่วมมือระหว่าง สถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ (สว.สก.)  

ส านักงานปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) 

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2556 

ณ สวนอาหารโพล่า โพล่า 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

2.  รศ.ดร.พีระเดช ทองอําไพ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

3.  ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

4.  คุณวินัย เมฆดํา  สํานักงานการปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

5.  คุณสุวิทย์ ภูมปิระเสริฐโชค สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

7.  คุณสายสุดา ศรอีุไร  สถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจงแกที่ประชุมวา ไดเรียนเชิญ รศ.ดร.พีระเดช ทองอําไพ เขา

รวมเป็นกรรมการประจําสถาบันวิชาการดานสหกรณ์แลว โดยสถาบันฯ ไดทํางานในฐานะนักวิชาการ

ซึ่งผลลัพธ์งานวิจัยที่ไดคือ ชุดความรูตางๆ ที่เป็นประโยชน์หากไดเชื่อมโยงกับหนวยงานของรัฐเขามานํา

ชุดความรูเหลานี้ไปใช ซึ่งสถาบันฯ ทํางานโดยไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย (สกว.) มาโดยตลอด และขณะนี้สถาบันฯ จะมุงเนนการทํางานในพื้นที่สวนที่เป็นธุรกิจฐานสังคม  

(Social Economy Enterprises: SEE)  

 สําหรับการหารือในครั้งนี้ คณะทํางานไดทําการวิเคราะห์ (SWAT matrix) โดยพิจารณาทั้ง 

ปัจจัยแวดลอมวงใน เชน ทรัพยากรของ ส.ป.ก. ที่มีอยู ทั้งเรื่องบุคลากร ที่ดิน โครงสรางพื้นฐาน และ

กฎหมายขอบังคับที่เอื้อตอการดําเนินงาน สวนปัจจัยภายนอก จะประกอบดวย สกว. สวก. หรือ สว.

สก. และภาคีเอกชน เกษตรกรกลุมเปูาหมาย จึงเป็นที่มาของตาราง SWAT matrix (เอกสารแผนที่ 2) 

โดยมีจุดแข็ง คือ นโยบายของ ส.ป.ก. มุงแกปัญหาเชิงโครงสรางและระบบ เพื่อชวยแกปัญหาสหกรณ์ 

ซึ่งถือวาเป็นจุดแข็งที่สําคัญ  

 ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์? ถามวา เปูาหมายคือ ตองการพัฒนาบุคลากรของ ส.ป.ก. 

ดวย? 

 คุณสุวิทย์ ภูมิประเสริฐโชค ตอบวา ในระดับปฏิบัติ (Action plan) 
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 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท นําเสนอเรื่องจุดแข็งขอที่ 2 คือ ผูบริหารระดับสูงมองเปูาหมาย

รวมอยางเป็นเอกภาพเดียวกัน บุคลากรทุกระดับมุงมั่นในการสานตอนโยบาย และทรัพยากรของ ส .

ป.ก. สนับสนุนการเกษตรอยางครบวงจร สวนจุดออน คือ บุคลากรยังตองไดรับการพัฒนาขีด

ความสามารถใน 3 มิติ และยังขาดนวัตกรรมและองค์ความรูที่เหมาะสมกับบริบทที่หลากหลายในพื้นที่ 

ส.ป.ก.  

 คุณสุวิทย์ ภูมิประเสริฐโชค กลาวเสริมวา ทีมงานพยายามจะพิจารณาเชนเดียวกับที่ ดร.พี

ระเดช ถามวาจะสงผานความเขมแข็งเหลานี้ไปสูชุมชนไดอยางไร ดังนั้นเมื่อไดประมวลทั้งหมดมาแลว

พบวา ตัว Strategy อยางแรกคือ 1) ตองอาศัยกลไกความรวมมือที่มีอยู ซึ่งขั้นตนประกอบดวย 4-5 

หนวยงาน สรางนวัตกรรมการเรียนรู โดยตอง Smart ทั้ง 2 สวนคือทั้ง Farmer และ Officer เพื่อการ

ทํางานประสานกันทั้ง 2 สวน ใหเกิดเป็นชุมชนการเรียนรูอยูตลอดเวลา และจะนําไปสูการสราง

หลักสูตรพัฒนาบุคลากรดวย 2) เปิดพืน้ที่สรางนวัตกรรมเป็นศูนย์เรยีนรูมีชีวิต เพื่อสนับสนุนการเรียนรู

ตลอดชวีิตใหแกเกษตรกร (รายละเอียดตามเอกสารแจกในการประชุม) 

 ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เห็นดวยกับการพัฒนาหลักสูตรกลาง โดยเราอาจเลือกพื้นที่ที่มี

ความพรอม 4-5 พืน้ที่ ซึ่งขอมูลที่ตองมีในวันนี้ เมนูความรูที่มีทั้งจาก สกว. สว.สก. หรือ ส.ป.ก. ที่จะมี

ความรูทั้งเรื่องเทคนิค หรือทักษะอะไรตางๆ นําไปใหโดยพื้นที่ที่เลือกอาจจะเป็นสหกรณ์แลวหรือยังไม

เป็นสหกรณ์ก็ได โดยเบื้องตนพวกเราตองชวยกันเลือก ใหเสนอขอมูลมากอนวาจะใชพื้นที่ขนาดไหน 

และตองพิจารณาวาพื้นที่นั้นมีทรัพยากรทั้งคน ธรรมชาติ การผลิต หรือความพรอมในการนําไปตอ

ยอดใชเมนูที่เรามีอยูนี้ ซึ่งจะไดเกิดเป็นรูปธรรมของการใชขอมูลเหลานั้น 

 รศ.ดร.พีระเดช ทองอําไพ ? สิ่งที่ตองทําอยางเขมขนคือการประเมินผล จะมีรูปแบบการ

ประเมินผลอยางไร  

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กลาววาในรายงานความกาวหนางานวิจัยจะไดแจงแก สกว . วา 

สถาบันฯ จะมีโครงการความรวมมือ กับ ส.ป.ก. และ สวก. นอกจากนี้จะไดนําเสนอตอมหาวิทยาลัย 

ทั้งนีจ้ะขอจัดทําเอกสารเป็น MOU เพื่อลงนามความรวมมอืตอไป 

 ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ? ยินดีทํา MOU แตขอใหหลีกเลี่ยงการใชคําวา สหกรณ์ เพราะ

อาจจะถูกตั้งคําถาม 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กลาวถึงโครงการ Farmer Shop และเชิญชวนให ส.ป.ก. ไปดูงาน I-

Coop ที่ประเทศเกาหลี เพราะคิดวาเป็นเรื่องที่นาสนใจ และ ส.ป.ก. นาจะทําได 

คุณสุวิทย์ ภูมิประเสริฐโชค กลาวถึงแผนการดําเนินงานโครงการฯ กับพื้นที่ ส .ป.ก. ที่มี

ประมาณ 20 จังหวัด อาจจะเลือกจังหวัดที่มีศักยภาพและความพรอมมารวมดําเนินการนํารองกอน 

และแตละพื้นที่จะทําการ SWAT ตัวเอง วาอาจจะขึ้นตนโครงการ เป็น on the job training หา content ที่
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ตัวเองสนใจ แลวทีมงานสวนกลางจะมีอีกชุดหนึ่งที่จะเรียกอะไรก็แลวแต อาจจะเป็นสหกรณ์ หรือ

อาจจะเป็น Farmer Shop เขาไปรวมเป็น supply chain กับชุมชน แลวใหเลือกวาตัวเองจะเริ่มตนจาก

อะไร 

 ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ? อยากใหเลือกพื้นที่กระจายทั่วประเทศ เพื่อเวลาอบรมจะไดมี

ที่เรยีนเป็นโรงเรียน 

 

เลิกประชุมเวลา  14.00 น. 
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รายงานการประชุม 

“การจัดโครงการบรรยายพิเศษ” 

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2556 

ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 

 

ผู้มาประชุม 

1.รศ.จุฑาทิพย์   ภัทราวาท           ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

2.นางสาววรวรรณ   ดาวเจรญิ          นักวิจัยประจําโครงการ 

 

เริ่มประชุม เวลา  14.00น. 

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาทไดมอบหายใหนางสาววรวรรณ ดาวเจริญ จดทําโครงการบรรยาย

พิเศษ  โดยไดขอสรุปตรงกันวาเป็นการบรรยายพิเศษและรวมกิจกรรม “การดูแลสุขภาพดวยพืช

สมุนไพร” วิทยากรเป็นคุณหมอโกศล สิงห์ทอง โดยใหเตรียมการประชาสัมพันธ์  โดยการติดประกาศ

ตามคณะตางๆ ขึ้นจอ LED                                   พ            Farmer Shop และ

จัดทําการด์เชิญไปยังคณาจารย์ ตามกําหนดการ มีทานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน

และอาจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากรเป็นผูดําเนินรายการ 

 

เลิกประชุม  เวลา  15.00น. 
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รายงานการประชุมย่อย เรื่อง ระบบร้าน Farmer Shop 

วันพุธที่ 16 มกราคม 2556 เวลา 11.00-11.30 น. 

ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม 

 1.  รศ. จุฑาทิพย์    ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

 2.  นางสาวณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ เจาหนาที่วจิัยประจําโครงการ 

 3. นางสาววสินธรา  ขวยเขิน  เจาหนาที่วจิัยประจําโครงการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น. 

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ ไดกลาวเปิดการประชุม 

ซึ่งไดรับรายงานความผิดปกติของรายงานสต็อกสินคา โดยพบวาในรายงานสต็อกสินคานั้น ยอด

คงเหลือไมตรงกับยอดสินคาจริงเกือบทุกรายการ ทําให ผอ.สว.สก. มีการเรียกประชุมเพื่อหาสาเหตุ

ของปัญหาดังกลาว โดยนางสาววสินธราคาดวานาจะเกิดจากการที่ปรับปรุงรายการสินคายอนหลัง คือ 

วันที่ปรับปรุงเป็นวันที่ 3 มกราคม 2556 แตเลือกวันที่ในโปรแกรมเป็นวันที่ 22 ธันวาคม 2555 ดังนั้น ที่

ประชุมจึงมีมติใหติดตอบริษัท เอดา ซอฟท์ จํากัด เพื่อดําเนินการแกไขปัญหาที่เกิดขึ้น และมีการ

กําหนดนโยบายของการปรับปรุงรายการสินคาใหมดังนี้ 

 1. หามปรับปรุงรายการสินคายอนหลังวันที่ 

 2. กอนการปรับปรุงรายการสินคาตองขออนุมัตจิากผูจัดการรานกอนทุกครั้ง 

 3. ใหเจาหนาที่ back office ปฏิบัติตามคูมอืการปฏิบัติงานอยางเครงครัด 

 ซึ่ง ผอ.สว.สก. ไดเสนอใหนําประสบการณ์ในครั้งนี้ บันทึกไวในคูมือราน Farmer Shop 

ดวย ซึ่งในแตละหนวย ควรมี Do และ Don’t จากประสบการณ์ที่เจาหนาที่ไดพบจริง เพื่อเป็น

แนวนโยบายวา หากมีปัญหาในลักษณะนี้ จะตองทําอยางไร และไมควรทําอะไร โดยผอ.สว.สก. กําชับ

ใหเจาหนาที่ back office ปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด เพื่อไมใหเกิดปัญหาขึน้อีก  

 

เลิกประชุมเวลา 11.30 น. 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

คร้ังที่ 28/2556 (ระยะที่ 2 คร้ังท่ี 15/2555) 

วันพุธที่ 16 มกราคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น. 

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214  ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ.จุฑาทิพย์   ภัทราวาท  หัวหนาโครงการวิจัย Farmer Shop 

2.  คุณกาญจนา คูหากาญจน ์ ประธานกรรมการบริหารโครงการราน  

      Farmer Shop 

3.  คุณบรรหาร แสงฟาูสุวรรณ  รองประธานกรรมการบริหารโครงการราน  

      Farmer Shop 

4.  คุณสุขุม ไวทยธํารงค์  กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop 

5.  คุณสมพงษ์ ชุมเพ็งพันธ์  กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop 

6.  คุณวรรณวิมล  เฟื่องฟูสิน  ผูประกอบการ กะปิ “วัน” 

7.  คุณถนัด เบิกนา   ผูประกอบการ กาแฟเมอืงกระบี ่

8.  คุณภรกานต ์ ภูธนวรุตม ์ ผูประกอบการ (ไรดํารงค)์ 

9.  คุณคมชาญ เอกเตชวุฒ ิ กรรมการผูจัดการ บริษัท ปกธนพัฒน์ จํากัด 

10. คุณสายสุดา ศรอีุไร   นักวิจัย 
 

เริ่มประชุม เวลา  13.00 น.  

 

วาระที่ 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

  ไมม ี
 

วาระที่ 2  เรื่องสืบเนื่อง 

  2.1 ผลการด าเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าเดือนพฤศจกิายน และธันวาคม 2555 

  คุณวสินธรา ขวยเขิน เจาหนาที่โครงการฯ รายงานผลการดําเนินงานของโครงการราน 

Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. ดังนี้ 

  ผลการดําเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2555 มีจํานวนสมาชิก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 

2555 จํานวนทั้งสิน้ 920 ราย โดยมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมาจํานวน 55 ราย ผลประกอบการมี

รายไดรวมทั้งสิ้น 98,421.91 บาท โดยมีกําไร (ขาดทุน) สุทธิ รวมทั้งสิ้น 19,607.78 บาท  
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 ยอดสินคาขายดีเรียงตามจํานวน ไดแก น้ําขาวโพด เครื่องดื่มผลไม ไดฟุกุ น้ําดื่มเกษตร 

คุกกี้เพื่อสุขภาพ น้ําฟักขาว ขนมเปี๊ยะ กะหรี่พัฟ กลวยอบเล็บมือนาง 50 กรัม และขนมขาไก 

ตามลําดับ สวนยอดสินคาขายดี เรียงตามจํานวนเงิน ไดแก น้ําขาวโพด ขาวเกิดบุญ 5 กก. (ไม

สุญญากาศ) คุกกีเ้พื่อสุขภาพ ไดฟุกุ เครื่องดื่มผลไม ขนมเปี๊ยะ ขาวเกิดบุญ 1 กก. (สุญญากาศ) น้ําฟัก

ขาว ขาวกลองคุณธรรม (หอมมะลิ105) และ กะหรี่พัฟ ตามลําดับ 

ผลการดําเนินงานเดือนธันวาคม 2555 มีจํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 รวมทั้งสิ้น 981 

ราย โดยมีจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมาจํานวน 61 ราย รายไดรวม 142,153.38 บาท (รวม

รายไดสุทธิจากโครงการของขวัญปีใหม 2556) และมีกําไร (ขาดทุน) สุทธิ รวมทั้งสิ้น 44,188.56 บาท 

 ยอดสินคาขายดี เรียงตามจํานวน ไดแก น้ําขาวโพด ขาวกลองคุณธรรม (หอมมะลิ 105) 

ขาวกลองคุณธรรม (หอมมะลิแดง) เครื่องดื่มผลไม ลูกอมมะขาม น้ําดื่มเกษตร ขาวกลองคุณธรรม 

(หอมนิล) คุกกี้เพื่อสุขภาพ ขนมเปี๊ยะ และกะหรี่พัฟ ตามลําดับ สําหรับยอดสินคาขายดี เรียงตาม

จํานวนเงิน ไดแก ขาวกลองคุณธรรม (หอมมะลิ 105) น้ําขาวโพด ขาวกลองคุณธรรม (หอมมะลิแดง) 

ขาวกลองคุณธรรม (หอมนิล) ถุงผา Farmer Shop ลูกอมมะขาม ขาวเกิดบุญ 1 กก. (ไมสุญญากาศ) 

ขาวเกิดบุญ 5 กก. (ไมสุญญากาศ) คุกกีเ้พื่อสุขภาพ และเลือดจระเข ตามลําดับ 

ทั้งนี้จากการเปิดราน Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. มาตั้งแตเดือนสิงหาคม 2554 และมี

การรณรงค์ใหผูบริโภคสมัครสมาชิกมาโดยตลอดนั้น คณะทํางานจึงมีขอสรุปใหมีการจัดสรรเงินเฉลี่ย

คืนแกสมาชิกของโครงการราน Farmer Shop โดยคิดยอดซือ้สะสมตั้งแตเริ่มเปิดราน เนื่องจากเมื่อสิ้นปี 

2554 นั้น ไมไดคิดเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิก เพราะมีขอจํากัดหลายประการ เชน เพิ่งเปิดรานไดเพียง

ประมาณ 5 เดือน และตองปิดรานในชวงที่มหาวิทยาลัยประสบภาวะน้ําทวมตลอดเดือนพฤศจิกายน 

2554 เป็นตน ซึ่งยอดเงินเฉลี่ยคืนแกสมาชิก ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 โครงการฯ มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 981 

ราย แบงเป็นสมาชิกที่มยีอดซือ้สินคาทั้งสิน้ 710 ราย และสมาชิกที่ไมมียอดซือ้สินคารวม 271 ราย  

 สําหรับสมาชิกที่มียอดซื้อสินคา 710 ราย แบงเป็น 2 ประเภท ไดแก 1) สมาชิกที่ไดรับเงิน

เฉลี่ยคืน จํานวน 291 ราย รวมยอดเงินเฉลี่ยคืนทั้งสิ้น 10,597 บาท และ 2) สมาชิกที่ไดรับของที่ระลึก

จํานวน 419 ราย (ตามมตทิี่ประชุมวันที่ 3 ธ.ค. 2555 ใหจายเงนิเฉลี่ยคืนแกผูที่มียอดซื้อสะสมเกิน 300 

บาทขึ้นไป ในอัตรา 3% จากยอดซื้อสะสมของลูกคาแตละราย สวนสมาชิกที่มียอดซื้อนอยกวา 300 

บาท ใหแจกเป็นของที่ระลึกแทน) 

 

 2.2 ผลการด าเนินงานโครงการของขวัญปีใหม่ ประจ าปี 2556 

  คุณวสินธรา ขวยเขิน รายงานภาพรวมของโครงการของขวัญปีใหม 2556 จากการ

ดําเนินการโครงการฯ ตั้งแตวันที่ 17-28 ธันวาคม 2555 มีลูกคาโดยประมาณจํานวน 400 ราย มี

ผูประกอบการที่เขารวมโครงการประมาณ 25 ราย และมีจํานวนสินคาประมาณ 80 รายการ  
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  หนวยงานที่ใหการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการฯ ประกอบดวย คณะศึกษาศาสตร์ 

คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ กรมโยธาฯ และ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ซึ่งโครงการฯ มีรายไดจากการจําหนายทั้งสิ้น 114,674 บาท แบงเป็นตนทุน 

75,264.92 บาท กําไรขั้นตน 39,409.08 บาท คาวัสดุอุปกรณ์ 17,775 บาท และคาใชจายในการ

ดําเนนิงาน 12,226 บาท มกีําไรสุทธิ 9,408.08 บาท  

  สินคาขายดี แบงเป็น 3 กลุม คือ 1) กลุมสินคาบริโภค ไดแก ชุดขาวคุณธรรม ลูกอม

มะขาม และน้ําองุน 2) กลุมสินคาอุปโภค ไดแก ถุงผา และสบูเหลวขมิ้น 3) กลุมผลไม ไดแก ฝรั่ง แคน

ตาลูป และชมพู 

  ทั้งนีคุ้ณถนัด เบิกนา ผูเขารวมการประชุมฯ ไดใหขอสังเกตในการจัดบู฿ทจําหนายสินคา

บริเวณหนาราน Farmer Shop ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มก. ในโครงการของขวัญปีใหมนั้น เห็นวาควรมี

ความเคลื่อนไหวเพื่อดงึดูดความสนใจจากผูบริโภคใหมากขึ้น เนื่องจากหากมองระยะไกลจะไมทราบวา

เป็นซุมจําหนายอะไร แตโดยภาพรวมแลวเป็นโครงการที่ดมีาก 

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กลาวชี้แจงการดําเนินงานโครงการของขวัญปีใหมนี้จัดขึ้น

เพื่อใหบริการแกสมาชิกของรานไดเลือกสินคาเพื่อนําไปเป็นของขวัญปีใหม ซึ่งพบวา “ชุดขาวใส

กระเชา” ไดรับความสนใจจากคนในประชาคมมหาวิทยาลัยเป็นอยางมาก นอกจากนี้สําหรับเรื่องกําไร

สุทธิที่ไดรวมประมาณเกาพันกวาบาทนั้น เนื่องจากพนักงานใชสินคาตกแตงอยางดีเพื่อความสวยงาม

ทําใหไมไดกําไรมากนัก 

  2.3 ติดตามความก้าวหน้า Outlet Farmer Shop 

 Outlet ไร่สุวรรณ  

 คณะกรรมการรายงานการดําเนินงาน พบวาทุกอยางดําเนินไปดวยความเรียบรอย แตมี

การเปลี่ยนแปลงการจายเงนิจาก 15 วัน/ครั้ง เป็น 30 วัน/ครั้งแทน  

ทั้งนี้คุณวรรณวิมล เฟื่องฟูสิน ผูประกอบการ จําหนาย “กะปิวัน” แจงแกที่ประชุมวา เมื่อวันที่ 14 

กันยายน ที่ผานมา ในงานเวทีเสวนาประจําปีของสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ คุณพูนทรัพย์ (คุณปู) 

เลขาฯ สถาบันอินทรีย์ฯ บอกใหนําสินคาสงไปวางจําหนายได จึงไดติดตอกับเจาหนาที่ที่รานคาไร

สุวรรณเพื่อสอบถามเรื่องนําสินคาไปวางจําหนาย แตไดรับแจงจากเจาหนาที่ฝุายจัดซื้อวาสินคายังไม

ผานการพิจารณา  

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กลาววาเขาใจปัญหาการทํางานของรานคาไรสุวรรณ เนื่องจาก

เป็นการดําเนินงานในระบบราชการ/มหาวิทยาลัย จึงอาจเกิดความลาชาบาง เชนกรณีนี้ที่คุณปู (เลขาฯ) 

บอกใหนําสินคาไปวางจําหนาย แตเมื่อติดตอไปแลวเจาหนาที่ยังไมรับทราบ ทั้งนี้การติดตอกับ

เจาหนาที่ของรานไรสุวรรณนั้น เบือ้งตนโครงการ Farmer Shop ตองทําการแจงเพิ่มชนิดสินคาไปยังราน

ไรสุวรรณเพื่อใหเจาหนาที่พิจารณากอน และเมื่อผานการพิจารณาแลวจึงจะไดรับการติดตอสั่งสินคา

ไปวางจําหนายตอไป 
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 Outlet ร้านสหกรณ์ กฟผ. จ ากัด 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจงแกที่ประชุมวา รานสหกรณ์ กฟผ. ยังอยูระหวางการ

ดําเนนิการปรับปรุง จงึตองรอจนกวาจะเสร็จเรียบรอย แลวจงึจะหารืออีกครั้งวาโครงการจะดําเนินงาน

ตอไปอยางไร 

 Outlet ปึกเตียน คาบาน่า รึสอร์ท & เรสซิเด้นท์ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจงแกที่ประชุมวาไดเขาพบและหารือกับคุณชปาพันธุ์ ผูลงทุน

สราง Outlet ปึกเตียน ที่มคีวามสนใจติดตอโครงการราน Farmer Shop ใหนําสินคาไปวางจําหนาย โดย

จะใหพื้นที่ดานหลังสวนหนึ่งแกโครงการฯ โดยความตั้งใจของผูลงทุนคือจะสรางใหเป็นศูนย์จําหนาย

สินคาอุปโภค บริโภค ของที่ระลึก และจัดเป็นรานอาหารจําหนายสเต฿ก สําหรับนักทองเที่ยวที่ผาน

เสนทางนี้ ซึ่งมีขนาดใหญมาก และมีสินคาหลากหลายประเภทจากสถานที่ตางๆ มารวมอยูที่นี่ จึงขอ

ความคิดเห็นจากผูเขารวมประชุมวาโครงการควรดําเนินการอยางไร 

ที่ประชุมไดอภปิราย แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น และมีขอสรุปวาใหรอจนกวาจะสรางเสร็จแลวจึงจะ

พิจารณานําสินคาไปทดลองวางจําหนายอีกครั้ง 

 Outlet ณ ปั๊มน้ ามันของ สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจงแกที่ประชุมวาผูจัดการ สกก. ปราสาท จํากัด ใหความสนใจ 

จะทําราน Farmer Shop ในปั๊มน้ํามันของสหกรณ์ที่มีอยูใน จ.สุรินทร์ โดยจะเป็นสหกรณ์แหงแรกที่นํา

ราน Farmer Shop สูชุมชน  

นอกจากนี้ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจงเพิ่มเติมวาไดหารือกับตัวแทนผูประกอบการของ บางจาก ใบ

จาก และบิ๊กซี วามีแนวโนมจะนําราน Farmer Shop ไปตั้งไวในปั๊มน้ํามันตอไป ซึ่งอาจมีความเป็นไปได

ในอนาคต นอกจากนี้ในสวนของรานคาชุมชนนั้น จะมีการรวมมือกับ สปก. โดยการสรางศูนย์เรียนรู

เพื่อถายโอนความรูใหแกขาราชการเพื่อใหนําไปขยายตอ ซึ่งโครงการฯ จะเป็นศูนย์กลางในการสงผาน

ความรูไปให เชน ที่บางไทร เป็นตน 
 

วาระที่ 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 

  3.1 การจัดบู๊ท Farmer Shop ในงานเกษตรแห่งชาติ  

  (31 ม.ค. – 9 ก.พ. 2556) 

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจงวางานเกษตรแหงชาติในปีนี้จะจัดขึ้นระหวางวันที่ 31 ม.ค. 

– 9 ก.พ. 2556 โดยบู฿ทของโครงการราน Farmer Shop นั้น สถาบันฯ จะไมลงไปจัดเอง  เนื่ องจากมี

เจาหนาที่ไมเพียงพอ จึงขอหารอืคณะกรรมการและผูเขารวมประชุมวาถาจะใหชวยออกแบบและจัดหา

เจาภาพในการจัดบู฿ท มีความคิดเห็นอยางไร และจะจัดบู฿ทในรูปแบบใด ทั้งนี้สถาบันฯ จะเป็นผูออกเงิน

คาเชาบู฿ทให โดยมีพื้นที่ใหเลือก 2 แหง คือบริเวณทางโคงหนาสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ และบริเวณถนนหนา

คณะเศรษฐศาสตร ์ 
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 คณะกรรมการและผูประกอบการไดรวมหารือ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอดี

ขอเสียของการจัดบู฿ทในแตละรูปแบบจากประสบการณ์ในปีที่ผานๆ มา จนไดขอสรุปวา ใหจัดเป็นบู฿ทวิ

ชาการ โดยมีกาแฟเมืองกระบี่ ของคุณถนัด เบิกนา เป็นตัวดึงดูดใหคนเขาบู฿ท และใหเจาหนาที่ของ

โครงการราน Farmer Shop ไปทําการประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยสถาบันฯ จะทําแผนประชาสัมพันธ์

สินคาของราน Farmer Shop ไปแจกในงานนี้ สําหรับสินคาของคุณวรรณวิมล เฟื่องฟูสิน และเครือขาย 

หากตองการนําไปวางจําหนายในบู฿ทจะใหเจาหนาที่ของสถาบันฯ เป็นผูดูแลรับผดิชอบให 
 

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

1. คุณกาญจนา คูหากาญจน์ เสนอเรื่องการสงสินคากระจายไปยัง Outlet ตางๆ             

ที่อาจพบปัญหาที่ยังแกไขไมได เชน กรณี รพ.นครธน ที่ตองการสั่งสินคาจากโครงการมากแตไม

สามารถสงใหได ทั้งนี้ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ชี้แจงวา กรณี รพ.นครธน นี้ มีความตองการสั่งสินคา

จริงแตสั่งสินคาในปริมาณนอยมากจนไมคุมคาขนสง นอกจากนี้เมื่อไดหารือแลวพบวามีจุดประสงค์ไม

ตรงกับโครงการ Farmer Shop เพราะ รพ.นครธน เนนเรื่อง Green Market  

     ที่ประชุมไดหารือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายสินคาของราน Farmer 

Shop เพื่อรองรับการขยายตัวของรานในอนาคต และการพูดคุยขอตกลงกับเครือขายที่ตองการสั่งสินคา

จากราน Farmer Shop ไปจําหนายในพืน้ที่หรอืรานของตนเอง ซึ่งไดคําแนะนําจาก คุณคมชาญ เอกเตช

วุฒิ กรรมการผูจัดการ บริษัท ปกธนพัฒน์ จํากัด วาการเจรจานั้นตองคํานึงถึง 3 ประเด็นหลักคือ 1) 

เรื่อง GP ที่ไมควรเกิน 20% เพราะเป็นการดําเนินงานในนามของโครงการราน Farmer Shop 2) เรื่องคา 

DC (Distribute Center) ที่ควรตั้งไวที่ +5% และ 3) เรื่อง Maximum volume ที่ผูประกอบการแตละราย

สามารถผลิตไดเทาไหรตอสัปดาห์ และความสามารถในการรับออร์เดอร์ลวงหนาตองสั่งกอนเป็นเวลา

เทาไหร 

ซึ่งสิ่งเหลานี้เป็นสิ่งสําคัญในการดําเนินงานตอไปในอนาคตที่ตองมีความชัดเจน และผูประกอบการทุก

รายที่เขารวมโครงการ Farmer Shop ตองมีคุณภาพและมีความรับผดิชอบสูง 

2. รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท แจงขาวแกที่ประชุมวา สถาบันฯ จะไดทํา MOU               

กับบริษัท เจยีเมง จํากัด ผูผลติขาวถวย (ขาวนึ่ง) หลายชนดิ เพื่อนําสินคาจากโครงการ Farmer Shop ที่

มีศักยภาพไปสูตลาดตางประเทศ โดยคาดวาในเดือนกันยายนนี้จะไดนําเรื่องสินคาไปเจรจาเพื่อขยายสู

ตลาดตางประเทศตอไป 

 

เลิกประชุมเวลา   16.30 น. 
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รายงานการประชุม 

เพื่อหารอืแนวทางความร่วมมือการสนับสนุนโครงการร้านค้า Farmer Shop  

ระหว่างสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์และ บรษิัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) 

วันท่ี 16 มกราคม 2556 เวลา 13.30-16.30 น. 

ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

 1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

 2. ดร.ฟรานซีส  นันตสุคนธ์  หนวยวิชาการและฝกึอบรมบริษัท ปตท.จํากัด   

 3. คุณอรรถพล  ภูษณะพงษ์  หนวยปฏิบัติการภาคสนามบริษัท ปตท.จํากัด 

 4. คุณสิทธิพงษ์  ติยเวศย์  หนวยวิชาการและฝกึอบรมบริษัท ปตท.จํากัด 

 5. คุณภูษิต  สุปัญญเดชากุล หนวยปฏิบัติการภาคสนามบริษัท ปตท.จํากัด 

 6. คุณวิสูตร ์ ยังพลขันธ์  หนวยวิชาการและฝกึอบรมบริษัท ปตท.จํากัด 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

 

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ ไดประชุมรวมกับ 

ดร.ฟรานซีส นันตสุคนธ์ หนวยวิชาการและฝกึอบรมบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน), คุณอรรถพล ภูษณะ

พงษ์ หนวยปฏิบัติการภาคสนามบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน), คุณสิทธิพงษ์ ติยเวศย์ หนวยวิชาการและ

ฝกึอบรมบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน), คุณภูษิต สุปัญญเดชากุล หนวยปฏิบัติการภาคสนามบริษัท 

ปตท.จํากัด (มหาชน) และ คุณวิสูตร์ ยังพลขันธ์ หนวยวิชาการและฝกึอบรมบริษัท ปตท.จํากัด 

(มหาชน) เพื่อหารือแนวทางความรวมมอืการสนับสนุนโครงการรานคา Farmer Shop ระหวางสถาบัน

วิชาการดานสหกรณ์และ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) 

  ซึ่งทาง บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ไดใหความสนใจในเรื่องของการจัดโครงการให

ความรูตางๆ แก เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ของสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ และโครงการหลักสูตร

ชาวนามอือาชีพ ที่มจีุดมุงหมายเพื่อใหชาวนาไดรับความรูและสามารถนําไปใชไดจริงในสังคมปัจจุบัน 

โดยจะประสานดานสายงานธุรกิจของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) เพื่อเสริมพลังสนับสนุนโครงการราน 

Farmer shop เพื่อหารอือีกครั้ง 

  

ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
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การประชุม “การจัดlay out                      ” 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2556 

ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 

 

ผู้มาประชุม 

1.รศ.จุฑาทิพย์   ภัทราวาท           ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

2.นางสาววรวรรณ   ดาวเจรญิ          นักวิจัยประจําโครงการ 

 

เริ่มประชุม เวลา  10.00 น. 

 

                รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ไดมอบหมายใหคุณวรวรรณ ดาวเจริญ ออกแบบ lay out 

          รูขาว เป็นศูนย์เรียนรู และไดขอสรุปวาจะใชโปสเตอร์จากงานวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อ

ตกแตงราน  และแบงพื้นที่กับโครงการซือ้ขาวจากชาวนา 

 

เลิกประชุมเวลา 10.20น. 
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รายงานการประชุมย่อยการจัดท าคู่มือร้าน Farmer Shop 

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 เวลา 15.00 – 15.15 น. 

ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม 

 1. รศ. จุฑาทิพย์    ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

 2. นางสาวสายสุดา  ศรอีุไร  รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

 3. นางสาวณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ เจาหนาที่วจิัยประจําโครงการ 

 4. นางสาววสินธรา  ขวยเขิน  เจาหนาที่วจิัยประจําโครงการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ ไดกลาวเปิดการประชุม

เพื่อติดตามการทํารางคูมือของผูที่ ไดรับมอบหมายในหนวยตางๆ ตามที่ ไดประชุมเมื่อวันที่                

7 ธันวาคม 2555 โดยนางสาวณัฐกานต์ไดสงรางให ผอ.สว.สก. ทั้งสิ้น 3 หนวย ไดแก ทําเลที่ตั้งและ

การจัดบรรยากาศภายในราน การกําหนราคา และเทคนิคหลักการจัดการการสั่งซื้อสินคา                           

ซึ่ง ผอ.สว.สก. ไดกลาวถึงแนวทางในการเขียนคูมือ โดยตองการใหมีองค์ประกอบในแตละหนวยดังนี ้

คือ 1. เกริ่นนํา/ ทฤษฎี ของหัวขอนั้น 2. ระเบียบ/ นโยบาย/ แนวปฏิบัติ 3. Do & Don’t ซึ่งเนื้อหาอยาก

ใหนําขอมูลจากประสบการณจ์รงิที่ไดปฏิบัติงาน และศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติมในหัวขอที่แตละคนทํา โดย

เมื่อทําเสร็จใหสงให ผอ.สว.สก. ตรวจและใหขอเสนอแนะ ซึ่งหากมีขอสงสัยสามารถขอคําปรึกษาจาก 

ผอ.สว.สก. ไดทุกเมื่อ  

 ผอ.สว.สก. ไดมอบหมายใหนางสาววสินธรา จัดทําแผนการถายโอนงานใหแก                   

นางสาวอรสิริ ซึ่งตองทําคูมือการใชโปรแกรมควบคูกับการทําคูมือราน Farmer Shop ดวย                    

ซึ่งอาจแบงคูมือเป็นบทๆ และเสนอให ผอ.สว.สก. พิจารณากอน โดยคาดวาจะดําเนินการทําคูมือและ

ถายโอนงานใหเสร็จภายในสิน้เดือนกุมภาพันธ์นี้ 

 

เลิกประชุมเวลา 15.15 น. 
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รายงานการประชุมย่อยการเตรยีมจ่ายเงินเฉลี่ยคนืสมาชิกโครงการร้าน Farmer Shop 

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 เวลา 13.45-14.10 น. 

ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม 

 1.  รศ. จุฑาทิพย์    ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

 2. นางสาววสินธรา  ขวยเขิน  เจาหนาที่วจิัยประจําโครงการ 

 3. นางสาววรวรรณ  ดาวเจรญิ เจาหนาที่วจิัยประจําโครงการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.45 น. 

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ ไดกลาวเปิดการประชุม 

โดยนางสาววสินธรา รายงานระเบียบการจายเงนิเฉลี่ยคืนแกสมาชิกดังนี้ 

 1. สมาชิกที่ไดรับเงินเฉลี่ยคืนตองมียอดซื้อสะสมตั้งแตวันที่ 24 สิงหาคม 2554 –                

31 ธันวาคม 2555 ตั้งแต 300 บาทขึ้นไป (ซึ่งยอดซื้อสะสมไมนับรวมยอดซื้อสินคาจากบู฿ทโครงการ

ประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่โครงการราน Farmer Shop ไดจัด ตั้งแตวันที่ 24 สิงหาคม 2554 –                  

31 ธันวาคม 2555  เชน โครงการของขวัญปีใหม 2554 และ 2555, บู฿ทอาหารเพื่อสุขภาพ,                   

งานมหกรรมสกว. ฯลฯ เป็นตน) 

 2. สมาชิกที่เขาเงื่อนไขขอที่ 1 จะไดรับเงินเฉลี่ยคืนในอัตรารอยละ 3 จากยอดซื้อสะสมของ

สมาชิกแตละราย ตั้งแตวันที่ 24 สิงหาคม 2554 – 31 ธันวาคม 2555 

 3. สมาชิกที่มียอดซื้อสะสมตั้งแตวันที่ 24 สิงหาคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554 ต่ํากวา 

300 บาท จะไดรับของที่ระลึกจากโครงการราน Farmer Shop ตามที่ประชุมเห็นสมควร 

 4. ระยะเวลาการแจกเงินเฉลี่ยคืนตามสวนซื้อ ใหติดประกาศภายในเดือน มกราคม 2556 

และดําเนินการแจกเงินเฉลี่ยคืนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 หากพนจากระยะเวลาที่กําหนดใหนําเงินคืน

เขาบัญชโีครงการราน Farmer Shop ตอไป 

 จากระเบียบดังกลาว ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาสมาชิกที่มียอดซื้อต่ํากวา 300 บาท มี

มติวาจะไมแจกของที่ระลึกดังที่ไดกลาวไวตามระเบียบขางตน เนื่องจากที่ประชุมพิจารณาตาม

เจตนารมย์ของการเฉลี่ยเงินคืนวาตองการคืนกําไรแกสมาชิกที่ซื้อสินคาประจํา และมีความเป็นเจาของ

รวมกัน ทั้งนี้ พบวา มีสมาชิกที่ไดรับเงินเฉลี่ยคืน จํานวนทั้งสิ้น 291 ราย รวมมูลคาเงินเฉลี่ยคืน 

10,583.00 บาท ที่ประชุมจึงมีมติใหนางสาววรวรรณ เป็นผูจายเงินเฉลี่ยคืนแกสมาชิกตามระเบียบ

ขางตน ในวันอังคารและพฤหัสบดีของเดือนกุมภาพันธ์ 2556 เวลา 12.30 – 16.30 น. และเมื่อสิ้นสุด

ระยะเวลาดังกลาว ใหนางสาววรวรรณรายงานผลการจายเงนิเฉลี่ยคืนดวย  
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 จากนั้นที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาจํานวนเงินที่ขออนุมัติเบิกจายเงนิเฉลี่ยคืนงวดแรก ซึ่งมี

มติใหนางสาววสินธราทําการเบิกเงินจํานวน 5,000 บาท ใหนางสาววรวรรณ และใหดูแลจัดการ

จ าย เ งิ น เฉลี่ ยคืน ให สมา ชิก  หาก เ งิ นดั งกล าว ใกลหมดใหนางสาววสินธรา  ดํ า เนิ นการ                       

เบิกเงินงวดตอไปอีก 5,000 บาท เพื่อใหนางสาววรวรรณจายเงนิเฉลี่ยคืนแกสมาชิกตอไป  

 ทั้งนี้ ใหนางสาววรวรรณดําเนินการแจกแบบสอบถามความคิดเห็นสมาชิกโครงการราน 

Farmer Shop และประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายพิเศษ “การดูแลสุขภาพดวยพืชสมุนไพร”                       

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งเป็นการคนืกําไรแกสมาชิกราน Farmer Shop ในทางหนึ่งดวย  

 

เลิกประชุมเวลา 14.10 น. 
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รายงานการประชุมคณะท างานศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2556 

วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 14.15 – 15.30 น. 

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

 1.  รศ.จุฑาทิพย์   ภัทราวาท  ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

 2.  น.ส.สายสุดา ศรอีุไร   รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์  

 3.  น.ส.ผุสดี กลิ่นเกษร  เจาหนาที่ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ 

 4.  นายพรพงษ์ แสงนาค  เจาหนาที่ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ 

 

เริ่มประชุม เวลา  14.15 น. 

 ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ (รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท) เป็นประธานในที่

ประชุม กลาวเปิดการประชุมและใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

วาระที่ 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

     ไมมี 

วาระที่ 2   เรื่องเพื่อพิจารณา 

    2.1  การจัดท าวารสารฅนสหกรณ์ ฉบับที่ 19 (เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2556) 

           หน้าปก: ที่ประชุมรวมกันพิจารณารูปแบบหนาปกวารสาร ฉบับที่ 19 สรุปวา 

ธีมหลักจะเป็นการปลอยของ ซึ่งหมายถึง การสื่อสารกับผูอานวารสารวาสถาบันฯ มีนวัตกรรมหรือชุด

ความรูที่ไดจากงานวจิัย และสถาบันฯ กําลังจะปลอยของเหลานี้เพื่อถายโอนความรูในลําดับตอไป โดย

จะนําเสนอผานรูปตะกราหรือกระเชาของขวัญที่มีลูกโปุงหรือรูปผลไมอยูในตะกรา และลูกโปุงหรือ

ผลไมแตละลูกจะแทนชุดความรู หรือนวัตกรรมที่ไดจากงานวิจัยแตละชิ้นงาน เชน VN&F platform หรือ 

SEE เป็นตน และดานลางของตะกราเขียนขอความวา “ผลิตภัณฑ์งานวิจัย/ ผลผลิตงานวิจัย” โดยใชพื้น

ปกเป็นสีแดง 

  ปกใน: รายชื่อที่ปรึกษา ใหเปลี่ยนชื่อจากเดิม “สิรี ชัยสิริ” เป็นชื่อคณบดี คณะ

เศรษฐศาสตร์คนใหม และ เพิ่มชื่อเลขา ส.ป.ก. โดยมอบใหคุณผุสด ีกลิ่นเกษร เป็นผูดูแล  

          2.1.1  บทความในวารสาร 

     1.  ในแวดวงคนสหกรณ์ 

 - บทความเรื่อง “สี่สหกรณ์ ชี้แนะแนวปฏิบัติที่ดีในการแกปัญหาหนี้สินสมาชิก” ขอมูล

จากเวทีสนทนา “กลไกการฝึกอบรมฯ สอ.” เรียบเรียงโดย ซาโกะ จัง 
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 -  บทความเรื่อง “หลักสูตรผูบริหารระดับสูงของสหกรณ์ออมทรัพย์” โดย        รศ.จุฑา

ทิพย์ ภัทราวาท 

 -  สัมภาษณ์ผูนําสหกรณ์ 1 แหง     

 2.  มุมมองจากคนแดนไกล 

 - งานแปลบทความตางประเทศ เรื่อง Business model รูปแบบใหม  

 -  แนะนําสหกรณ์ในประชาคมอาเซียน (เลือก 1 ประเทศ ในวารสารแตละฉบับ เริ่มตั้งแต

ฉบับที่ 19 เป็นตนไป) เขียนโดย อ.วีระ คําวิเศษณ์ จาก มูลนิธิพัฒนาสหกรณ์แหงเอเชีย 

 3.  เติมความรู 

 - บทความเรื่อง เกษตรวิสัยเลาเรื่อง “การเตรียมพรอมของการกาวสูประชาคมอาเซียน

ของสหกรณ์การเกษตร” โดย คุณบุญลวน อุดมพันธ์ 

 -  บทความเรื่อง “วาดวยการพัฒนาอยางเป็นองค์รวม VN&F pl tfor ” โดย   รศ.จุฑา

ทิพย์ ภัทราวาท 

 - บทความเรื่อง “ขาว” โดย รศ.สมพร อศิวิลานนท์ 

 -  เลาเรื่อง “สหกรณ์ : นวัตกรรมอันงดงามขามศตวรรษ” โดย สว.สก.   

 4.  เลาสูกันฟังจากงานวจิัย 

 - วาดวยเรื่อง PAR โดย คุณผุสดี กลิ่นเกษร 

 -  เรื่อง “การถายโอนความรูสูการพัฒนาอยางเป็นองค์รวม จาก มก. สู ส.ป.ก.”  

 -  โครงการความรวมมอื มก.-ส.ป.ก.  

 -  ในแวดวงผูประสานงาน โดย คุณสายสุดา ศรีอุไร 

 -  ควันหลง บู฿ทงานเกษตรแฟร์ (ขาวคุณธรรม/ขาวเกิดบุญ) โดยคุณณัฐกานต์    สห

วัชรนิทร์ ผูดูแลโครงการซือ้ขาวจากชาวนา 

 5.  ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาฯ 

 - เรือ่ง “ผูนําชาวนามืออาชีพรุนบุกเบิก (ชัยนาท)” โดย คุณธราภรณ ์ศรีงาม 

 -  เรื่อง “ติดตามงานสหกรณ์ ...วาระแหงชาติ” โดย คุณสุรจิตต์ แกวชิงดวง 

 6.  นานาสาระ 

 - “เขาวาอยางง้ัน ผมวาอยางงี ้คุณวายังไง” โดย อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ 

 -  เรื่องสุขภาพ โดย คุณวรวรรณ (คุณพลอย)   

       2.1.2 การจัดหาผู้สนับสนุนการพมิพ์วารสาร (Sponsor) 

 คุณสายสุดา ศรีอุไร รายงานการจัดหาผูสนับสนุนการพิมพ์วารสาร ซึ่งขณะนี้มีผูสนับสนุน

ตอเนื่อง ไดแก ชสอ. ชสท. และ สอ.จุฬาฯ สําหรับ ชสค. และ สหประกันชีวิต หมดวาระการสนับสนุน ซึ่ง

ไดดําเนินการตดิตามแลว แตยังไมไดรับการตอบรับ 
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 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท รับประสานงานกับ ชสค. และ บมจ. สหประกันฯ เพื่อขอการ

สนับสนุนการจัดพิมพ์ตอไป และมอบใหคุณสายสุดา ศรีอุไร หาชองทางการติดตอขอการสนับสนุนจาก

หนวยงาน สสส. เพิ่มเติมดวย 

    2.2 ติดตามความก้าวหน้าการจัดท าเว็บไซต์สถาบันฯ 

  คุณพรพงษ์ แสงนาค เจาหนาที่ดูแลเว็บไซต์สถาบันฯ รายงานความกาวหนาการจัดทํา

เว็บไซต์สถาบันฯ โดยจะเนนเรื่อง Search engine ใหผูใชอินเทอร์เน็ตพบลิงค์เชื่อมตอเขามาที่เว็บของ

สถาบันฯ มากขึ้นเมื่อทําการสืบคนขอมูลจากเว็บไซต์ตางๆ เชน กูเกิ้ล ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ไดรับความนิยม

ใชบริการคนหาคําตางๆ มากที่สุดในโลก เชน ถามีคําใดปรากฏในหนาเว็บสถาบันฯ บอยๆ จะทําให

เว็บไซต์กูเกิล้เก็บขอมูลและแสดงผลเมื่อมีผูสืบคนคํานั้นๆ เชน คําวา การประชุมคณะกรรมการบริหาร

โครงการราน Farmer Shop เป็นตน  

  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีคําแนะนําดังนี้ 

1. เรื่อง Search engine ใหเนนการคนหาคําวา การคาที่เป็นธรรม ธุรกิจฐานสังคม และ 

Farmer Shop เป็นตน ทั้งนี้เมื่อไดรับขาวจากผูเขียนขาวแลว ใหคุณพรพงษ์ เป็นผูคัดกรองการใชคําใน

ขาวใหเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการสบืคนขอมูลดวย search engine  

2. ปรับแกไขหนาแรกของเว็บไซต์สถาบันฯ เรื่องประกาศโครงการอบรมผูตรวจสอบ

กิจการฯ รุนที่ 12 ในภาพดานซายมือที่เป็นตารางแสดงคําที่เป็นอัตลักษณของผูตรวจสอบฯ ของ

โครงการฯ โดยขอใหปรับแกใหสอดคลองกับอัตลักษณ์ของแตละรุนที่ไดคิดไว และใหดูสวยงามเชื่อมโยง

กันมากขึน้  

3. ภาพกราฟแสดงราคาขาว ใหปรับการเปลี่ยนรูปกราฟใหชาลง และแกไขหัวเรื่องจาก

เดิมที่นําไปไวในโครงการซือ้ขาวจากชาวนา ใหเพิ่มหัวขอใหมเป็น “ระบบสารสนเทศราคาขาวหอมมะลิ” 

ทั้งนี้ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท มอบใหคุณพรพงษ์ ศึกษารูปแบบจากเว็บไซต์ของสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร เป็นตัวอยาง 

4. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ขอใหคุณพรพงษ์ แสงนาค ทําตาราง portfolio การทํางาน 

เพื่อเป็นขอมูลในการนําเสนอรายงาน โดยขอใหเพิ่มรูปแบบและหาวิธีการเพื่อดึงดูดความสนใจใหมีผูเขา

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพิ่มมากขึ้น 

วาระที่ 3  อื่นๆ    

    ไมม ี  

 

เลิกประชุม    เวลา 15.30 น. 
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รายงานการประชุม 

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่าง

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ และบริษัท  บางซื่อโรงสีไฟเจยีเม้ง 

วันท่ี 25 มกราคม 2556 เวลา 08.00-09.15 น. 

ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสานนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม 

 1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

 2. รศ.วุฒิชัย  กปิลกาญจน ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 3. คุณวัลลภ  มานะธัญญา  กรรมการผูจัดการใหญ 

 4. คุณมนัส  ชูผกา   ผูจัดการทั่วไปอาวุโส  

      สายบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 

 5. คุณสุฑีร์  ธีระกิตติพงษ์  กรรมการผูจัดการ 

 6. รศ.ดร.ณรงค์  กูเจริญประสิทธิ์ หัวหนาภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. 

 7. ผศ.ดร.ทิพรัตน์  พงษ์ธนาพาณิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

 8. ดร.วินัย   พุทธกูล  คณะเศรษฐศาสตร์ 

 

เริ่มประชุมเวลา 08.00 น. 

 

  พิธีลงนามขอตกลงความรวมมอืทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ระหวางสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร ์และบริษัท  บางซื่อโรงสีไฟเจียเมง จํากัด โดย 

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นตัวแทนลงนามในบันทึกขอตกลง 

โดยมี ดร.ดํารงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝุายบริการวิชาการและ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ ลงนามเป็นสักขีพยานในฝุายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  ในสวนของ บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจยีเมง จํากัด มีคุณวัลลภ มานะธัญญา กรรมการ

ผูจัดการใหญ เป็นตัวแทนลงนาม โดยมีคุณมนัส ชูผกา ผูจัดการทั่วไปอาวุโส สายบริหารทรัพยากร

มนุษย์และองค์กร และคุณสุฑีร์ ธีระกิตติพงษ์ กรรมการผูจัดการ ลงนามเป็นสักขีพยาน 

  นอกจากนีย้ังมี รศ.ดร.ณรงค์ กูเจริญประสิทธิ์ หัวหนาภาควิชาสหกรณ์ คณะ

เศรษฐศาสตร์ มก. ,คณะนักวิจัยโครงการหลักสูตรชาวนามืออาชีพ  ผศ.ดร.ทิพรัตน์ พงษ์ธนาพาณิชย์ 

รศ.ดร.วินัย พุทธกูล,และคุณเกินศักดิ์ ศรสีวย และตัวแทนจากสํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรยีนรู

และคุณภาพของเยาวชน เขารวมเป็นเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกลาว  
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เบือ้งตนทั้ง 2 หนวยงานมีแนวทางความรวมมือในการดําเนนิโครงการพัฒนาระบบธุรกิจเชื่อมโยงโซ

อุปทานขาวหอมมะลิจังหวัดศรสีะเกษ โดยมีเปูาหมายเกษตรกรที่เขารวมโครงการ จํานวน 50 ราย 

  โดยสถาบันวิชาการดานสหกรณ์จะใหการสนับสนุนหลักสูตรลูกชาวนามอือาชีพในการ

จัดการเรยีนรูแกเกษตรกร ปลูกจติสํานึก ปรับวิธีคิดและเพิ่มพูนความรูการจัดการโซอุปทานแก

เกษตรกร 

  ทาง บริษัท บางซื่อโรงสไีฟเจยีเมง จํากัด โดยทีมงานผูเช่ียวชาญจะเขามาถายทอด

อบรมเรื่องการสงเสริมการผลติเพื่อลดตนทุนเพิ่มผลผลิตและการรวบรวมผลผลิตแกเกษตรกรที่เขา

รวมโครงการ โดยคาดหวังวาการดําเนินโครงการนี้จะชวยใหเกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตตอไรไมนอย

กวา 60% ตนทุนการผลติลดลงไมนอยกวา 40% และทําใหชาวนามีการปรับวิธีคิดและวิธีการผลติ

ภายใตโซอุปทานที่ยั่งยืน 

 

ปิดประชุมเวลา 09.15 น. 
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รายงานการประชุม 

ผู้ประสานงานฝ่ายชุมชนและสังคมและผู้ประสานงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ ปี 2556 

วันท่ี 30–31 มกราคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. 

ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรยีนทอล รเิวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

1 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รอง ผอ.สกว./ผอ.ฝุายชุมชนและสังคม 

2 คุณชูสะอาด กันธรส รองผูอํานวยการบริหารดานนโยบายและ

แผน สกว. 

3 คุณเบญจมาศ ตรีะมาศวณิช ผูประสานงานอาวุโส สกว. 

4 คุณพิสชา ขจรเกียรติสกุล ผูจัดการตรวจสอบภายใน สกว. 

5 คุณปกรัฐ กนกธนาพร เจาหนาที่ทรัพย์สนิทางปัญญา สกว. 

6 คุณอาภา อนันตกูล เจาหนาที่บริหารโครงการวิจัย 

7 คุณเบญญภา มารินทร์ เจาหนาที่บริหารโครงการวิจัย 

8 คุณจุฑารัตน์ ทนันไชย เจาหนาที่บริหารโครงการวิจัย 

9 คุณตวงพร ปานอุทัย เจาหนาที่บริหารโครงการวิจัย 

10 คุณสมชาย สวางจติร เจาหนาที่สนับสนุนโครงการ 

11 คุณธิตมิาพร แกวกําเหนิด เจาหนาที่สนับสนุนทั่วไป 

12 ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผู้ประสานงานฝ่ายชุมชนและสังคม 

13 พล.ต.ต.ดร.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ ชุดกระบวนการยุติธรรม-ตํารวจ 

14 พ.ต.ต.หญิงนันฐ์ชนก พรหมภานุเสถียร ชุดกระบวนการยุติธรรม-ตํารวจ 

15 พ.ต.ต.ปริตร สังขนันท์ ชุดกระบวนการยุติธรรม-ตํารวจ 

16 ร.ต.อ.พัชระ รัตนประเสริฐ ชุดกระบวนการยุติธรรม-ตํารวจ 

17 รศ.สุรัสวดี หุนพยนต์ สถาบันพัฒนาสยาม 

18 ดร.กนต์ธีร์ นุชสุวรรณ สถาบันพัฒนาสยาม 

19 คุณพิชญาพร จําปาทอง สถาบันพัฒนาสยาม 

20 คุณพิญญ์ชญา สุนทรแตร สถาบันพัฒนาสยาม 

21 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

22 คุณสายสุดา ศรีอุไร สถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

23 ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ศูนย์ประสานการศกึษานโยบายที่ดนิ 
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24 รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ โครงการจัดตั้งหนวยจัดการกลางโครงการ

เพาะพันธุ์ปัญญา 

25 คุณอภิรดี มณีโชติ โครงการจัดตั้งหนวยจัดการกลางโครงการ

เพาะพันธุ์ปัญญา 

26 ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการตดิตาม

และพัฒนาครู  

(ระบบ Coaching) 

27 ดร.ยุวดี ศันสนยีรัตน์ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการตดิตาม

และพัฒนาครู  

(ระบบ Coaching) 

28 ดร.จุฬากร มาเสถียรวงศ์ สถาบันรามจติติ 

29 ดร.นันทิดา จันทรางศุ สถาบันรามจติติ 

30 คุณเกินศักดิ์ ศรสีวย สถาบันรามจติติ 

31 คุณอนุช อาภาภิรม โครงการวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชงิ

พืน้ที่ 

32 คุณจินตนา นนทะกา โครงการวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชงิ

พืน้ที่ 

33 คุณกรรณกิาร ์หุตะแพทย์ โครงการวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชงิ

พืน้ที่ 

ผู้ประสานงาน ABC 

34 ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ โครงการการวิจัยและพัฒนาเชงิพื้นที่ 4 

จังหวัดภาคใตตอนกลาง 

35 คุณดวงพร รักขพันธุ์ โครงการการวิจัยและพัฒนาเชงิพื้นที่ 4 

จังหวัดภาคใตตอนกลาง 

36 คุณจิรกิา นุตาลัย โครงการวิจัยการพัฒนาระบบประเมินผลแบบ

เสริมพลังเพื่อการพัฒนางานพืน้ที่ 

37 คุณแมน ปุโรทกานนท์ โครงการวิจัยการพัฒนาระบบประเมินผลแบบ

เสริมพลังเพื่อการพัฒนางานพืน้ที่ 

38 คุณบุญเยี่ยม เหลาสะอาด โครงการวิจัยการพัฒนาระบบประเมินผลแบบ

เสริมพลังเพื่อการพัฒนางานพืน้ที่ 

39 คุณเอกชัย ปิ่นแกว โครงการวิจัยการพัฒนาระบบประเมินผลแบบ

เสริมพลังเพื่อการพัฒนางานพืน้ที่ 
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40 คุณนิธิภา อุดมสาลี โครงการวิจัยการพัฒนาระบบประเมินผลแบบ

เสริมพลังเพื่อการพัฒนางานพืน้ที่ 

 

41 รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา สํานักประสานงานเครือขายวิจัยเพื่อพัฒนา

พืน้ที่ภาคเหนือตอนบน 

42 ดร.สายบัว เข็มเพ็ชร สํานักประสานงานเครือขายวิจัยเพื่อพัฒนา

พืน้ที่ภาคเหนือตอนบน 

43 ผศ.พัชริน ดํารงกิตติกุล ผูประสานงานความรวมมือและเชื่อมโยง

พืน้ที่กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฎ 

44 ดร.อินทิรา ซาฮีร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

45 ผศ.จําลอง คําบุญชู โครงการความรวมมือเพื่อพัฒนานักวิจัย

และการวิจัยเพื่อพัฒนาพืน้ที่จังหวัดลําปาง 

46 ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผูประสานงานเครือขายความรวมมอืเพื่อ

การพัฒนาเชงิพื้นที่แบบสรางสรรค์ 

47 รศ.ดร.เสมอ ถานอย ผูประสานงานโครงการพัฒนางานวิจัยและ

การสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัด

พิษณุโลก 

48 ผศ.ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์ โครงการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุน

งานวิจัยเชิงพืน้ที่จังหวัดอุบลราชธานี 

49 รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศริิสถิตย์กุล โครงการความรวมมือเพื่อพัฒนางานวิจัย

เชงิพื้นที่ระหวาง มวล. และ สกว. 

50 ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส โครงการความรวมมือเพื่อการพัฒนาเชงิ

พืน้ที่จังหวัดสงขลาแบบสรางสรรค์ 

51 คุณศศธิร คงทอง โครงการความรวมมือเพื่อการพัฒนาเชงิ

พืน้ที่จังหวัดสงขลาแบบสรางสรรค์ 

52 ดร.ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ โครงการการเสริมสรางความเขมแข็งหนวย

จัดการความรูและวิจัยชุมชน สูการแกไข

ปัญหาหนีส้ินของจังหวัดอุตรดิตถ์ 

53 รศ.ดร.ณภัทร นอยน้ําใส โครงการเสริมศักยภาพสถาบันอุดมศกึษา

ขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนจังหวัด

นครราชสีมา 

 



 

 1-100 

54 ผศ.วัชรากร พาหะนิชย์ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย

บูรณาการการเรียนการสอนระดับคณะเพื่อ

พัฒนาทองถิ่นในพืน้ที่จังหวัดฉะเชงิเทรา 

55 ดร.พิชญสินี อรยิะกตวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 

56 ดร.ปกรณ์ชัย สุพัฒน์ โครงการกระบวนการขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยกับการรับใชสังคมและชุมชน

พืน้ที่จังหวัดศรีษะเกษ 

57 ดร.จักรพันธ์ โสมะเกษตรนิ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรษีะเกษ 

 

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. 

 

ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ผูอํานวยการฝุายชุมชนและสังคม  (ฝุาย 4) กลาวเปิดและชี้แจง

วัตถุประสงค์การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมผูประสานงาน ใน 2 สวน คือ ผูประสานงานฝุาย 4 

และผูประสานงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ การทํางานของฝุาย 4 มีชุดโครงการตางๆ เนนในเรื่อง ฐานลาง

คือ การสรางความเขมแข็ง โดยเนนกระบวนการสรางเรียนรู ขางบนคือเนนการสรางระบบ งานที่ฝุาย 4 

เป็น spectrum เนนลงขางลาง มีชุดโครงการที่ทํามานานแลว เชน กลุมการศึกษา โครงการเพาะพันธุ์

ปัญญา ระบบ coaching ครู งานการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนใต ชุดการจัดการที่ดิน เรื่องการ

ปกครองทองถิ่น การกระจายอํานาจ ชุดสหกรณ์ ชุดตํารวจ เป็นงานในเชิงสังคม และงานที่ขึ้นมาใหมใน

ระยะหลัง คือ ชุดมรดกทางวัฒนธรรม โครงการการจัดการความขัดแยงของเขื่อนปากมูล  และงานที่

ทํารวมกับฝุายอื่น ไดแก ฝุาย 1 ชายแดน เพื่อนบาน ฝุาย 2 ทําเรื่องเกษตร อาชีพ ฝุาย 3 สวัสดิภาพ

สาธารณะ ทําเรื่องทรัพยากร สิ่งแวดลอม ฝุาย 4 สังคมวัฒนธรรม ฝุาย 5 อุตสาหกรรม ฝุายทองถิ่น 

ทําเรื่อง community base งาน ABC ที่ สกว. ทําอยู มี 4 ประเด็น คือ เรื่องการจัดการน้ํา เรื่องการ

เจรจาการคา มีขอสังเกตวา โจทย์ใหมๆ ที่เกิดขึ้นมา มัน emerge ตองทํางานขามฝุายมากขึ้นเรื่อยๆ 

งานในกลุม SRI ไมมคีนดูแลเฉพาะ อยางประเด็นเรื่อง 3 จังหวัดชายแดนใต จะมีประเด็นเกี่ยวกับความ

มั่นคง มาเลเซีย ชายแดน จะตองเกี่ยวของหลายๆ ฝาุย ทั้งฝาุย 1 ฝาุย 4 ฝาุยทองถิ่น  

 

แนะน าชุดโครงการวิจัย และความก้าวหน้าการท างานของโครงการวิจัยภายใต้ความรับผิดชอบ

ของผู้ประสานงาน  

(1) ชุดนโยบายที่ดิน  โดย ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์  

งานนโยบายที่ดินที่ดําเนินการนั้น เป็นการรวมนักวิชาการที่สนใจเรื่องที่ดิน เขาไว มา

รวมงานและพัฒนาโครงการวิจัย แนวคิดที่วาประเทศเรามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับที่ดินบาง มีใครสนใจทํา
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วิจัยบาง สวนมากอยูในหนวยราชการ ประเด็นมุงไปที่สิทธิเกี่ยวกับที่ดิน มูลคา สิ่งแวดลอม ความเสื่อม

โทรม การถือครอง ระบบขอมูล ที่มผีลกระทบกับคนอยางมหาศาล 

ผลการวิจัยที่ไดมา จะเก็บรวบรวมความรู มีเจาหนาที่รวบรวมองค์ความรูไว เกิดการ

นําไปใชในระดับการตัดสินใจ  

การขับเคลื่อนงานวิจัย โดยการนําองค์ความรูเกี่ยวกับที่ดิน มีเรื่องผังเมือง Climate 

change อาเซียน กันชน การคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม สิทธิชุมชน คนตางดาวที่เขามาถือครองที่ดิน 

การบุกรุกปุาไม การปกครองดูแลที่ราชพัสดุ การเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปาล์ม ยางพารา เอกสาร

สิทธิ์ การปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม เป็นโครงการวจิัยที่ผานมา 

 โครงการที่ผลักดันไปสูนโยบาย ชวงรัฐบาลที่แลว มีเรื่องสิทธิชุมชน โฉนดชุมชน 

ธนาคารที่ดิน ภาษี การเชาที่ดิน เรื่องการถือครองโดยบุคคลตางดาว ซึ่งเป็นประเด็นของทั้งโลก 

งานวิจัยเหลานี้ไดถูกนําไปพูดคุยในระดับนโยบาย นอกจากนั้นยังมีเรื่องการใชทรัพยากร เกาะเตา มี

ความสําคัญมากในภาคใต โดยการพยายามเสนอทางการแกไขที่เหมาะสม เรื่องการใชประโยชน์ที่ดิน 

พยายามใชที่ดนิใหมปีระสิทธิภาพ  เรื่องการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในอนาคต เรื่องบทบาทของจีน

ในการลงทุนในกลุมอาเซียน เรื่องน้ําทวม เรื่องพืน้ที่ลุมแมนํ้าโขง เรื่องที่ดินชายฝั่ง 

 การใชประโยชน์ของงานวิจัย เชน การผลักดันทั้งในสภา เป็นที่ปรึกษาของกรรมาธิการ

หลายชุด เพราะมีการเก็บรวบรวมขอมูล และมีหนวยงานเชิญไปใหขอมูล ในดานนโยบาย คือ ไดนํา

แนวคิดไปใช ออกกฎหมายระเบียบสํานักนายก มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งธนาคารที่ดินขึ้นมา แตยังมี

ปัญหาเรื่องการเปลี่ยนรัฐบาล ในดานการเผยแพรความรู มีการประชุม สัมมนา บรรยาย ในที่ตางๆ 

 

(2) ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม  

โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์  

ชุดการวิจัยการพัฒนาสหกรณ์และการคาที่เป็นธรรม ตอยอดมาจากโครงการตั้งแต ปี 

2543 มี Road Map ที่นําเสนอ สกว. วาจะทํางาน 1 ทศวรรษ ตัง้แต 2549 มาเป็นชุดโครงการ 9 จังหวัด 

36 จังหวัด มาเป็นโครงการเชิงพื้นที่ และเชิงประเด็น สิ่งที่อยากเห็นในอนาคต คือ คนในสังคมมีจิต

วิญญาณรวมมือกันเพื่อการพัฒนาประเทศ แนวคิดสําคัญ คือ อัตลักษณ์การสหกรณ์มาใสที่ตัวคน ให

คนเปลี่ยนแปลง ไปพัฒนาขับเคลื่อนองค์กรใหเขมแข็ง และสรางเครือขาย  

 การพัฒนางาน เนนไปที่บริหารจัดการชุดโครงการวิจัยในฐานะผูประสานงานชุด

โครงการ หลังจากทํางานวิจัยได 3 ปี ไดตั้งสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ทําใหการทํางานเมื่อไดชุดความรู ไดนวัตกรรม เอาไปใชประโยชน์ในการบริการวิชาการและเชิงนโยบาย 

ไดสรางชุมชนการเรียนรูภายใตกรอบคิดการขับเคลื่อนสหกรณ์และการคาที่เป็นธรรม จะเห็นพัฒนาที่

ผานมาระหวาง ปี 2543 และ ปี 2555 งานวิจัยจะเป็นการนําชุดความรูไปในการกําหนดเป็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นในแผนสหกรณ์ระดับชาติ  2 แผนติดตอกัน ใชเวลาประมาณ 8 ปี แมจะไมสําเร็จในเชิง
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พฤติกรรม เพราะงานวิจัยของเราสวนทางกับรัฐบาล รัฐบาลรางกรอบแข็งๆ ไมไดเป็นกลไกประชาชน

เขาไปมีสวนรวม ใชคุณคาสหกรณ์นําทาง แตงานของเรามีการทํางานแบบ bottom up ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดง

ใหเห็นทิศทางการดําเนินงาน 

ไดชุดความรูมาเป็นจํานวนมาก ได V&N Platform กรอบระบบพัฒนาคุณคาและการคา

ที่เป็นธรรม ชี้ใหเห็นอัตลักษณ์ของสหกรณ์ ใชกลไกไปรวมตัวกับประชาชน และใหประชาชนมา

ขับเคลื่อนองค์กร สรางระบบธุรกิจที่นําไปแกปัญหาความยากจน แกไขความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ

สังคม 

ปี 2555 ที่ผานมา สรุปเป็นกรอบตัวแบบธุรกิจฐานสังคม เห็นไดชัดเจนวาสหกรณ์บาน

เราไมไดเป็นแบบอัตลักษณ์จริงๆ ที่ผานมาเป็นเครื่องมือของรัฐ งานตัวตนที่เป็นอัตลักษณ์ของสหกรณ์

เป็นงานธุรกิจฐานสังคม เป็นกรอบที่จะขับเคลื่อนตอไป  

กรอบยุทธศาสตร์ในปี 2556 ใชกรอบการพัฒนาธุรกิจฐานสังคมบนแผนพัฒนาฯ ฉบับ

ที่ 11 คุณคาที่จะเกิดขึ้นกับชุดโครงการ เอาชุมชน นักวิจัย ชุมชนที่กอขาย 12 ปี มุงสูการพัฒนาเกษตรที่

ยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร แทงเสาหลักกลยุทธ์ จะสรางการคาที่เป็นธรรม เป็นเรื่องการพัฒนา

โครงการพื้นฐาน ระบบสนับสนุน จะใชชุดโครงการ ตัวตนของสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ และภาคี

ตางๆ รวมงานกัน สรางระบบสนับสนุน สวนใหญจะเป็นชุดความรู หลักสูตรเรียนรู และ coach เป็นการ

สรางกระแสกับประชาชนทั่วประเทศโดยการนําตัวแบบธุรกิจ เชน Farmer shop แบรนด์ขาวคุณธรรม 

ขาวเกิดบุญ ไปกระตุนกระแสใหคนในสังคมใสใจสิ่งแวดลอม สังคม สิ่งแวดลอม คุณภาพ โดยเขามามี

สวนรวมกับงานสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ซึ่งมตีัวแบบธุรกิจหลายประการ 
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การดําเนินการวิจัยตลอด 12 ปี ไดชุดความรู เชน เครือขายคุณคา สรางคน สราง

องค์กร สรางเครือขาย การสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง เรื่องของการพัฒนาผูนํา สามารถเป็นหลักสูตร

เรียนรูได 1 หลักสูตร ตัวชี้วัดที่ออกมาจากหลักสูตรนี้จะเป็นคนที่มีจิตสํานึกการพึ่งพารวมมือกัน 

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วิธีคิดแบบใหมที่มององค์รวมการทํางานแบบมีแบบแผน มีทักษะ มืออาชีพ ที่

สําคัญคือการเพิ่มพูนความรูทางปัญญาใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง 

 ในเรื่องของการพัฒนาองค์กรเขมแข็ง สิ่งที่ดําเนินการมา 12 ปี ที่ทํากับสถาบัน

เกษตรกร และสหกรณ์ ทายที่สุดถาผานกระบวนการ องค์กรเขมแข็ง มองการพัฒนาที่ยั่งยืน สิ่งที่จะ

ยกระดับคือทําอยางไรใหใชอัตลักษณ์ในเรื่องการพึ่งพาและรวมมือกัน นําประโยชน์ใหกับสมาชิกและ

ชุมชนอยางแทจริง ทํางานอยางมปีระสิทธิภาพ 

 หากมองเรื่องความยั่งยืนในการบริหารจัดการโซอุปทาน ออกแบบธุรกิจใหม  สรางตัว

แบบธุรกิจ เป็นเรื่องการพัฒนา ตัวแบบ Farmer Shop เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณ์ไทย 

เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม ซึ่งเป็นการรวมคนและบริหารจัดการโซอุปทานในธุรกิจสหกรณ์ 

 ซึ่งทั้งหมดเป็นเรื่องตัวแบบธุรกิจฐานสังคม ซึ่งคือสหกรณ์ แตไมเหมือนกับที่รัฐบาลทํา 

โดยประชาชนมารวมตัวกัน ใชคุณคาสหกรณ์อยางเขมแข็ง อยางเชนตัวแบบที่ประกาศเกียรติคุณ  กําหนด

ยุทธศาสตร์ของชาติ มีคนเขามามีสวนรวม การนําเอาชุดความรูการเชื่อมโยงโซอุปทานมาใชสหกรณ์ 

เชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา เอกชน เชน มีการลงนาม MOU ระหวางสถาบันเกษตรกร รวมกับเจียเมงที่

ผลิตขาวหอมมะลิ และจะนําขาวถวยไปขาย Road Shop ในตางประเทศ เชน อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย  

  ประเด็นยุทธศาสตร์จะตอบโจทย์ 3 ประการ คือ การขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคมไป

พัฒนาดานเศรษฐกิจ คอื การสรางโอกาสประชาชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง ลด

ผลกระทบความไมเป็นธรรมในเชิงเศรษฐกิจ ฝึกทักษะการจัดการโซอุปทานในธุรกิจ มีการเรียนรูการ

ขับเคลื่อนธุรกิจตามกรอบการคาที่เป็นธรรม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน ทิศทางการพัฒนาธุรกิจฐานสังคม 

ซึ่งจะใหประชาชนมทีักษะ ในเรื่องการเป็นผูประกอบการที่ยั่งยืน ดานสังคม ใหความสําคัญกับความเทา

เทียม เสมอภาค สรางศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยกลไกของงาน ปลูกจิตสํานักใหคนเขามารวมกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ มีการสรางสรรค์สังคมเรียนรู ปี 2556 จะมีศูนย์เรียนรูมีชีวิต บนฐานงาน 5 ชิ้น เชน ขาว

คุณธรรม ตลาดสุขใจ ผลไม ยางพารา และ Farmer Shop เป็นศูนย์เรียนรูที่ใหเผยแพรความรูมากขึ้น 

ดานสิ่งแวดลอมเป็นการสรางกลไกธุรกิจฐานสังคม ในการปรับเปลี่ยนวิธีคิด กับวิถีชีวิต ในการ

สรางสรรคส์ิ่งแวดลอม สูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

  ความเห็นเพิ่มเตมิ จาก อ.สีลาภรณ ์ 

- ชุดสหกรณ์จะเห็นวาลงน้ําหนักกับการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์คอนขางมาก เพราะ

สหกรณ์เป็นเรื่อง Dynamic ตองพรอมการเคลื่อนตัวอยางไร กลุมงานที่ทํางานเรื่องการเรียนรูของชุมชน 

จะอยูนิ่งๆ ไมได เพราะชุมชนมกีารเติบโต มีความแข็งแรงที่สูงขึน้ เป็นตัวอยางที่ดี โดยเฉพาะสําหรับงาน

ในพืน้ที่ ตองคิดการมองเชิงยุทธศาสตร ์ดูปัจจัย ดูการแทรกแซงจากทางภาครัฐ  
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- ชุดนโยบายที่ดิน การ Generate โครงการยอยไปในพื้นที่ยังมีไมมาก ชุดสหกรณ์ จะรวม

ความรู ทิศทางยุทธศาสตร์ แตถาในพื้นที่มีนักวิจัยจะทําเรื่องนี้มาขอขอมูล มาปรึกษาได แตไมใชเป็น

การ Generate นักวิจัยไปทําในพื้นที่ ชุดที่ดิน จะมี Generate แตหานักวิจัยยาก ถาอยูตามมหาวิทยาลัย 

สามารถมาปรึกษาในเชิง Issue ได เป็นตัวอยางการเช่ือมโยงกันระหวางงาน Issue กับ งานในพื้นที่  
 

(3) โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา   

โดย รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์  

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา เป็นโครงงานการวิจัย ที่มาคือ เป็นการขยายตอจากยุววิจัย 

โดยเชื่อมกับธนาคารกสิกรไทย เป็นเวลา 5 ปี ทํา 80  โรงเรียน 19 จังหวัด 8 มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ปี

หนึ่ง 800 โครงงาน นักเรียน 3,000 ขึน้ โดยที่บทบาทของแตละฝาุย จากหนวยงานกลาง คือ อ.สุธีระ มี 

Steering Committee และจะใชความรูที่มีอยูจากยุววิจัยมาประมาณ 9 ปี มาพัฒนากระบวนการ RBL  

ใหพี่เลี้ยงจังหวัด คือ มหาวิทยาลัย 8 แหง  สนับสนุนใหครูทํา RBL (Research Base Learning) เกิดผล

กับโรงเรียน โดยครูและนักเรียนเป็นผูทํา เกิดเป็นผลงาน RBL และเกิดความเชื่อมโยงกับพื้นที่ ผลที่เกิด

กับครู เป็นเรื่องกระบวนการเรียนรูและเปลี่ยนวิธีคิดของครู ผลกับโรงเรียนมีผลงานทางวิชาการเกิดขึ้น 

โดยจะทําในระดับโครงงาน 3 ศาสตร ์Science Social Human  

กรอบคิด คือ ใชจิตปัญญามาเปลี่ยนจิตใจครู การคิดเชิงระบบ มาทํา Research Base 

Project นําไปสูการวิเคราะห์ Critical Thinking สู KM/PLC ชุมชนการเรียนรูพัฒนาขึ้นมา เมื่อ 5 ปี ถอน

ตัว PLC ของครูสามารถทํา Research Base Project เพื่อพัฒนาตัวเองได ใชกระบวนการปรับจิตใจ 

กระบวนการปรับความคิด มีโครงงานใหปฏิบัติ มีวธิีการเรียนรู   

 งานที่ทํา 6 เดือน ฝกึ 2 ทักษะ (จติปัญญา) (ทักษะ ST) ในกลางน้ํา คือ มีการพัฒนาครู 

จากนั้นเขาสูการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ซึ่งเป็น เฟสที่ 2 ฝึกทักษะที่ 3 ฝึกทักษะคิดวิเคราะห์และ

สังเคราะหใ์หครู ไปพัฒนาครู และครูสงตอใหนักเรียน ทํา Research Base Project จากนั้นก็ไปสูการคิด

วิพากษ์ โดยนําเขาสูกระบวนการเวทีคิดวิพากษ์ออกมา นําไปสู KM/PLC เกิด PDCA ของครู 

กระบวนการคิดเชิงเหตุผลและคิดวิพากษ์ทั้งหลายจะโยงตั้งแตตนเพื่อตอบโจทย์ฝึกทักษะ Critical 

Thinking   

 งานตนน้ํา 6 เดือนแรก ฝึกทักษะไปแลว แผนงานที่จะทําตอไป คือ จะเริ่ม Workshop 

ครู 1 พื้นที่ ประชุมศูนย์พี่เลี้ยง 1 ครั้ง ติดตามพี่เลี้ยงพัฒนาครูเรื่องแผนการสอน เตรียมองค์ความรู

สําหรับ workshop phase 2 แผนงานในอนาคตที่จะทําพฤษภาคม 2556 คือ พัฒนาพี่เลี้ยงใหมี

ความสามารถพัฒนาครู โดยพี่เลี้ยง สามารถวิพากษ์เชิงสรางสรรค์เพื่อพัฒนา proposal ได เป็นที่

ปรึกษาการเขียนผลงานวิชาการ พัฒนาครูดานการคิดเชิงระบบและการคิดวิ เคราะห์และสังเคราะห์ 

โดยทํางานแบบ แบบ simulator ใหพี่เลีย้งปฏิบัติจริง แลว AAR กับพี่เลี้ยงในหนางานที่ทํากับครู 

 วิธีคิด คือ พี่เลี้ยงนําเสนองาน พี่เลี้ยงวิพากษ์ อาจจะศูนย์หนึ่งนําเสนอ ศูนย์หนึ่ง

วิพากษ์ สลับกัน สวนทางหนวยงานกลาง จะ cut cross คือ ดูพี่เลี้ยง เฝูาดู ตดิตาม และถอดความรู โดย
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เอาความรู มาแนะนําใหกับทางพี่เลี้ยง จะเขาสูกระบวนการ AAR เพื่อนําไปสูคําตอบ คําถาม ใน 5 ขอ 

(ความสําเร็จคืออะไร ความสําเร็จเกิดจากปัจจัยอะไร ปัจจัยนั้นเกิดภายใตเงื่อนไขใด จัดการใหเกิด

เงื่อนไขนั้นไดอยางไร ตอจากนี้เราจะทําอะไร และไมทําอะไร) คือกระบวนการที่หนวยกับพี่เลี้ยงจะ

ทํางานรวมกันในอีก 1 ปี ขางหนา  การเป็นพี่เลี้ยงตองเป็น Coach คือ 1) ตองรูเปูาหมาย 2) ตองรู

จุดบกพรองที่เป็นเหตุใหไมถึงเปูาหมาย 3) รูเทคนิค วิธีแกจุดบกพรอง 4) แนะนําปฎิบัติและเฝูาดู

ปรับปรุง ครูแกนนําในโรงเรียนจะตองออกแบบพัฒนาการเรียนรูเพื่อทําใหเด็กเขาใจ สรางโจทย์ เดือน

มิถุนายน ครูกับเด็ก ออกแบบขอมูลรวมกัน ครูกับเด็กตองจัดการการออกแบบขอมูล เป็น Research 

Base เขียน Proposal เดือนกันยายน ครูกับเด็กเริ่มทําวิจัย ธันวาคมเปิดเวทีวิเคราะห์สังเคราะห์ วิพากษ์ 

ใสทักษะคิดเขาไปใหม มีนาคมจัดเวทีใหญจัดรวมกับธนาคารกสิกรไทย 

  ความเห็นเพิ่มเตมิ อ.สีลาภรณ ์ 

- อ.สุธีระพูดเป็นเรื่อง Social Change งานวิจัยของ สกว. เนน เรื่องสรางการ

เปลี่ยนแปลงในอะไรก็ตามที่งายที่สุด คือ การรางกฎหมายใหม โดยทั่วไปก็มีคนทําอยู แตในการ Social 

Change เปลี่ยนแปลงยากที่สุด เพราะตองไปปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วิธีคิด วธิีการทํางานของคน สิ่งที่ 

อ.สุธีระ ยกตัวอยางใหเห็น คือ Design พยายามคิดใหครอบคลุมวาการที่จะทํางานกับคนกลุมตางๆ จะ

ทํายังไงที่จะเปลี่ยนแปลงได เชน ทํากับเด็ก ทําอยางไร เด็กจะเปลี่ยน ทํากับครู ทําอยางไร ครูจะเปลี่ยน 

ทํากับพี่เลี้ยง จะทําอยางไร พี่เลี้ยงจะเปลี่ยน เชน ชุดกระจายอํานาจพูดเรื่ององค์กรการปกครองสวน

ทองถิ่น จะทําอยางไรเขาจะเปลี่ยน มีแคความรูไปใหเขา เขาจะเปลี่ยนไหม ตองมีวิธี  งาน อ .สุธีระ จะ

เป็นกลุมที่คิดเชิงยุทธศาสตร์ ลงไดลึกและชัด เพราะทําเป็นโครงการ 5 ปี นานพอที่จะเห็นการ

เปลี่ยนแปลง รวมกับ ธนาคารกสิกรไทย วางยุทธศาสตร์ 5 ปีวาจะเปลี่ยนแปลงอะไร เชน วัฒนธรรม

การทํางานของครูเปลี่ยน เห็นการปรับตัว กระทรวงศกึษาธิการเปลี่ยน 

 

(4) โครงการ Teacher Coaching โดย ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู  

โครงการวิจัยและพัฒนาครูดวยระบบหนุนนําตอเนื่อง โครงการนี้มาจากทํา

โครงการวิจัยและพัฒนาเครือขาย เพื่อพัฒนาครู โดยหลักการก็คือ ใหมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงใน

จังหวัดและไปพัฒนาโรงเรียน มองเห็นวา มหาวิทยาลัยมี Resource เยอะ และมี Resource จากองค์กร

อื่นๆ ในจังหวัดหนึ่งพยายามหนุนใหเกิดเรียนรูและไปพัฒนาครู เกิดการระดมทรัพยากร โครงการที่แลว

มาทํา 12 แหง ถาอานในหนังสอืผลงานวิจัยเดน ชุดเดิมใชช่ือยอๆ วา LLen  

 สิ่งที่เกิดผลคือ การเปลี่ยนวิธีพัฒนาครูในรูปแบบใหม ไมใชเป็นการอบรมแบบปูพรม 

จัดอบรมมานั่งอบรม เราเปลี่ยนแนวคิดนี้ เห็นผลวาครูมีการเรียนรูระหวางกัน มหาวิทยาลัยไป

ชวยเหลือโรงเรียน ทาง สพฐ. ซึ่งเป็นหนวยงานหลักใหญ พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เห็นผลไดดี ใหเราเริ่ม

โครงการใหม เป็นโครงการ Teacher Coaching เพื่อพัฒนาครู  
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  เรื่อง Teacher Coaching อยูในขั้นพัฒนาโครงการ กําลังเริ่ม มีตนทุนเดิมจากโครงการ 

LLen ในการพัฒนาตัวโครงการทางอาจารย์มหาวิทยาลัยกับในพื้นที่ จะตองคุยกันวา ความตองการใน

การพัฒนาครูมีอะไรบาง และเสนอโครงการขึ้นมา จะตองมีแนวทางวาถาจะไปพัฒนาครูในระบบ 

coaching จะตองมีอะไรบาง ในระบบ Teacher Coaching ใหครูมีสวนไดเรียนรูรวมกับ อาจารย์

มหาวิทยาลัย หรอืคนที่เป็นผูรูตางๆ เชน มีครูตนแบบ ครูแหงชาติ เขาไปชวย Teacher Coaching   

 เปูาหมายที่ตกลงกับ สพฐ. คือ  มหาวิทยาลัย 8 แหง ใน 8 จังหวัด ในแตละที่ 

สถานศึกษาเขารวม 15-25 แหง ทั้งระดับประถมศึกษาในวิชาหลักแกน พัฒนาตัวเปูาหมายที่เป็นเด็ก 

อยากใหเด็กไดทักษะใน ศตวรรษที่ 21 ดวย แตจะใหเด็กได ตองพัฒนาครูกอน ผลลัพธ์ที่สําคัญ คือ ครู

มีขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได จากโครงการแรกที่ทํา ถาครูเปลี่ยนเด็กจะเปลี่ยน 

เชน ครูมีความเป็นกัลยาณมิตรกับเด็ก เขาใจเด็ก ไมดุ เด็กจะตั้งใจเรียน พบในโครงการแรกวา เด็กที่

หลังหอง อยากจะมาเรียน หนังสอื เพราะเกิดความสนุก เห็นคุณคาในการเรียน คาดหวังวา จะเกิด PLC 

ครูสามารถรวมตัวกันเป็นเครือขายเพื่อจะเรียนรูดวยกันตลอดไป  

 

  ความเห็นเพิ่มเติม อ.สีลาภรณ ์ 

- ชุดโครงการทุกชุดตองคิดจากขางลางขึ้น วาจะเปลี่ยนอะไร และจะไปทําวิจัยอะไรบาง 

เกี่ยวกับใครบาง จะเห็นวาเราจะเปลี่ยนอะไร อาจจะไมเปลี่ยนในจุดที่เราคิดวาจะเปลี่ยน เพราะคิดไม

ครบ ไมไดคิดถึงผลลัพธ์ ถาคิดถึงผลลัพธ์จะดันใหการออกแบบงานของโครงการวิจัย เคลื่อนและขยับตัว 

 

(5) สถาบันรามจติติ   โดย ดร.จุฬากร มาเสถียรวงศ์ 

เปูาหมายปี 2556 การพัฒนาโจทย์วิจัย พัฒนาประสานงานใหเกิดการดําเนินวิจัยและ

ขับเคลื่อนเครือขายที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน ผลักดันใหเกิดความรวมมือของหนวยงานภาคีที่เ ขา

มาใชประโยชน์ของขอมูลงานวิจัยในการขับเคลื่อนพัฒนาเด็กเยาวชนและการศึกษา มีวัตถุประสงค์หลัก 

คือ นอกจากดูแลงานวิจัยดานเยาวชน เด็กและการศึกษา จะมีงานดาน MOU ที่เกี่ยวของ เชื่อมกับงาน

หลายฝุาย เขาไปชวยติดตามเรื่องความเคลื่อนไหว งานสถาบัน ในรอบปีที่ผานมา  

- งาน Intending เป็นงานกลางน้ํา ทํามาแลว 1 ปี เป็นงานเชิงประมวล สังเคราะห ์

ความเคลื่อนไหว จับกระแสโลกที่เกี่ยวของกับเด็ก เยาวชน และการศึกษา ในประเด็นโจทย์ตางๆ เป็น 

Issue ที่มผีลกระทบตอการเรียนรู มีการสงตอขอมูลหลายสวน   

- งานวิจัยและพัฒนาการเรียนรูสื่อ สารคดีนอกรูปแบบโรงเรียน จากเครือขายโรงเรียน 

เชื่อมโยงกับชุมชน ทําใน 5 ภาค 30 โรงเรียน รวมใน 3 จังหวัดชายแดนใตดวย เคลื่อนมา 1 ปี อยูในชวง

ของกลางน้ํา ที่จะติดตามความเคลื่อนไหวและการทํางานในหองเรียน จุดเนนคือ ใหเด็กๆเรียนรูผาน

กระบวนการยุววิจัย ใชสารคดีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู และเผยแพรผลงาน มีฝุายสารคดี ของ

สถาบันรามจติติชวยตอยอดงาน 
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- งานศึกษาเปรียบเทียบนโยบายตางประเทศ กลุมแรก เป็นประเทศเอเชีย ไตหวัน 

เกาหลี และเวียดนาม กลุมที่ 2 เป็น ของอาเซียน มาเลเซีย อนิโดนีเซีย  

- การวัดและประเมินผลผูเรียนในศตวรรษใหม  อันแรก เป็นงานเครือขายที่เชียงใหม 

เป็นงานตอยอด 10 พื้นที่ ในจังหวัดเชียงใหม อันที่ 2 กลุมโรงเรียนทางเลือก รุงอรุณ เป็นแกนนํา ทําใน

โรงเรียนทางเลือกทั้งหมด  3 โรง 

- ชุดไอซีที อยูในชวงประกาศทุน และคัดเลือก ตอบโจทย์เรื่องการปฏิวัติการเรียนรู 

เนนเรื่องงานโจทย์ที่มผีลกระทบสูง 

- เรื่องการพัฒนาเครือขายครูโดยการจัดการศึกษาของทองถิ่น เนนครูที่อยูในระบบ

การจัดการทองถิ่น เชน อบจ. อบต. กลุมที่อยูในการศึกษาทองถิ่นโดยตรง  ทําในพื้นที่ตางๆ เชน นาน 

แมฮองสอน ศรีษะเกษ กาฬสินธุ์ ชัยนาท ฉะเชิงเทรา ภาคใตมีพัทลุงและ 3 จังหวัดชายแดน โดยการ

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาในพื้นที่  เชน ภาคเหนือ ไอซีทีในพื้นที่หางไกล เพื่อยกระดับการเรียนรูของครู

ทองถิ่น ภาคอีสาน การกระจายอํานาจในการโอนถายโรงเรียนเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาในพื้นที่  ภาค

กลาง เป็นเรื่องโอกาสของโรงเรียนขนาดเล็ก ภาคใตเป็นเรื่องคุณภาพการเรียนรู 

- โครงการที่  ดร.อมรวิชช์ ดูแลอยู  ตั้ งแตปี  2550 ทํางานความรวมมือกับ

กระทรวงศึกษาธิการ โดย สกว. กับกระทรวงศึกษาธิการ (5 สังกัด) โดยลงขันเงินคนละ 5 ลาน ทั้งสิ้น 30 

ลาน ใน 3 ปี ในการดําเนินงาน 5 ดาน ระยะที่ 2 สสค. เขามารวมดวย เพราะเห็นผลกระทบในพื้นที่ อีก 20 

ลาน เนนเรื่องเด็กดอยโอกาส เด็กในพื้นที่เสี่ยง เด็กเฉพาะ ในทั้งสองระยะ เกิดหนางานทุกดาน จะมีนักวิจัย

หลายแบบ ทั้งในเรื่องคุณภาพการศึกษา เป็นเรื่องการยกระดับคุณภาพการเรียนรู มีครูที่เป็นนักวิจัย มี

ทองถิ่นเขามารวม เรื่องอาชีพเป็นการเรียนรูเพื่อการมีงานทํา มีสถานประกอบการเขามารวมมือ เรื่องสื่อ

เพื่อการเรียนรู การขับเคลื่อนสื่อในโรงเรียนเอกชน การทําระบบขอมูลเพื่อสงตอใชประโยชน์จากขอมูลไป

ขับเคลื่อนงาน  จะมีโครงการที่เขามาเยอะเป็นประเด็นพหุวัฒนธรรม จะมีโครงการเขามามาก เคลื่อนได

ดวยดีโดย สกอ. จะใหการสนับสนุน  

 -  งานเชิงนโยบายหรือยุทธศาสตร์ เป็นการสังเคราะห์งาน สวนใหญงานขับเคลื่อนใน

ภาคใต จะเป็น action research ทําไปเรียนรูไป  งานที่มีผลกระทบสูงมาก คืองานคุณภาพการศึกษางาน

ที่ใช KM ในการพัฒนาครู ครูจะหยิบโจทย์ปัญหาในพื้นที่ เชน การอาออกเขียนได  ทักษะชีวิต ประเด็น

ภัยพิบัติ เขามาเป็นโจทย์ในการพัฒนา เรื่องพหุวัฒนธรรม มียุววิจัย ที่มผีลกระทบสูงมาก  

 -  โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กกลุมเสี่ยงในพืน้ที่ชายแดน ดูแลกลุมอยูนอกระบบ เด็กที่

เสี่ยงปัญหายาเสพติด กับความรุนแรง โดยกลุมนี้ตอยอดกับงาน อ.ปิยะ  เนนกิจกรรมทางเลือก ใชตอ

ยอดแนวคิดนั้น ประเด็นที่เด็กกลุมเสี่ยงโดยเฉพาะ งานอยูในชวงพัฒนาโจทย์ ที่จะมีผลกระทบสูง 

 -  ภาคใตจะเชื่อมกับงานอาเซียน ที่นาสนใจคือ ประชาคมการเรียนรูเรื่องอิสลามศึกษา 

กลุมอาเซียนเขามาในกระบวนการ มีชุดโครงการอิสลามศึกษาและประชาคมการเรียนรู เป็นการรอย

ภาคีเครือขายทางมุสลมิ เอากลุมที่ทําเรื่องอาเซียนเขามารวม 
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 ขอคนพบ ในเชิงนโยบายมีการสงตอขอมูลหลายสวน การตัดสินใจเชิงนโยบายอยูที่

หนวยงานไหนใชประโยชน์จากขอมูล ในสวนของเครอืขายวิจัยและพัฒนา  พบวาเครือขายในพื้นที่มีพลัง

มาก แตที่จะเป็นบทเรียนการทํางานคือ เมื่อโครงการจบ กลไกความเขมแข็งอยูที่โรงเรียน แตถามีระบบ

การบํารุงรักษาเครือขาย จะเป็นที่ดี ไดขอคนพบจากโครงการยุววิจัยทั่วประเทศที่ สกว. ใหทุนไป แตพอ

งานสารคดี เขาไปชวยตอยอดพบวา ปีที่ 2 ยุววิจัยอยูติด และอยูติดยาว แตบางที่ไมมีกลไกรักษา

เครือขาย เป็นแนวคิดของการทํางาน ตองมีระบบหลังการขาย แมจบโครงการก็ยังมีเครือขาย โดยใช

เรื่องของไซเบอร์เขามาดูแล งาน MOU กับทางภาคใต จะเขามาเยอะขึ้น ในสวนของมหาวิทยาลัยและ

สวนกระทรวงอื่นๆ ที่เห็นประโยชน์จากานวิจัย เชน ก.วัฒนธรรม ตอเรื่องยุววิจัย กรมสุขภาพจิต สนใจ

งานดานพัฒนา IQ EQ เด็ก พยายามเชื่อมงานตอ  

 

(6) ชุดกระจายอ านาจ โดย รศ.ดร.สุรัสวดี  หุนพยนต์  

เปูาหมายอยูที่การกระจายอํานาจกับการปกครองตนเองของทองถิ่น  เริ่มจากความคิด

เรื่องกระจายอํานาจใหชัดเจนกอน วางเปูาทําความเขาใจที่ชัดเจน ทั้งเรื่องการเป็นตัวของตัวเอง การ

เป็นอิสระการเงนิการคลังของการปกครองสวนทองถิ่น  

งานในชวงนี้ คือ ใหมีการปกครองตนเองของทองถิ่น คือ ทองถิ่นสามารถเก็บภาษีจาก

ทองถิ่น บริหารงานโดยผูบริหารในทองถิ่นที่มฐีานจากภาคประชาชนในทองถิ่นของตนเอง 

 จากกฎหมายองค์กรปกครองสวนทองถิ่น มแีตชื่อ แตในทางปฏิบัติจริงๆ ทองถิ่นยังไมมี

เงินมาบริหารจัดการได ในการทํางานวิจัยที่ผานมา  สิ่งที่เรียนรู คือ ทองถิ่นตองการการบริหารจัดการ

ตนเอง อยากจะพัฒนาตนเอง แต ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาคไมอยากกระจาย พยายามกันเอาไว มีการ

ออกกฎระเบียบกติกามากมาย  ที่ทําใหทองถิ่นไมเป็นอิสระ ทองถิ่นตองขึ้นกับราชการสวนกลาง และ

สวนภูมิภาค ถาเขาไมยอม เมื่อเสนอเรื่องอะไรไปก็จะไมผาน เชน ไมผานผูวาราชการ  อีกอยางคือ

ทองถิ่นลอกเลียบแบบกฎกติกาของทางสวนกลางไป เชื่อวาดี ทองถิ่นพึ่งเริ่มตน และเป็นวัฒนธรรมใน

สังคมไทย วาราชการเป็นองค์กรใหญและดี มีตนเขามา นับหนาถือตา  

จากงานวิจัย พบวา การเสริมสรางศักยภาพใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่น เริ่มจาก  

อบจ. ถือวาเป็น องค์กรปกครองสวนทองถิ่นของจังหวัดในระดับบนของจังหวัด สามารถเป็นตัวรวม 

สนับสนุน อปท. ในระดับเล็กๆ ในเขตจังหวัดแตละจังหวัด ทําหนาที่เป็นผูประสานสวนกลาง รับผิดชอบ

โครงการใหญๆ ลงทุนในพื้นที่ เชน เทศบาล อบต.  

อบจ. มีสวนแข็ง คือ มีบุคลากรมาก มาจากขาราชการเกา (เดิมอยูกับผูวา) มีการ

เลือกตั้งนายก อบจ. ขึ้นมาบริหารจัดการ พบวา อบจ. ทําบทบาทนี้ไดดี ภายใตโครงการภาษีน้ํามัน ภาษี

ยาสูบ พบวา อบจ. สามารถทําเครือขาย กับ องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ระหวาง อบจ. ดวยกันเองได 

และกับ อบต. ในเขตพืน้ที่ของตนเองได เป็นสิ่งที่ อบต. เล็กๆๆ ก็พึ่ง อบจ. ตามระบบปกติอยูแลว  
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 มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานวิจัยชุดกระจายอํานาจ คือ เดิมใชวิธีจับมือ หาคนเขา

มาทําวิจัย แต 2 ปี มีการประกาศทุน จากการประกาศทุนวิจัยโดยใหกรอบใหญวาตองการอะไรบาง ได

ขอเสนอเขามา ในปีแรกไดขอเสนอมา 24 เรื่อง ใหทุนไป 8 เรื่อง เปูาหมายที่ตองการ คือ ทําให อปท. 

สามารถปกครองตนเองตามที่เราคิดไวไหม แตคอนขางกรจัดกระจาย แตตอบโจทย์การรวมศูนย์อํานาจ 

เปูาหมาในอนาคตของประเทศเรื่องการกระจายอํานาจที่จะทําใหทองถิ่นสามารถบริหารจัดการและ

สนองตอบประชาชนในแตละทองถิ่นได 

 สิ่งทีไ่ด คือ ไดนักวิจัยรุนใหม เป็นนักวิจัยจากตางจังหวัด ปีที่ 2 มีขอเสนอเขามาจํานวน

มาก สนับสนุนทุนไป 15 เรื่อง สกว.ใหทุน 13 เรื่อง ไดเรียนรูวา การเสนอขอเสนอโครวงการที่ไม

สอดคลองกันตั้งแตสถานการณ์ ปัญหา โจทย์ วัตถุประสงค์ วิธีการ จนกระทั่งถึงผลที่คาดวาจะไดรับ 

จะเป็นอยางไร ไดเรียนรูใหม แตในงานกระจายอํานาจ พบวา ฝุายกระจายไมตองการกระจาย ฝุาย

ทองถิ่น ตองการพัฒนาตัวเอง สิ่งที่เป็นตัวยืนยันวา ฝุายที่ตองกระจายไมอยากจะกระจาย เชน การทํา

ใหกรมสรรพสามติ ออกประกาศกํากับวา จะไมเก็บภาษีน้ํามัน และภาษียาสูบใหกับ อปท.  แลว และไม

สนับสนุนใหเจาหนาที่ลงไปชวยในพื้นที่ที่จะทําให อปท. สามารถจัดเก็บภาษีได ทําระบบ พัฒนาการ

จัดเก็บภาษีได  แตอยางไรก็ตาม การทําเครือขาย ทําให อบจ. เก็บภาษีน้ํามัน ภาษียาสูบใหตัวเองได  

เพียงแตไปสํารวจ และไปตามเก็บ ทําใหรูสกึวายุติธรรม เป็นสิ่งที่ทําอยู 

  การทํางานกับองค์กรกลางที่ทํางานกับ อปท. เพื่อที่จะทําใหองค์กรกลาง เชน สมาคม

สันนิบาตเทศบาล  ทําหนาที่กระจายเรื่องตางๆ แตองค์กรกลางเหลานั้นยังไมเป็นที่ยอมรับของสมาชิก 

ขึน้อยูกับผูบริหารที่ตองสรางกลไกระบบใหเขาไปหนุนเสริมใหกับ อปท.ได 

 

 ความเห็นเพิ่มเติมจาก อ.สีลาภรณ์  

- ถอดบทเรียนกับสํานักประสานงาน เรื่อง การเขียนขอเสนอโครงการ อาจจะมีการ 

Feed back ไปยังกลุมที่เขียนขอเสนอโครงการมาแลวไมผาน เพื่อจะไดทราบ 

 

(7) ชุดยุติธรรม-ต ารวจ โดย พล.ต.ต.ดร.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์  

ไดมีการประสานทุนใน 2 รอบ ในรอบแรก เป็นเรื่องประสิทธิภาพการดําเนินการ

ยุติธรรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติใหกับประชาชน ไดสนับสนุนทุนวิจัย จํานวน 5 โครงการ จะเป็น

โครงการที่ครบถวนในทุกดานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ สวนแรกเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปราบปรามอาชญากรรม สวนที่ 2 เป็นปัญหาการสอบสวน ในรอบที่ 2 มี 10 โครงการ ทําสัญญาไป 8 

โครงการ ไดมีการดําเนินงานตอเนื่องในสวนของตํารวจนครบาล ไดไปดูในรายละเอียดของงานวิจัย 

เพื่อที่จะไดนํางานวิจัยไปใชในงานของตํารวจอยางแทจริง ไดจัดตั้งสํานักวิจัยและพัฒนาใน บชน. ขึ้น 

ในขณะนี้มีการนําเอาผลงานของ สกว.ไปเป็นฐานในการทํางาน งานที่สําเร็จเรียบรอย ไดใหทางฝุาย

แผนของ บชน. ไปใชไดจริง และไดมีการพัฒนาในสวนของเทคโนโลยี ไดมีเรื่อง CCTV ควบคูกับการ
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ดําเนินงานชุด miracle eyes โดยจะติดตั้งกลอง CCTV 1,000,000 ตัว ทั่วกรุงเทพฯ รองบประมาณ 35 

ลาน จะไดมกีารประสานงานกับ สกว. ในการประกาศทุนในรอบที่ 3 วาจะมีกรอบการทํางานของ บชน. 

ในเขตกรุงเทพฯ วาจะมีงานวิจัยอะไรไป Back up เพื่อประโยชน์สูงสุด 

 

(8) งานวารสารวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดย อ.อรุช อาภาภิรม  

เป็นโครงการปลายน้ํา รับผลงานที่ทําเสร็จแลวมาตีพิมพ์ เป็นงานวารสารวิจัยเพื่อ

พัฒนาพื้นที ่

 

ผลการด าเนินงานของฝ่ายในปีที่ผ่านมา : โดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย  

 ตัวชี้วัด สกว. ของ TRIS ผลการดําเนินงานของฝุายที่ผานมา ตามตัวชี้วัด ตองตอบโจทย์

ของ TRIS และตอบโจทย์ของบอร์ด 2 ซึ่งมีคณะกรรมการประเมินผล ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ ไดแก 

 1. RE 

 จากขอมูล ในภาพรวมปีที่แลว ของ สกว. ตามตัวชี้วัดของ TRIS เมื่อประเมิน จะตั้งเป็น

ระดับ 1 2 3 4 5 ปีที่แลว ขึ้นถึงระดับ 5 สามารถเขียนงานผลิตเพิ่มได ปีที่แลวได 430 เทียบกับเปูา 424 

และอยูที่ฝุาย 4 จํานวน 102 เรื่อง  ในความเป็นจริงฝุาย 4 ไดเขียนไปทั้งหมด จํานวน 168 เรื่อง เทียบโดย

ฝุายคะแนนของฝุายก็เต็ม 5 ถาไปดูในรายละเอียด ออกมาจากชุดไหนบาง เชน งาน  ABC  62 ชิ้น 

โครงการดานการศึกษา 56 โดยเฉลี่ยจากชุดโครงการตางๆ จะอยูชุดหลักตัวเดียว  ฝุาย IT ขอเก็บไวอีก 

60 เรื่อง ไวใชในปีหนา  

 ขอสังเกต คือ ชุดโครงการ 4 ชุด ยังไมมี RE กระจายอํานาจ ที่ดิน ชุดมรดกทางวัฒนธรรม 

ตํารวจ ประเด็นที่อยากหารือ คือ RE หมายถึงอะไร คือการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน์ ผูประสานงานจะ

รูมากกวาทางฝุาย ขอมูลก็จะหลุด งานจะไมปรากฏ ไมมีผลงาน การใหทุนและตองการผลงาน ตองเกิด

การนําไปใชระบบที่ดีที่สุด คือ ผูประสานงานเขียน RE เอง เขียน 1 เรื่อง สามารถ tag สัญญาโครงการ 

จํานวนนับ เชน ชุด ABC อาจจะเขียนไปสัก 10 เรื่อง แต tag ได 62 โครงการ วามาจากโครงการอะไรบาง 

เชน เขียน 1 เรื่อง tag โครงการความรวมมือทั้งหมด หรือทั้งชุดใหเงินไป 8 โครงการ และทั้งชุดไปผลักดัน

ใหเกิดสํานักวิจัย เป็นตน 

 -  การเขียน RE ใคร เอาไปทําอะไร เกี่ยวของกับอะไรบาง มาจากงานไหน เชน ก .

มหาดไทย ขับเคลื่อนเรื่องนี ้มาจากโครงการวจิัยอะไร หรอืเรื่องโฉนดชุมชน รัฐบาลประกาศโฉนดชุมชน 

นโยบายนี้มาจากวิจัยเรื่องนี้ นําไปใชประโยชน์อะไร หัวหนาโครงการชื่ออะไร 

 -  สิ่งที่จะพิจารณารวมกัน คือ ใหทางทีมประสาน เขียนเขามา และเรามาปรับแตง ขอ

รูปประกอบสัก 2 รูป tag ได วาเรื่องนีเ้กี่ยวของกับโครงการอะไรบาง  
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2. โครงการล่าช้า 

ไดนําสถิติของ สกว. โดยรวมทั้ง TRIS และ บอร์ด 2  ในปีที่ผานมา บอร์ด 2 ใหฝุาย

เสนอตัวชี้วัดเป็นจําเพาะแตละฝุาย วาจะขอใหดูอะไรบาง เอาขอมูลสถิติยอนหลัง 3 ปี คาเฉลี่ยมาตั้ง

เป็น brand mark ระดับ 3 โดยภาพรวมของ สกว. โครงการลาชา 17.37 % อยู ระดับ 5  

 โครงการลาชาของแตละฝุาย ขะใชฐานขอมูลของ สกว. ใชระบบ Epms ซึ่งจะติดตาม

โครงการทุกโครงการอยูแลว ถาติดตัวแดงมากๆ เกิน 180 วัน จะไมจายคาตอบแทน จะมีเงื่อนไขอยู ถา

ลาชามากๆ  จะกระทบประวัตินักวิจัย มผีลตอการใหทุนในสัญญาตอไป 

 ในฝุาย 4 โครงการลาชา 90-180 วัน เรียกวาโครงการลาชา มี จํานวน 9 โครงการ 

หากเกิน 180 วัน เรียกวา ผดิสัญญา มจีํานวน 8 โครงการ  

 โครงการลาชา มีอยูในชุดการศึกษา จํานวน 1 โครงการ ชุด Research Platform ที่ดิน 

จํานวน 2 โครงการ ชุดวิจัยดานสหกรณ์ จํานวน 1 โครงการ ชุดโครงการ ABC จํานวน 3 โครงการ 

โครงการสังเคราะห์องค์ความรูเกี่ยวกับชุมชน จํานวน 1 โครงการ โครงการการจัดการภูมิทัศน์มอหิน

ขาว จํานวน  1 โครงการ 

 โครงการผิดสัญญา มีอยูในชุดการศึกษา จํานวน 3 โครงการ ชุดยุววิจัยประวัติศาสตร์

ทองถิ่น จํานวน 2 โครงการ ชุดพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง จํานวน 1 โครงการ โครงการ Social Quality 

จํานวน 1 โครงการ 

 

การปฏิบัติตามกฎหมาย ปปช.   

โดย คุณชูสะอาด กันธรส และ  คุณพิสชา ขจรเกียรตสิกุล  

 -  ผูรับทุนที่รับจาก สกว. ภายใน 31 มีนาคม 2556 ตองยื่นภาษี โดยเป็นสัญญาที่เกิดขึน้ 1 

เมษายน 2555  

 -  สัญญาที่มูลคา 2,000,000 บาท ตามแบบที่ ปปช. กําหนดไว  

 -  สัญญาที่เขาขายตองดําเนินการตามกฎหมาย ปปช. เงินที่จายเกิน 30,000 บาท ตองจาย

ผานบัญชี เชน เบิกจายจากบัญชโีครงการโดยตรง ใหกับผูรับบริการที่ไปใช  

 -  การยื่นแบบบัญชตีอกรมสรรพากร ถาเป็นสัญญาปีเดียวจบ (ปีปฏิทิน) ภายใน 31 

ธันวาคม 2555 ใหยื่นเสียภาษีครัง้เดียว แตหากสัญญาเป็น 2-3 ปี ตองยื่นพรอมกับการยื่นภาษีเงนิได

ทุกครั้ง 

 -  การยื่นเสียภาษีตองดาวโหลดจาก Web ปปช. มีแบบ บช. 1 กรอกวารายรับจากการรับ

ทุนเทาไร รายจายเทาไร ขอแนะนํา คือทํารายรับรายจายใหสมดุลมากที่สุด เพื่อที่จะไดมีผลตางนอยใน

การเสียภาษี (ปีภาษี)  
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 -  ถาไมยื่นเสียภาษี กรมสรรพากร จะรายงานใหทาง ปปช. ทราบ จะนํามาเปรียบเทียบกับ

ฐานขอมูลของหนวยรับทุน (สกว.) เชน เปรียบเทียบกับ สกว. วามีผูเขาขายกี่ทาน ในปีนั้นยื่น บช. 1 กี่

ทาน ไมยื่นกี่ทาน ผูที่ไมยื่นจะโดนเป็นผูตดิบัญชซีึ่งจะมีปัญหาในเรื่องของการรับทุนตอไป 

 -  ขอใหศึกษาจาก Web ปปช. วางแผนใหดี และยื่นภายใน 31 มีนาคม 2556 สําหรับสัญญา 

2,000,000 บาท แตในปี 2556 จะเป็นเงนิโครงการ 500.000 บาท ยื่นภายใน 31 มีนาคม 2557 

 

การก าหนดโจทย์ ทิศทางการวจิัย และการพัฒนาข้อเสนอโครงการ 

  โดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ผอ.ฝุายชุมชนและสังคม 

ประเด็นนี้จะเป็นการเปิดใหพูดคุยหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน  วามองเห็นอะไร

กันบาง โจทย์ใหมๆ ที่จะเกิดขึ้นเป็นสิ่งแรก คือเรื่อง AEC เมื่อออกไปดูเพื่อนบานหลายๆ ประเทศ 

อาจจะดูไมคอยนาสนใจเทาไร สวนใหญเกือบทุกประเทศยังไมได เตรียมตัว บนภาพใหญๆ กับโอกาส

ของประเทศไทย หากวิเคราะห์จริงๆ จะพบวาบริบทโลกมีการเปลี่ยน มีประชากรใหมเขามาอยูใน

ประเทศ มีประชากรทั้งในเอเชียและในโซนยุโรป เชน แขก อินเดีย งานวิจัยเป็นงานที่ตองคิดโจทย์กลับ

หนาใหไดอยางต่ํา 2 ปี เพราะวา งานวิจัยเป็นงานที่เห็นผลชา ถาคิดโจทย์ลวงหนาไดแค 6 เดือน กวาจะ

ทําเสร็จ บางทีทําไปโจทย์เปลี่ยน  ตองคิดอะไรที่ไปหนาไป เงื่อนไขใหมประเด็นใหมๆ โดยการนึกภาพไป

ขางหนาวาจะเป็นอยางไร เชน การวางงาน สภาพทางเศรษฐกิจ แรงงานตางชาติที่เขามา  นโยบาย

บางอยางเปลี่ยนแปลงได เชน 300 บาท SME ในจังหวัดเล็กๆ แทบจะปิดตัว เพราะลูกจางแรงงาน

ตางชาติยายไปอยูจังหวัดที่ได 300 บาท อาจทําใหเกิดสภาพการเปิดโรงงานใหมตามชายแดน เพื่อไป

ดักแรงงาน มองอีกดานหนึ่ง สภาพ  international life คือ เขตแดนประเทศที่เปลี่ยน เป็นเรื่องที่จะขยาย

เขตแดน ความในการใชที่ดินของประเทศไทยสูงสุด เชน การจะไปใชที่ดินเพื่อนบาน ใชแรงงานของ

ประเทศเพื่อนบาน เพื่อหยุดการที่แรงงานจะเขามาในไทย ถาเราไมทําอะไรเลย การโยกยายแรงงานเขา

มา จะมาทําใหสวัสดิการสังคมของไทยมากขึน้ บริการดานสุขภาพ เขามาแยงการศกึษามากขึ้น 

สภาพเงื่อนไขที่เปลี่ยนไป จะกระทบ Mentality หรือทักษะ คือขอบเขตที่เปลี่ยน  Mentality 

ของไทยยังเป็น nationalism อยู ยังไมเป็น International life  Mentality เดิม แตบริบทเปลี่ยน เดิม

ภาษาไทยภาษาเดียว เราถือตัว ไมพยายามเรียนภาษาตางชาติ ในขณะที่เพื่อบานเรียนภาษาไทย ทักษะ

เราไมไดเปลี่ยน ในขณะที่บริบทเปลี่ยน คิดวามีโจทย์ใหม ทิศทางใหมที่จะเกิดขึ้น จะมาสูคําถามวา แต

ละชุดโครงการจะมีโจทย์ใหมๆ อยางไร เรื่องตํารวจ จะทําอยางไร โดยเฉพาะเรื่องโครงสรางประชากร 

หรือการศึกษาจะทําอยางไร เดิมเราอยูกับปัญหาเดิมของบานเรา ไมวาในประเทศตางๆ บอกวายังไม

พรอมเป็น AEC ในปี 2558 แกการเสียหนา คิดวาไมทัน เลื่อนเป็น 1 ปี เราก็ไมรูวาเลื่อนถึงเมื่อไร 

ในขณะที่ประเทศไทย เป็น Land Base Asian ไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ถาหากวาตางชาติที่จะเขา

มาลงทุนในประเทศเพื่อนบาน เชน พมา เขมร ลาว โครงสรางตางๆ ยังไมพรอม เชน ไฟฟูา ถนน ฝรั่งมา 

ก็ใชประเทศไทย เราจะเก็บเกี่ยวและอยูรวมกับประเทศเพื่อนบานไดอยางไร เป็นหนึ่งประเด็นในเงื่อน
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ใหม บริบทใหม ไมวาจะเป็นงาน area base หรืองาน Function โดยเฉพาะ area base ที่มีพื้นที่ติดขอบ

ชายแดน งาน area จะขยับตัวกับเงื่อนไขใหมๆ ไดชัด งาน Function เชน ที่ดิน กระจายอํานาจ 

การศกึษา จะทําโจทย์ใหมอยางไร  

อยากตั้งคําถามวา จากประสบการณ์ มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ อีก ทีมผูประสานงานใน

ฐานะ เป็นแมทัพที่ดูงานแตละดาน เราเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางที่ควรจะตองทํา และมีผลตอการ

ทํางานวิจัยไปขางหนา หรือยุทธศาสตร์ที่จะทํา เพียงพอที่เราจะสรางการเปลี่ยนแปลงภายใตบริบท

หรอืไม 

 ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู : 

- จากประสบการณ์ทางชายแดน ที่เป็นคณะอนุกรรมาธิการวุฒิสภาติดตามเรื่องความ

พรอมการเขาสูอาเซียน ในจังหวัดชายแดน พบวา การทํางานเป็นลักษณะตางคนตางทํา ไมมีการบูรณา

การดวยกัน นาจะเป็นโจทย์หนึ่ง ควรมีการบูรณาการในจังหวัดใหเห็นภาพเตรียมความพรอมสูอาเซียน 

เชน จ.สงขลา หอการคาจะขอ Motor way เพื่อใชในการเดินทางขนสงงายขึ้น หรือดานการศึกษา สปฐ. 

จะมีโครงการการศึกษาในโรงเรียน มีโรงเรียน sister school ที่จะทําเป็นโครงการนํารอง ซึ่งโครงการ

ตางๆ ไมมีการเชื่อมกันภายในจังหวัด เป็นหนาที่ของ สปฐ. วาโรงเรียนในสังกัดจะตองดูแลอยางไร 

หลายๆ โรงเรียนก็ทําไดด ีเชน สระแกว มกีารสอนภาษาเขมร มีคอมพิวเตอร์ที่ใชภาษาเขมรได แตอยูใน

บริบทที่เล็กมาในโรงเรยีน  

 -  มหาวิทยาลัยราชภัฎหลายแหงที่อยูตามชายแดนเปิดรับนักศึกษาทั้งเวียดนาม กัมพูชา 

บางแหงก็ใหทุน มองกาวไปขางหนา นักศกึษาเหลานี้จะตองเขามาเรียนหลักสูตรภาษาไทย ซึ่งนักศึกษา

ไทยจะไมเรียน ในประเทศอาเซียน เพราะมองวาต่ํากวา อยากไปเรียนประเทศในยุโรป งานวิจัยที่

มหาวิทยาลัยทํา ที่มีศูนย์อาเซียนศึกษาที่แตละมหาวิทยาลัยทํา ตางคนตางทํา ไมมีการมาคุยกัน หรือ

บูรณาการรวมกัน  

 -  ในประเทศกัมพูชา ไปดูโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนที่ยังไมพรอมสูอาเซียน เป็นโรงเรียน

ยากจน เป็นการศึกษาของเด็กดอยโอกาส ไมมีอาหารกลางวัน ไปมหาวิทยาลัยในเสียมเรียบ ก็พึ่งเกิด 

คนไทย เชนนักการเมืองในสระแกวไปชวยลงทุน ไปสรางหองสมุดให ที่ปีนัง มหาวิทยาลัย ที่เนนเรื่อง

วิทยาศาสตร์ ชื่อตอนตั้งเป็นวิทยาศาสตร์ แตตอนหลังมีสายสังคมดวย เตรียมการสูอาเซียนไมมีอะไรสู

อาเซียน แตมีการเตรียมคนสู Global อาเซียนผานไปแลว พอไปดูก็เห็นความพรอมของเขา จะดีมาก เขา

จะชวนเราทําวิจัย จะเห็นความแตกตางคอนขางมาก  

 -  มีประเด็นทาทาย เรื่องคนตกงาน ถาแรงผลักคนในประเทศเพื่อนบานจะบีบตัวเองขึ้น

มากกวาเรา เรารูเรื่องประเทศเพื่อนบานนอยมากเมื่อเทียบกับเขา ถามองในทางเศรษฐกิจทาง

ภาคเอกชน ตื่นตัว ทําอยางไรใหสามารถเตรียมคนใหพรอมใหเขาสูอาเซียน หรือระดับโลก อยูไดแบบ

ทันสมัยและรูทัน นาจะเป็นโจทย์ใหญ  
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 ดร.กิตต ิสัจจาวัฒนา : 

ไดตดิตามดูในพืน้ที่ และไดสรุปเป็น 4 หัวขอ ดังนี้ 

1. การถือครองที่ดินนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน สื่อถึงการคอรัปช่ันดานนโยบาย 

ซือ้เพื่อรอโครงการระดับเล็กระดับใหญ เชน จากพะเยา ไปเชียงแสน จะเห็นโครงการเกิดขึ้นเป็นจํานวน

มาก รวมทั้งเรื่องการถือครองที่ดินโดยชาวตางชาติ  และเรื่องที่ดิน สปก. คือ การใชที่ดิน สปก. ผิด

ประเภท และพยายามจะปรับใหถูกกฎหมาย โดยใช 30 วรรค 5 ยังไมสําเร็จ สปก. จาง ม. พะเยา 

ศกึษาที่ดนิหนา ม.พะเยา  

2. การแขงขันของพืชอาหาร เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว์ ขาวโพดหวาน ยางพารา ขาว เป็น

ประเด็นเรื่องการแขงขันเรื่องการปลูกพืชจะมีมากขึ้น จะสื่อใน 2 เรื่อง คือ นโยบายของรัฐบาล ไมวาจะ

เป็นจํานํา หรอืประกัน และเรื่องสภาพอากาศที่มกีารเปลี่ยนแปลง 

3. การคาการลงทุน เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทาง logistic ที่บานรวกจะเปิดเป็นดาน

ถาวรแนนอน เป็นยุทธศาสตร ์ของจังหวัด ไดงบประมาณมาแลว  

4. การถายโอนประชากร มีประชากรแฝงเป็นจํานวนมาก ทําใหเกิดปัญหาครอบครัว  

ปัญหาสังคม ปัญหาคนไรสัญชาติ อาจจะเป็นปัญหาระยะยาวได 

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท : 

โครงการดานสหกรณ์ทํามาถึงจุดนี้ เห็นปัญหาเรื่องของประเทศไทย จะทําอยางไรในเรื่อง 

social change  

- ปัญหาใหญที่สุดที่ชุดโครงการเห็น คือ ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ สังคม โอกาส

ความไมเทาเทียมกันที่คนรายยอยซึ่งเป็นประชาชนสวนใหญ จะเขาถึงแหลงทุน ปัจจัยการผลิต 

การตลาดไดอยางไร เมื่อเป็นผูบริโภค การเขาถึงแหลงอาหาร จะถูกดําเนินการโดยผูประกอบการราย

ใหญ และตองยอมรับโครงสรางการตลาดในเรื่อง การจัดการโซอุปทานอยูที่ผูประกอบการรายใหญ

ไมกี่บริษัท ถามองเรื่องความมั่นคงทางอาหารมองวา  นาจะเชื่อมตนทาง และผลิต การประกอบการ

แปรรูป และการจําหนายในธุรกิจคาปลีก มีปัจจัยเชิงสาเหตุมาจาก เรื่องโครงสรางทางกฎหมาย 

โครงสรางพื้นฐาน ตองมีงานวิจัยไปรองรับ โครงสรางเรื่องการจัดการที่ดิน รัฐตองออกกฎหมายมา

ยอมรับใหสหกรณ์ที่มีเงินเหลือไปซื้อที่ดินเอาไว แทนที่จะใหตางชาติมาเอาไป หรือรายใหญไปซื้อ เป็น

เรื่องของงานวิจัย 

- สิ่งที่ชุดโครงการไดดําเนินการที่ผานมา คือ การรวมคนมาทํา Parcipitory Action 

Research โดยการออกแบบตัวแบบธุรกิจทางเลือก เปิดโอกาสใหคนรายเล็กรายนอยมารวม

ประกอบการกับนักธุรกิจที่มีประสบการณ์เชิงธุรกิจที่เป็นมืออาชีพ ที่จะไปสู Globalization ได เชน จับ

มือกับเจี่ยเมง  ที่ทําเรื่องขาวหงส์ทอง เชื่อมกับเครือขายทั้งในและตางประเทศที่เห็นประโยชน์เรื่องการ

สรางการคาที่เป็นธรรม เปูาหมายเดียวกัน คอื การเป็นเครือขายทํางานวิจัย มองเรื่อง Fair Trade   
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- ในอนาคตชุดโครงการตองออกแบบธุรกิจแนวใหมที่มององค์รวม ทําใหคนรายยอยที่มี

ที่ดนิ เชื่อมโยงเรื่อง เมื่อผลิต แลวจะขายใหใคร อยางไร ถาจะขายในประเทศ ทําเองโดยสถาบันเกษตรกร

ไดไหม ถาขายของนอก มีตัวแบบอะไรที่จะกลายเป็นกลุมธุรกิจที่จะนําเอาสินคาเกษตรมาแปรรูปสรางแบ

รนด์ของไทย ทําใหสามารถเปิดโอกาสใหคนรายยอยมีธุรกิจเป็นของตัวเอง  เชื่อมโยงบริหารจัดการเป็น

โซอุปทานทางธุรกิจ ไดเขียนโครงสรางเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ และสามารถตอบโจทย์แผน 11 ได 

 

 ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ : 

- งานในชุดสหกรณ์เป็นเรื่องที่สามารถชวยฝุาย 4 ไดคอนขางมาก เชน ยกประเด็นพะเยา 

ไมวาจะเป็น การถือครองที่ดิน ประเด็นพืช ถาใครติดตามสารคดี ของ TBS เรื่องขาวปลาอาหารจะเห็น

ไดชัดเจนมาก มากที่สุดจะเป็นเรื่องของขาวโพด ไก ปลา อยูในมือบริษัทขนาดใหญที่ใชสมบัติสาธารณะ 

บริษัทใหญเขามาใชประโยชน์และทิ้งสิ่งตางๆ เอาไว  เชน กรณีที่นาน เปลี่ยนมาปลูกขาวโพด ปีนั้นเกิด

ฝนตกหนักและดินถลม สาเหตุปัญหาเกิดจากอะไร ภาระตกอยูที่คนนาน แตผูไดประโยชน์ คือคนที่ได

ขาวโพดไปเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งคนที่ไดปลานลิไปขายดวย เห็นไดชัดวาไมตองไปลงทุนอะไรมาก คือ สมบัติ

สาธารณะ และถูกทิง้ปัญหาใหกับคนในพืน้ที่ ตองมองตนทาง วาคนไดประโยชน์คือใคร ตองมาจายภาษี 

ชวยเหลือชาวบาน คงจะยาก แตตองทําอยางที่ชุดสหกรณ์ ทําฐานลางขึ้นมา และเปลี่ยนรูปแบบ

สหกรณ์ใหม 

- ประเด็นเรื่อง social change ในดาน social media ตอเยาวชน คอนขางไปรวดเร็วมาก 

เป็นเรื่องใหญ ซึ่งทางฝุายมีชุดโครงการเด็กเยาวชน มี parner เชน กสทช. กระทรวง พม. กระทรวง

วัฒนธรรม ควรจะหันมาทําเรื่องนี ้ 

- ก า ร ศึ ก ษ าขั้ น พื้ น ฐ าน  ใ น พื้ น ที่ ด อ ย โ อ ก าส  จ ะห า ง กั น ม า ก ขึ้ น  เ มื่ อ เ ป็ น 

internationalization  โรงเรียนในเมืองจะไดประโยชน์ ถาการศึกษาเหลื่อมล้ํามากขึ้น สังคมไทยหางกัน

มากขึ้น ถาจะทํา ควรทําในโรงเรียนดอยโอกาส เป็นสิ่งที่จําเป็นมาก เชน ในชายแดน เพราะทรัพยากร

ในพื้นที่จะถูกบุกรุกจากคนนอกมากขึ้น การศึกษาจะตองเขาไปชวยเสริม และในเรื่องการศึกษาใน

โรงเรียนพระปริยัติธรรม สายสามัญ ซึ่งมี 400 โรงทั่วประเทศ มีพระเณรที่ดอยโอกาส สวนใหญจะเป็น

คนดอยโอกาสที่อยูชายแดน ตัวที่เขาไปตอมีอยูไมกี่แหง เชน มหาวิทยาลัยสงฆ์  จะเป็นทางเขามาของ

คนดอยโอกาส การศึกษษของเด็กตางชาติที่เกิดในไทย เชน ระนอง มีการจัดการศึกษาใหพมา  โดยกัน

ไมให สพฐ. เขาไปดูแล จัดการศึกษาโดยครูพมา ไมสนใจภาษาไทย อยูพมามาเกิดเมืองไทย การศึกษา

จัดการดวยตัวเอง การศกึษาของเด็กตางชาติที่เกิดในไทย แนวโนมจะเป็นอยางไร 

- การศกึษาของผูเป็นพอแม ปัญหาสังคมที่เกิดขึน้ เพราะพอแมอยูในยุคที่ดิ้นรน ควรเนน

เรื่องการศกึษาที่มงีานทําในพื้นที่ ไมเนนเรื่องความรู แตเนนความกวาง  

- การปฏิรูปการศกึษาของคณะครุศาสตร์ และศกึษาศาสตร์  
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 ผศ.จําลอง คําบุญชู : 

- เด็กดอยโอกาส ในพืน้ที่ภาคเหนือเป็นสิ่งที่นากังวล คือ เด็กโตขึ้นทุกวัน แตเด็กไมไดรับ

สิทธิ คนไทยก็ไมใช คนตางประเทศก็ไมใช เป็นเด็กไรสัญชาติ เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยในตอนนี ้

ถาปลอยไว จะมีคําวาสามจังหวัดชายแดนภาคเหนือหรอืไม ไมมีตัวเชื่อมที่จะทําอยางไรใหเขาอยูรอดได 

สิ่งที่กับ อบต. ที่เรียกวาศูนย์เด็กเล็ก ถูกแทนที่ดวยลูกแรงงานตางดาว คนในหมูบานก็บอกวาจะไมให

ลูกหลานเรียนรวมดวย แทนที่จะเรียนในหมูบานใกลๆ แตตองขึ้นรถไปเรียนในตัวจังหวัดไกลๆ เกิดการ

เคลื่อนยายอะไรมากมาย ทองถิ่นพยายามทําอะไรที่ดี แตกลับไปตอบรับกับประชากรอีกกลุมหนึ่ง  

นาสนใจวาลงทุนไปแลวจะทําอยางไร เด็กที่อยูในชุมชนก็ไปเรียนในตัวเมือง ไปเชากลับดึก เป็นปัญหา

สังคมที่ตามมา ประเด็นเรื่องเด็กดอยโอกาส ในขณะที่จะกาวเขาไปสูอาเซียนจะทําอยางไรกับประชากร

กลุมหนึ่งที่อยูในภาวะแบบนี ้ 

- ที่มหาวิทยาลัยมีการสอนเด็กเวียดนาม เด็กจีนจากยูนนาน เขามาเรียน เขาเป็นเด็กที่

ขยันมาก มองวาเด็กตางชาติที่เขามาเรียนดวยจะทําอยางไรใหเรียนรูรวมกัน มากกวาการคิดวา ฉันคือ

คนไทยที่เหนอืกวาเวียดนาม เชน การมโีครงการรวมกันในอาเซียน เด็กตางชาติกับเด็กไทยมาอยูรวมกัน

และใชประโยชน์กันอยางไร 

 

 ดร.สีลาภรณ ์ บัวสาย : 

- ตอนที่ไปหลายประเทศ สิ่งหนึ่งที่รูสึกคือวิธีปรับเปลี่ยน Mentality คนจะตองทําเป็น 

organize tour organize trip ออกไปดูดวยกัน ออกไปพูดคุย แลวจะเปลี่ยนเอง  

- มอง AEC ในเชิงการระวังตัว ปกปูอง ปูองกัน ทั้งที่โอกาสของประเทศไทยเป็นโอกาสเชิง

รุก สิ่งที่ควรทํา คือ สงเสริมการลงทุนของไทยตามชายแดน การขยายสิทธิสภาพนอกอาณาเขต ขยาย

พรมแดน ประเทศไทยใหญขึ้น ที่ดิน แรงงานเยอะขึ้น อยูตามชายแดนไมตองใชงบประมาณของไทยดูแล 

เศรษฐกิจก็ดีขึ้น  

 

 คุณจิรกิา นุตาลัย : 

- สิ่งที่นาจะมองคือปัญหาสังคม หรือ การรองรับวิกฤติเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น  ปัญหา

สังคมมเีรื่องธุรกิจขามชาติ เพราะในสวนของยุโรป อเมริกา จีน กําลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ มาหางานทํา

ในเมืองไทย การรองรับตางชาติที่เขามาทํางาน ธุรกิจผิดกฎหมาย ปัญหาอาชญากรรม ทุนตางชาติที่

เขามาทั้ง ทั้งตลาดทุนและการกวานซือ้ที่ดนิเป็นปัญหาใหญที่เกิดขึน้ 

- การเตรียมการรองรับภัยพิบัติใหมๆ เชน แผนดินถลม แผนดินทรุด วิกฤติน้ําทวม ภัยแลง 

โดยเฉพาะนโยบายรัฐในเรื่องการจัดการน้ํา (การรวมศูนย์กลาง กับการจัดการในพื้นที่) และการแกปัญหา

ของรัฐ 
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- สัมพันธ์ภาพที่มีประสิทธิภาพ ของฝุายนโยบายกับขาราชการประจํา การรองรับ

นโยบายเป็นการสนองการทํางานของราชการ ซึ่งขาราชการประจําเป็นธุรกิจที่ใหญมากในประเทศ จะ

ทําอยางไรใหขาราชการประจําทํางานอยางมีประสิทธิภาพได เชน การติดตอกับหนวยราชการ ที่มี

ปัญหาเรื่องการกาวกายการทํางาน (ระบบขาราชการประจํา) 

- ระบบขาราชการประจํา ควรมนีโยบายดานระบบที่เหมาะสมที่จะมีประสิทธิภาพสําหรับ

การพัฒนานักวิจัยหนาใหม ประเทศไทยออนดอยเรื่องการวิจัย แตมีการกํากับดูแลที่เขมงวด ไมเหมาะ

กับการคิดรเิริ่มสรางสรรค ์  

 

 ดร.กนต์ธีร์ นุชสุวรณ : 

- สิ่งที่เป็นประเด็นสําคัญของภาครัฐ คือ ผลกระทบจากการปรับคาแรงขั้นต่ํา เป็นการ

ปรับเป็น 300 บาท โดยไมศกึษาตนทุนของจังหวัดที่อยูหางไกล อาจจะเกิดการเคลื่อนยายแรงงานกลับ

ไปสูพื้นที่ ตอเนื่องกับสิ่งที่ชุดโครงการเราทํา คือ ถามีการเคลื่อนยายแรงงานกลับไปสูพื้นที่จริงๆ อปท. 

มีนวัตกรรมการชวยเหลือดานเศรษฐกิจหรอืไม การสรางงานในพื้นที่เพียงพอหรือไม คาแรงเป็นอยางไร

บาง เชน SME ขนาดเล็ก ที่มแีรงงานนอย จะไดรับผลกระทบ คาดวาจะมีปัญหาเกิดขึ้น โดยเฉพาะ SME 

ที่ลมไป ภาครัฐสวนกลางจะรูไหมวาอยูที่ไหน และคนที่อยูในพื้นที่ มีอะไรรองรับการลมของ SME ขนาด

เล็ก ถาตกงานมีที่ใหทํางานใหมในพืน้ที่หรอืไม 

- ชุดโครงการกระขายอํานาจพยายามจะสรางให อบจ. ผูกติดกับคนในพื้นที่ ที่ผานมา

เงินมาจากภาครัฐสวนกลาง ทําให อบจ. สนใจทํางานตอบสวนกลาง ไมสนใจพื้นที่ หาก อบจ. สามารถ

เก็บคาบริหารจัดการได 10 % จะมีทุนที่เก็บไดมาใชเพื่อประโยชน์แกคนในพืน้ที่ เชน โครงการภาษีน้ํามัน 

เป็นตัวอยางที่ดีที่ให อบจ. เก็บภาษีน้ํามันเอง โครงการนั้นเริ่มตนดวยความยากลําบาก เพราะไมคอย

ไดรับความรวมมือ อบจ. ยอมโดนดา โดยมีนักวิจัยไปชวย อบจ. เมื่อเก็บภาษีได มีรายไดมาก เมื่อเก็บ

เอง ใชเอง ก็ตอบโจทย์การพัฒนาพืน้ที่ไดอยางตรงจุด  

 

 ผศ.ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์ : 

- สิ่งที่เห็นปัญหา คือ เราไปมองเรื่องความสัมพันธ์ระหวางประเทศใน AEC ไมคอยดี เมื่อ

เกิดเหตุการณอ์ะไรก็ตาม สื่อขยายออกไปอยางรวดเร็ว จะกลายเป็นปัญหาที่ตามแกไขแบบไมรูจบ มอง

วาเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ มี solution ที่จะแกปัญหาไหม แตไมไดออกมาเป็นงานที่เจาะจงได 

บางอยางตองใชหลายชองทาง 

สิ่งที่ควรจะทําวิจัย 

1.  เรื่องความสัมพันธ์ใหดีขึ้น  

2. เรื่องระบบขอมูล เชน หลายหนวยงานมีขอมูล มีขอมูลแตตองนํามาแลกเปลี่ยนกัน 

ใครไปเจออะไรบาง ทุกคนมขีอมูล แตตองนํามาแลกเปลี่ยน เพื่อเกิดการใชประโยชน์รวมกัน 
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 ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ : 

- เรื่องการเปิดเสรีอาเซียน มีเรื่องสินคาเสรี การเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน 

เงินทุน และแรงงาน อยางเสรี แตแรงงานไรฝมีอืเคลื่อนยายมานานแลว ปัญหา คือ เรากลัวการเปิดเสรี

หรือไม มี 2 พวก คือ 1) พวกที่ไดประโยชน์ (เป็นคนกลุมนอย) 2) พวกที่ไมไดประโยชน์ เป็นคนทั้ง

ประเทศ ที่ไมไดคิดเรื่องการลงทุนในตางประเทศ เราไดรับผลกระทบมากกวาผลประโยชน์หรือไม ยังไม

มีคําตอบ แตเป็นการคาดการณ์วาจะไดประโยชน์ แตวาคนสวนใหญไดอะไร ตองมีการทําวิจัยหรือไม 

เชน ภาคสวนไหนไดประโยชน์มากที่สุด ภาคสวนใดไมไดประโยชน์ เชน ทํา วิจัยเหมอืนการเปิด FTA  

- คุณภาพของคน คนของเราไมมีคุณภาพ ประเทศใน AEC มีคุณภาพมากกวา จะทํา

อยางไรใหคนของเรามีคณุภาพ เชน คนในระดับ SME ผูประกอบการการเกษตร ผูนําสหกรณ์ รูเทาทัน  

- เรื่องการใชที่ดิน เป็นเรื่องใหญ เชน การลงทุนเขามาในลักษณะแฝง ตางชาติเขามา 

(สิงคโปร์ ยุโรป ตะวันออกกลาง เขามาลงทุน) แตยังไมชัดเจนเทาไร เพื่อใหการถือครองที่ดินไมตกใน

ครอบครอง ในอนาคตอันใกล กฎหมายนิติบุคคลตางชาติจะเปลี่ยนไป ตอไปทุนจะไมมีเรื่องสัญชาติ 

ฉะนั้นจะสามารถลงทุนไดเต็มที่ ผล คือ ทุนจะเขามา ราคาที่ดินสูงขึ้น เชน ในภาคอีสาน ไรละประมาณ 

100,000 บาท (ที่ดินธรรมดา) ในที่สุดคนระดับลางหรือเกษตรรายยอยจะสูญเสียที่ดินมากที่สุด เกิด

ปัญหาสังคมตามมา  

- การผลิตในยุคตอไป รายยอยจะเหลือนอยมาก จะเป็นเกษตรกรรายใหญ ซึ่งเป็น

อุตสาหกรรมเกษตร เชน ยานปากชอง ถาจะเลี้ยงตัวเอง อยูได เราจะตองสรางคน  ตองเขาไปที่กรม

สงเสริมวิชาการเกษตร ตองทําใหมคีวามรู มขีอมูล มีศักยภาพ  

- ไมมีเครื่องมือในการจัดการเรื่องที่ดิน เรื่องนี้ภาคประชาชนและทางฝุายนโยบาย

สาธารณะ พูดคอนขางมาก ตองจัดการเรื่องภาษีที่ดินใหมาก ถาไมมีตัวนี้ การถือครองที่ดินจะมีปัญหา

มากมาย   

- งานวิจัยที่จะใหทุน เนนเรื่องการใชประโยชน์ที่ดินใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความ

สมดุลในแงความเป็นธรรม  

 

 คุณชูสะอาด กันธรส : 

- ในการจัดทํางบประมาณปี 2557  หนวยงานกลางระดับจังหวัด และ อบจ. ที่ไดรับ

นโยบายรัฐไดใหทําเขตเศรษฐกิจ ทําจัหงวัดเสรษฐกิจ East West  และ North South corridor  เชน 

จังหวัดตาก เป็นทาเรือแมสอดของทวาย ทางเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ก็เป็นทาเรือ ทางจังหวัดจะ

เสนอแผนเศรษฐกิจขึ้นไป ตอนนี้กลายเป็นคลังสินคา มีเจาของเป็นนายทุนไปซื้อที่ไวหมดแลว ทางใต

เป็นอาหารฮาลาล แตละจังหวัดวางยุทธศาสตร์ไว จัวหวัดไหนที่ยังไมมี เรื่อง AEC ที่จะตองลงในจังหวัด 
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เดี๋ยวจังหวัดจะตองทําแผนขึ้นไปรองรับนโยบาย เป็นจังหวัดเศรษฐกิจขึ้นไป ก็คงมีปัญหาตามมาให

นักวิจัยแกไข 

 

 ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ : 

- ในเรื่องตางชาติเขามาลงทุนในประเทศไทย พบวา  คนจีนเขามาลงทุนเป็นจํานวนมาก 

เชน ใน   จ.เชียงใหม ในขณะที่นักธุรกิจไทยเขาไปที่จีน ไมสามารถเขาถึงตลาดได จะแกปัญหาได

อยางไร 

- ในกรณีเพื่อนบานที่คิดวาเป็นแรงงานที่ไรฝีมือนั้น ในปัจจุบัน พบวา แรงงานของ

ประเทศเพื่อนบานที่เขามาขอเชาที่ ทําเอง สงออกเอง ขายเอง คนไทยเองในพื้นที่กลับไมไดทํา ที่เรา

ตั้งสมมตฐิานเรื่อง ผลติภาพของแรงงานไทยที่ต่ําที่สุดของ รอยกวาประเทศ ในภาคเกษตร  เกิดจากการ

ที่ไมมีการสะสม skills มีแต part time มีแตคนแก มีลูกจางที่เป็นชาวตางชาติ การสะสมเรื่องความรู

นอยลง  

- การเปิดเสรี คนที่มีความเขมแข็งจะไดประโยชน์ คนที่ออนแอไมพรอมจะเสียประโยชน์ 

ภาคเอกชนไมตองเป็นหวง ในเรื่องของขาว ภาคเอกชนจะไดประโยชน์ เชน มีการตั้งโรงสีในพมา  

เทคโนโลยีสงตอได งายนิดเดียว ตอไปก็มีการสงออกมาจากพมา เพราะจะเอาแชมปคืน ไทยก็มีการ

ลงทุนในประเทศตางๆ แตที่เป็นหวงคือ เกษตรรายยอย คนไทยที่ไปลงทุนในตางชาติ ผลติภาพจะสูงกวา 

เขาไป Recognize ตนทุนต่ําลง ขายในตลาดโลกเดียวกัน เราจะทําอยางไรกับเกษตรรายยอย เป็นโจทย์

ที่ทาทาย ตอง absorb แรงงานเขาไปอยูในภาคที่ไมใชภาคเกษตร สวนที่เหลืออยูในภาคเกษตร ตอง

แบงเป็นหลายลักษณะ ลักษณะมีเกษตรเป็นวิถีชีวิต ตองมี approach หนึ่งเพื่อการอยูรอด ถาจะทํา

เกษตรเพื่อเป็นอาชีพ ตองมีความรูมากขึ้น หาชองทางในการชวยเหลือใหพรอม เพื่อที่อยูได คนที่

สามารถจะแขงไดตองอาศัยเทคโนโลยี 

- เรื่องใหญคือ ที่ดนิหายไป เกษตรกรรายยอยที่ไมสามารถแขงขันได เป็นเรื่องที่สําคัญมาก 

- คาแรงขั้นต่ํา 300 บาท นักศึกษาปริญญาตรี 15,000  
 

 รศ.ดร.ศักดา จงแกววัฒนา : 

- เรื่องปัญหาที่ดิน กับ Food security ในปัจจุบันไทยสูญเสียนาขาวเป็นจํานวนมาก 

ปัจจุบันมโีรงงานในกลุมพลังงาน สรางโรงงานแก฿ส NGV โดยใชหญาเนเปียเป็นตัวหมัก โครงการคือ จะ

กว฿านซือ้ที่ดนิที่แมแตง 100 กวาไร ซึ่งเป็นที่นา เพื่อปลูกหญาเนเปีย ปัญหาในการวิจัย จะทําอยางไรให

ชาวนาที่ปลูกขาวรูคุณคาวาเป็นชาวนาที่เลี้ยงประเทศไทย ทําอยางไรใหชาวนามาเทคโนโลยี ชาวนา

ภูมิใจในที่ดิน รักที่ดิน ทําอยางไรใหชาวบานปลูกขาวตอ Food security เริ่มหายไปเรื่อยๆ ไมคิดเป็น

ระบบ คิดแตปัจจุบัน  



 

 1-120 

- งานวิจัยที่จะชวยยกระดับความเป็นอยูของชุมชน เกษตรกร ชาวบาน สิ่งที่งานวิจัยควร

สงเสริม คือ การสรางฐานเศรษฐกิจพอเพียงใหเขาใจในพื้นที่ การใสความคิดฐานเศรษฐกิจพอเพียงที่

ถูกหลักเขาไป   

- เนื่องจากโครงการจํานําขาวนั้น ทําใหหาเกษตรกรที่พึ่งตัวเอง แลวเอาความคิดไปบอก

เขาวา ลองมาทําไหม เชื่อมโยงกับเอกชน หากเขาเขามาไมมีโอกาสเขาไปจํานําขาว ในที่สุด อ .อารีตอง

รับจํานําแทนรัฐบาล ทุกสิ่งทุกอยางที่ทํามาไมไดชวยใหเขาคิดอยากจะพึ่งตัวเองอีกตอไป เริ่มแกปัญหา

นี ้ก็แกไขไมไดแลว ไมรูวาจะไปทํากับเกษตรกรที่ไหน 
 

 ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ ์: 

- งานอาเซียน ใหเด็กเรียนรูโลกขางนอก เชน ยุววิจัยที่ระนอง ทําเรื่องพมาในบานเขา  

ถาพมาหายไปเศรษฐกิจในระนองจะลม ประชากอนพึ่งพมามาก  นอกจากยุววิจัยขางนอกแลว โจทย์ยุว

วิจัยอาเซียนขางบานเราก็นาสนใจ  

- ประชากร 2 กลุม ที่เราจะตองตั้งโจทย์ของงานวิจัยเผื่อไว คือ 1) คนสูงอายุ กลุมนี้มี

เยอะมาก จะทําใหชองวางระหวางวัยมีมากขึ้น คนสูงอายุ ยังไมมีพูดถึงพลังผูสูงอายุ ในการเป็นตนทุน

ทางสังคม จะพูดแตเรื่องสุขภาวะ โจทย์ของงานนอกจากมองในเชิงรุกของกลุมเปูาหมาย และงานที่จะ

เป็นภาระของงานวิจัยคือการถายเลือด   เรายังไมมีระบบงานวิจัยที่สรางระบบการถายเลือด เด็กรุน

ใหมจะออนลงในเรื่องเนื้อหาและความเขมแข็งทางวิชาการ แตจะหวั่นไหวกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลง

ไปเร็ว ทํายางไรจะมีคนเหลานี้เป็นที่ปรึกษาทางความคิดได ยุววิจัยเด็กเอง คิดวา  ปัญหาเยาวชน

ซับซอนมาก ถาไปทําแตเรื่องแกปัญหาจะไลไมทัน ถาทําเรื่องการสรางภูมิคุมกันของสังคมกับการ

เรียนรูจะชวยไดมาก  ในกรณียุววิจัยยังเปิดโจทย์ไดทั้งกลุมเปูาหมายเป็นเด็กเป็นผูถูกวิจัย หรือเด็กเป็น

วิจัยเอง แตคนเหลานี้ตองมีกระบวนการคลายกับที่ อ.สุธีระลงไปทํา  การลงไป empower ใหเขมแข็ง

ทางวิชาการ ไมวาจะเป็นกลุมเด็กหรือผูสูงวัย สิ่งที่อยากจะเห็น คือการ empower คนกลุมนี้  เพราะ

จากประสบการณก์ารทํางานประสานงาน พบวา หากประสานไปเรื่อยๆ ไมไดมีอะไรใหม วนที่เดิม มอง

อะไรไมออก ในเรื่องของโจทย์วจิัยประกาศไดเรื่อยๆ ตามกระแสโลก แตกลุมคนที่ควรคํานึงถึง คือ เด็ก 

ผูสูงวัย ในสวนกลไกของ สกว. ควรจะ empower เด็กกลุมกันเองใหมากๆ และ   2) กลุมแมวัยรุน ทําให

ชองถี่ๆ ขึ้น เป็นเด็ก แม วัยรุน และยาย หางกันที่ 1/12/30  

 

 รศ.ดร.สุธีระ ประเสรฐิสรรพ์ : 

- งานที่พูดมาเกี่ยวของกับการบูรณาการหลายฝุายใน สกว. ทั้งฝุาย 3 สวัสดิภาพ

สาธารณะ ฝุาย 2 เกษตร อาชีพ มีเรื่องของฝุาย 5 อุตสาหกรรม เป็นหวงโซอุปทานของภาคเกษตร 

ทั้งหมดเป็นงานวจิัยที่ empower ความคิดใหอยูในระบบของเหตุผล ไมเคยเชื่อกับตัวเองวาระบบของเรา

ไมมีเหตุไมมีผล จากการทํางานกับครูรูวาไมมีเหตุไมมีผลจริงๆ เอาความคิดมาเป็นเหตุเป็นผล 
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ยกตัวอยางใหเขียนเรื่อง ความเป็นเหตุเป็นผลระหวาง ทีวีเป็นเหตุใหงวงนอน ครึ่งหนึ่งตอบวาใช ใช

ความคิดของตัวเองวาดูทีวีแลวทําใหงวงนอน ไมรูอะไรเป็นเหตุเป็นผล ระหวางแดด กับเมฆ อะไรเป็น

เหตุอะไรเป็นผล แบบเดียวกันเลย เมฆเป็นเหตุของแดด ถาไมมีเมฆ จึงมีแดด ฉะนั้นกลางคืนไมมีเมฆ 

ไมเห็นมีแดดเลย ตอบไมได คนไทยคิดไมออก ระหวางเหตุกับผล เรื่องของ empower วิธีคิดใหเป็น

ระบบของเหตุผลมีความสําคัญมาก ไมเชนนั้นระบบคิดไมได ทุกอยางจะออนแอ เรื่องวิจัยถูกทําใหคิด

เป็นเหตุเป็นผล งานวิจัยจํานวนมากไมออกมา ครูยังไมเขาใจในเรื่องนีเ้ทาไร  

 

 ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู : 

- การสราง generation ของนักวิจัยใหตอเนื่อง คือ สกว.ทํายุววิจัย ทําในระดับประถม 

มัธยม แตยังขาดความตอเนื่อง อาจมีทุนในระดับมหาวิทยาลัย แตไมสามารถสรางทุนตอไปได สกว. มี

ทุนกาญจนาภเิษก แตคอนขางตดิอันดับในการคัดเลือก อาจจะมีอะไรที่เป็นการคูขนาน 

- สิ่งที่ สกว. ยังทํานอย คือ ในเรื่องอาชีวะศึกษา จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา เมื่อลง

พื้นที่จะเจอ best practice ดีๆ หลายแหง ไมวาจะเป็นโรงเรียนมัธยม หรืออาชีวะ มีโอกาสไดไปดู

วิทยาลัยเทคนิคที่หาดใหญ เป็นอาชีวะที่ดีมาก ใหนักศึกษาเรียนเป็นภาษาอังกฤษ เด็กตั้งใจมากเพราะ

พืน้ฐานมาจากการสนับสนุนของปิโตรเลียม เด็กอยากมามาก คนสมัครเกิน เด็กที่อยากเรียนสายอาชีวะ

มีเป็นจํานวนมาก พวกที่เรยีนจบ มคีนรับทํางานแนนอน เพราะคุณภาพดี ภาษาอังกฤษดี เป็นตัวอยางที่

ดี การทําเพาะพันธุ์ปัญญาจะเป็นพืน้ฐานในการคิดใหมีคุณภาพ ทางที่ทํามาก็เป็นเรื่องของพัฒนาทักษะ

โดยทั่วไป แตยังขาดในเรื่องการมงีานทํา 

- เรื่องปฏิรูปคณะครุศาสตร์  อาจจะทําในเชิงวิจัยนํารอง ไปเชิญคณะครุศาสตร์ ลองให

เขาปฏิรูปไดไหม และพัฒนา ทําในเชิง R&D ใหเกิดผลมากขึ้น  

 

 ผศ.พัชรนิ ดํารงกิตตกิุล : 

- การทํางานในอาเซียน มีประเด็นที่มีความสุข คือ เรื่องวัฒนธรรม มีชุดโครงการมรดก

รวมวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งเป็นเรื่องที่ผูกเรื่องการทองเที่ยว และสามารถสรางความเขาใจอันดี เชน การ

ทองเที่ยว ธุรกิจการคา สามารถโยงเรื่องอาหาร ศิลปะ การเกษตร เรานาจะชูประเด็นเย็นๆ นาจะเอา

การทองเที่ยวนํา 

 

 ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ : 

- เรื่องในทีมของ ก.เกษตร เรื่องที่นาจะดี คือ ทุกกรม ใน ก.เกษตร ตองมาเป็นทีม มี 3 

ทีม 1) ดานทรัพยากร ดินน้ํา 2) ดานการผลิต ขาว มัน ยาง ประมง 3.ทีมเรื่องสหกรณ์ กรมที่เกี่ยวกับ

สถาบันเกษตรกร จะเชิญคนที่เกี่ยวของมาเขารวมจัดสัมมนา organize ทีม ใหเห็นเปูาหมายตรงกัน  

ระยะเวลา คือ นับยอนหลังจากวันเปิดเสรีกลับมา ใหรายงานตรงกับทางคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย 
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เพือ่เอา material มาพัฒนากฎหมายทั้งหมด รวมทั้งนโยบายตางๆ ผลักเขา ครม. สิ่งที่จะไดคือ ประเด็น

ตางๆที่นําไปผลักกฎหมายและขอ  Fast Track อะไรที่เรงดวน ขอใหเขาสภาโดยดวน กอนเปิดเสรี สิ่งที่

นาสนใจ คือ จะลองคุยกับกระทรวง มีนักวิจัย หรือทีม สกว. มารวมพูดคุยดวย จะเกิดประเด็นอะไร

ใหมๆ หรือไม 
 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท : 

- ชุดโครงการ จะมีการทํา MOU รวมกับสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ สกว. ส.ป.ก. สวก. 

คุยกับ เลขาธิการ สปก. วา จะทําอยางไรที่จะถายโอนความรูไปสราง smart officer และ smart farmer 

และจะทํา project base learning จะเซ็น MOU 3 ปี จะทําอยางไรที่จะถายโอนความรูระหวางสถาบัน

และไปทําวิจัยใหม ในอนาคตหากขยายผล เชน ในเรื่อง Farmer shop จะถายโอนจากคน และใหคนไป

ทําโครงการ ถาเป็นโครงการวิจัยชุดยอย ก็ใหเจาหนาที่มาเสนอขอเสนอโครงการได 

สรุป  

- การเปลี่ยนแปลงใหมๆ  ที่เกิดขึ้น มีหลายประเด็น สิ่งที่เป็นประโยชน์คือแตละชุดโครงการ 

มีเครือขายเป็นของตัวเอง ลองนําประเด็นไปสะทอนในแงของการตั้งโจทย์ไปขางหนา เชิงบวก เชิงลบ 

เชิงรับ เชิงรุก เป็นเรื่องที่คุยไดอีกพอสมควร มีเนื้อหาของงานที่ตองดูเป็นจํานวนมาก ทั้งการตั้งรับ 

ปูองกันตัว เชน ระบบบูรณาการในจังหวัดไมตอบรับความสัมพันธ์กับ AEC ทุกมหาวิทยาลัยเลนเรื่องนี ้

แตไมมีใครรูวา ความรูใครสมบูรณ์ และไมมีความรูเรื่องคนที่กาวออกไปแลว ไปทําอะไรกับเขาบาง 

ประเด็นที่พูดเรื่องคนไทยคุณภาพยังออน โดยคุณภาพเปรียบเทียบ  

- การเปลี่ยนสภาพการใชที่ดิน สภาพเปลี่ยนจนไมรูวาธุรกิจของชาติไหน ไมใชเรื่อง 

Nationalistic issue แตเป็นวาธุรกิจไดกําไร ตรงไหน หรือทําลายตรงไหน เป็นคนกลุมไหน สรางความ

เหลื่อมล้ําหรอืไม  

- การ generate การมงีานทํา คือลักษณะหนึ่ง ธุรกิจขามชาติก็ generate งาน เคยคุยเรื่อง

นีเ้มื่อตอนการถือครองที่ดนิโดยตางชาติ  

- ประเด็นเรื่องการเตรียมรองรับวิกฤติเศรษฐกิจ ที่มแีนวโนมวาอีก 2 ปี ระวังเรื่องฟองสบูแตก 

- เรื่องวิกฤติธรรมชาติ เกิดดวยตัวมันเอง  

- เรื่องการลมลงของ SME เป็นเรื่องที่ใหญมาก SME คือโครงสราง เป็นฐานเศรษฐกิจที่จะ

ชวยความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศได ถามีแตธุรกิจรายใหญ รายใหญกินรายเล็กหมด SME จะ

ลม เป็นเรื่องใหญมาก 

- ประเด็นเหลานี้ไปสัมพันธ์กับงานชุดที่แตกตางกัน รวมทั้งงานพื้นที่อาจจะรับเต็มๆ เอา

ประเด็นพวกนี้ไปนั่งคิดไดเป็นจํานวนมาก เชน ชุดการศึกษา พูดเรื่องคน เรื่องคุณภาพ เรื่องทักษะดาน

ภาษา เรื่องไอซีทีที่เขามาเสริม 
 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
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การประชุมหารอืการจัดตั้งศูนย์เรยีนรู้กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ จ.จันทบุรี 

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.30-12.00 น. 

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214  ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

 1.  รศ.จุฑาทิพย์   ภัทราวาท  หัวหนาโครงการวิจัย Farmer Shop 

 2.  คุณศศธิร วิเศษ   หัวหนาโครงการวิจัย 

 3.  คุณสุรางค์ พุมโพธิ์ทอง  ผูจัดการสหกรณ์การเกษตรเขาคชิกูฎ 

 4.  คุณวิชัย  ประกอบทรัพย์  เกษตรกร 

 5.  คุณวุฒิชัย ประกอบทรัพย์  ทายาทเกษตรกร 

 6.  คุณวรางคณา เปรมชนม์   

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.  คุณสุพจน์ สุขสมงาม  เจาหนาที่สถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

 

เริ่มประชุม เวลา  09.30 น.  

 รศ.จุฑาทพิย์ ภัทราวาท พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมนักวิจัยโครงการเครือขาย

คุณคาผลไมคุณภาพ จ.จันทบุรี โดยขอความคิดเห็นจากตัวแทนทายาทเกษตรกรวา สิ่งใดสําคัญมาก

ที่สุดระหวาง 1) ตําแหนงหนาที่การงาน 2) เงิน หรอื 3) ความอสิระ ไดทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทํา 

 คุณวุฒชิัย ประกอบทรัพย์ ตัวแทนทายาทเกษตรกร แสดงความคิดเห็นวา เรื่องตําแหนง

หนาที่การงานและเรื่องเงนิไมใชประเด็นหลักในชีวติแลว เพราะความคิดในขณะนี้เห็นวาการไดอยูพรอม

หนาครอบครัวเป็นความสุขที่สุด 

 คุณวิชัย ประกอบทรัพย์ ตั้งขอสังเกตวาปัจจุบันกระบวนการสอนของมหาวิทยาลัยนั้นผิด

หรอืไม สําหรับตนเองไดเปลี่ยนแผนเรียนตั้งแตระดับมัธยม ไดกลับไปดําเนินอาชีพสืบทอดจากรุนพอแม 

พรอมกับมองการเดินทางของสังคม ผูคนจากรุนสูรุน จนเห็นวาเรื่องการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญ แตตอง

เลือกพื้นที่โรงเรียนใหตรงกับความตองการทางสังคม โดยยกตัวอยางจากกรณีรุนลูกของตนเอง ที่คน

หนึ่งใหเรียนโรงเรียนใกลบาน จะไดสังคมที่มีเพื่อนในพื้นที่จนสุดทายเลือกที่จะประกอบอาชีพทางการ

เกษตรตอจากพอแม แตอีกคนเลือกเรียนโรงเรียนชื่อดังในเมือง ก็ตองมีเสนทางที่หางออกไปจากพื้นที่

และทิง้อาชีพทางการเกษตรไปในที่สุด 
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 คุณศศิธร วิเศษ กลาววา เกษตรกรรุนใหมบางรายยังมีความสับสนในจิตใจ และเกิด

ความทอแท เมื่อไมสามารถประกอบอาชีพไดดีเทารุนพอแม จนบางรายตองเปลี่ยนแปลงเปูาหมายไป 

ไมสืบทอดอาชีพตอจากรุนพอแมอกีตอไป 

 คุณวิชัย ประกอบทรัพย์ กลาวเสริมวา สิ่งที่สะทอนใจคือเห็นวาทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลง

ไป มีคนศึกษาระดับปริญญาตรี-โทมากขึ้น ทําใหเกิดสังคมของการแขงขันมากขึ้น ในขณะที่ถาคนรุน

ใหมเปลี่ยนแนวคิดหันกลับไปสูภาคการเกษตรที่มีฐานตอจากรุนพอแมอยูแลวนั้น โอกาสจะมีมากขึ้น

เพราะยังมีคนประกอบอาชีพทางการเกษตรนอย ถาปรับความคิดไดแลวเริ่มทํากอน มั่นใจวาจะประสบ

ความสําเร็จได ซึ่งทุกวันนี้ผูที่จบปริญญาโทหลายคน ไดปรับความคิดและหันกลับไปทําการเกษตรใน

พื้นที่ของพอแมแลวหลายราย มีขบวนการคิดที่แข็งแรง แตตองอดทน และรูจักรับความรูใหมๆ ที่ไมใช

ความรูจากที่เรยีนมา จงึจะประสบความสําเร็จได 

 จากนั้น รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท นําเสนอทิศทางและขอหารือการทํางานของสถาบัน

วิชาการดานสหกรณ์ พรอมการดําเนินโครงการวิจัยตอไป โดยกลาวถึง กรอบแนวทางการดําเนินงาน

ของชุดโครงการ (รูปที่ 1) ซึ่งสถาบันฯ มีทั้งการทําแผน และการสรางเครือขายมาโดยตลอด โดยเสา

หลักเชิงกลยุทธ์ 3 ประการ (รูปที่ 2) ที่ใชในการขับเคลื่อนชุดโครงการฯ ไดแก การวิจัย (ผลลัพธ์ที่ไดคือ 

ชุดความรู/ นวัตกรรม ตัวแบบธุรกิจ และศูนย์เรียนรูที่มีชีวิต) การบริหารจัดการงานวิจัย (เกิดทั้งตนน้ํา 

กลางน้ํา และปลายน้ํา) และการสรางชุมชนการเรียนรู เชน เครือขายเปาบุนจิ้น ที่กําลังจะจดทะเบียน

เป็นสมาคม มเีครือขายนักวิจัย หรอืเครือขายผูทรงคุณวุฒิ เป็นตน ซึ่งเหลานี้นับวาเป็นทรัพยากรที่มีคา

มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปที่ 1: กรอบแนวทางการด าเนินงานของชุดโครงการ 
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 สําหรับพัฒนาการของการวิจัยระหวางปี 2543-2555 ที่ผานมาของสถาบันฯ เป็นการไต

บันได (รูปที่ 3) โดยชวงเริ่มตนสถาบันฯ มีการวางโครงสรางพื้นฐาน มีการพัฒนาขีดความสามารถของ

คน/องค์กร เพิ่มขดีความสามารถในการแขงขันแกระบบสหกรณ์ ลดขอจํากัดในระบบธุรกิจสหกรณ์ นํา

คุณคาสหกรณ์ สรางสรรคท์างเลือกแกคนในสังคม ซึ่งสถาบันฯ พยายามใหคนมองระบบธุรกิจสหกรณ์

ใหชัดเจน เชน ตัวแบบธุรกิจสหกรณ์มอนเดรกอน เป็นตน 

ทั้งนี้สถาบันฯ ไดแบงระบบธุรกิจที่มีอยูเป็น 3 กลุม (รูปที่ 4) คือ เอกชน รัฐ และสหกรณ์ โดย

สหกรณ์จะแยกเป็น 2 สวน คอืสวนสหกรณ์ที่รับงบประมาณรัฐซึ่งสหกรณ์จะเป็นเครื่องมือของรัฐ แตใน

สวนของสถาบันฯ นั้นจะเนนในเรื่องของธุรกิจฐานสังคม หรอืเรียกวา Social Economy Enterprises (SEE)  

 

 

รูปที่ 2: เสาหลักเชิงกลยุทธ์ 3 ประการที่ใช้ในการขับเคลื่อนชุดโครงการฯ 
 

รูปที่ 3: พัฒนาการของการวิจัยระหว่างปี 2543-2555 
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โดยคุณลักษณะของธุรกิจฐานสังคม (SEE) 5 ประการ ประกอบดวย 1) การดําเนินงานบน

หลักการพึ่งพาและรวมมือกัน 2) มีกรอบการทํางานอยางมีแบบแผนเพื่อบรรลุเปูาหมายรวม 3) มีการ

บริหารจัดการโซอุปทานในธุรกิจ 4) ดําเนินการภายใตกลไกการตลาดในแนวทางการคาที่เป็นธรรม 

และ 5) ไมเป็นองค์การรับทุนจากภายนอก จนขัดตอการเป็นองค์การอิสระ (รูปที่ 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4: วิสาหกิจสหกรณ์: บริบทที่แตกต่าง 

รูปที่ 5: คุณลักษณะของธุรกิจฐานสังคม (SEE) 5 ประการ 
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สวนภาพของงานสถาบันฯ อีก 3 ปีจากนี้ไป จะเป็นไปดังรูปที่ 6 ประกอบดวยเสาหลัก 4 แทง 

ซึ่งเป็นคําตอบใหแก สกว. ผูใหทุนสนับสนุนตลอดมาวา แทจริงแลวองค์การธุรกิจฐานสังคมที่สถาบันฯ 

ไดทํางานอยูนั้นเป็นการทํางานใน 3 เสาหลักกลยุทธ์ เสาหลักแรก (ดานซายสุดในภาพ) คือ การเกษตร

แบบยั่งยืน โดยเริ่มจากเกษตรกรมีภูมิคุมกัน เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกร ใหเกษตรกรมีการทํา

การเกษตรอยางมีแบบแผน สูการทําเกษตรที่มีผลผลิตคุณภาพสูง พรอมกับการอนุรักษ์ทรัพยากร

สิ่งแวดลอม เป็นเกษตรกรมอือาชีพ มีคุณภาพชวีิตที่ดี ซึ่งเสาหลักนีเ้ป็นงานที่กลุมเครือขายคุณคาผลไม

คุณภาพกําลังดําเนินงานอยู สบืตอมาจนในที่สุดไดเป็นศูนย์เรียนรูที่มีชีวิต ซึ่งทั้งหมดเป็นการตอบโจทย์

เรื่องการเกษตรที่ยั่งยืน 

 สําหรับเสาหลักที่ 2  เรื่องระบบการคาที่เป็นธรรม เป็นเรื่องของ Farmer Shop ที่เป็นการ

ตอยอดจากเสาหลักแรก เมื่อมีผูประกอบการรับสินคาจากเกษตรกรในเสาหลักแรกมาแลว นําไปแปร

รูปเพื่อจําหนาย สถาบันฯ ไดทําการเชื่อมโยงสายโซอุปทานให โดยมีสหกรณ์การเกษตรอยูตรงกลาง 

ทําหนาที่รวบรวม และเก็บรักษาเพื่อนําไปจําหนายตอไป ซึ่งจะนําไปสูระบบการคาที่เป็นธรรม 

สรางสรรคส์ินคาไทยสูสากล โดยมีเสาหลักที่ 3 เป็นทีมนักวิจัยและภาคีเครือขาย ทําหนาที่พัฒนาระบบ

สนับสนุน สรางนวัตกรรม/ ทีมงาน และระบบสารสนเทศ โดยอาจมีการจัดตั้งสมาคมสงเสริมเพื่อเป็น

กลไกประสานใหเกิดนโยบายสงเสริมการคาที่เป็นธรรม เพื่อนําสูโครงสรางพื้นฐานระบบสนับสนุนการ

พัฒนาที่เอื้อตอการคาที่เป็นธรรมใหเกิดขึ้น ซึ่งงานทั้งหมดจะสําเร็จได ตองประกอบดวยเสาหลักที่ 4 

คือการมีสวนรวมของสมาชิก อันไดแกสมาชิกโครงการราน Farmer Shop นักวิจัย และตองมีการพัฒนา

หลักสูตรรวมกับสถาบันการศึกษา เพื่อสรางหลักสูตรเรียนรู สรางเครือขายผูบริโภคตระหนักในวิถีการ

บริโภคที่สรางสรรค ์ใหมีทางเลือกในการบริโภคสินคาที่มคีุณภาพในราคาที่เป็นธรรม และใหผูบริโภคใส

ใจในสุขภาวะ สิ่งแวดลอม เพื่อสรางสังคมคุณภาพไปพรอมกับคุณธรรม ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแผนที่

ยุทธศาสตรก์ารขับเคลื่อนฐานสังคมสูการบรรลุวิสัยทัศนก์ารพัฒนา ที่สถาบันฯ วางแผนที่จะดําเนินงาน

ตอไป  
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 หลังจากเสร็จสิ้นการนําเสนอทั้งหมดแลว รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ไดเปิดเวทีใหผูรวมการ

ประชุมแสดงความคิดเห็นถึงแผนการดําเนินงานของสถาบันฯ ตอไป 

 คุณศศิธร วิเศษ แสดงความเห็นวาเสาหลักแรกเรื่องเกษตรกรมีภูมิคุมกันนั้น จะไดจาก

การถอดบทเรียนของเกษตรกรในพื้นที่ เชน คุณวิชัย และคุณวุฒิชัย ประกอบทรัพย์ ที่ทําการถอด

บทเรียนตางๆ ใหวามีภูมิคุมกันอะไร ภายใตหลักอะไร เชน หลักการอยูบนพื้นฐานความพอดี พอเพียง 

และพอประมาณ นั่นคือเกษตรกรไดเดินตามรอยเทาพออยางเขาใจ ไมฉาบฉวย ซึ่งจากการถอด

บทเรียนของเกษตรกรที่มีภูมิคุมกัน พบวาตัวเกษตรกรตองทําการเกษตรอยางมีระบบ มีแบบแผน ใน

รูปที่ 6: แผนที่ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคมสู่การบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
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การแบงสัดสวนแปลงใหเหมาะสม ซึ่งเป็นชุดความรูที่มีอยูและจะไดเผยแพรตอไป ในขณะเดียวกันตัว

สหกรณ์ก็ตองพัฒนาขีดความสามารถในการทําตลาด เพราะการทําเกษตรก็ตองตอบสนองความ

ตองการของเกษตรกรยุคใหมไดพรอมกันดวย นั่นคือ เรื่องเงินตอบแทนที่จะได เพื่อเป็นแรงจูงใจใหคน

รุนใหมหันมาทําการเกษตรมากขึ้น 

 ศูนย์เรียนรูของกลุมชาวสวนผลไมคุณภาพจะเป็นแหลงเรียนรูใหคนเขามารวมปรับ

ความคิด ใหมีความภาคภูมิใจที่ไดเป็นเกษตรกรที่มากดวยองค์ความรู มีศักดิ์ศรีในการเป็นเกษตรกร 

โดยจะมีชุดความรูใหผูสนใจนําไปปรับใชได  

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กลาวเสริมวา เกษตรกรชาวสวนผลไมยุคใหมตองขายความรู

พรอมกับการขายผลไมไปดวย จากนั้นไดนําเสนอแผนภาพชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการ

สหกรณ์และการคาที่เป็นธรรม 6 ซึ่งมีพื้นที่การทํางานดังรูปที่ 7 ประกอบดวยเครือขายตางๆ ไดแก 

กลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop เครือขายคุณคายางพารา เครือขายคุณคา

ผลไม เครือขายสารสนเทศ เครือขายขาวหอมมะลิสหกรณ์ไทย และเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม โดย

จากการดําเนินงานทั้งหมดทําใหเกิดเป็นศูนย์เรียนรูมีชีวิต (Living Learning Center) 4 แหง นั่นคือ ศูนย์

เรียนรูขาวคุณธรรม ศูนย์เรียนรูตลาดสุขใจ ศูนย์เรียนรูกลุมชาวสวนผลไมคุณภาพ และศูนย์เรียนรู 

Farmer Shop 

 โดยศูนย์เรียนรูที่มีชีวิต (Living Learning Center) ในที่นี้หมายความถึง ศูนย์เรียนรูที่มิได

แจกเพียงแผนพับหรือเอกสาร แตเมื่อมาถึงศูนย์เรียนรูนี้ ผูสนใจจะไดพูดคุยกับผูปฏิบัติจริงและยัง

ทํางานอยูจริง ซึ่งสถาบันฯ ไดจัดทําเอกสารแนะนํา (ฉบับราง) ใหกลุมเครือขายผลไมคุณภาพ รวม

พิจารณาดังรูปที่ 8 
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รูปที่ 7: ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม 6 
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รูปที่ 8: (ร่าง) เอกสารแนะน า CAI Living Learning Center 
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 ในเอกสารนี้จะประกอบดวยความเป็นมา วัตถุประสงค์ และแนะนําศูนย์เรียนรูอยางยอของ

ทั้ง 4 แหง ซึ่ง รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู โดยจะมี

งบประมาณใหแหงละหนึ่งแสนบาท เพื่อใชในการทําปูายศูนย์ฯ จัดทําสื่อแนะนํา หรือการอบรมของผูให

ความรูในศูนย์ เป็นตน 

 คุณศศิธร วิเศษ นําเสนอเอกสารการดําเนินงานของกลุมเครือขายคุณคาผูผลิตผลไม

คุณภาพ พรอมภาพการจัดเวทีถอดบทเรียนที่ศูนย์เรียนรู  

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท พิจารณาเอกสารแลว แสดงความเห็นวาเอกสารนี้จัดเป็นชุด

ความรู ที่ประกอบดวยตัวอยางโปรแกรมการทองเที่ยว ทั้งนี้หากตองการเตรียมรับการเปิดประชาคม

อาเซียนดวย ควรเพิ่มขอมูลใหมีแผนผังวาจุดใดไปจุดใด แตละจุดเป็นอะไร ซึ่งเอกสารนี้เป็นทองเที่ยว

เชิงเกษตร แตในสวนเรื่องของศูนย์เรียนรู จะตองเตรียมเป็นระบบ มีสาระการเรียนรูใหชัดเจนสําหรับ

ผูสนใจไปเรียนรู 

 เชน ถามพอวิชัย ประกอบทรัพย์ วาถามีกลุมเกษตรกรสนใจเขามาเรียนรู แลวมีผูถามวา 

จัดการเกษตรยั่งยืนอยางไร? คําตอบนั้น ควรเริ่มจากการมองปัญหาของเกษตรกรเองวามีปัญหาอะไร 

และมีวิธีแกปัญหานั้นๆ อยางไร สวนในมุมมองของคุณศศิธร วิเศษ มีมุมมองในการแกไขอยางไร เชน 

ชาวสวนผลไมจะพบปัญหาผลผลิตเนาเสียงาย ตองจัดการอยางไร? ผลผลิตออกมาจํานวนมากพรอม

กันตองจัดการอยางไร? เหลานี้เป็นตน ซึ่งศูนย์เรียนรูของกลุมเครือขายฯ มีจุดเดนที่แตกตางคือ ผลิต

ผลไมคุณภาพ และเมื่อจัดการแลวจะเจอปัญหาอะไร จึงมีการออกแบบใหสหกรณ์เขามามีสวนรวม ใน

การตลาด มีการสงออก หรือมีชองทางที่แตกตางอยางไร ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นสาระการเรียนรู

ของศูนย์เรียนรูกลุมชาวสวนผลไมคุณภาพ 

 คุณศศิธร วิเศษ กลาววา เรื่องราวของกลุมฯ เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอมที่

มีผลกระทบตอผลผลิตและระบบการผลิต นอกจากนี้มีการเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางเกษตรกรและ

สหกรณ์ ซึ่งจะพบวาสมาชิกสหกรณ์และตัวเกษตรกรจะมีแตผูสูงอายุ เมื่อพิจารณาถึงเรื่องความยั่งยืน 

จงึตองคิดวาจะทําอยางไรใหเกิดความยั่งยืนได ซึ่งจากเวทีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปไดวา ตอง

มองเรื่อง “คน”แทนเรื่องผลผลิต เพราะที่จริงแลวเรื่องผลผลิตสามารถจัดการไดไมยาก แตเรื่องคนนั้น

เป็นสิ่งที่จัดการยากที่สุด จึงตองใหทํางานรวมกัน เพื่อการมีสวนรวมสูการปรับเปลี่ยนแนวคิดและ

ทัศนคต ิสวนเรื่องปัญหาราคาผลผลติตกต่ําที่มักจะนํามาอางกันนั้นคดิวาไมใชปัญหาที่แทจริง  

 ดังนัน้จงึสรุปไดวา หัวใจของการขับเคลื่อนสูความยั่งยืนคือ การจัดการทั้งคน องค์กร และ

ผลผลิต โดยเนนการมีสวนรวมและการทํางานอยางเป็นระบบ ทั้งนี้เห็นวาตองปรับเปลี่ยนแนวคิดและ

ทัศนคติของคนใหไดเป็นอันดับแรก จึงจําเป็นที่จะตองมีศูนย์เรียนรู เพื่อเปิดเวทีใหคนไดเขามา

ปรับเปลี่ยนแนวคิดและทัศนคต ิดังที่กลาวมาขางตน 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กลาวสรุปวา “คน กับ ผลผลิต” จะตองทําใหเป็นหนึ่งเดียวกัน 

ดังนั้นชาวสวนจึงตองทําใหอาชีพกับชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยสหกรณ์ตองดูแลสมาชิกในการประกอบ
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อาชีพหลักดวย ซึ่งนําเสนอไดดวยภาพวงชีวิตและวงอาชีพ (รูปที่ 9) ที่ขณะนี้ใชประกอบในหลักสูตร

เรียนรู “ชาวนามืออาชีพ: จากแปลงนาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”  

 โดยกรอบคิดนี้เป็นที่ยอมรับของชาวนาที่เขารวมโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรฯ ที่เห็น

วาการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพจะตองดําเนินไปพรอมกัน โดยวงอาชีพนั้นคือ ตองรูจักวาง

แผนการผลิต การเขาถึงแหลงทุน-ปัจจัยการผลิต การใชเทคโนโลยีในการผลิต การจัดการหลังเก็บ

เกี่ยว การเก็บรักษา อาจรวมถึงการแปรรูป และการจําหนาย ซึ่งทั้งหมดตองเริ่ มจากการสอนให

เกษตรกรรูจักการออมหรือการสะสมทุน เพื่อไมตองกูหนี้ยืมสินเมื่อตองการลงทุนในฤดูกาลผลิตถัดไป 

สําหรับวงชีวิตที่เกี่ยวของกับเกษตรกรนั้นคือ ตองรูจักวางแผนการดําเนินชีวิต มีการเรียนรู รวมถึงการ

ดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยทั้งชีวติและทรัพย์สิน รูจักการเขาถึงขอมูลขาวสาร รวมถึงการมีสวนรวมใน

สังคม และมีสันทนาการตางๆ ซึ่งตองจัดการทั้ง 2 วงนี้ใหสมดุล แลวชวีิตจะไปรอดได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คุณวิชัย ประกอบทรัพย์ แสดงความคิดเห็นวา ปัญหาเริ่มจากการเอนไปตามกระแส ครั้ง

หนึ่งเกษตรกรโดนชักนําความคิดใหหันไปใชปุยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลติ แตปัจจุบันกระแสเริ่มหันมาดานการ

ทําเกษตรอินทรีย์มากขึ้น ดังนั้นเห็นวาจะตองปรับใหคน รูจักความสมดุลไมเอียงไปทางใดทางหนึ่งมาก 

เริ่มจากตนเองที่คิดทําและทดลอง จนถึงที่สุดแลวจงึเห็นวาทุกอยางตองรูจักพอดี จงึจะมีความสุข 

 คุณศศิธร วิเศษ กลาวเสริมวา เกษตรกรบางรายยังมคีวามตองการไมหยุดนิ่ง และไมมีจิต

ที่คิดจะให ยังอยากไดอยากมี บางรายทําเยอะมากไมรูจักหยุด ไมพอเพียง ไมรูจักความพอดี 

พอประมาณ จึงไมมคีวามสุขอยางแทจริง ปัญหาของคน คอื มคีวามตองการที่ไมสิ้นสุด 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กลาววาถายังอยูในกระแสการแขงขัน (Competition) จะอยูยาก 

แตถาเป็นเรื่องของ Co-operation จะอยูไดอยางยั่งยืน ทั้งนี้ศูนย์เรียนรูควรจะตองทําทั้ง 3 มิติ (รูปที่ 10) 

คือจะตองมีฐานคิดการ พัฒนาบนฐานความรู และการพัฒนาที่ยั่งยืน  

รูปที่ 9: กรอบคิดความเชื่อมโยงระหว่างวิถีอาชีพกับวิถีการด าเนินชีวิตของเกษตรกร 
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นอกจากนี้ในศูนย์เรียนรูควรทําใหเห็นภาพวัฏจักรชาวสวนอยางครบวงจร อาจนําเสนอเชิง

เปรียบเทียบ เชน กรณีแรกเลือกทําสวนสวยมาก ตองใชตนทุนเทาไหร ไดคาตอบแทนเทาไหร 

เปรียบเทียบกับกรณีที่สอง สวนไมสวยมาก ใชตนทุนเทาไหร ไดคาตอบแทนเทาไหร และในระยะ 10 ปี

ขางหนา สวนใดจะอยูรอดได เชนนี้เป็นตน พรอมทั้งมีการอธิบายนวัตกรรมใหมๆ ที่คนพบจากงานวิจัย 

ขอใหเลาทั้งหมดไมเลาแตเรื่องตนนํ้าเพียงอยางเดียว 

คุณวิชัย ประกอบทรัพย์ เลาวา จากประสบการณ์การทํางานทั้ง 2 สวน คือทั้งโครงการวิจัย 

และทํางานกับเทศบาลในเรื่องศูนย์เรียนรูเชนกัน และไดพบวาคนสวนใหญจะทํางานในลักษณะการ

ลอกเลียนแบบ เรื่องความรูในการผลิต แตไมมีการปรับทัศนคติ ดังนั้นศูนย์เรียนรูจึงตองใหวิธีคิดเป็น

ลําดับแรก 

คุณศศิธร วิเศษ กลาวเสริมวา เมื่อมีการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู จะเริ่มจากการปูพื้นให

ความรูเรื่องโครงการ แลวจงึสงตอใหคุณวิชัย ประกอบทรัพย์ เพื่อชวยในเรื่องการปรับเปลี่ยนวิธีคิด ซึ่ง

ในอําเภอมะขาม ประสบความสําเร็จในการปรับวิธีคิดของชาวสวนผลไมเป็นจํานวนมาก มีคนเดินตาม

วิถีของกลุมมากขึ้น โดยชาวสวนเริ่มเขาใจแลววาตองมีการวางแผนอยางมีระบบจึงจะป ระสบ

ความสําเร็จ โดยใชความรูของคุณวุฒิชัยใหเห็นเป็นตัวอยาง แลวกระตุนโดยการมีสวนรวม นอกจากนี้

เมื่อเกษตรกรในเครือขายไดเห็นขอมูลเชิงประจักษ์แลว จะเขาใจและไมแสวงหาปริมาณผลผลิตจํานวน

มากเพราะจัดการไมทัน แตจะตองการผลผลติที่มีคุณภาพดีและสามารถจัดการไดมากกวา 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท  กลาววาจากการฟัง คุณศศิธร วิเศษ สรุปไดวาตองจัดการทั้ง

วงอาชีพ และวงชีวิต (ดังภาพที่ 9) ใหสมดุลแลวชีวิตจะไปรอด แตทั้งนี้ศูนย์เรียนรูกลุมชาวสวนผลไม

จะตองมีพื้นฐานเรื่องอะไรบาง ฝากใหรวมกันคิดเพื่อดําเนินการตอไป 

 คุณวิชัย ประกอบทรัพย์ กลาววาศูนย์เรียนรูควรเสริมเรื่องวีดีทัศน์ และจัดการรวบรวม

องค์ความรูแลวจัดระบบใหมใหเรียบรอย เพื่อเจาะกลุมเปูาหมายวา ผูที่จะมาเรียนรูที่ศูนย์ฯ มีพื้นฐาน

รูปที่ 10: มิติแหง่การเรียนรู้เพ่ือยกระดับความสามารถของผู้เรียน 
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จากที่ใด และตองการขอมูลดานใด เชน บางกลุมเป็นกลุมเกษตรกร บางกลุมเป็นหนวยงานที่มาเพื่อ

ศกึษาดูงาน ซึ่งแตละคนมาดวยพื้นฐานที่ไมเทากัน จึงตองพิจารณาวาควรใหขอมูลอะไรไปบางในแตละ

กลุม เพื่อไมเป็นการเสียเวลาของทั้งสองฝาุย 

 จากนั้น รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ไดนําเสนอตัวอยางวีดีทัศน์เพื่อเป็นแนวทาง ซึ่งเป็นวีดี

ทัศน์ที่จัดเตรียมไวสําหรับโครงการจัดหลักสูตรเรียนรูชาวนามืออาชีพ : จากแปลงนาสูการพัฒนาที่

ยั่งยืน ความยาวประมาณ 15 นาที ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยชี้ใหเห็นตัวเลขผลผลิต

ขาวของไทยเปรียบเทียบกับระดับโลก เนนใหกระบวนการเรียนรู ใหมีความรูความเขาใจที่ ฝังลึกในตัว

เกษตรกร โดยมีหลักสูตรเรียนรูทั้งหมด 15 หนวยเรียนรูที่ครอบคลุมทั้งวงอาชีพและวงชีวติของชาวนา 

 โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กลาวสรุปวา ในศูนย์เรียนรูควรตองมีครบวงจร มีกรอบคิด

ของศูนย์เรียนรูที่เป็นเอกลักษณ์ มีภูมิปัญญา แตหากมีผูมาศึกษาดูงานก็ไมจําเป็นตองใหความรูทั้งหมด

ทุกเรื่อง แตใหเลือกเฉพาะที่ตรงกับจุดประสงคข์องผูที่เขามาเรียนรูในศูนย์เรียนรูฯ 

 คุณสุรางค์ พุ่มโพธิ์ทอง ชี้แจงเรื่องการศึกษาดูงานของกลุมตางๆ ที่ติดตอเพื่อมาขอ

ความรูในศูนย์ฯ ซึ่งจะเจาหนาที่จะถามวัตถุประสงค์ของแตละกลุม เพื่อจะใหตามที่ตองการ โดยจะ

สงไปตามสหกรณ์ตางๆ ที่มีความพรอมในเรื่องนัน้ๆ เป็นผูดูแล 

 คุณศศิธร วิเศษ กลาวเสริมวา คุณสุรางค์ พุมโพธิ์ทอง จะเป็นผูดูแลคัดเลือกวาจะสงผูมา

ศกึษาดูงานไปยังที่ใด ทั้งนี้เห็นวาควรเก็บองค์ความรูทั้งหมดไวที่สหกรณ์และชุมชน ดังนั้นสิ่งที่ รศ.จุฑา

ทิพย์ ภัทราวาท แนะนําทั้งเรื่องเว็บไซต์และแผนพับชุดองค์ความรูนั้น ทีมงานจะรวมกันจัดทําเพื่อ

แจกจายใหผูที่สนใจเขามาศกึษาที่ศูนย์เรียนรูแหงนี้และเป็นประโยชน์ตอไป 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กลาววา ขอใหทําแผนที่ของศูนย์เรียนรู “กลุมชาวสวนผลไม

คุณภาพ” 

 คุณศศิธร วิเศษ กลาววาสหกรณ์เป็นองค์กรที่ทิ้งไมได เพราะเป็นองค์กรที่จะคงอยูกับ

เกษตรกรตลอดไป 

 สุดทายที่ประชุมหารือ เรื่องการสงนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มก. ไปฝึกงานที่

สหกรณ์และสวนผลไม จ.จันทบุรี ในชวงปลายเดือนพฤษภาคม 2556  ตั้งแตวันที่ 20 พ.ค. เป็นตนไป 

ถึงตนเดือนมิถุนายน โดยรวมกันวางแผนการจัดการอยางคราวๆ และ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท จะ

ประสานงานกับภาควิชาเพื่อจัดนสิิตสงไปฝกึงานตอไป 

 

เลิกประชุมเวลา   12.00 น. 
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รายงานการประชุมเตรยีมงานพธิีลงนามความร่วมมือทางวชิาการ 

และเตรยีมศกึษาดูงานโครงการหลักสูตรชาวนามืออาชีพ 

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214  ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

 1.  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

 2.  คุณวินัย เมฆดํา  สํานักงานการปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

 3.  คุณสุวิทย์ ภูมปิระเสริฐโชค สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

 4.  คุณสายสุดา ศรอีุไร  สถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

 

เริ่มประชุมเวลา  9.30 น. 

 

วาระที่ 1 ก าหนดการ “ดูงานสานฝันของชาวนามืออาชีพ” 

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท นําเสนอ (ราง) กําหนดการ “ดูงานสานฝันของชาวนามือ

อาชีพ” ณ วัดปุาสวนธรรมรวมใจ อ.กุดชุม จ.ยโสธร และบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเมง จํากัด จ. ศรีสะ

เกษ ระหวางวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2556  

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณากําหนดการ ทั้งนีคุ้ณวินัย เมฆดํา และคุณสุวิทย์ ภูมิประเสริฐ

โชค แจงกําหนดการออกเดินทางของแตละกลุมแกที่ประชุม ดังนี้ 

- กลุม อ.รวมจิต นกเขา จากจังหวัดชุมพร จะออกเดินทางเชาวันที่ 13 ก.พ. 56 และ

แวะพักที่ อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา ในคืนแรก แลวเดินทางตอมายังจุดหมายที่วัดปุาสวนธรรมใน

วันที่ 14 ก.พ. 56 ตามกําหนดการ 

- กลุมชาวนา จ.เชยีงราย ออกเดินทางประมาณ 5.00 น. วันที่ 14 ก.พ. 56 

- กลุมชาวนา จ.สิงห์บุรี ออกเดินทางชวงเชาของวันที่ 14 ก.พ. 56 คาดวาจะถึงที่

หมายตามกําหนดเวลาคอืประมาณ 15.00 น. 

หลังจากที่ประชุมรวมกันพิจารณาแลว เห็นพองกันวาใหปรับแกไขรายละเอียดตางๆ ให

เหมาะสมตามกรอบที่ 1: กําหนดการ “ดูงานสานฝันของชาวนามืออาชีพ” 

  การดูงานในครั้งนี้ประกอบดวย 5 ทีม ไดแก กลุมชาวนาจาก จ.เชียงราย จ.สิงห์บุรี จ.

มหาสารคาม จ.ชุมพร และ จ.ชัยนาท โดยมีงบมาณ 60,000 บาท/กลุม 

  ในการนี้สถาบันวิชาการดานสหกรณ์ฯ ผูประสานงานกลาง ไดทําประกันกลุม 80 ราย 

ไวเรยีบรอยแลว และจะจัดเตรียมชุดยาสามัญฯ ไปพรอมกันดวย นอกจากนี้จะจัดเตรียมอุปกรณ์จําเป็น 
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เชน ยากันยุง เพื่อใชในชวงสานเสวนา ณ ลานเสวนา ในวัดปุาสวนธรรมฯ เวลาประมาณ 16.00-18.00 

น. และชวงที่ 2 เวลา 19.00 - 20.00 น. ใหดวย 

  สําหรับสัญลักษณ์ของกลุม ที่ประชุมเห็นพองกันวาใหจัดทําหมวก ที่มีโลโก “ชาวนามือ 

อาชีพ” แจกใหแกผูเขารวมงานทุกคน รวมจํานวน 100 ใบ โดยมอบใหคุณสุวิทย์ ภูมิประเสริฐโชค 

จัดซื้อหมวกโดยใชงบประมาณสวนกลาง และใหคุณวินัย เมฆดํา เป็นผูประสานงานหาชางทําโลโกติด

หมวก 
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ก าหนดการ “ดูงานสานฝันของชาวนามืออาชีพ” 

ณ วัดป่าสวนธรรมร่วมใจ อ.กุดชุม จ.ยโสธร – จ.ศรีสะเกษ  

ระหว่างวันท่ี 14-16 กุมภาพันธ์ 2556 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2556 

15.00 น.   ทีมวิจัยพืน้ที่เดินทางมาถงึวัดปุาสวนธรรมรวมใจ ต.ปุาติ้ว อ.กุดชุม จ.ยโสธร  

15.00-16.00 น. เก็บสัมภาระ เขาที่พัก และเที่ยวชมบรรยากาศรอบวัดปุาฯตามอัธยาศัย 

16.00-18.00 น.   เปิดเวทีสานเสวนาสูการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหวางชาวนาคุณธรรม 

 และทีมวิจัยพืน้ที ่

18.00-19.00 น.    รับประทานอาหารเย็นรวมกัน (อาหารมังสวิรัติที่อรอยที่สุดในโลก) 

19.00-20.00 น.    สานเสวนา (ตอ) 

20.00 น. พักผอนตามอัธยาศัย 

 

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 

05.30-06.30 น.   ตื่นนอน ปฏิบัติภารกิจสวนตัว 

06.30-07.30 น. กิจกรรมสันทนาการยามเชา โดย ทีมหนุมหลอ 3      

07.30-08.00 น.    รับประทานอาหารเชา 

08.00-10.00 น.   เที่ยวชมศูนย์วจิัยไทบาน โดยมัคคุเทศก์กลุมชาวนาคุณธรรม 

  (แปลงนาคุณธรรม, สวนผักอนิทรีย์, โรงปุยอัดเม็ด, โรงคัดบรรจุ ฯลฯ) 

10.00-10.30 น.  เก็บสัมภาระเตรียมตัวออกเดนิทาง 

10.30 น. ลอหมุนเพื่อเดินทางสู จ.ศรีสะเกษ 

13.00 น. เดินทางถึงบรษิัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเมง จํากัด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 

13.00-14.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัรวมกัน 

14.00-16.00 น. ฟังบรรยายสรุปและศึกษาดูงานกระบวนการผลิตตั้งแตการรับซือ้ขาวเปลือก 

 จนถึงการแปรรูปเป็นขาวสาร โดย คุณมนัส ชูผกา และทีมงาน 

16.00 น.  ออกเดินทางไปโรงแรมบุญศิริ บูติก โฮเตล อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  

17.00 น. ถึงโรงแรมที่พกั เก็บสัมภาระ 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

19.00-21.00 น. สานเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทีมพืน้ที ่

21.00 น. พักผอนตามอัธยาศัย 

  

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 

07.00 น.    รับประทานอาหารเชา 

08.00 น. เก็บสัมภาระ ออกเดินทาง และชมทัศนียภาพตามความสนใจ 

 และเดินทางกลับภูมิลาํเนาโดยสวัสดภิาพ 
 

 

 

 

กรอบท่ี 1: ก าหนดการ “ดูงานสานฝันของชาวนามืออาชีพ” 
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  นอกจากนี้คุณสุวิทย์ ภูมิประเสริฐโชค ไดเสนอใหมีการจัด “การประชุมวิชาการภาค

ชาวนา” เพื่อใหชาวนาไดมาบอกเลาสิ่งตางๆ ในเวที ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบและจะไดดําเนินการจัดเวทีตอไป 
 

วาระที่ 2 จัดเตรยีมงานพิธีลงนามความร่วมมือทางวชิาการ 

 ที่ประชุมรวมพิจารณา (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ วาดวย “โครงการ

ถายโอนความรูในการยกระดับความสามารถของเกษตรกรและเจาหนาที่ ส.ป.ก. : Smart Farmers; 

Smart Officer สูการพัฒนาอยางเป็นองค์รวมเพื่อการกินดีอยูดี” ระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(มก.) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

และ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)  

โดยที่ประชุมหารือในรายละเอียดของกรอบภารกิจหลัก และบทบาทหนาที่ของแตละ

องค์กร พรอมปรับแกไขถูกตองใหเหมาะสม ดังนี้ 

-  คํานําหนาชื่อ นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ ์ใหเปลี่ยนเป็น ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ 

-  ตําแหนงทางวิชาการ ใหใชรูปแบบเดียวกันทั้งหมดในแตละสวน เชน  

1. ในสวนรายชื่อตัวแทนของหนวยงานทั้ง 4 ฝุาย ใหใชเป็นคํายอ ไดแก รศ.วุฒิชัย 

กปิลกาณจน/์ ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์/ ศ.ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน ์และ รศ.ดร.พีระเดช ทองอําไพ  

2. ในสวนรายชื่อสําหรับลงนาม ใหใชเป็นคําเต็ม ไดแก รองศาสตราจารย์วุฒิชัย 

กปิลกาญจน/์ ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์/ ศาตราจารย์ ดร.สวัสดิ ตันตระรัตน์/ รองศาสตราจารย์ ดร.พี

ระเดช ทองอําไพ เป็นตน 

  จากนั้นจึงรวมกันพิจารณากําหนดการพิธีลงนามความรวมมือฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28 

กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแตเวลา 9.00 – 16.00 น. โดยแกไขเพิ่มเตมิรายละเอียด ดังนี้ 

-  คํานําหนาชื่อ นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ ์ใหเปลี่ยนเป็น ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ 

-  ใหเพิ่มรายชื่อแขกผูมีเกียรติ 2 ทานในรายการ คือ 

1.  นายสมปอง อินทร์ทอง รองเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม ใหเพิ่มชื่อไวตอจาก ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม 

2. รศ.มยุรี จัยวัฒน์ ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ให

เพิ่มชื่อไวตอจาก ดร.สีลาภรณ ์บัวสาย รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย 

สําหรับผูรวมงานที่จะเชญิเพิ่มเติม เชน ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ และ รศ.ดร.ชัช

รี นฤทุม  เจาหนาที่จะทําใบเซ็นชื่อในนามแขกผูมีเกียรติ 

-  ในเวลา 10.30 น. พิธีกรเรียนเชิญตัวแทน 4 ฝุายขึ้นเวที นั่งประจําโต฿ะลงนามที่

จัดเตรียมไว ทั้งนี้ใหตัดชื่อพยานทั้ง 4 ทานออก ไมตองขึ้นเวที ไดแก ดร.ดํารงค์ ศรีพระราม/ ดร.สีลา

ภรณ ์บัวสาย/ ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง และ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 
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-  ผูดําเนินรายการในภาคเชา ชวงพิธีลงนามความรวมมือทางวิชาการ คือ คุณผกามาศ 

ธนพัฒนพงศ์ สวนชวงเวทีเสวนาทั้ง 2 เวที จะเชิญ “คุณประวีณมัย บายคลอย” ทําหนาที่เป็นผูดําเนิน

รายการและผูรวมเสวนา โดยมอบใหคุณวินัย เมฆดํา เป็นผูประสานงานเชิญคุณประวีณมัย บายคลอย  

  หลังจากที่ประชุมรวมพิจารณาและแกไขกําหนดการเรียบรอยแลว จึงรวมกําหนด

ประเด็นการเสวนาในหัวขอ “การถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับความสามารถของเกษตรกรและ

เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. : Smart Farmers; Smart Officers สู่การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพื่อการกินดีอยู่ดี” 

ซึ่งจัดขึน้ในภาคเชา หลังจากพิธีลงนามเสร็จสิน้ โดยกําหนดประเด็นใหผูรวมเวทีเสวนา ดังนี้ 

 ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ 

1. นโยบายการพัฒนา Smart Officers และ Smart Farmers ภายใตขอตกลง

ความรวมมอื ใน 3 ปีขางหนา 

 2. ความคาดหวังของ ส.ป.ก.ที่มตีอโครงการความรวมมอืและผลลัพธ์ที่ได 

 รศ.ดร.พีรเดช ทองอําไพ 

1. ความสําคัญของเกษตรยั่งยืน ความมั่นคงทางอาหาร ฯลฯ 

2. การทํางานเชื่อมโยงระหวางภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาชนสูการ

พัฒนาอยางเป็นองค์รวม 

 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย 

1. ความสําคัญของการถายโอนความรูไปสูการพัฒนาชุมชนและสังคม 

2. ความจําเป็นที่ทาทายของโครงการความรวมมือทางวิชาการที่มีตอการ

พัฒนาประเทศ 

  สวนเวทีเสวนาในภาคบาย หัวขอ “แนวทางการปฏิบัติการถ่ายโอนความรู้ในการ

ยกระดับความสามารถของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. : Smart Farmers; Smart Officers สู่การ

พัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพื่อการกินดอียู่ดี” กําหนดประเด็นใหผูรวมเวทีเสวนา ดังนี้ 

 คุณประวีณมัย บายคลอย (ผูรวมเสวนาและดําเนินการอภปิราย)  

1. โหมโรงเพื่อนําประเด็น วิพากษ์เชิงนโยบาย 

 คุณสุวิทย์ ภูมิประเสริฐโชค  

1.  เกริ่นนําประเด็นที่เป็นจุดแข็ง และโอกาสของ ส.ป.ก.ในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาประเทศ: บริบทที่ทาทาย 

2.  ขอจํากัดที่ตองการการปรับเปลี่ยน 

 คุณวินัย เมฆดํา  

1.  บทบาทภารกิจที่เป็นอยู 

2.  ความรูที่ตองการ 



 

 1-140 

คุณวินัย เมฆดํา เสนอใหมีการจัดแสดงองค์ความรูที่สถาบันวิชาการดานสหกรณ์มีอยู 

แสดงไวหนาหองประชุม เพื่อใหผูเขารวมงานไดศึกษาเรียนรู โดยจะใหเจาหนาที่ของ ส.ป.ก. ชวยจัดบู฿

ทตกแตงความสวยงามให ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท นําโมเดลศูนย์เรียนรูมีชีวิตทั้ง 

4 แหง มาจัดแสดง ไดแก ศูนย์เรียนรูขาวคุณธรรม ศูนย์เรียนรูตลาดสุขใจ ศูนย์เรียนรูกลุมชาวสวน

ผลไม และศูนย์เรียนรู Farmer Shop 

จากนั้น รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ไดนําเสนอขอมูลการทํางานของสถาบันวิชาการดาน

สหกรณ์ ใหที่ประชุมรวมพิจารณา เพื่อใชในเวทีเสวนาฯ โดยจะเริ่มจากการแนะนําสถาบันฯ วาไดอะไรจาก

การทํางานวิจัยกับ สกว. ซึ่งสถาบันฯ มีภารกิจอยู 3 เรื่องหลัก คือ วิจัย บริการวิชาการ และการสราง

เครือขาย โดยมีกรอบการทํางานที่ชัดเจน และขณะนี้ไดมีกรอบความรวมมือของ 4 หนวยงาน ซึ่งงานของ

สถาบันฯ จะดําเนินไปตามขั้นตอนของกรอบการทํางานมาตั้งแตปี 2543 จนถึงปัจจุบัน ที่สําคัญคือตองมี

แผนที่กลยุทธ์ที่ประกอบดวย 4 เสาหลัก ไดแก 1) เรื่องการเกษตรยั่งยืน/ความมั่นคงทางอาหาร 2) เรื่อง

การคาที่เป็นธรรม 3) เรื่องกลไกการวิจัยและพัฒนา และ 4) เรื่องFamer Shop/ Food Coop โดยมีแนว

ปฏิบัติในการขับเคลื่อนเครอืขายสูการบรรลุเปูาหมายรวม ที่สถาบันฯ ดําเนินงานมาตลอด 12 ป ี

สําหรับตัวแบบธุรกิจฐานสังคม (Social Economy Enterprises: SEE) ที่คาดหวัง จะ

ประกอบดวยคุณลักษณะ 5 ประการ ไดแก 1) การดําเนินงานบนหลักการพึ่งพาและรวมมือกัน 2) มี

กรอบการทํางานอยางมีแบบแผนเพื่อบรรลุเปูาหมายรวม 3) มีการบริหารจัดการโซอุปทานในธุรกิจ 4) 

ดําเนินการภายใตกลไกการตลาดในแนวทางการคาที่เป็นธรรม  และ 5) ไมเป็นองค์การรับทุนจาก

ภายนอก จนขัดตอการเป็นองค์การอิสระ นอกจากนี้จะมีประเด็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนตัวแบบ

ธุรกิจฐานสังคมที่ครอบคลุม 3 เสาหลักการพัฒนา คือดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม จะมีการ

ออกแบบเพื่อวาง scenario แลวจึงวางกิจกรรมหลักและโซธุรกิจ ซึ่งเหลานี้จะมีการถายโอนความรูไป

ใหกับ Officers โดยสถาบันฯ จะมีชุดความรูที่ไดจากงานวิจัย เชน การบริหารจัดการโซอุปทานอยาง

บูรณาการ/ VN&F Platform/ SEE/ Business plan/ 4 มิติ สรางผูนําเชิงคุณคา/ การเชื่อมโยงเครือขาย

คุณคา/ การบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นตน 

  ทั้งหมดที่ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท นําเสนอขางตน เป็นแนวทางที่จะใชในเวทีเสวนาใน

เวที (ภาคบาย) “แนวทางการปฏิบัติการถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับความสามารถของเกษตรกรและ

เจ้าหนา้ที่ ส.ป.ก.: Smart Farmers; Smart Officers สู่การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพื่อการกินดอียู่ดี”  

  จากนั้น คุณวินัย เมฆดํา ขอหารือเรื่องคาใชจายที่จะใชในพิธีลงนามความรวมมือทาง

วิชาการและการจัดเวทีเสวนา วันที่ 28 ก.พ. 2556 โดยสรุปวา คุณวินัยจะเขียนโครงการครอบงานนี ้

เพื่อใหเจาหนาที่ ส.ป.ก. ที่จะเดินทางมารวมงานสามารถทําเรื่องเบิกคาใชจายการเดินทางและคาที่พักได  

  สุดทาย คุณวินัย เมฆดํา และคุณสุวิทย์ ภูมิประเสริฐโชค นําเสนอภาพการดํานาใน

พืน้ที่ จ.เชยีงราย ซึ่งเป็นพืน้ที่หนึ่งของโครงการหลักสูตรชาวนามืออาชีพ 
 

เลิกประชุมเวลา   12.00 น. 
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รายงานการประชุมโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ปีท่ี 3  

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  เวลา 10.00-12.00 น. 

ณ ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. รศ. จุฑาทิพย์   ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

 2. คุณอรุษ  นวราช  หัวหนาโครงการวิจัย 

 3. คุณสุทิศ   จริาวุฒิพงษ์  นักวจิัย 

 4. คุณวิชัย    มีสวัสดิ์  นักวจิัย 

 5. คุณดิษยา  ยศพล  นักวจิัย 

 6. คุณสุพจน์   สุขสมงาม เจาหนาที่วจิัย สว.สก. 
 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูประสานงานกลางชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์

และการคาที่เป็นธรรม ไดกลาวเปิดการประชุมโครงการวิจัยกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน ปีที่ 3 หลังจากนั้น

นักวจิัยไดรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการวิจัยที่ผานมาไดดําเนินการคือ 

 ในชวงที่ผานมาโดยทีมนักวิจัยไดขับเคลื่อนจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายตนน้ํา

เกษตรกร กิจกรรมยกระดับมาตรฐานตลาดสุขใจ การพัฒนาสุขลักษณะตลาดสุขใจ ปรับทัศนียภาพ ทําทอ

ระบายน้ํามีฝาปิด จัดทําถังดักไขมัน ติดตั้งถังดับเพลิง และติดปูายหามสูบบุรีภายในตลาด โดยทีมวิจัยได

รายงานสรุปยอดรายรับตลาดสุขใจในปี 2555 ที่ผานมามีรายรับทั้งสิ้นจํานวน 11,621,400 บาท มีผูเยี่ยมชม 

56,272 คน 

 การหารอืแผนการดําเนินโครงการในระยะตอไปหลังจากเสร็จสิ้นโครงการในระยะนี ้คอื  

 1.การจัดทําฐานขอมูลผูผลิต เครอืขายเกษตรกร ผูคาในตลาดสุขใจ  

 2.การขยายผลการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แกเกษตรกร ผูคาตลาดสุขใจ 

 หลังจากนั้นเป็นการหารือแนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรูมีชีวิต ( Living Learning Center ) ซึง

ตลาดสุขใจ เป็น 1 ใน 4 แหงศูนย์เรยีนรู ซึ่งประกอบไปดวย ศูนย์เรยีนรูกลุมชาวสวนผลไมคุณภาพ ศูนย์เรียนรู

ขาวคุณธรรม และศูนย์เรยีนรู Farmer shop  

 ทั้งนี้ผูอํานวยการสถาบันฯไดเชิญทีมวิจัยจัดบู฿ตนิทรรศการเปิดตัวศูนย์เรียนรูทั้ง 4 ในพิธีลงนาม

บันทึกขอตกลงทางวิ ชาการการเตรียมงานพิธีลงนามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหว าง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ สํานักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.), 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ภายใตโครงการถาย

โอนความรูในการยกระดับความสามารถของเกษตรและเจาหนาที่ สปก. : Smart Farmers; Smart officer สูการ

พัฒนาอยางเป็นองค์รวมเพื่อการกินดีอยูดี และเสวนาวิชาการซึ่งพิธีลงนามจะจัดขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556  

ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 



 

 1-142 

รายงานการประชุมย่อย เรื่อง ระบบร้าน Farmer Shop 

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 – 13.30 น. 

ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม 

 1.  รศ. จุฑาทิพย์    ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

 2.  นางสาวสายสุดา ศรอีุไร  รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ ์

 3.  นางสาววสินธรา ขวยเขิน  เจาหนาที่วจิัยประจําโครงการ 

 4. นางสาวอรสิริ  หริัญวงศ ์ เจาหนาที่วจิยัประจําโครงการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ ไดถามถึงปัญหาที่

นางสาววสินธรา พบในขณะที่ปฏิบัติงานที่ราน ซึ่งนางสาววสินธรารายงานวา ขณะที่คีย์รับสินคาเขา

ระบบตามระเบียบ พบวาพริกเผาตมยําชนิดซอง มีจํานวนคงเหลือในระบบและจํานวนคงเหลือจริงไม

เทากัน จึงดําเนินการหาประวัติการรับเขาและการเบิกออก โดยขอขอมูลการตรวจนับสต็อกจาก

แคชเชียร์ที่ราน จากนั้น ผอ.สว.สก. ไดใหขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน คือ หากพบปัญหาที่เกิดขึ้นใน

ระหวางปฏิบัติงานใหแจงรองผูอํานวยการหรือผูอํานวยการ เพื่อดําเนินการแกไขตามระเบียบ ซึ่งไม

จําเป็นตองหาสาเหตุจากปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น เนื่องจากเป็นชวงเวลาเปิดราน และมีงานที่ตอง

รับผดิชอบในวันนั้นๆ หากไมแจงรองผูอํานวยการหรอืผูอํานวยการจะทําใหกระทบตองานที่รับผดิชอบได  

 ทั้งนี้ ผอ.สว.สก. ไดมอบหมายใหนางสาววสินธราถายโอนความรูเกี่ยวกับระบบ back 

office ใหนางสาวอรสิริ ตามแผนที่ไดเสนอไว และใหนางสาวอรสิริปฏิบัติจริงที่ราน Farmer Shop 

หลังจากที่ไดรับการถายโอนความรูเสร็จสิ้นแลว เพื่อทดสอบความเขาใจและฝึกฝนใหเกิดความชํานาญ 

 

เลิกประชุมเวลา 13.30 น. 
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การประชุมเตรยีมงาน “โครงการดูแลสุขภาพด้วยพืชสมุนไพร” 

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 

ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท  ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

2. นางสาวสายสุดา ศรอีุไร  รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

3. นางสาววรวรรณ ดาวเจรญิ  เจาหนาที่วจิัยประจําโครงการ 

4. นางสาวณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ เจาหนาที่วจิัยประจําโครงการ 

5. นางสาวธราภรณ์ ศรงีาม  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

6. นางสาวพรติมา คงศร ี เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

7. นางสาววสินธรา ขวยเขิน  เจาหนาที่วจิัยประจําโครงการ 

8. นายสุพจน์ สุขสมงาม  เจาหนาที่วจิัย 

 9.นายพรพงษ์ แสงนาค  เจาหนาที่สารสนเทศ          
 

เริ่มประชุม เวลา  16.00 น. 
 

                รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ไดกลาวเปิดการประชุม และไดใหนางสาววรวรรณ ดาวเจริญเลา

ถึงโครงการบรรยายพิเศษ  และไดอากําหนดการรวมกัน  จากนั้นไดมอบหมายใหนางสาวสายสุดา ศรี

อุไรไดแบงภาระงานโดยมีกําหนดดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ภาระงาน ผูรับผิดชอบ 

1. พิธีกร/ดูแลความเรยีบรอยทั่วไป วรวรรณ 

2. ลงทะเบียน ธราภรณ์/วสินธรา/ผุสด ี

3. ถายวีดโีอ/ถายรูป สุพจน์ 

4. ดูแลความเรยีบรอยบนเวที พรพงษ์ 

5. ดูแลความเรยีบรอยทั่วไป/ตอนรับ/ใหความสะดวกแกผูรวมงาน ณัฐกานต์/วสินธรา 

6. จายเงนิวิทยากร/รับรองวิทยากร พรติมา 
 

 -  นัดหมายที่ สว.สก เวลา 07.00 น. 

 -  นัดหมายที่อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร ์ เวลา 07.30 น. 

 -  การแตงกาย เสือ้ Farmer Shop         ด   

 

เลิกประชุม เวลา 17.00 น. 
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พิธีลงนามความร่วมมือทางวชิาการ 

ว่าด้วย “โครงการถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับความสามารถของเกษตรกร 

และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.(Smart Farmers; Smart Officers)  

สู่การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพื่อการกินดีอยู่ดี” 

ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)  ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 

วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00-16.00 น. 

ณ ห้องประชุมก าพล อดุลย์วิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตบางเขน 

 

ผู้เข้าร่วมพิธี 

1.  รศ.วุฒิชัย  กปิลกาญจน ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2.  ผศ.ดร.นิคม  แหลมสัก   ผูชวยอธิการบดีฝาุยบริการวิชาการ  

      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3.  ผศ.ดร.นุชนาถ  มั่งคั่ง  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์    

      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4.  รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

5.  ดร.วีระชัย  นาควิบูลย์วงศ ์  เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม 

6.  นายสุวรรณ  บูราพรนุสรณ์ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี  

     ส.ป.ก. 

7.  ศ.ดร.สวัสดิ์  ตันตระรัตน์  ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย 

8.  ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย   รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

9.  รศ.มยุรี  จัยวัฒน์  ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

10. รศ.ดร.พีรเดช  ทองอําไพ  ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

       และแขกผูมีเกียรติ เจาหนาที่ สว.สก. สกว. สวก. และเจาหนาที่ ส.ป.ก.  

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.  

 

 คุณผกามาศ ธนพัฒนพงษ์ พิธีกร กลาวชี้แจงกําหนดการพิธีลงนามความรวมมือ และเวที

เสวนา “การถายโอนความรูในการยกระดับความสามารถของเกษตรกรและเจาหนาที่ ส.ป.ก. (Smart 
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Farmers; Smart Officers) สูการพัฒนาอยางเป็นองค์รวมเพื่อการกินดอียูดี” จากนั้นจึงเรียนเชิญตัวแทน

ทั้ง 4 ฝาุย อันไดแก  

รศ.วุฒิชัย  กปิลกาญจน ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ดร.วีระชัย  นาควิบูลย์วงศ ์  เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม 

ศ.ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน ์ ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย 

รศ.ดร.พีรเดช ทองอําไพ  ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

นั่งประจําโต฿ะลงนามที่จัดเตรียมไว จากนั้นจึงเชิญ ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก ผูชวยอธิการบดีฝุาย

บริการวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลาวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการลงนาม

ความรวมมือในครั้งนี้ เมื่อกลาวรายงานเสร็จแลว พิธีกรเชิญตัวแทนทั้ง 4 ฝุาย กลาวแสดงเจตนารมณ์

ความรวมมือทางวิชาการ จากนั้นจึงเป็นการลงนามบันทึกความรวมมือของทั้ง 4 ฝุาย แลวจึงถายรูป

รวมกัน พรอมมอบของที่ระลึกโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใหแกตัวแทนอีก 3 ฝุาย และ 

ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ ์มอบของที่ระลึกใหแกตัวแทนอีก 3 ฝาุย เชนกัน 

 

 เวทีเสวนา (ภาคเช้า) หัวข้อ “การถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับความสามารถของ

เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. (Smart Farmers; Smart Officers) สู่การพัฒนาอย่างเป็นองค์

รวมเพื่อการกินดีอยู่ดี” 

 คุณผกามาศ ธนพัฒนพงษ์  เชิญผูเขารวมเวทีเสวนาฯ รับชมวีดีทัศน์เรื่อง “การถายโอน

ความรูจากงานวิจัย” จัดทําโดย สถาบันวิชาการดานสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความยาว

ประมาณ 10 นาที จากนั้นจงึเชิญวิทยากรขึ้นเวทีเสวนา ไดแก 

ดร.วีระชัย    นาควิบูลย์วงศ ์  เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม  

ดร.สีลาภรณ ์ บัวสาย รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย  

คุณประวีณมัย  บายคลอย     ผูดําเนนิรายการ 

 

เริ่มการเสวนา เวลา 11.00 – 12.30 น. 

  

เนือ้หาการเสวนา โดยสรุปดังตอไปนี้ 

 

ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์: เลขาธิการส านักงานการปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  

กลาววา การที่ ส.ป.ก. ตองการความรวมมือกับหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะภาควิชาการ เชน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) หรือ สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) นั่นเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงไปของสมมุติฐานเดิมที่เคยเชื่อกันมาวา “ถา
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ที่ดินแหงใดมีน้ําหรือมีระบบชลประทานที่ดีแลวจะเกิดความยั่งยืนและจะทําใหเกิดกระบวนการผลิต

ตางๆ กอใหเกิดรายได สงผลใหคนไมออกจากพื้นที่” แตในปัจจุบันกลับพบวา แมในพื้นที่นั้นจะมีระบบ

ชลประทานเขาถึงดีเพียงใด ก็ยังเกิดภาวะการออกจากพื้นที่ของผูคนตลอดจนชาวบานที่มีที่ดินเป็นของ

ตัวเองก็เริ่มทยอยขายที่ดนิเพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งที่ดินในเขตชลประทานสวนใหญไมไดเป็นของชาวบาน

ที่แทจริงแลว ดังน้ันสมมุติฐานเดิมที่เคยเชื่อว่าแค่มีดินมีน้ าอย่างเดียวก็จะช่วยให้เกิดอาชีพ เกิด

รายได้ สร้างความยั่งยืนจนช่วยท าให้คนไม่ออกจากพื้นที่จงึเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เพราะอาจจะมี

สาเหตุอื่นจากเหตุการณ์ภายนอกเขามาแทรกมากมาย เชนเรื่องสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง

รวดเร็วและรุนแรงขึ้น ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ของผูเช่ียวชาญ ไดวิเคราะห์ขอมูลสภาพอากาศของ

ประเทศไทยพบวา การที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1-2C จากนี้ไปประมาณ 10 ปี จะมีผลทําใหพื้นที่ที่เคยแลงก็

จะแลงหนักขึน้ และพื้นที่ที่เคยเกิดน้ําทวมก็จะทวมหนักขึ้น อากาศที่เคยรอนก็จะรอนมากขึ้น หรือหนาว

ก็จะหนาวมากขึ้น ซึ่งเหลานีล้วนสงผลใหเกิดการออกจากพืน้ที่ดวยกันทั้งสิน้ 

นอกจากนี้เรื่องการเปิดตลาดการคาเสรีอาเซียน หรือที่เรียกวา AEC (ASEAN ECONOMIC 

COMMUNITY) นั้นก็จะมีผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบ ซึ่งรวมถึงผลกระทบที่มีตอเกษตรกรดวย 

เชน ขณะนีร้ัฐบาลของประเทศอินโดนีเซียเริ่มมีการออกกฎหมายเพื่อจํากัดตลาดนําเขาผักและผลไม มี

การกําหนดดาน กําหนดโควตา และเรื่องใบรับรองถิ่นกําเนิดสินคา จนทําใหกระทรวงการเกษตรฯ ตอง

สงผูบริหารไปขอเจรจาหาความรวมมือในเรื่องเหลานี้แลว ซึ่งคาดวาจะเจรจาไดในเรื่องของดานและ

โควตา แตเรื่องใบรับรองถิ่นกําเนิดสินคานั้นประเทศไทยเองเป็นผูออกกฏเป็นประเทศแรกในกลุม

อาเซียน เพื่อยนืยันวาสินคามาจากประเทศของสมาชิกจริงๆ ไมไดนําเขาจากที่อื่นมาสวมเพื่อใหมีตนทุน

ตํ่า  

ทั้งหมดที่กลาวมานั้นไมใชเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันแตทุกเรื่องลวนมีผลกระทบตอเกษตรกรทั้งสิ้น 

ทําใหเกิดความซับซอนในการแกไขปัญหามากขึ้นกวาสมมุติฐานเดิมที่เคยตั้งกันไว จนเกษตรกรไม

สามารถแกปัญหาดวยตัวเองได และหากผูที่ทํางานรวมกับเกษตรกรไมมีการเรียนรูจับประเด็นตางๆ ที่

เขามามีผลกระทบตอเกษตรกรก็จะไมสามารถรวมแกไขปัญหาใหเกษตรกรไดอยางแทจริง ดังนั้นจึงเป็น

เหตุผลสําคัญที่ ส.ป.ก. ตองแสวงหาความรวมมอืกับภาควิชาการ เพราะเล็งเห็นปัญหาคือ ภาควิชาการ

จะมีความรูแตไมมีมือทํา เพราะมีขอจํากัดในเรื่องพื้นที่ แตพวกมีมือทํา เชน ส.ป.ก. นั้นมีพื้นที่ แต

อาจจะขาดแนวคิดและความรูความเขาใจ ซึ่งถาทั้ง 2 ภาคสวนไดมาเชื่อมตอก็จะทําใหเกิดการเชื่อมโยง

การถายโอนความรูที่เป็นประโยชน์ 

สําหรับ ส.ป.ก. นั้นมีภารกิจหลัก 2 เรื่องคือ เรื่องการจัดหาที่ดินทํากินใหแกคนยากจนไมมีที่อยู

อาศัย และเรื่องการทําใหคนที่ไดที่ดินนั้นไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นั่นคือการมีอาชีพและมีรายไดที่มั่นคง 

ซึ่งเรื่องหลังเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะพื้นที่ของรัฐสวนใหญที่ไดมาจะเป็นพื้นที่ปุาสงวนที่เสื่อมโทรมยาก

แกการพัฒนา และพื้นที่ที่ไดมามักจะมีเจาของเดิมที่ไมใชเกษตรกรจึงมักพบปัญหาการยายคนเหลานั้น

ออกจากพืน้ที่ซึ่งเป็นเรื่องยาก ตองทําดวยความระมัดระวังเป็นอยางมาก และอีกนโยบายหนึ่งที่ไดรับมา
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คือ การจัดหาซื้อที่ดินเพิ่มเติม โดยลาสุดไดรับการติดตอขายที่ให ส.ป.ก. ประมาณ 9,000 ไร เป็นที่ใน

จังหวัดอยุธยาฯ เจาของเดิมซื้อไวเก็งกําไรในภาคอุตสาหกรรม แตเนื่องจากที่ผานมาเป็นพื้นที่ถูกน้ํา

ทวมจึงไมเหมาะในการทําอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงจะขายใหแก ส.ป.ก. ที่ตกลงใจซื้อไวเพื่อจัดสรรใหแก

เกษตรกร โดยไมมคีวามกังวลเรื่องภาวะน้ําทวม เนื่องจากการทําเกษตรตองสัมพันธ์กับน้ําอยูแลว และ

ถาสามารถใชองค์ความรูจาก มก. สวก. หรือ สกว. มาชวยบริหารจัดการเรื่องการผลิตไดจะเกิดผลดี

กับเกษตรกรมาก เชน ถาเกิดเหตุการณ์น้ําทวมก็สามารถจับปลาไปขาย แลวหลังน้ําลดก็จะเริ่มทําการ

เพาะปลูกทันที แตทั้งนี้จะตองมีตนแบบที่ดี เนื่องจากการมีองค์ความรูที่ดีและหลากหลายจะสามารถ

ชวยลดตนทุนการผลิตได เชน การจัดสรรที่ดินไปใหครอบครัวละ 1 ไร เพียงพอหรือไม หรือควรตอง

จัดสรรพื้นที่เทาใดตอครอบครัวจึงจะเพียงพอใหเกษตรกรอยูไดดวยคุณภาพชีวิตที่ดีอยางยั่งยืน และ

สามารถจายเงินคืนกลับใหแกรัฐ นําไปจัดหาซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อจัดสรรใหแกเกษตรกรรายอื่นๆ ตอไป 

ซึ่งเรื่องเหลานี้ เฉพาะเจาหนาที่ของ ส.ป.ก. เพียงหนวยเดียวคงไมสามารถหาขอสรุปไดวาควรจะตอง

จัดสรรพื้นที่ที่เหมาะสมเทาใดตอครอบครัวเพื่อใหแจกจายไดจํานวนครอบครัวมากที่สุดดวย ดังนั้นจึง

ตองอาศยัองค์ความรูจากงานวจิัยตางๆ ในภาควิชาการเขามาชวยใหขอมูลสนับสนุนตัวอยางที่ดี  

นอกจากการแกปัญหาเรื่อง “ที่ดนิ” แลว เรื่อง “คน” ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ ส.ป.ก. กําลังเผชิญ

อยู เพราะหลังจากที่ ส.ป.ก. ไดจัดสรรที่ดินใหแกเกษตรกรไปแลว เจาหนาที่ ส.ป.ก. มีภารกิจที่ตองเขา

ไปชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรทั้งหมดดวย แตเจาหนาที่ของ ส .ป.ก. เองมีขาราชการอยู

ประมาณ 2,000 คน และจะลดลงอีกจํานวนหนึ่ง จนสุดทายจะเหลือยูประมาณ 1,800 คน รวมกับ

พนักงานราชการอกีประมาณ 3,000 คน จะตองดูแลเกษตรกร 2.4 ลานครัวเรือนทั่วประเทศ จึงเป็นไป

ไดยากที่จะสามารถดูแลกลุมเปูาหมายไดอยางทั่วถึง ส.ป.ก. จึงตองใชการสรางกลไกในการเขามาชวย

ดูแล เชน ศูนย์เรียนรูตางๆ ปราชญ์ชาวบาน อาสาสมัครปฏิรูปที่ดินจังหวัด เหลานี้มาเป็นผูนําเกษตรกร

ในการชวยขับเคลื่อนงานในพื้นที่ มีการจัดเวทีใหรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเครือขาย ซึ่งทั้งหมดนี้

คือสิ่งที่ ส.ป.ก. ใชเป็นกลไกในการทํางาน โดยกลุมนี้จะมีอยูประมาณ 3,000 คน จากทั่วประเทศ ซึ่ง

จํานวนนีจ้ะมีทั้งเพิ่มและลดอยูตลอดเวลา ตองสรางเลือดใหมเขามาทดแทนอยูเสมอ 

ขณะนี้ ส.ป.ก. ตองการองค์ความรูที่เกิดจากการศึกษาวิจัย เพราะเมื่อสังคมเปลี่ยน-วิถีชีวิต

เปลี่ยน องค์ความรูเดิมๆ ที่เคยมีมาจึงไมเพียงพอในการจัดการแลว เชน การออกใบรับรอง GAP เพียง

ใบเดียว ตองใชกระบวนการสรางยาวนาน กวาจะสรางความเขาใจใหแกเกษตรกรไดวาการทํามาตรฐาน 

GAP นี้ไมไดชวยเรื่องราคาที่สูงขึ้น แตเป็นการชวยลดตนทุน ชวยใหสุขภาพดี และมีโอกาสในการ

จําหนายที่ดขีึน้ ตองใชเวลาหลายปีกวาจะสรางกระบวนการความเขาใจเหลานี้ใหแกเกษตรกรได ดังนั้น

ทุกวันนีจ้งึพบปัญหาการทิ้งถิ่นฐาน ขายที่ดนิ เพราะพอแมเกษตรกรเหลานั้นเมื่อสงบุตรหลานใหไดเรียน

หนังสือในเมือง ใหคนอื่นเชาที่ดิน เมื่อเรียนจบก็อยูในเมืองไมคิดกลับไปทําการเกษตร สุดทายเมื่อได

มรดกเป็นที่ดินมาจึงขายที่ดินหมด ยิ่งไปกวานั้นเกษตรกรที่ตองจางแรงงานก็จะพบปัญหาตนทุนสูง

ผลผลิตต่ํา ดังนั้นจึงจําเป็นตองมีการบูรณาการชุดองค์ความรูตางๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจในเรื่องตางๆ 
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ทั้งเรื่องการจัดการที่ดนิ การพัฒนาคุณภาพชวีิตของเกษตรกร การรวมกลุมเพื่อชวยจัดการเรื่องของวิถี

การผลิต การจัดการการตลาด ทั้งหมดนี้ตองอาศัยองค์ความรูมาปรับเปลี่ยนเพื่อใหเทาทันการ

เปลี่ยนแปลงทั้งทางดานการเกษตรและดานสังคม ซึ่ง ส.ป.ก. เล็งเห็นความสําคัญจนเกิดการขับเคลื่อน

ความรวมมือทั้ง 4 ฝุาย ในการถายโอนความรูเพื่อยกระดับความสามารถของเกษตรกรและเจาหนาที่ 

ส.ป.ก. ในครั้งนี ้

ทั้งนี้แนวทางการถายโอนความรูเพื่อยกระดับความสามารถของเกษตรกรและเจาหนาที่นั้น 

หัวใจการทํางานในเรื่องนี้คือ “คน” ที่แบงเป็น 2 กลุม คือ กลุมเจาหนาที่ที่มุงใหเป็น Smart Officers 

และกลุมเกษตรกร ที่มุงใหเป็น Smart Farmers โดยหวังวาตองทําใหทั้ง 2 กลุมนี้ “คิดเป็น” เพราะจะทํา

ใหชวยเหลือตัวเองได ไมตองรอความชวยเหลืออยูตลอดเวลา แตในความเป็นจริงนั้นไมสามารถทําให

ทุกคนคิดเป็นได การจะทําใหคิดเป็นไดนั้นจะตองสรางกระบวนการที่ทําใหคนไดมีโอกาสสัมผัส มี

ทัศนคติ และบางคนจะตองทําใหเห็นเป็นรูปธรรมใหมากที่สุดจึงจะทําใหคนเขาใจอยางแทจริง 

เพราะฉะนั้นตองเชื่อมโยงเจาหนาที่ ส.ป.ก. กับหนวยงานที่มีความรูความเขาใจและมีวีการจัดการ เชน 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ์ มก. ที่มีตัวอยางงานวิจัยที่ดี จึงจะนําพาไปสูการถายโอนความรูเพื่อการ

ยกระดับความสามารถของเกษตรกรและเจาหนาที่ได 

 

ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย: รองผู้อ านวยการส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.) 

 กลาววา สกว. ทํางานวิจัยมาหลายเรื่องจนมขีอคนพบและสามารถตอบคําถามเรื่องปัญหา

ที่ดนิไดวา เมื่อใดก็ตามที่ที่ดินไมทําใหเกิดมูลคา ไมเกิดรายไดแลว ที่ดินนั้นจะเปลี่ยนจากปัจจัยการผลิต

ไปเป็นสินคาทันที ดังนั้นถาเกษตรกรไมสามารถคงสภาพใหที่ดินเป็นปัจจัยการผลิตไวไดแลว มีที่ดิน

เทาไหรก็หมดเพราะเกษตรกรไมสามารถสรางรายไดจากที่ดินที่มีอยูได แตจากการทํางานวิจัยมีขอ

คนพบหนึ่งวาชาวนาบางรายสามารถปรับตัวใหหาจุดที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกวา “จุดคุมทุน” ได ซึ่ง

นอกจากจะรักษาที่ดินไวไดแลว ยังสามารถซื้อที่ดินเพิ่มดวยเงินสดไดอีกดวย การที่ชาวนารูจักคํานวณ

ตนทุน-ผลตอบแทน เองได ทําใหสามารถปลดหนี้ไดหมดภายใน 3 ปี ซึ่งไมใชเรื่องงายที่ชาวนาจะมีเงิน

เหลือปีละแสนบาท   

 นอกจากนี้เรื่องบัญชีครัวเรือน นับเป็นปฐมบทสําหรับการทําการเกษตรใหมีการวางแผน

เป็น เพราะขอมูลจากงานวิจัยพบวาคนที่จดบัญชีครัวเรือนจะสามารถลดหนี้หรือปลดหนี้ไดมากกวาคน

ที่ไมจด และจากขอมูล 16 จังหวัด พบวา เกษตรกรที่จดบัญชีครัวเรือนสามารถปลดหนี้ไดมากที่สุด 

เพราะเป็นการเรียนรูการทําเกษตรแบบธุรกิจ ที่เริ่มตนจากการทําบัญชีเป็น เพราะในบัญชีครัวเรือนนั้น

จะมีบัญชีการบริโภคและบัญชีการลงทุน ทําใหเกษตรกรมองเห็นตัวเลขการทําเกษตร ดังนั้นบัญชี

ครัวเรือน คือเครื่องมือชนิดหนึ่งในการนําพาชาวบานใหกาวเขาสูเรียนรูเพื่อสรางความสามารถในการ

ทําการเกษตรแบบนักธุรกิจ 
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นอกจากการทําบัญชีครัวเรือนแลว การเรียนรูเรื่องโซอุปทาน ดังเชนที่สถาบันวิชาการดาน

สหกรณ์ทํางานวิจัยอยูนั้น เกษตรกรไมเคยเรียนรูเรื่องนี้ เกษตรกรไมเคยสนใจเรื่องรสนิยมของตลาด 

เพราะเนนแตทําการผลิตแลวรอคนมาซื้อ รอความชวยเหลือจากการรับจํานํา หรือการแทรกแซงราคา 

ซึ่งการทําแบบนั้นเรยีกวาเป็นการแทรกแซงที่ไมยั่งยืน โดยการจะทําใหยั่งยืน คือ การทําใหเกษตรกรตอ

ตลาดเองได เชน ตลาดสุขใจ หรือ ตลาดขาวคุณธรรม เป็นตน สิ่งเหลานี้จะทําใหเกษตรกรอยูดวย

ตัวเองได โดยไมตองพึ่งพาเจาหนาที่รัฐอยูตลอดเวลา 

คําวา Smart Officers นั้นไมจําเป็นตองรูทุกเรื่อง แตตองรูพอที่จะจัดการได ตองเป็นนักจัดการ 

หรือเป็น Manager ซึ่งในระบบราชการไทยไมรูจักคํานี้ เพราะจะรูจักแตคําวา Administrator ดังนั้น

เจาหนาที่ที่จะเป็น Smart Officers ควรตองทําตัวเป็นนักจัดการ จึงจะทํางานไดสําเร็จ เพราะหัวใจของ

ความส าเร็จอยู่ที่การจัดการไม่ได้อยู่ที่การบริหาร ตองจัดการทําใหเกษตรกรมีขีดความสามารถใน

การจัดการที่ดนิใหเกิดผลตอบแทนสูงพอที่จะอยูไดอยางดี นั่นคือตองรูวาเกษตรกรขาดอะไร  เกษตรกร

ขาดความสามารถในการจัดการเกษตรแบบธุรกิจ ซึ่งเป็นหนาที่ของเจาหนาที่ที่จะตองไปเรียนรูกับคําวา 

“การจัดการเชงิธุรกิจ” นั้นทํากันอยางไร มีกี่ระดับ ตองไปหาระดับการจัดการ ซึ่งระดับงายสุดคือ การ

ทําบัญชีครัวเรือน เพราะเมื่อทําบัญชีจะเห็นตนทุนการผลิต เชน ปุย ยาฆาแมลงที่มีราคาแพง จึงคิดหา

สารชีวภาพเพื่อชวยลดตนทุนการผลิตและทําใหมีกําไรเพิ่มขึ้น เป็นตน 

ดังนั้นสรุปคือ Smart Officers จะตองรูจักคนที่จะทํางานดวย รูวาเกษตรกรไมรูอะไร ขาดอะไร 

สิ่งที่จะใหรู/องค์ความรู อยูที่ไหน จะตองมีวิธีหาขอมูล และจัดการเชื่อมตอใหเกษตรกรไดมารับความรู

โดยจัดกระบวนการจัดการเรียนรูใหเจอกันโดยตรง ซึ่งตัวเจาหนาที่ไมจําเป็นตองเรียนทุกเรื่องเพียงแต

รูจักจัดการเทานั้น  

กระบวนการจัดการเรียนรูจัดไดหลายแบบ ซึ่งคําสําคัญคําหนึ่งที่จะเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกร เปลี่ยนขีดความสามารถของคนไดคือคําวา “การเรียนรู” ที่ประกอบดวย ขอมูลและคําถาม 

คนที่จะเรียนรูไดนั้นตองรูจักตั้งคําถาม แลวจึงจะเกิดการคิด เกิดการเรียนรู “ความคิดเกิดจาก

กระบวนการท า  ไม่ได้เกิดจากกระบวนการฟัง”  ดังนั้นในการสรางการเรียนรูจะตองสงเสริม

เกษตรกรใหคิด โดยเจาหนาที่ตองรูจักตั้งคําถาม ใหเกษตรกรคิดเอง 

สวนเรื่องแนวทางใหเกิดกระบวนการเรียนรูและการถายโอนความรูของเจาหนาที่ ส.ป.ก. คิดวา

นาจะทําในรูปโครงการการจัดการ เพื่อควบคุมได เชน จะทําจังหวัดไหน พื้นที่เทาไหร คนทําตองทําตัว

เป็นนักจัดการ ตองคิดเรื่องที่ควบคุมไดและมีเครื่องมือที่จะจัดการ ตองวางแผนวาคีย์แมนในพื้นที่คือ

ใคร คีย์แมนตรงกลางคือใคร ตองรูเพียงพอที่จะลงไปทําได กลุมเปูาหมายที่เกษตรกรตองการเรียนรู 

คือ 1) บัญชคีรัวเรือน ซึ่งสามารถใชตัวแบบไดจากเว็บไซต์ของ สกว. 2) การไปสูตลาด เชน การจัดการ

โซอุปทาน ซึ่งความรูนี้อยูที่สถาบันวิชาการดานสหกรณ์ มก. 3) เรียนรูเรื่องการรวมกลุม ตองนําขอมูล
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กลุมเกษตรกรมารวมใหเห็นวากําลังมีปัญหารวมกัน แลวรวมกันหาทางแกปัญหา ซึ่งผูที่จะเป็นนัก

จัดการตองรูอยู 2 เรื่อง คอื การตอเรอืใหแลนไดไมใหลม และทําอยางไรใหเรือวิ่งไดเร็ว  

ดังนั้นการเกิดโครงการความรวมมือทั้ง 4 ฝุายนี้ขึ้นไดเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญมาก โอกาสที่จะทําให

เกษตรกรกลายเป็นเกษตรกรที่ร่ํารวย เพราะพวกเรามีความรูทุกอยางแลวแตยังไมรูจะนําไปสูเกษตรกร

ไดอยางไร ดังนั้นเจาหนาที่ ส.ป.ก. จะเป็นคนที่เชื่อมความรูไปสูเกษตรกรตัวจริงได ใหเริ่มจากจุดเล็กๆ 

แตทําใหสําเร็จแลวจะเกิดการขยายวงกวางไดโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ใหเลือกกลุมเกษตรกรที่มีแนวโนม

พรอมที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ  มีความอยากรูอยากลอง แลวจะประสบความสําเร็จไดในที่สุด 

 

 เวทีเสวนา (ภาคบ่าย) หัวข้อ “แนวทางปฏิบัติการถ่ายโอนความรู้ ในการยกระดับ

ความสามารถของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. (Smart Farmers; Smart Officers) สู่การ

พัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพื่อการกินดีอยู่ดี” 

รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท  ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ (สว.สก.) 

คุณสุวิทย์  ภูมปิระเสริฐโชค สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

คุณวินัย  เมฆดํา  สํานักงานการปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

คุณประวีณมัย   บายคลอย ผูรวมเสวนาและดําเนินการอภปิราย 

 

เริ่มการเสวนา เวลา 13.30 – 16.00 น. 

 

เนือ้หาการเสวนาโดยสรุป ดังตอไปนี้ 

 

คุณสุวิทย์ ภูมิประเสริฐโชค: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.) 

 กลาววา เรื่องของการถายโอนความรูในการยกระดับความสามารถของเกษตรกรและ

เจาหนาที่ ส.ป.ก. สูการพัฒนาอยางเป็นองค์รวมเพื่อการกินดีอยูดีนั้น เหตุที่ตองเลือก ส .ป.ก. ก็

เนื่องจากที่ดินของ ส.ป.ก. กินพื้นที่ 1 ใน 4 ของประเทศ ซึ่งหากจัดการไดดีจะสามารถเป็นตนแบบที่ดี

และเป็นขุมพลังทางอาหารของประเทศไดเลยทีเดียว  อีกทั้ง ส.ป.ก. ยังมีความพรอมในเชิงทรัพยากรที่

จะเป็นตนแบบของสังคมเกษตรกรรม รวมถึงจุดแข็งตรงที่ ส.ป.ก. มีความเป็น Multifunction อัน

หมายความวาทาง ส.ป.ก. มีหลายบทบาทแบบเบ็ดเสร็จอยูในองค์กร ไมวาจะเป็นการทํางานดาน

โครงสรางพื้นฐาน ดานจักรกล ดานการจัดสรรที่ดิน สิ่งเหลานี้สามารถจัดการไดดวยตนเอง มีระบบ

กองทุน มีทรัพยากรที่ขับเคลื่อนในเกษตรกร มีระบบสงเสริมการเกษตรหลายอยาง ที่มีความพรอมที่จะ

ขับเคลื่อนงานไดทันทีถาใชที่ดินเป็นตัวตั้ง และดวยความที่เป็น Multifunction ที่เป็น Multitask ดวย นั่น

คือสามารถหลอมรวมปฏิบัติการหลายอยางในเวลาเดียวกันไดเพื่อใหเกิดความสมบูรณ์ของตัว
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เกษตรกร เหลานี้คือจุดแข็งของ ส.ป.ก. ดังนั้นจึงควรรวมกันคิดวากาวตอไปของ ส.ป.ก. ควรจะทํา

อยางไรหรือทําอะไรตอไป โดยมีขอสังเกตวา ส.ป.ก. มีองค์ประกอบที่เหมาะสม ทั้งมีความพรอมและมี

เจาหนาที่ที่มทีักษะคอนขางสูง และชีช้วนใหเจาหนาที่เริ่มกาวตอไปและมองหาโอกาสรวมกัน 

 คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย กลาววา การขับเคลื่อนงานของ ส.ป.ก. นั้นคิดวาทุกทานได

ทํากันอยางเต็มกําลังอยูแลว จึงขอใหคุณวินัย เมฆดํา เลาถึงภารกิจที่ ส.ป.ก. กําลังดําเนินการอยูใน

ขณะนี้ และตองการองค์ความรูอะไรเพิ่มเติมเพื่อการยกระดับขีดความสามารถของตัวเกษตรกรและ

เจาหนาที่ ส.ป.ก. 

 

คุณวินัย เมฆด า: ส านักงานการปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตกรรม (ส.ป.ก.) 

กลาววา ในฐานะผูปฏิบัติงานของ ส.ป.ก. จะไดสะทอนงานที่ทําอยูในขณะนี้ ซึ่งตนเองเริ่มเขา

รับผิดชอบงานโครงการเกษตรกรรุนใหม เมื่อปี 2553 โดยปัจจุบัน ส.ป.ก. ไดรับความรวมมือจากหลาย

หนวยงาน ไมวาจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงแรงงาน รวมถึงเมื่อไมนานมานี้ไดมีการทํา 

MOU กับหนวยงานทางการศึกษาหลายแหง เชน มหาวิทยาลัยนครพนม และเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหาร ลาดกระบัง รวมถึงในวันนี้ (28 ก.พ. 2556) ไดรวมมือกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โดยสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ ทําใหทาง ส.ป.ก. ไดมองเห็นโอกาสที่จะนําชุดความรูตางๆ จากที่

สถาบันฯ ไดพัฒนาตนแบบการทํางานมาอยางยาวนานรวม 12 ปี ดังที่ ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ กลาว

ไวเบื้องตนแลววา ตนแบบการทํางานเป็นเรื่องสําคัญ อันจะชวยใหเห็นแนวทางในการพัฒนางานของ ส.

ป.ก. โดยสามารถที่จะพาเจาหนาที่และเกษตรกรเขาศึกษาดูงานเห็นตัวอยางจริง พรอมนําแนวทางมา

ปรับใชใหการทํางานประสบความสําเร็จได ซึ่งเรื่องการบริหารจัดการนับเป็นเรื่องที่สําคัญมาก  

สําหรับความเป็นมาของโครงการที่เชื่อมโยงกับการทํา MOU รวมกันนั้น ภายใตการทํางานของ

โครงการเกษตรกรรุนใหม ปัจจุบันผลิตเกษตรกรรุนใหมรวมกับหลักสูตรยั่งยืน ตั้งแตปี 2553 เป็น

จํานวนไมต่ํากวาปีละ 7,500 คน ใน 15 จังหวัดนํารอง เพื่อคนหารูปแบบการพัฒนาเกษตรกรอยาง

ยั่งยืนภายใตการรับผิดชอบของ ส.ป.ก. จังหวัด ซึ่งในปัจจุบันคอนขางจะเห็นรูปแบบการทํางาน มีคูมือ

เชื่อมโยงการทํางานของเจาหนาที่ไดและคอนขางมั่นใจมากยิ่งขึ้นวาหลักสูตรยั่งยืนที่ทํากันมานั้นไดถูก

ถายทอดและจะเชื่อมโยงในอนาคต รวมถึงโครงการมีการเปิดกวางและเปิดโอกาสให ส.ป.ก. จังหวัดได

คิดหาตนแบบหรือกระบวนการทํางาน คนหารูปแบบการพัฒนาเกษตรกรอยางยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันมี ส .

ป.ก. หลายจังหวัดที่คิดคนตนแบบการทํางานออกมาได และถาจะนํามาเชื่อมโยงกับโครงการที่ไดทํา

ขอตกลงความรวมมือ 4 ฝุายไปแลว ตองมาคิดตอไปวาจะทําอยางไร ภายใตชุดความรูที่สถาบัน

วิชาการดานสหกรณ์มอียู 

หลักสูตรที่ 2 คือ หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม โดยไดรวมมือกับกระทรวงแรงงาน 

ชวยเหลือผูวางงาน จํานวน 800 คน แตผานการประเมินเพียง 100 คนที่สามารถอยูในพื้นที่ไดจริง 
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เพราะเป็นเรื่องยุงยากมากที่ใชคนไมมีพื้นฐานดานการเกษตรมาทํางานในภาคการเกษตร และแตเดิมไม

คิดวาความรูจะทําใหเกษตรกรประสบความสําเร็จได แตเมื่อไดรวมงานกับ สกว . ทําใหสรุปไดวา 

“ความรู” เป็นเรื่องสําคัญมากที่จะทําใหเกษตรกรเอาตัวรอดได  จากเดิมที่ ส.ป.ก. เคยใหความ

ชวยเหลือในทุกๆ ดาน ไมวาจะเป็นระบบน้ํา ระบบไฟ  แตหากเกษตรกรไมมีความรูแลวสุดทายสิ่งที่

ลงทุนไปก็ศูนย์เปลา นอกจากนีข้บวนการจัดการในเรื่องของความพรอมของเกษตรกรที่จะใชความรู ใช

เทคโนโลยีที่นําไปใหนั้น ตองถูกเรียกรองจากตัวเกษตรกรเอง และเรื่องการรวมกลุมก็เป็นอีกเรื่องที่

สําคัญ ตองรูจักการสรางกลุม สรางกระบวนการทํางาน สําหรับหลักสูตรที่ 2 นี้ในอนาคตเห็นเรื่อง

ปริมาณคอนขางชัดเจน 

สวนหลักสูตรที่ 3 คือ หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพ คือ หลักสูตร ปวช. ปวส. ใน

วิทยาลัยอาชีวฯ ทั่วประเทศ ซึ่งมั่นใจไดวาเมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้ออกมาแลวจะเขาสูพื้นที่ของ ส.ป.ก. 

คอนขางมาก เพราะฉะนั้นในอนาคต เมื่อมองในภาพรวมจากการทํางานที่ผานมาแลว ส.ป.ก. นาจะ

สามารถรับคนรุนใหมใหเขามามีสวนรวมในการทํางานไดมากขึ้น ดังนั้นการเตรียมตัวหรือเตรียมรับชุด

ความรูใหมๆ ที่จะไดรับการถายทอดโดยตัวเจาหนาที่ที่จะเรียนรูรวมกันก็ถือวาเป็นสวนสําคัญเชนกัน 

 คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย กลาววา จากที่คุณวินัย เมฆดํา เลามาทั้งหมดทําใหเห็นภาพ

งานของ ส.ป.ก. ที่ไดขับเคลื่อนงานรวมกับหนวยงานตางๆ โดยภารกิจที่เห็นไดชัดคือ โครงการสรางและ

พัฒนาเกษตรกรรุนใหมที่มอียูดวยกันหลายโครงการ ทั้งนีไ้ดขอใหผูรวมเวทีเสวนาทุกทานไดชวยกันถอด

บทเรียนและเสนอแนะทิศทางการสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหมวาแตละทานตองการใหมีแนวทาง

อยางไรบาง โดยสิ่งสําคัญคือองค์ความรูที่จะนําไปพัฒนาเกษตรกรและสิ่งที่จะชวยยกระดับความรู

ความสามารถของเจาหนาที่ ส.ป.ก. จึงขอเชิญ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เลาถึงองค์ความรูตางๆ และ

องค์ความรูที่จะไปชวยขับเคลื่อนจะมีองค์ความรูอะไร และมีแนวทางอยางไร 

 

รศ.จุฑาทพิย์ ภัทราวาท: สถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ มก. 

 กลาวแนะนําเจาหนาที่ศูนย์เรียนรูมีชีวิต ที่เขารวมการเสวนาในภาคบายวันนี้ ไดแก 1) คุณ

อรุษ นวราช หัวหนาทีมวิจัยกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน และศูนย์เรียนรูตลาดสุขใจ 2) คุณอดุลย์ 

โคลนพันธุ์ และ 3) คุณแกนคําหลา พิลานอย (ตุ฿หราง) จากทีมศูนย์เรียนรูขาวคุณธรรม   

 ในปัจจุบันโลกกําลังตองเผชิญวิกฤตตางๆ มากมาย คําถามคือ จะแกไขอยางไร?  ตอง

ขอบคุณ สกว. ที่ใหการสนับสนุนในการทํางานวิจัยของสถาบันฯ มาโดยตลอด สิ่งที่ทาทายในที่นี้คือแต

ละคนจะคิดแกปัญหาแตกตางกันไป เพราะตนทุนความรูที่แตกตางกัน มุมมองที่ไมเหมือนกัน และ

ประสบการณ์ที่แตกตางกัน ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ปัญหาของประเทศไทยโดยสภาพัฒน์ สรุปไววา

ประเทศไทยประสบปัญหาอยางแรกคือ ความยากจน ซึ่งปัจจุบันไดรับการแกไขปัญหานี้ไดเหลือรอยละ 

8 ของประเทศ ซึ่งลดลงจากปีกอนๆ ที่วัดไดประมาณรอยละ 20 ของประเทศโดยใชตัวชี้วัดจากรายได
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เฉลี่ยตอคนตอปี แตปัญหาที่ยั่งยืนยิ่งกวาคือจะแกปัญหาความเหลื่อมล้ําและการกระจายรายที่เป็น

ธรรมไดอยางไร ซึ่งปัญหานี้ไมวาจะผานมากี่ปีก็ยังไมสามารถแกไขได สวนปัญหาอื่นๆ จากรายงาน เชน 

ปัญหาขาดแคลนแรงงาน คนสูงอายุเพิ่มมากขึ้น คานิยมเสื่อมถอย การพัฒนาตองพึ่งพาตางประเทศ 

และการบริหารของภาครัฐออนแอ ปัญหาเหลานี้จะแกไขกันอยางไร  ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์

เห็นวา ปัญหาความยากจนแกไขไดไมยาก แตปัญหาความเหลื่อมล้ํานั้นจะแกไขไดอยางไร เมื่อปี 2552 

ประเทศไทยเริ่มใชดัชนีชี้วัดความผาสุขของคนไทย ประกอบดวยตัวชี้วัด 5 ตัว ซึ่งภาพรวมแลวประเทศ

ไทยอยูในเกณฑ์ปานกลาง มีตัวชี้วัดเรื่องสุขอนามัยอยูในเกณฑ์ดีมาก นั่นแสดงวาคนไทยใสใจในเรื่อง

สุขภาพ และการเลือกบริโภค แตปัญหาที่นาเป็นหวงคือเรื่องของสิ่งแวดลอมและเรื่องของการศึกษาที่

อยูในเกณฑ์ต่ําสุด แสดงวาสิ่งที่ตองไดรับการแกไขมากที่สุดคือเรื่องของการศกึษา 

 สําหรับมุมมองเรื่องความยากจนนั้น ภาครัฐมองวาคนจนคือ คนที่อยูใตขีดความยากจน 

โดยใชตัวเงินเป็นตัวตั้ง มีขอมูลวาคนไทยเป็นคนจนเพียง 8% เทานั้น แตสําหรับคนจนที่มองวาเป็นคน

จน นั่นคือ คนที่ไมพอกิน เงนิไมเหลือ และเป็นหนี้เป็นสิน สวนนักวิชาการบางกลุมมองคนจน วาเป็นคน

ที่ขาดโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรและประเทศไทยมีปัญหาเชิงโครงสรางซึ่งเป็นตนเหตุของความ

ยากจน ทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นวาแตคนคนก็มีมุมมองที่แตกตางกันไปในปัญหาเดียวกัน  

 สรุปโดยรวมวาปัญหาสําคัญของ

ประเทศไทย คือความเหลื่อมล้ํา โดยมีเหตุปัจจัย

มาจากการพัฒนาที่ไมมององค์รวมและเกิดจาก

การพัฒนาที่ไมสมดุล ทั้งนี้จากการทํางานวิจัยของ

สถาบันฯ มารวม 12 ปี พบวาที่จริงแลวปัญหา

ความยากจนสามารถแตกกอออกไดเป็น 3 กลุม 

คือ กลุมจนความคิด กลุมจนเศรษฐกิจ และกลุม

จนเพื่อนฝูง ซึ่งเหตุนี้ทําใหทีมเครือขายนักวิจัยจึง

ไดชวยกันคิดคน ทํางานเชื่อมโยงความรวมมือเป็น

กลุมองค์กรในพื้นที่ 45 จังหวัด โดยใชเวลา 4 ปี ไดผลลัพธ์ 127 เครือขาย ซึ่งสิ่งที่คนพบจากงานวิจัยนี้

เป็นนวัตกรรมที่เรยีกวาการเชื่อมโยงเครือขายและตองตอดวยคุณคา คอืมีแนวคิดและจิตสํานึกที่จะตอง

พึ่งพาและรวมมือกันซึ่งเป็นตนทุนทางสังคมที่ตองเริ่มจากขางใน ดังนั้นโจทย์คือจะทําอยางไรใหทุกคนมี

จิตสํานึกการพึ่งพาและรวมมือกัน ซึ่งในชุดความรูที่สถาบันฯ เรียกวา “การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา” 

นั้นจะนําไปสูการแกปัญหาความยากจนใน 3 มิติ คือ จนความคิด จนเศรษฐกิจ และจนเพื่อนฝูง  

ประเด็นนี้เหลานี้จึงเป็นที่มาของแนวคิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งจะตองมีการพัฒนาไปพรอมๆ กันทั้ง

เรื่องของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งแนวคิดของชุดโครงการการพัฒนาการสหกรณ์และ

การคาที่เป็นธรรม ก็คือองค์ประกอบทั้งสามองค์และตองสรางความสมดุลใหได  ถาหากทําไดแลว

ความสุขจะเกิดขึ้นไดอยางยั่งยืน  

กรอบคิดการแก้ปัญหาความยากจนของคนในชุมชน 
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 โจทย์วิจัยของสถาบันฯ คือ สหกรณ์จะชวยแกปัญหาความยากจนและพัฒนาชุมชนได

อยางไร? ซึ่งกรอบการวิจัยและนวัตกรรมนั้นตองเริ่มจากการออกแบบ โดยตองสรางการมีสวนรวมใน

การออกแบบ เพราะคนที่เขามามีสวนรวมมีความแตกตางกันในหลายๆ ดาน ตองออกแบบเพื่อที่ทุกคน

จะสามารถมีสวนรวมและใชนวัตกรรมได เพื่อมุงสูเปูาหมายในปี 2559 วา ใหคนในสังคมมี “จิต

วิญญาณการรวมมือกัน” เพื่อพัฒนาประเทศ ทั้งนี้การจะไดนวัตกรรมจะตองใชบันได 3 ขั้น ขั้นแรกคือ

การเพิ่มสมรรถนะแกปัจเจกบุคคล กระตุนจิตสํานึกในการพึ่งพาและรวมมือกัน ทําใหมีเครือขาย ขั้นที่

สองคือการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร มีองค์กรที่เขมแข็ง และขั้นที่สามคือการยกระดับองค์กรใน

การเป็นกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและสังคมสูสังคมเป็นสุข และหากสามารถขยายออกไปยัง

ระดับกลางน้ําและปลายน้ําไดก็จะเกิดความยั่งยืนได 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากการทํางานวิจัยตั้งแตปี 2543 ผานขั้นตางๆ จนไดชุดความรูจากงานวิจัยและนวัตกรรม

ตางๆ เชน เครือขายคุณคา การสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติ การขับเคลื่อนกลยุทธ์สูการ

เปลี่ยนแปลง และกรอบการพัฒนาระบบคุณคาและการคาที่เป็นธรรม (Fairtrade)  ซึ่งการทํางานนั้นมี

การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนั้นการทํางานตองมีแบบแผน มีหลักการใชการจัดการความรู เรียนรู 

และตองมีแนวทางการปฏิบัติที่ดี ทั้งนี้นวัตกรรมตัวลาสุดของสถาบันคือ การพัฒนาสหกรณ์ใหเป็น

องค์การธุรกิจฐานสังคม (Social Economy Enterprise: SEE) ซึ่งตองมีการระเบิดจากขางในออกไปขาง

นอก นั่นหมายถึงการที่สมาชิกมีการคิดเอง บนหลักการพึ่งพาและรวมมือกัน ทํางานอยางมีแบบแผน

เป็นมืออาชีพ ซึ่งตองยั่งยืนและมีการทํางานรวมกับภาคีพันธมิตร ภายใตแนวทางการคาที่เป็นธรรม 

และตองไมรับทุนจากภายนอกจนขัดตอการเป็นองค์การอิสระ 

 สําหรับตัวอยางนวัตกรรมที่ไดจากงานวิจัย เชน นวัตกรรมตนแบบของขาวคุณธรรม ซึ่งมี

พอวิจิตร บุญสูง เป็นผูนํากลุม ไดตั้งปณิธานที่ทาทายไววา “ท านา...ต้องได้นา” ซึ่งเกษตรกรไดทาทาย



 

 1-155 

นักวิชาการ และเจาหนาที่รัฐ แตเกษตรกรกวา 90% ทํานาอยากรวย อยากไดขาวผลผลิตสวย และ

อยากสงออก แตกรณีกลุมชาวนาผูผลิตขาวคุณธรรมนัน้ ประกาศไววา “ทํานา...ตองไดนา” 

 

 คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย เชิญ รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ไดยกตัวอยางกระบวนการการ

เรียนรู วิธีการคิดของแตละทานเป็นอยางไรเพื่อจะไดเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

รศ.จุฑาทพิย์ ภัทราวาท: สถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ มก. 

 ยกตัวอยางเพิ่มเติม กรณีพอวิชัย ประกอบทรัพย์ ผูนํากลุมชาวสวนผลไมคุณภาพ จ .

จันทบุรี ไดตั้งโจทย์ทาทายไววา “ท าอย่างไร...เกษตรกรจะรักษาสวนผลไม้เพื่อประกอบอาชีพได้อย่าง

ยั่งยืน?” หรือกลุมชาวนา จังหวัดชัยนาท ที่ไมตองการเงินชวยเหลือ แตตองการความรูที่จะชวยให

ประกอบอาชีพการทํานาไดอยางยั่งยืน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลุมที่เป็นงานทาทาย ดังนั้นจึงขอเชิญ คุณอรุษ 

นวราช เลาถึงตัวแบบกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่เริ่มตนเมื่อ 3 ปีที่ผานมา 

และขณะนีม้ีแบรนด์ “ตลาดสุขใจ” เกิดขึ้นแลว 

 

คุณอรุษ นวราช: โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน 

 เลาถึงจุดเริ่มตนในการไดพบกับ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ประมาณสามปีที่ผานมา 

เนื่องจากในขณะนั้นตนเองมีแนวคิดและสนใจในเรื่องเกษตรอินทรีย์ เพราะตองการผลผลิตที่ดีสงเขาสู

โรงแรมเพื่อใชเป็นจุดขาย แตเล็งเห็นแลววาผลผลิตพืชผักปลอดภัยที่มีอยูนั้นไมเพียงพอตอความ

ตองการ จึงคิดถึงคนในชุมชนวานาจะสามารถชวยปลูกและสงใหกับโรงแรมสวนสามพรานได โดยการ

รวมมือกับมหาวิทยาลัยหรือกระทรวงเกษตรฯ นําความรูมาใหแกเกษตรกร แตครั้งนั้นไดคํานึงวาถานํา

ความรูเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ไปใหเกษตรกรทันที คงไมไดรับความสนใจเพราะที่ผานมาเคยมีโครงการ

เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์หลายโครงการแลว จงึไดคิดสราง “ตลาดสุขใจ” นํารองเพื่อโยงถึงการทําเกษตร

อินทรีย์ ซึ่งเรื่องนี้นาจะเชื่อมโยงถึงการสรางเกษตรกรรุนใหม ที่ตนเองมีความตองการใหสรางเป็น

เกษตรอินทรีย์ดวย  

 สําหรับตลาดสุขใจนัน้ปีนี้เป็นปีที่ 3 ของการเปิดตลาด โดยมีพอคาแมคานําพืชผักปลอดภัย

และพืชผักอินทรีย์มาจําหนายประมาณ 50 กวาราย มีเงินทุนหมุนเวียนจากการเปิดจําหนายเดือนละ 8 

วัน (เปิดเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) ประมาณ 1.5 ลานบาท ซึ่งตัวเลขทั้งหมดนั้นโครงการไดทําการเก็บ

ขอมูลทั้งหมดเพื่อใชรายงานแก สกว. ผูใหทุนสนับสนุน 

 การกาวเขาสูปีที่ 3 ของโครงการนัน้ ไดมีความพยายามยกจะระดับเกษตรกรในตลาดสุขใจ

ใหไดรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมุงสูมาตรฐาน IFOAM ของ EU เพื่อเป็นใบเบิกทางใหเกษตรกรมี

รายไดเพิ่มขึ้น และเป็นการขยายตลาดไดมากขึ้น โดยขณะนี้โรงแรมสวนสามพรานมีหองเรียนธรรมชาติ 
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มีสวนเกษตรอินทรีย์นํารองอยูในพืน้ที่ประมาณ 30 ไร ซึ่งไดรับมาตรฐาน IFOAM เรียบรอยแลว และหา

ผูนํากลุมที่เป็นเกษตรกรมารวมทําเกษตรอินทรีย์ใหประสบความสําเร็จเพื่อเป็นตัวอยางหรือเป็นแรง

บันดาลใจใหแกเพื่อนเกษตรกร ซึ่งวิธีนี้ตองใหความรูแกตัวเกษตรกรและใหเกษตรกรเห็นตลาดไป

ดวยกัน ทั้งนีเ้รือ่งความรูนับเป็นสวนที่สําคัญเพราะความรูจะชวยใหเกษตรกรลดตนทุนการผลิตได เชน 

การรวมกลุมผลิตปุยอินทรีย์ใชแทนการใชสารเคมี  ซึ่งจะโยงไปถึงเรื่องการรวมกลุมดังที่ ดร.สีลาภรณ์ 

บัวสาย กลาวถึงในภาคเชา วาการรวมกลุมทําใหมีพลังและชวยลดตนทุน นอกจากนี้ยังมุงหวังให อ.

สามพราน เป็นอําเภอเกษตรอินทรีย์  ซึ่งสามารถเป็นจุดขายในเรื่องคุณคาอาหารปลอดภัยและยังชวย

เรื่องการทองเที่ยวไดอกีดวย 

 

รศ.จุฑาทพิย์ ภัทราวาท: สถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ มก. 

 กลาวเสริมวา ปัจจัยที่ทําใหกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพรานประสบความสําเร็จ ปัจจัยหนึ่ง

คือ เมื่อมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนของเกษตรกรแลว ไดเกิดการรวมกลุมของคนในชุมชน และประกาศให

มีปณิธานรวมของกลุม คือ “ภาคีทุกคนตองเขาใจและเขาถึงเกษตรอินทรีย์ โดยมีสวนสามพรานเป็นเสา

หลัก ในการใหความรูและปัญญา ไปสูความกินดีอยูดี มีความสุขถวนหนา” และมีอุดมการณ์รวม คือ 

“เชื่อมั่นในเกษตรอินทรีย์ หวงใยผูบริโภค เห็นชอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และเชื่อมั่นในการพึ่งพา

และรวมมือกัน” ซึ่งงานวิจัยโครงการนี้ ทําใหไดตัวแบบธุรกิจที่ผูประกอบการเอกชนที่มีความพรอมหัน

มาชวยชุมชน เกิดเป็นสังคมฐานความรู เกษตรอินทรีย์ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและมารวมมือกัน 

พรอมสรางคานิยมในเรื่องของการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัย และตลาดสุขใจไดพัฒนามาเป็น

กลไกในการสรางทางเลือกที่ผูบริโภคและผูผลติจะไดมาเรียนรูรวมกัน เป็นแหลงเรียนรูที่มชีีวติ 

  

 คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย เปิดเวทีใหผูรวมเสวนาไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 

คุณวินัย เมฆด า: ส านักงานปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

กลาวเรียนเชิญ คุณธนู มแีสงเงนิ ผูตรวจราชการ ส.ป.ก. ซึ่งมีความเขาใจในโครงการเกษตรกร

รุนใหมเป็นอยางด ีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

คุณธนู มีแสงเงนิ: ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. 

 กลาววา จากการรับฟังการเสวนาเห็นวามุงเนนที่เรื่องของสหกรณ์ ซึ่งคือเรื่องของการรวมกลุม

และการสรางกลุมใหเขมแข็ง มีการพูดถึงโครงการการสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหมของ ส .ป.ก. ที่

มุงสรางหลักสูตร แตประเด็นปัญหาคือ เกษตรกรที่เขารวมโครงการนั้นยังไมคอยมีความเขมแข็ง

เทาที่ควร และหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตรที่มีอยูนั้นบางครั้งยังไมเหมาะสมกับกลุมเปูาหมาย ยกตัวอยาง

เชน บางหลักสูตรไมมีการกําหนดอายุ ทําใหเกษตรกรผูเขารวมโครงการบางรายอายุมาก เมื่อผานการ
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อบรมเรียบรอย ส.ป.ก. จัดสรรพื้นที่ให จึงนําไปปลูกขาวโพดแตยังใชมือแกะขาวโพดเหมือนในอดีต ซึ่ง

ไมไดนํานวัตกรรมใหมๆ ที่ไดจากการอบรมมาใชใหเกิดประโยชน์ เป็นตน สิ่งเหลานี้คือเรื่องที่ตองนําไป

พิจารณาหาสาเหตุวาเกิดจากปัญหาอะไร ในสวนของหลักสูตรเกษตรยั่งยืนนัน้ ส.ป.ก. และองค์กรตางๆ 

ยังอยูระหวางการดําเนินงาน เป็นการอบรมใหแกผูที่อยูในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินซึ่ง ส.ป.ก. ตองทํางานหนัก

อยางตอเนื่องและตองพบปัญหาตางๆ อยูเสมอ 

 ในสวนของเรื่องสหกรณ์นั้น จากการไดพูดคุยแลกเปลี่ยนกับ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แลวคิด

วาคงตองพลิกฟื้นกันอีกมาก โดยเฉพาะสหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดนิที่ประสบความลมเหลว เพราะสมาชิก

ไมมีวินัย เมื่อกูเงินแลวมักไมจายคืน หรือสหกรณ์ใดที่มีสินคามาจําหนาย เกษตรกรก็จะซื้อสินคาทุก

อยางที่ม ีแตเมื่อพิจารณาลึกลงไปแลวจะพบวาตัวเลขการซื้อสูง สหกรณ์มีรายไดสูงแตไมมีเงินสดในมือ

เพราะสวนใหญซื้อแบบเป็นหนี้ไมมีเงินสดจายให เหลานี้เป็นตน ซึ่งวิธีการแกไขนั้นไดเสนอวา ใหกรม

สงเสริมสหกรณ์คัดเลือกผูจัดการมือชีพ เพื่อใหมีความเขมแข็ง โดยกําหนดคุณสมบัติบางอยาง เชน 

ตองจบการศึกษาปริญญาตรี และมีความรูเรื่องของสหกรณ์ พรอมใหมีหลักประกันสําหรับผูจัดการ

สหกรณ์ในการที่จะไปทํางานในสหกรณ์ทั่วประเทศ ซึ่งอาจชวยแกปัญหาไดบาง  นอกจากนี้ตองให

ความรูแกกรรมการสหกรณ์ใหมีองค์ความรูมากขึ้น และสําหรับเกษตรกรสมาชิกควรตองจัดระดับหรือ

จัดกลุม ดี/ปานกลาง/ไมดี และจัดใหสหกรณ์มีหนวยติดตามจัดเก็บหนี้จากสมาชิก เพื่อใหสมาชิกเกิด

ความเกรงกลัวในการกูแลวตองใชคืน ซึ่งสิ่งเหลานี้อาจชวยใหสหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดินมีความเขมแข็ง

มากขึ้นและประสบความสําเร็จได  

 

ดร.จันทรวภิา ธนะโสภณ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย 

 กลาววา เคยมีโอกาสไดรวมงานกับทั้ง รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และโครงการเกษตรกรรุนใหม 

จงึเกิดความเชื่อมโยงกัน ทั้งนี้จากที่ คุณธนู มีแสงเงิน กลาวมานั้นทําใหผูรวมเวทีเสวนาไดมองเห็นแลว

วาเหตุใดจึงตองเกิดเวทีนี้ขึ้น เพราะหากทําไปตามระบบแลวปัญหาจะเกิดขึ้น และหากพูดถึงคําวา 

“สหกรณ์” แลวจะพูดกันไมจบ แตหากใชเป็นคําวา “การรวมกลุม” แทนจะสามารถพัฒนาได และเห็น

วาการที่จะพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรนั้นตองเริ่มที่ตัวของเกษตรกรกอน จากนั้นจึง

ไปเชื่อมโยงระหวางคนในชุมชนจนกลายเป็นการรวมกลุมที่เขมแข็งเพื่อเชื่อมไปสูตลาด ตัวอยางกรณี

ตลาดสุขใจในอําเภอสามพราน ที่เริ่มตนจากความตองการรวมกลุมกันผลติเกษตรอินทรีย์ ดังนั้นถามอง

เกษตรกรรุนใหมแลวตองมองเรื่องการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรที่ปลอดภัยกวา และถารวมกลุมกันได

จะมีอํานาจการตอรองทางการตลาดเพิ่มขึ้น แตทั้งนี้ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท จะระมัดระวังโดยจะไมใช

คําวาการรวมกลุมกันคือการมีอํานาจการตอรองทางดานการตลาด ซึ่งหากมีการรวมกลุมกันมากขึ้น

เทาไหรก็จะทําใหมีการออมทรัพย์อันเป็นการเพิ่มทุนที่จะพัฒนาไปสูการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เพราะฉะนั้นปัญหาทั้งหลายที่ คุณธนู มีแสงเงิน พูดมานั้นตองขึ้นอยูที่การพัฒนาขีดความสามารถของ

เกษตรกร ใหเกษตรกรรวมตัวกัน จากนั้นจึงทําการเชื่อมโยงกัน ซึ่งทั้งหมดนี้ไมอยากใหใชคําวา 
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“สหกรณ์” แตตองการใหวิทยากรที่มีประสบการณ์ในดานนี้ไดเชื่อมโยงวา สิ่งที่เริ่มทํามาแลวและกําลัง

จะทํากันตอไปนั้น จะนํางานของ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท มาเป็นตัวสอดรอยเขาใหเกิดการพัฒนาตอไป

ไดอยางไร 

 

คุณประสิทธิ์ พะยอมหอม: นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิช านาญการ ส.ป.ก. จังหวัดเลย  

กลาววา ในฐานะที่เป็นเจาหนาที่ระดับปฏิบัติของจังหวัด แสดงความคิดเห็นวาบุคคลที่มีหนาที่

ขับเคลื่อนเกษตรกรนั้น ไมใชเพียงเจาหนาที่ ส.ป.ก. แตยังมีหนวยงานจากกระทรวงเกษตรฯ หรือ

หนวยงานอื่นๆ จึงทําใหบางครั้งตัวเกษตรกรคนเดียวกัน ตองเป็นทั้งศูนย์เรียนรูของกรมพัฒนาที่ดิน 

ศูนย์เรียนรูของ ส.ป.ก. และศูนย์เรียนรูของกรมสงเสริมการเกษตร แตทั้งนี้เมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผานมา 

กระทรวงเกษตรระดับจังหวัด ไดใหทําแผนงานของแตละองค์กร จัดทําโครงการเพื่อสรางเกษตรกรให

เป็น Smart Farmer ซึ่งในความคิดเห็นสวนตัวแลวคิดวาคําสั่งนั้นไมไดนําหลักคิดที่กลาวกันมานี้ไปใช

จรงิ นั่นคือเรื่องการสรางฐานใหเกษตรคิดเป็น จากบันได 3 ขั้น ดังที่ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กลาวถึง

ขางตน เพราะถาเกษตรกรคิดไมเป็นทําโครงการอะไรไปก็ไมสามารถประสบความสําเร็จได  สวนมาก

มักจะมีคําสั่งใหเกษตรกรปฏิบัติตาม ซึ่งหากผูสั่งเลิกทําแลวเกษตรกรก็จะเลิกทําเชนกัน ดังนั้นถาเป็นไป

ได ควรนํานักวิชาการหรือนักปฏิบัติที่เกี่ยวของกับเกษตรกรมารวมปรับความคิดใหเป็นไปแนวเดียวกัน 

ซึ่งจะทําใหเกษตรกรคิดเป็นและทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของมีเปูาหมายเดียวกันแลวจะเกิดความยั่งยืน และ

มีความเป็นไปไดที่จะประสบความสําเร็จมากขึ้น 

 

คุณประวีณมัย  บ่ายคล้อย กลาวสรุปวา สิ่งที่เวทีนี้พยายามพูดมาตลอดคือเรื่องการ

ขับเคลื่อนหลายหนวยงานเขาดวยกัน ดังนั้นจึงขอถาม คุณสุวิทย์  ภูมิประเสริฐโชค เพิ่มเติมวาการ

ทํางานที่ขับเคลื่อนหลายหนวยงานที่เกี่ยวของ สําหรับหนวยงานในระดับกระทรวงเกษตรฯ เองนั้น 

ปัญหาของการทํางานอยูตรงไหน และควรขับเคลื่อนตอไปอยางไร 

 

คุณสุวิทย์ ภูมิประเสริฐโชค: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.) 

 กลาววา เพื่อใหทุกทานเขาใจเรื่องที่คุยกันในวันนี้ ตองขอใหผูรวมเสวนาทุกทานไดคิดถึง

ตนทุนการทํางานในพื้นที่ของตนเองกอน ซึ่งมีผูพยายามหาเครื่องมือใหทํางานมากมาย แตในวันนี้เราจะ

ถอยกลับมาตั้งหลักใหมั่นคง กลับมาเรียนรูในเชิงหลักคิด หลักปรัชญาการทํางาน ยกตัวอยางการ

เรียนรูจากงานวิจัยของสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ ที่นําโดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ซึ่งเป็นหลักที่

สามารถนําไปใชในการทํางานไดทันที เพราะมีการทํางานวิจัยมาอยางยาวนานตั้งแตปี 2543 จนถึง

ปัจจุบัน มีตนแบบที่ดีซึ่งพิสูจน์ไดจากการดําเนินงานมาอยางยาวนานเป็นตัวพิสูจน์ถึงความแนนอน 

จากนั้นใหผูรวมเวทีไดจําลองสถานการณ์วา เมื่อกลับไปแลวจะทําอะไรตอ ซึ่งจะชวยใหเกิดคําถามใน

เวทีและจะเขาใจกันไดงายขึ้น  
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สวนกรณีที่กระทรวงเกษตรฯ ลงไปทํางานกับเกษตรกรที่มปีระสิทธิภาพทําให เจาหนาที่ ส.ป.ก. 

เองก็ตองพบกับปัญหาการแยงตัวเกษตรกรที่ดีมารวมงานดวยนั้น ถามองในมุมกลับวาหากสามารถ

เปลี่ยนเกษตรกรนั้นใหเขาใจในหลักปฏิบัติ แนะนําใหใชกระบวนการรวมกลุมดวยเรื่องคุณคา แทนการ

รวมกลุมดวยเรื่องทรัพยากรเป็นตัวตั้งเหมือนในอดีตที่ผานมา ซึ่งตองทําใหเกษตรกรตระหนักเห็น

คุณคาวาการรวมกลุมจะพาไปสูเปูาหมายได ดังนั้นจึงขอใหทุกทานตรวจสอบตนทุนความรูของตัวเอง 

และแนะนําใหเลือกทํางานกับกลุมเกษตรกรที่มีแนวโนมที่ดีมารวมงาน โดยไมจําเป็นตองแยงตัว

เกษตรกรที่โดดเดนกับหนวยงานอื่น 

 

คุณแก่นค าหล้า พิลาน้อย (ตุ๊หร่าง): เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม 

 กลาวแลกเปลี่ยนในประเด็นที่วา การจะใหชาวบานทําอะไรก็ตาม หากไมไดเกิดมาจากใจ

ของตัวชาวบานเองที่อยากจะทําแลว เอาอะไรไปใหก็จะกลายเป็นอนุเสาวรีย์ไปในที่สุดคือมันสูญเปลา 

ถึงแมจะนํางบประมาณลงไปให ชาวบานก็จะรวมกลุมเพื่อจะเอางบประมาณไปแบงกัน ซึ่งไมไดทําเพื่อ

การสรางความเขมแข็งของกลุม สุดทายก็หายไปไมไดประโยชน์อะไรขึ้นมา ดังนั้นถึงแมวาหนวยงาน

ตางๆ จะทําการพัฒนาเกษตรกรอยางไร หากไมเริ่มจากการพัฒนาแนวความคิดใหมีสํานึก มีความ

ตระหนักในการพัฒนาตนเองและพัฒนาไปสูความมั่นคงอยางแทจริงแลว ตอใหนําอะไรไปใหมากแค

ไหนก็จะเหมอืนเป็นการตําน้ําพริกละลายแมน้ําเทานั้น 

 

 คุณประวีณมัย  บ่ายคล้อย เชิญ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กลาวถึงกระบวนการดําเนินงาน

โครงการ 

 

รศ.จุฑาทพิย์  ภัทรวาท: สถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ มก. 

 กลาววา ในสวนของงานสหกรณ์นั้นตองเริ่มจากตัวประชาชน ซึ่งจะใชชื่ออะไรก็แลวแต 

ปัญหาคอืถาประชาชนไมมทีุนความรูแลวจะไปไมรอด งานสหกรณ์ของไทยนั้นมักขึ้นอยูกับนโยบายรัฐที่

จะเขาไปชวยทําใหกลุมสหกรณ์เขมแข็ง แตทั้งนี ้“การไปบอกใหท้ า จะไปไม่รอด” การจูงใหกลุมสหกรณ์

เดินตาม ไมมีทางที่จะประสบความสําเร็จได ตองคิดใหมทําใหม โดยตองไปรวมเรียนรู และเริ่มตนจาก

การถามวา “อะไรที่ยังขาด?” เชน ขาดความรูก็ตองใหความรู เชนกรณีกลุมขาวคุณธรรมที่ไดเรียนรู

รวมกัน ตองหาตนทุนที่โดดเดนของกลุม สําหรับกลุมนี้พวกเขาบอกวาตัวเองเป็นชาวนาอรหันต์ จึงเกิด

การรวมกันสรางแบรนด์ “ขาวคุณธรรม” ขึ้นโดยใหเรียนรูดวยตัวเกษตรกรเอง เริ่มจากการรวมกันวาง

แผนการผลิต การตลาด รวมกันคํานวณพืน้ที่ของสมาชิก ไดผลผลิตเทาไหร ซึ่งทั้งหมดนี้ไดมีการเรียนรู

ระหวางนักวิชาการกับกลุมเกษตรกร รวมกันหาตลาด เกิดภาคีพันธมิตร เป็นกระบวนการพัฒนาแผน

ธุรกิจ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนที่นักวิชาการเขาไปชวยตามความตองการของเกษตรกรเป็นหลัก จากนั้นจึง
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เชญิ คุณอดุลย์ โคลนพันธุ์ ซึ่งเป็นฝุายการตลาดของแบรนด์ขาวคุณธรรมไดเลารายละเอียดการทํางาน 

และราคาขาวที่ไดรับในปัจจุบัน 

 

คุณอดุลย์  โคลนพันธุ์: เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม 

 กลาววา ปัจจุบันชาวนาเครือขายขาวคุณธรรมขายขาวเปลือกไดราคาเกวียนละ 30,000 

บาท โดยทางกลุมจะรับซื้อจากสมาชิกในราคาที่สูงกวารัฐบาลจํานําเพราะเป็นราคาที่ชาวนารับซื้อ

กันเองพวกเราเป็นคนกําหนดราคาใหกันเอง ซึ่งจะแตกตางจากในอดีตที่ชาวนาตองใหโรงสีเป็นผูกําหนด

ราคา แลวยังตองไปซื้อแกลบจากโรงสีมาทําปุยเป็นวัฏจักรอยูอยางนั้น ในที่สุดจึงไดกลับมารวมกันคิด

วาชาวนาควรเป็นผูกําหนดราคาขาวไดเอง และจากการไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ รศ.จุฑาทิพย์ ภัท

ราวาท ซึ่งในชวง 3-4 ปีแรกพบขอสรุปวาขาวที่ชาวนาปลูกมานั้นไมตรงตามความตองการของผูบริโภค 

และเมื่อผลผลิตที่ไดลนตลาดก็สงผลใหราคาขาวตกต่ํา และไดเรียนรูวากลุมผูบริโภคหรือตลาดนั้นแบง

ออกไดเป็น 3 กลุม คือ 1) ตลาดบน เป็นกลุมผูบริโภคที่ไมเกี่ยงราคา ขอเพียงสินคามีคุณภาพและ

เชื่อถือไดไมหลอกลวง 2) ตลาดกลาง เป็นกลุมผูบริโภคที่คํานึงถึงราคาที่ไมสูงมากและสินคามีคุณภาพ 

และ 3) กลุมผูบริโภคที่ตองการสนิคาราคาถูก เม็ดขาวขาวสวยไมหักเทานั้น  

จนในที่สุดกลุมชาวนาคุณธรรมจงึไดขอสรุปวาจะขายขาวใหใคร เพราะเกิดความเขาใจในตลาด

แตละกลุม แลวจึงมีความคิดวาชาวนาควรตองสํารวจความตองการของผูบริโภคลวงหนากอนจึงจะทํา

การผลิต นอกจากนั้นยังคิดถึงวาพวกเราทําขาวขัดสีแขงกับโรงสีไมไหว จึงคิดหาตลาดใหมโดยได

ความคิดจาก คุณแกนคําหลา พิลานอย (ตุ฿หราง) ซึ่งเป็นคนที่ชอบเก็บเมล็ดพันธุ์ขาว พันธุ์พื้นเมืองตางๆ 

ทําใหมีแนวคิดผลิตขาวพันธุ์พื้นเมืองออกสูตลาด เพราะมีผูบริโภคบางกลุมกินขาวเพื่อเกื้อกูลและเพื่อ

อนุรักษ์โลกอยูแลว พวกเราชาวนาคุณธรรมจะเนนเรื่อง “ขายความเขาใจใหผูบริโภค” วากลุมชาวนา

คุณธรรม กําลังทําอะไรและขาวที่กลุมนี้ผลิตมคีุณคาอยางไร  

ปัจจุบันขาวคุณธรรมมีตลาดขายลวงหนา เชน บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์แกนิค ฟฺูด จํากัด จะ

สั่งขาวลวงหนากับกลุมฯ ซึ่งฝุายการตลาดจะถามความตองการลวงหนาวาปีตอไปตองการขาวพันธุ์

อะไร จํานวนเทาไหร โดยบริษัทตองโอนเงนิมัดจํากอนลวงหนา 50% เพื่อสรางความมั่นใจใหผูผลิตดวย 

นอกจากนี้ยังไดรับความรวมมือกับบริษัท ทีวีบูรพา จํากัด ชวยโฆษณาใหฟรีดวย เหลานี้เป็นตน จน

ขณะนีผู้ที่ตองการสั่งขาวจากกลุมชาวนาคุณธรรมตองสั่งลวงหนาเป็นปี 

ตอนนี้กลุมเครือขายชาวนามีพื้นที่รวมประมาณ 3,000 ไร สามารถกําหนดไดวาจะแบงพื้นที่

เทาไหร ในการผลิตขาวพันธุ์อะไร เพื่อสงใหแกลูกคาที่สั่งซื้อไวลวงหนา ซึ่งทั้งหมดนี้ทําใหพวกเรา

สามารถกําหนดใหราคาแกชาวนาผูผลิตไดเอง และยิ่งกวานั้นพวกเรามีกระบวนการจัดการระบบนิ เวศ

เกษตรเป็นวัฏจักร เชน ขาวหักก็นําไปเลี้ยงไก เมื่อไกออกไขก็นํามาบริโภคในครัวเรือน สวนไขที่เหลือ

สามารถนําไปขายได ขี้ไกนําไปทําเป็นปุยใสพืชผักตางๆ ไดผลผลิตงอกงามนําไปบริโภคและจําหนายได 

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นตัวอยางที่พวกเรากลุมชาวนาคุณธรรม ตองพึ่งตัวเอง คิดหาวิธีการแกปัญหาดวยตัวเอง 
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ไมตองการเป็นภาระใหแกผูอื่น กินเพื่อรักษ์โลก และไมเขาสูระบบทุน ทั้งหมดนี้คือแนวคิดของกลุม

ชาวนาคุณธรรม 

  

 คุณประวีณมัย  บ่ายคล้อย กลาวสรุปวา โจทย์ของพวกเราคือ ทําอยางไรใหเกษตรกร

คิดแบบกลุมชาวนาคุณธรรมไดเพิ่มขึ้น คือรูจักมองตลาด มีการวางแผนกระบวนการ จึงขอเชิญ คุณ

วินัย เมฆดํา ชวยตอบคําถามที่วา ดวยหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุนใหม หรือกลไกของ ส .ป.ก. ที่

กระจายอยูตามจังหวัดตางๆ จะสามารถตอบโจทย์นี้ไดมากนอยแคไหน และในอนาคตตองการใหเป็น

อยางไร 

 

คุณวินัย เมฆด า: ส านักงานปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

เลากรณีตัวอยางหนึ่งของชาวนาจังหวัดชัยนาทที่ตองการทําปุยหมัก และมีชาวนาอีกคนหนึ่งได

โตแยงมาวาจะทําปุยหมักตองสรางโรงสีกอน เพราะตองใชแกลบในการทําปุยหมัก ซึ่งกรณีนี้คือ

ตัวอยางที่ชี้ใหเห็นวา การจะนําตัวแบบ หรือตนแบบอะไรไปใหแกเกษตรกรแตละพื้นที่นั้น ควรตองดู

บริบท วัตถุดิบ และปัจจัยที่เกื้อหนุนกันดวย หรือจากกรณีการสรางมุงเพื่อปลูกพืชผัก ที่มีตนแบบปลูก

สรางดวยไมไผแลวจะมีราคาถูกนั้น ก็ตองดูวาเหมาะสมกับแตละพื้นที่มากนอยแคไหน เพราะบางพื้นที่

ไมมีวัตถุดิบไมไผ ทําใหตองสั่งซื้อจากจังหวัดอื่นตองเสียคาขนสงเพิ่มขึ้น ทําใหมุงที่ไดนั้นไมตรงตาม

ตนแบบที่บอกไววาใชไมไผเพื่อชวยใหประหยัด เพราะตนแบบที่ใชไมไผมาสรางนั้นมีวัตถุดิบในพื้นที่อยู

แลว เป็นตน  

ดังนั้นจากกรณีตัวอยางที่ยกมาเลานี้ ทําใหไดขอสรุปวา ควรตองใหความสําคัญในการสื่อสาร 

และสรางความตระหนักใหรูถึงตนทุนทั้งหมดที่มี มากกวาตนแบบที่จะนําไปถายทอดให เพราะชุด

ความรูเป็นเพียงแคตนแบบและแตละพื้นที่ก็มีบริบทที่แตกตางกันไป การทําโครงการนี้ถือเป็นโอกาส

ของ ส.ป.ก. จังหวัด ซึ่งในการทํางานจริงๆ ไมใชเรื่องงายแตจะตองใชเวลาและยังมีองค์ประกอบอื่นๆ 

อีกมากในการทํางาน  

ในสวนของโครงการเกษตรกรรุนใหมที่กลาวถึงขางตน เห็นวาเป็นโอกาสของ ส.ป.ก. จังหวัด 

เพราะมีตนทุนอยูแลวในเรื่องของการพัฒนาคนและมีกลุมเปูาหมายที่คอนขางชัดเจน รูปแบบการ

ทํางานไมวาจะเป็นงานวิจัยตางๆ ที่ทาง สกว. สนับสนุนใหทําก็ไดพัฒนากันอยูแลว เพราะฉะนั้นถาจะมี

กลุมเปูาหมายที่ชัดเจนและ มกีระบวนการทํางานที่เชื่อมโยงให ส.ป.ก. จังหวัดจะทํางานงายมาก เพราะ 

ส.ป.ก. จังหวัดสามารถคิดโครงการ วิเคราะห์และจัดทําแผนเองได ฉะนั้นเมื่ อไดเชื่อมโยงกับความ

รวมมือสวนนีแ้ลวจะเห็นวาเป็นโอกาสที่ด ีทั้งนี้ยังเห็นวาเจาหนาที่ ส.ป.ก. มีความสามารถมาก จึงมั่นใจ

วาจะนําไปพัฒนาตอได ซึ่งถาเปิดโอกาสใหจงึไมนาเกินความสามารถของเจาหนาที่ ส.ป.ก. และอีกสวน

หนึ่งคือภายใตโครงการนี้ หลายพื้นที่เริ่มมองเห็นขบวนการที่จะถายทอดลงไปถึงชุมชนคอนขางชัดเจน 

นอกจากนีย้ังมีความรวมมอืจาก สวก. ซึ่งเป็นหนวยงานที่ทํางานอยูในระดับชุมชนอยูแลว ทําใหมองเห็น
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โอกาสตางๆ ในการพัฒนาโครงการมากยิ่งขึ้น ถาทุกฝุายมีจุดมุงหมายเดียวกันและใชการบูรณาการ

รวมถึงความรวมมือ คิดวานาจะทําใหโครงการนี้ประสบผลสําเร็จไดอยางสวยงาม 

 

 คุณประวีณมัย  บ่ายคล้อย ขอเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากเจาหนาที่ ส.ป.ก. ผูทํางาน

ในพืน้ที่ 

 

คุณกฤษณะ  สีปาละ: นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิช านาญการ ส.ป.ก. จังหวัดแพร ่

ใหขอมูลเพิ่มเติมวา ส.ป.ก. นั้นมี Smart Farmers อยูสวนหนึ่งแลวแตอาจจะไมครอบคลุม ซึ่งมี

ทั้งคนที่มีหลักคิด มีเทคนิคเฉพาะดาน หรือมีศูนย์ตนแบบ หรือแมแตเรื่องของการรวมกลุม ที่ชาวบาน

รวมมือกันเป็นกลุมธรรมชาติที่คอนขางจะประสบความสําเร็จ ซึ่งเหลานี้มีอยูแลวในหลายพื้นที่ แตใน

การขับเคลื่อนนั้นตองอยามองวาเป็นแคกิจกรรมของโครงการเกษตรกรรุนใหม แตใหมองวาเป็นเรื่อง

ของการพัฒนาเกษตรกรภายใตงานของสํานักพัฒนาและถายทอดฯ ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลายมากแต

จะเชื่อมโยงและรอยเรียงอยางไรนั้น ในสวนของ ส.ป.ก. ตองจัดการตัวเองทั้งในสวนกลางและ ส.ป.ก. 

จังหวัด และ ส.ป.ก. ควรนําความสําเร็จหรอืตนแบบจากทั้ง สกว. และ มก. ไปขับเคลื่อนในพื้นที่ของ ส.

ป.ก. ตอไป ซึ่งคิดวาเป็นแนวทางที่ดี เพียงแตไมควรแยกสวนตองไปทั้งองค์รวม แลว ส.ป.ก. จะพัฒนา

ไดอยางแทจริง 

 

คุณลลิตา พาณชิกรกุล: นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิช านาญการ ส.ป.ก. จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

 กลาววา ไดรับผดิชอบภายใตโครงการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม เป็น 1 ใน 15 จังหวัดนํารอง และ

ดูแลโครงการเกษตรขาวไปพรอมกันดวย ทั้งนี้ความเห็นดวยกับตัวแทนชาวนากลุมขาวคุณธรรม จ .

ยโสธร ที่กลาวถึงเรื่องเมล็ดพันธุ์ขาว เพราะชาวนาในจังหวัดอยุธยาก็เป็นกลุมผลิตเมล็ดพันธุ์ขาวเชนกัน 

เพียงแตเป็นเมล็ดพันธุ์ขาวนาปรังและไมไดนําไปเพื่อบริโภค ซึ่งขอแลกเปลี่ยนในเรื่องกระบวนการที่

เจาหนาที่และเกษตรกรไดดําเนินการรวมกัน  

 ทั้งนี้จากการดูแลทั้ง 2 โครงการในพื้นที่เดียวกันทําใหตัวเจาหนาที่นั้นสามารถทํางานไดอยาง

เขมขน เป็นเหมือนพี่เลี้ยงและเพื่อน ไดรวมคิดรวมทํารวมบริหารจัดการ แกไขปัญหาตางๆ รวมกัน ซึ่ง 

ส.ป.ก. เป็นเจาภาพหลักในเรื่องพื้นที่และกระบวนการดําเนินงาน โดยสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงาน

ตางๆ ได ทั้งหนวยงานภายในกระทรวงเกษตรฯ หรือหนวยงานภายนอก และภาคเอกชน ที่จะสามารถ

ดึงเขารวมแกไขปัญหาใหแกเกษตรกรได  

 จากการทํางานจะพบวาเกษตรกรหลายรายยังไมสามารถคิดแบบครบวงจรได ซึ่งถาเจาหนาที่

สามารถชวยในสวนนี้ไดทั้งกระบวนการคิด การวางแผน ก็จะชวยใหโครงการขับเคลื่อนไปไดอยาง

ตอเนื่อง สวนในเรื่องการขายของกลุมนั้น จะเนนเรื่องคุณภาพมาตรฐานเชนกัน โดยมีการทํามาตรฐาน 
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GAP เพื่อใหไดรับการรับรองจากกรมการขาว และเนนเรื่องการบริหารจัดการ ตั้งแตกระบวนการผลิตที่

มีการวางแผนรวมกัน ทําเวทีชุมชนเพื่อรวมกันวางแผนวาฤดูกาลตอๆ ไป ชาวนาจะปลูกอะไร เพราะ

เรื่องการตลาดเป็นเรื่องสําคัญ เชนเดียวกับที่ชาวนาคุณธรรมกลาวถึงขางตน ทั้งนี้จะมีการควบคุม

คุณภาพในแปลง โดยไดรับความรวมมือจากกรมการขาว ทั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ขาว หรือศูนย์วิจัยขาว ซึ่ง

จะมีกระจายอยูทั่วประเทศเป็นพี่เลี้ยง ใหความรูทางวิชาการ ใหคําแนะนําตางๆ ได และในสวนธุรกิจ

ตอเนื่องจากสวนนี้ยังมีอีกหลายแบบ เชน การเพาะกลา การรับจางปักดํา เป็นตน ซึ่งการทํานาในภาค

กลางจะเป็นธุรกิจที่แตกตางจากภาคอีสาน โดยตองใชเทคโนโลยีเขามาชวยคอนขางมาก ทุกอยางเป็น

กระบวนการที่เจาหนาที่ไดเรียนรูและทําไปพรอมกับเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรจะมีความรูหรือเทคนิค

บางอยางแตยังไมสามารถผลิตใหมีคุณภาพไดมากพอ สวนเจาหนาที่หรือนักวิชาการจะเขาไปชวย

พัฒนาในสวนที่เกษตรกรขาด โดยทําตัวเป็นเหมอืนเครือญาติซึ่งเกษตรกรจะเขาถึงไดงายกวา 

 สุดทายขอประชาสัมพันธ์เรื่องเมล็ดพันธุ์ขาวคุณภาพดีจากจังหวัดอยุธยา หากผูใดสนใจ

สามารถติดตอผานเจาหนาที่ ส.ป.ก. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือกลุมผลิตเมล็ดพันธุ์ขาวคุณภาพดี 

ต.สิงหนาท จ.พระนครศรีอยุธยา ไดโดยตรง 

 

จ.ส.อ.กวิละ ปัตถา: นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิช านาญการ ส.ป.ก. จังหวัดพะเยา 

 เลาถึงการทํามุงเพื่อการเกษตรในจังหวัดพะเยาที่ประสบความสําเร็จ โดย จ.พะเยา มีเกษตรกร

ประมาณสี่หม่ืนคน ซึ่งเห็นวาหากนํามุงไปใหเกษตรกรอาจไมประสบผลสําเร็จ จึงนํามุงไปใหโรงเรียนใน

พื้นที่ โดยมีแตมุงไมมีอุปกรณ์อื่นๆ ให จึงประสานงานไปของบประมาณแบงให 2 โรงเรียน เพื่อซื้อ

เครื่องสูบน้ํา ใหปลูกผักกางมุง โดยกอนที่จะใหทางโรงเรียนปลูกผักนั้นไดทําการติดตอโรงพยาบาลไว

เพื่อหาตลาดผักกางมุง ซึ่งโรงพยาบาลไดสั่งผักกางมุงที่ตองการ โดยถาเป็นผักปลอดสารพิษจะใหราคา

สูงกวาผักในทองตลาดที่ไมไดปลูกแบบกางมุงดวย  

 

คุณสุวิทย์  ภูมิประเสริฐโชค: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.) 

กลาววา ไมอยากใหทุกคนติดหลมกับคําวา “เกษตรกรรุนใหม” แตอยากใหมองเป็นเรื่องที่เปิด

กวางมากกวาวาสามารถทํากับงานที่ทําอยูในพื้นที่ได และใหตรวจดูวาแตละคนมีตนทุนอะไรที่จะใชใน

การขับเคลื่อน โดยขอถอดบทเรียน กรณีเรื่องการปลูกผักกางมุง ที่มีนโยบายออกมาใหมีมุง 100 หลัง

ทั่วประเทศนั้นเป็นเรื่องของการรวมกลุม เป็นกุศโลบายใหเกษตรกรมารวมกันทําการผลิตในบริเวณ

พื้นที่เดียวกัน ซึ่งถารวมกลุมกันไมไดก็จะขับเคลื่อนไมได เพราะฉะนั้นคนที่จะมาทํางานรวมกันในมุ ง

จะตองเห็นคุณคาในการทํางาน เห็นคุณคาในตลาดรวมกัน มีเปูาหมายเดียวกันและเพิ่มความเขมแข็ง

ใหกับกลุม เชน ควรใสปุยเทาไหร ปักเมื่อไหร เป็นตน กระบวนการทั้งหมดนี้ตองรวมกันคิด รวมกัน

แบงปัน เหลานี้การรวมกลุมจึงจะเดินไปได สวนกรณีการผลิตเมล็ดพันธุ์  ชาวบานเป็นคนจัดการกันเอง



 

 1-164 

ทั้งสิ้น และเจาหนาที่เป็นผูอํานวยความสะดวกเทานั้น ดังนั้นทั้ง 2 กรณีที่กลาวถึงนั้นเป็นการทําใหเกิด

กระบวนการรวมกลุม โดยใชพชืชนิดตางๆ เป็นตัวนํา 

 

รศ.จุฑาทพิย์ ภัทราวาท: สถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ มก. 

 ประเด็นการใชที่ดินใหเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นเรื่องที่นาสนใจมาก ซึ่งถานักวิชาการไม

คํานึงถึงแตตัวชี้วัด จะสามารถสําเร็จได และถาใชเปูาหมายรวมที่เกษตรกรประกอบอาชีพอยางมี

ความสุขแลวจะประสบความสําเร็จ ควรคิดใหมทําใหม เจาหนาที่ ส .ป.ก. ควรมองใหมวาถาสงเสริม

การผลิตให Best from farm แลวจะหาตลาดใหเกษตรกรเหลานั้นอยางไรที่จะยั่งยืน ซึ่งนักวิชาการจะมี

สวนชวยในสวนนี้คือ ตลาดที่ยั่งยืนของเกษตรกรในแตละพื้นที่ที่เขาไปสงเสริมนั้นอยูที่ใด ซึ่งจะเป็นชุด

ความรูที่เรียกวา Cooperative Strategy หรือกลยุทธ์ความรวมมือซึ่งในประเทศไทยยังไมคอยมี โดยสิ่ง

สําคัญที่สุดคือ “ท าอย่างไรให้เกษตรกรมีอาชีพและมีชวีิตที่มีความสุข?” 

 สําหรับโครงการความรวมมือทางวิชาการในวันนี้นั้น (Four Challengers for One) ควรทํา

เป็น Project base learning โดยเขาไปในพื้นที่ซึ่งมีเจาหนาที่ ส.ป.ก. ตองการทํา แลวจึงระบุเปูาหมาย

รวมตัวชี้วัดวาตองการทําอะไรกับใคร แลวสถาบันฯ จะเขาไปเมื่อมีเกษตรกรสนใจอยากเรียนรู โดยนํา

ชุดความรูเขาไปถายโอนใหที่เรยีกวาการทําแผนกลยุทธ์ ซึ่งนักวิชาการตองมองภาพกวางอยางเป็นองค์

รวมวา ท าอย่างไรให้เกษตรกรใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และมี

ความสุขในการประกอบอาชีพ ดังนั้นชุดความรูที่สถาบันฯ มีอยูนั้นจะเป็นทุนสวนหนึ่ง แตทุนทาง

ปัญญาตองพึ่งพาจากเจาหนาที่ ส.ป.ก. โดยขอใหเจาหนาที่เสนอโครงการมาแลวสถาบันวิชาการดาน

สหกรณ์ มก. จะเขาไปชวยหนุนเสริม จงึขอฝากประเด็นทั้งหมดไวในเวทีเสวนาในวันนี้ 

 กระบวนการสรางแบรนด์ของสถาบันฯ นั้นเป็นกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ตั้งแตการ

รวมตัวกันผลิต สรางเงื่อนไขการผลิตใหแตกตาง แลวจึงเชื่อมตอภาคีที่เห็นดวยและมีใจกับงานของกลุม 

ซึ่งกระบวนการเหลานี้ตองเริ่มจาก Smart Officers ที่ตองมองภาพกวาง บริหารแบบองค์รวม มุง

เปูาหมายวาทายที่สุดแลวตองใชที่ดินใหเกิดประโยชน์สูงสุด ใหเกษตรกรมีชีวติความเป็นอยูที่ดี 

 

คุณเกรียงศักดิ์  กิ่งสังวาล: นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิช านาญการพเิศษ ส.ป.ก. จังหวัดอุดรธานี 

 ตั้งขอสังเกตวาโครงการใดที่ภาครัฐหรือราชการวางแผนขึ้นมักจะลมเหลว แตโครงการที่

เกิดจากความตองการของชาวบานจะประสบความสําเร็จสูง และจากประสบการณ์สวนตัวที่ผานมา ถา

ชาวบานไมเชื่อคําแนะนําของเจาหนาที่รัฐก็มักจะประสบความสําเร็จดวย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเจาหนาที่

รัฐมักทําตัวเป็นผูรูดี นําขอมูลหรือสิ่งตางๆ ไปยัดเยียดใหชาวบาน ทําใหสวนใหญแลวโครงการจะ

ลมเหลว นอกจากนี้หนวยงานตางๆ ก็ทํางานแบบตางคนตางทํา มุงแตทํางานใหเสร็จแตไมประสบ

ความสําเร็จ 
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คุณทนิกร เพียภูเขียว: นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิช านาณการ ส.ป.ก. จังหวัดชัยภูมิ 

 กลาววาจากที่ไดฟัง รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เลาใหฟังนั้น มีความคิดวาถานํางานวิจัยบน

หิ้งที่เปูนประโยชน์ลงมาใช เชน เรื่องการสรางกลุม หรือ Value Chain แลวใหสถาบันการศึกษามาชวย

ถายทอดใหแกทั้งเจาหนาที่และเกษตรกรรวมกัน เพื่อปูองกันการตกหลนขององค์ความรู โดยให

เจาหนาที่ ส.ป.ก. จังหวัด ทําหนาที่คัดเลือกเกษตรกรที่เขารวม จากกลุม 10% ของ Key Farmers 

พรอมกับดูวาเกษตรกรเหลานั้นมีทุนทางสังคมอะไรบาง ซึ่งจะเป็นการทํางานแบบมีสวนรวมของ

เกษตรกรตั้งแตการวางแผน ดําเนินการคดิ และรับประโยชน์ดวย 

 

คุณสุวิทย์  ภูมิประเสริฐโชค: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.) 

เห็นดวยกับ ส.ป.ก. จังหวัดทุกทาน ที่ใหขอสรุปนาสนใจ แนะนําแนวทางการปฏิบัติการถายโอน

ความรูฯ ของเจาหนาที่ ส.ป.ก. ไดแก 1) ใชเกษตรกรเป็นตัวตั้ง แลวใหคิดวาจะยกระดับอยางไรโดยใช

กระบวนการจากเวทีเสวนานี้ และ 2) การบูรณาการภายในจังหวัด ซึ่งงานนี้เป็นงานของกระทรวงฯ จึง

คิดวาเจาหนาที่สามารถบูรณาการภายในจังหวัดไดทันที โดยคัดเลือกพื้นที่ที่มีความหวังวาจะเริ่มตน

ทํางานได 70-80% เพื่อใหเกิดกําลังใจในการทํางานวาพอจะทําได แลวจึงคอยๆ ขยายพื้นที่ออกไปใน

อนาคต  

 

รศ.จุฑาทพิย์ ภัทราวาท: สถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ มก. 

  จากการกลาวรายงานของ ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก ผูชวยอธิการบดีฝุายบริการวิชาการ มก. 

ในชวงเชา ไดกลาวไววากรอบขอตกลงความรวมมือในครั้งนี้ประกอบดวยภารกิจหลัก 4 ภารกิจ โดย

วัตถุประสงค์ขอ 2 นั้นจะมีโครงการพัฒนาตัวแบบธุรกิจชุมชน ซึ่งตัวแบบธุรกิจชุมชนสามารถ

ดําเนินการไดทันที จึงเป็นเหตุผลวาทําไม สกว. และ สวก. จึงตองเขารวมในโครงการความรวมมือนี ้

เพราะนี่คือ Project base ที่ตนเองสามารถเขียนไดทันที เพราะมีความฝันวาสหกรณ์จะไมใชสหกรณ์ที่

จดทะเบียนเพียงอยางเดียว แตจะมีสหกรณ์ภาคประชาชน นั่นคือวิสาหกิจชุมชน หรือกลุมออมทรัพย์ 

หรอือะไรก็ตามที่จะชวยตอยอดไปเป็นตัวแบบธุรกิจฐานสังคม ซึ่งจะเป็นธุรกิจทางเลือกอันตรงกับแผนฯ 

ฉบับที่ 11 ทั้งนีจ้ากภาพแผนที่ยุทธศาสตรก์ารขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคมสูการบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนา

ภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อสงงานให สกว. ในเดือนกันยายนที่ผานมา โดย Platform 

นี้เป็นแผนที่ยุทธศาสตร์โดยมีเปูาหมายจากแผนฯ ฉบับที่ 11 คือ สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข มี

ความเสมอภาค เป็นธรรม มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงเห็นวางานนี้ไมใชแคงานกระทรวง

แตเป็นงานของประเทศ 

โดยแทงแรก (ซายสุด) เป็นงานที่ คุณแกนคําหลา พิลานอย หรือคุณอดุลย์ โคลนพันธุ์ กําลังทํา

อยู นั่นคือการเกษตรยั่งยืน มีความมั่นคงทางอาหาร โดยสงเสริมใหเกษตรกรมีภูมิคุมกัน สราง
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ความสามารถของกลุม ใหทําการเกษตรอยางมีแบบเผน เกษตรกรมีความเป็นอยูที่ดี แทงที่ 2 จะชวน

ผูประกอบการมารวมมุงสูระบบการคาที่เป็นธรรม สรางสรรค์สินคาไทยสูสากล แทงที่ 3 เป็นโครงสราง

ระบบสนับสนุนการพัฒนาโดยจะทําหลักสูตรมืออาชีพ โดยขณะนี้อยูระหวางทดสอบหลักสูตรที่สรางขึ้น

แลวคือหลักสูตรชาวนามอือาชีพ สวนแทงที่ 4 เป็นเรื่องของการสรางเครือขายผูบริโภค สรางคนในสังคม

ใหใสใจในสุขภาวะ สังคมคุณภาพ และมีคุณธรรม ผูบริโภคชวยอุดหนุนสินคาไทยกําไรเป็นของชาติ 
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คุณสุวิทย์  ภูมิประเสริฐโชค:  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.) 

กลาวสรุปสุดทายสูแนวทางปฏิบัติการถายโอนความรูฯ โดยแนวทางคือ 1) ใหเจาหนาที่ได

กลับไปตรวจสอบตนทุนพื้นที่การทํางาน 2) เสนอโครงการระหวางเจาหนาที่กับเกษตรกรวาจะทําอะไร 

และ 3) สุดทายจะไดจัดเวทีเสวนาขึ้นอกีครั้งเพื่อติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานตอไป 
 

 คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย กลาวสรุปเวที ขอบคุณวิทยากร และผูรวมเวทีเสวนาทุกทาน 
  

 คุณสายสุดา ศรีอุไร กลาวเชิญ รศ.มยุรี จัยวัฒน์ ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) มอบของที่ระลึกใหแกวิทยากรทั้ง 3 ทาน และเชิญผูรวมเสวนาทุกทานถายรูป

เป็นที่ระลึกรวมกัน 
 

ปิดเวทเีสวนา เวลา 16.00 น. 

รูป: แผนทียุ่ทธศาสตร์การขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคมสู่การบรรลวุิสัยทัศน์การพฒันาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ 11 
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รายงานการประชุมคณะท างานศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ คร้ังที่ 2/2556 

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 – 14.15 น. 

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

 1.  รศ.จุฑาทิพย์   ภัทราวาท  ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

 2.  น.ส.สายสุดา ศรอีุไร   รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์  

 3.  น.ส.ผุสดี กลิ่นเกษร  เจาหนาที่ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ 

 4.  นายพรพงษ์ แสงนาค  เจาหนาที่ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ 

 

เริ่มประชุม เวลา  13.30 น. 

 

 ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ (รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท) เป็นประธานในที่

ประชุม กลาวเปิดการประชุมและใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

  

วาระที่ 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

     ไมมี 

 

วาระที่ 2   เรื่องเพื่อพิจารณา 

    2.1  การจัดท าวารสารฅนสหกรณ์ ฉบับที่ 19 (เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2556) 

           คุณผุสดี กลิ่นเกษร ผูรับผิดชอบการจัดทําวารสาร ฉบับที่ 19 รวบรวมบทความ

นําเสนอบรรณาธิการ พรอมรายงานความคบืหนาการการดําเนินงาน ดังนี้ 

          2.1.1  บทความในวารสาร 

     1.  ในแวดวงคนสหกรณ์ 

  - บทความเรื่อง “สามสหกรณ์ (ออมทรัพย์) ชี้แนะ...แนวปฏิบัติที่ดีในการ

แกปัญหาหนี้สนิสมาชิก” เขียนโดย ซาโกะ จัง ไดรับบทความแลว จํานวน 3 หนา บรรณาธิการตรวจใน

ที่ประชุมขอปรับแกชื่อบทความเป็น “การแกปัญหาหนี้สินสมาชิก: แนวทางจาก 3 สหกรณ์ตัวอยาง” 

พรอมใหปรับแกการเลาเรื่องบางสวน  

  - บทความเรื่อง “หลักสูตรผูบริหารระดับสูงของสหกรณ์ออมทรัพย์ ” โดย        

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ยังไมไดรับบทความ 
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  - สัมภาษณ์ผูนําสหกรณ์ 1 แหง ยังไมไดรับบทความ    

  2.  มุมมองจากคนแดนไกล 

  - เรื่องเลาในอาเซียน ตอน “เมื่อเด็กอาเซียน...เริ่มมาเรียนในช้ันประถมของ

ไทย?” โดยคุณกมลศักดิ์ ไดรับบทความแลว จํานวน 3 หนา 

  - แนะนําสหกรณ์ในประชาคมอาเซียน (เลือก 1 ประเทศ ในวารสารแตละฉบับ 

เริ่มตั้งแตฉบับที่ 19 เป็นตนไป) เขียนโดย อ.วีระ คําวิเศษณ์ จากมูลนิธิพัฒนาสหกรณ์แหงเอเชีย คุณผุ

สดี ไดรับการตดิตอขอเลือ่นไปลงในวารสารฉบับถัดไป บรรณาธิการขอใหตดิตอกลับไปเพื่อขอนําขอมูล

จากหนาเว็บไซต์ของ อ.วีระ คําวิเศษณ์ มาลงตพีิมพ์แทน 

  3.  เติมความรู้ 

  - บทความเรื่อง “การเตรียมพรอมของการกาวสูประชาคมอาเซียนของสหกรณ์

การเกษตร” โดย คุณบุญลวน อุดมพันธ์ ขอเลื่อนสงเป็นวันจันทร์ที่ 4 มี.ค. 255 ที่ประชุมพิจารณาแลว

ขอใหตัดบทความนี้ออก 

  - บทความเรื่อง “วาดวยการพัฒนาอยางเป็นองค์รวมตามกรอบ VN&F 

pl tfor ” โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ยังไมไดรับบทความ 

  - บทความเรื่อง “ตลาดสงออกขาวไทยในปี 2556 จะกาวไปในทิศทางใด?” โดย 

รศ.สมพร อศิวิลานนท์ ไดรับบทความแลว จํานวน 4 หนา 

  - เลาเรื่อง “สหกรณ์ : นวัตกรรมอันงดงามขามศตวรรษ” โดย สว.สก. ไดรับ

บทความแลว จํานวน 7 หนา บรรณาธิการขอพิจารณาเพื่อปรับแกตอไป  

  4.  เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัย 

  - วาดวยเรื่อง PAR โดย คุณผุสดี กลิ่นเกษร ไดรับบทความ แลวจํานวน 3 หนา 

รอบรรณาธิการตรวจสอบ 

  - เรื่อง “การถายโอนความรูสูการพัฒนาอยางเป็นองค์รวม จาก มก. สู ส.ป.ก.” 

โดย สว.สก. ยังไมไดรับบทความ 

  - เรื่อง “โครงการความรวมมอื มก.-ส.ป.ก.” โดย สว.สก. ยังไมไดรับบทความ 

  - เรื่อง “บริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจยีเมง จํากัด” โดย คุณพลอย ไดรับบทความแลว 

จํานวน 4 หนา รอบรรณาธิการตรวจสอบ 

  - เรื่อง “แวะทักทายขาวเกิดบุญ...ขาวคุณธรรม ในงานเกษตรแฟร์ ’56” โดย 

คุณณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ ผูดูแลโครงการซื้อขาวจากชาวนา ไดรับบทความแลว จํานวน 4 หนา รอ

บรรณาธิการตรวจสอบ 

  - เรื่อง “ติดตามศูนย์เรีนรูมีชีวิตขาวคุณธรรม” โดย คุณสุพจน์ ไดรับบทความ

แลว จํานวน 4 หนา รอบรรณาธิการตรวจสอบ 

  5.  ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาฯ 
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  - เรื่อง “ผูนําชาวนามืออาชีพรุนบุกเบิก (ชัยนาท)” โดย คุณธราภรณ์ ศรีงาม 

ไดรับบทความแลว จํานวน 3 หนา รอบรรณาธิการตรวจสอบ 

  - เรื่อง “ติดตามงานสหกรณ์ ...วาระแหงชาติ” โดย คุณสุรจิตต์ แกวชิงดวง คุณ   

ผุสดี รายงานวาติดตอคุณสุรจิตต์ แกวชิงดวงแลว ไดรับแจงวาไมสามารถเขียนได และแนะนําวาให

ติดตอคุณมนตร ีเป็นผูเขยีนบทความแทน  

  6.  นานาสาระ 

  - “เขาวาอยางงั้น ผมวาอยางงี้ คุณวายังไง” โดย อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ 

ไดรับบทความแลว จํานวน 4 หนา  

  - เรื่อง “มาดูแลสุขภาพ...ดวยพืชสมุนไพร กันดีกวา” เขียนจากเวทีบรรยาย

พิเศษ พืชสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ บรรยายโดย คุณหมอโกศล สิงห์ทอง เรียบเรียงโดย ซาโกะ จัง 

ไดรับบทความแลว จํานวน 2 หนา 

   สรุปจํานวนบทความที่ไดรับรวม 41 หนา รวมสวนประกอบวารสารอื่นๆ ไดแก 

ปกหนา-หลัง (2)  ปกใน (1) หนาบรรณาธิการ (1) สารบัญ (1) แคตตาล็อคสินคา (2) โฆษณา (21/2) 

และภาพหนากลาง (2) รวมทั้งหมดเป็น 521/2 หนา ขาดอีก 131/2 หนา  

   ที่ประชุมรวมกันพิจารณา ใหเพิ่มเนื้อหาสาระ ดังตอไปนี้ 

1. ชุดความรูและศูนย์เรียนรูมีชีวติ 4 ศูนย์ รวม 8 หนา 

2. รอยคน รอยคุณคา คัดถอยคําจากพิธีลงนามความรวมมือทางวิชาการ 4 

หนวยงาน และเวทีเสวนาการถายโอนความรูในการยกระดับความสามารถฯ เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2556 

(ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย/ ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์/ คุณวินัย เมฆดํา/ คุณสุวิทย์ ภูมิประเสริฐโชค/ ดร.

จันทรวิภา ธนะโสภณ/ คุณแกนคําหลา/ คุณอดุลย์/ พอวิจิตร เป็นตน) รวม 2 หนา 

3. จัดหาบทความอื่นๆ เพิ่มเติม 

สําหรับปกใน บรรณาธิการพิจารณาแลวขอใหเพิ่มชื่อ รศ.ดร.พีรเดช ทองอําไพ ในสวน

ที่ปรึกษา และเพิ่มช่ือ ผุสด ีกลิ่นเกษร ในสวนกองบรรณาธิการดวย 

 

        2.1.2 การจัดหาผู้สนับสนุนการพมิพ์วารสาร (Sponsor) 

   คุณผุสดี กลิ่นเกษร รายงานการจัดหาผูสนับสนุนการพิมพ์วารสาร ขณะนี้มี

ผูสนับสนุนตอเนื่อง ไดแก สหประกัน ชสอ. ชสค. สวน สอ.จุฬาฯ ขอเลื่อนเป็นฉบับถัดไป 

 สําหรับผลการติดตอ ชสท. นั้น รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ไดติดตอเรียบรอยแลว ขอใหคุณผุ

สดี นําภาพโฆษณาลงไดทันที 

  

    2.2 ติดตามความก้าวหน้าการจัดท าเว็บไซต์สถาบันฯ 
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  คุณพรพงษ์ แสงนาค เจาหนาที่ดูแลเว็บไซต์สถาบันฯ รายงานความกาวหนาการจัดทํา

เว็บไซต์สถาบันฯ โดยแกไขหัวขอ “ขาวและกิจกรรม” ตามขอเสนอแนะของ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

เรียบรอยแลว 

  เมื่อที่ประชุมพิจารณาแลว มีคําแนะนําดังนี้ 

1. ภาพขาวกิจกรรมในหนาแรกใหเลือกรูปที่ทันเหตุการณ์ เชน รูปพิธีลงนามทาง

วิชาการ โครงการการถายโอนความรู เป็นตน 

2. หัวขอขาวและกิจกรรมตางๆ ใหเลือกใชสทีี่ชวยใหดูเดนขึน้ 

3. ใหผูดูแลเว็บไซต์ชวยปรับปรุงเว็บสถาบันฯ ในสวนภาษาอังกฤษดวย โดยไมตอง

อธิบายเนื้อหาขาวตางๆ แตใหเขียนชื่องาน วัน เวลา และสถานที่ ทั้งนี้ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท จะชวย

เขียนหวัขอเป็นภาษาอังกฤษให 

4. ใหผูดูแลเว็บไซต์สรางเครือขาย Farmer Shop ในเฟสบุ฿ค 

5. ใหทุกคนชวยหาแนวทางการจัดทําเว็บไซต์ใหมีความนาสนใจมากขึน้ 

 

เลิกประชุม    เวลา 14.15 น. 
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การประชุม “แผนการจัด event” 

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556 

ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 

 

ผู้มาประชุม 

1.รศ.จุฑาทิพย์   ภัทราวาท              ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

2.นางสาววรวรรณ   ดาวเจรญิ         นักวิจัยประจําโครงการ 

 

เริ่มประชุม เวลา  10.00น. 

                รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ไดมอบหมายใหนางสาววรวรรณ ดาวเจริญ จัดโครงการเพื่อ

ประชาสัมพันธ์โครงการราน Farmer Shop ใหเป็นที่รูจัดแพรหลายในประชาคม มก. และสรางเครือขาย

ผูบริโภคเพิ่มขึ้น อีกทั้งรณรงคใ์หผูที่สนใจสมัครสมาชิกราน Farmer Shop  

 โดยใหจัดทําโครงการประชาสัมพันธ์ จํานวน 5 โครงการ เพื่อเป็นแผนงานในระยะเวลา                  

2 เดือน และนําเสนอตอผูอํานวยการในภายหลัง 

 

เลิกประชุม  เวลา 10.20 น. 
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การประชุมน าเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 

ภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม 

วันท่ี 25 มีนาคม 2556 เวลา 9.00-16.30 น. 

ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

2.  ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย  รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

3.  คุณทรงพล เจตวาณิชย์ ผูทรงคุณวุฒิ 

4.  คุณกฤษดา อุทยานนิ ผูทรงคุณวุฒิ 

5.  ศ.ดร.โสภณิ ทองปาน ผูทรงคุณวุฒิ 

6.  คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ผูทรงคุณวุฒิ 

7.  รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผูทรงคุณวุฒิ 

8.  อาจารย์วรเทพ  ไวทยาวิโรจน์ ผูทรงคุณวุฒิ 

9.  คุณจุฑารัตน์ ทนันไชย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

10. ดร.ธนภัท แสงอรุณ นักวิจัย 

11. คุณณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ นักวิจัย 

12. รศ.ดร.ปิติ กันตังกุล นักวิจัย 

13. รศ.ศานิต เกาเอี้ยน นักวิจัย 

14. คุณนุชรินทร์ อยูอําไพ นักวิจัย 

15. ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ นักวิจัย 

16. คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ประธานกรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop 

17. คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop 

18. คุณใจฟูา ทรัพย์สินทวีลาภกรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop 

19. คุณสายสุดา ศรอีุไร  นักวิจัย 

20. คุณวสินธรา ขวยเขิน  นักวิจัย 

21. คุณผาณิต บูรณ์โภคา นักวิจัย 

22. คุณภาวิณี สุรอด  นักวิจัย 

23. คุณเกสร เรืองรัตน์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

24. คุณพิมพร แซแต  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

25. คุณยุวดี เมืองแมน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

26. คุณอรอุมา บัวหลวง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
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27. คุณสุภาวดี วิชัยดิษฐ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

28. คุณนัฐรดา ชวยราย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

29. ดร.ธวิช สุดสาคร นักวิจัย 

30. คุณนพเวช  บุญมี  นักวิจัย 

31. คุณฉัตรฉวี คงด ี นักวิจัย 

32. ดร.โชคชัย สุทธาเวช นักวิจัย 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นางสาวธราภรณ์ศรีงาม  เจาหนาที่สถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

2.  นายสุพจน์ สุขสมงาม เจาหนาที่สถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

3.  นางสาววรวรรณดาวเจริญ เจาหนาที่สถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

 

เริ่มประชุม เวลา 9.00 น.  

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ชี้แจงกําหนดการประชุมนําเสนอรายงานความกาวหนา

โครงการวิจัย ภายใตชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการคาที่เป็นธรรม ดังนี้ 

8.30 – 9.00 น.  ลงทะเบียน 

9.00 – 9.15 น.  กลาวเปิดการประชุม  

โดย ดร.สีลาภรณ ์บัวสาย รองผู้อ านวยการส านักงานกองทุนสนับสนุน 

การวิจัย 

9.15 – 9.30 น.  ชีแ้จงรายละเอียดการประชุม และรายละเอียดชุดโครงการ 

   โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

9.30 – 10.15 น. การนําเสนอผลการดําเนินงาน และรับฟังขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ 

   : โครงการวิจัยการสรางโซอุปทานระหวางประเทศสําหรับสินคาสถาบันเกษตรกรไทย 

   โดย ดร.ธนภัท แสงรุณ 

10.15- 11.00 น. การนําเสนอผลการดําเนินงาน และรับฟังขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ 

   : โครงการวิจัยเครือขายคุณคายางพารา ปีที่ 3 

โดย รศ.ดร.ปิต ิกันตังกุล และทีมวจิัย 

11.00 – 11.45 น. การนําเสนอผลการดําเนินงาน และรับฟังขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ 

   : โครงการวิจัยแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันภายใตโซอุปทานของธุรกิจ  

   สกก.ไทย 

   โดย คุณณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ 

11.45 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
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13.00 – 13.45 น. การนําเสนอผลการดําเนินงาน และรับฟังขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ 

   : โครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop 

   โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และทีมวจิัย 

13.45 – 14.30 น. การนําเสนอผลการดําเนินงาน และรับฟังขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ 

   : โครงการวิจัยการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไก 

   ผูตรวจสอบกิจการ 

   โดย คุณผาณิต บูรณ์โภคา และทีมวจิัย 

14.30 – 15.15 น.  การนําเสนอผลการดําเนินงาน และรับฟังขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ 

   : โครงการวจิัยการจัดการภูมิปัญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว

   ผานแนวคิดเครือขายคุณคาสหกรณ์ : กรณีศกึษาเครือขายการทองเที่ยวชุมชน  

   จ.พังงา 

   โดย ดร.ธวิช สุดสาคร และทีมวจิัย 

15.15 – 16.00 น.  การนําเสนอผลการดําเนินงาน และรับฟังขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ 

   : โครงการวิจัยการสรางสรรคน์วัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ไทยในชวงเวลาของ 

  แผนพัฒนาการสหกรณ์แหงชาติ 

   โดย ดร.โชคชัย สุทธาเวศ  

16.00 – 16.30 น.  ใหขอคดิเห็นโดยผูทรงคุณวุฒิ และกลาวปิดการประชุม 

   โดย ดร.สีลาภรณ ์บัวสาย  

 

  จากนั้น รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เรียนเชิญ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผูอํานวยการ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กลาวเปิดการประชุมฯ และนักวิจัยนําเสนอรายงาน

ความกาวหนาโครงการวิจัย ดังตอไปนี้ 

 

1.  โครงการวิจัยการสร้างโซ่อุปทานระหว่างประเทศส าหรับสินค้าสถาบันเกษตรกรของไทย  

 ดร.ธนภัท แสงอรุณ นักวิจัย นําเสนอรายงานความกาวหนา โครงการวิจัยการสรางโซ

อุปทานระหวางประเทศสําหรับสถาบันเกษตรกรไทย ซึ่งเป็นการศึกษาเฉพาะผลิตภัณฑ์สมุนไพร  โดย

การดําเนินงานวิจัยในชวงแรกมุงเนนการทบทวนวรรณกรรม เนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจรายยอยวาภาครัฐ

และเอกชนมีบทบาทสงเสริมอยางไร มีการศึกษาขอมูลของประเทศญี่ปุุนและโซนยุโรปในเรื่องธุรกิจ

บริการความงามและสุขภาพ โดยไดเรียบเรียงประเด็น /ปัจจัยที่สงเสริมธุรกิจขนาดเล็ก และการ

เชื่อมโยงโซอุปทาน โดยจากการทบทวนวรรณกรรม พบวาความสามารถทางการแขงขันของ

ผูประกอบการธุรกิจสินคาสมุนไพรรายยอยนั้น ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีมูลคารวมประมาณหาหมื่นลาน

บาทและมีอัตราการเติบโตรอยละ 15 ตอปี ครอบคลุมผลิตภัณฑ์หลากหลาย อาทิ ยา สปา อาหาร
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เสริม เครื่องสําอาง สารสกัดเพื่อการเกษตร และปศุสัตว์ สรางงานสรางรายไดแกผูมีสวนรวมในโซ

อุปทาน ตั้งแตผูเพาะปลูก ผูผลิต ผูคา ผูใหบริการ และผูบริโภค  สินคาสมุนไพรของไทยมีความ

ไดเปรียบทางการแขงขันในตลาดโลกซึ่งไดจากภูมิปัญญาและมรดกทางชีวภาพ ประกอบกับการ

สงเสริมโดยภาครัฐเพื่อยกระดับสินคาใหไดมาตรฐานสากลดานตางๆ เชน สารปนเปื้อน ความปลอดภัย 

สรรพคุณ และการใหบริการ รวมถึงมาตรการที่จะกระตุนตลาด โดยตั้งเปูาที่จะสงเสริมใหประชาชนรับ

บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพิ่มขึ้น มีการเพิ่มรายการยาสมุนไพรเขาในบัญชียา

หลักแหงชาติจาก 75 รายการเป็น 100 รายการ พัฒนาสถานบริการที่เป็นศูนย์บริการดานการแพทย์

แผนไทยจาก 200 แหงเป็น 800 แหง และสงเสริมใหรอยละ 50 ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

มีบริการแพทย์แผนไทยและบริการนวดไทยครบทุกแหงแหงภายในปี 2558  

เมื่อมีการเปิดเสรีทางการคาอาเซียนในปี 2558 ผูประกอบการไทยจะตองเผชิญกับการแขงขัน

กับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีราคาต่ํากวาแตมีคุณภาพทัดเทียมกันจากตางประเทศ ทั้งมาเลเซีย 

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ รวมถึงอนิเดีย สงผลใหสวนแบงทางการตลาดของผูประกอบการขนาดกลางและ

ขนาดเล็กลดลง โดยเฉพาะสินคาในกลุมยาและอาหารเสริมซึ่งกําลังเผชิญกับการแขงขันที่รุนแรงกับ

สินคากลุมยาแผนปัจจุบันอยูแลว ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้หลายหนวยงานไดพยายามชวย

พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสนิคาสมุนไพรโดยมุงเนนสินคาสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ 10 ชนิดที่

มีผูบริโภคใชกันอยางแพรหลายกอน ไดแก ขมิ้นชัน ขิง ชุมเห็ดเทศ ฟูาทลายโจร บัวบก พญายอ พริก 

ไพล มะแวง และกะเพราแดง เพื่อใหสามารถลดตนทุนและเพิ่มมาตรฐานในกระบวนการผลิต รวมทั้ง

การยืนยันสรรพคุณดวยผลทางการแพทย์ โดยสงเสริมใหมีการรวมกลุมวิสาหกิจ (Cluster) เพื่อ

แลกเปลี่ยนความคิดและความรวมมือระหวางกลุมเกษตรกรและหนวยงานที่เกี่ยวของตั้งแตวัตถุดิบ

จนถึงการแปรรูปและการนํามาตอยอดในภาคการบริการ อยางไรก็ตามยังเป็นที่นาเป็นหวงวา 

ผูประกอบการขนาดขนาดยอม (Micro enterprises) เชน กลุมเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนจะอยูรอด

ภายใตบริบทการแขงขันนี้ไดมากนอยเพียงใด และจะมีกลยุทธ์ใดในการแยงชิงสวนแบงตลาดโดยอาศัย

จุดแข็ง เชน เอกลักษณ์ของพืชและภูมิปัญญาในทองถิ่นและความสามารถในการใหบริการสุขภาพและ

ความงาม เป็นตน 

สําหรับการจัดการโซอุปทานเพื่อพัฒนาความสามารถทางการแขงขันนั้น ผูวิจัยไดเขียนโมเดล

หวงโซอุปทานแบบดั้งเดิมกับสมัยใหมเปรียบเทียบใหเห็นดังรูป  
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ทั้งนีข้ั้นตอนและกิจกรรมในการสรางโซอุปทานระหวางประเทศของสถาบันเกษตรกรตนแบบใน

ธุรกิจสมุนไพรนัน้ อยูระหวางดําเนินการคนหาตนแบบ เชน สมุนไพรอภัยภูเบศร์ และเก็บขอมูลดวยการ

สัมภาษณ์และจัด Focus group ตอไป 

 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 คุณกฤษฎา อุทยานิน : ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 ตั้งคําถามวากรอบการวิจัย งบประมาณ และวัตถุประสงค์ของโครงการคืออะไร  

 

 ดร.ธนภัท แสงอรุณ ชี้แจงรายละเอียดวา โครงการนี้ไดรับงบประมาณสนับสนุนจํานวน 

200,000 บาท มนีักวิจัย 1 คน และผูชวย 1 คน ในระยะเวลา 8 เดือน มีวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ขอ คือ 

1) เพื่อพัฒนาตนแบบของการสรางโซอุปทานระหวางประเทศสําหรับสถาบันเกษตรกรไทย 2) เพื่อ

ศึกษาอุปสรรคและความทาทายในการสงเสริมใหสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพใหสามารถสรางโซ

อุปทานระหวางประเทศได และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางของหนวยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนใน

การสงเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกร สําหรับคําถามวิจัยไดกําหนดไว 3 ขอ ไดแก 1) การสรางโซ

อุปทานระหวางประเทศโดยสถาบันเกษตรกรที่จําหนายผลิตภัณฑ์สมุนไพรควรมีรูปแบบอยางไร 2) 

ปัจจัยใดที่เป็นอุปสรรคตอการสรางโซอุปทานระหวางประเทศโดยสถาบันเกษตรกรที่จํา หนาย

ผลติภัณฑ์สมุนไพรซึ่งมีศักยภาพ และ 3) ภาครัฐและเอกชนควรมีมาตรการใดเพื่อเอื้ออํานวยใหสถาบัน

เกษตรกรที่จําหนายผลิตภัณฑส์มุนไพรสามารถสรางโซอุปทานระหวางประเทศมีจํานวนมากขึ้น  

 

รูป ห่วงโซ่อุปทานดั้งเดิม และ ห่วงโซ่อุปทานสมัยใหม ่
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 คุณกฤษฎา อุทยานิน แสดงความเห็นวาโครงการนี้ตั้งโจทย์คอนขางยาก ดังนั้นเห็นวาที่

นําเสนอมานั้นมีขอมูลมากพอสมควรแลว ทั้งนี้จากประสบการณ์สวนตัวพบวา ประเทศผูคาในแถบ

ยุโรปนั้นผูซื้อจะตองเขาไปหาสินคาเอง และจากประสบการณ์ที่ผานมาคิดวาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะ

สามารถทําไดในระดับชุมชน โดยโซอุปทานจะไดเพียงเทานั้นจะยังไมสามารถไปตอกับระ ดับ

ตางประเทศได ซึ่งเรื่องเดียวที่จะตอกับตางประเทศไดอยางเดียวคือตอกับสปา สําหรับอีกประเด็นหนึ่ง

คือ ใหตางประเทศเขามาเอาสมุนไพรไทยไปเป็นวัตถุดิบ แลวเราจะดึงสวนแบงกลับมาอยางไร ? 

นอกจากนี้อาจทําเป็นกรณีศึกษาในเรื่องโซอุปทานของสมุนไพรอภัยภูเบศร์ดวยเป็นตน สวนประเด็น

สุดทายที่นาสนใจคือจะเห็นไดวาเรื่องสื่อสารมวลชน ปัจจุบันในรายการทีวีจะมีการขายยาจากประเทศ

จนีมากถึง 50% แตยังไมคอยเห็นการโฆษณาสมุนไพรไทย จงึคิดวาเป็นเรื่องที่นาสนใจ  

 

 คุณทรงพล เจตวาณิชย์ : ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 แสดงความเห็นวา ประเด็นอยูที่ Research design การวางแตละชวงวาปลายทางจะตอง

การแคไหน เพราะงบประมาณสองแสนบาทในหนึ่งปี สําหรับการหาตนแบบไมใชเรื่องงาย อันดับแรกคือ 

Situation analysis เพื่อการดู Key player และ Main product ดังนัน้โจทย์แรกสุดคือทําอยางไรที่จะหาทั้ง

สองอยางนัน้เพือ่นํามา SWOT เพื่อหา potential assessment  

 ดังนัน้เฟสแรกจึงควรจะมีขอมูลพื้นฐานของ Key player และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ตางๆ ที่ได

นําเสนอมา นํามาวิเคราะห์เบื้องตนวาภายใตปัจจัยตางๆ ทั้งนโยบายรัฐ และสถานการณ์ปัจจุบัน ทํา 

SWOT ใหเห็นวาจะเป็นอยางไร โดยขอมูลที่นําเสนอมานั้นจะสามารถนํามาชวยในการทํา SWOT ได แต

ทั้งนีข้อมูลพื้นฐานในชวงแรกควรได Key player ออกมา มีจุดออนจุดแข็งอยางไร อะไรเป็นขอจํากัดหรือ

อะไรเป็นตัวเอือ้ 

 นอกจากนีไ้ดใหขอมูลเพิ่มเติม เรื่องภาคีที่สําคัญซึ่งเป็น Key player เชน สถาบันแพทย์แผน

ไทย เครือขายหมอพื้นบาน ซึ่งนาจะเป็น Key player ที่สําคัญนอกเหนือจากอภัยภูเบศร์ และยังมี

หมูบานคีรีวงษ์ มีประสบการณ์ในการทําสบูมังคุดสมุนไพรที่สงตางประเทศ ซึ่งเหลานี้นาสนใจที่จะเขา

ไปหาขอมูลเพิ่มเตมิได 

 

 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย : รองผู้อ านวยการส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 ชีแ้จงประเด็นการทํารายงานความกาวหนานั้นจะตองทําเป็นรูปเลมรายงานดวย เนื่องจาก

โครงการนี้ไมไดสงเป็นรูปเลม จึงใหเวลาอีก 15 วันในการทํารูปเลมรายงานเพื่อจะสามารถดําเนินการ

เบิกเงินงวดตอไปได ทั้งนีก้ารเขียนงานวิจัย จะตองนําเสนอที่มาที่ไปของโจทย์วิจัย กรอบแนวคิด โดยสิ่ง

ที่ศึกษาในระยะแรกผานไปเกือบ 7 เดือน ไมใชเพียง 2-3 เดือนเชนที่นําเสนอ ควรเขียนใหชัดเจนวาได

ศกึษาอะไรตามแผนไปแลวบาง 
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 สําหรับกรอบที่คุณทรงพล เจตวาณิชย์ ใหไวเป็นกรอบของการเขียนงานที่ดีมาก เชน 

การศึกษาสถานการณ์การสงออกสมุนไพรในประเทศไทย วาแตละกลุมทําอะไรไปแลวบาง มีใคร

เกี่ยวของบาง และใหบอกวาสําหรับงานในชวงแรกจะทําเรื่องอาหารเสริมและเครื่องสําอางเพราะอะไร 

ไมใชเรื่องยาเพราะอะไร ซึ่งตองชี้แจงใหชัดเจนวาเลือกทําเพราะอะไร ไมเลือกเพราะอะไร เงื่อนไข

พืน้ฐานที่จะทําใหไปสูตลาดไดหรือไมไดคอือะไร ในสินคาแตละชนิดมีเงื่อนไขของตลาดเป็นอยางไร ตอง

นํามาเขียนในรูปเลมรายงานดวย พรอมวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคออกมาใหเห็นวาแตละเสนทางเป็น

อยางไร ยังไมตองลงลึกมากนัก แตทําเพื่อชี้ใหเห็นวาตัวผลิตภัณฑ์ใดที่มีขีดความสามารถ และศึกษา

มาตรการของภาครัฐเป็นตัวเอือ้หรอืเป็นอุปสรรค  

 สิ่งที่นักวิจัยทําและนําเสนอมานี้คือ Conceptual framework ในการเรียบเรียงงานทั้งหมดที่

จะทําใหวิเคราะหข์อมูลที่มอียู ตองเรียบเรียงออกมาเป็นความรู โดยตองคลี่ออกมาแตละตัววาสมุนไพร

แตละตัววาสินคาสมุนไพรแตละตัวมีชองทางออกสูตลาดอยางไร ทําการวิเคราะห์ 3-4 ตัวแลวจึง

สรุปวาควรจะเริ่มตนจากอะไร โดยตองบอกวายาหรืออาหารเสริมไมนาทําเพราะอะไร และที่จะวางไป

ตางประเทศไดมีกี่แบบ กลไกที่จะทําใหเกิดความนาเชื่อถือเชนการรับรองมาตรฐานตองผานอะไรบาง 

วิเคราะห์เงื่อนไขการยอมรับของตลาด มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ เหลานี้เป็นตน โดยขอใหเขียน

เป็นรูปเลมรายงานสงภายใน 15 วัน 

 

 รศ.จุฑาทพิย์ ภัทราวาท : ผู้ประสานงานโครงการ 

 ขอเพิ่มเติมขอมูลวาขณะนี้มีสหกรณ์การเกษตรมากกวาสิบแหงทําผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปร

รูป จึงเสนอให ดร.ธนภัท แสงอรุณ ลองติดตามกลุมสถาบันเกษตรกรเหลานี้ดวย ถาทํา Focus group 

ไดจะสามารถตอบวัตถุประสงค์ในขอ 2 ได นอกจากนี้ที่เป็นหวงคือในที่รายงานมานั้นมีการกลาวถึง

กลุมผูประกอบการ ซึ่งไมใชกลุมเปูาหมายที่จะศึกษา โดยเริ่มตนมุงที่กลุมเกษตรกร โดยอาจเป็น

วิสาหกิจหรือสหกรณ์ แตตองไมใชกลุมผูประกอบการ ซึ่งจะชวยใหกลุมเปูาหมายแคบลง 

 สําหรับกรอบ Conceptual framework ในแผนภาพที่แสดงนั้นขอตั้งขอสังเกตวา ถากลาวถึง

ผลติภัณฑ์สมุนไพรแลวนาจะมีเรื่องของกิจกรรมการแปรรูปจากเกษตรกรไปสูผูสงออก ดังนั้นในหวงโซ

อุปทานสมัยใหมอาจจะขัดกับ Conceptual framework ของโครงการนี้หรือไม นาจะมีสวนกลางน้ําเขา

มารวมดวย เป็นตน 

 

2.  โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา ปีท่ี 3 

 รศ.ดร.ปิติ กันตังกุล นักวิจัย นําเสนอรายงานความกาวหนาโดยนําเสนอรายละเอียดของ

ความสําคัญของยางพารา ปัญหายางพาราที่มีความผันผวน การวางแผนรับสถานการณ์ความผันผวน 

ความเป็นมาของการวิจัยในปีที่ 3 ซึ่งมีคําถามวิจัย 2 ขอ คือ 1) การสงเสริมเกษตรกรชาวสวนยางพารา

ที่จะกอใหเกิดความมั่นคงในอาชีพ ควรเป็นอยางไร และ 2) แบบจําลองธุรกิจยางพาราของสหกรณ์ ที่มี
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การจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ภายใตโซอุปทานควรเป็นอยางไร และมี

วัตถุประสงค์ 2 ขอ คือ 1) เพื่อศกึษาแนวทางการสงเสริมการทําสวนยางพาราแกสมาชิกสหกรณ์ใหเกิด

ความมั่นคงในอาชีพ และ 2) เพื่อพัฒนาแบบจําลองธุรกิจยางพาราที่มีการจัดการความเสี่ยง โดยมี

กรอบแนวคิด 1. การกําหนดวัตถุประสงค์ 2. การกําหนดความเสี่ยง 3. การวิเคราะห์และประเมินความ

เสี่ยง 4. การสรางแผนจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติ และ 5. การติดตามสอบทานและการประเมิน

ตนเอง  

 กรอบการวิจัยในปีที่ 3 ประกอบดวยการประชุมเตรียมการ ประสานงาน วางแผน จัดทํา

แผนธุรกิจที่มกีารจัดการความเสี่ยง และมีการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู การสราง Platform สงเสริมการทํา

สวนยาง การจัดทําแผนปฏิบัติการ ดําเนินการตามแผนและติดตามประเมินผลทั้งระดับเกษตรกร 

สหกรณ์ และเครือขาย พรอมสรุปผลและจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย โดยการเก็บรวบรวมขอมูลนั้นจะ

เก็บทั้งขอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ สวนการวเิคราะหข์อมูลเป็นการศกึษาเชิงคุณภาพ จึงใชการวิเคราะห์

เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เป็นหลัก ซึ่งประกอบดวย ลักษณะทั่วไปของธุรกิจยางพารา การ

ประกอบธุรกิจยางพาราตลอดหวงโซอุปทาน ปัญหาและอุปสรรคของการทําสวนยางและธุรกิจ

ยางพารา และพัฒนาแบบจําลองธุรกิจยางพาราของสหกรณ์ 

 ผลการดําเนนิงานในรอบ 6 เดือนที่ผานมา (ถึงเดือนธันวาคม 2556) ประกอบดวย 1. การ

ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรูและแผนสงเสริมการทําสวนยางแกสมาชิก 2. รายงานสถานการณ์การดําเนิน

ธุรกิจภายใตการดําเนินธุรกิจสหกรณ์การเกษตรยานตาขาว 3. รายงานผลการจัดเวทีถอดบทเรียน 

ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ 4. โอกาส ปัญหา อุปสรรค และแผนการทํางานระยะ

ตอไป และ 5. การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน์/สื่อเผยแพรประชาสัมพันธ์ 

 

 คุณนุชรินทร์ อยู่อ าไพ ผูจัดการสหกรณ์การเกษตรยานตาขาว จ.ตรัง ใหขอมูลเกี่ยวกับ

การดําเนินงานของสหกรณ์ฯ ในระยะที่ผานมา ซึ่งไดมโีครงการพัฒนาศักยภาพยางพาราของภาครัฐเขา

มาเกี่ยวของกับการดําเนินงานของสหกรณ์และตัวเกษตรกร โดยสหกรณ์ไดรับผลกระทบทั้งดีและไมดี

จากโครงการนี้ และทําใหสหกรณ์ตองแกปัญหาจากโครงการนี้อยางตอเนื่อง โครงการฯ เริ่มตั้งแตเดือน

เมษายน 2555 โดย สกก.ยานตาขาว รับผดิชอบรับซือ้ยางจาก 4 ตําบลหลัก ซึ่งในสวนนีท้ําใหเกษตรกร

มีรายไดดี แตตัวสหกรณ์ตองประสบปัญหาในการหาพื้นที่เก็บยางเป็นอยางมาก และนโยบายรัฐยังไม

รองรับจํานวน ไมครอบคลุมทําใหสหกรณ์ตองรับผดิชอบออกเงินจายใหแกเกษตรกรไปลวงหนาจํานวน

กวารอยสี่สิบลานบาท ซึ่งสหกรณ์ตองทําเรื่องรองเรียนถึงนายกรัฐมนตรีจึงจะไดรับการแกไข ไดรับ

โอกาสเขาชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริงทั้งหมดในที่ประชุม และภายหลังจากการตรวจสอบเรื่องตางๆ 

เชน เรื่องการสวมสิทธิ์ เป็นตน ในที่สุดรัฐบาลตรวจสอบแลวพบวาทุกอยางถูกตองจึงไดรับซื้อไปเมื่อ

วันที่ 15 ม.ีค. ที่ผานมา  
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 ซึ่งจากเหตุการณ์นี้ทําใหสหกรณ์ตองแกปัญหาตลอด 1 ปีที่ผานมา สงผลใหคณะกรรมการ

สหกรณ์มปีระสบการณ์มากขึ้น มีขอดีคือ เกษตรกรมีรายไดสูงขึ้น และสหกรณ์มีเครือขาย และสมาชิก

เพิ่มขึน้จํานวนมาก นอกจากนีส้หกรณ์ยังไดเสนอวิธีการแกปัญหายางพาราใหแกรัฐบาลอยางยั่งยืนดวย 

 

 รศ.จุฑาทพิย์ ภัทราวาท ถามเพิ่มเติมวางานวิจัยนี้ชวยอะไรบางกับเหตุการณท์ี่เกิดขึน้  

 

 คุณนุชรนิทร์ อยู่อ าไพ ตอบวาจากปัญหาที่เกิดขึ้น ทําใหไดพบวาตอไปหากเกิดปัญหาใน

ลักษณะนีจ้ะแกไขอยางไร เมื่อ SWOT แลว ทําใหเห็นวิธีการดําเนินงาน มีเครือขายเพิ่มขึ้น และจากอดีต

ไมเคยรูปัญหา เมื่อมีโครงการทําใหทราบปัญหา และหาทางแกไขอยางยั่งยืน นอกจากนี้ยังไดมีการ

สงเสริมใหชาวบานปลูกผักเป็นอาชีพเสริม นอกเหนอืจากการทําสวนยางพาราเพียงอยางเดียว เพื่อการ

บริหารความเสี่ยงในการประกอบอาชีพอีกดวย 

 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 คุณกฤษฎา อุทยานิน : ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 เสนอใหเพิ่มเรื่อง การกําหนดราคายางพาราในตลาดโลกลงไปในรายงานโครงการวิจัยดวย 

เพื่อใหเกษตรกรตระหนักรูในเรื่องกลไกราคา และคิดวาประเทศไทยนาจะมีจุดแข็งที่จะเป็นขอไดเปรียบ

ในการกําหนดราคาตลาดโลกได เพราะไทยเป็นผูสงออกยางพาราเป็นอันดับหนึ่งในอยูในขณะนี้ ทั้งนี้

กลไกขางในถาจัดการในระดับชุมชน หรือจังหวัดไดนาจะเป็นเรื่องดี และกลไกที่จะมาทํางานพวกนี้คือ

อะไร โดยเขาใจวาขณะนีเ้ป็นตัวสหกรณ์ จึงนาจะเพิ่มเติมเขาไปในงานวิจัยดวย 

 เรื่องที่สองคนการมองภาพใหญ ขอตั้งคําถามวาเหตุใดประเทศมาเลเซียจึงเลิกปลูก

ยางพารา อยากใหคิดนอกกรอบวาเพราะอะไร จะปลูกพืชเสริมอื่นไดหรือไม อาจลองศึกษาวาอะไรจะ

สรางความมั่นคง สรางเสถียรภาพในการทําการเกษตร รวมถึงการจัดการยางพารา การทําโซนนิ่ง 

พันธุ์ยาง การลดตนทุน สัดสวนของประเภทยาง เป็นตน ซึ่งทั้งหมดเป็นเรื่องของการสรางความมั่นคง  

ซึ่งจะตอบเรื่องความเสี่ยงได 

 สําหรับขอมูลบางอยางควรทําเป็นขอจํากัดไว เชน กรณีพบปัญหาที่ผูจัดการสหกรณ์เลา

มานั้น แลวตองใหรัฐบาลชวยซือ้นั่นคือเงนิของประเทศ ซึ่งจะใหเขามาชวยทุกครั้งไมนาจะเป็นไปได 

 

 คุณทรงพล เจตวาณิชย์ : ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 ขอมูลรายงานนาสนใจมากโดยเฉพาะเรื่องศูนย์การเรียนรู ถาพิจารณาที่คําถามวิจัยขอ 1 

อยากใหมองกวางขึ้น ในเรื่องของการปรับกระบวนทัศน์ของเกษตรกร มีการวางแผนการจัดการที่ดิน

และปัจจัยการผลิตของตัวเองใหเกิดความมั่นคงได ซึ่งถาเกษตรกรคอยๆ ปรับตัวไดแลวจะทําใหเกิด
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ความมั่นคงได แตปัญหาคือลูกหลานเกษตรกรไมสืบทอดอาชีพการเกษตร ดังนั้น สกก.ยานตาขาว ที่มี

ตนทุนสูงมาก จึงไมควรหยุดเรื่องศูนย์เรียนรูที่ เกษตรกรตนแบบ แตสหกรณ์ควรมีบทบาทที่แทจริงคือ 

การสรางงาน สรางรายได สรางความรู และสรางคนดวย เพราะสหกรณ์ยังขาดการจัดการเรียนรูของ

ตัวเอง ดังนั้นควรตองมีการพัฒนาคนดวย โดยองค์ความรูของสหกรณ์ที่ถอดบทเรียนออกมาไดนั้น ถา

ถอดออกมาเป็นหลักสูตร โรงเรียนครอบครัวยางพาราได วางเปูาใหดี ใชทุนที่มีอยู จะเป็นเรื่องที่

นาสนใจมาก เพราะศูนย์เรียนรูเพียงอยางเดียวยังแรงไมพอ จงึควรใหสหกรณ์ลองทําสิ่งเหลานีด้วย 

 

 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย : รองผู้อ านวยการส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย 

 กลาววา งานโครงการนีม้ี 2 สวน คือ เรื่องศูนย์เรียนรูกับตัวเกษตรกร และเรื่องการจัดการ

ความเสี่ยง โดยในสวนศูนย์เรียนรูนั้นสิ่งที่คุณทรงพล เจตวาณิชย์ ใหขอแนะนําไปนั้นนาสนใจมาก แต

สําหรับในสวนที่ไดทําไปแลวนั้นขอแนะนําวา ควรเขียนขอมูลเปรียบเทียบระหวางเกษตรกรตนแบบ 

รายได/เดือน/ไร และเปรียบเทียบระหวางคนที่ปรับแลวกับคนที่ไมไดปรับ มลีักษณะแปลงตางกันอยางไร 

ควรมีการเปรียบเทียบใหเห็นวาถาปรับแลวจะดีขึ้นแคไหน นอกจากนี้ประเด็นศูนย์เรียนรูที่ตองการ

เปลี่ยนกระบวนทัศน์และการทําแผนของเกษตรกร ควรระบุวาเปลี่ยนจากแบบไหนไปเป็นแบบไหน ตอง

ตั้งเปูาใหชัดเจนแลวขอมูลจะชัดเจนขึน้ดวย 

 ในสวนของการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ เห็นผลงานกาวหนาดีแตยังไมเห็นความ

เชื่อมโยงระหวางขอมูลที่นําเสนอกับสิ่งที่คุณนุชรินทร์ ผูจัดการสหกรณ์เลามาในการแกปัญหาตางๆ 

จนกระทั่ง รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูประสานงานโครงการตองตั้งคําถามเชื่อมโยงใหวามันเกี่ยวของกัน

อยางไร แตอยางไรก็ตามการแกปัญหาจะเห็นวายังใชระบบเดิมๆ คือวิธีการเขาหาผูมีอํานาจซึ่งไมใช

วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยไมไดใชการจัดการความเสี่ยงที่วางแผนไวอยางเป็นขั้นตอน จึงควร

วิเคราะหใ์หเห็นวาสหกรณ์ไดใชกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่วางแผนไวตรงจุดไหนบาง และสหกรณ์

ควบคุมไดแคไหน อะไรที่จัดการไดหรอือะไรที่จัดการไมได เชนบางเรื่องเป็นเรื่องใหญเกินกวาที่สหกรณ์

จะจัดการไดตองใชผูมีอํานาจสูงสุดชวยจัดการ หรอืความรูชวยไดแคบางจุด จุดไหนอยางไร เหลานี้ควร

วิเคราะหอ์อกมาใหเห็นดวย 

 

 รศ.จุฑาทพิย์ ภัทราวาท : ผู้ประสานงานโครงการ 

 ใหขอสังเกตแกนักวิจัยเพิ่มเติมวา โมเดลที่ออกแบบมาแลวนั้น มีเครือขายภาคีระดับตนน้ํา 

กลางน้ํา ปลายน้ํา เรียบรอยแลว แตในรายงานจะมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกลไกของสหกรณ์

เทานั้น ยังไมมีการมองในแงของการบริหารความเสี่ยงของการรับเหมาชวงตอ การที่มีนโยบายรัฐมารับ

ซือ้และมีเกษตรกรเขามาเป็นเครือขายมากมาย ซึ่งนั่นคือความเสี่ยงอยางมากของสหกรณ์ที่ตองจัดการ

หาเงินมารับซื้อ ดังนั้นในชวงเวลาที่เหลือหากนําโมเดลเครือขายที่เป็นแบบ Integrated มาใชจะทําให
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ขอเสนอของสหกรณ์การเกษตรยานตาขาวจะเป็นจุดเริ่มตนของการปรับกระบวนทัศน์ใหมในเรื่องของ

นโยบายรัฐดวย 

 

 คุณทรงพล เจตวาณิชย์ : ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 กลาวเพิ่มเตมิวา การใชหลักวิชาวิเคราะหค์วามเสี่ยง กับเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น 

ที่จริงแลวเป็นเรื่องเดียวกัน ดังนั้นเมื่อมีการจัดกระบวนการเรียนรูใหแกชาวบาน จะทําอยางไรให

ชาวบานไดฝึกฝน และ ไดนําไปใชจริง ควรมีการออกแบบใหชาวบานไดนําไปใชในชีวิตประจําวันเพื่อให

เกิดทักษะในการใชความรูนั้น 

 

3.  โครงการวิจัยแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันภายใต้โซ่อุปทานของธุรกิจ สกก.ไทย 

 คุณณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ นักวิจัย นําเสนอรายงานความกาวหนา โครงการวิจัยแนวทาง

การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันภายใตโซอุปทานของธุรกิจ สกก.ไทย กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรใน

ธุรกิจขาวหอมมะลิในเขตพื้นที่ทุงกุลารองไห โดยกลาวถึงที่มาของการวิจัย ความสําคัญของปัญหาการ

วิจัย และวัตถุประสงค์ ซึ่งประกอบดวย 4 ขอ คือ 1) ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ และระดับความ

รวมมือในโซอุปทานธุรกิจขาวหอมมะลิของสหกรณ์การเกษตร 2) ศึกษาประโยชน์ และอุปสรรคของ

ความรวมมือในโซอุปทานแตละชองทาง 3) ศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพในการแขงขัน 4 มิติ ในแตละ

ชองทาง (การเงิน ความพึงพอใจของลูกคา กระบวนการบริหารจัดการ การเรียนรูและเจริญเติบโต ) 

และ 4) นําเสนอเครื่องมือ และแนวทางกลยุทธ์เพื่อยกระดับความรวมมือ และเพิ่มศักยภาพในการ

แขงขันของโซอุปทานสหกรณ์การเกษตรไทย  

 สําหรับผลลัพธ์ที่คาดหวัง คือ 1) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการในโซอุปทานของ

สหกรณ์การเกษตรไทยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ 2) แนวทางการพัฒนาความรวมมืออยางบูรณา

การในโซอุปทานของสหกรณ์การเกษตรไทย ซึ่งกรอบการวิจัยในครั้งนี้จะศึกษาการบริหารจัดการโซ

อุปทานของสหกรณ์ในธุรกิจรวบรวมและแปรรูปขาวหอมมะลิ 4 สหกรณ์ ไดแก สกก.เกษตรวิสัย 

สกก.พิมาย สกก.ปราสาท และชุมนุมสหกรณ์บุรีรัมย์ จํากัด ซึ่งสหกรณ์ทั้ง 4 แหงเป็นพันธมิตรใน

เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณ์ไทย และยังเป็นสหกรณ์ขนาดใหญที่เป็นเจาของทรัพยากร-ปัจจัย

ในการผลิตและแปรรูป มีบทบาทสําคัญในโซอุปทานการผลิตขาวหอมมะลิบรรจุถุงโดยใชการรวบรวม

ขอมูลทุติยภูมิ และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูจัดการสหกรณ์และเจาหนาที่ฝุายตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อทํา

ความเขาใจในลักษณะโซอุปทานของแตละสหกรณ์ 

 ผลลัพธ์ที่ไดจะถูกแสดงออกมาในรูปของแผนที่ความสัมพันธ์ที่จะชวยอธิบายลักษณะ

ความสัมพันธ์ของผูมีสวนเกี่ยวของตางๆ ในโซอุปทาน และแผนผังกระบวนการดําเนินงานที่จะแสดงให

เห็นถึงกิจกรรมหลักตางๆในโซอุปทานการผลิตขาวหอมมะลิบรรจุถุงของสหกรณ์ ซึ่งจะไดภาพ

แบบจําลองของโซอุปทานของแตละสหกรณ์ นอกจากนี้จะใชการทํา Focus group interview และ



 

 1-183 

แบบสอบถาม ในการสุมสอบถามขอมูลจากสมาขิกสหกรณ์และคูคาของสหกรณ์บางรายเพื่อใชเป็น

ขอมูลตรวจสอบยอนกลับในดานความรวมมือที่ทั้งฝุายอุปสงค์และอุปทานเหลานี้มีตอสหกรณ์ ในขั้น

ตอไปจะใชแบบสอบถามรวมกับการวิเคราะหข์อมูลทุติยภูมใินการประเมินศักยภาพในการแขงขันของโซ

อุปทานสหกรณ์ในแตละชองทางและนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมารวบรวม สรุปและวิเคราะห์ เพื่อนําเสนอ

แนวทางในการยกระดับความรวมมือเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันแกโซอุปทานสหกรณ์ตอไป 

 จากการดําเนินงานในระยะแรกซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว คือ ไดทําการศึกษา

ขอมูลเบื้องตนของโซอุปทานสหกรณ์การเกษตรเปูาหมาย 2 สหกรณ์ ไดแก สกก.เกษตรวิสัย และ 

สกก.พิมาย จํากัด เพื่อจัดทําแผนภาพความสัมพันธ์ แผนผังกระบวนการ ทําใหไดภาพแบบจําลองโซ

อุปทานของสหกรณ์ ทั้ง 2 แหง และมีการสรุปขอคนพบเบื้องตน ตามที่นําเสนอไวในเลมรายงาน โดย

การทําวิจัยในครั้งนี้มีขอจํากัดและอุปสรรคในการทํางาน เชน ขอมูลในฝุายของคูคา และตนทุน

ผลตอบแทนอาจไมคอยชัดเจน มีขอจํากัดเนื่องจากขอมูลเป็นลักษณะความลับทางธุรกิจที่ทางสหกรณ์

ไมอยากเปิดเผย การลงพื้นที่เก็บขอมูลคอนขางลาชากวาที่คาดการณ์ไวเนื่องจากเป็นชวงฤดูกาลเก็บ

เกี่ยวและสหกรณ์หลายแหงอยูในระหวางการดําเนินโครงการรับจํานํา การเขาถึงสหกรณ์สมาชิก และคู

คาตางๆ ของสหกรณ์ เขาถึงคอนขางยาก ในสวนของสมาชิกจะเขาถึงสมาชิกในจํานวนมากไดตองรอ

การประชุมใหญประจําปี หรือลักษณะการประชุมกลุมยอย ซึ่งตองใชเวลาและเป็นขอจํากัดที่อาจทําให

ไดขอมูลในฝั่งสมาชิกเพียงบางสวน และการเขาถึง สอบถาม ฝั่งคูคาอาจมีขอจํากัดที่สหกรณ์ไมคอย

อยากเปิดเผยขอมูลเกี่ยวกับคูคามากนัก เพราะเป็นความลับทางธุรกิจ เป็นตน 

 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 คุณกฤษฎา อุทยานิน : ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 ตั้งคําถามถึงกรอบระยะเวลาทําการวจิัยโครงการ และราคาขาวในปัจจุบันเป็นอยางไร 

 

 คุณณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ ตอบวา ระยะเวลาการทําโครงการ 9 เดือน สําหรับราคาขาว

หอมมะลิ บรรจุถุง 5 กก. ราคา 175 บาท  

 

 คุณกฤษฎา อุทยานิน กลาววาจากการสังเกตจะพบวาถุงบรรจุขาวของไทยจะไมมีขอมูล

โภชนาการ ทําใหตางชาติไมนิยมเลือกซื้อไปบริโภค และอีกประการหนึ่งคือคนตางชาติไมสามารถหุง

ขาวของไทยเหมือนที่คนไทยทําได จึงเป็นสาเหตหนึ่งที่ขาวไทยไมไดรับความนิยมในตางประเทศ ซึ่ง

เหลานีเ้ป็นเรื่องงายๆ ที่ผูผลิตอาจมองขามกันไป 

 สําหรับประเด็นที่ทําการศกึษานั้นคอื หวงโซอุปทานที่เป็นจริงในปัจจุบัน เสนอใหลองทําวา

หวงโซอุปทานควรมีกี่ขอ และควรเพิ่มอะไรลงไปที่ขอไหน เชนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหดี คือมีขอมูล
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โภชนาการ มีวธิีการหุง หรอือาจนําไปแปรรูปใหเพิ่มมูลคา ซึ่งกระบวนการเหลานีค้วรอยูตรงจุดไหนของ

ระบบ  

 ประเด็นที่มกีารกลาวถึงการยกระดับความรวมมือเชิงพันธมิตร จากขอมูลพบวามีการขาย

ขาวในหางสรรพสินคาไดนอยมาก สวนใหญเป็นการจําหนายเอง ถามีกลไกใหสหกรณ์มีพลังในการ

ตอรองไดนาจะดี เพราะขณะนี้ในหางมีสินคาโอทอปเขาไปวางจําหนาย แตกลับไมมีสินคาจากสหกรณ์

เขาไปวางจําหนายดวย 

 ประเด็นสุดทายคือ เรื่องราคา ที่มีขอมูลกลาวถึงสหกรณ์และมีเงินปันผลนั้น เรื่องสิทธิ

ประโยชน์ที่สหกรณ์สรางผลิตภัณฑใ์หมๆ ไดเป็นเรื่องนาสนใจ 

 

 คุณทรงพล เจตวาณิชย์ : ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 กลาววา การเก็บขอมูลตามความจริงมากที่สุดจะเก็บไดยาก โดยเฉพาะขอมูลเชิงธุรกิจ จึง

ตองสรางการมีสวนรวมเพื่อใหเปูาหมายเปิดใจใหขอมูลแกเรามากขึ้น ตองใหเปูาหมายเห็นชองทางใน

การยกระดับ ดังนั้นอุปสรรคที่นําเสนอวาเมื่อเขาไปเก็บขอมูลแลวยากที่จะไดขอมูลมานั้น ตองโยงให

เห็นวางานวิจัยนี้จะชวยใหเปูาหมายเห็นชองทางใหมๆ  ในการพัฒนาตัวเองดวย 

 

 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย : รองผู้อ านวยการส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย 

 กลาววา ในโจทย์วิจัยนี้เป็นการเปรียบเทียบชองทางความรวมมือในโซอุปทาน ตามโจทย์

ขอ 2 ที่ใชคําวา “แตละชองทาง” ซึ่งจากการนําเสนอขอมูลจาก 2 สหกรณ์ พบวา สกก.เกษตรพิสัย มี 

6 ชองทาง และ สกก.พิมาย มี 4 ชองทาง ซึ่งประเด็นนี้ตอง Highlight ออกมาใหเห็นความแตกตาง

ระหวาง “ชองทาง” เพราะในรายงานจะเขียนความแตกตางระหวางสหกรณ์เทาน้ัน  

 ดังนัน้ตองคลี่ออกมาใหเห็นวาแตละชองทางคอือะไร เป็นอยางไร เชน ชองทางที่ 1 เป็นชอง

ทางการขายตรง หรอืชองทาง Farmer Shop เป็นตน ซึ่งแตละสหกรณ์บริการตางกัน/เหมือนกัน อยางไร 

เพราะฉะนั้นวิเคราะห์ตามโจทย์จะตองเขียนจําแนกตามชองทาง ใหเริ่มตนวาชองทางมีกี่แบบ เชน จาก

การศึกษา 2 สหกรณ์ พบชองทาง 6 แบบ ตองการเปรียบเทียบอะไร และบอกอะไรบาง สรุปคือตอง

ปรับวิธีเขียนผลการดําเนนิงานใหถูกตองตามโจทย์ที่ตัง้ไว 

 

4.  โครงการวิจัยการพัฒนาและด าเนินการตัวแบบ Farmer Shop ระยะที่ 2 

 คุณสายสุดา ศรีอุไร นักวิจัย นําเสนอรายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการวิจัย

การพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop ระยะที่ 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 2 ขอ คือ 1) จัดตั้งและ

ดําเนินการราน Farmer Shop ในรูปแบบโครงการนํารอง เพื่อทดสอบระบบและพัฒนาไปสูการนําไปใช

ประโยชน์ในฐานะการเป็นทางเลอืกแกผูผลิตและผูประกอบในการเขาถึงตลาด ที่มีแนวทางของการคาที่

เป็นธรรม และการเป็นทางเลือกแกผูบริโภคในการเขาถึงแหลงจําหนายสินคาคุณภาพ ราคาเป็นธรรม 
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และ 2) การสรางแบรนด์ Farmer Shop เพื่อเขาถึงผูผลิตและผูบริโภค ซึ่งกรอบคิดการบริหารจัดการโซ

อุปทานอยางบูรณาการของรานคาปลีกภายใต แบรนด์ Farmer Shop มีดวยกัน 5 ขั้น คือ การคัดสรร

สินคา 3 หมวด การพัฒนาคุณภาพสินคาใหไดมาตรฐาน การพัฒนาระบบบริหารจัดการโซอุปทาน การ

จําหนายสินคาและพัฒนาระบบบริหารจัดการรานคาปลีก และการสรางแบรนด์ Farmer Shop  

 ซึ่งในระยะที่ผานมาไดมีการจัดการเวทีคัดสรรสินคาครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2555 ได

ผูประกอบการที่ผานการคัดเลือก 11 ราย สินคา 41 รายการ ทําใหปัจจุบันมีผูประกอบการรวมทั้งสิ้น 

236 ราย และมีสินคารวมทั้งสิ้น 647 รายการ นอกจากนี้ไดมีการจัดเวทีเรียนรูใหแกผูประกอบการ 

เรื่อง “การเตรียมตัวตั้งรับของผูประกอบการ SMEs, OTOP ในการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

โดยไดเชิญ ดร.ธนภัท แสงอรุณ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษใหความรูแกผูประกอบการ สําหรับในสวน

การพัฒนาคุณภาพสินคาใหไดมาตรฐานนั้น มุงเนนไปที่การพัฒนาคูมือการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 

Farmer Shop ซึ่งประกอบดวย 3 ดาน คอื มาตรฐานสุขลักษณะอาหาร ขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม และ

ขอกําหนดดานแรงงาน ซึ่งไดดําเนินการในสินคา 4 ชนิด ไดแก ไอศครีมเจลาโต พริกแกงแมเกตุ กลวย

อบเล็บมอืนาง และกระเจี๊ยบกรอบไพรทิพ 

 สําหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการโซอุปทานนั้น Farmer Shop ไดมชกลไกรานคา

ตนแบบที่คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  Outlet ที่ไรสุวรรณ โครงการซื้อขาวจากชาวนา และการจัด Road 

show โดยมีโซอุปทานธุรกิจ ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คุณวสินธรา ขวยเขิน นักวิจัย รายงานในสวนการพัฒนาระบบบริหารจัดการรานคาปลีก 

ซึ่งมีรานตนแบบ ณ คณะเศรษฐศาสตร์ ที่ปัจจุบันมีสมาชิก 1,309 ราย มีสินคา 3 หมวด รวม 282 

รายการ ผูประกอบการเขารวม 74 ราย ยอดขาย 6 เดือน (ก.ย. 55- ก.พ. 56) จํานวน 532,168 บาท 

และยอดขายรวมตั้งแตเริ่มเปิดรานเมื่อเดือนสิงหาคม 2554 จํานวน 1,182,811.50 บาท มีโครงสราง

การบริหารจัดการรานคาตนแบบ ประกอบดวย คณะกรรมการบริหารราน Farmer Shop ผูจัดการ 

ทีมงานจัดกิจกรรม Young Ambassador ผูชวยฝุายบัญชี/โครงการซื้อขาวจากชาวนา ผูชวย/ประธาน

รูป โซ่อุปทานธุรกิจ Farmer Shop 
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ฝุายเช็คสต็อคสินคา พนักงานจัดซื้อ พนักงานคลังสินคา พนักงานขาย พนักงานการเงิน และพนักงาน

บัญช ี 

 สวนผลการดําเนินงานโครงการราน ณ Outlet ไรสุวรรณ มียอดจําหนายสูงสุดเมื่อเทียบ

กับรานคาอื่น รองลงมาคือรานตนแบบ การจัดบู฿ทตางๆ และโครงการซื้อขาวฯ ตามลําดับ นอกจากนี้

ทีมวิจัยไดจัดทําคูมือการบริหารจัดการรานคา ประกอบดวยหนวยเรียนรู 8 หนวย ไดแก 1. ทําเลที่ตั้ง

และการจัดบรรยากาศภายในราน 2. เทคนิคการสั่งซื้อสินคา 3. การกําหนดราคา 4. เทคนิคการรับ

สินคา 5. การขายและบริการ ณ จุดแคชเชียร์ 6. การจัดการสต็อกสินคา 7. การจัดทําเอกสารและ

รายงานการเงนิ และ 8. ภารกิจประจําวันของราน พรอมกับขั้นตอนการจัดการรานคา 7 ขั้นตอน พรอม

มีบทสรุปอุปสรรคและขอคนพบจากการวิจัย เชน กิจกรรมสั่งซื้อและสงคืนสินคาเป็นสวนที่สงผล

กระทบตอผลประกอบการ พนักงานสั่งซื้อมีบทบาทสําคัญตอการ สื่อสารและการจัดการความสัมพันธ์

กับภาคีเครือขายดานอุปทาน และพนักงานสั่งซื้อจําเป็นตองปฏิบัติตามแผนธุรกิจและระเบียบอยาง

เครงครัด เป็นตน นอกจากนีไ้ดมกีารใชระบบบัตรสมาชิกในการสะสมแตมคะแนนจากการซื้อสินคาและ

มีการจายเงินปันผลประจําปี โดยในรอบปีที่ผานมามีการจายเงินปันผลในอัตรารอยละ 3 คิดเป็นเงิน

ทั้งสิน้ 4,315 บาท มสีมาชิกมารับเงนิจํานวนทั้งสิน้ 70 ราย 

 

 คุณสายสุดา ศรีอุไร นําเสนอขั้นสุดทายคือเรื่องการสรางแบรนด์ Farmer Shop ซึ่งทีม

วิจัยไดมีการจัดบู฿ทนิทรรศการในเวทีเสวนาประจําปี การจัดโครงการของขวัญปีใหม การจัดกิจกรรมแก

สมาชิกประจําปี การจัดบู฿ทในงานเกษตรแหงชาติ และมีโครงการซื้อขาวจากชาวนา โดยมีนิสิต

อาสาสมัครเป็น Young Ambassador ชวยทําการประชาสัมพันธ์แบรนด์ดวย พรอมกันนี้ทีมวิจัยไดจัดทํา

แผนผังระบบธุรกิจ Farmer Shop ที่ประกอบดวยเครือขายอุปทาน (ตนน้ํา) เครือขายพันธมิตรธุรกิจ 

(กลางน้ํา) และเครือขายอุปสงค์ (ปลายน้ํา) ดังรูป 

 

 

ระบบธุรกิจ Farmer Shop 
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 สําหรับแผนการวิจัยในชวงที่ 4 ระหวางเดือน มี.ค. 2556 – ส.ค. 2556 จะเป็นการ

ขับเคลื่อนกิจกรรมทั้ง 5 ภายใตระบบธุรกิจ Farmer Shop โดยจะมุงเนนไปที่การพัฒนาคูมือการบริหาร

จัดการรานคาปลีกเพื่อนําไปใชประโยชน์ในการสงเสริมการจัดตั้งและดําเนินการรานคาปลีกในระยะ

ขยายผล การพัฒนาคูมือการทวนสอบสําหรับใชเป็นกลไกการจัดคุณภาพมาตรฐานสินคาของ Farmer 

Shop การขยายผลจัดเวทีเรียนรูระหวางผูประกอบการรายยอยกับหนวยงานภาคี เพื่อปลุกจิตสํานึก 

Farmer Shop การปรับกระบวนทัศน์ การดําเนินธุรกิจภายใตการคาที่เป็นธรรม และการเพิ่มพูนทักษะ

การจัดการธุรกิจอยางมืออาชีพ การสรุปบทเรียนสําหรับรานคาตนแบบ การติดตามแบรนด์ และการ

พัฒนาสนิคาในกลุมผูประกอบการที่สมัครใจในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคา เพื่อใหเป็นตัวแบบที่

ดีสําหรับผูประกอบการรายยอยในการเตรียมความพรอมกาวสูการเปิดเสรีอาเซียน 

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กลาวชี้แจงวาการนําเสนอรายงานนี้เป็นผลการดําเนินงาน

ในชวงที่ 3 ของระยะที่ 2 ซึ่งในระยะที่ 2 นี้จะเป็นการ Incubate ในเรื่องของ Bussiness model ภายใตแบ

รนด์ Farmer Shop โดยเนนที่การทํางานของรานตนแบบ และเชื่อมโยงเครือขายทั้งดานอุปสงค์และ

อุปทาน ดังที่คุณสายสุดาไดนําเสนอแผนภาพไปขางตน อยางไรก็ตามในอีก 6 เดือนขางหนานี้จะเป็น

การพัฒนาคูมือการจัดการรานคาปลีก เพื่อนําไปใชกับภาคี ส.ป.ก. ที่จะตั้งรานคาชุมชน และสหกรณ์

การเกษตรอีก 2 แหง คือ สกก.ปราสาท จํากัด และ สกก.เกษตรพิสัย จํากัด นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยอีก

ทานหนึ่งคือคุณกมลศักดิ์ สุระดม กําลังออกแบบคูมือการประเมินมาตรฐานสินคา ซึ่งประกอบดวย 3 

ดาน คอื ดานสุขอนามัย ดานสิ่งแวดลอม และดานแรงงาน  

 จากนั้น รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เชิญประธานกรรมการบริหารรานคาปลีก คุณกาญจนา 

คูหากาญจน์ เลาถึงการดําเนินงานของโครงการในชวงที่ผานมา 

 

 คุณกาญจนา คูหากาญจน์ กลาววาการดําเนินงานโครงการที่ผานมาไดดําเนินการ

ทดลองในหลายรูปแบบ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสรางการคาที่เป็นธรรมซึ่งก็ตองพบอุปสรรคที่หลากหลาย 

แตคิดวาตอไปในอนาคตจะมีรูปแบบที่งายขึ้นสําหรับผูประกอบการรานคาปลีก ในสวนเรื่องการตลาด

ยงัคงมีความยากเพราะการจะสรางใหเกิดความเป็นธรรมนัน้เกิดขึ้นไดยาก สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะยัง

มีเวลาดําเนินงานนอย ซึ่งอาจประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแตยังคงไมไดรับการตอบรับจากหลาย

แหง  

 โดยสวนตัวแลวตองการใหผูประกอบการรายเล็กในประเทศไทยมีที่ยืนไดดวยตั วเอง มี

ความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพ และอยูไดอยางยั่งยืนไมถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูประกอบการ

รายใหญมากจนเกินไป สําหรับตัวอยางกรณีรานใบจากที่ตั้งในปั๊มน้ํามันบางจากนั้น ไดมีการติดตอ

หารือเพื่อเจรจานําสินคา Farmer Shop ไปวางจําหนาย ซึ่งไดรับการตอนรับในระดับหนึ่งที่คิดวาหาก

เป็นผูประกอบการไปดวยตัวเองไมไดไปในนามโครงการราน Farmer Shop จะติดตอยากมาก แตทั้งนั้น
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เมื่อเขาไปในนามโครงการรานแลว ตัวแทนจากรานใบจากใหการรับฟังบาง แตก็มีเงื่อนไขที่โครงการไม

สามารถทําใหได เชน ตองเสียคาธรรมเนียมเริ่มตน สินคาชนิดละ 5,000 บาท (ซึ่งไดรับแจงวาเป็นการ

ลดพิเศษใหแลว) และที่สําคัญคือสินคาทุกชนิดตองทําบรรจุภัณฑ์เพิ่มใหมซึ่งทําใหผูประกอบการไม

สามารถทําใหได เนื่องจากตองเสียคาใชจายเพิ่มอีกมาก นอกจากนี้ยังมีคา GP สูงและตองเสีย

คาธรรมเนียมในทุกขั้นตอน จึงไดขอสรุปจากคณะกรรมการบริหารโครงการเห็นวาไมสามารถนํา

สินคาเขาไปวางจําหนายในเครือขายรานใบจากได  

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กลาวเสริมวา ประเด็นรานใบจากนั้นแสดงใหเห็นวาโครงสราง

ธุรกิจรานคาปลีกมีความเหลื่อมล้ําจรงิ และคิดวาถามีรานคาปลีกชุมชนที่มีระบบการบริหารจัดการไดดี 

มีเครอืขายผูประกอบการที่ผลติสินคาไดและรวมตัวกันไดจรงิแลวนาจะชวยใหคนไทยไดบริโภคอาหารที่

มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม 

 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย : รองผู้อ านวยการส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย 

 ประเด็นแรก ขอใหตรวจสอบขอมูลผลประกอบการระยะ 6 เดือนที่นําเสนอใน Powerpoint 

เนื่องจากตัวเลขกําไรสุทธินาจะมีความผิดพลาดบางอยาง เพราะตรวจสอบแลวไมตรงกับรายงานงบ

กําไร (ขาดทุน) ในรายงานแตละเดือน ขอใหทบทวนและระมัดระวังเพราะตัวเลขการทําบัญชีไมควรเกิด

ความผิดพลาด 

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ชี้แจงวาในการปฏิบัตินั้น ทุกเดือนจะมีคณะกรรมการประจํา

โครงการเขารวมประชุม และเจาหนาที่ประจําโครงการฝุายบัญชีจะนําเสนองบกําไร (ขาดทุน) 

ประจําเดือน ซึ่งจัดทําและตรวจสอบความถูกตองทุกเดือน แตทั้งนี้การจัดทํางบกําไร (ขาดทุน) ในระยะ 

6 เดือนของโครงการวจิัยนี ้เป็นการทําขึน้ใหมโดยมอบให คุณวสินธรา ขวยเขิน ชีแ้จงการจัดทํา 

 

 คุณวสินธรา ขวยเขิน ชี้แจงขั้นตอนการจัดทํางบในระยะ 6 เดือนนั้นไดนํายอดขายตั้งแต

เดือนกันยายน 2555 – กุมภาพันธ์ 2556 และตัวเลขทุกรายการจะมาจากในชวง 6 เดือนนี้มาคํานวณ  

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ชี้แจงวาอาจเกิดจากความผิดพลาดจากการคํานวณตัวเลขที่

นํามาคิดในชวง 6 เดือน เพื่อมาใชรายงานความกาวหนา 
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 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ตั้งขอสังเกตวาการทําบัญชี ตัวเลขงบตางๆ ควรมีความรอบคอบ

และชางสังเกต และขอใหมคีวามรอบคอบในการจัดทําดวย 

 

 ศ.ดร.โสภิณ ทองปาน : ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 แสดงความเห็นวาโครงการนี้เป็นความคิดริเริ่มที่ดี แตทําจะดําเนินการจริงในเชิงธุรกิจคง

เป็นไปไดยาก เพราะเป็นรานขายของกินเลนใหนิสิตในมหาวิทยาลัยมากกวาเป็นรานขายของใหสมาชิก

ในชุมชน และสินคาในรานเป็นสินคาที่ขายใหชุมชนนอย ทั้งนี้การตั้งรานในสถานศึกษานั้นจะขายสินคา

อื่นนอกจากขนม ของขบเคี้ยวไดยาก จึงเสนอวาถาจะขายสินคาเหลานี้ตองเนนการตั้งรานใน

สถานศกึษามากกวาตั้งเป็นรานคาชุมชน 

 นอกจากนีป้ัจจุบันผูบริโภคตองการรานคาที่สะดวกซื้อ ติดแอร์ มีสินคาหลากหลาย พรอม

มีของแถม เหลานี้คือสิ่งที่ลูกคาตองการ เพราะรานคาปลีกขนาดใหญทั้งโลตัสและบิ๊กซีไดริเริ่มไว 

เพราะฉะนั้นจงึเสนอใหราน Farmer Shop เลือกตั้งรานสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนเกษตรกรใน

ชนบทดวยเชนกัน เพราะเป็นการจําหนายของขบเคี้ยวที่เกษตรกรสามารถทําการแปรรูปมาจําหนายได 

และเห็นวาควรทํารานใกลเคียงกับ “รานถูกใจ” คิดวานาจะเป็นไปได  

 สําหรับรายงานตัวเลขบัญชีนั้น ตั้งขอสังเกตวาเป็นการคํานวณตนทุน กําไร (ขาดทุน) โดย

ไมไดนําตัวเลขคาจางพนักงานและคาเชาสถานที่มารวมคํานวณดวย  

 

 คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ : ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 ประเด็นแรกคือ เห็นดวยที่ ศ.ดร.โสภิณ ทองปาน ตั้งขอสังเกตในกรณีตัวเลขงบดุลที่ควร

ตองรวมคาเชาสถานที่และคาจางพนักงานเขาไปคํานวณในบัญชีใหเห็นจริงดวย  ซึ่งคิดวาถึงแมจะเป็น

โครงการวิจัยแตก็ควรนําตัวเลขเหลานีม้ารวมคดิดวยเพื่อไดตัวเลขที่แทจริง 

 ประเด็นที่สอง การเลือกสินคาใหเหมาะสมกับสถานที่ตั้งราน เชนถารานตั้งอยู ใน

มหาวิทยาลัย ก็ตองเลือกสินคาใหเหมาะสมกับกลุมลูกคาที่เป็นนิสิตและบุคลากร ทั้งนี้มีขอเสนอแนะให

นํารานไปตั้งจําหนายที่     ธ.ก.ส. ที่กําลังจะเปิดใหมบริเวณแยกเกษตรดวย 

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ชี้แจงประเด็นการตั้งรานในมหาวิทยาลัยนั้น โครงการไมไดหวัง

ที่จะขายสินคาเพียงอยางเดียว แตตองการใชชุมชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นตนแบบ มีการฝึก

นักวิจัยใหทําหนาที่ตางๆ โดยสิ่งที่มุงหวังคือ จะทําอยางไรใหผูประกอบการรานคาปลีกจะไมขาดทุน จึง

เป็นที่มาของการจัดทําคูมือการบริหารจัดการรานคาปลีกเพื่อมอบใหชุมชนไดนําไปใชไดจริงในการตั้ง

รานคาชุมชน 
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 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ : ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ประเด็นแรก ขอใหตรวจสอบขอมูลในรายงานเรื่องการแจกแบบสอบถาม 100 ชุด ไดรับ

ตอบกลับมา 93 ชุด สวนหนาถัดไปในเลมรายงานใหขอมูลวาไดรับ 94 ราย ใหตรวจสอบขอมูลดวยวา

ตัวเลขใดผดิ 

 ประเด็นที่สอง เรื่องคนเขาชมบู฿ทขาวเกิดบุญนอยกวาขาวคุณธรรม เพราะเหตุใด มีประเด็น

ใดที่นาสนใจบาง 

  

 คุณณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ ชี้แจงวาผูเขาชทบู฿ทขาวนั้นไมนิยมขาวหอมมะลิ แตใหความ

สนใจขาวกลอง ซึ่งเป็นของบู฿ทขาวคุณธรรมมากกวา นอกจากนี้ขาวคุณธรรม จําหนายขาวขนาดบรรจุ

ถุงเล็ก 1 กก. ทําใหไดรับความสนใจมากกวา เพราะขาวเกิดบุญนําถุงขนาด 5 กก. มาจําหนายทําใหคน

ที่เขาชมงานไมนิยมซื้อเนื่องจากบู฿ทขาวนั้นตั้งอยูไกลจากที่จอดรถ อีกทั้งผูซื้อทราบวามีวางจําหนายใน

ราน Farmer Shop ซึ่งจะสามารถมาซือ้ในภายหลังได 

 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ใหคําแนะนําวา ประเด็นที่ชี้แจงมานี้แสดงวาลักษณะตัว

สินคาจะมีผลตอการตัดสินใจของลูกคา ทั้งนี้อยากใหมีขอมูลเรื่อง วัย/เพศ เพราะขอมูลในรายงานจะ

ระบุวาการสรางแบรนด์ Farmer Shop จะเกิดในหมูผูหญิง และผูที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปจํานวนมาก ดังนั้น

จึงอยากใหมีขอมูลวาหากเป็นกลุมเพศชาย หรือในวัยอื่นๆ จะมีความรูสึกอยางไรตอแบรนด์นี้บาง  

เพื่อใหมขีอมูลในการจะนํารานคาสูชุมชนตอไป 

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท อธิบายเพิ่มเติมวาในกรณีการนําขาวมาจําหนายในงานเกษตร

แหงชาตินั้น ทุกปีที่ผานมาทั้งขาวเกิดบุญและขาวคุณธรรมจะมียอดจําหนายสูงกวาปีนี้มาก ทั้งนี้

เนื่องจากตําแหนงสถานที่การตั้งบู฿ทที่ไดรับการจัดสรรจากผูจัดงานของมหาวิทยาลัย ใหสถานที่หาง

จากอาคารจอดรถมาก ทําใหไดรับผลกระทบตอยอดจําหนายสวนหนึ่งดวย 

 

 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ใหคําแนะนําวา นี่คือมุมมองหนึ่งที่แสดงใหเห็นวาลักษณะ

ของผลิตภัณฑ์ที่จะนํามาจําหนายในแตละสถานที่ที่แตกตางกันนั้นควรจะมีลักษณะอยางไร คือตอง

เลือกใหเหมาะสมกับสถานที่จําหนายดวย กรณีนี้แสดงวาขนาดบรรจุภัณฑ์มีผลตอการเลือกซื้อของ

ผูบริโภค ผูจําหนายจึงควรเลือกใหเหมาะสมกับสถานที่ในครั้งตอไป นอกจากนี้จากรายงานจะมองเห็น

ความไมสม่ําเสมอของขาวเกิดบุญ ซึ่งไมพบในขาวคุณธรรม และผูบริโภคเองยังไมเห็นความแตกตาง

ของขาวเกิดบุญกับขาวแบรนด์อื่นๆ ที่วางจําหนายอยูทั่วไปในทองตลาดทําใหไมไดรับความนยิมดวย 
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 คุณทรงพล เจตวาณิชย์ : ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 กลาววา งานนี้เป็น System research ซึ่งมีตัวแปรจํานวนมาก ทั้งนี้ Farmer Shop เป็น

คลายๆ ตัวเชื่อมผูผลิตกับผูบริโภค เมื่อฟังโครงการแลวทําใหคิดถึงกลุม Niche market / Fair trade ซึ่ง

เป็นตลาดที่ไมปกติ มีจุดขายในเชิงนามธรรมอยูมาก ดังนั้นจึงมีโจทย์ที่ตองทํารานใหมีจุดขายใหเขาไปสู

ผูซือ้ในตลาดคุณคา 

 งานโครงการนี้อาจลองหา How to จากลูกคาเรื่องกระบวนทัศน์อะไรที่จะปรับคานิยมตอ

การซื้อสินคาของผูบริโภค ดังนั้นคําวา Farmer Shop อาจมีไดหลากหลายรูปแบบ ปรับเปลี่ยนไปตาม

สถานที่ตั้งวาแตละที่ควรจะมีรานที่มีลักษณะอยางไรจึงจะเหมาะสมกับธรรมชาติของบริบทในแตละ

พืน้ที่ 

 

 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย : รองผู้อ านวยการส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย 

 โครงการนีเ้ป็นการทํารานคาที่มุงหวังใหเกิดคุณคาใหมในการบริโภค แตจากขอมูลรายงาน

แสดงใหเห็นวาสถานที่ที่มียอดจําหนายสูงสุดคือรานคาไรสุวรรณ 55% รองลงมาคือรานตนแบบ 20% 

งานอีเวนท์ตางๆ และโครงการซื้อขาว ตามลําดับ ดังนั้นถานํามาวิเคราะห์จะพบวาถาตองการขาย

คุณคาจะอยูที่งานอีเวนท์และโครงการซื้อขาวซึ่งมีเปอร์เซ็นต์จําหนายนอย ดังนั้นควรตองวิเคราะห์ให

เห็นวาชองทางแบบไหนที่จะสรางชองทางสื่อสารใหเกิดการบริโภคคุณคาใหม ซึ่งหากพูดถึงเรื่องการ

สื่อสารดานคุณคานี้แลวจะเห็นวาชองทางจําหนายที่ไรสุวรรณนั้นมีคุณคาดานนี้ต่ําที่สุด  ควรวิเคราะห์

ตนทุนของแตละชองวาเป็นอยางไร เหลานีเ้ป็นตน 

 Farmer Shop เป็นลักษณะผสมระหวางการที่ผูบริโภคจะซื้อสินคาดวยอุดมการณ์และการ

ซือ้สินคาในตลาดทั่วไป สวนเรื่องความเป็นธรรมนัน้ทางดานผูประกอบการที่ไดเขามาเป็นภาคีเครือขาย

ของ Farmer Shop จะไดความเป็นธรรมในการนําสินคาเขามาจําหนายโดยไมตองเสียคาจีพี และในสวน

ความเป็นธรรมของผูบริโภคนัน้คือการไดซือ้สินคาคุณภาพดีใชหรอืไม และที่บอกวาผูบริโภคไดซื้อสินคา

ในราคาที่ไมถูกเอาเปรียบนั้นคืออะไร 

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ชี้แจงวาปัจจุบันผูประกอบการตองเสียคาจีพีที่เพิ่มสูงขึ้นมาก 

จนทําใหผูประกอบการจําเป็นตองเพิ่มราคาสนิคาใหสูงขึ้น 

 

 คุณกาญจนา คูหากาญจน์  ชี้แจงเพิ่ม เติมวาปัจจุบันมีตนทุนตางๆ สูงขึ้นมาก 

ผูประกอบการพยายามที่จะคงราคาเดิมไวแตไมสามารถทําได ขณะที่ในสวนของผูวางจางใหผลิตสินคา

เดียวกันแตเป็นแบรนด์ของผูวาจางเอง เมื่อนําไปวางจําหนายแลวมีราคาสูงกวาแบรนด์ของ

ผูประกอบการซึ่งผลิตเองหลายเทาตัว ทําใหผูประกอบการเองอาจจําเป็นตองจําหนายสินคาในราคาที่
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สูงขึ้นเชนกันจึงจะสามารถอยูได ทั้งนี้ผูผลิตเองตองการจําหนายสินคาที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม

ตอทั้งผูผลิตและผูบริโภคดวยเชนกัน 

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ยกตัวอยางกรณีสินคาเครื่องสําอางค์ชนิดเดียวกันซึ่งผลิตใน

ประเทศญี่ปุุน วางจําหนายในราน duty free ราคา 3,600 บาท แตเมื่อขายวางขายในราน

ภายในประเทศใหคนญี่ปุุนดวยกัน แตกตางกันเพียงบรรจุภัณฑ์เทานั้นขายในราคา 700 บาท นี่คือ

เปูาหมายที่ราน Farmer Shop ตองการสรางความไววางใจจากผูบริโภควาสินคาเดียวกันแตตางกันเพียง

บรรจุภัณฑ์นําไปวางขายในรานคาชุมชน เพื่อชวยผูผลิตและผูบริโภคใหไดใชสินคาคุณภาพราคาเป็น

ธรรมตอทั้งสองฝาุย 

 

 คุณทรงพล เจตวาณิชย์ แนะนําวาสินคาในโครงการลักษณะนี้จะตองมีกลุมผูบริโภคที่มี

ลักษณะพิเศษอยางหนึ่ง เชน เรื่องศาสนา เขามาเกี่ยวของ เชนสินคาขาวคุณธรรม พบวามีกลุมผูบริโภค

ที่เป็นกลุมสันตอิโศกซือ้ขาวนีไ้ปบริโภค น่ันคือกลุมลูกคาที่มลีักษณะพิเศษ เป็นตน 

  

 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย แนะนําเพิ่มเติมวา งานวิจัยควรชี้ใหเห็นทิศทางการปรับตัวของราน

วาควรเป็นอยางไร สินคาที่จะไปไดดีกับแตละสถานที่คืออะไร ควบคูไปกับการเผยแพรแนวคิดคุณคา 

ซึ่งถาจะขายแนวคิดนั้นตองอยูกับผูบริโภคที่มีความรูระดับหนึ่ง ดังนั้นการนํารานเขาไปในมหาวิทยาลัย

ตามที่ ศ.ดร.โสภิณ ทองปาน แนะนําเป็นเรื่องที่นาสนใจ หรือจะนําเขาไปในโรงพยาบาลก็นาสนใจ

เชนกัน นอกจากนี้ควรวิเคราะห์ใหเห็นวารานคาแตละพื้นที่ที่แตกตางกันจะมีสินคากี่แบบ แบบไหน

เหมาะกับอะไรบาง เหลานีเ้ป็นตน 

 

5.  โครงการวิจัยการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

 คุณผาณิต บูรณ์โภคา นักวิจัย นําเสนอรายงานความกาวหนาโครงการยกระดับ

มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์อยู 4 ขอ คือ 1) เพื่อ

สํารวจวิธีการที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีแกผูตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่สงผลตอขีด

ความสามารถของผูตรวจสอบกิจการ 3) เพื่อสรางมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู

ตรวจสอบกิจการ และ 4) เพื่อเสนอแนวทางการยกระดับคุณภาพผูตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในฐานะ

กลไกควบคุมภายในที่ดี โดยมีรูปแบบการวิจัยสําหรับวัตถุประสงค์ขอที่ 1 คือการวิจัยเอกสาร และวิจัย

เชิงสํารวจดวยแบบสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ สวนวัตถุประสงค์ขอ 2 เป็นการวิจัยเชิงสํารวจดวย

แบบสอบถามเชิงปริมาณ และวัตถุประสงค์ขอ 3 และ 4 ใชการประชุมระดมสมอง (Focus Group) โดยมี

ขอบเขตการวิจัยใน 3 สวน คือขอบเขตประชากร จะทําการสํารวจสหกรณ์ทุกประเภทที่ดําเนินงานในปี 
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2554 จํานวน 6,444 แหง ขอบเขตตัวแปร ประกอบดวยตัวแปรตนและตัวแปรตาม และขอบเขตเนื้อหา

ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว 

 นอกจากนีย้ังมีสมมุติฐานการวิจัย กรอบแนวคิด และผลการดําเนินงานในชวงแรกเป็นการ

ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งไดรวบรวมไวในรูปเลมรายงานแลว 

สําหรับวิธีดําเนินงานวิจัย จากวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ผลการดําเนนิงานวิจัยในเบือ้งตน ขอ 1 ไดมีการสํารวจ

ประชากรกลุมตัวอยางโดยการสุม จํานวน 381 สหกรณ์ โดยแบงเป็นแตละภาคทั่วประเทศ และแบง

ตามขนาด เล็ก กลาง ใหญ และใหญมาก มีการเก็บแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 

 ซึ่งในการรายงานความกาวหนาครั้งที่ 1 นี้ เป็นการตอบวัตถุประสงค์ขอที่ 1 โดยการเก็บ

รวบรวมขอมูล ดวยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) จากการศึกษาความเป็นมาของการ

ตรวจสอบกิจการ กฎหมาย ระเบียบ กระบวนการตางๆของการตรวจสอบกิจการ แนวคิด ทฤษฎี 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมกับการประชุมระดมสมองผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อจัดทําเครื่องมือ

วิจัย และการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) จากการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพเจาะลึกผูที่มีสวน

เกี่ยวของกับการตรวจสอบกิจการสหกรณ์กลุมตัวอยางครอบคลุม 360 องศาจํานวน 105 คน เพื่อให

ไดแนวทางปฏิบัติที่ดีแกผูตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และสถานการณ์การตรวจสอบกิจการสหกรณ์โดย

กลไกผูตรวจสอบกิจการที่ชี้ใหเห็นขอจํากัด อุปสรรคในการทํางานของผูตรวจสอบกิจการ โดยมี

ผลการวิจัย ดังนีค้ือ 1. แนวทางปฏิบัติที่ดีแกผูตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 2. สถานการณ์การตรวจสอบ

กิจการสหกรณ์โดยกลไกผูตรวจสอบกิจการ และ 3. ขอจํากัดและอุปสรรคในการทํางานของผู

ตรวจสอบกิจการ ทั้งนี้สําหรับการดําเนินงานในชวงตอไปจะเป็นการดําเนินงานเพื่อตอบวัตถุประสงค์ 

ขอที่ 2 – 4 

 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย : รองผู้อ านวยการส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย 

 ตั้งขอสังเกตวาแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ กับการสรุปขอมูลที่นําเสนอในบทที่ 4 นั้น

ไมไดมาจากแบบสอบถามแตมาจาก Literature review ใชหรอืไม 

 

 คุณผาณิต บูรณ์โภคา ตอบวาการสรุปในบทที่ 4 นั้นไดมาจาก Literature review ซึ่ง

ขอมูลเหลานั้นจะเป็นกรอบในสิ่งที่ทีมวิจัยจะลงพื้นที่ไปสอบถามดวย  โดยการสัมภาษณ์นั้นจะมี

เปูาหมายในหลักทั้ง 7 ขออยูแลว ทั้งเรื่ององค์ความรู การเขาถึงเนื้องาน หรือการปฏิบัติงานตางๆ แต

ไมไดเขียนไวในแบบสัมภาษณ์เทานัน้ 
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 ดร.สลีาภรณ์ บัวสาย กลาววา แบบสอบถามที่เห็นนั้นไมมีแนวของโครงเหลานั้นเลย ทั้งนี้

เขาใจวาปกติแลวการสํารวจ มีวัตถุประสงค์คือสํารวจ Best practice จึงคาดวาจะได case study ที่ดี

ประมาณ 4-5 แหงแลวจึงสัมภาษณ์เจาะลึกวาทําอยางไร และที่จริงแลวแบบสอบถามนาจะเป็นการ

ตอบวัตถุประสงค์ในขอ 2 และ 3 มากกวา 

 

 คุณผาณติ บูรณ์โภคา ชีแ้จงวาการสํารวจทําหลังจากที่ได review literature แลว จากนั้น

จึงถามผูที่เกี่ยวของกับสหกรณ์ดวยการสัมภาษณ์ที่ครอบคลุม 360 องศา และนําหลักเหลานี้ไปถาม

ดวย โดยสัมภาษณ์เปูาหมายจํานวน 105 คน ซึ่งเริ่มสัมภาษณ์เชิงลึกตั้งแตวันที่ 28 ม.ค. 2556 ที่กรม

ตรวจบัญชีสหกรณ์ เกี่ยวกับหลักทั้ง 7 หลัก เพียงแตไมไดบอกตามตรงแตครอบคลุม และไดดําเนินการ

สัมภาษณ์มาอยางตอเนื่อง ทั้งกรมสงเสริมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์ เป็นตน 

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ตั้งขอสังเกตวา จากวัตถุประสงค์ขอที่ 1 นั้นคือเพื่อสํารวจ

วิธีการที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีแกผูตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ดังนั้น ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย จึงคาดหวัง

วาจะเป็นการสัมภาษณ์เพื่อสํารวจหา Best practice ที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติ แตถาพิจารณาจากรายงาน

แลวจะพบวาเป็นการออกแบบระบบกอนใชหรอืไม 

 

 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย กลาวเพิ่มเติมวา ลักษณะการวาง Research design นั้นมีผล ซึ่ง

โครงการวิจัยนี้ไดออกแบบไวคือ การพัฒนากรอบแนวคิด โดยไดหลัก 7 หลัก แลวออกไปสํารวจ/

สัมภาษณ์ ซึ่งลักษณะนีค้ือ การประเมนิวาสภาพการตรวจสอบจริงๆ นั้นเป็นไปตามที่ควรจะเป็นหรือไม 

มีคําถามวาจะไปยกระดับความสามารถผูตรวจสอบใหไดมาตรฐานหรือไม ซึ่งไมมั่นใจวาจะได แตจะได

ขอมูลวาปัจจุบันผูตรวจสอบฯ ไดไดทําตามในสิ่งที่เราคดิวาเป็นมาตรฐานหรอืไม 

 ทั้งนีต้ัวแบบสอบถามที่ทํานีจ้ะไมไดสรางมาตรฐาน เพราะมาตรฐานจะถูกสรางดวยวิธีการ

ทํา conceptual review และสิ่งที่พัฒนาขึน้มาแลวไมไดถูก test เนื่องจากการไปสอบถามนั้นเป็นการถาม

เพียงวาผูตรวจสอบไดทําหรือไม ไมไดถามวาดีหรือไมดี ดังนั้นจึงไมไดเป็นการถามวาที่ออกแบบมานั้น

ถูกหรือไมถูก  ครบหรือไมครบ ซึ่งโครงการนี้ทําจากตัวทฤษฎีแลวนําไปวางกรอบ ประเมิน แตไม

สามารถบอกไดวาหลักนี้ถูกหรือไม เพราะกรอบนี้ไมถูกตรวจสอบในแงวาผูตรวจสอบเห็นดวยหรือไม

เห็นดวย 

 

 คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ : ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 กลาววาเห็นดวยกับสิ่งที่ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ตั้งขอสังเกต และขอใหขอมูลเพิ่มเติมวา

ขณะนี้สหกรณ์มีทั้งหมด 7 ประเภท ที่แตกตางกันทั้งในแงความรูและคุณภาพ จึงคาดหวังวาจะไดเห็น

ตัวอยางที่ดีจากสหกรณ์แตละประเภทวาเป็นอยางไร และทําอยางไร ถาทําไดจะชวยใหผูตรวจสอบไม
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กลายเป็นเสื้อโหลที่ไมมีความแตกตางกันในแตละประเภท จึงตองการใหเป็นความรูจากขางลางขึ้นมา 

ใหเห็นตัวอยางกลไกที่แทจริงและหลากหลายจากสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท 

 

 ศ.ดร.โสภิณ ทองปาน : ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 แสดงความเห็นวาการตรวจสอบตางๆ ของไทยนั้นทับซอนกับเรื่องการจับผิด เพราะฉะนั้น

ควรตองทําความเขาใจใหมวาการตรวจสอบนั้นคือการปรับปรุงไม ใชการจับผิด ทั้งนี้การสํารวจของ

โครงการนี้เป็นการสํารวจในที่ตั้ง คือวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจแนวทางปฏิบัติที่ดีแกผูตรวจสอบ และ

ปัจจัยที่สงผลตอขดีความสามารถของผูตรวจสอบฯ ซึ่งหากพิจารณาในแบบสํารวจหรือแบบสอบถามที่

ถามวามีความรูในเรื่องนั้นๆ หรือไม ซึ่งผูตอบก็ตองตอบวารูอยางแนนอน แตเป็นการรูในหนังสือไมไดรู

จากการปฏิบัติของสหกรณ์แตละแหง แตละประเภท ทั้งนี้คิดวามาตรฐานที่ครบถวนไมนาจะมีเพราะ

สหกรณ์แตละแหงมคีวามแตกตางกัน  

 นอกจากนี้ไดเสนอวาถาจะเริ่มทําจะเลือกทําที่สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นอยางแรกแลว

คณะผูวิจัยจะไดประโยชน์มากกวา เพราะสหกรณ์แตละแหงมีขอบเขตไมแตกตางกันมากนัก เพื่อเป็น

บรรทัดฐานของสหกรณ์ออมทรัพย์กอน แตถาเป็นสหกรณ์การเกษตรจะมีระบบวิธีการดําเนินงานที่

แตกตางหลากหลายกันมากซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะทํางานนี้ 

 

 อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ : ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 แสดงความเห็นวาเป็นการทําเพื่อตอบวัตถุประสงค์ขอที่ 1 คือเพื่อหาขอสรุปวาแนวทาง

ปฏิบัติไปสูขอสรุปสุดทายของงานวิจัยคืออะไร จึงยังไมมี best practice ซึ่งเทาที่สํารวจจะเป็นการบอก

วาสภาพที่เป็นอยูขณะนี้เป็นอยางไร และตอไปจะมีคําถามวา ผลงานที่ผูตรวจสอบภาคภูมิใจคืออะไร 

โดยจะทําการถาม 360 องศา ซึ่งจะเป็นตัวชีใ้หเห็นวาแตละประเภทคืออะไรบาง  

 สําหรับคําแนะนําของ ดร.โสภณิ ทองปาน ที่ใหเลอืกทํากับสหกรณ์ออมทรัพย์นั้น เป็นเรื่อง

แนนอนวาสหกรณ์ออมทรัพย์มคีวามเช่ียวชาญ และจะดึงมาเป็นเกณฑ์ดวย นอกจากนี้จะมีเครดิตยูเนี่ย

นซึ่งเป็นสหกรณ์เพียงประเภทเดียวที่มีคณะผูตรวจสอบฯ ซึ่งจะเนนวามีความแตกตาง สวนสหกรณ์

การเกษตรนัน้ตองใหความสําคัญเพราะผูตรวจสอบมักจะไมคอยรูเรื่องในเรื่องของหลักเกณฑ์เทาไรนัก

แตเป็นการใชประสบการณม์ากกวา จึงเป็นการทํางานเพื่อนําไปสูขอปฏิบัติและวธิีการที่ดีในที่สุด  

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท หารือในที่ประชุมวาเป็นไปไดหรือไมที่จะใหมีการจัดเวทีเสวนา

กลุมเปูาหมายเพื่อหาตัวอยางที่ดี ซึ่ง อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ชี้แจงแลววาจากการสํารวจนั้นมี

ตัวอยางที่ดอียูแลวและแยกประเภทไดดวย ทั้งนีจ้ากรายงานเป็นการตอบคําถามในขอ 1 เทานั้น 
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 คุณทรงพล เจตวาณิชย์ : ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 กลาววา ขณะนี้ทีมงานกําลังหาเปูา โดยการ review literature และไดกรอบวาการเป็นผู

ตรวจสอบที่ดนีั้นควรตองประกอบดวยอะไรบางในเบือ้งตน แลวจึงนําสิ่งเหลานี้ลงไปแลวหากพบสิ่งใหม 

ก็จะใชมาสังเคราะหเ์ป็นตัวชีว้ัดของผูตรวจสอบที่ด ีคอืคําตอบขอที่ 1 แลวจะรูวาปัจจัยเงื่อนไขที่จะทําให

ถึงจุดนั้นเกี่ยวของกับอะไรบาง ซึ่งเมื่อรูคําตอบขอที่ 2 แลว ขอที่ 3  คือ How to ในการที่จะใหผู

ตรวจสอบฯ พัฒนาไปถึงเปูาหมายจุดนั้น ซึ่ง How to นี้ ไมควรมองเฉพาะผูตรวจสอบเพียงอยางเดียว 

แตควรโยงถึงกลไกที่จะชวยสนับสนุนผูตรวจสอบดวย ซึ่งควรพิจารณาที่ Competency base learning 

ดวยจะชวยไดวาการที่จะพัฒนาน้ัน competency ตองชัดเจนดวย 

 

6.  โครงการวิจัยการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวผ่าน

แนวคดิเครือข่ายคุณค่าสหกรณ์ : กรณศึีกษาเครอืข่ายการท่องเที่ยวชุมชน จ.พังงา 

 

ดร.ธวิช สุดสาคร นักวิจัย นําเสนอรายงานความกาวหนา 6 เดือน ระหวางเดือนกันยนยน 

2555 – กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งแบงออกเป็น 3 สวน คือ ส่วนที่ 1 รายงานการทบทวนวรรณกรรมและ

เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ ส่วนที่ 2 รายงานการศึกษาระบบการจัดการความรูภูมิปัญญาทองถิ่นของ

เครือขายทองเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา 4 กลุม และ ส่วนที่ 3 รายงานความกาวหนาการจัดทําระบบ

ฐานขอมูลภูมิปัญญาทองถิ่นของเครือขายทองเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงาผานชองทางเครือขายสังคม

ออนไลน์  

 

คุณนพเวช บุญมี นําเสนอรายงาน ส่วนที่ 1 เป็นการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารตางๆ ที่

เกี่ยวของ ประกอบดวย แนวคิดดานภูมิปัญญาทองถิ่น การจัดการทรัพยากรเชิงนิเวศวัฒนธรรมหรือ

การจัดการในเชิงจติสํานึก การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาการทองเที่ยว

อยางยั่งยืน แนวคิดเรื่องการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค์ (Creative Tourism) การจัดการความรู 

(Knowledge Management) แนวคิดเครือขายคุณคาสหกรณ์ แนวคิดโซอุปทานการทองเที่ยว และการ

พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว 

สําหรับการดําเนินงานโครงการการจัดการภูมิปัญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาศักยภาพการ

ทองเที่ยวผานแนวคิดเครือขายคุณคาสหกรณ์: กรณีศึกษาเครือขายการทองเที่ยวชุมชน จังหวัดพังงา 

ในระยะ 6 เดือนที่ผานมา ทีมวิจัยไดมีการลงพื้นที่ใน 8 กลุม ของเครือขายการทองเที่ยวชุมชนจังหวัด

พังงา เพื่อศึกษาขอมูลเชิงลึก จากการสัมภาษณ์กลุมผูนําเครือขายทองเที่ยวตางๆ 
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ส่วนที่ 2 รายงานการศึกษาระบบการจัดการความรูภูมิปัญญาทองถิ่นของเครือขายทองเที่ยว

ชุมชนจังหวัดพังงา 4 กลุม ไดแก ชุมชนบานโคกไคร บานชางนอน บานบางพัฒน์ และบานสามชอง

เหนอื  

 

ดร.ธวิช สุดสาคร นําเสนอกระบวนการจัดการความรู ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ไดพิจารณาเลือก

กระบวนการจัดการความรูในแบบของนักวิชาการ Holzner and Marx (1979) และ Peutland (1995) ที่มี

ความครอบคลุมในเรื่องการจัดการความรู โดย มี 4 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การสรางความรู (Knowledge 

Creation) 2) การจัดเก็บองค์ความรู (Knowledge storage / retrieval) 3) การถายทอดความรู 

(Knowledge transfer) และ 4) การนําความรูไปใชงาน (Knowledge application) โดยทําการสํารวจใน 4 

ชุมชนขางตน 

ส่วนที่ 3 รายงานความกาวหนาการจัดทําระบบฐานขอมูลภูมิปัญญาทองถิ่นของเครือขาย

ทองเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงาผานชองทางเครือขายสังคมออนไลน์ ซึ่งใชระบบเครือขาย Facebook ทั้งนี้

ในการเขารวม Facebook นีจ้ะสามารถเขารวมไดโดยการเพิ่มช่ือเพื่อนใน Facebook ของแตละบุคคล ซึ่ง

ใชช่ือวา การจัดการภูมิปัญญาท้องถ่ิน จ.พังงา 

 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 คุณทรงพล เจตวาณิชย์ : ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 จากรายงานหนา 37 ที่กลาวถึงเรื่อง KM นั้น มองที่การจัดการความรูของกลุมกอน ซึ่งมี

ความเห็นวาควรตองเริ่มที่การจัดการความรูที่ตัวปัจเจก ความรูที่เกิดจากตัวบุคคลกอนแลวจึงจะขยาย

ไปสูกลุม เชน เรื่องกะปิ ตองดูที่บุคคลที่ริเริ่มแลวถอดออกมาวามีกระบวนการสรางความรูอยางไร มี

ขั้นตอนการคนพบและกลายมาเป็นภูมิปัญญา แลวจึงเป็นการถายทอดภูมิปัญญา ซึ่งสิ่งเหลานี้มี

ความสําคัญ เพราะกําลังเรียนรูวาวิธีสรางความรูของชาวบานนั้นทํากันอยางไร ซึ่งเหลานี้จะทําใหเรา

นําไปอธิบายกับนักทองเที่ยวไดถึงความฉลาดของชาวบานที่อยูกับสภาพแวดลอมของตัวเองไดอยางไร 

จากนั้นโจทย์ที่ตามมาคือความรูบางตัวไมทันสมัยแตความรูบางตัวมีการตอยอด ดังนั้นจึงตองดูวา

ชาวบานมกีารนําความรูนั้นมาตอยอดหรือสรางความรูใหมที่สอดคลองกับบริบทหรือไม  สิ่งที่นาสนใจ

มากที่สุดคือการที่ชาวบานไดสืบสานการจัดการความรูของตัวเองไปตามบริบทที่เปลี่ยนไปหรือไม  

เพราะลึกลงไปแลวการจัดการความรูคือ ความอยูรอด การดิน้รนจนไดความรูขึ้นมา เพราะฉะนั้นควรมี

ขอมูลตางๆ ที่ชาวบานไดคิดคนขึ้นมาใหสอดคลองกับภูมิสังคมของตัวเองวาทําไมจึงเลือกทําแบบนั้น

แบบนี้ ซึ่งเหลานี้คือความฉลาดของชาวบาน แตกระแสที่เขาไปสูชาวบานมักทําใหนิสัยการจัดการ

ความรูเหลานีอ้อนลาลงไป และรอแตความชวยเหลือจากภายนอก  
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 ดังนั้นถาโครงการนี้จะเขาไปชวยใหชาวบานไดทบทวน และเขาใจถึงพลังของการจัดการ

ความรู ควรทําใหชาวบานเขาใจวาตองมีการเรียนรูและปรับตัวอยูเสมอแลวจะเกิดประโยชน์จาก

โครงการวิจัยนี้มากๆ ดังนั้นจากขอมูลภูมปิัญญาทองถิ่น ความรูพื้นบานตางๆ ใหระบุความรูออกมา วา

อะไรคือองค์ความรูวาดวยเรื่องตางๆ เพิ่มรายละเอียดขององค์ความรูแตละเรื่องไวในภาคผนวกดวยจะ

ดีมาก 

 

 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ : ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 จากชื่อโครงการที่จะเขาไปบริหารจัดการภูมิปัญญาทองถิ่นนั้นยังไมเห็นภาพที่ชัดเจนของ

การจัดการภูมปิัญญา แตจะเป็นรายงานการสบืคนเรื่องภูมิปัญญาทองถิ่นเทานั้น โดยมีคําเชื่อมโยงไปสู

การใชประโยชน์ในเรื่องของการทองเที่ยว และยังไมพบการเชื่อมโยงคุณคาสหกรณ์ตามช่ือเรื่อง  

 ทั้งนี้เรื่องภูมิปัญญานั้นตองสกัดออกมาใหเห็น เชน จ .พังงา มีภูมิปัญญาเรื่องอาหาร

อยางไร วัตถุดิบจากธรรมชาติเป็นอยางไร เป็นตน นอกจากนี้ควรมีการเปรียบเทียบสถานการณ์

ปัจจุบันกอนที่จะมีการจัดการเชิงภูมปิัญญากับภายหลังที่มีการจัดการแลววาเกิดผลดีตอการทองเที่ยว

หรอืไมดีอยางไร และผานเครือขายคุณคาสหกรณ์อยางไร ซึ่งยังไมเห็นการเชื่อมโยงในสวนนี้ ดังนั้นควร

เก็บขอมูลสภาพกอนที่นักวิจัยจะเขาและหลังนักวิจัยแลวไปเริ่มกระบวนการจัดการความรูแลววามีการ

เปลี่ยนแปลงอยางไรบาง  

 

 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย : รองผู้อ านวยการส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย 

 ประเด็นที่ 1 เรื่องกรอบการสรางความรู ถาเป็นตัวเองจะถามวา 1) เปูาหมายการสราง

ความรู 2) บริบทการสรางความรูคืออะไร เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองอะไร 3) ลักษณะของความรู และ 4) 

เจาของความรู  ซึ่งกรณีนี้เจาของความรูไมใชเจาของทรัพยากรการทองเที่ยว แตความรูที่ เป็น

ธรรมชาตินัน้เป็นของปัจเจก ความรูหลายๆ เรื่องกลายเป็นความรูของชุมชนไดอยางไร วิเคราะห์สภาพ

การเป็นเจาของความรูวาอยูระดับปัจเจก หรืออยูในระดับกลุมวิสาหกิจ หรืออื่นๆ โดยอาจนําประเด็น

เหลานี้ไปเปิดเวทีพูดคุยกับชาวบานวาจะเลือกนําชุดความรูบางเรื่องขึ้นมาเป็นความรูของชุมชนแลว

นําไปเป็นจุดขายในเรื่องการทองเที่ยว เชน พื้นที่นี้จะขายความรูวาดวยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และควรเพิ่ม

ดวยวาความรูเหลานีเ้พิ่มความแตกตางใหเจาของความรูไดหรือไม 

 

7.  โครงการวิจัยการสร้างสรรค์นวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ไทยในช่วงเวลาของ

แผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 

 ดร.โชคชัย สุทธาเวศ นักวิจัย นําเสนอรายงานความกาวหนาโครงการวิจัยในชวงเดือน 

ต.ค. 2555 – มี.ค. 2556 ภายใตวัตถุประสงค์ 4 ขอ คือ 1) เพื่อศึกษาถึงนวัตกรรมภายในขบวนการ

สหกรณ์ทั้งในเชิงประเภทและคุณลักษณะของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในรอบประมาณ 10 ปี (พ.ศ. 2546-
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2554) หลังจากการประกาศใช พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542  ขอ 2) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยตางๆ ดาน

องค์การและกระบวนการที่เกี่ยวของกับการเกิดขึ้นของการพัฒนาหรือสรางสรรค์ขึ้นใหมของนวัตกรรม

ภายในขบวนการสหกรณ์ 3) เพื่อศกึษาถึงความเกี่ยวของกันของแผนพัฒนาการสหกรณ์แหงชาติฉบับที่

หนึ่งและสองกับการพัฒนาหรือสรางสรรค์นวัตกรรมภายในขบวนการสหกรณ์ และ 4) เพื่อแสวงหา

แนวคิดและแนวทางการสงเสริมการพัฒนาและการบริหารนวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ในอนาคต  

 วิธีการวิจัยมีอยูดวยกัน 5 ขอ คือ 1) การวิจัยเอกสาร ซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารของ

หนวยงานราชการ ขบวนการสหกรณ์ และภาคประชาชนและธุรกิจเอกชน 2) การสํารวจความคิดเห็น

ผูนําสหกรณ์ ผูบริหารสวนราชการ สํานักงานสหกรณ์จังหวัด และนักวิชาการดานสหกรณ์ ถึงความ

คิดเห็นตอประเด็นนวัตกรรมในขบวนการสหกรณ์และปัจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและสรางสรรค์

นวัตกรรม 3) การจัดสนทนากลุมตัวแทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมสงเสริมฯ 

กระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย ธ.ก.ส. ชุมนุมสหกรณ์แหงชาติ ฯลฯ เพื่อประเมิน

สถานการณ์และสรุปบทเรียนเกี่ยวกับการเกิดขึ้นและการจัดการนวัตกรรมในขบวนการสหกรณ์ 4) 

การสัมภาษณ์ผูนําสหกรณ์ ผูบริหารกรมสงเสรมิฯ กรมตรวจฯ ฯลฯ เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับปัญหาและ

ขอเสนอแนะตอการพัฒนาและสรางสรรคน์วัตกรรมที่ผานมา รวมทั้งการจัดการนวัตกรรมในขบวนการ

สหกรณ์ในอนาคต และ 5) การศึกษาดูงานในสหกรณ์หรือองค์การบางแหงที่มีการสรางสรรค์หรือ

สงเสริมใหเกิดการสรางสรรค์นวัตกรรมในขบวนการสหกรณ์ที่เป็นจริง 5 ครั้ง อาทิ กรมสงเสริม

สหกรณ์ กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ฯลฯ 

 ซึ่งผลการวิจัยในระยะเวลา 6 เดือนที่ผานมา ไดมีการดําเนินกิจกรรมการวิจัยครอบคลุม

วิธีการวิจัยทั้ง 5 ขอ เชน ขอ 1) การวิจัยเอกสาร ไดเพิ่มเติมการศึกษาเอกสารทั้งบทความวิชาการของ

นักวิชาการตางประเทศ และขอมูลจากเว็บไซต์กรมสงเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขอ 2) 

การสํารวจความคิดเห็น ไดออกแบบสอบถามแลว และนําเสนอตอที่ปรึกษาโครงการวิจัย ซึ่งมี

ความเห็นวาใหเนนการเก็บขอมูลดวยการจัดสนทนากลุมไประยะหนึ่งกอน แลวจึงพิจารณาการทํา

แบบสอบถามอกีครั้งวายังจําเป็นอยูหรอืไม เพราะสหกรณ์อาจมคีวามเขาใจนวัตกรรมแตกตางกัน และ

หากควรมีแบบสอบถามตอไป จะทําแบบสอบถามที่มีเนื้อหาอยางไร ทั้งนี้ผูวิจัยยังเห็นความสําคัญของ

การเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม แตคาดวาจะทําแบบสอบถามแจกในเดือนเมษายน 2556 ขอ 3) การ

จัดสนทนากลุมตัวแทนจากหนวยงานตางๆ ไดดําเนินการจัดสนทนากลุม 3 ครั้ง สัมภาษณ์ผูบริหาร

ระดับผูอํานวยการสํานักของกรมสงเสริมฯ และเขารวมสังเกตการณ์แบบมีสวนรวมในการประชุม

โครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสรางขบวนการสหกรณ์ในรูปสหภาพสหกรณ์ 2 ครั้ง ขอ 4) การ

สัมภาษณ์ผูนําสหกรณ์ ไดสัมภาษณ์ผูนําสหกรณ์ 2 คน ผูบริหารกรมสงเสริมฯ ผูอํานวยการศูนย์ตางๆ 

ของกรมสงเสริม และสัมภาษณ์อธิบดีกรมสงเสริม และหนวยงานอื่นๆ ขอ 5) การศึกษาดูงานใน

สหกรณ์ ไดศึกษาดูงานที่กรมสงเสริม กรมตรวจบัญชีฯ แตเป็นการสัมภาษณ์ผูบริหารและเจาหนาที่
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แทนการตรวจเยี่ยม และขอ 6) การสังเกตการณ์แบบมีสวนรวม ซึ่งเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือ

สัญญา โดยไดรวมการประชุมเครือขายความรวมมือสหกรณ์ระดับประเทศ ณ กรมสงเสริมสหกรณ์ 

 สรุปผลวิจัยในระยะที่ผานมา สําหรับนวัตกรรมในขบวนการสหกรณ์ทั้งเชิงประเภท และ

คุณลักษณะของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในรอบประมาณ 10 ปี (พ.ศ. 2546-2554) หลังจากการประกาศใช 

พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 นั้น พบวาประเภทนวัตกรรมแบงออกเป็น 1) นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ ไดแก 

ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จก. และ 2) นวัตกรรมการบริหารจัดการ เชน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขไทย จก. หรือชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไอซีที จก. โดยปัจจัยที่เอื้อหรือสงเสริมตอการ

พัฒนาหรอืสรางสรรคน์วัตกรรมนั้น ประกอบดวยปัจจัยนําเขา ปัจจัยกระบวนการ และปัจจัยผลผลิต  

  

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย : รองผู้อ านวยการส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย 

 1. ควรตองมีนิยามคําวา “นวัตกรรม” ใหเปูาหมายที่จะไปศึกษา-สอบถาม เพื่อใหทุกคน

เขาใจตรงกันวานวัตกรรมคืออะไร มีความลึกตื้นเพียงใด ระดับแนวคิดใชหรือไม ระดับโมเดลใชหรือไม 

ใหยกตัวอยาง 

 2. วิธีการไดมาซึ่งขอมูล ไมไดเป็นลักษณะ Focus group แตเหมือนการคุยทีละคน ทําให

ความนาเชื่อถือของงานลดลง แมจะไดขอมูลคอนขางมากซึ่งพบไดในรายงานหนา 25-30 จึงมี

คําแนะนําใหทําลิสต์เหลานี้ไปตรวจสอบกับ Informant อีกครั้ง วาจากการสอบถามเบื้องตนแลวไดจัด

กลุมประเภทนวัตกรรมเป็นแบบตางๆ โดยใชชื่อนวัตกรรมและกลุมที่ริเริ่ม นํารายการนี้ไปตรวจสอบใน

การสนทนากลุมอกีครั้งวาตองการเพิ่มอะไรหรือไม เหมอืน expert check  

 3. การใหขอมูลเกี่ยวกับตัวนวัตกรรม เมื่อเลอืกนวัตกรรมมาแลว การอธิบายนวัตกรรมแต

ละอัน เชน เรื่องปราชญ์สหกรณ์ นวัตกรรมการถือหุน เป็นตน มีความเห็นวาถาเป็นไปไดควรเป็นชื่อ

นวัตกรรมมากกวาจะเป็นชื่อชุมนุมหรือชื่อเจาของนวัตกรรม แตสําหรับที่เป็นประเด็นคือ การอธิบาย

นวัตกรรมแตละเรื่องควรมขีอมูลบอกดวยวา 1) เกิดขึ้นมาเพื่อแกปัญหาอะไร 2) แนวคิดคืออะไร 3) ผล

ที่เกิดขึน้ และ 4) มีการขยายผลและการนําไปใชอยางไร เพื่อใหไดรายละเอียดพอสมควร ซึ่งเหลานี้อาจ

ทําเป็นแบบสอบถาม ถามเจาของนวัตกรรม 5) อาจเพิ่มขอวิเคราะห์ของตัวนักวิจัยเองวานวัตกรรมนี้

ใชไดหรือไม แกปัญหาที่เกิดขึ้นไดหรือไม เพื่อเป็นขอสังเกตของนักวิจัย ดังนั้นเรื่องที่มาที่ไปของการ 

Identify นวัตกรรมและรายละเอียดของนวัตกรรมเป็นเรื่องสําคัญ นอกจากนี้แนะนําวาแบบสอบถามที่

ทําไวอาจไมจําเป็นตองใชก็ได 
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 คุณทรงพล เจตวาณิชย์ : ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 เพิ่มเติมจากคําแนะนําของ ดร.สีลาภรณ ์บัวสาย คือ นวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลง ซึ่งใน

รายงานยังไมไดบอกวาเปลี่ยนแปลงแลวเกิดอะไรขึ้น เกิดขึ้นในบริบทอะไร เปลี่ยนแลวกระทบไปถึง

อะไรในบริบทอะไร เหลานีเ้ป็นตน 

 

เลิกประชุม เวลา 16.40 น. 
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รายงานการประชุมโครงการซื้อข้าวจากชาวนา 

คร้ังที่ 001/เม.ย.56 

วันท่ี 1 เมษายน 2556 

ณ ห้อง 214 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้เข้าประชุม 

1. รศ. จุฑาทิพย์      ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

2. นางสาวณัฐกานต์   สหวัชรินทร์ เจาหนาที่ประจําโครงการ 

 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินการประชาสัมพันธ์-จําหนายขาว ณ 

บริเวณหนาโรงอาหารกลาง 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 สรุปประเด็นปัญหาที่พบในการดําเนิน

โครงการในระยะที่ผานมา และหารอืหาแนวทางปรับปรุงการดําเนนิงานในระยะตอไป  

 

ระเบียบวาระที่ 1 สรุปผลการประชาสัมพันธ์-จ าหน่ายข้าวเมื่อวันท่ี 29        2556 

จากการออกบู฿ธประชาสัมพันธ์และจําหนายขาว ณ บริเวณหนาโรงอาหารกลาง 2 เมื่อ

วันที่ 29        2556                                             จ                 

               จ    ด แตเนื่องจากสหกรณ์แจงวาติดภาระกิจเรื่องการปิดงบประจําปีของสหกรณ์

ดังนัน้สหกรณ์จงึมอบหมายใหเจาหนาที่จากศูนย์กระจายสินคาสหกรณ์ จ.ปทุมธานี นําขาวบรรจุถุงแบ

รนด์เกิดบุญ 5 กก.ทั้งแบบปกติและสุญญากาศมาจําหนายแทน โดยสรุปยอดจําหนายในครั้งนี้สหกรณ์

สามารถจําหนายขาวบรรจุภัณฑป์กติไดทั้งสิ้น 14     คิดเป็นมูลคาจําหนาย ประมาณ 2,600     ทั้งนี้

ในรอบการขายกลางเดือนก็มียอดจําหนายเพียงแคประมาณ 10       เหตุหลักเกิดจากในชวงที่ผานมา

เป็นชวงปิดเทอมจึงมีผูมาซื้อสินคานอยลงกวาเดิมมาก ถึงแมทีมงานไดมีการประชาสัมพันธ์ดวยการสง

ขอความทางโทรศัพท์แจงการจําหนายขาวแกสมาชิกทุกรายแลว 

มติที่ประชุม ผูอํานวยการรับทราบ และขอใหนําประเด็นดังกลาวหารือเพื่อหาแนวทาง

ความรวมมือในระยะตอไปกับเครือขายสหกรณ์ ในการประชุมเครือขายเดือนเมษายนนี้ และขอให

ทีมงานวิเคราะห์ เตรียมการ สรุปหาชองทางและคูพันธมิตรการคา รวมทั้งปัญหา อุปสรรค เพื่อเป็น

ชองทางจําหนายที่เป็นทางเลือกแกเครือขายสหกรณ์ตอไปหลังจบโครงการแลว 
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ระเบียบวาระที่ 2 สรุปประเด็นปัญหาที่พบในการด าเนินโครงการในระยะที่ผ่านมา 

ในการดําเนินงานในระยะที่ผานมาทีมงานไดแจงถึงอุปสรรคสําคัญในการดําเนินงาน คือ

ขอจํากัดดานกําลังคน จากปริมาณสมาชิกที่มากขึ้นถึงกวา 270     มียอดขาย 700-1,100 กก.ตอ

เดือน (ยอดจําหนายผานโครงการฯและที่รานฟารเ์มอร์ช็อป) ทําใหเจาหนาที่ประจําโครงการซึ่งมีจํานวน 

2    (เจาหนาที่หลัก 1     จ                 วาระโอกาส 1   ) เริ่มมีปัญหาดานสุขภาพจากการขน

ยายสินคา  

ในระยะที่ผานมาผูอํานวยการไดรับทราบปัญหาและใหแนวทางปฏิบัติแกทีมงาน โดย

กําหนดใหทีมงานวางแผนการจัดสง การรับสินคา การออกรานลวงหนา และแจงแกรองผูอํานวยการ

และ/หรอืผูอํานวยการเพื่อจัดทีมสนับสนุนเฉพาะกิจ ทั้งนี้ที่ผานมามีทีมงานสนับสนุน ไดแก นิสิต Young 

Ambassador     จ                                               จ           สมาชิก

                     มีรอบการรับสินคาที่ไมแนนอน                    ด      มาซื้อสินคา

เพียง 2        ด              ด     โ    ได ประกอบกับการดําเนินงานรวมกับเครือขายใน

หลายๆครั้งไมไดดําเนินการตามแผนที่วางไว ซึ่งสิ่งตางๆเหลานี้เป็นขอจํากัดในการบริหารจัดการ ดังนั้น

ทีมงานจึงขอเสนออนุมัติกําลังคนในลักษณะเจาหนาที่ประจําโครงการเพิ่ม 1       

 พ   ด   ด            จ ด                 โ                โดยมี จ            จ  โ      เป็น

ผู      ด   อยาง      ด 

มติที่ประชุม ผูอํานวยการรับทราบปัญหาและขอเสนอแนะจากทีมงาน และขอใหทีมงาน

จัดทําสรุปคุณสมบัติ-ภาระงานของพนักงานใหมเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป สําหรับงบประมาณจัด

จางจะพิจารณาตามความเหมาะสมอีกครั้ง 

 

เลิกประชุมเวลา  10.45 น. 
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รายงานการศึกษาดูงานและประชุมหารอื 

ส าหรับแนวทางพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยในอนาคต ณ ประเทศอินโดนีเซีย  

ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2556 

 

สืบเนื่องจากการดําเนินการชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ

การคาที่เป็นธรรม” ระยะที่ 6 ไดกําหนดกรอบแนวทางการวิจัยออกเป็น 2 กลุมงาน ไดแก กลุมงานวิจัย

พัฒนาระบบสนับสนุนธุรกิจฐานสังคม และกลุมงานวิจัยศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจฐานสังคม/

สหกรณ์ สูการสรางพันธมิตรธุรกิจในตางประเทศ เพื่อความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจของ

ผูประกอบการ การเตรียมความพรอมสําหรับการกาวสูการเปิดเสรีอาเซียน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศกึษาดูงานขบวนการสหกรณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ์งานสหกรณ์กับหนวยงานในขบวนการ

สหกรณ์ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อนําขอมูล ความรูจากการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในประเทศอินโดนีเซีย

มาพัฒนางานวิจัยดานสหกรณ์ และเชื่อมโยงเครือขายในการพัฒนางานวิจัยดานสหกรณ์กับประเทศ

สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไดแก 
 

1. สถานทูตไทยประจ าประเทศอินโดนเีซีย 

ไดรับฟังการบรรยายสรุปจากทีมงานสถานทูตเกี่ยวกับ ASEAN รวมกับทีมกองกิจการนิสิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งประเทศอินโดนีเซียมีประชากร 240 ลานคน มากกวาไทย 5 เทา และ

เป็นที่ตั้งของสํานักงานเลขาธิการอาเซียน  

 ตั้งแตปี 2010 เป็นตนมา อนิโดนีเซียครองอันดับหนึ่งการประกอบอาชีพประมงทะเล รอง

ลงไปไดแก พมา ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย อยูอันดับที่ 5  การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง เวียดนามครอง

อันดับหนึ่ง รองลงไปคือ อินโดนีเซีย ไทยอยูอันดับที่ 3 ตามดวยพมา อันดับที่ 4 

 ประเทศอินโดนีเซีย ตามกฎกระทรวง ยอมใหมีทาเทียบเรือที่สําคัญๆ เพื่อสงออกสินคา

ไปตางประเทศ ไดแก จาการต์า ตันจง ตันจูเประ เกาะสุราเวสี 

 ผลผลิตการเกษตรที่สําคัญของอินโดนีเซีย คือ กาแฟ มะพราวแหง ไมตัดดอก ปัจจุบัน

ผลติขาวไดพอเพียง 

 รัฐบาลโดย BULLOCK (The Board of Logistics) มี Food Program แจกขาวคนจนทุกเดือน 

และมีการสั่งขาวมะลิแดงไว 

 ทานอัครราชทูต ดร.ชุมเจตน์ กาญจนเกษร ไดตอบคําถามนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วาคนอินโดนีเซียสนใจและเตรียมความพรอมเรื่องการกาวสู ASEAN ในปี 2558 มากนอยแคไหน ทาน

ตอบวา เมื่อเทียบกับประเทศไทย ซึ่งหนวยงานตางๆ หันมารณรงค์เรื่อง ASEAN ดูเหมือนจะมากกวา

อินโดนีเซีย อยางไรก็ตาม คนอินโดนีเซียดูเหมือนจะคอยๆ ปรับตัว อีกทั้งหนวยงานรัฐและภาคเอกชนก็

มีการปรับตัวในการอยูในโลกโลกาภิวัตน์มานานพอสมควร โดยจะสังเกตเห็นไดจากนโยบายของรัฐที่มี
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ความเขมงวดในเรื่อง NTB (Nontariff Barrier) สําหรับสินคานําเขา ยกตัวอยางเรื่องทุเรียนนําเขาจากไทย 

จะยอมใหนําเขาหลังจากหมดฤดูกาลทุเรียนของอินโดนีเซียไปแลว อีกทั้งยังมีนโยบายสงเสริม SMEs 

เป็นอยางมาก ซึ่งจะไดกลาวในชวงของรายละเอียดที่ Ministry of SMEs and Cooperatives 
 

2. กระทรวงสหกรณ์อินโดนีเซีย (Ministry of Cooperatives and SMEs)  

Mr.Prijambodo ผูชวย ฝุายผูตรวจสอบกิจการและบัญชีสหกรณ์และ SMEs ไดเลาใหฟัง

เกี่ยวกับสถานการณ์ของสหกรณ์และ SMEs ในอินโดนีเซียวา สหกรณ์ในอินโดนีเซียแบงออกเป็น 4 

ประเภท ไดแก Marketing Coops, Consumer Coops, Service Coops และ Loan+Savings Coops. มีจํานวน

ทั้งสิ้น 194,000 Coops และอยูภายใตกฎหมายสหกรณ์ ซึ่งกฎหมายฉบับใหม (17/12) ประกาศใชเมื่อปี 

ค.ศ. 2012 

ภายใตกฎหมายใหมมีนโยบายสงเสริมใหสหกรณ์เดิมที่เป็นแบบ Multipurpose มาเป็น 

single propose โดยมีเหตุผลวาจะทําให Loan & Savings Coops มีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพมากขึ้น 

สวนสหกรณ์ประเภทอื่นก็จะไดมุงเนนในเรื่องธุรกิจที่ตนถนัด SMEs ในอินโดนีเซีย มีสัดสวนการจางงาน

ธุรกิจถึงรอยละ 95 และมีสัดสวน 58% ของ GDP ในอินโดนีเซียไมมี Coop Bank มีแต BOKOPIN ซึ่ง

สหกรณ์ถือหุนเพียง 10% อีก 90% เป็นเอกชนมาลงทุน  

นโยบายสนับสนุน SMEs นั้นเป็นไปภายใต Guarantee & Institutional Sate and Enterprise 

ตัวอยางเชน SME ในดานเกษตรกรรม รัฐ guarantee เงินกูใหแบงค์ 8% Commercial Bank รับผิดชอบ

ความเสี่ยง 29% SMEs ในอินโดนีเซียจะจําแนกเป็น 3 กลุมใหญๆ ไดแก Food-Beverage, Agro-

Industry และ Handicraft 

รัฐบาลอินโดนีเซียมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสหกรณ์ โดยประสานงานระหวางกระทรวง

สหกรณ์และ SMEs ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ปี 1992 (The Coop. Law 1992) ในจํานวนสหกรณ์ 

140,000 มีที่ทําการคา (trading coop.) ประมาณ 80,000  

ในบรรดาสหกรณ์ 4 ประเภท Mutual Finance Coops เป็นสหกรณ์ที่เขมแข็งและมีสมาคม

การคาของสหกรณ์ ที่เป็นที่รูจักไดแก Rural Trading Coops., Association of Indonesia Batic Co-op 

(Gabunjan Koperasi Batin Indonesia/ GKBI) 

The Credit Union (Induk Koparasi Kredit/ INKOPDIT) เป็นองค์กรกลางที่มีสมาชิกเป็น 

1,200 Credit Coop groups ทั่วประเทศ มีสมาชิก 250,000 และ 500,000 Mutual savings group ที่

เรียก Arisan group เป็นกลุมเตรียมการสหกรณ์ กลุมเกษตร และกลุมสตรี 
 

3. สภาสหกรณ์แห่งอินโดนเีซีย (DEKOPIN)  

เมื่อคราวการประชุม Congress ครั้งที่ 1 ปี 1947 มีผูแทน 500 คน จากเกาะชวา กาลิมันตัง 

สุมาตรา และสุราเวสี ก็มีขอสรุปสําคัญประการหนึ่ง ใหตั้งองค์กรชื่อ Central Organization of Indonesia 

People’  Coop  (SOKRI) ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) หรือสภา
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สหกรณ์อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นองค์การอิสระของขบวนการสหกรณ์ ตามกฎหมาย ปี 1992 ทําหนาที่เป็น

องค์กรกลางทั้งใน-ตางประเทศ มีสาขาระดับจังหวัด เรียก Prouincial Cooperative Council 

(Dekopinwil) และสํานักงานระดับหมูบาน เรียก Dekopinda ปัจจุบันมี Dekopinwil 33 จังหวัด – 385 

Dekopinda ใน 385 การปกครองสวนทองถิ่น โดยสมาชิกของ DEKOPIN ตั้งสหกรณ์ขั้นมัธยมและขั้น

ประถม ตลอดจนสมาชิกของสหกรณ์ในระดับการปกครองสวนทองถิ่น 

 ปัจจุบัน DEKOPIN มีสมาชิก 33 ลาน 194,000 สหกรณ์ ขั้นปฐม 60 ชุมนุมสหกรณ์

ระดับชาติ และ 33 สภาสหกรณ์ระดับจังหวัด 

 จากการพูดคุยกับกรรมการฝุาย Expert ชี้วา กฎหมายสหกรณ์ฉบับใหมที่ประกาศใชในปี 

2012 นั้น รัฐไมใหการสนับสนุนสหกรณ์แตมุงไปที่ SMEs มากกวา 
 

4. ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ (INDUK KUD)  

Induk KUD จัดตัง้ขึ้นในปี 1979 เป็นชุมนุมระดับชาติของ rural coops ในอินโดนีเซีย ภารกิจ

เพื่อสงเสริมการดําเนินงานของชมรมการสหกรณ์ โดยใหการศึกษาอบรม พัฒนาธุรกิจและจัด

สวัสดิการแกสมาชิกในชุมชน Induk KUD ทําธุรกิจสงเสริมการออมและใหเงินทุนแกสมาชิกทั้งทางตรง

และทางออม ทําโบรชัวร์เผยแพรสินคาและปัจจัยการผลิต ตลอดจนจัดตั้งตลาดในประเทศและ

ตางประเทศ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ผลิตผล เหมืองแร ปุาไม และผลิตภัณฑ์

หัตถกรรม 

 ปัจจุบัน Induk KUD มีสมาชิกใน 27 จังหวัด และมีสํานักงานสาขา 3 จุดในตางประเทศ 

Induk KUD เป็นตัวแบบขององค์กรสมาชิก 30 แหง 9,437 สหกรณ์ มีสมาชิกรายบุคคล 13.4 ลาน มี

พนักงาน 45 คน (9 คน เป็นผูหญิง) 

 พัฒนาการของ Rural Coops มาจาก Uillage Coops จนถึงกฎหมายสหกรณ์ปี 1997 ได

พัฒนาหนวยงานสงเสริมจากหลายๆ กระทรวงมาเป็นกระทรวงสหกรณ์และจัดตั้ง Department of 

Logistics (DOLOG) โดยรับประกันราคาและใหสหกรณ์ (KUD) ซื้อขาวเปลือกจากเกษตรกรและผูคาราย

ยอย จึงดูเหมือนสหกรณ์เป็นกลไกของรัฐ อยางไรก็ตามพบวา สหกรณ์สวนใหญไมมีทักษะดานการ

จัดการจึงทําใหเกิดความเสี่ยง 
 

5. ศูนย์ส่งเสรมิสหกรณ์และผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMESCO)  

 SMESCO Indonesia Company (SIC) ตั้งขึ้นในปี 2007 โดยมีจุดมุงหมายสงเสริม

ผลติภัณฑ์ที่ไดมาตรฐานโลกของอินโดนีเซีย   

SMESCO Building เป็นอาคาร 17 ช้ัน ช้ันละ 500 ตร.ม. ประกอบดวย ศูนย์คาปลีกสินคา 

Premium Trading House ศูนย์แสดงสินคา ศูนย์ธุรกิจ หองประชุม การบริการธนาคาร รานอาหาร ฯลฯ 

สําหรับสนับสนุนธุรกิจของ SMESCO 
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 วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันเช่ียวชาญในดานการตลาดตางประเทศสงเสริมสินคา SMEs และ

ทําให SMESCO Indonesia เป็น icon ของ SMEs 

 ภารกิจ : 

1)  จัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการแสดงสินคา 

2) สงเสริมการตลาดใหกับผลผลติผานกิจการการคา 

3) จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแก SMESCO 

4) จัดหองโชวร์ูมที่ UKM Gallery 

5) ประสานงานจัดการเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกทั้งการประชุม เวทีสัมมนาการ

แลกเปลี่ยนเงิน การทองเที่ยว คาปลีก และcafé 

 

6. สรุปผลการศึกษาดูงานและประชุมหารอืส าหรับแนวทางพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยใน

อนาคต 

การเดินทางไปศึกษาดูงานและประชุมหารือสําหรับแนวทางพัฒนาความรวมมือดานการ

วิจัยในอนาคต ไดสาระสําคัญดังนี้ 

1. ไดเพิ่มพูนความรูการตลาดสินคาไทยในประเทศอินโดนีเซีย ไดทราบขอมูลขาวสาร 

นวัตกรรมการพัฒนาสหกรณ์และ SMEs ในอินโดนีเซีย  และมีแผนงาน Road Show สินคา Farmer Shop ใน

งานการสงเสริมสินคาไทย ประเทศอินโดนีเซีย ระหวางวันที่ 6-9 มิถุนายน 2556 

2. ไดความรูสําหรับนําไปขยายผลตัวแบบธุรกิจฐานสังคม/สหกรณ์สูการสรางพันธมิตร

ธุรกิจในตางประเทศเพื่อความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการและการเตรียมความพรอม

สําหรับการกาวสูการเปิดเสรีอาเซียน 

3. ไดโอกาสสรางภาคีพันธมิตรภาควิชาสหกรณ์ สถานเอกอัครราชทูตไทยในอินโดนีเซีย 

DEKOPIN, INDUK  KUD และ SMESCO สําหรับความรวมมือทางวิชาการในอนาคต 
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การประชุมน าเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย  

ภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม 

วันท่ี 24 เมษายน 2556 เวลา 9.00-12.30 น. 

ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

2.  ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย  รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

3.  ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร ผูทรงคุณวุฒิ 

4.  รศ.สมพร อิศวิลานนท์ ผูทรงคุณวุฒิ 

5.  คุณสายสุดา ศรอีุไร  รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

5.  คุณจุฑารัตน์ ทนันไชย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

6.  คุณอรุษ นวราช  หัวหนาโครงการวิจัยกลุมธุรกิจเชงิคุณคาสามพราน 

7.  คุณวิชัย  มีสวัสดิ ์ โครงการวิจัยกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน 

8.  คุณสุทิศ จริาวุฒิพงษ์ โครงการวิจัยกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน 

9.  คุณดิษยา ยศพล  โครงการวิจัยกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน 

10. คุณศศธิร วเิศษ  หัวหนาโครงการวิจัยเครอืขายคุณคาผลไม  

11. คุณวิชัย  ประกอบทรัพย์ โครงการวิจัยเครือขายคุณคาผลไม  

12. คุณวุฒิชัย ประกอบทรัพย์ โครงการวิจัยเครือขายคุณคาผลไม 

13. คุณนภาพร ชูธรรม  โครงการวิจัยเครือขายคุณคาผลไม 

14. คุณพิฐชญาณ์ ผลมาก  โครงการวิจยัเครือขายคุณคาผลไม  

15. คุณพัทธานันท์ ธนวันต์ทวีโชติ โครงการวิจัยเครือขายคุณคาผลไม 

16. คุณบุญเกิด ภานนท์  หัวหนาโครงการวิจัยเครอืขายคุณคาขาวหอมมะลิฯ

17. คุณบุญลวน อุดมพันธ์ โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิฯ 

18. คุณอภิญญา พลอาสา โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิฯ 

19. คุณภูมิ  ชางถม  โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิฯ 

20. คุณรุงอรุณ เชาวกรกุล โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิฯ 

21. คุณนิตยา อินทร์ทอง โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิฯ 

22. คุณธนณวรรธ์ แสงหวัง โครงการวิจัยเครอืขายคุณคาขาวหอมมะลิฯ 

23. คุณสมร ภะคะโต โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิฯ 

24. คุณสุดปราณี กระมูล  โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิฯ 

25. คุณอภิวัชญ์ มาประจง โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิฯ 
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26. คุณชวัล นาค  โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิ 

27. คุณสงา สังษะมณี โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิ 

     สหกรณ์ไทย 

28. คุณพรสุดา ภาคภูมิรัตน์ โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิ 

29. คุณสมร ................. โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิ 

30. คุณชาตรี ชวน......... โครงการวิจัยเครอืขายคุณคาขาวหอมมะลิ 

31. คุณสุนทร สมภูต  โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิ 

32. คุณสนอง แกว.......... โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิ 

33. คุณวิทูล ธรรมเดชากุล โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิ 

34. คุณอุรา มะลา  โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิ 

35. คุณพิมพ์สุจี ลาวัลย์  โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิ 

36. คุณแสวง ................ โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิ 

37. คุณจํารัส จันทร์ศรี โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิ 

38. คุณอํานวย ลครศรี  โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายสุพจน์ สุขสมงาม เจาหนาที่สถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

2.  นางสาวผุสดี กลิ่นเกษร เจาหนาที่สถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

3.  นางสาววรวรรณ ดาวเจริญ เจาหนาที่สถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

4.  นางสาวณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ เจาหนาที่สถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

 

เริ่มประชุม เวลา 9.30 น.  

 

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เรียนเชิญ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผูอํานวยการสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กลาวเปิดการประชุมฯ และนักวิจัยนําเสนอรายงานความกาวหนา

โครงการวิจัย ดังตอไปนี ้

 

1.  โครงการวิจัยเครือข่ายธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ระยะที่ 3 

  คุณอรุษ นวราช หัวหนาโครงการวิจัยเครือขายธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน ระยะที่ 3 

นําเสนอผลการดําเนินโครงการ ดังนี้ 

 ในการดําเนินงานโครงการระยะที่ 3 เกิดเป็นศูนย์เรียนรูมีชีวิตกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสาม

พรานขึ้น โดยมีสวนสามพรานเป็นแกนกลาง (รูปที่ 1) มีตลาดสุขใจ สวนออร์แกนิค และศูนย์เรียนรูมี
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ชีวิต เป็นตัวขับเคลื่อน และในระยะยาวมีเปูาหมายที่จะผลักดันให อ.สามพราน เป็นแหลงทองเที่ยว

เกษตรอินทรีย์ สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผานมา มอียูดวยกัน 3 หัวขอ ไดแก 

1. การพัฒนาระบบการเรียนรูสูการยกระดับการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย์ ภาคีเครือขายที่จะ

ยกระดับสินคาเกษตรสูเกษตรอินทรีย์ได ตองอยูภายใตปณิธานและอุดมการณ์รวมกัน 

2. แนวทางการยกระดับพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยมีการพัฒนายกระดับแปลงเกษตร

อินทรีย์สวนสามพราน หลังจากเกิดน้ําทวม พ.ย. 54 และมีการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตร เพื่อ

ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสนิคาเกษตรอินทรีย์สูสากล จาก มกท. ซึ่งแปลงเกษตรอินทรีย์ของสวนสาม

พรานไดผานการรับรองมาตรฐานเรียบรอยแลว เมื่อเดือนสิงหาคม 2555 ที่ผานมา นอกจากนี้ ไดเชิญ

คุณสุชนิ เกษตรกรที่เป็นแกนนําเกษตรกรกลุมคลองจินดา เขามาเรียนรูกับทีมวิจัยเพื่อเป็นเกษตรกรนํา

รองในการปลูกพืชผักอินทรีย์ โดยคุณสุชินจะไดเรียนรูทุกเรื่องจากสวนสาธิต แลวจึงนําความรูที่ไดรับ

กลับสูแปลงของตัวเอง ซึ่งในขณะนี้ การยกระดับพัฒนาแปลงเกษตรอินทรีย์กลุมภาคีเครือขาย ที่

พัฒนาสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่แนะนําการยื่นขอรับรองมาตรฐานเบื้องตน กอน

การตรวจรับรอง ปัจจุบัน มีเกษตรกรยื่นขอรับรอง 7 ราย อยูในชวง มกท. ตรวจเอกสาร ทั้งนี้ แปลง

เกษตรอินทรีย์ของคุณสุชิน กําลังอยูระหวางการดําเนินการขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จาก มกท. ซึ่ง

เคยตรวจแปลงไปครั้งหนึ่งแลวพบวาแปลงของคุณสุชิน มีการปนเปื้อนของสารเคมี เนื่องจากในอดีต

พื้นที่นี้เคยใชสารเคมีมากอน แตไดเลิกใชสารเคมีมาเป็นเวลา 4 ปี แลว แตก็ทําใหยังพบสารเคมี

ปนเปื้อนอยู จงึตองทําการพักแปลงอกีระยะหนึ่งแลวจึงจะดําเนนิการขอตรวจแปลงอกีครั้ง 

3. การดําเนินงานของกลุมธุรกิจเชิงคุณคาที่มีตอดานเศรษฐกิจ และสังคม โดยเครือขายมีการ

พัฒนาระดับคุณภาพมาตรฐานสนิคาเกษตรและสินคาเกษตรแปรรูป เกิดเป็นรูปแบบธุรกิจที่มีการพึ่งพา

และรวมมือกัน ใชเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคม ภายใตการบริหารจัดการอยางมี

ระบบ ใหมีความเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค เพิ่มคุณภาพราคาของสินคาเกษตรอินทรีย์ โดย

ใช “ตลาดสุขใจ” เป็นศูนย์กลาง ซึ่งเปิดตลาดตั้งแตปี 2554 เป็นผลทําใหภาคีพันธมิตรใชประกอบเป็น

อาชีพสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได สําหรับการดําเนินงานของตลาดนั้น จะมีการประชุม

เครือขายรานคา ตลาดสุขใจ ทุกเย็นวันอาทิตย์ เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการดําเนินตลาดสุขใจ และ

ปัจจุบันไดมีการทําความสะอาดตลาด (Big clean) ทุก 3 เดือน โดยมี อบต. ใหความรวมมือนํารถฉีดน้ํา

มาชวยทําความสะอาดดวย นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงตลาดใหถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานของ

กระทรวงสาธารณสุข เชน มีบอดักไขมัน ซิงค์ลางภาชนะ มกีารแยกขยะ จัดโซนหามสูบบุหรี่ เป็นตน แต

ทั้งนี้ยังไมไดจัดเป็น “ตลาดสีเขียว” เนื่องจากยังไมไดขึ้นทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ โดยตองรอให

สาธารณสุขเขามาตรวจสอบอีกครั้ง  

ในขณะเดียวกันการดําเนินงานของตลาดจะมีการประชุมของคณะกรรมการตลาด มีการสุม

ตรวจสารพิษปนเปื้อนในสินคาที่พอคานํามาจําหนาย ซึ่งตั้งแตเปิดตลาดมานั้นมีการตรวจพบสาร

ปนเปื้อนบาง ซึ่งจะมีการตักเตือนในครั้งแรก และหากตรวจพบครั้งที่ 2 จะถูกตัดสิทธิ์ในการนํา
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สินคาเขามาจําหนายในตลาด โดยตั้งแตเปิดตลาดมามีเพียง 1 รายเทานั้นที่ตรวจพบ 2 ครั้ง และถูกให

เลิกจําหนายไป ซึ่งสาเหตุของการพบการปนเปื้อนนัน้ เนื่องจากพอคาแมคาไมมคีวามซื่อสัตย์ เมื่อสินคา

ขายดีจึงเกิดความโลภนําสินคาที่ไมไดผลิตจากกลุมเกษตรปลอดภัยมาจําหนายในตลาด นอกจากนี้

โครงการฯ ไดสงเรื่องราวตลาดสุขใจ เขาประกวดเพื่อขอรับรางวัลตางๆ อธิเชน รางวัลกินรี และอื่นๆ 

ซึ่งเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะชวยประชาสัมพันธ์ตลาดได และยังเป็นความภาคภูมิใจของพอคาแมคาใน

ตลาด รวมถึงเกษตรกรผูผลติดวย 

สําหรับขอคนพบที่ไดจากการดําเนินโครงการ ดานปัญหาอุปสรรค เชน เรื่องการสงเสริมตรวจ

รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นั้น เกษตรกรยังไมเขาใจในหลักการและขอกําหนดในการขอรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ดเีทาที่ควร จึงมีแนวทางแกไขโดยการอบรมใหความรูแกเกษตรกร ใหเกษตรกร

เขาใจในเรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สวนเรื่องเกษตรกรไมเขาใจถึงเรื่องตลาดผูบริโภค แกไขโดยการ

อบรมใหความรูแกเกษตรกรรวมถึงการเรียนรูผานศูนย์เรียนรูมีชีวิตตลาดสุขใจ และเรื่องเกษตรกรไม

ยอมปรับเปลี่ยนเป็นอินทรีย์ แกไขโดย การสรางแรงจูงใจดานการตลาดและรายไดแกเกษตรกร และมีพี่

เลี้ยงตดิตามผลอยางตอเนื่อง เป็นตน 

สวนขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการปีถัดไป คือ การพัฒนาเว็บไซต์ตลาดสุขใจ  มีการเก็บ

ขอมูลแหลงผลิตแตละรานลงไวในเว็บไซต์ตลาด เพื่อเป็นขอมูลสรางความเชื่อมั่นใหแกลูกคาและความ

ภูมิใจของพอคาแมคา  มีการพัฒนา-ควบคุมตรวจสอบคุณภาพอาหารในตลาด โดยกระทรวง

สาธารณสุข สงเสริมกลุมเครือขายเกษตรอินทรีย์ใหมีมาตรฐาน IFOAM รับรอง จัดทําโซนนิทรรศการ 

และจัดกิจกรรมแหลงเรียนรูเกี่ยวกับสุขภาพ-เกษตรอินทรีย์ ทุกเดือน เป็นตน  

 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 ดร.ปรีชา  สิทธิกรณ์ไกร : ผู้ทรงคุณุวฒ ิ

 กลาวแสดงความชื่นชมโครงการวิจัยเครือขายธุรกิจเชิงคุณคาสามพรานซึ่งเป็นโครงการที่

ดี เป็นงานที่ตองทําอยางตอเนื่อง โดยมีกลไกที่เป็นตัวประสานหรือทําใหภาพของงานเกษตรอินทรีย์เป็น

จรงิซึ่งเป็นตัวเชื่อมนั่นคือ เรื่องการตลาด (Marketing) โดยมีกลไกการสรางตลาดขึ้น (ตลาดสุขใจ) ทั้งนี้

การทําเกษตรอินทรีย์น้ันเป็นเรื่องยาก ปรับตัวยาก และมักมีคําถามจากเกษตรกรวา “ทําเกษตรอินทรีย์

ทําดีแลวไดอะไร?” ซึ่งหากใชสิ่งจูงใจในเรื่อง “สุขภาพ” จะเห็นผลชาทําใหเกษตรกรไมใหความสนใจ แต

หากใชสิ่งจูงใจในเรื่อง “ผลตอบแทน” จะเห็นผลเร็ว 

 นอกจากนี้ เสนอวาควรเนนเรื่องผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ควรแสดงให

ชัดเจน เชนเรื่อง ปริมาณ ราคา กระแสหมุนเวียน (เงิน) และควรบอกดวยวาสมาชิกพอคาแมคาในตลาด

เกิดขึ้นไดอยางไร อีกทั้งเรื่องเกษตรกรตนน้ํายังไมชัดเจน สวนเรื่องการจูงใจใหเกษตรกรเกิ ดการ

ปรับเปลี่ยนนั้น แคกระบวนการอบรมเพียงไมกี่ครั้งอาจไมมผีลทําใหเกษตรกรปรับเปลี่ยน แตบางเรื่องที่
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ในรายงานกลาวถึง เชน มีการทําเว็บไซต์ใหพอคาแมคาเกิดความรูสึกภาคภูมิใจ จะเป็นสวนชวยให

เกษตรกรยอมปรับเปลี่ยน รวมถึงการสงเรื่องขอรับมาตรฐานและรางวัลตางๆ เป็นเรื่องที่ดี นับวาเป็น

การประชาสัมพันธ์โดยตรงที่จะชวยทําใหตลาดสุขใจไดรับความสนใจเพิ่มมากขึ้น อีกสวนหนึ่งใน

วัตถุประสงค์งานวิจัยนี้ กลาวคือ การสรางโซอุปทานซึ่งเป็นการเพิ่มมูลคาในโซอุปทาน ที่มีผลตอ

หลายๆ เรื่อง ทั้งวงจรชีวิตของคนในชุมชน และวงจรธุรกิจของสวนสามพราน เป็นตน ซึ่งเหลานี้อาจ

นํามาเขียนเพิ่มเตมิในรายงานได 

 

 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย : รองผู้อ านวยการส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 งานโครงการวิจัยนี้ขับเคลื่อนไปไดดี รูปเลมรายงานมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาก แตยังขาด

การขมวดสิ่งที่คลายๆ กันเขาดวยกัน ซึ่งในรายงานควรเพิ่มเติมการขมวด Conceptual model เขา

ดวยกัน ตัวอยางเชนในบทที่ 2 กลาวถึงการพัฒนาระบบการเรียนรู และกลาวถึง ตนน้ํา-กลางน้ํา-

ปลายน้ํา ซึ่งควรมผีังแสดงวาแตละสวนประกอบดวยอะไรบางและมีกิจกรรมอะไรบาง ควรเขียนใหเห็น

แลวเขาใจงาย ซึ่งจะเป็นขอสรุปจากงานวิจัยและชวยตรวจสอบดวยวาการเขียนรายงานยังขาดสวนใด

ไปหรือไม เชนในบทที่ 2 นี้จะเห็นวายังขาดสวนของปลายน้ํา นอกจากนี้ในบทที่ 2 กลาวถึงเรื่องการ

ยกระดับการเรียนรูผานกลไกตลาด ดังนั้นนอกจาก Conceptual model แลว ควรบอกเพิ่มวาผลที่ได 

เกิดการยกระดับการเรียนรูของใคร ดานไหน อยางไรบาง เชน สวนตนน้ํา เป็นการยกระดับใคร-อยางไร 

เป็นตน ทั้งนี้ในรายงานจะเป็นเพียงการทํากิจกรรมแตไมมีการแสดงใหเห็นวามีการยกระดับอยางไร ซึ่ง

ยังไมรอยเรียงในรูปผลที่เกิดขึ้นของการยกระดับ  

 เชนเดียวกับในบทที่ 3 เรื่องการพัฒนาระบบมาตรฐานการรับรองคุณภาพสินคาเกษตร 

ควรทําผังสรุปขั้นตอนการรับรองมาตรฐานวาตองทําอะไรบาง ควรสรุปใหเห็นอยางงายๆ ในภาพรวม 

เชน เรื่องการจัดการที่ดิน จัดการน้ํา จัดการอื่นๆ หรือแยกเป็นประเด็น การจัดการองค์ความรู การ

จัดการกลุม การจัดการเรื่องการตรวจรับรอง ฯลฯ เพื่อใหผูที่ตองการทําตามจะไดทราบวาตองมีการ

จัดการทั้งหมดกี่เรื่อง-เรื่องอะไรบาง ซึ่งจะชวยใหการพัฒนาระบบมาตรฐานทั้ง 2 กลุม คือกลุมสวน

สามพรานและกลุมเครือขาย ซึ่งจะชวยใหเห็นวาทั้งหมดจะตองจัดการอะไรบาง ทั้งนี้อาจแสดงตาราง

เปรียบเทียบใหเห็นวา แปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ของสวนสามพรานผานทั้งหมดทุกเรื่อง ในขณะที่แปลง

เกษตรอินทรีย์ของคุณสุชิน เกษตรกรที่หันมาทําเกษตรอินทรีย์ ตรวจสอบมาตรฐานไมผานในเรื่อง

ใดบาง - เพราะเหตุใด ซึ่งจะเป็นตัวอยางใหเกษตรกรอื่นๆ ได  

 สําหรับบทที่ 4 เรื่องผลการดําเนินงานตอดานเศรษฐกิจและสังคมนั้น เห็นวาควรแยกเป็น

ผลตอเกษตรกรกับผลตอธุรกิจ (ผลตอโรงแรมสวนสามพราน) เชน ผลที่มีตอกลุมเกษตรกร ในดาน

เศรษฐกิจของเกษตรกร มีผลตอบแทน ชองทางการตลาด ตอตลาดเองได เป็นอยางไรบาง เหลานี้คือ

ผลทางเศรษฐกิจที่มีผลตอกลุมเกษตรกรโดยตรง ผลตอการเรียนรู และผลในดานสุขภาพเป็นอยางไร

บาง ซึ่งอาจใชวิธีการสัมภาษณ์ก็ได สวนผลกับธุรกิจของสวนสามพรานนั้นเป็นอยางไรบาง 
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 ทั้งนี้ขอมูลเกี่ยวกับตัวเลขคาใชจายในรายงานนั้นดีมาก แตยังไมไดขมวดและยังไมมีการ

วิเคราะห์ ซึ่งควรสรุปวาในเชิงตัวเลขในการลงทุนตนทางเป็นอยางไร คาบริหารจัดการยังไมเพียงพอใช

หรอืไม ซึ่งเรื่องผลประกอบการอาจเป็นอีกเรื่องหนึ่งของบทนี้ นอกเหนือจากผลตอเกษตรกรและผลตอ

สวนสามพราน จึงควรแยกออกมาดวย สวนการมีตัวเลขรายรับตางๆ (อยางละเอียด) ควรจะพิจารณา

วาขอมูลเหลานี้ชี้ประเด็นอะไรบาง เชน ขอมูลลูกคาที่แสดงไวในรายงานนั้น มีคําถามวาจะวิเคราะห์

อะไร หรอืวิเคราะหอ์ยางไรไดบาง เพราะการใหขอมูลควรมีการตีความดวย 

 สรุปวิธีการแกไขรายงาน ควรเพิ่มเติมสิ่งที่แนะนําเขาไปในสวนทายของแตละบท ตองเรียบ

เรียงความคิด ซึ่งจะชวยใหมองทะลุงานทั้งหมดได (Conceptual framework) จะชวยใหเกิดพลังการ

วิเคราะหไ์ดลกึขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการมองภาพรวมระยะยาว 

  

2.  โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ระยะที่ 3 

 คุณบุญล้วน อุดมพันธ์ นําเสนอรายงานโครงการวิจัยเครือขายคุณคาหอมมะลิสหกรณ์

ไทย ระยะที่ 3 ซึ่งดําเนินการภายใตคําถามวิจัย 3 ขอ คือ 1) แนวทางการขับเคลื่อน “แบรนด์ขาวเกิด

บุญ” ใหเป็นที่เชื่อถือไววางใจแกผูบริโภคควรเป็นอยางไร 2) กลไกการขับเคลื่อนระบบธุรกิจเครือขายฯ 

สูความสําเร็จตามเปูาหมายรวมควรเป็นอยางไร และ 3) การขับเคลื่อนระบบธุรกิจเครือขายสหกรณ์

สงผลดีตอการดําเนินงานของสหกรณ์การเกษตรและสมาชิกสหกรณ์อยางไรบาง โดยเครือขายคุณคา

ขาวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ประกอบดวยสมาชิกสหกรณ์การเกษตร 14 แหง มีกรอบแนวคิดการวิจัย ใน

การขับเคลื่อนระบบธุรกิจเครือขายฯ และการขับเคลื่อนแบรนด์ขาวเกิดบุญ โดยใชการตลาดแบบองค์

รวม ซึ่งการขับเคลื่อนแผนธุรกิจ ประกอบดวย แผนสงเสริมการผลิต การพัฒนาฐานขอมูล แผนการ

ตลาด และการรวบรวมผลผลิต/การแปรรูป นําสูการสรางแบรนด์ ที่ผูบริโภคเห็นคุณคาและความ

แตกตางของแบรนด์ขาวเกิดบุญ และไดรับความเชื่อมั่นไววางใจจากผูบริโภค โดนมีเปูาหมายรวมคือ 

“มุงพัฒนาคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณ์ไทยสูสากล”  

 สําหรับการบริหารจัดการโซอุปทานธุรกิจสหกรณ์ แบงเป็น 3 ระดับ คือ ระดับตนน้ํา 

กลางน้ํา และปลายน้ํา ซึ่งระดับตนนํ้า ประกอบดวย ภาคีที่เกี่ยวของ สมาชิกสหกรณ์ และสหกรณ์ ซึ่งมี

กิจกรรมการสงเสริมการผลิตขาว GAP ระดับกลางน้ํา จะมีฐานขอมูลดานการรวบรวมผลผลิต การสรุป

ราคาขาวเปลือกหอมมะลิและขาวสารหอมมะลิ ตั้งแต เดือนสิงหาคม 2553- ธันวาคม 2555 มี

การศึกษาดูงานดานการแปรรูป ในสวนระดับปลายน้ํา มีชองทางการตลาดในการดําเนินธุรกิจของ

เครือขายหลายชองทาง ทั้งตลาดทองถิ่น คิดเป็น 50% เชน รานสหกรณ์ รานโชหวย เป็นตน ตลาด

กลาง (33%) เชน ศูนย์กระจายสินคา งานแสดงสินคา หนวยงานราชการ เป็นตน  และตลาด

ตางประเทศ (17%) เชน มาเลเซีย จีน เป็นตน  

 ในสวนกลยุทธ์ของขาวแบรนด์ “เกิดบุญ” นั้นมีการจดัการโซอุปทานดวยการสงเสริมตั้งแต

แปลงนาสมาชิกถึงผูบริโภค ใหสินคามีคุณภาพ (Product) มีกลยุทธ์การสรางความแตกตาง (Product 
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Differentiation) โดยใชคุณคาในสายตาผูบริโภค กลยุทธ์การตั้งราคา (Price Strategy) ใช “ราคาเป็น

ธรรม” การสงเสริมการขาย (Promotion Strategy) ใชกลไกในการซื้อขาว เปิดบู฿ทขายขาว ฯลฯ การ

สรางความผูกพันในแบรนด์สินคาของผูบริโภคดวยแบรนด์เกิดบุญ การจัดการความรูในระหวางภาคี

เครือขายเรื่องการสรางแบรนด์ และการสื่อสารสรางความเขาใจในการขับเคลื่อนแผนธุรกิจเครือขายสู

เปูาหมายรวม 

 สําหรับโอกาสการกระจายสินคาในตางประเทศ มีขอดี คือ 1) สามารถแขงขันกับตลาด

โมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ที่ตั้งอยูใกลกันได 2) เกิดประโยชน์ตอสมาชิกสหกรณ์ซึ่งเป็นผูผลิต มี

ชองทางจําหนายสินคาเพิ่มมากขึ้น 3) ผูบริโภคสามารถเขาถึงสินคาสหกรณ์ไดงายขึ้นและไดรับสินคาที่

มีคุณภาพและมีความปลอดภัย 4) เกิดการพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือขายการผลิตและการตลาดสินคา

สหกรณ์ และ 5) ผูบริโภคมีภาพลักษณ์ที่ดีตอสินคาสหกรณ์อยางกวางขวาง ทั้งนี้มีขอควรระวัง คือ 1) 

ขาวหอมมะลิไทยอาจจะถูกปลอมปน คือนําเขามาแลวปนกับขาวจีน ขายเพื่อหวังกําไรมากๆ ทําใหขาว

หอมมะลิไทยอาจจะเสียชื่อไปดวย 2) Order การสั่งซื้ออาจจะมีปริมาณคอนขางมากสหกรณ์ไทยตอง

รักษาคุณภาพใหเต็มที่ สม่ําเสมอชัดเจน ตองรักษามาตรฐานตามที่ตกลงกันไวเพื่อจะไดทําการคากันใน

ระยะยาว 3) การสงมอบสินคาตองดูใหถวนถี่ ชัดเจน และตรงตามกําหนด และ 4) ดานราคาและการ

จายเงนิตองดูใหรอบคอบและละเอียดถี่ถวน  

 สวนผลการขับเคลื่อนแบรนด์ขาวเกิดบุญเมื่อเปรียบเทียบในระยะที่ 2 กับระยะที่ 3 พบวา 

ระยะที่ 2 มีปริมาณประมาณการ 1,820 ตัน ขณะที่ขายไดจริงเพียง 700 ตัน แตระยะที่ 3 มีปริมาณ

ประมาณการขายอยูที่ 1,000 ตัน และขายไดจริง 900 ตัน แสดงใหเห็นวาระยะที่ 3 มีปริมาณการขาย

ไดจริงใกลเคียงกับที่ประมาณการไว 

 สรุปประเด็นที่พบในการดําเนินงานของเครือขาย 1) ประเด็นดานการสงเสริมผลิต ไดแก 

สมาชิกไมเขาใจในการผลิตขาว GAP สมาชิกไมมีความมั่นใจในผลตอบแทนที่จะไดรับเมื่อเทียบกับการ

ปลูกขาวปกติ และผลผลิตขาว GAP ยังไมมีนโยบายดานผลผลิต ชองทางการตลาดและเปูาหมายของ

ภารกิจที่ชัดเจน 2) ดานการตลาดและโลจิสติกส์ของเครือขายฯ ไดแก สหกรณ์ไมดําเนินการตาม

แผนการตลาดขาวหอมมะลิเครือขายฯ ภายใตแบรนด์ “ขาวเกิดบุญ” อยางจริงจัง และสหกรณ์สงสินคา

ไมทันตามคําสั่งซื้อ 3) การรักษามาตรฐานคุณภาพและการบริหารจัดการแบรนด์ ไดแก สินคาที่สงออก

จําหนายมีคุณภาพไมสม่ําเสมอ และไมตรงตามฉลากที่ระบุไว ผูบริโภครองเรียนเรื่องคุณภาพ และถุง

บรรจุภัณฑท์ี่มขีอจํากัดในเขาตลาดใหม ไดแก โลตัส แมคโคร เดอะมอลล์ หรอืบิ๊กซี เป็นตน 

 ขอเสนอแนะเชงินโยบายและสาธารณะ เชน 1) ควรสานตอการดําเนินงานเครือขายคุณคา

ขาวหอมมะสิสหกรณ์ไทย เพื่อสราง แบรนด์เกิดบุญใหเป็นที่ประจักษ์ของภาพลักษณ์ขาวหอมมะลิไทยสู

สากล 2) การเรียนรูเรื่องการบริหารจัดการโซอุปทานในธุรกิจสหกรณ์จะชวยยกระดับการทําธุรกิจของ

สหกรณ์การเกษตรทั้งในระดับตนนํ้า กลางน้ํา และปลายน้ํา ซึ่งจะชวยสรางคุณคาและมูลคาเพิ่ม ใหแก

ผูผลิตและผูบริโภค และควรขยายผลสูสหกรณ์การเกษตรอื่นๆ 3) การพัฒนารูปแบบธุรกิจของ
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เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณ์ไทยถือเป็นนวัตกรรมของรูปแบบธุรกิจสหกรณ์การเกษตรไทย ใน

การเตรียมความพรอมเพื่อกาวสูการเปิดเสรี AEC และควรขยายผลชุดความรูและแนวคิดการบริหาร

จัดการโซอุปทานในรูปของศูนย์เรียนรู เป็นตน 

 ขอเสนองานวิจัยในระยะตอไป ไดแก 1) แนวทางการขับเคลื่อนขาวเกิดบุญในตลาด

อาเซียน เป็นสินคาพรีเมี่ยม 2) การสรางศูนย์เรียนรูสหกรณ์การเกษตรรวมกับสถาบันวิชาการดาน

สหกรณ์ และ 3) การดําเนินการ Farmer Shop ในศูนย์กระจายสินคาของ สกก.เกษตรวิสัย จํากัด และ 

สกก.ปราสาท จํากัด 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 รศ.สมพร  อิศวิลานนท์ : ผู้ทรงคณุวุฒิ 

 กลาววา ขอใหกําลังใจเกษตรกรทุกทาน ใหพยายามรักษาการผลิตขาวหอมมะลิ GAP ไว

กอน เพราะขณะนี้กําลังไดรับผลกระทบจากนโยบายรับจํานําขาวของรัฐบาล แตคาดวาในอีก 1-2 ปี

ขางหนาจะมีความตองการขาวหอมมะลิแทคุณภาพเชนนี้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ควรตองระวังหามมิ ใหมีการ

ปลอมปนเด็ดขาด 

 สําหรับการดําเนินงานของโครงการในการเชื่อมโยงเครือขายหลายสหกรณ์ ควรตอง

พิจารณาถึงความแตกตางของแตละสหกรณ์ ทั้งองค์ความรูของแตละสหกรณ์ หรือกระบวนการการ

จัดการตางๆ ที่ตองใหมีคุณภาพใกลเคียงกัน และควรตองใหสินคามี Uniform standard โดยวิธีการ

จัดการนัน้อาจใหสหกรณ์ 1-2 แหง เป็นแมขายในการทําถุงบรรจุขาวเพื่อใหเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 โครงการนี้เป็นขบวนการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งใหแกเครือขาย ซึ่งหาก

สามารถยกระดับขึ้นมาได และรักษามาตรฐานไวไดจะเป็นเรื่องดีมาก และการกาวสู AEC เราจะยืนหยัด

อยูไดถาสินคามีคุณภาพ ทั้งนี้ควรตองเนนในเรื่องความเป็นธรรมและคุณภาพ และการจัดสวัสดิการ

เพื่อเชื่อมโยงสมาชิกใหอยูได 

 

 ดร.ปรีชา  สิทธิกรณ์ไกร : ผู้ทรงคุณุวฒ ิ

 โครงการวิจัยนี้มีพัฒนาการที่ชัดเจนขึ้น แตมีขอสังเกตในประเด็นวัตถุประสงค์การวิจัย 

เรื่องการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มนั้นรายละเอียดยังไมชัดเจน ในรายงานมีเรื่องของเปูาหมายทาง

การตลาด แตเมื่อกลาวถึงเรื่องเครือขายทั้งหมด มีสหกรณ์การเกษตรเกษตรพิสัย ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่ผลิต

ไดมาถึง 600 ตัน จากที่จําหนายได 900 ตัน สวนที่เหลือจะเป็นของสหรกรณ์อื่นๆ ดังนั้น น้ําหนักความ

เป็นเครือขายอาจจะดูดอยลงไป 

 สําหรับ Highlight ของงานวิจัยนี้บทสรุปสําคัญในดานตางๆ เป็นอยางไร ซึ่งหากอานใน

บทสรุปแลวจะพบวายังไมมีบทสรุปที่ชัดเจน ดังนั้นควรสรุปแตละประเด็นเป็นขอๆ นอกจากนี ้
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รายละเอียดบางสวนควรจะมีขอเท็จจริงประกอบดวย เชน การอธิบายปรียบเทียบเรื่องระบบการขนสง 

(ระบบโลจสิติกส์) ควรมีขอเท็จจริงใหเห็นวามีตนทุนเทาไหร/อยางไร  

 นอกจากนี้เรื่อง Package นั้น เมื่อมองที่เจตนารมณ์ของขาวแบรนด์ “เกิดบุญ” นี้ คือ การ

สรางบุญใหแกสมาชิกเกษตรกร ดังนั้นเมื่อจะแสดงเจตนารมณ์ดังกลาว ควรเขียนแสดงไวบนถุงบรรจุ

ภัณฑ์ดวย ซึ่งจะทําใหผูบริโภคเกิดความเชื่อมั่นวาเมื่อซือ้ขาวนีแ้ลวจะไดประโยชน์อะไรบาง ซึ่งนาจะเป็น

เรื่องที่ด ี

 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย : รองผู้อ านวยการส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย 

 การเขียนรายงานเป็นระบบมากขึ้นและมีขอมูลมากขึ้น แตมีขอสังเกต ในรายงานหนา 10-

12 ที่กลาวถึงหัวขอ 6 เรื่อง แตในหนา 19 ถึงประมาณหนา 40 กลับแบงหัวขอเป็น 4 เรื่อง และเปลี่ยน

หัวขอไป จึงมีคําถามวา ระหวาง 6 หัวขอ กับ 4 หัวขอ ในบทเดียวกัน จะใหยึดอันใด จะแยกแบบไหน 

และอะไรเป็น Subset ของอะไร 

 ประเด็นที่ 2 ควรเพิ่มการวิเคราะห์ประเด็นผลกระทบจากนโยบายรัฐ โดยเฉพาะโครงการ

รับจํานําขาว วาเกิดผลอยางไรตอสหกรณ์และสมาชิกบางหรือไม เชน มีการเปลี่ยนแปลงของสมาชิก

บางหรอืไม เป็นตน 

 ประเด็นที่ 3 คือ ควรเพิ่มเรื่องการเปรียบเทียบชองทางการจําหนาย ทั้งชองทาง Farmer 

Shop/ ชองทางไปประเทศจนี/ ชองทางศูนย์กระจายสินคาที่ม ีสกก. เป็นศูนย์รวม หรือชองทางงานแสดง

สินคาตางๆ ควรมีการเปรียบเทียบตนทุนการจัดการ ปริมาณการขาย และเพิ่มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

และความแนนอนในการจําหนายเพิ่มเขาไปดวยวา ชองทางใดมีความแนนอนมากกวากัน และอีก

ประเด็นหนึ่งคือ ทางกลุมมีทักษะการจัดการที่จําเป็นไดมากเพียงใด/ จัดการอะไรไดบาง และในแตละ

สหกรณ์ยังขาดความรูเรื่องอะไรบาง หรอืสามารถควบคุมอะไรไดบาง เพื่อใหตระหนักถึงสิ่งที่ตัวเองตอง

พัฒนา ไมใชเพียงเห็นชองทางวาควรเลือกไปทางใด นอกจากนี้ควรวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่สมาชิกไดรับ 

วาไดราคาที่แตกตางจากการผลิตแบบเดิมหรือไม/ อยางไร อะไรที่ทําใหสมาชิกไดผลตอบแทนดีขึ้นบาง 

และสิ่งที่สหกรณ์ใหแกสมาชิกคืออะไร 

 สําหรับประเด็นเปูาหมายเรื่องความเป็นธรรมของสหกรณ์ที่มีตอสมาชิก การตีความเรื่อง

ความเป็นธรรมของขาวเกิดบุญนั้น ไดใชประเด็นนี้ขายแกสังคมดวย ดังนั้นควรวิเคราะห์คือผลประโยชน์

ที่สมาชิกไดรับ ไมใชวิเคราะห์เพียงผลประยชน์ที่สหกรณ์ไดรับ เชน การขายขาวไดกี่ตัน แตสิ่งที่สมาชิก

ไดรับ เชน สมาชิกขายขาวใหสหกรณ์แลว ไดราคาที่แตกตาง หรือไมดอยกวาราคารับจํานําหรือไม หรือ

มีผลตอบแทนในลักษณะอื่นอยางไร อทิเชน เงนิปันผลจากสหกรณ์ หรอืความชวยเหลือตางๆ ที่สหกรณ์

ใหแกสมาชิก ซึ่งสิ่งเหลานีจ้ะเป็นตัวอธิบายใหเห็นวาสหกรณ์ดํารงอยูเพื่อสมาชิกชัดเจนขึ้น  

 เรื่องถุงบรรจุขาว “เกิดบุญ” นั้น จากที่ ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร เสนอไว มีความเห็นวา

เรื่องราวที่จะนํามาไวบนถุงที่จะแตะความรูสึกของคนไดมากสุดคือเรื่องการชวยเหลือเพื่อนมนุษย์ ซึ่งถา

สามารถสื่อใหเห็นไดวาสมาชิกผูผลิตขาวของสหกรณ์ไดอะไร แลวจะสามารถบอกไดเต็มปากวา 
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ผลตอบแทนสวนหนึ่งกลับสูกองทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรหลานชาวนา ซึ่งคิดวานาจะประสบ

ความสําเร็จในการจําหนายมากขึ้น ดังนั้นจึงควรมีขอมูลใหเห็นวาสมาชิกเกษตรกรไดผลตอบแทน

เทาไหร อยางไร แสดงใหเห็นชัดเจน  

 

3.  โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 3 

 คุณศศิธร วิเศษ หัวหนาโครงการวิจัยเครือขายคุณคาผลไม ระยะที่ 3 นําเสนอรายงาน

การดําเนินงานโครงการ ดังนี้ 

 วัตถุประสงค์ของโครงการในระยะที่ 3 คือ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการขยายผลการใหการ

เรียนรูตามกรอบการปลูกจติสํานึกการผลิตผลไมคุณภาพภายใตระบบ GAP การปรับความคิดการผลิต

ผลไมอยางยั่งยืน และเพื่อหาแนวทางการพัฒนาธุรกิจผลไมภายใตโซอุปทานของสหกรณ์การเกษตรใน

การสรางความมั่นคงในอาชีพแกสมาชิก โดยผลที่ไดจากการเปิดเวที คือ 1) เกิดการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานของเครือขายผลไมคุณภาพ ซึ่งมุงสูการเปลี่ยนแปลง 3 กลุม คือ สมาชิกสหกรณ์/เกษตรกร

ชาวสวนผลไม ภาคีพันธมิตรภายใตโซอุปทาน และ ผูบริโภค โดยขยายผลการสรางความไววางใจใน

ผลไมคุณภาพสูผูบริโภค 2) เกิดการรวมกลุมทายาทเกษตรกร ซึ่งสรุปปัญหาขอขัดแยงทางความคิด ได

ดังนี้คอื คิดอยางไรกับอนาคตการผลิตพชือาหาร และที่ทําการผลิตอยูในปัจจุบันจะมีความยั่งยืนแคไหน  

ภาวะและสภาพการผลิตในปัจจุบันและอนาคตจะเป็นอยางไร ? เกษตรกรจะปรับตัวกันอยางไรกับ

ตลาดที่กําลังเปลี่ยนแปลง ?  ตนทุนดานปัจจัยที่สูงขึ้น แรงงานภาคเกษตรลดลง เกษตรกรเลิกทํา

การเกษตร คาแรงสูงขึ้น และการนําแรงงานจากตางประเทศเขามา ? 

สําหรับแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานของเครือขาย มุงไปสูการเปลี่ยนแปลง ไดแก การ

ขับเคลื่อนภายใตกระบวนการวิจัยจะใชกลไกศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขายฯ  การนําชุดความรูและ

ปราชญ์ชาวสวนผลไม ถายโอนความรูสูสมาชิกสหกรณ์/เกษตรกรชาวสวนผลไมที่สนใจ เพื่อการปลูกจิต

วิญญาณการทําสวนผลไมคุณภาพ พรอมปรับความคิดเรื่องการทําการเกษตรอยางยั่งยืน  กอใหเกิด

สํานึกและกระบวนทัศน์ในการเป็นผูผลิตพืชอาหาร ลดกระแสความตื่นตัวในการเปลี่ยนอาชีพดังที่

เป็นอยูในปัจจุบัน 

โดยมีขอมูลแปลงผลิตของทายาทเกษตรกรตัวอยาง คือ นายวุฒิชัย ประกอบทรัพย์ อายุ 27 ปี 

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ทําการเกษตรในพื้นที่ 133 ไร โดยเนนการปลูกพืชอาหารเป็นพืช

หลัก ประกอบดวย เงาะ มังคุด ลองกอง ทุเรียน กลวยไข และปลูกพืชพลังงานเป็นพืชรอง คือ 

ยางพารา โดยมีการแบงสัดสวนพื้นที่เพาะปลูก วางแผนการผลิตเพื่อบริหารความเสี่ ยง และมีการ

จัดเก็บขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจ นอกจากนีย้ังมีการวิเคราะหป์ระมาณการกระแสเงินสด  

ซึ่งคุณวุฒชิัย ประกอบทรัพย์ ไดรายงานรายละเอียดการวิเคราะหป์ระมาณการกระแสเงินสด 

และการขับเคลื่อนระบบการจัดการผลไมคุณภาพ จากแปลงผลิตสูโรงคัดบรรจุภัณฑ์ถึงผูบริโภค โดย

ตองตระหนักในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร มีระบบสากลเชื่อมั่นในการตรวจสอบรับรองที่ตนทาง 
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(แหลงผลิต) สามารถตรวจสอบยอนกลับถึงที่มาของผลไมได เมื่อผลไมมีปัญหา การเรงสรางความ

เชื่อมั่นใหผูบริโภค และผูรับซื้อจากปลายทาง การผลิตภายใตมาตรฐาน GAP และการพัฒนาโรงคัด

บรรจุเพื่อใหไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP  

 

จากนั้น คุณศศริธร วิเศษ ไดนําเสนอกระบวนการผลิตผลไมคุณภาพ เริ่มจากการบริหาร

จัดการแปลงผลิต มีระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP พืช) โดยมี

โรงเรือนมาตรฐาน อย. เพื่อการแปรรูป/ มีโรงเรือนมาตรฐาน GMP ในการการคัดบรรจุ สูผูคา/ผู

สงออก/หางสรรพสินคา โดยมีการขับเคลื่อนเชื่อมโยงธุรกิจเชิงคุณคาของสหกรณ์ ผูกโยงคนตนน้ํา สู

คนกลางน้ํา และปลายน้ํา ประกอบดวย การมุงเนนสมาชิกเป็นศูนย์กลาง (Members Center) การ

สงเสริมการรวมกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ เชื่อมโยงการดําเนินงานรวมกับคูคา พัฒนาการผลิตควบคู

กับการขยายตลาด นําขอมูลมาพัฒนาธุรกิจสหกรณ์สูความเป็นเลิศ มีการจัดการหวงโซอุปทานใน

ระดับกลางน้ํา สงผลตอความมั่นคงในการดําเนินธุรกิจสหกรณ์ 

มีการวิเคราะห์ขอมูลปริมาณขายเพื่อพัฒนาธุรกิจ มีแผนการกระจายผลไมและความตองใช

ตะกราในแตละสัปดาห์ มีการจัดการระบบขนสง เพื่อลดตนทุน ฯลฯ โดยการกระจายสินคาสหกรณ์

การเกษตร จะสงสินคาไปยังหางสรรพสินคาเทสโกโลตัสและแมคโครทั่วประเทศ ซึ่งจะมีการจัดสรรแต

ละสหกรณ์ใหรับผดิชอบการสงไปยังแตละพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งมีการวางแผนอยางชัดเจน  

สําหรับบทบาทหลักของสหกรณ์ คือ สงเสริมการรวมกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ และพัฒนา

ระบบบริหารจัดการ ซึ่งในสวนของการสรางเครือขายคุณคาผลไมเพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์นั้น 

ประกอบดวย การสรางเครือขาย (Network) พันธมิตรในการเผยแพรแนวคิดการพัฒนาการผลิตผลไม

คุณภาพ สหกรณ์สงเสริมสนับสนุนการสรางกิจกรรมสวัสดิการแกกลุมผูผลิตใหเห็นความแตกตาง 

พัฒนาเครือขายพันธมิตรเพื่อการพัฒนาระบบธุรกิจรวบรวมผลผลิต สรางกิจกรรมเครือขายความ

รวมมือระหวางกลุมผูผลิตและสหกรณ์อยางตอเนื่อง นอกจากนี้ในสวนของการเพิ่มความสามารถใน

ก า ร แ ข ง ขั น นั้ น  ป ร ะ ก อ บ ด ว ย  ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ คุ ณ ภ า พ ก า ร ส ง ม อ บ สิ น ค า / บ ริ ก า ร 

(การบริหาร Value chain)  การเพิ่มขีดความสามารถการจัดการธุรกิจของสหกรณ์และกลุมเครือขาย

ผูผลิตผลไมคุณภาพ สรางความเขมแข็งในการดําเนินธุรกิจแบบองค์รวมผูกโยงเครือขายสหกรณ์และ

กลุมผูผลติ และการสรางองค์ความรูและพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการสรางเครือขาย  

ในสวนของแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลไมคุณภาพ ระยะที่ 3 มีการถายโอน นํา

ชุดความรูปราชญ์ ปลูกจิตวิญญาณผลิตผลไมคุณภาพ ปรับกระบวนทัศน์อาชีพเกษตรใหแกเกษตรกร

สมาชิกผูผลิตผลไม (ตนน้ํา) มีการพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจ พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ หนุน

เสริมสวัสดิการเกษตรกรสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา ใหแกสถาบันเกษตรกร (กลางน้ํา) และมีการ

ประสานชองทางการตลาด เชื่อมโยงเครือขายผลไม ประชาสัมพันธ์ สงเสริมการขายผลไมคุณภาพ นําสู

ตลาดเปูาหมายทั้งในและตางประเทศ (ปลายน้ํา) 
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นอกจากนี้ไดมีการเปิดศูนย์เรียนรู “กลุมชาวสวนผลไมคุณภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให

เกษตรกรตระหนักถึงความสําคัญในกระบวนการผลิตคุณภาพ สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกร เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน มุงหวังใหเกษตรกรภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร และให

เกษตรกรมีสวนรวมในการพัฒนาอาชีพ พัฒนาชุมชนและพัฒนาสหกรณ์ ทั้งนี้ไดมีการพัฒนาหลักสูตร”

การเรียนรูจากแปลงผลิตคุณภาพ สูการสรางเครือขายคุณคาผลไมเพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์” ที่

ประกอบดวยหนวยเรียนรูทั้งหมด 9 หนวยเรียนรู (ดังรายละเอียดในรายงานฉบับสมบูรณ์) 
 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 รศ.สมพร  อิศวิลานนท์ : ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 กลาววา อนาคตราคาผลไมจะสูงขึ้น ซึ่งหากเกษตรกรสามารถรักษาสวนผลไมไวไดจะได

ประโยชน์มาก สําหรับการวิจัยโครงการนี้ในระยะที่ 3 สามารถเชื่อมตอถึงปลายน้ํา คือเชื่อมตอกับหาง 

Modern trade เชนเทสโกโลตัส หรือเช่ือมตอกับตลาดตางประเทศไดแลว จงึคิดวาโครงการวิจัยนี้จะเป็น

การชวยเหลือเกษตรกรรายยอยใหอยูได จากการทําใหสินคาเป็นสินคาที่มีระดับ มีคุณภาพ ไมใช

กลายเป็นของคละเกรดไป สงผลใหมีการกระจายสินคาที่ตางจากในอดีตที่ผานมา ทั้งหมดนี้เป็นเพราะมี

การจัดการที่มคีา ทําใหของมีคาไดเป็นของมีคาที่แทจริง ไมเหมือนกับในอดีตที่จะเป็นการทําของมีคาให

ไมมคีุณคาไปดวยการคละเกรดสินคา 

 การสราง Supply chain ใหมีคุณคา จะทําใหมีวิธีการเชื่อมโยงไปสูตลาดตางประเทศได 

และเห็นวาโครงการนีจ้ะชวยแกปัญหาใหเกษตรกรผูปลูกผลไมได และถามีการรวมตัวกันของสหกรณ์ได

จะเป็นประโยชน์ 
 

 ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร : ผู้ทรงคุณุวฒ ิ

 เสนอวาควรมีบทสรุปของระยะที่ 3 ในประเด็นที่เพิ่มเติมจากระยะที่ 2 วามีพัฒนาการ

อะไรบางที่แตกตางหรือมีอะไรเพิ่มขึ้น เชน บางเรื่องที่มีการปรับเปลี่ยนไป คือมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่

ปลูกกลวยไข โดยลดพื้นที่การปลูกเงาะลง เหตุผลเพราะเรื่องการแกปัญหาดานราคาผลผลิต ซึ่งควรชี้

ประเด็นใหเห็นชัดขึน้วา การเรียนรูมีการแกปัญหาจากขอเท็จจริงในงานวิจัย การแกปัญหานั้นแกเพราะ

อะไร ใชอะไรในการตัดสินใจที่เลือกแกปัญหาเชนนี้  โครงการนี้เป็นงานวิจัยที่มีความตอเนื่องและมี

ความชัดเจนวาบรรลุวัตถุประสงค์ไดดี 
 

 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย : รองผู้อ านวยการส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย 

 เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เขียนรายงานไดดี มีขอมูลมากขึ้น (แตทั้งนี้ทั้ง 3 โครงการยังไมคอย

มีแนวการวิเคราะห์) ในรายงานมีขอมูลนาสนใจจํานวนมาก แตยังมีสวนที่ขาดไป คือ เรื่องการตอบ

โจทย์ตัวแบบธุรกิจเครือขายผลไมประกอบดวยอะไรบาง อาจแบงเป็น ตนน้ํา-กลางน้ํา-ปลายน้ํา ทํา

อะไรบางในแตละสวน เชน สวนตนน้ํา มเีรื่องการรวมกลุมเกษตรกรผูผลติ GAP เรื่องการพัฒนาทายาท



 

 1-220 

เกษตรกร การวางแผนทําเกษตรเชิงธุรกิจ ดังเชน คุณวุฒิชัย ประกอบทรัพย์ ที่เป็นทายาทเกษตรกร 

อายุเพียง 27 ปี แตสามารถเป็นตัวอยางที่ดีของเกษตรกรที่มีการวางแผนธุรกิจไดเอง หรือในสวนกลาง

น้ํา มีเรื่องการรวบรวมผลผลิต และการคัดเกรดสินคา/ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ หรือสวน

ปลายน้ํา มชีองทางการตลาดอยางไร เป็นตน 

 ควรแยกกลุมใหเห็นวาการทํางานตนทางคืออะไร ทําอะไร อยางไร และใชเครื่องมืออะไร 

ซึ่งจะทําใหวิเคราะหไ์ดวาทําจุดไหนที่ไดผลมากที่สุด โดยอาจสรุปเป็นกลุมๆ ไดวา  

1. กลุมตนน้ํา ทําอะไร/ อยางไร/ ดวยเครื่องมอือะไร/ เกิดผลอยางไร  

2. กลุมกลางน้ํา ทําอะไร/ อยางไร/ ดวยเครื่องมอือะไร/ เกิดผลอยางไร 

3. กลุมปลายน้ํา ทําอะไร/ อยางไร/ ดวยเครื่องมอือะไร/ เกิดผลอยางไร 

 มีตัวตัดขวางคือ การเรียนรู การจัดการความรู การทําบทเรียน ควรบอกวาทํากิจกรรม

อะไร อยางไร ดวยเครื่องมอือะไร ซึ่งหากวิเคราะห์ใหชัดแลวจะเห็นวา จุดที่เกิดผลการเปลี่ยนแปลงชัด

ที่สุดคือจุดใด และจากการอานรายงานแลวอาจเป็นกลุมตนน้ํา ที่เกษตรกรมีความตื่นตัวมีความคิดใน

การวางแผนธุรกิจ/ เกษตรกรมีทายาทเขามาทําสวนผลไม เป็นตน ทั้งนี้ควรแสดงใหเห็นดวยวา คุณวุฒิ

ชัย ประกอบทรัพย์ ทายาทเกษตรกรใชขอมูลอะไร มีการจดบันทึกดวยแบบอะไร  
 

คุณศศริธร วิเศษ ตอบวา ใชแบบบันทึกประวัติการผลิตที่ออกแบบไวตั้งแตชวงที่ 1 แลวนํามา

วิเคราะห ์
 

ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย กลาวเพิ่มเติมวา เพราะฉะนั้นแบบบันทึกขอมูล ถือเป็นเครื่องมือที่

สามารถสงตอสําหรับผูที่ตองการทําตอไปได และมีคําถามเพิ่มวา ขอมูลใดสําคัญที่สุด เพราะไมควร

ตองเสียเวลาเก็บขอมูลทั้งหมด ควรเก็บขอมูลแตสวนที่สําคัญๆ เลือกเก็บขอมูลบางอยางที่จะเป็น

ประโยชน์เทาน้ัน ซึ่งนั่นคือขอมูลอะไรบาง 

อีกประเด็นหนึ่งคือ ในรายงานกลาวไววา ยางพาราเป็นพืชพลังงานนั้นเป็นขอมูลที่ไมถูกตอง 

เพราะยางพาราจัดเป็นพืชเศรษฐกิจ 

สําหรับประเด็นสุดทาย เรื่องหนวยเรียนรู ที่เพิ่มเติมในรายงานหนา 105 นั้นนับเป็นเครื่องมือทํา

เรื่องการเรียนรู แตในที่นี้กลับมาอยูในบทสรุปซึ่งไมเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู ดังนั้น ควรแยกไปอยูในสวน

เรื่องการเรียนรู  อาจแยกกลุมเป็น ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา วาแตละสวนตองเรียนรูอะไรบางใหชัดเจน  

นอกจากนี้ควรเพิ่มการเรียนรู เรื่องการจัดการความเสี่ยง เชนการเนาเสียของผลไม และมี

จุดออนของกลุมตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา อะไรบางหรือไม โดยความเสี่ยงจะเริ่มที่กลุมการจัดการ

ตลาด การจะควบคุมใหมีการเติบโตที่ยั่งยืนได ควรเขาไปตรงจุดไหน และกรรมการสามารถจัดการ

สมาชิกสหกรณ์ไดหรอืไม ซึ่งนี่คืออกีหนึ่งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เหลานีเ้ป็นตน 

 

เลิกประชุม เวลา 12.30 น. 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

คร้ังที่ 29/2556 (ระยะที่ 2 คร้ังท่ี 16/2555) 

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 9.00 – 10.30 น.  

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214  ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ.จุฑาทิพย์   ภัทราวาท  หัวหนาโครงการวิจัย Farmer Shop 

2.  ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ  ที่ปรึกษาโครงการวิจัย Farmer Shop 

2.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์  ประธานกรรมการ 

3.  คุณบรรหาร แสงฟาูสุวรรณ  รองประธานกรรมการ 

4.  คุณสุขุม ไวทยธํารงค์  กรรมการ 

 

เริ่มประชุม เวลา  9.00 น.  

 

วาระที่ 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

  ไมม ี

 

วาระที่ 2  เรื่องสืบเนื่อง 

  2.1 ผลการด าเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าเดือนพฤศจกิายน และธันวาคม 2555 

  คุณวสินธรา ขวยเขิน เจาหนาที่โครงการฯ รายงานผลการดําเนินงานของโครงการราน 

Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. ดังนี้ 

  ผลการดําเนินงานเดือนมีนาคม 2556 มีจํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มี

จํานวนทั้งสิ้น 1,081 ราย โดยมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมาจํานวน 32 ราย ผลประกอบการมี

รายไดรวมทั้งสิ้น 97,603.58 บาท หักตนทุนขาย 56,875.99 บาท มีกําไร (ขาดทุน) สุทธิ รวม 

40,727.59 บาท ทั้งนี้ยังไมรวมคาสถานที่ คาตอบแทนพนักงาน และคาสาธารณูปโภค 

ยอดสินคาขายดีเรียงตามจํานวน ไดแก น้ําขาวโพด น้ําดื่มเกษตร ลูกอมมะขาม ขนม

เปี้ยะ กะหรี่พัฟ ขาวกลองคุณธรรม หอมมะลิ 105 เห็ดหอมอบกรอบ น้ําวานหางจระเขในน้ําใบเตย 

ขนมขาไก และน้ําสํารองพรอมดื่ม ตามลําดับ สวนยอดสินคาขายดี เรียงตามจํานวนเงิน ไดแก น้ํา

ขาวโพด มงคลพฤกษา ขาวเกิดบุญ 5 กก. ไม Vacuum ขาวกลองคุณธรรม หอมมะลิ 105 ลูกอม
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มะขาม นํ้าองุน 500 ml. ขนมเปี้ยะ ขาวกลองคุณธรรมหอมนลิ เห็ดหอมอบกรอบ และกาแฟชุมพร 3in1 

ตามลําดับ 

ทั้งนีเ้มื่อ คุณวสินธรา ขวยเขิน รายงานผลการดําเนินงานแลว รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 

ไดตัง้ขอสังเกตเรื่องรายไดจากการจําหนายกระเปา Farmer Shop แกสภาขาราชการ ที่ลงรายการไวใน

ประเภท “รายไดอื่น” จํานวนเงิน 18,000 บาท นั้น ยังไมไดนําสวนตนทุนของสินคานี้รวมไวในตนทุน

สินคาขายดวย  

คุณวสินธรา ขวยเขิน ชี้แจงวา ไมไดนําตนทุนสินคา กระเปา Farmer Shop ซึ่งคิดเป็น

จํานวนเงิน 18,000 บาท (จําหนายใหแกสภาขาราชการในราคาตนทุน) เนื่องจากเป็นการขายกรณีพิเศษ 

ไมไดจําหนายผานเคานเ์ตอร์ราน Farmer Shop และไมไดโอนเงินผานราน จึงไมไดนําตนทุนมาคิด 

ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแลว สรุปวา ตองนําตนทุนกระเปา Farmer Shop จํานวนเงิน 

18,000 บาท มาคิดรวมในรายการ “ตนทุนสินคาขาย” ดวย เพื่อใหตัวเลข กําไร (ขาดทุน) สุทธิ ถูกตอง

ตรงกับความเป็นจรงิ 

  ในการนี้ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจงแกที่ประชุมวา คุณวสินธรา ขวยเขิน จะสิ้นสุด

การทํางานกับโครงการ นับตั้งแตสิ้นเดือนเมษายน 2556 เป็นตนไป เนื่องจากจะไปศึกษาตอระดับ

ปริญญาโท ทั้งนี้ คุณวสินธรา ไดจัดทําคูมือการบริหารจัดการรานคาปลีกตนแบบ รวมถึงการทํางบ ไว

เป็นคูมอืเพื่อมอบใหแกผูสนใจการตัง้รานคาปลีกชุมชน 

  คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ ใหคําแนะนําแนวทางการคืนสินคาหมดอายุ ตามแนวทาง

ของรานเซเวนอีเลฟเวน (ราน 7-11) ซึ่งจะติดตอสงสินคาหมดอายุคืนกอนเวลา และจะมีวิธีการประเมิน

สําหรับการจัดซื้อสินคาแตละรายการใหเหมาะสมกับปริมาณการขายของราน และไมตองสงสินคาคืน

จํานวนมาก ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะทําใหผูประกอบการยินดทีี่จะสงสินคาใหแกรานคานั้นตอไป  

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แนะนําให คุณวสินธรา ขวยเขิน บันทึกขอสังเกตและคําแนะนํา

จากคณะกรรมการฯ ไวในคูมือฯ ดวย จากนั้นให คุณวสินธรา อธิบายหลักการในการดําเนินงานราน 

เรื่องการสงคืนสนิคาหมดอายุ คือ จะมีฐานขอมูลสินคา กอนสินคาหมดอายุ 3 เดือนจะจัดทําโปรโมช่ัน 

และเหลือ 1 เดือนจะติดตอสงคืนแกผูประกอบการ  

 

วาระที่ 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 

  3.1  หารอืแนวทางการด าเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop ระยะที่ 2  

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ขอหารือแนวทางการดําเนินงานโครงการ Farmer Shop ระยะ

ที่ 2 ในชวงเวลาที่เหลอือีกประมาณ 4 เดือน (สิ้นสุดโครงการระยะที่ 2 ในเดือนสิงหาคม 2556) โดยขอ

ความคิดเห็นและคําแนะนําจากคณะกรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop เชน เรื่องการขยาย
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ผลการนํา Farmer Shop ไปใช การสนับสนุนเครือขายผูประกอบการ การขยายผลรานคาปลีกชุมชน 

หรอืรานคา Farmer Shop ที่คณะเศรษฐศาสตร์ ควรดําเนินการตอไปหรอืไม  

  คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ แสดงความเห็นวา หากจะดําเนินงานราน Farmer Shop 

ในลักษณะเป็นงานวิจัยนั้น สามารถทําตอไปได แตหากตองการตั้งรานคาโดยมุงหวังทํากําไร หรือหวัง

ผลทางเศรษฐกิจ คดิวาไมนาจะดําเนนิการตอได 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท อธิบายภาพแผนที่ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคมสู

การบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (ตามภาพ) โดยสถาบันวิชาการดาน

สหกรณ์ไดมีการลงนามความรวมมือ 4 ฝุาย จากแผนที่ยุทธศาสตร์ฯ ทั้ง 4  ซึ่งแทงที่ 1 (แถวแรก

ซายมือ) เป็นการทําเรื่องการเกษตรยั่งยืน เชนเดียวกับกรณีที่คุณบรรหาร แสงฟูาสุวรรณ กําลังเผชิญ

ปัญหาการจัดหาวัตถุดิบกลวยเล็บมือนางจากเกษตรกรผูปลูก โดยตองนําเรื่องการตลาด โอกาส และ

ทางเลือกตางๆ ใหแกกลุมเกษตรกรผูผลิต สวนแทงที่ 2 เป็นเรื่องของ Farmer Shop แทงที่ 3 เป็น

งานวิจัยของชุดโครงการที่เนนเรื่องธุรกิจฐานสังคม และแทงที่ 4 เป็นเรื่องการทํารานคาชุมชน และการ

ปลุกผูบริโภค  

               
คุณกาญจนา คูหากาญจน์ แสดงความเห็นวา งานนี้เป็นงานที่ยาก เพราะเป็นโครงการ

ที่ใหญมาก แตยังไมมีความพรอมทั้งเรื่องบุคลากร งบประมาณ หรืออื่นๆ จึงคิดวางานจะสําเร็จไดยาก 

โดยเฉพาะงานบัญชีซึ่งเป็นงานหลักมีความสําคัญตอการดําเนินงานราน ยังพบความผิดพลาดอยู

ตลอดเวลา นอกจากนี ้เห็นวา รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เองนั้นมีงานวิจัยคอนขางมาก อาจเป็นสวนหนึ่ง

ที่ทําใหไมมีเวลาในการลงตรวจรายละเอียดทุกอยางดวยตัวเองทําใหเกิดความผิดพลาดในรายละเอียด 

แผนที่ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคม (SEE) สู่การบรรลุวสิัยทัศน์การพัฒนาภายใต้
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
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เชน กรณีเวทีการนําเสนอรายงานผลความกาวหนาที่ผานมา ที่ตรวจพบความผิดพลาดเรื่องตัวเลขใน

การทํางบ เป็นตน ทําใหความนาเชื่อถือลดลง 

  แตทั้งนีเ้ห็นวาระบบที่กําลังสรางนาจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุด เป็นสิ่งที่ชวยจุดประกายกับคน

ที่มใีจจะทําในเรื่องนี้ แตโอกาสที่จะเกิดเป็นรานในฝันนัน้เป็นไปไดยาก เพราะองค์ประกอบทุกอยางยังไม

มีความพรอม ยกตัวอยางเปรียบเทียบกับราน 7-11 ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ติดตลาดแลว ผูบริโภคทุกคน

อยากจะเขาไปซื้อสินคา เมื่อเทียบกับราน Farmer Shop ที่ยังไมมีแบรนด์ติดตลาดเพราะเพิ่งเริ่ม

ดําเนนิการ คนซือ้ก็จะไมเลอืกเขาราน Farmer Shop อยางไรก็ตามการจะทําใหรานคาปลีกมีแบรนด์ติด

ตลาดไดนั้นตองอาศัยเวลานาน และใชงบประมาณกอนใหญ เชน ราน 7-11 นั้นตองใชเวลาเป็นสิบปี

และใชงบประมาณมหาศาล กวาที่จะประสบความสําเร็จมแีบรนด์ตดิตลาดไดเชนปัจจุบัน 

  คุณสุขุม ไวทยธ ารงค์ แสดงความเห็นวา การทําหนังสือคูมือฯ ไวเป็นเรื่องที่ดี เพื่อใหผู

ที่คิดจะเปิดรานคาปลีกมีแนวทางการดําเนินงาน แตทั้งนี้ หากนําไปเปิดรานจริง อาจจะไมมีลูกคาเลือก

เขารานก็ไดเพราะยังไมแบรนด์ติดตลาด แตหากมีราน เชน Thai SMEs Plaza เพื่อเป็นสถานที่ใหรานคา

รายยอยมีพื้นที่จําหนายสินคารวมกัน ถาเกิดขึ้นนาจะเป็นไปได แตก็เห็นวาผูคารายใหญก็จะไมยอมให

รานเชนนีเ้กิดขึ้นได เพราะจะเป็นการไปขัดผลประโยชนก์ับผูคารายใหญอยางแนนอน 

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กลาววา รานคาเชนที่คุณสุขุมเสนอนั้นอาจเป็นไปไดหาก

ผูประกอบการทุกคนรวมลงแรงคนละนิดคนละหนอย แตจากการดําเนินงานที่ผานมา ทําใหเห็นวา

ผูประกอบการสวนใหญยังไมมีใจที่จะรวมลงแรง จึงทําใหรานเชนที่คุณสุขุม เสนอนั้น ยังไมสามารถ

เกิดขึ้นได  

  ผศ.ดร.อภริดี อุทัยรัตนกิจ กลาววา การมองสวนรวมของคนไทยมีนอย และยังไมมีใจที่

จะทุมเทใหสวนรวม จึงทําใหเรื่องเชนนี้เกิดขึ้นไดยาก และเห็นวาคนไทยจะทําใหเกิดรานคาดังเชน

รานอัลฟาฟา ที่เคยไปศกึษาดูงานนั้นเกิดขึ้นไดยาก 

  ดังนั้นที่ประชุมมีแนวคิดวา ควรหาพื้นที่จัดรานรวม (Show room) ลักษณะคลายการ

จัดบู฿ทในเมืองทองธานี แตปัญหาคือจะใหใครเขามาดูแลในภาพรวม และตองมีการประชาสัมพันธ์ที่ดี

และตอเนื่อง  

 

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

การถอดบทเรยีน จากกรณีโรงพยาบาลนครธน 

  คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ กลาววา กรณีนํากระเชาของขวัญปีใหมไปวางขายใหแก

โรงพยาบาลนครธน แลวขายไมได และมีความเขาใจไมตรงกันหลายฝุาย 
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  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ชี้แจงวา กรณีนี้ เกิดจากคุณวสินธรา ขวยเขิน ตัดสินใจดวย

ตัวเอง ไมผานการหารือกับหัวหนาโครงการ ทําใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนขึ้น แตเมื่อ รศ .จุฑา

ทิพย์ ภัทราวาท  ไดพูดคุยกับ คุณบรรหาร แลวจึงเกิดความเขาใจที่ตรงกัน แตทั้งนี้กรณีของ รพ.นคร

ธน นั้นจากการหารือในครั้งแรก ทางตัวแทนของโรงพยาบาลตองการใหนําสินคาไปฝากขาย จึง

ตัดสินใจไมสงสินคาในนามราน Farmer Shop เพราะสินคาของรานจะไมวางจําหนายในลักษณะการ

ฝากขาย สําหรับเรื่องกระเชาของขวัญปีใหมที่ คุณบรรหาร นําไปวางจําหนายที่ รพ.นครธน และยังไมได

ชําระคาสินคานั้น ทางโครงการจะเป็นผูรับผดิชอบ โดยคุณบรรหาร ไมตองจายคากระเชาของขวัญนั้น 

 

เลิกประชุมเวลา 10.30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1-226 

รายงานการประชุมคณะท างานศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ 

คร้ังที่ 3/2556 

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 14.00 – 15.00 น. 

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

 1.  รศ.จุฑาทิพย์   ภัทราวาท  ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ 

 2.  น.ส.สายสุดา ศรอีุไร   รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์  

 3.  น.ส.ผุสด ี กลิ่นเกษร  เจาหนาที่ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ 

 4.  นายพรพงษ์ แสงนาค  เจาหนาที่ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ 

 

เริ่มประชุม เวลา  14.00 น. 

 

 ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ์ (รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท) เป็นประธานในที่

ประชุม กลาวเปิดการประชุมและใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

  

วาระที ่1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

     ไมม ี

 

วาระที่ 2   เรื่องเพื่อพิจารณา 

     2.1  การจัดทําวารสารฅนสหกรณ์ ฉบับที่ 20 (เดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2556) 

           หนาปก: ที่ประชุมรวมกันพิจารณารูปแบบหนาปกวารสาร ฉบับที่ 20 สรุปวา ธีมห

ลักจะเป็นการตอนรับเปิดเทอม โดยใหทีมงานชวยคิดภาพหนาปกมานําเสนอ 

            2.1.1  บทความในวารสาร 

      1.  ในแวดวงคนสหกรณ์ 

    1.1  เรียงรอยถอยคํา สานฝันคนสหกรณ์ : ถอดถอยคําจากกลุม

ชาวนา จ.ชัยนาท เวทีหลักสูตรเรียนรูชาวนามืออาชีพ วันที่ 25 เม.ย. 2556 (1 หนา) 

    1.2  สรุปบทเรียนเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกณ์ไทย ระยะที่ 3 : 

สรุปจากเวทีรายงานฉบับสมบูรณ์ วันที่ 24 เม.ย. 2556 (3 หนา) 

   2.  มุมมองจากคนแดนไกล 

    2.1  เรื่องเลาจากอินโดนีเซีย : เขียนโดย ธราภรณ ์ศรีงาม (3 หนา) 
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     2.2  เรื่องเลาจาก สปป.ลาว : การเตรียมความพรอมรับ AEC เขียน

โดย ผุสด ีกลิ่นเกษร (3 หนา) 

    2.3  บทความ Social Economy แปลโดย คุณฝน (3 หนา) 

 

   3.  เติมความรู 

     3.1  ขาว : โดย รศ.สมพร อศิวิลานนท์ (3 หนา) 

     3.2  นวัตกรรมนําคุณคาสหกรณ์สูการคาเป็นธรรม : เขียนโดย รศ.

จุฑาทิพย์ (3 หนา) 

     3.3  ชุดความรูการจัดการตลาดชุมชน : เรื่องเลาจากตลาดสุขใจ (3 

หนา) 

     3.4  พื้นฐานขอมูลความรูของประเทศเพื่อนบาน : กรณีประเทศ ลาว/

อินโดนีเซีย โดย ผุสดี         (3 หนา) 

   4.  เลาสูกันฟังจากงานวจิัย 

     4.1  เรื่องเลาจากทายาทสวนผลไม : เขียนโดย คุณวุฒิชัย ประกอบ

ทรัพย์ ทายาทเกษตรกรชาวสวนผลไม จ.จันทบุรี (ขอกรณีเดินทางไปศึกษาดูงานประเทศนิวซีแลนด์

พรอมภาพ) (3 หนา) 

     4.2  แนวคิดการสราง Smart Officers : เขียนโดย คุณวินัย เมฆดํา (4 

หนา) 

     4.3  แนวคิดการสราง Smart Farmers : เขียนโดย คุณเกินศักดิ์ ศรี

สวย (4 หนา) 

   5.  ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาฯ 

     5.1  แผนขับเคลื่อน SHOs System เขียนโดย สว.สก. (3 หนา) 

     5.2 กลไกการจัดการเรียนรูผูนําสหกรณ์ออมทรัพย์ เขียนโดย สว.สก. 

(3 หนา) 

   6.  นานาสาระ 

     6.1  เขาวาอยางงั้น ผมวาอยางงี้ คุณวายังไง : โดย อ.วรเทพ ไวทยา

วิโรจน ์(3 หนา) 

     6.2  ไวรัสสายพันธุ์ใหม ในประเทศจีน : รับผิดชอบโดย คุณพรพงษ์ 

แสงนาค (3 หนา) 

    6.3  เจรจาสันติภาพ กรณีกลุมกอการรายในภาคใต : รับผิดชอบโดย 

คุณพรพงษ์ แสงนาค (3 หนา) 
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 - แคตตาล็อคสินคา รับผดิชอบโดยคุณพรพงษ์ แสงนาค 

 - ภาพหนากลาง ใชภาพจากการเดินทางไปประเทศอนิโดนีเซีย และ สปป.ลาว 

 

        2.1.2 การจัดหาผูสนับสนุนการพิมพ์วารสาร (Sponsor) 

    คุณผุสดี กลิ่นเกษร รายงานการจัดหาผูสนับสนุนการพิมพ์วารสาร 

ขณะนีม้ีผูสนับสนุนตอเนื่อง ไดแก สหประกัน ชสอ. ชสค. สอ.จุฬาฯ  

 สําหรับจํานวนสมาชิกวารสาร คุณผุสดี รายงานจํานวนสมาชิกปัจจุบันมี 322 ราย 

แบงเป็น สมาชิก 1, 2 และ 3 ปี จํานวน 100, 54 และ 168 ราย ตามลําดับ สวนสมาชิกที่กําลังจะ

หมดอายุ จะทําหนังสือเชิญตออายุสมาชิก พรอมสงอีเมลล์เชิญชวนใหตออายุสมาชิกดวย 

  

     2.2 ติดตามความกาวหนาการจัดทําเว็บไซต์สถาบันฯ 

  คุณพรพงษ์ แสงนาค เจาหนาที่ดูแลเว็บไซต์สถาบันฯ รายงานความกาวหนาการจัดทํา

เว็บไซต์สถาบันฯ โดยมีการนํา Slideshare มาใชในหนาหลักเพื่อเผยแพรผลงานของสถาบันฯ  

  เมื่อที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวาสิ่งที่ลงไวใน Slideshare นั้นยังไมนาสนใจพอที่จะ

ดึงดูดผูเขาชมเว็บไซต์ จึงเห็นควร ใหเลือกเรื่องศูนย์เรียนรูมีชีวิต 4 แหง มาลงเป็น Slide share โดยแต

ละศูนย์ฯใหมสีไลด์ประกอบ 4-5 สไลด์ เพื่อดึงดูดใหมีผูเขาใชขอมูลจากเว็บไซต์เพิ่มมากขึ้น 

 

เลิกประชุม    เวลา 15.00 น. 
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รายงานการศึกษาดูงานและประชุมหารอื 

ส าหรับแนวทางพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยในอนาคต ณ ประเทศสปป.ลาว  

ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 

 

สืบเนื่องจากการดําเนินการชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ

การคาที่เป็นธรรม” ระยะที่ 6 ไดกําหนดกรอบแนวทางการวิจัยออกเป็น 2 กลุมงาน ไดแก กลุมงานวิจัย

พัฒนาระบบสนับสนุนธุรกิจฐานสังคม และกลุมงานวิจัยศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจฐานสังคม /

สหกรณ์ สูการสรางพันธมิตรธุรกิจในตางประเทศ เพื่อความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจของ

ผูประกอบการ การเตรียมความพรอมสําหรับการกาวสูการเปิดเสรีอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศกึษาดูงานขบวนการสหกรณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ์งานสหกรณ์กับหนวยงานในขบวนการ

สหกรณ์ประเทศสปป.ลาว เพื่อนําขอมูล ความรูจากการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในประเทศสปป.ลาวมา

พัฒนางานวิจัยดานสหกรณ์ และเชื่อมโยงเครือขายในการพัฒนางานวิจัยดานสหกรณ์กับประเทศสมาชิก

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไดแก 

 

(1) กรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ 

เชาวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 

คณะไดเดินทางไปประชุมแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกับผูบริหารกรมสงเสริมกสิกรรมและ

สหกรณ์ กระทรวงกสิกรรมและปุาไม ประ

เทศสปป.ลาว ไดรับทราบขอมูลวา กระทรวง

กสิกรรมและปุาไม แบงออกเป็น 12 กรม 

ไดแก กรมแผนกความรวมมือ สถาบันคนควา

กสิกรรมแหงชาติลาว กรมสงเสริมกสิกรรม

และสหกรณ์ กรมปลูกฝัง (ทําเกี่ยวกับเรื่อง

นิติกรรมสัญญา และการรับรอง) กรมเลี้ยง

สัตว์ หรอืกรมประมง กรมชลประทาน กรมปุาไม กรมตรวจการปุาไม กรมตรวจการ กรมคุมครองและ

พัฒนาที่ดนิกสิกรรม 

ในอดีตที่ประเทศลาวปกครองดวยระบอบคอมมิวนิสต์นั้น จึงไมไดใหความสําคัญกับ

สหกรณ์ แตใหความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งกลุมมากกวา จนกระทั่วในปี ค.ศ. 2010 รัฐบาลได

ออกประกาศของนายกรัฐมนตรีใหมีการจัดตั้งสหกรณ์ ที่เรียกวา “ตําหรับนายก” ฉบับที่ 136 โดยมี

นโยบายสงเสริมใหมีสหกรณ์ อยางไรก็ตาม ปัจจุบันยังไมมหีนวยงานที่รับผิดชอบอยางแทจริง ซึ่งแผนก

กลุมสหกรณ์และธุรกิจกสิกรรม ที่ทาวคําอวน ดูแลอยูนัน้ กําลังศกึษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของระเบียบการ
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จัดตั้งสหกรณ์ในประเทศลาว และกําลังศึกษาเรื่องกฎหมายและการรางกฎหมายที่จะใชในอนาคต 

ปัจจุบันสหกรณ์ที่มีอยู คือ สหกรณ์การปรุงแต่ง หรือเรียกวา สหกรณ์แปรรูป ซึ่งมีการแปรรูปหมอน 

การทําสบูและแชมพู สหกรณ์โพนต้อง อยูที่นครหลวง และไดรับขอมูลวา มูลนิธิฮันส์ ไซเดล เคยให

การสนับสนุน และขณะนี้มี “สถาบันคนควากสิกรรมและปุาไม” อยูที่ ดงโดง ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง

ของงานวิจัย และจะสงเสริมการจัดตั้งเกษตรกรใหเป็นสมาคม และจะพัฒนาใหเป็นสหกรณ์ตาม

นโยบายในที่สุด ซึ่งหนวยงานไดรับทุนสนับสนุนจาก DGRV ประเทศเยอรมนี มีโครงการความรวมมือ 3 

ปี จะสิน้สุดในปี ค.ศ. 2014   

 

(2) กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าลาว  

บายวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เขาพบ คุณ

พูวง พรมบุตร หัวหนาแผนกสงเสริมและพัฒนาสินคาลาว 

สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมลาวและการคาลาว โดยคุณพู

วง ไดใหขอมูลของเรื่องนโยบายของแผนกสงเสริมและ

พัฒนาสินค าลาวว า  ขณะนี้ประเทศลาวได เล็ ง เห็น

ความสําคัญของการจัดตั้งกลุมหรือสมาคมในชุมชนตางๆ 

และจะประสานงานกับกรมสงเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ พยายามพัฒนาสินคาของชุมชน โดยเคยไดรับ

การสนับสนุนจากมูลนิธิฮันส์ ไซเดล ซึ่งปัจจุบันไดหยุดไปประมาณ 2 ปีแลว ทั้งนี้เคยพากลุมไปศึกษาดู

งานที่ จ.เชียงใหม ประเทศไทย หลายครั้ง และปัจจุบันมีการวางกฎระเบียบ มีการปรับปรุงสินคา

คุณภาพ พรอมสงคนไปศกึษาดูงาน ณ ประเทศจนี เกาหล ีและประเทศไทย  

ปัจจุบันกระทรวงไดสงเสริมโครงการ “หนึ่งเมือง หนึ่งผลิตภัณฑ์” โดยมีเปูาหมายเพื่อ

สงเสริมใหใชวัตถุดิบ และแรงงานในทองถิ่น และมีการดําเนินการในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และ

พยายามสงเสริมใหมีการจัดตั้งระเบียบของกลุมมารองรับ มีหัตถกรรมจักสาน ตีเงิน ชางทอง ชางเงิน 

กลุมแปรรูปอาหาร เชน อาหารกระปอง โดยสินคาเดนเป็นจําพวกกาแฟและจักสาน ซึ่งปัจจุบันขาย

ใหกับโรงแรมและกลุมนักทองเที่ยว 
 

(3) บริษัท Lao Agro Industry Co., Ltd 

ชวงเชาของวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ได

เดินทางไปบริษัท Lao Agro Industry Co., Ltd ซึ่งเป็นบริษัท

ที่ผลิตผลไมแปรรูปกระปอง โดยผลิตภัณฑ์แปรรูปที่สําคัญ 

คือ น้ําขาวโพดปรุงแตงดวยครีม ไดรับการรับรองมาตรฐาน

ทั้ง GMP และ HACCP แลว โดยรับซื้อขาวโพดหวานจาก
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กลุมเกษตรกร มีการทํา Contract Farming ใหปุยและยาแกเกษตรกร มีกําลังการผลิตประมาณหนึ่ง

พันตัน สนิคาจะวางจําหนายในมนิิมาร์ทในเขตเวียงจันทน์และบริเวณใกลเคียง 

การลงทุนวางฐานการผลิตในประเทศลาว จะไดโอกาสในแงของการยกเวนภาษีสําหรับ

ผักแปรรูป และผลไมกระปองในตลาดยุโรป บริษัทมีการใชเชื้อเพลิงประเภทถานหิน ที่เรียกวาแอนทรา

ไซด์ ทําใหมีตนทุนการผลิตที่ไมสูงมาก และคาแรงประมาณวันละ 200 บาทตอคน โดยในอนาคต

ตองการใหรัฐชวยสนับสนุนใหเกษตรกรรวมตัวกันปลูกผักที่มีคุณภาพ และมีนโยบายที่จะทํา Contract 

Farming กับกลุมเกษตรกร 

 

(4) ศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผัก

ปลอดสารพษิ น้ างมึ  

คณะฯได เดินทางไปศึกษาดูงานที่กลุม

เกษตรกรผูปลูกผักปลอดสารพิษน้ํางึม ตั้งอยูที่แขวงเวียง

จันทร์ รวม 19 ครอบครัว รวมมือกันทํางาน ซึ่ง คุณอิงศร ได

เลาใหฟังวากําลังรับผิดชอบในเรื่องการสงเสริมการจัดตั้งกลุมนี้ โดยมีคุณพรสวรรค์ อายุ 56 เป็นแกนนํา

กลุม โดยจะมีแกนนําประมาณ 8 คน รับผิดชอบเรื่องการรับรองการปลูกผักปลอดภัย (Inter Control 

System : IEC) โดยกลุม IEC จะทําหนาที่สุมตรวจการปลูกผักของทั้ง 19 ครอบครัว ซึ่งผลผลิตที่ไดจะสง

ขายที่ตลาด ออร์แกนิค ซึ่งมีการเปิดตลาดทุกวันพุธและวันเสาร์ จําหนายราคาสูงกวาผักทั่วไปประมาณ 

กิโลกรัมละ 5 บาท ซึ่งเกษตรกรมีความพึงพอใจในรายไดที่สูงขึ้น อยางไรก็ตาม พบวาคาใชจายในการ

เดินทางไปขายผักคนละ 250 บาท รวม 10 คน เป็นเงิน 2,500 บาท ในแตละเที่ยว เพื่อขายสินคาดวย

ตัวเอง มีรายไดประมาณ 2 ลานกีบ ซึ่งเหลานีค้ือมูลคาทางการตลาด 

ขอสรุปที่เห็นตรงกันคือ โครงการความรวมมือในการพัฒนา Smart Officers, Smart 

Farmers และเรื่องการสงเสริมกลุมตามหลักการสหกรณ์ นอกจากนี้ ขณะที่ไปดูงานกลุมเกษตรกร คุณ

อิงศร ไดใหความสนใจในโครงการ Farmer Shop ซึ่งอาจอยูในรูปโครงการ Farmer Shop Laos ซึ่ง คุณ

คําอวน กลาววามีความเป็นไปไดสูง  
 

(5) ประชุมหารอืแนวทางความร่วมมือ ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ

สปป.ลาว 

เวลา 14.30 น. เขาพบ รองศาสตราจารย์แสงจัน จันทเสน  รองคณบดี คณะ

เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

แหงชาติลาว ประกอบดวย 5 ภาควิชา ไดแก 

ภาควิชาบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ 

เศรษฐศาสตร์ และการคา โดยมีหลักสูตรทั้งหมด 7 
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หลักสูตร ไดแก หลักสูตรการตลาด เศรษฐศาสตร์พัฒนาและการวางแผน การเงินภาครัฐ การคา

ระหวางประเทศ บัญชี-การเงนิ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการคา และมีโครงการความรวมมือกับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ประเทศไทย มหาวิทยาลัยกวางสี ประเทศจนี  

ตอขอคําถามที่ ดร.ณรงค์ กูเจริญประสิทธิ์ ไดถามวา มีความเป็นไปไดในการทํา

โครงการความรวมมอืในเรื่องของหลักสูตรนานาชาติหรอืไม ซึ่ง รศ.แสงจัน บอกวามีความเป็นไปได แต

นาจะเป็นโครงการความรวมมือพรอมกันหลายสถาบันในอาเซียน ไดแก ประเทศไทย ลาว เวียดนาม 

พมา หรือจีน เพราะจะมีความยั่งยืนมากกวา ในสวนของการวิจัยดานเศรษฐศาสตร์การพัฒนานั้น ไดมี

ความรวมมือระหวางสถาบันคนควาเศรษฐกิจแหงชาติลาว และ FAO ไดเขามาสนับสนุนในเรื่องของ 

Food security และ Food sustainable อยู  
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 

“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 

 
  

การประชุมหารอืแนวทางความรว่มมือการด าเนนิโครงการพัฒนาระบบธุรกิจเช่ือมโยงโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิ  

จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับผู้บริหาร บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเมง้ จ ากัด  

วันพฤหัสบดท่ีี 1  พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ ห้อง 204 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  

  
  

  การประชุมหารอืการจัดท าข้อเสนอโครงการวจิัยการจัดการความรู้ภูมปัิญญาทอ้งถิ่นเพื่อการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม

ท่องเท่ียวชุมชน เมื่อวันศุกรท่ี์ 2  พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ หอ้ง 214 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพฒันา มหาวยิาลัย

เกษตรศาสตร์ 
  

  
  

โครงการวจิัยเครอืขา่ยคุณคา่ขา้วหอมมะลิสหกรณไ์ทย ระยะที ่3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจ GAP แก่

สมาชิก วันอังคารท่ี 6 พฤศจกิายน พ.ศ.2555 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ จ.ร้อยเอ็ด 
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 

“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop  

วันท่ี 10 พฤษภาคม 55 ห้องศูนยส์ารสนเทศสหกรณ ์อาคารวจิัยและพัฒนา มก. 
  

  
  

การประชุมหารอืส าหรับการจัดตัง้บู๊ท Farmer shop ณ โรงพยาบาลนครธน 

วันพฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมแผนกโภชนาการ โรงพยาบาลนครธน 

  

  
  

การประชุมโครงการวิจัยกลุม่ธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน 

วันพฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ณ ศูนย์สารสนเทศห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 

“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 

 
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เล่าประสบการณ์ของขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น กับ Dr.Abe Yukio : 

Manager training department Institute for the development of agricultural cooperation in Asia ( IDAKA ) 

วันพฤหัสบดีท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ณ ศูนยส์ารสนเทศห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพฒันา มก. 
  

  
  

สถาบันวชิาการดา้นสหกรณ ์ร่วมกับภาควิชาสหกรณจ์ัดงาน  International Seminar 2012 : Cooperative business Interco 

operation forward to ASIAN Economic committee (AEC)  

วันศุกรท่ี์ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ณ โรงแรม มิราเคลิ แกรนด ์คอนเวนช่ัน 
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 

“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 

 
  

การประชุมหารอืแนวทางสร้างเครอืขา่ยความร่วมมอืขยายผลการด าเนนิงานสูเ่กษตรกรในเขตพื้นท่ี ส.ป.ก.  

วันจันทร์ท่ี 26  พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ ส านักงานการปฏรูิปท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชด าเนินนอก กรุงเทพฯ   
  

 
  

การประชุมน าเสนอรายงานเบือ้งตน้โครงการวจิัยการสร้างสรรค์นวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ไทยในช่วงเวลาของ

แผนพัฒนาการสหกรณแ์ห่งชาติ 

วันอังคารท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ห้องศูนยส์ารสนเทศสหกรณ ์ชั้น 2 อาคารวิจัยและพฒันา มก. 
  

  
  

การบรรยายพเิศษ หัวข้อ “การเตรียมตัวตัง้รับของผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP  ในการกา้วสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน”โดย ดร.ธนภัท แสงอรุณ ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การคา้ กระทรวงพาณชิย์ 

วันศุกรท่ี์ 30 พฤศจิกายนพ.ศ. 2555 ณ ห้อง 601 ชัน้ 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

  
  

  

  

  



 2-5 

ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 

“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 

 
  

การประชุมคัดเลอืกสนิค้า Farmer shop ครัง้ท่ี 8 

วันศุกรท่ี์ 30 พฤศจิกายนพ.ศ. 2555 ณ ห้อง 601 ชัน้ 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 

“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 

 
  

การประชาสัมพันธ์โครงการของขวัญปีใหม่ตามหน่วยงานต่างๆ ในมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  

เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2555 
  

  
  

คณะนักศึกษาโครงการหลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบท หลักสูตรนานาชาติ จากบัณฑติวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยขอนแก่นดูงานสถาบันวชิาการดา้นสหกรณ ์ 

วันพฤหัสบดีท่ี 6  ธันวาคม  พ.ศ. 2555 ณ ห้อง 214 ศูนยส์ารสนเทศสหกรณ ์ชั้น อาคารวจิัยและพัฒนา  มก. 
  

  
  

การประชุมหารอืแนวทางความรว่มมือเชงิวชิาการในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้แกเ่กษตรกร 

วันศุกรท่ี์ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214 ชัน้ 2  อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  
  

  

  

  

  

  



 2-7 

ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 

“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 

 
  

การประชุมหารอืการจัดต้ังร้าน Farmer shop ท่ีเพชรบุรี 

วันศุกรท่ี์ 14  ธันวาคม  พ.ศ. 2555 ณ บริษัทพันสุข 2008 จ ากัด จ.เพชรบุรี 
  

  
  

โครงการร้าน Farmer shop ได้ด าเนินการโครงการของขวัญปีใหมข่ึน้  

ระหว่างวันท่ี 17-28 ธันวาคม พ.ศ.2555 ณ บริเวณซุ้มดา้นหนา้รา้น Farmer shop คณะเศรษฐศาสตร์ มก. 
  

  
  

การประชุมเครอืขา่ยคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณไ์ทย เมื่อวันอังคารท่ี 18  ธันวาคม  พ.ศ. 2555 ณ ห้อง 214 ศูนย์

สารสนเทศสหกรณ ์ชั้น 2 อาคารวจิัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  
  

  
  

  

  

  

  

  



 2-8 

ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 

“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 

 
  

การประชุมร่วมกับคุณมนัส ชูประกา โครงการพัฒนาระบบธุรกิจเช่ือมโยงโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิจังหวัดศรีสะเกษ 

วันพฤหัสบดีท่ี 3  มกราคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ ์ห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวจิัยและพัฒนา มก.     
  

  
  

ประชุมเจ้าหนา้ที่สรุปโครงการของขวัญปีใหม ่

วันท่ี 3 มกราคม 2556 ณ ห้อง 204 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 
  

  
  

การประชุมหารอืลูท่างการพัฒนาธุรกิจระหวา่งประเทศไทย-อนิโดนีเซียผ่านเครอืขา่ยสหกรณ ์

วันศุกรท่ี์ 4  มกราคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ ์ห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 

“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 

 
  

การประชุมหารอืแนวทางความรว่มมือการท่องเท่ียวกับมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันศุกรท่ี์ 4  มกราคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ ์ห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 
  

  
  

การประชุมโครงการวิจัยการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยใชก้ลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

วันศุกรท่ี์ 11 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ ์ห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 
  

  
  

การประชุมโครงการวจิัยลูท่างการพัฒนาไปสู่ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์เครือข่ายคุณค่าชาวนาคุณธรรม 

วันศุกรท่ี์ 11  มกราคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ ์ห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 

“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 

 
  

การประชุมหารอืแนวทางความรว่มมือระหว่างสถาบันวชิาการด้านสหกรณ ์และปตท.ในการสนับสนุนโครงการร้านคา้ 

Farmer Shop วันท่ี 22  มกราคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ ์ห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวจิัยและพัฒนา มก 
  

  
  

พธีิลงนามข้อตกลงความร่วมมอืทางวิชาการระหว่างมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเมง้ จ ากัด น าชุด

ความรู้สถาบันวชิาการดา้นสหกรณ์ ไปใชป้ระโยชน์ 

วันศุกรท่ี์ 25  มกราคม พ.ศ. 2556 ณ  ห้องประชุม 9 ชัน้ 2 อาคารสานนเิทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 

“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 

 
  

ผู้อ านวยการสถาบันวชิาการดา้นสหกรณ์เ ข้าร่วมประชุมผู้ประชุมผู้ประสานงานฝ่ายชุมชุนและสังคม ซึ่งจัดขึ้นโดยฝ่าย

วจิัยชุมชนและสังคม ( ฝา่ย 4 )ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวจิัย (สกว.) 

วันพฤหัสบดีท่ี 30  มกราคม พ.ศ. 2556  

ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

  

  
  

คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลกินรี ของการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทยตรวจประเมินตลาดสุขใจ โครงการกลุ่มธุรกจิ

เชงิคุณค่าสามพราน ปีท่ี 3 วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ุ 2556  
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 

“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 

 
  

การประชุมหารอืแนวทางการเชื่อมโยงธุรกิจระหวา่ง โครงการร้าน Farmer shop และร้านใบจาก 

เมื่อวันจันทร์ท่ี 4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ ์ห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 
  

  
  

การประชุมหารอืขับเคลื่อนแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้มีชวีติ (Living Learning Center) 

ศูนยเ์รียนรู้กลุม่ชาวสวนผลไมค้ณุภาพ ในจงัหวัดจันทบุรี วันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ ์ห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
  

  
  

การประชุมโครงการวิจัยกลุม่ธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน วันอังคารท่ี 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ ์ห้อง 214 ชัน้ 2  อาคารวิจัยและพฒันา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 

“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 

 
  

โครงการร้าน Farmer shop จัดกิจกรรมการบรรยายพเิศษในหัวข้อการดูแลสุขภาพดว้ยพชืสมนุไพร 

วันพุธท่ี 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ ห้อง 5205 ชัน้ 2  อาคารปฏบัิตกิาร คณะเศรษฐศาสตร์ มก. 
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 

“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 

 
  

คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต (วชก.) ดูงานสถาบันฯและตลาดสุขใจ 

ระหว่างวันท่ี  22-23 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 

  

  
  

  
  

การประชุมโครงการเครอืขา่ยคณุค่าข้าวหอมมะลสิหกรณ์ไทย ปีท่ี 3  

วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2556   ณ  ห้องประชุม 214 ชัน้ 2อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 

“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 

 
พธีิลงนามความร่วมมอืทางวิชาการวา่ด้วยโครงการถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับความสามารถของเกษตรกรและ

เจ้าหนา้ที่ ส.ป.ก.  (Smart Farmers ; Smart Officers) และเสวนาวิชาการ  

เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวทิย ์อาคารสารนเิทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 

“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 

 
  

เครอืขา่ยคุณค่าข้าวคณุธรรม และเครือข่ายคุณคา่ข้าวหอมมะลสิหกรณ์ไทย น าข้าวคุณธรรม และข้าวเกิดบุญมาจ าหน่าย

ในงานเกษตรแห่งชาติ ประจ าป ี2556 ระหว่างวันท่ี 31 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 

บริเวณบู๊ทจ าหนา่ยสนิค้าโซน S ด้านหนา้รา้นสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จ ากัด 
  

  
  

  
  

ประชุมคณะท างานศูนยส์ารสนเทศสหกรณ ์

วันศุกรท่ี์ 1 มนีาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30-14.15 น. ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ ์ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 

“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 

 
  

 เครอืขา่ยข้าวหอมมะลสิหกรณ์ไทยจัดการความรู้หัวข้อ การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ ์ 

เมื่อวันพุธท่ี 13 มนีาคม พ.ศ. 2556  ณ สหกรณก์ารเกษตรเกษตรวสิัย จ ากัด จ.ร้อยเอ็ด 

  

  
  

การประชุมร่วมกับตัวแทนผู้จัดการ บริษัท บเีอสซีเอ็ม ฟูดส์ จ ากัด ในเครอืบริษัท บางซื่อโรงสไีฟเจียเมง้ จ ากัด  

เมื่อวันศุกรท่ี์ 15 มนีาคม พ.ศ. 2556  ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ ์ห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 
  

  
  

ประชุมคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer shop  

วันท่ี 19 มนีาคม 55 ณ ห้องประชุม 214 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 

“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 

 
  

การประชุมน าเสนอรายงานความก้าวหนา้ชดุโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าท่ีเป็นธรรม 

วันจันทร์ท่ี 25 มนีาคม 2556 ณ ห้อง 601 ชัน้ 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  



 2-19 

ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 

“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 

 
  

ผู้อ านวยการสถาบันวชิาการดา้นสหกรณ์พร้อมดว้ยทีมวจิัยได้เดินทางไปศกึษาลูท่างความรว่มมอืทางวิชาการและธุรกิจที่

ประเทศอินโดนเีซียร่วมกับ ผศ.ดร.ณรงค์ กู้เจรญิประสิทธ์ิ หัวหน้าภาควชิาสหกรณ์ และคุณชมุเจตน ์กาญจนเกสร อัคร

ราชทูตท่ีปรึกษา ฝ่ายการเกษตรประเทศอนิโดนีเชยี ระหว่างวันท่ี 2-5 เดอืน เมษายน พ.ศ. 2556 
  

  
  

  
  

การประชุมโครงการเครอืขา่ยคณุค่าข้าวหอมมะลสิหกรณ์ไทย ปีท่ี 3 วันพุธท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2556  ณ  ห้องประชุม 

214 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี Mr.Ming นักธุรกิจชาวจีนได้มาเจรจาซื้อข้าวของ

เครอืขา่ยน าไปจ าหน่ายในประเทศจีน   
  

  
  

  

  

  

  

  

  



 2-20 

ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 

“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 

 
  

ประชุมโครงการวิจัยกลุม่ธุรกิจเชงิคุณค่าสามพราน ปีท่ี 3  

วันพุธ 17 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ ์ห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 
  

  
  

การประชุมน าเสนอร่างรายงานวจิัยฉบับสมบูรณ์ชุดโครงการวจิัยการขับเคลื่อนการพฒันาสหกรณแ์ละการค้าท่ีเป็นธรรม 

วันพุธท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2555 ณ ห้อง 601 ชัน้ 6 อาคารวิจยัและพัฒนา มก. 
  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 2-21 

ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 

“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

ครัง้ท่ี 29/2556เมื่อวันศุกรท่ี์ 26 เมษายน 2556 ณ ศูนยส์ารสนเทศสหกรณ ์ห้อง 214  ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 
  

  
  

ผู้อ านวยการสถาบันวชิาการดา้นสหกรณ์พร้อมดว้ยทีมวจิัยได้เดินทางไปศกึษาดูงานขบวนการสหกรณ์ 

ในประเทศ สปป.ลาว ระหวา่งวันท่ี 9-10 พฤษภาคม พ.ศ.2556 
  

  
  

  
  



 2-22 

ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 

“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 

 

  
  

สถาบันวชิาการดา้นสหกรณ์ร่วมจัดนทิรรศการโครงการร้าน Farmer shop ในงานการประชุมทางวิชาการในการน าเสนอ

ผลงานวทิยานพินธ์ดา้นเศรษฐศาสตร์ ของนิสติ นักศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา ครัง้ท่ี 7 ประจ าป ีพ.ศ.2556  

เมื่อวันจันทร์ท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ณ อาคารปฏบัิตกิารคณะเศรษฐศาสตร์ 

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

 


	1. ปก
	2. คำนำ
	3_บทสรุปผู้บริหาร
	4_สารบัญ
	5_บทที่ 1 บทนำ
	6_บทที่2
	7_บทที่3_part1
	7_บทที่ 3_part2
	8_เอกสารอ้างอิง
	9_ปกภาคผนวก
	11_ภาคผนวกที่ 1_รายงานการประชุม fairtrade 6
	12_ภาคผนวกที่ 2_ภาพกิจกรรม fairtrade 6

